
ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ 
ครั้งที่ ๓ (สมัยวิสามัญ) เปนพิเศษ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ถึงวันศุกรที่ ๒๑ 

มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗ 
(เลมที่ ๒) 



 

 

สารบญั เล่มที่ ๒ 
----------------------------- 

 
หน้า 

- นายเจษฎา ดนตรีเสนาะ ๓๒๑ 
- นายชัยชนะ เดชเดโช ๓๓๐ 
- นายมังกร ยนต์ตระกูล ๓๓๗ 
- นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล ๓๔๑ 
- นางสาวสกุณา สาระนันท์ ๓๕๐ 
- นายศักดินยั นุ่มหน ู ๓๕๖ 
- พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ ๓๖๕ 
- นายปรเมษฐ์ จินา ๓๗๐ 
- นายพงษ์มนู ทองหนัก ๓๗๔ 
- นายวุฒิพงษ์ นามบุตร ๓๗๘ 
- นายทรงศักด์ิ มุสิกอง ๓๘๖ 
- นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ ๓๘๙ 
- นายณรงเดช อุฬารกุล ๓๙๓ 
- นายปรีติ เจริญศิลป์ ๔๐๒ 
- นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ๔๐๘ 
- ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ๔๑๓ 
- นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ ๔๒๔ ๕๗๓ ๖๓๕ 
 ๖๓๘ ๖๔๕ 
- พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ ๔๒๘ 
- นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ๔๓๑ 
- นายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ ๔๓๖ 
- นายอนุชา บูรพชัยศร ี ๔๔๔ 
- นายสนอง เทพอักษรณรงค์ ๔๔๙ ๕๗๒ 
- นายบัญชา เดชเจริญศิรกิุล ๔๕๐ 
- นางสาวภคมน หนุนอนันต์ ๔๕๓ 



๒ 

 

หน้า 
- นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ๔๖๔ 
- นายศาสตรา ศรีปาน ๔๖๘ ๔๗๓ 
- นายร่มธรรม ขำนุรักษ ์ ๔๗๔ 
- นายชัยมงคล ไชยรบ ๔๘๓ 
- นายซูการ์โน มะทา ๔๘๙ 
- นายวราวุธ ศิลปอาชา ๔๙๕ 
- นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพฒัน์สกุล ๕๐๑ ๕๕๓ 
- นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ๕๑๑ 
- นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ๕๑๖ 
- นางสาวกิตต์ิธัญญา วาจาดี ๕๒๕  
- นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย ์ ๕๓๑ 
- นางฐิติมา ฉายแสง ๕๓๙ 
- นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ๕๔๔ ๕๕๔ 
- นางสาวศุภมาส อิศรภักด ี ๕๕๐ 
- นางสาวรักชนก ศรีนอก ๕๕๔ ๕๕๕ ๕๕๗ 
- นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน ์ ๕๕๖ 
- นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ๕๗๐ ๕๗๓ 
- นางมนพร เจริญศร ี ๕๗๔ ๖๓๘ 
- นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ๕๗๕ 
- นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ๕๘๔ 
- นางสาวขัตติยา สวัสดิผล ๕๙๘ 
- นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน ์ ๖๐๖ ๖๑๐ 
- นางสาวจิราพร สินธุไพร ๖๐๖ 
- นายพิชัย ชุณหวชิร ๖๓๐ 
- นายภูมิธรรม เวชยชยั ๖๓๓ 
ผลการตรวจสอบองค์ประชุม ๖๓๖ 
ผลการลงมติ ๖๓๗ 

 

 



๓ 

 

 หน้า 
- นายวีรนันท์ ฮวดศร ี ๖๓๙ 
- นางสาวสุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ  ๖๔๐ 
- นายไชยชนก ชิดชอบ ๖๔๐ 
- นายอัคร ทองใจสด ๖๔๑ 
- รองศาสตราจารย์พิเศษดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชยัรุ่งเรือง ๖๔๑ 
- นายกาญจน์ ตั้งปอง ๖๔๑ 
- นายศุภโชค ศรีสุขจร ๖๔๒ 
- นายสาเหะมูหามัด อัลอิดรุส ๖๔๓ 
- นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ ๖๔๓ 

  
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องค้างพิจารณา  ไม่ม ี ๖๔๕ 
  
ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องเสนอใหม่  ไม่ม ี ๖๔๕ 
  
ระเบียบวาระที่ ๗  เรื่องอื่น ๆ  ไม่ม ี ๖๔๕ 
  
ภาคผนวก  
  

----------------------------- 
 



๓๒๑ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         ศรัณรัตน์ ๑๕๘/๑ 
 

เร่ิมประชุมต่อเวลา ๐๙.๐๑ นาฬิกา 
ของวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗ 

 
 (การประชุมดำเนินมาถึงตอนนี ้ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธาน 
สภาผูแ้ทนราษฎร คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม) 
 นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หนึ ่ง)   : 
เรียนท่านสมาชิกครับ ขอดำเนินการประชุมต่อจากการพักประชุมในเมื่อวาน แล้วก็ก่อนที่
สมาชิกจะอภิปรายต่อขออนุญาตแจ้งเร ื ่องสร ุปเวลาในการอภิปรายการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลาที่ใช้ทั้งหมด
เป็น ๔๑ ชั่วโมง คณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลได้รับการจัดสรร ๒๐ ชั่วโมง ใช้เวลา 
ไปแล้ว ๑๒ ชั่วโมง ๑๘ นาที ๒ วินาทีครับ เป็นเวลาของคณะรัฐมนตรี ๔ ชั่วโมง ๒๐ นาที  
๔๖ วินาที พรรคร่วมฝ่ายค้าน ๗ ชั่วโมง ๕๗ นาที ๑๖ วินาทีครับ เพราะฉะนั้นคณะรัฐมนตรี 
และพรรคร่วมรัฐบาลจะเหลือเวลาอยู่ที่ ๗ ชั่วโมง ๔๑ นาที ๕๘ วินาทีครับ สำหรับพรรคฝ่ายค้าน
ได้รับการจัดสรร ๒๐ ชั่วโมงครับ ใช้เวลาไป ๑๓ ชั่วโมง ๓ นาที ๕๖ วินาทีครับ คงเหลือเวลา 
๖ ชั่วโมง ๕๖ นาที ๔ วินาทีครับ ส่วนประธานได้รับการจัดสรร ๑ ชั่วโมง ใช้เวลาไป ๒๓ นาที  
๑๕ วินาที คงเหลือ ๓๖ นาที ๔๕ วินาที เพราะฉะนั้นตอนนี้เราเหลือเวลาในการประชุม
ตามที่วิป ๒ ฝ่ายตกลงกัน คือรวมทุกฝ่ายแล้วอยู่ที่ ๑๕ ชั่วโมง ๑๔ นาที  ๔๗ วินาทีครับ  
จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ ท่านผู้อภิปรายท่านแรกพร้อมแล้ว  ขอเชิญท่านเจษฎา 
ดนตรีเสนาะ ครับ 
 นายเจษฎา ดนตรีเสนาะ (ปทุมธานี)  :  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับ  
ผม เจษฎา ดนตรีเสนาะ ผู้แทนราษฎรปทุมธานี เขต ๒ พรรคก้าวไกล คนปทุมธานีลุ่มน้ำ 
เจ้าพระยาครับ วันนี้ผมจะขอร่วมอภิปราย พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๘ ในเรื่อง 
ที่เกี่ยวข้องกับน้ำครับท่านประธาน เราไปกันเลยครับ  
 (เจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิด Presentation) 
 นายเจษฎา ดนตรีเสนาะ (ปทุมธานี)  :  ในครึ่งปีแรกครับ เราต้องเผชิญกับ  
๒ ปรากฏการณ์สำคัญครับ ก็คือภาวะโลกร้อนและปรากฏการณ์ El Nino ที่ส่งผลกระทบ 
ให้ไทยอากาศร้อนมาก ๆ ครับ จนหลายคนเรียกว่าภาวะโลกเดือดครับทำให้อากาศร้อนจัด  



๓๒๒ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         ศรัณรัตน์ ๑๕๘/๒ 
 
ฝนทิ้งช่วงนาน อัตราการระเหยของน้ำสูง อ่างเก็บน้ำหลายแห่งแห้งขอด ขาดแคลนน้ำดิบ 
ในการผลิตน้ำประปาและการเกษตร น้ำเค็มรุกล้ำ ผมมีตัวอย่างที่ชัดเจนจากผลกระทบจาก
ปรากฏการณ์ El Nino ครับ โดยผมได้รับข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยว่า อัตราการเติบโต
ดัชนีผลผลิตผลไม้เศรษฐกิจใน ๔ เดือนแรกของปีนี้ลดลงถึง ๖๗ เปอร์เซ็นต์ครับ  มาจาก 
ภาคตะวันออกที่ต้องเผชิญกับ El Nino ทำให้ฝนน้อยลงถึง ๔๖ เปอร์เซ็นต์ และคาดการณ์ 
อีกว่าฤดูผลไม้ภาคใต้ปีนี้ผลผลิตจะลดลง ๒๒-๒๖ เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปีก่อน ในช่วง 
ครึ่งปีหลังตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป เราจะเผชิญกับปรากฏการณ์ La Nina ที่เกิดขึ้น
พร้อมกับช่วงฤดูฝนพอดิบพอดีครับ ส่งผลให้มีฝนตกมากกว่าปกติ และเราอาจจะต้องเผชิญ
กับน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่ครับท่านประธาน เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ ผมจึงไปดูในเล่ม
งบประมาณว่ามีการจัดงบจัดโครงการอย่างไร สอดคล้องกับสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่หรือไม่  
แต่ส ิ ่งท ี ่ผมเจอคือความน่าห่วงน่าก ังวลต่อการจัดทำงบประมาณแบบนี้  ผมจะเล่า 
ให้ท่านประธานฟังผ่านความห่วงกังวล ๗ ห่วง ดังนี้ครับ 
 ห่วงแรกเลยครับท่านประธาน ห่วงที ่ ๑ ก็คือเรื ่องของน้ำประปาครับ  
ผมจะอภิปรายในประเด็นเรื่องของน้ำต้นทุนที่จะใช้ในการผลิตน้ำประปา ส่วนเรื่องคุณภาพนั้น 
สส. อิทธิพล เพื่อนผู้แทนราษฎรของผมได้อภิปรายไปแล้ว ----------------------------------- 
 

- ๑๕๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๓ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              นำพร ๑๕๙/๑ 
 
ท่านประธานครับ ในงบปี ๒๕๖๘ รัฐบาลตั ้งเป้าไว้ว่าจะจัดหาน้ำดิบสำหรับการผลิ ต
น้ำประปาเพิ่มขึ้น ๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับภาวะภัยแล้งที่เรากำลัง
เผชิญอยู่ โดยเฉพาะทางภาคอีสานและทางภาคใต้ที ่ขาดแคลนน้ำดิบอย่างมากในเดือน
มีนาคมและเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับ แต่สิ่งที่สำคัญคือเรายังขาดแผนสำรองในการจัดหา
น้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา ผมยกตัวอย่างที่ชัดเจน ๒ ตัวอย่างครับ ตัวอย่างแรกครับ หมู่เกาะ
พีพี จังหวัดกระบี่ มีปัญหาเร่ืองการขาดแคลนน้ำดิบมานานในยามวิกฤติประชาชนต้องซื้อน้ำ 
จากภูเก็ตผ่านเรือที่คิวละ ๕๐ บาทจากปกติราคาที่อำเภอเมืองกระบี่อยู่ที่คิวละ ๓๐ บาท
เท่านั้นครับ  
  ตัวอย่างที่ ๒ ครับ เกาะกลาง ตำบลคลองประสงค์ จังหวัดกระบี่ คือเกิด
วิกฤติน้ำประปาไม่ไหลครับ ขาดแคลนแหล่งน้ำสำรอง ประชาชนต้องใช้น้ำบ่อตื้นบนเกาะที่มี
ปริมาณน้อย ไม่พอใช้ เกาะลันตา เกาะมุก เกาะลิบง เกาะล้าน และอีกหลายเกาะก็ประสบ
ปัญหาเช่นเดียวกัน งบเกี่ยวกับน้ำปี ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๕ ,๖๐๐ ล้านบาทครับ แต่ผมยังไม่เห็น
โครงการที่แก้ปัญหาเร่งด่วนเหล่านี้ ผมจึงขอเสนอทางแก้ไข ๓ ทางครับ  ๑. จัดงบขุดบ่อบาดาล
ให้กับประชาชนในพื้นที่  ๒. หาแหล่งกักเก็บน้ำเพ่ิมเติมโดยเร็วเพ่ือให้ทันกับฝนจาก La Nina 
๓. จัดหาน้ำดิบราคาถูกให้กับประชาชนในพื้นที่ในยามวิกฤติ  
  ห่วงที่ ๒ ครับท่านประธาน พื้นที ่การเกษตรในเขตชลประทาน ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีเขตชลประทานประมาณ ๔๒ ล้านไร่ แต่รัฐบาลวางเป้าหมายไว้ว่าจะมี  
เขตชลประทาน ๖๐ ล้านไร่ ภายในปี ๒๕๘๐ ซึ ่งเหลือเวลาอีก ๑๓ ปี  กับเป้าหมาย  
๑๘ ล้านไร่ เท่ากับว่าเราต้องพัฒนาพื้นที่เพิ่มขึ้นปีละ ๑.๔ ล้านไร่ แต่เป้าที่ตั้งในปี ๒๕๖๘ นั้น
กลับมีพื้นที่ที่ถูกพัฒนาเพียง ๒๐๐,๐๐๐ กว่าไร่เท่านั้น แล้วเราจะถึงเป้าหมายกันกี่โมงครับ
ท่านประธาน นอกจากการขยายพื้นที่ชลประทานใหม่แล้วกรมชลประทานยังมีการปรับปรุง
งานชลประทานในพื้นที ่ชลประทานเดิมที่ได้รับงบประมาณทั้งหมด ๑๑ ,๕๐๐ ล้านบาท 
เพื่อให้พื้นที่ชลประทานเดิมได้รับการปรับปรุงทั้งหมดประมาณเกือบ ๑ ล้านไร่ครับ โครงการนี้
เป็นโครงการที่ดีและสำคัญมาก แต่มีข้อกังวลครับ การตั้งเป้าตัวชี้วัดงบ ๑๑,๕๐๐ ล้านบาทนี้
กลับไม่ได้ชี ้แจงให้เห็นชัด ๆ ว่าประสิทธิภาพของระบบชลประทานจะดีขึ ้นอย่างไร  
จะประหยัดน้ำ ประหยัดไฟได้อย่างไร พี่น้องเกษตรกรจะได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและทันการณ์
ขึ้นหรือไม่ ผมอยากให้รัฐบาลระบุถึงผลลัพธ์การใช้เงิน ๑๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ให้ชัดเจนกว่า 



๓๒๔ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              นำพร ๑๕๙/๒ 
 
จำนวนไร่ที่ได้รับการปรับปรุงตามเล่มงบประมาณ ผมขอยกตัวอย่างโครงการที่เห็นว่ามี
ประสิทธิภาพ ๒ โครงการครับท่านประธาน 
  โครงการแรก โครงการพัฒนาระบบส่งน้ำและกระจายน้ำคลองสองขวา 
ที่กลุ่มผู้ใช้น้ำออกแบบสถานีสูบน้ำและคลองส่งน้ำรวมกับกรมชลประทาน ทำให้สามารถเพิ่ม
ขีดความสามารถในการส่งน้ำในขนาดพื้นที่ ๒๒,๐๐๐ ไร่ ให้ได้รับน้ำพร้อมกันในระยะเวลา
เพียง ๒ สัปดาห์ จากเดิมใช้เวลา ๒ เดือน ทำให้ประหยัดน้ำเพิ่มขึ้น ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ประหยัด 
ค่าเชื้อเพลิง ๘๐-๙๐ เปอร์เซ็นต์ครับ 
  ตัวอย่างที่ ๒ คือมีการตกลงกันในกลุ่มผู ้ใช้น้ ำคลองสองขวาว่า เมื่อพื้นที่ 
๒๒,๐๐๐ ไร่ ได้ทำนาและเก็บเกี่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะไม่มีการทำนาปรังเพื่อช่วยลด 
ความเส่ียงจากการขาดน้ำในภาวะ El Nino ครับ 
  ห่วงที่ ๓ พื้นที ่เกษตรนอกเขตชลประทานจากความเปลี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นทำให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานมีความเสี่ยงภัยแล้ง
มากขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ ไว้ที่ 
๑๖.๕ ล้านไร่ แต่พื้นที่นอกเขตชลประทานที่ได้รับการจัดหาน้ำจากงบปี ๒๕๖๘ กลับมีไม่ถึง 
๒๐๐,๐๐๐ ไร่ครับท่านประธาน ซึ่งคิดเป็นเพียง ๑.๒ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งที่ได้
คาดการณ์ไว้ และโดยรวมได้รับงบทั้งหมด ๖,๙๐๐ ล้านบาท เพราะฉะนั้นผมเชียร์ให้รัฐบาล 
จัดงบประมาณเพื่อเพิ่มการเข้าถึงแหล่งน้ำในเขตพื้นที่นอกเขตชลประทาน แต่ขณะเดียวกัน
ผมก็ขอตั้งข้อสังเกตที่อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลว่า  ช่วยทบทวนและปรับปรุงโครงการ 
ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงได้สัก ๓ ตัวอย่างครับ  
  ตัวอย่างแรก โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานของ 
กรมพัฒนาที ่ด ินที ่ได ้ร ับวงเงิน ๔๒๗ ล้านบาท ก่อสร้างบ่อน้ำ ๒๓ ,๐๐๐ บ่อ พื ้นที่ 
ทางการเกษตรได้รับประโยชน์ ๔๖,๐๐๐ ไร่ โดยมีเกณฑ์ข้อหนึ่งที่กำหนดเรื่องความลึกไว้ที่
อย่างน้อย ๒.๑ เมตรครับ ซึ่งผมมีความห่วงว่าหากความลึกของบ่อไม่มากพอจะไม่สามารถ
กักเก็บน้ำได้ตลอดทั้งปี เพราะตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วอัตราการระเหยของน้ำมีการระเหย
วันละ ๑ เซนติเมตร ฉะนั้นการขุดบ่อลึกเพียง ๒.๑ เมตร อาจทำให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพียงไม่กี่
เดือนผมจึงฝากให้รัฐบาลช่วยดูแลว่าจะออกแบบบ่อน้ำในโครงการนี้อย่างไรให้สามารถเก็บ
น้ำได้พอเพียง                       - ๑๖๐/๑ 



๓๒๕ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         พุทธชาติ ๑๖๐/๑ 
 
  ตัวอย่างที่ ๒ ครับท่านประธาน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๖๐ ไร่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีการตั้งหลักเกณฑ์ 
การประเมินขอโครงการไว้ว่า จะต้องได้อัตราน้ำเฉลี ่ย ๗-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั ่วโมง 
หรือมากกว่านั้น ซึ่งผมเห็นว่ากฎเกณฑ์ข้อนี้อาจทำให้ไม่สามารถใช้งานได้จริง ผมจะอธิบาย
ให้ท่านประธานฟังอย่างนี้ครับ สมมุติเราได้น้ำอัตราเฉลี่ย ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
ใช่ไหมครับท่านประธาน ๑ วัน เราเดินเครื่องสูบน้ำ ๘ ชั่วโมง เท่ากับเราได้นำ ๘๐ ลูกบาศก์เมตร 
ดังนั้นใน ๑ เดือนเราจะสูบน้ำได้ ๒,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ขนาด ๖๐ ไร่ เราเอา ๖๐ หาร
ครับท่านประธาน จะได้เฉลี ่ยน้ำไร่ละ ๔๐ ลูกบาศก์เมตรต่อเด ือน หรือไร ่ละ ๑.๓  
ลูกบาศก์เมตรต่อวันเท่านั้น เพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าปริมาณที่ได้รับเป็นปริมาณที่น้อยมากครับ 
จึงอาจไม่เพียงพอสำหรับพืชหลายชนิด แม้กระทั่งแตงโมที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพืชที่ต้องการน้ำน้อย
ยังต้องการน้ำวันละอย่างน้อย ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ครับท่านประธาน เมื่อเป็นเช่นนี้รัฐบาล
จะต้องคิดต่อว่าควรจะแนะนำเกษตรกรให้เลือกชนิดพืชที่ปลูกอย่างไร หรือจะจัดระบบ
หมุนเวียนการใช้น้ำอย่างไร จึงจะสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ได้รับ 
  โครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างฝายที่พบจำนวน ๔ โครงการ กระจายอยู่ใน  
๓ หน่วยงาน ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานการปฏิรูปที ่ดิน 
เพื ่อเกษตรกรรม มีจำนวนฝายรวมทั ้งสิ ้น ๑ ,๓๕๒ แห่ง ได้ร ับงบประมาณรวมเกือบ  
๘๖๐ ล้านบาท ผมมีข้อกังวลว่าหากการก่อสร้างฝายยังเป็นในลักษณะต่างคนต่างทำเช่นนี้ 
อาจทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และฝายนั้นไม่มีประสิทธิภาพ ผมอยากให้รัฐบาล 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นทั ่วประเทศครับ  มองภาพรวมทั ้งหมดแล้วกำหนดจุด 
ว่าจุดไหนเหมาะสำหรับการกักเก็บน้ำ จุดไหนเหมาะที่จะสร้างฝาย และจุดไหนไม่เหมาะ 
ที่จะสร้างฝายครับ  
  ห่วงต่อไปครับประธาน ห่วงที่ ๔ เรื่องน้ำท่วมและอุทกภัยครับ ในปี ๒๕๖๘ 
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสำหรับแผนป้องกันน้ำท่วมเกือบ ๒๐ ,๐๐๐ ล้านบาท โดยตั้งเป้า 
ที่จะมีพื้นที่น้ำท่วมลดลง ๔๙๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขการประเมินของวิจัยกรุงศรี
ที่ว่าในปี ๒๕๖๗ ประเทศไทยจะมีพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย ๑-๑.๗ ล้านไร่ แต่ผมมีข้อกังวล 
ในเรื่องของระยะเวลาในการดำเนินโครงการหลายจุดครับ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม  
เป็นประจำที่จะทันกับฝนตกจาก La Nina หรือไม่  



๓๒๖ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         พุทธชาติ ๑๖๐/๒ 
 
  ตัวอย่างแรก เขื่อนหน้าวัดเชิงเลน จังหวัดนนทบุรี ที่เพิ่งพังลงเมื่อสัปดาห์ก่อน
ครับท่านประธาน ไม่รู้ว่าจะซ่อมแซมให้ทันกับฤดูน้ำหลากปีนี้หรือเปล่า   
  ๒. หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี 
จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดที่ถูกบังคับให้ท่วม เพราะเป็นปราการ
สุดท้ายก่อนที่น้ำจากเข้ากรุงเทพฯ และเป็นจังหวัดที่ทุ่งรับน้ำยังใช้งานอยู่เรื่อย ๆ รัฐบาล
จะต้องวางแผนควบคุมปริมาณน้ำไม่ให้น้ำสูงจนเกินไป และมีมาตรการเยียวยาที่เหมาะสม 
  ๓. มีการจัดการจราจรทางน้ำของแม่น้ำชีและแม่น้ำมูล ไม่ให้น้ำมาไหล 
เจอกันที่จังหวัดอุบลราชธานีในเวลาเดียวกัน   
  ๔. ผมยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่ง บ้านผมเองครับจังหวัดปทุมธานี ในป ี๒๕๖๕ 
มีเหตุการณ์น้ำท่วมรังสิตจากเหตุระบายน้ำไม่ทัน เพราะเครื่องสูบน้ำใช้การได้ไมค่รบครับ บางตัว
รอซ่อม แต่ซ่อมไม่เสร็จก่อนฤดูน้ำท่วม ดังนั้นในพื้นที่เสี่ยงภัยประจำเหล่านี้รัฐบาลจำเป็น 
ต้องตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ โครงสร้างที่ใช้ป้องกันน้ำท่วมให้ใช้งานได้เสมอตั้งแต่ก่อนที่จะ
เข้าถึงฤดูฝน และจุดที่มีความเสี่ยงสูงจะต้องมีศูนย์อพยพที่สะอาด ปลอดภัย ไม่ใช่กางเต็นท์
ให้ประชาชนอยู่ริมถนนครับท่านประธาน  ห่วงที่ ๕ ระบบการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม โดยปกติแล้ว
จะเริ่มจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. ที่จะรวบรวมข้อมูล ประมวลผล 
สังเคราะห์ข้อมูลที่มาจากหลายหน่วยงานและส่งต่อข้อมูลไปยังกรมป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย หรือ ปภ. โดยศูนย์เตือนภัยแห่งชาติจะเข้าทำการเตือนออกไปสู่ประชาชน  
แต่ก็มีปัญหาหลายประการครับท่านประธาน  
  ประการแรก การแจ้งเตือนภัยถูกทำโดยหลายหน่วยงานส่งผลให้ประชาชน
เกิดความสับสนไม่รู้ว่าจะใช้ข้อมูลจากใครดี จึงต้องปรับปรุงให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน 
และไม่ก่อความสับสน  
  ตัวอย่างที่ ๒ สถานีเก็บข้อมูลและหอเตือนภัยทุกแห่งต้องใช้การได้ดี   
บางหน่วยงานมีสถานีเก็บข้อมูลชำรุดหลายแห่ง  ควรรีบแก้ไขให้กลับมาใช้ได้โดยเร็ว 
โดยเฉพาะสถานีที่อยู่บนที่สูงและเสี่ยงต่อภัยพิบัติสูง ซึ่งสำคัญมากในการเตือนภัยน้ำท่วม
ฉับพลัน ซึ ่งจะต้องสามารถส่งข้อมูลได้อย่างน้อยทุก ๑ ชั ่วโมง แต่ถ้าจะให้ดีก็ขอแบบ  
Realtime ทุก ๑๕ นาทีครับท่านประธาน ท่านประธานครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอก
ก็คือการบูรณาการและเชื ่อมโยงระบบคาดการณ์และเตือนภัยของแต่ละหน่วยงาน 



๓๒๗ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         พุทธชาติ ๑๖๐/๓ 
 
ให้ชัดเจน มีประสิทธิภาพ เช่น นำโครงการมารวมกันไว้ในแผนบูรณาการงบประมาณ  
หรือมีการบริหารจัดการข้อมูลน้ำด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ผมมีตัวอย่างที่เห็น 
เป็นรูปธรรมครับ ก็คือศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่   
หรือ อบจ. แพร่ที่ร่วมกับ สสน. ทำให้ อบจ. แพร่สามารถรับทราบข้อมูลแบบ Realtime 
และแจ้งเตือนไปยังช่องทางท้องถิ่นที่มี ทำให้เกิดการแจ้งเตือนภัยที่แม่นยำ ถูกต้อง รวดเร็ว
นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ในงบปี ๒๕๖๘ นี้ สสน. ของบประมาณ ๓๐ ล้านบาท เพื่อที่จะพัฒนา
ยกระดับศูนย์ข้อมูลน้ำ ๑๖ จังหวัด ------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๖๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๘ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           ธนัชญา ๑๖๑/๑ 
 
ผมสนับสนุนให้มีศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดในทุกจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงภัยครับท่านประธาน 
เรื่องนี้เราต้องรีบตัดสินใจครับ เพื่อให้ทันกับภาวะโลกร้อน อย่างน้อยก็ขอให้มีศูนย์ข้อมูลน้ำ
ทุกจังหวัด มี ๗ ศูนย์ครับ เรื่องของการรับมือภัยพิบัตินั้นสิ่งเดียวที่เราทำได้ก็คือการเตรียมตัว
และเตรียมพร้อม เพื่อลดผลกระทบอันมหาศาลอย่างน้ำท่วมใหญ่ในปี ๒๕๕๔ เราจึงต้อง 
นำเทคโนโลยีที่เรียกว่าระบบสนับสนุนการตัดสินใจ Decision Support System หรือ DSS 
มาช่วย ซึ่งในปีนี้ สทนช. ของบในโครงการพัฒนาระบบ DSS นี้มา ๒ โครงการ งบประมาณรวม 
๑๑๕ ล้านบาท แต่ ครม. อนุมัติให้เพียง ๔๑ ล้าน ซึ ่งนั ่นก็อาจจะทำให้เกิดความเสี ่ยง 
ในการเตือนภัยและการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบได้ครับท่านประธาน 
   ห่วงที่ ๖ การจ่ายเงินเยียวยาครับท่านประธาน ผมอยากบอกท่านประธาน
อย่างนี้ครับว่า ไม่มีใครอยากโดนน้ำท่วมครับ แต่เพราะบ้านของเขาอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ 
หรืออยู่ในพื้นที่ทุ่งรับน้ำเขาจึงไร้ทางเลือก จำใจต้องรับน้ำไปอย่างช่วยไม่ได้ แถมพอน้ำท่วม
แล้วครับ หน่วยราชการยังบอกเขาว่าน้ำท่วมเป็นวิถีชีวิต ท่านประธานครับ ไม่มีน้ำท่วมใด
เป็นวิถีชีวิตหรอกครับท่านประธาน เหนื ่อยยกของหนีน้ำ ยกของไม่ทันของก็เสียหาย  
หลายคนต้องอพยพไปเช่าบ้านอยู ่ ผู ้สูงอายุ  ผู ้ป่วยห่างหมอ การเดินทางยากลำบาก 
โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในทุ่งรับน้ำ มีค่าเรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากครับท่านประธาน 
และยังต้องมาเจอกับการเยียวยาล่าช้าเป็นเดือน ๆ เพราะต้องรอหน่วยงานสำรวจหลังน้ำลด
เสียก่อน ผมจึงเสนอให้รัฐบาลนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่แม่นยำมาใช้ในการกำหนดพื้นที่
น้ำท่วมและมาตรการเยียวยาเพ่ือให้รัฐบาลสามารถจ่ายเงินเยียวยาประชาชนได้ตั้งแต่วันแรก
ที่น้ำท่วมเลยครับท่านประธาน  
   ห่วงสุดท้าย ห่วงที่ ๗ โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ 
และกากอุตสาหกรรม ปี ๒๕๖๗ ได้รับงบประมาณอยู่ที่ ๑๐๔ ล้านบาท แต่ในปี ๒๕๖๘  
กลับได้รับงบเพียง ๗๘ ล้านบาท ซึ่งน้อยลงจากปีก่อน ๒๖ ล้านบาท ทั้ง ๆ ที่ระยะหลังนี้ 
เรามีเหตุที่ต้องเฝ้าระวังมลพิษปนเปื้อนก็หลายแห่งครับท่านประธาน ขอยกตัวอย่าง เช่น 
โรงงานกักเก็บสารเคมีของบริษัท วิน โพรเสส จังหวัดระยอง ที่เพิ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ไป  
หรือการลักลอบฝังกลบสารเคมีของบริษัท เอกอุทัย จังหวัดเพชรบูรณ ์หรือการเฝ้าระวังกาก 
Cadmium ที่มีการขนย้ายไปยังจุดต่าง ๆ และอาจกระทบกับน้ำใต้ดิน  ซึ ่งแน่นอนว่า
จำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นในการเฝ้าระวังและการแก้ไขปัญหาอย่างครบถ้วน รวมถึง 



๓๒๙ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           ธนัชญา ๑๖๑/๒ 
 
เป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานสำคัญในการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ก่อมลพิษ อีกนิดเดียวครับ 
ท่านประธานจะจบแล้วครับ  
  สุดท้ายนี้ ผมขอย้ำถึงความสำคัญของการจัดสรรระบบงบประมาณด้านน้ำ 
ที่ควรมีเป้าหมายที ่ชัดเจน ประหยัด มีประสิทธิภาพ เท่าทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
และอนาคต โดยผมมีข้อเสนอ ๓ ประการครับ 
   ประการที่ ๑ จัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างเช่น ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หรือ DSS หรือระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เข้ามามีส่วนช่วยในทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการน้ำครับ   
   ๒. กระจายอำนาจการบริหารการจัดการน้ำในพื้นที่ตนเองให้กับท้องถิ่น 
เพื ่อที ่จะได้ทำการเก็บข้อมูลได้ทั ่วถึง รวดเร็ว แม่นยำ มีการแจ้งเตือนภัยที่เหมาะสม 
กับพื้นที่ ตั้งศูนย์อพยพได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำ 
ในพื้นที่ตัวเองได้อย่างเหมาะสม  
   ๓. การรวมแผนที่เกี่ยวกับน้ำจากหลายหน่วยงานมาไว้ในแผนบูรณาการ 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื ่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ  
มียุทธศาสตร์ มีทิศทาง มีเป้าหมาย มีการชี้วัดได้อย่างชัดเจน และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ 
พ่อแม่พี ่น้องประชาชน และถึงแม้ทุกโครงการจะไปอยู ่ในแผนบูรณาการแล้ว  แต่การ
ตรวจสอบก็ยังจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับประชาชนว่าโครงการที่อยู่  
ในแผนบูรณาการนี้จะมีประสิทธิภาพไม่ซ้ำซ้อน ขอบพระคุณครับ  
   นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หนึ ่ง)   :  
ขอบคุณมากครับ ขอเชิญท่านชัยชนะ เดชเดโช ครับ  
  
                - ๑๖๒/๑ 
 
 
 
 



๓๓๐ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              ลลิตา ๑๖๒/๑ 
 
  นายชัยชนะ เดชเดโช (นครศรีธรรมราช)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ที่เคารพ กระผม ชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งวันนี้กระผมจะขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งเสนอโดยท่านเศรษฐา ทวีสิน และคณะรัฐมนตรี  
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น รัฐบาล 
ได้นำเสนอต่อสภาแห่งนี้ในยอดวงเงิน ๓.๗๕๒ ล้านล้านบาท คิดเป็น ๑๙.๒ เปอร์เซ็นต์  
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทยทั ้งหมด และเพิ ่มขึ ้นจากงบประมาณปี ๒๕๖๗  
๒๗๒,๐๐๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๗.๘ แต่ที ่เพิ่มขึ้นท่านประธานครับ โดยเฉพาะ 
ในส่วนของงบกลางซึ่งตั้งไว้ ๘๐๕,๗๔๕ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๗ ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
ท่านประธานครับ ในส่วนที่เพิ่มขึ้น ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาทนี้ เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าเพิ่มขึ้น 
เพื ่อรองรับโครงการ Digital Wallet ซึ ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล ๑๕๒,๐๐๐ ล้านบาท  
ซึ่งขณะนี้โครงการนี้ยังไม่มีรูปแบบและวิธีการชัดเจนที่ จะแจกให้กับประชาชน และวงเงิน 
๑๕๒,๐๐๐ ล้านบาท ก็เป็นวงเงินที่ไม่เพียงพอที่จะแจกให้กับประชาชนตามนโยบายรัฐบาล 
และที ่สำคัญก็คือว่างบประมาณปีนี ้เป็นงบประมาณที่ตั ้งไว้ก ู ้เพื ่อชดเชยงบประมาณ  
ที่ เก ินรายร ับถ ึง ๘๖๕ ,๐๐๐ ล ้านบาท หร ือค ิดเป ็น ๔.๕ เปอร ์ เซ ็นต ์ของ GDP  
ท่านประธานสภาที่เคารพครับ ผมเลยให้ฉายาการตั้งงบประมาณในครั้งนี้ว่ารัฐบาลคือ 
นักวิ่งราวทรัพย์ครับท่านประธาน ที่ไม่ได้บอกว่าเป็นโจรปล้นทรัพย์ บอกว่าเป็นนักวิ่งราวทรัพย์
เพราะเนื ่องจากว่าร ัฐบาลได้ต ั ้งวงเง ินที ่กู้ เพ ื ่อชดเชยถึง ๘๖๐ ,๐๐๐ กว่าล้านบาท  
โดยเอาประเทศและประชาชนเป็นผู ้ค้ำประกัน กู ้เสร็จมาก็เอาเงินทั ้งหมดจะมาแจก
ประชาชน แล้วบอกว่าเป็นผลงานตัวเอง อันนี้มันวิ ่งราวทรัพย์ชัด ๆ ท่านประธานครับ  
แต่ดีที่กู้แล้วยังมีจิตสำนึก และยังจะมาแจกให้ประชาชน ถ้ากู้แล้วเก็บไว้เลยอันนี้ปล้นทรัพย์
ท ่านประธานครับ ที ่ผมเร ียนกับท่านประธานอย่างนี ้ เพราะอะไรครับท่านประธาน 
เราตั ้งงบประมาณขาดดุลมาแล้วเป็นระยะเวลาหลายปี  โดยเฉพาะงบประมาณปีนี้ 
เป็นการตั้งงบประมาณขาดดุลสูงสุดในรอบ ๓๖ ปี ซึ่งหลายประเทศมีปัญหาเรื้อรังแบบนี้  
และหลายประเทศส่วนใหญ่แทบจะไม่ตั ้งงบการกู้ เพื ่อชดเชยให้มากกว่า ๓ เปอร์เซ็นต์ 
ของค่า GDP แต่งบประมาณปี ๒๕๖๘ ของประเทศไทยมีการกู้ชดเชยของค่า GDP อยู่ที่  
๔.๕ เปอร์เซ็นต์ ปีที ่แล้ว ๔.๓ ปีนี้ ๔.๕ ๒ ปีติดกันมีการกู้ชดเชยรายจ่ายสูงกว่ารายได้ 



๓๓๑ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              ลลิตา ๑๖๒/๒ 
 
แบบที่ไม่เคยทำมาก่อนและเกินกว่า ๓ เปอร์เซ็นต์ของ GDP เป็นนัยที่ส่งผลกระทบทางวนิัย
การคลังของประเทศระยะยาว ขอสไลด์แผ่นแรกด้วยครับ  
  (เจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิด Presentation) 
  นายชัยชนะ เดชเดโช (นครศรีธรรมราช)  :  ท่านประธาน ผมจะเล่าให้ฟัง 
ที่ต้องการแผ่นสไลด์แผ่นนี้ถึงยังไม่มา ผมจะอธิบายให้ฟัง ปี ๒๕๖๒ เราตั้งสูงกว่า GDP ๒.๑ 
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ เรามีสถานการณ์โควิด เราตั้งไว้ที่ ๔.๙ ๔.๖ ๔.๐ ปี ๒๕๖๖ 
เหลือ ๓.๕ พอปีที่แล้ว ปีนี้ ๔.๕ หมดครับท่านประธาน ถ้าเราตั้งอย่างนี้ตลอด ปี ๒๕๗๐  
ปี ๒๕๗๑ ไม่ไปถึง ๖ เปอร์เซ็นต์หรือครับท่านประธาน นี่เป็นปัญหาของรัฐบาลที่รัฐบาล 
ต้องกลับไปทบทวนว่าการตั้งงบประมาณที่ขาดดุล และต้องกู้ชดเชย ---------------------------- 
 

- ๑๖๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๒ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           ประภาลักษณ์ ๑๖๓/๑ 
 
ทำอย่างไรให้อยู่ในกรอบของค่า GDP ไม่เกิน ๓ เปอร์เซ็นต์ และสิ่งที่น่ากังวลของงบประมาณ
ปีนี้ครับ เราตั้งไว้เพื่อใช้หนี้ให้กับภาครัฐ จำนวน ๔๐๐ ,๐๐๐ ล้านบาท แต่ท่านประธาน 
ทราบหร ือไม่คร ับ ๔๐๐ ,๐๐๐ ล ้านบาท ท ี ่ชดใช ้หนี ้ ให ้ก ับภาคร ัฐเป ็นเง ินต ้นแค่  
๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาทครับ และเป็นดอกเบี้ยถึง ๒๕๐ ,๐๐๐ ล้านบาท จะเห็นได้ว่าดอกเบี้ย 
เงินต้นส่วนดอกเบี้ยหนี้สาธารณะห้ามเกิน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ตอนนี้เกินมาแล้ว ๙ เปอร์เซ็นต์แล้ว
ครับประธาน เมื่อไรครบ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ก็จะทำให้ประเทศขาดความน่าเชื่อถือ หนี้สาธารณะ
ปีนี ้สูงสุดในรอบ ๒๙ ปี GDP ก็บอกหนี้สาธารณะห้ามเกิน ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ปีนี ้ของเรา  
๖๗.๙ เปอร์เซ็นต์ สูงไป ๗.๙ เปอร์เซ็นต์แล้วครับ เพราะฉะนั้นสัดส่วนดอกเบี้ยต่อรายได้  
มีแนวโน้มที ่จะสูงขึ ้นต่อเนื ่องทุกปี  ๆ เงินที ่ได้มาก็ต้องมีภาระจ่ายดอกเบี ้ย เครดิต 
ความน่าเชื่อถือของประเทศก็จะลดลง รัฐบาลที่มีผู้นำประเทศบอกว่าเป็นนักบริหารบริษัท  
และประสบความสำเร็จในการบริหารบริษัท แต่วันที่บริหารประเทศชาติเกือบจะครบ  
๑ ปีแล้ว กลับนำประเทศเข้าสู่วิกฤติและเกือบเจ๊งแล้วท่านประธานครับ นี่เป็นสิ่งที่รัฐบาล 
ต้องกลับไปทบทวน กลับไปตั้งหลักให้ดี ตั้ง Guard ได้ดีครับ ผมเชื่อว่าใน ครม. ของท่าน 
มีหลายท่านมีคนเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจ ท่านมีคณะทำงานท่านเอามาใช้สิครับ ท่านเลือกใช้ 
ในส่ิงที่ถูกต้อง เลือกใช้ในสิ่งที่ควรใช้ ท่านอย่าใช้คนผิดกับงาน ท่านตั้งคนต้องพิจารณาดูให้ดี  
นี่เป็นสิ่งที่ผมเกริ่นมาว่าเป็นภาพรวมของการตั้งงบประมาณคร่าว ๆ ว่าผมมีแนวคิดอย่างนี้ 
และในส่วนที่ผมจะลงรายละเอียดในวันนี้ท่านประธานครับ ผมจะลงรายละเอียดในส่วนงบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งรัฐบาลประกาศมาตลอดว่าจะกระจายอำนาจสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าจะให้ท้องถิ่นจัดการตนเอง ว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด 
นั่นเป็นวาทกรรมแค่ลมปากที่พูดให้สวยหรูและสร้างความหวังให้กับพี่น้องชาวท้องถิ่น 
ทั้งประเทศไทยที่มีอยู่หลายพันท้องถิ่น ตั้งแต่เรามีพระราชบัญญัติกระจายอำนาจสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อปี ๒๕๔๒ กรอบกำหนดว่าเราต้องจัดสรรไม่ต่ำกว่า ๒๕ เปอร์เซ็นต์ 
และควรจะจัดสรรไปถึง ๓๕ เปอร์เซ็นต์ จากวันนั ้นมาถึงวันนี ้เดินทางมาแล้ว ๒๕ ปี  
ที่น่าสังเวช ที่น่าเป็นห่วง ที่น่าเวทนา เงินอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาถึงวันนี้
เดินทางมาอยู่ที่ ๒๙.๑ เปอร์เซ็นต์ ของปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๘ นี้สูงสุดแล้วครับ สูงสุด
เพราะอะไรครับ เราให้ไว้ ๘๐๐ ,๐๐๐ กว่าล้านบาท ๘๓๙,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็นเงิน  
๒๙.๑ เปอร์เซ็นต์ แต่วันนี้ท่านประธานทราบไหมครับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขามีแต่ 



๓๓๓ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           ประภาลักษณ์ ๑๖๓/๒ 
 
ภารกิจ เขามีแต่งาน แต่เขาไม่มีเงิน เขาต้องรับผิดชอบชีวิตประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย  
ท่านประธานก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบเขตเลือกตั้งเหมือนกัน ท่านอยู่พิษณุโลก
เหมือนกัน เวลารถมาเก็บขยะ ไฟดับ น้ำไม่ไหล ถนนพัง ท้องถิ่นซ่อมไหมครับ เวลาจะส่ง 
คนป่วยไปโรงพยาบาล เวลาคนไม่มีเงินทำศพ ท้องถิ่นไหมครับ แต่วันนี้เราให้เงินเขาแค่ 
๒๙.๑ เปอร์เซ็นต์หรือครับท่านประธานครับ และใหเ้ขาไปหารทัง้หมดหรือครับ เขาทำได้หรือครบั 
พอมาดูอีกท่านประธานครับ --------------------------------------------------------------------------- 
 

              - ๑๖๔/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๔ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           จินตนา ๑๖๔/๑ 
 
มาดูว่าประมาณการรายได้ของท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ ถึงปี ๒๕๖๕ ขาดทุกปีครับ 
ประมาณการรายได้ให้เขาสูงแต่จัดสรรให้เขาต่ำอีกครับ พอลงมาอีกครับ ภาษีจัดเก็บที่ดิน
เขาก็จัดเก็บไม่ได้ครับ แล้วผมถามว่าท้องถิ่นเขาจะอยู่ได้อย่างไร ปี ๒๕๖๗ ไม่ต้องพูดเลยครับ 
แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เงินอุดหนุนไปที่ละไม่เกิน ๑ โครงการ แต่ถ่ายโอนถนน
ทางหลวงชนบทให้เขา ให้นโยบายต้องบุกเบิกถนนในที่ ๆ มีพี่น้องราษฎรอยู่ เขาจะทำ  
ได้อย่างไรท่านประธาน ถ้าในเมื ่อเขาไม่มีเง ิน ขอแผ่นสไลด์ที ่มีรายได้ให้กับท้องถิ่น  
ให้ประชาชนทั้งประเทศเห็นได้หน่อย ท่านประธานดู รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดเก็บเองและรายได้ที่รัฐบาลเก็บให้และแบ่งให้อยู่ที่ ๔๖๑,๒๔๕ ล้านบาทครับ แบ่งเป็นเงิน
อุดหนุนทยอยลงมา องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร  
เมืองพัทยา เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล กองทุนประชารัฐสวัสดิการ  
และจังหวัด กลุ ่มจังหวัดอีกครับ ปีนี ้ได้เพิ ่มมา ๕ ,๐๐๐ กว่าล้านบาท เพราะจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัด งบผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถตั้งในส่วนของท้องถิ่นได้ครับ แล้ วตัวเลข  
๘๓๙,๐๐๐ ล้านบาท มันจะเพียงพอหรือครับ โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
รัฐจัดสรรให้ทั้งประเทศ ๗๖ ที่แค่ ๒๙,๕๘๑ ล้านบาท แต่ กทม. ได้ไปถึง ๒๘,๐๐๐ ล้านบาทครับ 
ซึ่ง กทม. มีคน ๕ ล้านกว่าคน แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งประเทศมีคน ๖๐ กว่าล้านคน 
ได้ไปแค่ ๒๙,๐๐๐ ล้านบาทครับ จริง ๆ แล้วท่านประธานครับ งบท้องถิ่นในปีนี ้ผมก็มี  
ความคาดหวังว่ารัฐบาลจะจัดสรรให้ครบ ๓๕ เปอร์เซ็นต์ครับ นี่ ๒๙.๑ ขาดแค่ ๕.๙ ครับ
ท่านประธาน ขาดอีกแค่แสนกว่าล้านครับ ท่านนายกรัฐมนตรีที่เคารพ ท่านนายกรัฐมนตรี  
ที่เป็นบุคคลที ่ไหว้สวยที ่ส ุดในประเทศแล้วตอนนี ้ครับ ท่านเอาเงินงบกลางของท่า น 
๑๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ขาดอีกประมาณ ๑๗๑,๐๐๐ ล้านบาท ท่านเอา ๑๗๑,๐๐๐ ล้านบาท
นี้ให้กับท้องถิ่นเพิ่มได้ไหมครับท่านนายก ถ้าท่านใหเ้ขามาอีก ๑๗๐,๐๐๐ ล้านบาท เขาจะได้
มีงบประมาณ ๓๕ เปอร์เซ็นต์ เขาจะได้พัฒนาประเทศชาติ เขาจะเดินหน้าพัฒนาท้องถิ่น 
ดูแลราษฎรในพื้นที่ท้องถิ่นเขาได้อย่างดีกว่านี้มากครับ และสิ่งที่น่าผิดหวัง สิ่งที่น่าช้ำใจ  
กับพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านประธาน
ทราบไหมครับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่องบประมาณปี ๒๕๖๗ เขาบอกว่าให้รัฐ 
ถ่ายโอน รพ.สต. มาทั้งหมดครับ รพ.สต. ทั้งหมดทั้งประเทศนี้มีอยู่ ๙,๐๘๒ แห่ง ถ่ายโอน
มาแล้วทั ้งหมด ๔,๒๗๖ แห่ง ๖๒ อบจ. รับมาแล้วครับ เหลือ ๑๔ อบจ. ยังไม่รับครับ 



๓๓๕ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           จินตนา ๑๖๔/๒ 
 
วันที่ถ่ายโอน เขามีคู่มือให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขาบอกว่า รพ.สต. Size S Size M 
Size L Size S รัฐจะต้องอุดหนุนให้ ๑ ล้านบาท Size M ๑.๕ ล้านบาท Size L ๒ ล้านบาท 
แต่พอองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ๖๒ แห่งที่รับมากลับให้เขาเท่าไรท่านประธาน
ทราบไหมครับ นี่ให้เขารับภารกิจไปแล้ว แล้วยังไปต้มเขาอีก Size S ให้มาแค่ ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
Size M ให้มาแค่ ๖๕๐,๐๐๐ บาท Size L ๑ ล้านบาทครับ นี่คือต้มกันชัด ๆ ท่านประธานครับ 
ให้ภารกิจเขามา ให้คนเขามา ให้สิ่งที่เขาต้องมารับภาระเพิ่มเติมขึ้นมา แต่สุดท้ายให้เงินเขา
มาไม่ครบอีก แต่เขียนคู่มือให้ตั้งเยอะแต่ให้มาไม่ครบอีกครับ ที่หนักไปกว่านั้น ท่านประธานครับ 
อัตรากำลังขนาด รพ.สต. เขาให้อัตราบุคลากรมา Size S ๗ คน Size M ๑๒ คน Size L  
๑๔ คน แต่สำนักงบประมาณจัดสรรให้เฉพาะที่มีตำแหน่ง ส่วนที่เกษียณราชการที่ยังหาคน
ครองตำแหน่งไม่ได้ไม่จัดสรรมาอีกครับ -------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๖๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๖ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ      กานฐ์พิชชา ๑๖๕/๑ 
 
แล้วผมถามครับ รพ.สต. เคยมีเจ้าหน้าที่อยู่ ๑๔ คน ดูแลพี่น้องประชาชน ๕๐๐ คน วันหนึ่ง
เกษียณไป ๒ คน ก็ต้องให้เขารอจัดสรรหรือครับ ถึงจะจัดสรรงบประมาณ ทำไมไม่จัดสรร 
ให้เขาก่อนครับ เขาจะได้รับโอนหรือเปิดกรอบอัตราลูกจ้างแต่ละปีมาเพื่อมาดูแลพี่น้อง
ประชาชนก่อนครับ นี่เป็นสิ ่งที ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดช้ำใจมากที่สุดในการรับโอน  
รพ.สต. มาครับ  
  ช้ำใจเรื ่องที ่ ๒ ท่านประธานครับ เกี ่ยวกับ รพ.สต. อีกครับ เมื ่อรับโอน  
รพ.สต. องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ก็มีความคาดหวังว่าจะได้ขอเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจกับรัฐบาลได้อีกครับ สำนักงบประมาณตอบมาอีกครับ บอกว่าขอได้เฉพาะเงินที่ 
ตกลงกันไว้ S M L ๑ ล้านบาท ที ่ให้มาไม่ครบ แต่เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขอไม่ได้ครับ  
พอถ่ายโอนมาเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด รพ.สต. ก็ต้อง
จัดซื้อรถ Ambulance เพื่อส่งคนป่วยไปยังโรงพยาบาลอำเภอ ส่งไปยังโรงพยาบาลจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเงินก็น้อยอยู ่แล้วต้องมาหาเงินงบประมาณซื ้อเรื ่องนี้อีก  
เง ินก ็หมดไปอ ีกคร ับ ผมก ็ เลยบอกท ่านประธานผ ่านไปถ ึงท ่านนายกร ัฐมนตรี   
ท่านนายกรัฐมนตรีประกาศเลยครับว่า วันนี้ท้องถิ ่นไทยในอนาคตต้องมีความเข้มแข็ง
มากกว่านี ้  ท ้องถิ ่นไทยต้องเด ินหน้าพัฒนาประเทศพร้อมกับรัฐบาล ผมฝากไปถึง
นายกรัฐมนตรีครับ เอาสูตรผมไปใช้เถอะครับ ปีนี้นายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดิน
แบ่งเป็นส่วนกลาง ๗๐.๙ เปอร์เซ็นต์ ส่วนท้องถิ่น ๒๙.๑ เปอร์เซ็นต์ ผมเชื่อครับว่าไม่มีใคร
ทราบปัญหาคนในพื้นที่ดีเท่ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีใครทราบปัญหาเรื่องราว  
ในจังหวัดดีกว่าคนท้องถิ่น ท่านนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงสูตรเถอะครับ แล้วท่านจะเป็น
นายกรัฐมนตรีคนแรกเลยครับ ครั้งแรกพรรคประชาธิปัตย์ทำมาวางกรอบไว้สมัย นายชวน 
หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อปี ๒๕๔๒ บอกว่าส่วนกลางต้อง ๑๐๐ ส่วนท้องถิ่นต้อง  
๓๕ ครับ วันนี้นายกรัฐมนตรีกล้าเปลี่ยนแปลงไหมครับ ส่วนกลางแค่ ๖๐ เปอร์เซ็นต์   
ส่วนท้องถิ่น ๔๐ เปอร์เซ็นต์เลยครับ แล้วผมเชื่อว่าคนท้องถิ่น คนไทยทั้งประเทศจะรัก
นายกรัฐมนตรีครับ ผมฝากให้ท่านประธานไปถึงนายกรัฐมนตรีด้วยครับ ท่านยังไม่มาครับ 
ท่านยังอยู ่ท ี ่ไหนก็ไม่ทราบ ท่านมาแล้วท่านประธานช่วยบอกเขาด้วยว่าผมแนะนำ 
เร่ืองนี้ใหค้รับ 
 



๓๓๗ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ      กานฐ์พิชชา ๑๖๕/๒ 
 
  สุดท้ายนี้ท่านประธานครับ ผมมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากฝากถึงนายกรัฐมนตรีครับ 
ประเทศไทยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ เรามีพี่น้องเกษตรกรเยอะ เกษตรกรทำสวนกันเยอะ  
เรามีเรื ่องระบบชลประทานที่ต้องแก้ไขเยอะ เรามีสินค้าเกษตรที่เราต้องดูแลเยอะครับ 
นายกรัฐมนตรีช่วยให้งบประมาณกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ ่มขึ ้นหน่อยครับ  
เพื่อให้รัฐมนตรีเขาได้ไปทำงานแก้ไขระบบน้ำชลประทาน แก้ไขภัยแล้ง แก้ไขปัญหาเรื่อง
สินค้าทางเกษตร ให้ได้ดีมากกว่านี้ครับ ผมฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยครับ 
ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ  
  นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หนึ ่ง)   :  
ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านมังกร ยนต์ตระกูล ครับ  
  นายมังกร ยนต์ตระกูล (แบบบัญชีรายชื ่อ)   :  กราบเรียนท่านประธาน 
ที่เคารพ กระผม มังกร ยนต์ตระกูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเสรรีวมไทย ขอขึ้นสไลด์
เลยครับ  
  (เจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิด Presentation) 
  นายมังกร ยนต์ตระกูล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  งบประมาณปีนี้ ๓,๗๕๒,๐๐๐ ล้านบาท 
เป็นรายได้ ๒,๘๘๗,๐๐๐ ล้านบาท กู ้เพิ ่ม ๘๖๕ ,๐๐๐ ล้านบาท รวมแล้วเราเป็นหนี้ 
๑๑,๔๗๔,๐๐๐ ล้านบาท หรือ ๓ เท่าของงบประมาณปี ๒๕๖๘ ถ้าเป็นครอบครวั ๆ หนึ่งเป็นหนี้ 
๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท มีรายได้ ๒๘๘,๐๐๐ บาทต่อปี กู้เงินมาใช้จ่าย ๘๕,๐๐๐ บาท ใช้จ่าย 
ทั้งปี ๓๗๕,๐๐๐ บาท ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๖๖/๑ 
 
 
 
 
 
 



๓๓๘ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ          จงถนอม ๑๖๖/๑ 
 
คืนเงินกู้ได้ ๑๕,๐๐๐ บาท ก็จะเหลือหน้ียกไป ๑,๑๗๐,๐๐๐ บาท ท่านประธานที่เคารพครับ 
ถ้าเราไม่มีรายได้เพิ่มแล้วเรายังกู้เพิ่มเราจะอยู่ได้อย่างไร ปี ๒๕๖๙ รัฐบาลจะหารายได้เพิ่ม
จากไหน จะเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ การเพิ่มรายได้เป็นจุดใหญ่ของรัฐบาล แล้วถ้ารายได้ลดลงล่ะ 
เราจะล้มละลายไหมถ้าเรายังใช้งบประมาณแบบนี้ทุกวันโดยไม่มีรายได้เพ่ิม  
  สไลด์ต่อไปครับ การหารายได้เพิ่มก็จะต้องคิดใหม่คิดต่างและคิดไม่เหมือนเดิม 
ท่านประธานครับ เรามีตัวอย่างประเทศสหรัฐอเมริการบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง เพราะเขาใช้
ยุทธวิธี ใช้อาวุธต่างกันในทุกครั้ง สงครามโลกครั้งที่ ๑ สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมรบใช้กำลังพล 
ใช้อาวุธ พอสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมรบก็ชนะสงครามโลกครั้งที ่ ๑ สงครามโลกครั ้งที่  ๒ 
สหรัฐอเมริกาคิดใหม่ไม่ต้องเสียกำลังคน ใช้ระเบิดนิวเคลียร์ถล่มญี่ปุ่น เยอรมัน ญี่ปุ่นยอมแพ้ 
สหรัฐอเมริกาชนะสงครามโลกครั้งที่ ๒ สงครามปัจจุบันเราอยู่ในภาวะสงคราม สหรัฐอเมริกา
เขาใช้ Facebook  YouTube  Instagram  Levi’s Apple  iPhone  Starbucks McDonald  
KFC  Hollywood อเมร ิกาเขาใช้  Social Media ใช้แฟช ั ่น ใช ้  Lifestyle ใช ้อาหาร  
ใช้กาแฟ ใช้ภาพยนตร์ในการทำสงครามปัจจุบัน รัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีก็คิดใหม่ 
คิดต่าง เรามี Soft Power เราจะมี Land Bridge เราจะมี Entertainment Complex 
กาสิโนเพียงพอที่จะหารายได้เพ่ิมไหม เมื่อหารายได้เพ่ิมแล้วเรายังต้องประหยัด  
  สไลด์ต่อไปครับ ตัดโครงการที ่ไม่จำเป็นเร่งด่วนและฟุ่มเฟือยออก เช่น  
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย โครงการก่อสร้างเขื ่อนป้องกันตลิ่ง 
เพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ ๓,๓๐๐ ล้านบาท ก็ยังตั้งเหมือนเดิมยังใช้คำพูด
เหมือนเดิม คือเสียดินแดนประเทศ ผมอภิปรายไปคราวที่แล้วงบปี ๒๕๖๗ ก็ยังไม่มีการแก้ไข 
งบจ้างบริษัทที่ปรึกษาสำรวจออกแบบควบคุมงาน ๑๒๙ ล้านบาท อีกโครงการหน่ึง โครงการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ ๑๕,๓๐๐ ล้านบาท และมีงบที่ปรึกษา
สำรวจออกแบบควบคุมงานอีก ๒๕๕ ล้านบาท งบประมาณตรงนี้ร วมกัน ๒ โครงการ 
๑๘,๖๐๐ ล้านบาท รวมค่าที่ปรึกษาออกแบบควบคุมงาน ๓๘๔ ล้านบาท ท่านประธาน 
ที่เคารพครับ ๒ โครงการนี้ถ้าโอนไปให้ท้องถิ่นเขาทำ อบจ. เทศบาล อบต. เขาเป็นเจ้าของ
พื้นที่ เขารู้ว่าตรงไหนน้ำท่วม ไม่ท่วม ตรงไหนควรจะทำใหญ่ทำเล็ก แล้วเขามีกองช่างฝ่าย
ออกแบบสำรวจควบคุมงานก็จะประหยัดงบประมาณไป ๓๘๔ ล้านบาท ค่าสำรวจออกแบบ 
และถ้าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นทำบางช่วงทำเฉพาะที่จำเป็นก็จะลดงบประมาณ 



๓๓๙ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ          จงถนอม ๑๖๖/๒ 
 
ประมาณ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ แล้วถ้า ๒ โครงการนี้ประมาณ ๑๙,๐๐๐ ล้านบาท โอนไปให้
ท้องถิ่นก็จะทำให้สัดส่วนของงบประมาณท้องถิ่นต่อรายได้ของรัฐบาลปัจจุบัน ๒๙.๐๗ ปีนี้   
ก็จะเพ่ิมใกล้เคียงกับ ๓๐ และจะไปถึง ๓๕ ตามที่ท่านสมาชิกบางท่านได้อภิปราย เป้าหมาย
ท้องถิ่นเขาอยากได้ ๓๕ เปอร์เซ็นต์  
  สไลด์ต่อไปครับ นี ่คือตัวอย่างโครงการวัดป่าลำชีศรีวนารามที่กาฬสินธุ์ 
เป็นโครงการที่สร้างไม่เสร็จ เป็นข่าวโด่งดังโครงการก่อสร้างพัฒนาเมือง งบประมาณทั้งหมด 
๕๕๘ ล้านบาท เบิกแล้ว ๒๕๒ ล้านบาท ย ังเหลืองบประมาณอีก ๒๙๒ ล้านบาท  
แต่ทิ้งงานและยกเลิกสัญญาไปแล้ว นี่คือการจัดซื้อจัดจ้างของกรมโยธาธิการ ถ้าให้ท้องถิ่นทำ 
อบต. เทศบาล อบจ. ผมว่าสำเร็จลุล่วงไปแล้วประชาชนได้ประโยชน์แล้ว  
 
               - ๑๖๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๐ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ภิรญา ๑๖๗/๑ 
 
  สไลด์ต่อไปครับ โครงการของกระทรวงคมนาคม พัฒนาคมนาคมระบบ 
โลจิสติกส์ ๑๙๖,๐๐๐ ล้านบาท บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานถนนทางหลวงและทางหลวง
ชนบท ๑๒๙,๐๐๐ กิโลเมตร ก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบทสร้างใหม่ 
๓,๖๓๓ กิโลเมตร สร้างใหม่แค่ ๒.๘ เปอร์เซ็นต์ ของงบบำรุงรักษา ทำไมบำรุงรักษามาก 
๑๒๙,๐๐๐ กิโลเมตร ตามต่อไปดูครับ  
  สไลด์ต่อไป โครงการถนนหมายเลข ๒๐๔๔ ร้อยเอ็ด-หนองดง ทางไป
สนามบินร้อยเอ็ด ๑๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท ดูภาพ ถนนเดิมก็ดี ๆ เสร็จแล้วก็มารื้อแล้วก็ทำใหม ่
สไลด์ต่อไป อันนี้ก็เหมือนกันครับ ตอนที่ ๒ ๑๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท เดิมก็เป็นถนนดี ๆ เมื่อวาน
ชาวบ้านก็บอกผ่านไปดี ๆ วันนี้ร้ือแล้ว ตรงนี้ถ้าเราประหยัดได้  
  ต่อไปครับ นี่โครงการที่เชียงใหม่ หมายเลข ๑๐๗ เชียงใหม่-แม่จัน-เชียงราย  
๖ โครงการ ๑๙๘ ล้านบาท เตรียมบำรุงเส้นทางทั้งหมด ๖ สายทาง ซึ่งทั้ง ๆ ที่สภาพถนน 
ยังเป็นตามรูป แล้วก็ได้ข่าวว่าจะสร้างเป็น ๔ เลน ถ้าสร้างเป็น ๔ เลน แล้วที่บำรุงไปปีนี้ 
ต้องรือ้ใหมไ่หมครับ  
   ต่อไปครับ ก ็ขอให้ทำเฉพาะที ่จำเป ็น ถ ้าเป ็นหลุมเป ็นบ่อค่อยซ่อม  
ถ้ายังไม่เป็นหลุมเป็นบ่อก็อย่าเพิ่งรื้อ อย่าเพิ่งทำใหม่ ยกเว้นพังมาก ๆ ก็ค่อยสร้างใหม่  
ถ้าเราช่วยกันประหยัดก็จะลดงบไป ๔๐ เปอร์เซ็นต์ เหลือซ่อมถนนแค่ ๗๗,๕๐๐ กิโลเมตร 
      สไลด์ต่อไป นี ่ทางเข้าหมู ่บ้านเอื ้ออาทร จังหวัดร้อยเอ็ด งบการเคหะ 
คอนกรีตถนนดี ๆ แล้วฝั ่งขวาก็คือมารื ้อทำใหม่ แล้วก็ทำได้เหมือนเดิม ตรงนี ้เปลือง
งบประมาณครับ ท่านนายกรัฐมนตรีต้องเข้าไปดู เข้าไปสอดส่องครับ  
  สไลด์ต่อไป รายได้จากการท่องเที ่ยวปีนี ้เป้าหมาย ๓.๔ ล้านล้านบาท  
มีเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศไทยไม่น้อยกว่า ๓๕ ล้านคน จะทำได้หรือไม่  
อันที่ ๑ แท็กซี่ไม่กดมิเตอร์ โกงค่าโดยสาร ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารเป็นข่าวตลอด Guard 
สถานบันเทิงทะเลาะวิวาทกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ  
  สไลด์ต่อไป ภาพลักษณ์ของประเทศไทย Site ก่อสร้าง Runway สนามบิน
สุวรรณภูมิ  
  สไลด์ต่อไป ไม่มีรั้วกั้นบงัสายตา ต่างชาติเขามองเห็นตลอดเวลาที่เครื่องบินผ่าน 
หรือนั ่ง Bus ในสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิค ือประตูด่านหน้าเข้าสู ่ประเทศไทย  



๓๔๑ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ภิรญา ๑๖๗/๒ 
 
นักท่องเที่ยวปีหนึ่งผ่านกี่ล้านคนต่อปี เราต้องรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทย เมื่อสักครู่
มองเห็นแล้วคุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้าง การปิดบังสายตาต่าง ๆ ไม่มี  
  สไลด์ต่อไป ท่านประธานที่เคารพครับ ประเทศไทย ถ้าตามนี้งบประมาณ
เท่านี้ รายได้เท่านี้ กู้เท่านี้ ใช้หนี้แค่ ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็นหนี้ ๑๑,๔๗๐,๐๐๐ ล้านบาท 
ถ้าปีหน้าเราไม่กู้เพิ่ม เราคืนเงินกู้ ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปีไปเรื่อย ๆ  หนี้ ๑๑,๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
ใช้เวลา ๗๘ ปี จะใช้หนี้หมด ท่านประธานรออยู่ใช้หนี้ด้วยกัน ครอบครัวประเทศไทยรายได้นอ้ย 
ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เป็นหนี้เป็นสินเยอะ คนในบ้านติดยาเสพ ติดการพนัน ความรู้ ความสามารถ
ของคนในบ้านสู้เพื ่อนบ้านไม่ได้ เพราะระบบการศึกษา ยังเป็นหนี้ กยศ. ซึ ่งยังไม่ได้รับ 
การแก้ไขให้สะเด็ดน้ำ ไม่มีค่านิยมที่จะขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
ฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรี ท่านต้องกล้าเปลี ่ยนแปลง  กล้าแก้ไข  
กล้าริเริ่ม กล้าปฏิรูป เพื่ออนาคตของลูกหลานไทย ประเทศไทยต้องรอด IgniteThailand 
ขอบคุณครับ  
   นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หนึ ่ง)   :  
ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล ครับ 
   นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)   :  เรียนท่านประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรที่เคารพ ผม เลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคก้าวไกล สัดส่วนเครือข่ายชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ขอสไลด์ด้วย 
   (เจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิด Presentation) 
   นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)   :  ผมขออภิปรายแสดง
ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
ในหัวข้อ Ignite Thailand แต่ Ignore land Rights หรืองบปี ๒๕๖๘ ไม่ช่วยแก้ปัญหาที่ดิน 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

- ๑๖๘/๑ 
 
 
 



๓๔๒ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ       จันทร์เพ็ญ ๑๖๘/๑ 
 
  ขอสไลด์ที่ ๒ ท่านประธานครับ ปัญหาที่ดินไม่มีเอกสารรับรองสิทธิมีอยู่ ๔ 
กลุ่มใหญ่ ๆ รวมกันแล้วเท่ากับ ๒๒.๕ ล้านไร่  หรือเท่ากับร้อยละ ๑๑.๓๒ ของที่ดินทำ
ประโยชน์ทั้งประเทศ ประกอบด้วยที่ดินทับซ้อนกับเขตป่า ๑๖.๗ ล้านไร่ ที่ดินในเขตปฏิรูป 
ที่ยังไม่ได้ออก ส.ป.ก. ๓ ล้านไร่ ที่ดินทับซ้อนกับที่ราชพัสดุ ๑.๐๖ ล้านไร่ และมีหลักฐาน  
แต่ยังไม่สามารถดำเนินการออกเอกสารสิทธิได้อีก ๑.๗๗ ล้านไร่ ซึ่งในการอภิปรายของผม
ครั้งนี้จะอภิปรายเฉพาะกรณีปัญหาที่ดินทับซ้อนกับพื้นที่ป่า ๑๖.๗ ล้านไร่ ซึ่งเป็นกลุ่มปัญหา
ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิที่ใหญ่ที่สุด คือเท่ากับร้อยละ ๗๔ ของปัญหาทั้งหมด ผมได้ตรวจสอบ
แผนงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนกับเขต
ป่าโดยละเอียดแล้ว ทั้งตรวจดูคำขอของหน่วยงาน รับฟังการชี้แจงของหน่วยงาน ทั้งได้ 
มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าหน้าที ่ในกรมบางท่าน และสุดท้ายก็คือตรวจสอบจากเอกสาร  
เล่มขาวคาดแดง แต่เมื่อดูและวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้ว ผมเห็นว่าร่างแผนงบประมาณ
ประจำปีของรัฐบาลนี้มีปัญหาที่สำคัญ ๒ ประการ แล้วก็เป็นเหตุผลหลัก  ๆ ที่ทำให้ปัญหา
ที่ดินทับซ้อนกับเขตป่าไม่เคยได้รับการแก้ไขอย่างเป็นจริงเป็นจังเสียที ก็คือระบบราชการ
แบบอนุรักษ์นิยมที ่ม ีอ ิทธิพลครอบงำทั ้งความคิดและวิธีการจัดการป่าไม้และที ่ดิน   
ในขณะเดียวกันก็แสวงผลประโยชน์ภายใต้คำว่า อนุรักษ์ทรัพยากร และคำว่า แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน ในทางตรงกันข้าม ไม่มีเจตจำนงทางการเมืองที่แน่วแน่ 
ของรัฐบาลอยู่ในแผนงบประมาณนี้ ที่สำคัญ ไม่ได้ตั้งงบประมาณทำตามสิ่งที่ได้ประกาศเป็น
นโยบายเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นการออกโฉนด ๕๐ ล้านไร่ ของพรรคเพื่อไทย การจัดที่ดินของรัฐ
ให้คนไร้ที่ทำกิน ๒ ล้านราย ของพรรคพลังประชารัฐ และการพิจารณาเอกสารสิทธิให้เป็น
โฉนดของคณะรัฐมนตรี 
  ขอสไลด์ต่อไป ท่านประธานครับ ที่ดินที่มีปัญหาทับซ้อนกับเขตป่า ๑๖.๗ ล้านไร่ 
ที่ได้กล่าวไปนั้น แยกออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ ก็คือที่ดินทับซ้อนกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
๑๒.๕ ล้านไร่ ซึ ่งเท่ากับร้อยละ ๒๑ ของพื้นที ่ป่าสงวนแห่งชาติทั ้งหมด มีผู ้เดือดร้อน 
๑๙,๕๗๖ หมู่บ้าน และเป็นที่ดินทับซ้อนกับพื้นที่ป่าอนุรักษ์อีก ๔.๒๗ ล้านไร่  ซึ่งเท่ากับ 
ร้อยละ ๕.๕๗ ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มีผู้เดือดร้อน ๔,๒๖๕ หมู่บ้าน เมื่อรวมกันแล้วเท่ากับ 
๒๓,๘๔๑ หมู่บ้าน นี่แสดงว่าประเทศไทยเรามีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่ามากถึงร้อยละ ๓๑ เลย
นะครับ ตั ้งแต่หลังปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นมา รัฐบาลใช้กรอบและมาตรการแก้ไข 



๓๔๓ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ       จันทร์เพ็ญ ๑๖๘/๒ 
 
ปัญหาการอยู ่อาศัยและทำกินในพื ้นที ่ป่าไม้ทุกประเภท หรือที ่เรียกสั ้น ๆ ว่า  คทช.  
ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้จัดทำขึ้นเป็นเครื่องมือในการแก้ไข
ปัญหา ซึ่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือ คทช. ได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว  
เมื ่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ต่อมาก็มีมติคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบอีกชั ้นหนึ่ง  
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
  ขอสไลด์ต่อไปครับ ท่านประธานครับ ผมไม่เห็นด้วยกับนโยบาย คทช.  
เพราะเนื้อหาของกรอบมาตรการดังกล่าวนี้ไม่ใช่การพัฒนาสิทธิ ไม่ว่ารัฐบาลจะอธิบาย  
ด้วยถ้อยคำสวยหรูเพียงใดก็แล้วแต่ คทช. ก็คือการแย่งยึดที่ดินโดยนโยบายของรัฐนั่นเองครับ 
เพราะเป็นการอนุญาตแบบชั่วคราวโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์และมีเงื ่อนไขที่กำหนดชัดเจนว่า 
อนุญาตได้ครอบครัวละไม่เกิน ๒๐ ไร่เท่านั้น ส่วนที่เกินจะต้องคืน ต้องถูกบังคับให้ปลูกไม้ยืนต้น
ร้อยละ ๒๐-๗๐ ของพื้นที่ ระยะเวลาในการอนุญาตไม่เกิน ๒๐ ปี เมื่อครบถือว่าสิทธิสิ้นสุด
ลงโดยผลของกฎหมาย นโยบายของรัฐบาลไทยแบบนี้ถือเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาภายใต้
แนวคิดการจัดการป่าแบบดั้งเดิม หรือเรียกว่า Conventional Approach ที่มุ่งเน้นการ
อนุรักษ์และห้ามพื ้นที ่ป่าและทรัพยากรอย่างเข้มงวด  และบริหารแบบจากบนลงล่าง 
แตกต่างจากประเทศที่มีความคิดก้าวหน้า เช่น ญี่ปุ ่น เกาหลีใต้ สวีเดน เขาใช้แนวคิด 
การจัดการป่าเพื ่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ Development Approach ซึ ่งมุ ่งเน้น 
การจัดการพื้นที่ป่าและทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน  
 

- ๑๖๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๔ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ศิริพร ๑๖๙/๑ 
 
  ขอสไลด์ต่อไป ท่านประธานครับ ท่านทราบไหมครับว่า การทำ คทช.  
ที่รัฐบาลยึดมั่นอย่างภาคภูมิใจนั้น เวลาออกไปคุยกับชาวบ้านจริง ๆ พวกเขาให้การตอบรับ
อย่างไรบ้างครับ ชาวบ้านบางส่วนก็ยอมรับโดยความเต็มใจ แต่ส่วนใหญ่ก็จำเป็นต้องยอมรับ
เนื่องจากไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้ว บางส่วนก็ยอมรับโดยไม่รู้ว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้าง แล้วชาวบ้าน
ส่วนหนึ่งก็ออกมาปฏิเสธเมื ่อรู ้ว่าเงื ่อนไขของ คทช. ก็คือการแย่งยื ้อสิทธิ ตัวอย่างเช่น 
หมู ่บ้านแห่งหนึ ่งในตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือถึง 
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดิน 
ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาจากการเรียกร้องของ P-move ขอปฏิเสธแนวทางการจัดที่ดินแบบ คทช.  
ก็คือเอกสารฉบับนี้  
  ขอสไลด์ต่อไป ความจริงชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยกับ คทช. เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธ
รัฐบาล แต่ปฏิเสธวิธีการทำที่ไม่ถูกต้องและเนื้อหาที่เอาเปรียบพวกเขา พวกเขาไม่ได้
เรียกร้องเอาโฉนดทุกที ่ เพียงแต่เรียกร้องเอกสารรับรองสิทธิที ่มีเนื ้อหาที ่เป็นธรรม 
ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มเครือข่ายสหกรณ์นิคมผู้เช่า ๑๓ นิคม ๑๔ ป่า เรียกร้องให้ดำเนินการ 
ในรูปแบบนิคมสหกรณ์ตาม พ.ร.บ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ แต่รัฐบาลกลับ
เมินเฉยต่อข้อเรียกร้องนี้ ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือ สคทช. กรมที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
และกรมป่าไม้ ได้แอบไปตกลงกันแล้วก็มีมติออกมาว่าให้นำพื้นที่ ๑๓ นิคม ๑๔ ป่านี้ไปจัดที่ดิน
ทำกินให้ชุมชนตามนโยบาย คทช. ดังนั้นแม้แผนงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์จะได้
ทำโครงการจัดที่ดินในพื้นที ่ ๑๓ นิคม ๑๔ ป่านี้เนื้อที่ ๑.๕ ล้านไร่ เพื่อสำรวจและออก
หนังสือ กสน. เป็นความพยายามที่ดี แต่เนื้อในก็คือ คทช. นั่นเอง ไม่ใช่การพัฒนาสิทธิตาม 
พ.ร.บ. จัดที ่ดินเพื ่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ที ่ชาวบ้านเขาเรียกร้องกัน แม้กระนั้น 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ตั้งเป้าหมายทำเพียงปีละ ๑๑ ,๐๐๐ ไร่ ในขณะที่มีพื้นที่เป้าหมาย  
๑.๕ ล้านไร ่นั่นเท่ากับว่าจะต้องใช้เวลานานถึง ๑๓๓ ปี  
  ขอสไลด์ต่อไป เช่นเดียวกันกับกลุ่ม P-move เขาเรียกร้องให้รัฐบาลผลักดัน
ให้โฉนดชุมชนเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดที่ดินตาม พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห ่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๐ (๔) หมายความว ่า  P-move เขาเร ียกร ้องให้
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมีมติรับรองให้โฉนดชุมชนเป็นนโยบายเหมือนอย่างที่  
 



๓๔๕ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ศิริพร ๑๖๙/๒ 
 
รับรองกรอบและมาตรการของกระทรวงทรัพยากร แต่ในแผนงบประมาณนี้ไม่มีตรงไหนเลย
ที่บอกว่ารัฐบาลจะทำโฉนดชุมชนตามข้อเรียกร้องของ P-move  
  สไลด์ต่อไป อย่างไรก็ตามค่อนข้างเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า นโยบายแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวนี ้ซึ ่งก็คือ คทช. ไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาได้ เพราะ คทช. ทำมาตั ้งแต่ 
ปี ๒๕๖๒ จนถึงขณะนี้ก็ผ่านไปแล้ว ๕ ปี ใช้งบประมาณไปไม่ต่ำกว่า ๑,๕๐๐ ล้านบาท  
จัด คทช. ให้ชาวบ้านได้เพียง ๘๕,๐๐๐ ราย เนื้อที่ ๖๙๐,๐๐๐ ไร ่ใกล้เคียงกับ ๗๐๐,๐๐๐ ไร่แล้ว 
คิดเป็นเพียงร้อยละ ๕ ของพื้นที่ที่มีปัญหาทั้งหมดเท่านั้น และในปี ๒๕๖๘ นี้ไม่พบว่าจะมอบ 
คทช. ให้อีกเท่าไร  
  ขอสไลด์ต่อไป ท่านประธานครับ ภาพรวมของงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ของหน่วยงานที่ดูแลด้านป่าไม้และที่ดินก็คือ กรมป่าไม้ กรมอุทยาน กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง รวมกันทั้งหมดเท่ากับ ๑๘,๐๐๐ ล้านบาท เป็นงบประมาณแก้ไขปัญหาที่ดิน 
ซึ่งอยู่ในกรอบสีแดง เท่ากับ ๗๒๕ ล้านบาท หรือเท่ากับ ๔ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณแก้ไข
ปัญหาที่ดินทั้งหมด หรือ ๗ เปอร์เซ็นต์ของงบดำเนินงาน จริง ๆ แล้วงบประมาณจำนวน 
๗๒๕ ล้านบาทนี้ดูแล้วก็ไม่ได้ถึงกับน้อยเกินไปใช่ไหมครับ แต่ปัญหาอยู่ที่เนื้อหาของการ  
เอาไปใช้จ่ายต่างหากละครับ หากรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาจริงก็คงจะเอางบ 
ก้อนนี้ไปใช้ทำภารกิจในการแก้ไขปัญหาโดยตรงทั้งหมด แต่เมื่อไปขุดค้นดูรายละเอียดของ
แต่ละกิจกรรมแล้วกลับพบว่า ไม่ได้มุ ่งหมายที่จะเอาไปช่วยแก้ปัญหาจริง ๆ ส่วนใหญ่  
ตั้งงบประมาณสอดไส้มากับกิจกรรมแก้ไขปัญหาแต่เอาไปใช้ทำอย่างอื่น ดูในกรอบสีขาว  
ด้านขวามือ กรมอุทยานตั้งงบประมาณในโครงการแก้ไขปัญหาที่ดิน ๓๙๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปีที่แล้ว ๖๙ ล้านบาท แต่เป็นงบดำเนินงานและซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน 
จริง ๆ เพียง ๑๑๖ ล้านบาท หรือเท่ากับ ๒๙ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น --------------------------------- 
 

- ๑๗๐/๑ 
 
 
 



๓๔๖ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ     หทัยกาญจน์ ๑๗๐/๑ 
 
นอกนั้นก็เอาไปใช้ทำถนนเอาไปซื้อรถตรวจการณ์ เอาไปปลูกไม้ยืนต้นแบบบังคับ ซึ่งไม่ได้
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดิน สำหรับกรมป่าไม้ตั้งงบประมาณไว้ ๓๓๔ ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 
จากปีที่แล้ว ๔๒ ล้านบาท เป็นงบดำเนินงานและซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน  
๑๙๘ ล้านบาท หรือเท่ากับ ๕๙ เปอร์เซ็นต์ เยอะขึ้นมาหน่อย นอกนั้นก็เอาไปใช้ทำอย่างอื่น
ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเช่นเดียวกัน 
  ปัญหาอีกประการหนึ ่งก็คือตั ้งงบประมาณบังคับปลูกป่าในพื ้นที ่ทำกิน  
นี่คือปัญหาครับ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตั้งงบไว้สูงถึง ๖๐ เปอร์เซ็นต์
ของงบประมาณแก้ไขปัญหาที่ดิน สำหรับกรมป่าไม้ตั้งไว้ ๓๕ เปอร์เซ็นต์  ของงบประมาณ
แก้ไขปัญหาที่ดิน คือภายใต้งบแก้ไขปัญหาที่ดินเอาไปบังคับปลูกป่าในที่ทำกินของชาวบ้าน 
ซึ่งงบประมาณนี้จะมีปัญหาแน่ ๆ ครับ เพราะกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
และพันธุ์พืช มีปัญหาทุจริตปลูกป่ามาโดยตลอด งบประมาณส่วนนี้จึงอาจเป็นงบปลูกป่าทิพย์ 
และหากบังคับปลูกตามเง่ือนไข คทช. จริง ๆ ก็คือ ๒๐-๗๐ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ นี่จะเป็นงบ
แย่งยึดที่ดินดี ๆ นั่นเอง ท่านประธานครับ ทั้งนโยบายแก้ไขปัญหาที่ดินและแผนงบประมาณ
ของรัฐบาลนี้เป็นการคัดลอกของรัฐบาลชุดที่แล้วมาเกือบทั้งหมด โดยไม่สนใจว่าจะสามารถ
แก้ไขปัญหาได้จริงหรือไม่ ซึ่งรัฐบาลก่อนหน้านี้เขาก็ทำมาตั้งแต่ปี  ๒๕๖๒ แล้ว นี่ก็ผ่านมา  
๕ ปี แต่ประชาชนยังไม่ได้อะไรอย่างเป็นชิ้นเป็นอัน หากต้องการจะเห็นความเปลี่ยนแปลง
จริง ๆ จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการจัดสรรงบประมาณใหม่ ซึ่งผมมีข้อเสนอ ดังนี้ ขอสไลด์ 
ต่อไปครบั  
  ประการแรกก็คือ ต้องตั้งหลักคิดให้ชัดเจนก่อน โดยจะต้องพิจารณา ๓ ส่วนนี้
ประกอบกัน  ส่วนที่ ๑ ก็คือจัดลำดับความสำคัญของภารกิจในองค์กรก่อน เนื ่องจาก
งบประมาณมีจำกัดจึงต้องจัดลำดับความสำคัญ โดยสิ ่งที ่เป็นภารกิจเร่งด่วนต้องเพิ่ม
งบประมาณและเพ่ิมโครงการใหม่ ๆ เข้าไปด้วย เช่นการทำแผนที่ One Map จัดทำแนวเขต
ที่ดินของประชาชนและชุมชนให้เป็นที่ยุติ และการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ส่วนที่ ๒ 
คือกระจายอำนาจให้หน่วยงานอื่น ๆ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีนี้เป็นเรื่อง
ที่สำคัญ เพราะกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชดำเนินการมาตั้งแต่
การทำ สทก. เมื่อปี ๒๕๒๒ จนคนลืมไปหมดแล้ว ต่อเนื่องมาจนถึงมติ ครม. ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๑ 
โฉนดชุมชนเมื่อปี ๒๕๕๓ และล่าสุดคือ คทช. เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบันนี้ นับรวม 



๓๔๗ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ     หทัยกาญจน์ ๑๗๐/๒ 
 
ทั้งหมดแล้วเป็นเวลา ๔๕ ปีแล้ว งบประมาณถูกละลายไปไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท  
แต่ยังมองไม่เห็นสัญญาณใด ๆ เลยว่าปัญหาที่ดินในเขตป่าจะได้รับการแก้ แม้จะล้มเหลว
เพียงใดก็ตามพวกเขาเหล่านั ้นก็ยังไม่เคยต้องรับผิดชอบต่อประชาชน ดังนั ้น  ตราบใด 
ที่ภารกิจนี้และงบประมาณส่วนนี้ยังอยู่ในมือของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช พวกเขาจะไม่มีทางทำได้เสร็จครับ กรณีนี้มีตัวอย่าง คือที่ดิน ส.ป.ก. ๓๙ ล้านไร่ 
เมื ่อเอาออกจากอำนาจของกรมป่าไม้ไปไว้ที่  ส.ป.ก. ปรากฏว่าสามารถทำเสร็จไปแล้ว
ประมาณ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ สำหรับพื้นที่ดินทับซ้อนกับเขตป่าที่มี ๑๖.๗ ล้าน ไร่นี้ จะว่าไป
เท่ากับเกือบครึ่งหนึ่งของที่ดิน ส.ป.ก. เท่านั้นเอง หากมอบให้หน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่เฉพาะ
ย่อมมีโอกาสทำสำเร็จได้เร็วขึ ้นเหมือนอย่าง  ส.ป.ก. เป็นตัวอย่าง  ส่วนที ่ ๓ ก็คือ 
เอาประชาชนเป็นหุ้นส่วนในภารกิจนี้ ต้องมองประชาชนเป็นพลเมือง ไม่ใช่ศัตรู ไม่มุ่งเน้น 
แต่อ ัดฉ ีดงบประมาณไปก ับนโยบายป้องก ันและปราบปรามประชาชน แต ่ห ันมา  
ให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณแบบจูงใจและสร้างความมั่นใจให้ แก่ชาวบ้าน 
ตัวอย่างเช่น การเพิ ่มมูลค่าสินค้าให้แก่คนพื ้นที ่ เพาะปลูกหรือใช้ท ี ่ด ินที ่ เป ็นมิตร  
ต่อสิ่งแวดล้อม การอุดหนุนการเงินให้แก่คนที่เข้าร่วมโครงการปลูกไม้ยืนต้นของรัฐบาล  
การรับรองมาตรฐานสินค้าหรือบริการของชาวบ้านที่มีส่วนในการดูแลป่าหรือเพิ ่มพื ้นที่  
สีเขียว รวมทั ้งการจัดงบประมาณอุดหนุนสิ ่งที ่ชาวบ้านเขาทำอยู ่แล้วให้มันดียิ ่งขึ้น  
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการไฟป่า การจดัการป่าชุมชน เป็นต้น ขอสไลด์ต่อไป 
  ประการที่ ๒ คือต้องออกแบบงบประมาณใหม่ครับ โดยนำงบประมาณ 
ที่กระจายอยู่ในกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั ่ง กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที ่ดินแห่งชาติ   
หรือ คทช. เฉพาะงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทั้งหมด ซึ่งรวมกันเท่ากับ 
๙๔๒ ล้านบาท มาจัดใหม่เป็นงบแก้ไขปัญหาที่ดินแบบก้าวไกล โดยจำเป็นต้องเพิ่มงบเขา้ไป
บางส่วนด้วย และแยกออกเป็น ๒ ยุทธศาสตร์ดังนี้  
 

- ๑๗๑/๑ 
 



๓๔๘ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ชลิดา ๑๗๑/๑ 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ก็คือการแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนกับเขตป่าจะมี ๒ โครงการ
ด้วยกัน รวมกันเท่ากับ ๒,๖๐๐ ล้านบาท ก็คือโครงการจัดทำและตรวจสอบแนวเขตที่ดิน 
อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ ทั้งในเขตป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ และป่าชายเลน ตั้งงบประมาณไว้ ๗๐๐ 
ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับแผนงบประมาณปี ๒๕๖๘ ของรัฐบาลนี้ที่ตั้งไว้รวมกัน 
๗๒๔ ล้านบาท โครงการตรวจสอบรับรองและจัดทำระบบฐานข้อมูลที่ดิน นี่เป็นเรื่องที่
สำคัญมากเช่นเดียวกัน ให้เป็นหน้าที่ของ สคทช. หรือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ ตั ้งงบประมาณรวมกัน ๑,๙๐๐ ล้านบาท ซึ ่งจะมากกว่าแผนงบประมาณปีนี้ 
ของรัฐบาลที่ตั้งไว้เพียง ๑๒๓ ล้านบาทเท่านั้น โดยมี ๔ กิจกรรมหลัก ๆ ดังนี้ คือทำแผนที่  
One Map ๓๐๐ ล้านบาท พิสูจน์สิทธิตามประมวลกฎหมายที ่ด ิน ๑ ,๐๐๐ ล้านบาท 
ตรวจสอบรับรองข้อมูลที่ดินที่ทับซ้อนกับพื้นที่ป่า ๕๐๐ ล้านบาท และสุดท้ายคือพัฒนา
ระบบสารสนเทศข้อมูลที่ดินอีก ๑๐๐ ล้านบาท  
  ขอสไลด์ต่อไป ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ก็คือส่งเสริมการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน 
มี ๓ โครงการรวมกัน ๒,๐๐๐ ล้านบาท โดยเอางบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปลูกป่าฟื้นฟู  
ป่า เพาะชำกล้าไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ที ่เกี่ยวข้องกับการปลูกป่าฟื้นฟูป่า ซึ ่งมีประมาณ 
๑,๖๐๐ ล้านบาท มาจัดใหม่ดังนี้ ก็คือโครงการส่งเสริมและสร้างมาตรการจูงใจให้คนใช้ที่ดิน
อย่างยั่งยืน โดยมีกรมอุทยานเป็นผู้รับผิดชอบ ตั้งงบประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท โครงการ
ส่งเสริมและสร้างมาตรการจูงใจให้ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการวนเกษตรหรือสร้างป่าเศรษฐกิจ
ในที่ดิน โดยมีกรมป่าไม้เป็นผู้รับผิดชอบ ตั้งงบประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท โครงการส่งเสริม
ให้ชุมชนท้องถิ่นจัดทำการท่องเที่ยวโดยใช้ธรรมชาติและวัฒนธรรมเป็นทุน  โดยมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ ตั้งงบประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท เมื่อรวมกันแล้วจะใช้
งบดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนกับเขตป่าทั้งหมด ๔ ,๖๐๐ ล้านบาท นี่คือข้อเสนอ
ของพรรคก้าวไกล ซึ่งการจัดการงบประมาณแบบนี้จะสามารถบรรลุเป้าหมายแก้ไขปัญหา
ที่ดินพร้อม ๆ กับเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้จริงและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะว่าถ้าตัดรายการงบสอดไส้
ออกให้หมดจะทำให้มีเงินสำหรับทำงานจริง ๆ เพิ ่มขึ ้นอีกประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท  
การลงทุนทำให้มีระบบฐานข้อมูลที่ดินที่ดี ทันสมัย จะทำให้สามารถบริหารจัดการได้มี
ประสิทธิภาพ ตรวจสอบความถูกต้องได้รวดเร็ว ทั้งยังช่วยป้องกันปัญหาการทุจริตได้ด้วย  
ที่สำคัญคือการมีเครื่องมือสำรวจ รังวัด และตรวจสอบแนวเขตที่ดินที่ทันสมัยและจำนวน 



๓๔๙ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ชลิดา ๑๗๑/๒ 
 
มากพอจะทำให้เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานทำงานได้อย่างถูกต้อง  แม่นยำ ประหยัดค่าใช้จ่าย  
และลดภาระของประชาชน นอกจากนี ้ในการทำงานจำเป็นต้องลงไปตรวจสอบพื ้นที่  
ต้องเจรจาไกล่เกลี่ย ต้องประชุมชาวบ้าน และหน่วยงานรัฐ ซึ่งมีงานที่ต้องทำเป็นจำนวนมาก 
แต่ละอย่างล้วนมีค่าใช้จ่าย เมื่อมีงบประมาณเพียงพอย่อมทำให้งานมีความคืบหน้าเร็วขึ้น 
และถ้ารัฐบาลเลิกระแวงประชาชนแล้วหันมาทำให้ชาวบ้านมีความมั่นใจและมีแรงจูงใจ  
ที ่มากพอคนจำนวนมากก็พร ้อมที ่จะปรับเปลี ่ยนร ูปแบบการใช ้ท ี ่ด ิน ให ้เป ็นม ิตร 
ต่อสิ ่งแวดล้อม กล้าลงทุนพัฒนาที่ดินเพื ่อลดการใช้ที ่ดินแต่ได้กำไรมากขึ้น  โดยเฉพาะ 
การกล้าลงทุนปลูกไม้เศรษฐกิจที่ต้องใช้งบสูงและใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้เก็บเกี่ยว  
  ประการสุดท้าย แต่เป็นสิ ่งสำคัญที่ต้องทำเป็นลำดับแรก ๆ ก็คือแก้ไขกฎหมาย 
และนโยบายที่นอกจากจะรับรองสิทธิอย่างเป็นธรรมแล้ว จะต้องพัฒนาและยกระดับสิทธิ 
ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงด้วย อย่างเช่น พื้นที่นิคมสหกรณ์ ๑.๕ ล้านไร่ พื้นที่เหล่านี้ถูกใช้
และไม่มีสภาพเป็นป่าแล้ว สมควรที่จะต้องพัฒนาเอกสารสิทธิให้เขาได้แล้ว ไม่ใช่ใช้รูปแบบ
อนุญาตแบบถือว่าเป็นป่าอยู่อย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  ท่านประธานครับ สังคมไทยต้อง
ตระหนักได้แล้วว่า นโยบายและแผนงบประมาณที่รัฐบาลไทยทำแบบเดิม ๆ ซ้ำ ๆ ต่อเนื่อง
มาเป็นเวลานานนี้ เท่ากับรัฐบาลวางตัวเมินเฉยต่อความทุกข์ร้อนของประชาชนที่ถูกตีตราว่า
บุกรุกทำลายป่า ซึ่งนอกจากจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนกับเขตป่าได้แล้วยังเปิด
ช่องว่างช่องโหว่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันเต็มไปหมด ดังนั้น ผมจึงไม่อาจเห็นด้วยกับร่าง
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งนี้ครับ ขอบคุณมากครับ  
 

 - ๑๗๒/๑ 
 
 
 
 
 
 



๓๕๐ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         ศรัณรัตน์ ๑๗๒/๑ 
 
 นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หนึ ่ง)   :  
ขอบคุณครับ สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารครูและกรรมการสภานักเรียน  
จากโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน ๕๐ ท่าน  
สวัสดีครับ ต่อไปขอเชิญท่านสกุณา สาระนันท์ ครับ  
  นางสาวสกุณา สาระนันท์ (สกลนคร)  :  ท่านประธานที่เคารพ ดิฉัน สกุณา 
สาระนันท์ สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร เขต ๖ พรรคเพื ่อไทยค่ะ ดิฉัน 
ขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วาระที่ ๑ ค่ะ 
ซึ ่งดิฉันจะอภิปรายในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็น ๓ กระทรวงหลักที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตเกษตรกรค่ะ  
  (เจ้าหน้าที ่ดำเนินการเปิด Presentation) 
  นางสาวสกุณา สาระนันท์ (สกลนคร)  :  ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ 
แน่นอนว่าเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพ
การเกษตร แต่เหตุผลที ่สำคัญมากกว่านั ้นก ็ค ือ เพราะเราอยากเห็นช ีว ิตเกษตรกร 
ที่มีความมั่นคง เพราะเราอยากเห็นประเทศไทยพัฒนาการเกษตรให้ก้าวหน้า เป็นผู ้นำ 
ด้านการเกษตรของโลกได้ค่ะ และนี่คือเหตุผลที่ดิฉันในนามพรรคเพื่อไทยให้ความสนใจ 
ที่จะอภิปรายงบประมาณในส่วนนี้ค่ะ ดิฉันเห็นความตั้งใจของรัฐบาลในการแก้ปัญหา  
ตลอดระยะเวลา ๑ ปีที ่ผ่านมา แม้ว่าจะอยู ่ภายใต้สถานการณ์ที ่จำกัดหลายประการ 
ประกอบกับงบประมาณปี ๒๕๖๗ ที่ล่าช้าอาจจะทำให้การปฏิบัตินโยบายล่าช้าไปบ้างค่ะ  
แม้กระนั้นรัฐบาลก็ได้พยายามแก้ปัญหาในรูปแบบ Zero Budget หลายเรื่องทำได้ดีมาก ๆ ค่ะ 
เช่น การแก้ปัญหาราคาพืชผลเกษตร ด้วยการวิเคราะห์ปัญหาให้ถูกต้อง แก้ให้ตรงจุด เช่น 
การปราบปรามการนำเข้ายางพาราเถื่อนและการเจรจาการค้า สร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจ
ยางพารา ทำให้ราคายางพาราขยับขึ้นเป็นที่น่าพอใจของเกษตรกรค่ะ รวมถึงการลงไปพา
เกษตรกรจัดการแปลงเพื่อเพิ ่มผลผลิตยางพาราด้วยเทคนิคที่ชัดเจน การจัดการแปลง 
ที่ถูกต้อง เช่น ใส่ปุ๋ยถูกสูตรถูกวิธีทำให้ผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๒ เท่า และยาง 
ที่ตายนึ่งกลับมาให้ผลผลิต รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นมากกว่า ๒ เท่า ซึ่งพิสูจน์ด้วยการลงไป
ปฏิบัติในพื ้นที ่จริงค่ะ อย่างไรก็ตามดิฉันเชื ่อว่ารัฐบาลก็ตระหนักดีว่าสินค้าเกษตร  



๓๕๑ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         ศรัณรัตน์ ๑๗๒/๒ 
 
อีกหลายชนิดยังต้องเผชิญกับปัญหา เช่น พ่ีน้องเกษตรกรผู้เล้ียงวัวท่ีจะต้องเผชิญกับราคาวัว
ที่ตกต่ำมาต่อเนื่องหลายปี ต้องยอมรับว่าพี่น้องเกษตรกรไทยยังต้องเผชิญกับความเสี่ยง 
อีกหลายเรื ่อง ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ  โรคระบาด การเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ ผลผลิตล้นตลาด ราคาสินค้าที ่ผันผวน และที่สำคัญเทคโนโลยีที ่ล้าหลังค่ะ  
แต่ดิฉันเชื่อว่ารัฐบาลได้มองเห็นและเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร และดิฉันเชื่อว่า
รัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีได้ตระหนักเรื ่องนี ้และมุ ่งมั ่นที ่จะตอบสนองต่อ 
ความคาดหวังของประชาชน การที่ท่านนายกได้เดินทางไปต่างประเทศ ดิฉันคิดว่าเป็นเรื่อง 
ที ่ถ ูกต้องมากที ่ส ุดค่ะ โดยเฉพาะประเทศไทยอยู ่ภายใต้ร ัฐบาลทหารมานานยิ ่ งมี  
ความจำเป็นต้องออกไปสร้างสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสทั้งทางด้านการตลาด
และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ให้ทันการเปลี่ยนแปลง เมื่อเดือนที่ผ่านมาในงาน Ignite Thailand 
ท่านนายกได้ประกาศยืนยันเป้าหมายภาคการเกษตรที่ต้องทำ รายได้เกษตรกรเพิ่ม ๓ เท่า 
ใน ๔ ปี ด้วยหลักคิด ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ ่มรายได้ โดยมีมาตรการที ่พร้อมจะ
ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการเกษตรและอาหาร
ของโลกค่ะ นี่ค ือการยืนย ันว ่าร ัฐบาลได ้ให ้ความสำคัญและมุ ่งม ั ่นต ่อการพ ัฒนา  
ภาคการเกษตรค่ะ ซึ่งก็มีความสอดคล้องกับการจัดสรรนโยบาย กระทรวงเกษตรได้จัดสรร
งบประมาณเพิ่มจาก ๑๑๘,๔๒๓ ล้านบาท ซึ่งในปี ๒๕๖๗ เป็น ๑๒๓,๑๕๐ ล้านบาทค่ะ  
คิดเป็นเพิ ่มขึ ้นถึงร้อยละ ๔ ท่านประธานคะ ในความเห็นของดิฉัน หลักในการจัดทำ
งบประมาณต้องคำนึงถึงความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างน้อย ๓ เร่ืองดังต่อไปนี้ค่ะ  
 

- ๑๗๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๒ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              นำพร ๑๗๓/๑ 
 
  ๑. งบประมาณต้องตอบปัญหาของประชาชนได้ เช่น เมื่อประชาชนต้องการ
รายได้ งบประมาณต้องใส่ลงไปในโครงการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการก่อรายได้ค่ะ  
  ๒. งบประมาณต้องแก้ปัญหาประชาชนได้ เมื่อใส่งบประมาณลงในโครงการ
สร้างรายได้ เมื่อโครงการจบรายได้ต้องเกิดขึ้นกับเกษตรกรค่ะ  
  ๓. การใช้งบประมาณต้องนำไปสู่การปรับโครงสร้างเพื่อให้เกิดการพัฒนา  
ที่ยั่งยืน  
  ซึ่งดิฉันจะอภิปรายให้อยู ่ในกรอบ ๓ ข้อนี้ค่ะ จากการที่ดิฉันได้พิจารณา
รายละเอียดใน พ.ร.บ. งบประมาณดูก็พบว่างบประมาณภาคการเกษตรในครั้งนี้มีการจัดสรร
บูรณาการผ่านกระทรวงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเข้าด้วยกัน ภายใต้การจัดสรร ๓ ส่วนค่ะ 
  ส่วนที ่ ๑ เป็นส่วนของการสร้างรายได้  ซึ ่งในส่วนนี ้จะใช้งบประมาณ 
ผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู ่ ๙๕,๔๗๔ ล้านบาท และผ่านกระทรวงพาณิชย์  
๓,๓๗๓ ล้านบาท เพื่อการจัดการแปลงด้วยนวัตกรรมเกษตรแม่นยำหรือเรียกว่า Precision 
Farming และการใช้เทคโนโลยีพัฒนาดิน น้ำ พันธุ ์พืช พันธุ ์สัตว์ต่าง ๆ สนับสนุนวิจัย 
ด้านจุลินทรีย์ เห็ดและแมลง และผลิตการใช้สารชีวพันธุ์พัฒนาเกษตรชีวภาพและเกษตร
ปลอดภัยค่ะ พร้อมทั้งพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เช่น ผักพื้นถิ่นต่าง ๆ สนับสนุน
แปลงเกษตรอัจฉร ิยะในแต่ละอำเภอด้วยการทำเกษตรครบวงจร ซ ึ ่งประเทศไทย 
มี ๘๗๘ อำเภอ หากทำอำเภอละ ๑ แปลง ก็จะช่วยเพิ่มแปลงเกษตรอัจฉริยะได้ทั่วประเทศ
เพื่อเป็นต้นแบบเผยแพร่ความรู้และทักษะให้เกษตรกรเพื่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึงค่ะ  
การผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร หรือ Agri-Map ช่วยให้ปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตร 
ที่ไม่เหมาะสม สนับสนุนการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ ่มมูลค่าและเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  
และสร้างมูลค่าใหม่ให้สินค้าเกษตร การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเพิ่มพื้นที่
ชลประทานและบริหารการกักเก็บน้ำ  เจรจาความร่วมมือการค้าระหว่างประเทศ  
เพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร เร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดิน
เพื ่อเกษตรกรรม พิจารณาออกเอกสารสิทธิให้เป็นโฉนด ปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เขา 
ทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการเหล่านี้ค่ะที่จะผ่านไปในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  



๓๕๓ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              นำพร ๑๗๓/๒ 
 
  สำหรับงบประมาณที่ผ่านกระทรวงพาณิชย์เพื ่อสนับสนุนธุรกิจฐานราก 
ในการเข้าถึงแหล่งทุนและใช้ประโยชน์จากกฎหมายว่าด้วยหลักประกันธุรกิจเพื่อสร้าง  
ความเชื่อมั่นให้สถาบันการเงินในการพิจารณาให้สินเชื่อแก่ธุรกิจเปิดตลาดสินค้าเกษตร 
เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าและกลุ่มเป้าหมายให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น  
และยังจะมีในเรื่องของการดูแลค่าครองชีพและความเป็นธรรมของราคาสินค้าค่ะ 
  ส่วนที ่ ๒ ค ือในส่วนของการลดรายจ่าย  ในส่วนนี ้จะใช้งบประมาณ  
๑,๑๓๒ ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน ส่งเสริมฟื้นฟูอาชีพหลังการพักหนี้ค่ะ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ค่ะ   
  ส่วนที่ ๓ เป็นส่วนขยายโอกาส ในส่วนนี้ใช้งบประมาณ ๓,๑๑๕ ล้านบาท  
เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน เช่น การปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย บูรณาการให้ข้อมูล 
แบบ Real Time ผ่านระบบ IT ในการเพาะปลูก ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตรค่ะ  
  นอกจากนี ้ก็ยังมีการแก้ไขปัญหามลภาวะ PM2.5 สร้างแรงจูงใจในทาง
เศรษฐกิจลดการเผาไม่น้อยกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ ่มเกษตรกร เกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะ พัฒนาการเกษตรที่ยั ่งยืน 
ตามนโยบาย Carbon Neutrality บริหารจัดการที ่ด ินในพื ้นที ่เกษตรกรรมเพื ่อเข ้าสู่  
ความเป็นกลางทางคาร์บอนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันนี ้ค ือโครงการต่าง ๆ  
ที่จะผ่านทั้ง ๓ กระทรวงนะคะ ซึ่งจะเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณครอบคลุมการพัฒนา
ประเทศทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวได้อย่างเหมาะสม ------------------------------------- 
 

     - ๑๗๔/๑ 
 
 
 
 
 
 



๓๕๔ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         พุทธชาติ ๑๗๔/๑ 
 
เพียงแต่ดิฉันอยากจะเห็นรัฐบาลได้กระชับเวลาให้เกิดความสำเร็จต่อเกษตรกรให้เร็วขึ้น
มากกว่านี้ค่ะ เพราะรัฐบาลได้พักหนี้ให้เกษตรกร ๓ ปี นั่นหมายถึงภายใน ๓ ปี เกษตรกร
ต้องสามารถสร้างรายได้ให้มากพอ พร้อมที่จะชำระหนี้เมื่อเข้าสู่ปีที่ ๔ ดังนั้น หากยังใช้กรอบ
การทำงานเดิมดิฉันเกรงว่าเกษตรกรจะรอไม่ไหวค่ะ เช่น ตามแผนของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จากการใช้งบประมาณ ๑๒๕,๘๘๒ ล้านบาท เพื่อการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายและ
ขยายโอกาส รัฐบาลประเมินผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเป็น ๔ ระยะ ระยะสั้น ระยะสั้นกลาง ระยะ
กลาง และระยะกลางยาว พบว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นในระยะที่ ๓ มีเพียง ๖,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
คิดเป็นเพียง ๗ เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับระยะที่ ๔ มีถึง ๙๐ ,๐๐๐ กว่าล้านบาท คิดเป็น  
๙๓ เปอร์เซ็นต์ นั่นก็หมายความว่าความสำเร็จเกือบทั้งหมดจะเกิดขึ้นในช่วงท้ายโครงการค่ะ 
และในระยะที่ ๑ ที ่มีเม็ดเงินเกิดขึ ้นจากงบประมาณ ๑ ,๐๐๐ กว่าล้านบาท เป็นรายได้ 
จากการท่องเที ่ยวถึง ๖๖ เปอร์เซ ็นต์ และเป็นรายได้จากการเกษตรโดยตรงเพียง  
๓๓ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ประกอบกับสภาพัฒน์ได้รายงานดัชนีการเติบโตผลผลิตการเกษตร  
ติดลบในปีที่ผ่านมา จึงเป็นที่น่ากังวลว่าหากไม่เร่งแก้ไขจะเกิดวิกฤติซ้ำเติมเกษตรกรมากยิ่งขึ้น 
อันนี้เป็นข้อกังวลค่ะ ดังนั้น ดิฉันจึงขอเสนอให้รัฐบาลได้ตั้งเป้าความสำเร็จในการทำนโยบาย 
ที่ท้าทายมากกว่านี้ค่ะ เพราะนโยบายที่ดีมีงบประมาณ แต่หากปฏิบัติช้าเกินไปด้วยปริมาณ 
ที่ไม่มากพอ ความเปลี่ยนแปลงก็จะไม่เกิดขึ้นเราจะไม่เห็นความสำเร็จค่ะ ดิฉันจึงขออนุญาต
เสนอดังต่อไปนี้ค่ะ  
  ข้อที่ ๑ ขอให้กระทรวงเกษตรทำงานร่วมกับกองทุน ววน. เพื่อนำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมลงไปในพื้นที ่แปลงของเกษตรกรอย่างจริงจัง  เพื ่อให้เกษตรกรมีรายได้ 
อย่างก้าวกระโดด ข้ามความเสี่ยงนานาประการจากการใช้นวัตกรรม รัฐบาลได้ตั้งกองทุน 
ววน. ซึ่งมีงบประมาณเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยตรง ขอให้รัฐบาลได้ใช้งบประมาณ 
ในส่วนนี้เพื่อเศรษฐกิจฐานรากให้มากที่สุด กระทรวง อว. มีหน้าที่เพียงการทำต้นแบบ  
ซึ ่งเป็นแค่จุดเริ ่มต้น แต่การขยายผลเป็นหน้าที ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ 
ท่านรัฐมนตรี ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีที ่ได้มานั่งฟังอภิปรายค่ะ การเปลี่ยนแปลง 
จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความสำเร็จเกิดขึ้นในปริมาณที่มากพอ ดิฉันยังมองไม่เห็นงบประมาณ
ในการขยายผลค่ะ และดิฉันขอสนับสนุนการบริหารในรูปแบบของ Zero budget ของรัฐบาล  
 



๓๕๕ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         พุทธชาติ ๑๗๔/๒ 
 
คือการยกเลิกโครงการใด ๆ ที่ ไม่ทำให้เกิดความสำเร็จกับเกษตรกรออกไปให้หมดค่ะ  
และนำไปใช้กับโครงการใหม่ที่เกิดประโยชน์สูงสุด  
  ข้อ ๒ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นคอขวดของการพัฒนาประเทศ 
เทคโนโลยีบางอย่างต้องใช้ทุนมาก รัฐต้องช่วยลงทุน เช่น ชาวบ้านปลูกสมุนไพร แต่เราไม่มี
โรงงานสารสกัด เราก็ได้เพียงแต่ขายสมุนไพรในราคาเป็นต้นทุน ชาวบ้านทำผ้าย้อมคราม 
และสีธรรมชาติ แต่เราไม่มีโรงผลิตเส้นใยที่เหมาะสมต่อการย้อมสีธรรมชาติเลย หากรัฐ 
ร่วมลงทุนก็จะเป็นการเปิดโลกใหม่ให้หัตถกรรมทั่วประเทศ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนา 
ตามแนวทาง BCG ตามนโยบายร ัฐบาล แล ้วก ็จะเป ็นฐานสำค ัญของ Soft Power  
ด้านหัตถกรรมเป็นอย่างดี  
  ข้อที่ ๓ หลักคิดของกรมชลประทานคือการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มพื้นที่
ชลประทาน ซึ ่งก็เป็นเรื ่องดีค่ะท่านประธาน แต่จะดีกว่านี ้หากการเพิ ่มน้ำต้นทุนนั้น 
ได้คำนึงถึงการกระจายน้ำให้ถึงแปลงเกษตรกร และคำนึงถึงความสอดคล้องกับรายได้ 
ที่เพ่ิมขึ้นของเกษตรกรด้วยค่ะ 
  ข ้อท ี ่  ๔ ในขณะที ่ท ่านนายกร ัฐมนตร ีทำงานเช ิงร ุกด ้านการตลาด  
ในต่างประเทศ กระทรวงที่เกี่ยวข้องก็ต้องทำงานเพื่อรองรับโอกาสทางการตลาดที่จะเกิดขึ้น
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร ด้วยการเร่งพัฒนาผลิตภาพ ลดต้นทุนการขนส่ง 
ยกตัวอย่าง งบประมาณการคมนาคม ต้องตอบโจทย์ภาคการเกษตรให้มาก ที่ผ่านมาดิฉัน 
ได้ฟังแต่เรื ่องการตอบโจทย์ด้านท่องเที ่ยวเสียเป็นส่วนใหญ่  อย่างเช่น ถนนสาย ๒๒  
เช ื ่อมสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จุดที ่  ๕ สะพานกำลังจะแล้วเสร็จ  แต่งบถนนไม่มี  
ถนนไม่แล้วเสร็จตาม ก็อยากให้รัฐบาลพิจารณางบประมาณอย่างสมเหตุสมผลในส่วนนี้ด้วย 
 

- ๑๗๕/๑ 
 
 
 
 



๓๕๖ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           ธนัชญา ๑๗๕/๑ 
 
  ข้อที่ ๕ ดิฉันอยากเห็นการปฏิบัตินโยบายรัฐบาลผ่านการใช้งบประมาณ  
ของกระทรวงและกรมต่าง ๆ ตามแนวที่พรรคไทยรักไทยได้เคยแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้สำเร็จ 
โดยการตั้ง CEO เพื่อแก้ปัญหาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นวัว หมู ข้าว ยาง 
มัน ปาล์ม และพืชอื ่น ๆ เพื ่อเชื ่อมประสานการใช้งบประมาณของกระทรวงต่าง ๆ  
ให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ ด้วยการกำหนดประเด็นปัญหาพื้นที่เกษตรกร เป้าหมาย  
และช่วงเวลาให้ตรงกัน ระดมองค์ความรู ้เทคโนโลยี  เครื ่องมือ อุปกรณ์และบุคลากร 
ลงปฏิบัติการแก้ปัญหาร่วมกัน ทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของ CEO ที่ตั้งขึ้น และขอให้ 
มีอำนาจตามคำสั ่งของนายกรัฐมนตรี ซึ ่งดิฉ ันเชื ่อว่าการปฏิบัตินโยบ ายด้วยการใช้
งบประมาณเช่นนี้ จะช่วยเร่งเวลาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นตามที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายไว้
แน่นอนค่ะ 
  สุดท้ายค่ะท่านประธาน ดิฉันได้อภิปรายมาทั้งหมด คือภาพรวมการกระจาย
งบประมาณที่ตอบโจทย์ปัญหาเกษตรกรสอดคล้องนโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม  
เพ่ิมรายได้ของรัฐบาล ซึ่งจะนำไปสู่การเพ่ิมรายได้เกษตรกร ๓ เท่าใน ๔ ปี ซึ่งเป็นความหวัง
ของเกษตรกรทั่วประเทศ ดังนั ้น ดิฉันจึงขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ทุกท่านได้พิจารณาลงมติผ่านร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ในวาระที่ ๑ นี้ เพื่อเป็นการเร่งแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร และนำไปสู่การพัฒนาที่จะทำให้
ประเทศเป็นที่ยอมรับ และช่วยให้เกษตรกรไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ปลดหนี้สำเร็จ  
มีภูมิคุ้มกันและสามารถยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองอย่างมั่นคงต่อไป ขอบพระคุณค่ะ  
  นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หนึ ่ง)   :  
ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านศักดินัย นุ่มหนู ครับ  
   นายศักดินัย นุ่มหนู (ตราด)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม 
ศักดินัย นุ ่มหนู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด  พรรคก้าวไกล ผมขออภิปราย 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวาระที่ ๑  
ด้วยเรื่องของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ พืชที่เป็นความหวังและพืชที่เป็นดาวรุ่งของประเทศไทย 
ในขณะนี้ ก่อนอื่นอยากจะขอขอบคุณท่านรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ที่ได้มาอยู่รับฟังการอภิปรายด้วย ทุเรียนไทยวันนี้เป็นพืชแห่งความหวังจริง ๆ 
แล้วก็ได้สร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในภาคตะวันออก ภาคใต้ แล้วก็ 



๓๕๗ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           ธนัชญา ๑๗๕/๒ 
 
อีกหลายจังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือ ภาคอีสาน ตอนนี้เรามีพื้นที่การเพาะปลูกไม่น้อยกว่า  
๒ ล้านไร่แล้ว แต่ทุเรียนไทยก็ยังเป็นความเส่ียงที่แอบซ่อนอยู่ในความหวัง หรือเป็นความหวัง
ที่มีความเสี่ยงแอบซ่อนอยู่ มันเป็นอย่างไรมาดูกัน ท่านประธานที่เคารพครับ ข้อมูลในปี ๒๕๖๖ 
เรามีมูลค่าการส่งออกทุเรียนสูงถึง ๑๖๔ ,๗๘๗ ล้านบาท นี่คือมูลค่าการส่งออกที่สูงมาก  
ทำให้ทุเรียนนี้มีมูลค่าเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยเลยทีเดียว แล้วก็เป็นผลผลิต 
ทางการเกษตรที่ให้ผลตอบแทนสุทธิสูงสุดให้กับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในปัจจุบันในขณะนี้   
แต่ว่าในช่วงหลังปี ๒๕๖๔ นี้ก็มีการชะลอตัวช้าลงเล็กน้อย เนื่องจากว่าการเติบโตของ
ประเทศเพื่อนบ้านของเรา คืออย่างเวียดนาม เขาเติบโตรวดเร็วแล้วก็โตอย่างต่อเนื่อง แล้วก็
คาดว่าในปี ๒๕๖๙ จะมีการโตเพิ่มขึ้นเกือบ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ จะเห็นว่าเขาไล่ตามเรามาแล้ว 
ทีนี้ในข้อมูลของพื้นที่การเพาะปลูกทุเรียนเป็นอย่างไรบ้าง ในข้อมูลของปี ๒๕๖๖ ประเทศไทย
เรามีพื้นที่การเพาะปลูกทุเรียนที่ให้ผลแล้วกว่า ๑ ล้านไร่ แล้วก็มีพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใหผ้ลผลิตอีก
เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าจะมีทุเรียนออกมาสู่ตลาดปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ ตัน หากเราไม่สามารถที่จะบริหารจัดการที่ดี รักษาไว้ซึ่งคุณภาพ หรือขยายตลาด
เพ่ือการรองรับ เราก็อาจจะมีปัญหาในเร่ืองของการที่จะรองรับผลผลิตได้ในอนาคต จะขยาย
ผลผลิตไดแ้ค่ไหน อย่างไร ----------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๑๗๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๘ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              ลลิตา ๑๗๖/๑ 
 
ท่านประธานครับ จากพืชที่เป็นความหวัง แล้วก็เป็นอนาคตของพี่น้องเกษตรกรอยู่ในขณะนี้  
จากข้อมูลที่เราเห็นอยู่นี้เราจะคิดว่าที่มันเพิ่มมากขึ้น มีการเพาะปลูกมากขึ้น มีรายได้ที่เข้า
ประเทศมากขึ้นนั้น รัฐบาลจะมีการเตรียมความพร้อมอย่างไร จะมีการดำเนินการอย่างไร 
ในการที่จะสนับสนุนส่งเสริม แล้วก็พัฒนาให้ศักยภาพของทุเรียนไทยนั้นมีความมั่นคงยั่งยืน  
พี่น้องเกษตรกรเขาต้องการความหวัง เราจะโอบรับความหวังของเขาไว้ได้อย่างไร เพราะฉะนั้น
วันนี้เรายังดูว่าทุเรียนไทยนั้นยังมีโอกาสในการที่ผลิตและส่งออกได้ก็ตามที แต่มันก็ยัง  
มีความเสี่ยงที่แฝงเอาไว้อย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้แต่ต้น มาดูความเสี่ยง ๖ ประการของวงการ
ธุรกิจไทยกันสักนิดหนึ่งครับท่านประธาน 
  (เจ้าหน้าท ี่ดำเนินการเปิด Presentation) 
  นายศักดินัย นุ ่มหนู (ตราด)  :  ความเสี ่ยงประการแรกก็คือเรื ่องของน้ำ  
น้ำเป็นปัจจัยหลักเลยที่น้ำอาจจะไม่เพียงพอ ที่ผ่านมาพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียน  
ไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออก หรือภาคใต้ เขาเดือดร้อนเรื่องนี้แล้วก็ซื้อน้ำกัน ทุเรียนแห้งตาย 
ก็หลายสวน ที่ไม่มีทุนที่จะไปซื้อ หรือบางส่วนในภาคตะวันออกชัดเจนเลยว่าเขาก็ไปตัดลูก
ทิ้งเลยเพื่อจะรักษาต้นเอาไว้ แล้วก็ไปรอลุ้นกันใหม่ในปีหน้า ถ้าเกิดว่าภัยแล้งไม่มาซ้ำเติม
โอกาสปีหน้าก็ยังพอมีโอกาส เพราะฉะนั้นเรื่องน้ำจึงเป็นเรื่องใหญ่ เพราะฉะนั้นการบริหาร
จัดการของระบบน้ำระบบชลประทานจะต้องดำเนินการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ 
  ความเสี ่ยงประการที่ ๒ นั ่นก็คือเรื ่องของมาตรฐานคุณภาพที่ไม่เสถียร  
เรื่องคุณภาพสำคัญ มันไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวครับท่านประธานที่เรามีการส่งออก
ทุเรียน เรายังมีประเทศเพื่อนบ้านที่ส่งออก เพราะฉะนั้นคุณภาพเท่านั้นเองที่ทำให้เรา
แข่งขันได้ แล้วคุณภาพเท่านั้นที่จะทำให้เราสามารถที่จะส่งออกและสู้ประเทศเพื่อนบ้านได้ 
เร็ว ๆ นี้เรามีข่าวในเรื่องของทุเรียนเวียดนามที่ส่งไปจีน แล้วก็พบว่ามีสารแคดเมียม จีนก็เลย 
มีการระงับการนำเข้าชั่วคราว ผมก็ต้องฝากรัฐบาลในการที่จะต้องดูแลในเรื่องของทุเรียน 
อาจจะมีจากเวียดนามเข้ามาสู่ประเทศไทยอย่างที่มีการสวมสิทธิกันไป ก็อยากที่จะต้องให้
การดูแล เพราะว่าจะเสียหาย เสียชื่อเสียงของประเทศเรา 
  ความเสี่ยงที่ ๓ ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของโรคระบาด ประเทศไทย 
เรามีพืชเศรษฐกิจหลายตัวที ่พี ่น้องเกษตรกรก็ได้รับผลกระทบจากเรื ่องของโรคระบาด  
จากแมลง ศัตรูพืช หรือว่าโรคระบาดอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดโรคหนอนหัวดำ 



๓๕๙ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              ลลิตา ๑๗๖/๒ 
 
ในมะพร้าว โรคเพลี้ยกระโดดก็ดีในนาข้าว หรือว่าโรคใบด่างในมันสำปะหลัง และทุเรียน 
ก็เหมือนกันในแต่ละปีเราต้องเผชิญกับเรื่องของรากเน่า โคนเน่า มีการเสียหาย ปีหนึ่งร้อยละ ๒๐ 
ทีเดียว ก็ถือว่าสูงมาก ดังนั ้นเราจะต้องมีการจัดการเกี ่ยวกับโรคระบาด เหล่านี ้ด ้วย 
เร่ืองการศึกษาวิจัย แล้วก็ต้องรับมือเรื่องนี้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ความเสี่ยงประการที่ ๔ ในเรื่องของการขนส่งที่มีต้นทุนระยะเวลาที่สูงกว่า
คู่แข่ง เมื่อทุเรียนเรามีแล้วเราก็ต้องขนส่งที ่จะออกไปสู่ตลาดปลายทางที่จะส่ง ให้อย่าง
รวดเร็ว แล้วก็ทำให้มีคุณภาพ แต่ความเสี่ยงของเรื่องนี้ก็คือว่าประเทศคู่แข่งสำคัญของเรา  
ก็คือเวียดนามเขาอยู่ใกล้ชิดติดพรมแดนประเทศจีน เขาสามารถส่งออกได้รวดเร็ว และเขาใกล้ 
เขาสะดวกต้นทุนที่ต่ำกว่า แต่ในขณะที่เราส่งออกนี้เราก็จะผ่านประเทศเพื่อนบ้านลาวกับ
เวียดนาม มันคล้าย ๆ กับเราต้องยืมจมูกเพื ่อนบ้านเขาหายใจ แล้วถ้าเขาไม่ให้เรายืม 
เราจะหายใจอย่างไร เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื ่องที ่เราจะต้องมาพิจารณาดูเหมือนกัน 
ว่าเราจะเพิ ่มศักยภาพของการส่งออกในทางอื ่นได้ไหม  อย่างเช่น ทางเครื ่องบินก็ดี   
จะมีการสร้างจุดตรวจร่วมที่ต้นทาง ตรวจร่วมกันของประเทศที่เราจะส่งนี้มีการตรวจร่วมกัน
เพื่อที่จะให้มีการปล่อยสินค้าเกษตรได้รวดเร็วในบริเวณหน้าด่าน ไม่ต้องไปติดขัดในบริเวณ 
ที่หน้าด่านอย่างที่ผ่านมา 
  ความเสี่ยงประการที่ ๕ เรื่องของล้งจีนที่เสี่ยงการผูกขาด วันนี้ท่านประธาน 
ในพื ้นที ่ภาคตะวันออก ภาคใต้ เราพบว่ามีล้งจีนเต็มไปหมด ผมไม่ได้ว่าล้งจีนยังไม่ดี  
เพียงแต่ว่าเราก็มีล้งไทย ในจังหวัดจันทบุรีครับท่านประธาน มีล้งทั ้งหมด ๑,๒๐๐ ล้ง
โดยประมาณ เป็นล้งของคนไทยประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ คำถามก็คือว่าเราจะสนับสนุน
ส่งเสริมให้ล้งไทยเขามีศักยภาพได้อย่างไร สนับสนุนส่งเสริมให้ล้งไทยในด้านใดบ้างให้เขามี
ขีดความสามารถในการแข่งขันกับล้งจีน มิฉะนั้นแล้วกลไกตลาดจะไม่ได้อยู่ในมือของคนไทยครับ 
แล้วถ้าวันหนึ่งเขาทุบตลาดหรือว่าเขาฮั้วกันก็เป็นเร่ืองที่น่าเป็นห่วงครับสำหรับเรื่องนี้  
 

- ๑๗๗/๑ 
 
 



๓๖๐ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ            ประภาลักษณ์ ๑๗๗/๑ 
 
  ความเสี่ยงสุดท้าย ความเสี่ยงประการที่ ๖ ก็คือเรื่องของประเทศเพื่อนบ้าน 
ขยายปริมาณผลผลิตและการส่งออกอย่างรวดเร็ว มาดูเรื่องของ Market share เราจะเห็นว่า
ในประเทศอย่างเวียดนาม ซึ่งทางรัฐบาลจีนเพิ่งอนุญาตที่จะให้ทุเรียนเวียดนามส่งเข้าจีนได้ 
เมื่อไม่นานมานี้เองครับมีการทำพิธีลงนามพิธีสารกันเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ๒ ปี
เท่านั้นครับท่านประธาน ทุเรียนจากเวียดนามมีส่วนแบ่งตลาดในจีนสูงถึง ๓๔.๕๙ เปอร์เซ็นต์ 
แล้วก็ฟิลิปปินส์ครับ เมื่อปีที่แล้วนี้เองที่รัฐบาลจีนอนุญาตให้นำทุเรียนจากฟิลิปปินส์เข้าสู่จีนได้ 
เมื ่อวันที่ ๔ มกราคมนี้เขามีส่วนแบ่งตลาดไปแล้ว ๐.๒๖ เปอร์เซ็นต์ นี ่คือเมื ่อปีที ่แล้ว 
เพราะฉะนั้นในอีกไม่นานครับท่านประธาน หลาย ๆ ประเทศเพื่อนบ้านที่มีการปลูกทุเรียน 
ไม่ว่าจะเป็นลาวก็ดี กัมพูชา หรือมาเลเซียก็คงจะได้รับอนุญาตให้เข้าสู ่ประเทศจีนได้   
ถึงตอนนั้นมันก็เป็นเรื่องที่จะกระทบต่อการส่งออกของทุเรียนไทยอย่างแน่นอนในการที่จะมี
ส่วนแบ่งในเร่ืองของการตลาด  
  ท่านประธานที่เคารพครับ ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมอภิปรายมาแล้วนี้ก็จะชี้ให้เห็น
ถึงความสำคัญ แล้วก็ความหมายของพืชเศรษฐกิจหลักอย่างทุเรียนที่มีความหมายต่อ
ประเทศชาติ มีความหมายต่อพี่น้องเกษตรกร และในขณะเดียวกันก็ยังมีความเสี่ยงที่เรา 
ไม่ควรมองข้าม จะมีการจัดสรรงบประมาณในการที่จะเสริมสร้างศักยภาพให้กับทุเรียนไทย 
พืชดาวรุ่ง พืชความหวังของเกษตรกรไทยในเวลานี้อย่างไรบ้าง มาดูกันเรื่องของการจัดสรร
งบประมาณ ผมจะขอแยกไว้ใน ๓ ส่วนด้วยกันก็คือ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในส่วน
ของต้นน้ำ ต้นทางของมันเลยก็คือเรื ่องของดินดี น้ำดี ผลผลิตมีคุณภาพดี หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของภาคการเกษตรที่นำไปสู่ดินดี  น้ำดี แล้วก็ผลผลิตที่มี
คุณภาพดี มี ๔ หน่วยงานที่สำคัญครับ ก็คือกรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมส่งเสริม
การเกษตร และกรมวิชาการเกษตรครับ กรมพัฒนาที่ดินเป็นองค์กรหลักและเป็นองค์กรเดียว 
ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องดิน แล้วก็เป็นโครงการที่มีการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในปี ๒๕๖๘ นี้ 
ขอรับงบประมาณไว้ที่ ๔,๗๕๘ ล้านบาท แล้วก็ในปี ๒๕๖๗ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
๔,๔๗๐ ล้านบาท ถือว่าเป็นอันดับ ๔ ของหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับ
งบประมาณมาก ท่านประธานครับ กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานเดียวด้วยที่มีชื ่อคำว่า 
ทุเรียน อยู่ในร่างงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่เป็นโครงการเฉพาะเจาะจงไปถึงทุเรียน  ก็คือ
โครงการผลผลิตทุเรียนตามกระบวนการเกษตรปลอดภัย โครงการผลิตทุเรียนตามระบบ  



๓๖๑ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ            ประภาลักษณ์ ๑๗๗/๒ 
 
เกษตรปลอดภัยมีงบประมาณอยู่ที่ ๒๖ ล้านบาทเศษ ทั้งเล่มงบประมาณเลยมีคำว่า ทุเรียน 
แค่คำนี้คำเดียวมีโครงการนี้โครงการเดียว แต่ว่ากรมพัฒนาที่ดินก็ยังมีในเรื่องของการพัฒนา
แหล่งน้ำอีก ๒ โครงการสำคัญ ๆ ก็คือ โครงการบริหารจัดการดินและน้ำในพื้นที่เส่ียงภัยแล้ง  
๓๒๘ ล้านบาท แล้วก็เป็นโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานอีก  
๔๒๖ ล้านบาท แต่ก็เป็นโครงการที่เน้นไปในพื้นที ่ไร่นาครับ ยังไม่ได้พูดถึงในพื้นที ่ของ 
การเพาะปลูกทุเรียน ในส่วนของกรมชลประทานครับ ก็เป็นผู ้ดูแลแหล่งน้ำขนาดกลาง 
และขนาดใหญ ่ของประเทศ เมื่อลองพ ิจารณางบประมาณของกรมชลประทาน  
๘๒,๙๘๙ ล้านบาท ของปี ๒๕๖๘ เป็นหน่วยงานที่รับการจัดสรรงบประมาณมากเป็นอันดับหนึ่ง 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้วก็เป็นความหวังของพี่น้องเกษตรกรด้วยครับ พอมาดู
ใน ๓ ภูมิภาคของจังหวัดภาคตะวันออกสักนิดหนึ่ง ตราด จันทบุรี ระยอง ซึ่งเป็นแหล่งผลิต
ทุเรียนที่มีความสำคัญ แล้วก็มีการผลิตสูงถึง ๖๐ เปอร์เซ็นต์มีผลผลิตรวมกัน ๘๐๐,๐๐๐ ตัน 
แต่กลับพบว่ามีโครงการที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำเพียงน้อยนิด  มาดูในจังหวัดระยองครับ  
มีโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ของระยอง ๖๗๓ ล้านบาท โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพะวา
ใหญ่ที่จังหวัดจันทบุรี ๓๙ ล้านบาท โครงการสถานีสูบน้ำในลุ่มน้ำคลองวังโตนด ๑๒๕ ล้านบาท 
ที่จังหวัดตราดก็มี ๒๙ ล ้านบาทเศษ สำหรับโครงการทำนบดินหัวงาน และประกอบโครงการ
อ่างเก็บน้ำคลองแอ่ง อันนี้ก็ที่จังหวัดตราด ---------------------------------------------------------- 
 
                - ๑๗๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖๒ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           จินตนา ๑๗๘/๑ 
 
ทีนี้จากโครงการเพียงเท่านี้เกษตรกรชาวสวนทุเรียน เขาจะรอดพ้นจากสถานการณ์ภัยแล้ง
ไปได้ไหม คราวที ่แล้วมันแล้งแล้วก็ร ้อนจัดมาก ที ่เราเรียกว่าสถานการณ์ช่วงเดือด 
เพราะฉะนั้นในปีหน้านี้ก็ยังเป็นเรื่องที่เกษตรกรอาจจะยังมีความเสี่ยง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ขนาดกลาง แล้วก็ขนาดใหญ่ของแต่ละแห่งมันใช้เวลานานมาก ไม่ใช่ว่ามีโครงการวันนี้ แล้ว
จะเสร็จให้ทันในปีหน้า เพราะฉะนั ้นแต่ละโครงการ อย่างโครงการอ่างน้ำขนาดกลาง 
ใช้เวลาถึง ๔-๕ ปี ทีนี้ปัญหาอันหนึ่งที่ผมอยากเรียนท่านประธาน ผ่านไปถึงท่านรัฐมนตรี 
ถ้าท่านอยู่พอดี ก็คือโครงการแหล่งน้ำในแต่ละแห่งมันเกิดขึ้นยากมากครับ บางที่ใช้เวลา  
๒๐ ปี ๓๐ ปี มันยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยทั้ง ๆ ที่มันมีความจำเป็น และมันคือความมั่นคงให้กับ 
พี่น้องเกษตรกร ไม่ว่าเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำเครือหวาย ที่อำเภอโป่งน้ำร้อน ท่าน สส. 
ญาณธิชา บัวเผื่อน จากจันทบุรีของผมก็บอกว่าโครงการอ่างเก็บน้ำเครือหวายที่จันทบุรี 
ยังไม่ได้ดำเนินการเลย พูดกันมาเกิน ๒๐ ปีแล้วด้วยซ้ำไป หรือว่าโครงการอ่างเก็บน้ำ 
คลองสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราดก็เช่นกันครับ มีการสำรวจออกแบบไปแล้ว นี่ก็ ๒๕ ปี 
แล้วครับ ก็ยังติดในเรื่องของการที่จะส่งมอบพื้นที่ของหน่วยงานราชการด้วยกันเอง  อันนี้ 
ก็เป็นเร่ืองที่น่าเสียดาย เพราะว่ามีแหล่งน้ำมันเป็นความมั่นคงของพี่น้องเกษตรกร  
  ทีนี้ทางภาคใต้เองก็เหมือนกันครับ พี ่น ้องทางภาคใต้ก็เดือดร้อนครับ 
ท่านประธาน รัฐบาลในอดีตเขาอาจจะมองว่าภาคใต้นั้นดินดี น้ำดี เลยมีพื้นที่ชลประทาน
น้อยมากครับ เพียงแค่ ๑๔ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ภาคใต้ ในขณะที่ทั้งประเทศมีสัดส่วนพื้นที่
ชลประทานที่ ๒๔ เปอร์เซ็นต์ การลงทุนเรื่องน้ำที่จำกัดแบบนี้เป็นเรื ่องที ่น่าห่วงพี่น้อง
เกษตรกรชาวสวนทุเรียน เพราะว่าภัยแล้งปี ๒๕๖๗ ที ่ผ่านมาผลผลิตทุเรียนลดลงถึง  
๑๘ เปอร์เซ็นต์ ภาคตะวันออกลดลงไป ๑๔ เปอร์เซ็นต์ ภาคใต้ลดลงไปถึง ๒๕ เปอร์เซ็นต์ครับ 
ที่มาจากสถานการณ์ El Nino ฝนตกน้อย ฝนทิ้งช่วง เขาไม่มีน้ำกัน พี่น้องเกษตรกรชาวไทย
ก็เลยเผชิญกับภาวะของผลผลิตที่มันลดลง แล้วก็ยังเป็นห่วงครับว่าสถานการณ์ปีหน้าหากว่า
ยังเป็นเช่นนี้อยู่เราก็ต้องได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ  
  ในส่วนของกรมส่งเสริมและกรมวิชาการเกษตรก็เป็นอีก ๒ หน่วยงานครับ 
ที่เป็นองค์กรในการเสริมสร้างและพัฒนาให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
แล้วก็มีรายได้ สร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรให้เป็นที่ยอมรับ แต่ทีนี้พอมาพิจารณาเรื่องของ 
งบประมาณที่ขอรับการจัดสรรของทั้ง ๒ หน่วยงาน จำนวนมากกว่า ๙,๔๒๗ ล้านบาท  



๓๖๓ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           จินตนา ๑๗๘/๒ 
 
เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำ ๗,๗๔๒ ล้านบาท เหลือเป็นงบจ่ายสำหรับการลงทุนเพียง 
๑,๖๘๕ ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากงบประมาณ เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อน เสริมสร้างศักยภาพ
ให้กับสินค้าเกษตรกลับไม่ปรากฏเรื ่องของทุเรียนที่เด่นชัด  ก็ไม่มีการที่จะพูดถึงเรื ่อง 
การพัฒนาธุรกิจที่เป็นแสนล้านของประเทศนี้มากนัก มีเพียงโครงการส่งเสริมการจัดการ
สุขภาพพืชเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ซึ ่งเป็นโครงการที ่ม ีระยะ 
การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๑๓ ปี ใช้งบผูกพัน ๗๐๒ ล้านบาท แต่พอมองย้อนกลับไปดู  
ในเรื ่องของความสำเร็จในการป้องกันโรคระบาด กลับไม่พบความสำเร็จที ่สัมฤทธิ์ผลครับ 
เพราะว่าปัจจุบันนี้ทุเรียนก็ยังมีการเสียหายร้อยละ ๒๐ ของแต่ละปี มีโครงการในเร่ืองพัฒนา
ศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ๑๒๕ ล้านบาท โครงการพัฒนายกระดับเทคโนโลยี
มาตรฐาน แล้วก็เครื ่องมือทดสอบทางการเกษตร เพื ่อมาตรฐานสินค้า ๑๘๗ ล้านบาท 
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ๒๖๖ ล้านบาท จะเห็นว่างบประมาณ 
ที่จัดสรรเพื่อการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรมารวมกันแล้วอยู่ประมาณ ๖๙๒ ล้านบาท  
ก็ต้องถือว่าน้อยมากเมื่อเราพูดถึงพื้นที่ทางการเกษตรของประเทศไทยในขณะนี้ มาดูในระยะ
กลางน้ำ เร่ืองของการควบคุมคุณภาพและเร่ืองของการสร้าง Brand ทุเรียนไทยมีการแข่งขัน
กันกับประเทศเพื่อนบ้าน เพราะฉะนั้นมาตรการในการส่งเสริมคุณภาพกับการสร้าง Brand 
หรือสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของการส่งออกจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ หลายปีที่ผ่านมานี้ทุเรียน
ด้อยคุณภาพยังถูกส่งออกไปยังต่างประเทศอยู่เป็นประจำ เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีเครื่องไม้
เครื่องมือในการตรวจก่อนตัด ตรวจก่อนการส่งออกด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยแล้วก็รวดเร็ว  
 

- ๑๗๙/๑ 
 
 
 
 
 
 



๓๖๔ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ      กานฐ์พิชชา ๑๗๙/๑ 
 
ท่านประธานครับ ทุกวันนี้เรายังใช้การตรวจวัดหาค่าเปอร์เซ็นต์แป้งด้วยตู้อบไมโครเวฟ 
แบบนี้ ผมก็มีโอกาสได้ไปดูตรวจเขามาด้วย ซึ่งใช้เวลาในการตรวจอย่างน้อยถึง ๕๐ นาที 
แล้วเรามีเครื่องไม้เครื ่องมือที่ทางมหาวิทยาลัยที่พยายามจะคิดค้นพัฒนา ที่เราเรียกว่า
เทคนิค NIR ก็ใช้เวลาแค่เพียง ๕ วินาที แต่ก็ยังไม่เห็นว่ามีงบในการพัฒนาวิจัยเครื่องไม้
เครื่องมือในเครื่องตรวจวัดเปอร์เซ็นต์แป้งของทุเรียนก็ยังไม่พบว่ามีงบตรงนี้  ซึ่งก็คาดว่า 
เราอาจจะต้องใช้ตู้อบไมโครเวฟกันอีกต่อไป  
  ในเรื่องของการสร้าง Brand ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ ก็จะมีเพียงกรมส่งเสริม
สหกรณ์เท ่านั ้นท ี ่ได ้ร ับงบการส่งเสร ิมการพัฒนาสินค้าเกษตรที ่ เป ็นอั ตล ักษณ์เพ ียง  
๖.๖ ล้านบาท แทบไม่พบการสร้าง Brand และการตรวจสอบย้อนกลับสำหรับสินค้าเกษตร  
  มาดูระยะกลางน้ำครับ การขนส่งและระบบโลจิสติกส์  เราส่งออกไป 
ใน ๓ เส้นทางด้วยกัน ก็คือทางบก ทางเรือ แล้วก็ทางอากาศ ทางอากาศก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
แต่ว่าก็ใช้แค่เพียงร้อยละ ๒ เท่านั้นเอง พอมาดูงบประมาณในเรื่องของการช่วยส่งเสริม
ศักยภาพด้านการขนส่งทุเรียนไทย เราก็จะเห็นว่ามีเพียงโครงการที่อยู ่ในขั ้นตอนของ
การศึกษาเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์รางเพื่อรับรองการเชื่อมโยง
เส้นทางรถไฟสิงคโปร์-คุนหมิง ๘.๘ ล้านบาท ถ้าทำโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี  แล้วก็เป็นโครงการจ้างที ่ปรึกษา สนับสนุน ติดตาม 
ประเมินผลความร่วมมือด้านรถไฟไทย-จีน ๔.๗ ล้านบาท แล้วก็โครงการศึกษาอีกเช่นกัน 
ในการส่งออกสินค้าเกษตรผ่านไทยไปจีนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการภาคเกษตรสร้างมูลค่า 
แล้วก็โอกาสทางการตลาด ๑๖ ล้านบาท ถ้าการจัดสรรงบประมาณที ่เป็นเรื ่องของ 
การส่งออกทุเรียนในตลาดหลักยังเป็นแค่เพียงเรื่องของการศึกษาเป็นหลักก็แทบจะไม่มี
กระบวนการในการที่จะตรวจสอบมาตรฐานที่ต้นทางแล้วเราจะลดต้นทุนการผลิตระยะเวลา
ของการขนส่งได้อย่างไร เพราะว่าทุเรียนไทยเราแข่งขันกับประเทศคู่แข่งที ่อยู ่ใกล้ชิด 
มากกว่าเราครับ  
  ท่านประธานที่เคารพครับ ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้อภิปรายมานี้ผมสรุปว่า 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่ได้สะท้อน 
การสร้างรายได้ของทุเรียน และยังไม่สะท้อนความเสี ่ยงที่ชาวสวนทุเรียนที ่ต้องเผชิญ 
ในอนาคต เป็นงบประมาณที่รัฐบาล Ignore ในการรักษาความสามารถในการแข่งขัน 



๓๖๕ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ      กานฐ์พิชชา ๑๗๙/๒ 
 
ของทุเรียนในฐานะที่เป็นพืชที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงสุดของประเทศในเวลานี้ครับ เกษตรกรชาวสวน
ทุเรียนยังต้องเผชิญกับความท้าทายกับวังวนเดิม ๆ น้ำท่วม น้ำแล้ง แมลง และโรคระบาด  
ทุนผูกขาด ตลาดผันผวนกันอีกต่อไป ท่านประธานที่เคารพครับ ทุเรียนอ่อนก็คือทุเรียน 
ที่ด้อยคุณภาพ มันทานไม่อร่อย แล้วก็ไม่เป็นที่ต้องการของผู้คนครับ ผมก็หวังว่ารัฐบาลชุดนี้
จะไม่ขึ้นชื่อว่าเป็นรัฐบาลทุเรียนอ่อนของประเทศไทย ขอขอบคุณมากครับ  
  นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หนึ ่ง)   :  
ขอบคุณครับ ท่านรัฐมนตรีเพ่ิมพูน ชิดชอบ จะใช้สิทธิในการชี้แจง เชิญท่านรัฐมนตรีครับ  
  พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)  :  
กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร กระผม พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ สมาชิก 
พรรคภูมิใจไทย หมายเลขสมาชิก ๓๐๑๐๐๕๔๙๑ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานสภาผู ้แทนราษฎรไปยังท่านสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติ ตลอดระยะเวลา ๒-๓ วันที่ผ่านมากระผมและท่านรัฐมนตรี
ช ่วยสุรศักดิ ์  ตลอดจนผู ้บร ิหารและเจ้าหน้าที ่ของกระทรวงศึกษาธิการได้ต ิดตาม  
เฝ้าฟังคำอภิปรายต่าง ๆ ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกจากพรรคภูมิใจไทย 
แล้วก็จากพรรคต่าง ๆ ที่ได้ให้ข้อมูลและข้อแนะนำต่าง ๆ ในการที่เราจะช่วยกันดำเนินการ
ในเรื่องการศึกษา ซึ่งหลาย ๆ เรื่องก็เป็นเรื่องที่ตรงกันอยู่แล้วครับ ซึ่งทางกระทรวงได้มีการ
ขับเคลื่อนในการดำเนินการแล้วส่วนหนึ่ง แล้วอีกส่วนหนึ่งที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ  
เพ่ือประกอบในการอภิปราย ผมขออนุญาตเปิดคลิปประมาณ ๑.๓๐ นาที 
  (เจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
 

 - ๑๘๐/๑ 
 
 
 
 
 



๓๖๖ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ          จงถนอม ๑๘๐/๑ 
 
  พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)  :   
ก็เป็นคลิปในการเสนอ ขออนุญาตกลับสู่สไลด์ครับ  
  (เจ้าหน้าท ี่ดำเนินการเปิด Presentation) 
  พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)  :   
จากความท้าทายดังกล่าว ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการก็มีแนวนโยบายคือเรียนดีมีความสุข 
โดยเราแบ่งการศึกษาเป็น ๒ ขา ค ือการศึกษาเพื ่อความเป็นเล ิศ และการศึกษา 
เพื่อความมั่นคงในชีวิต ซึ่งโดยเป้าหมายหลักของเราการจะมีความสุขก็คือลดภาระของครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งจากตามจอภาพท่านก็คง
เห็นอยู ่แล้ว แนวนโยบายต่าง ๆ ที ่ดำเนินการ ซึ ่งก็มีการดำเนินการนโยบายเพิ ่มเติม 
ที่น่าสนใจ อย่างเช่น การยกเลิกครูเวร การจัดนักการภารโรง การปรับลดงบประมาณ  
ลดงานที่ไม่จำเป็นและซ้ำซ้อน แล้วเราก็ดำเนินการจ้างครูผู้ช่วยเป็นกรณีพิเศษในการดำเนินการ 
ส่วนทางด้านนักเร ียนเราก็ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี  ซึ่งท ่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐา 
และคณะรัฐมนตรีก็ได้กรุณามีมติ ครม. เห็นชอบในการที่จะจัดอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน
ขยายโอกาส ซึ่งเราก็ได้ขอมาในคำของบประมาณปี ๒๕๖๘ นี้  
  อีกเรื่องหนึ่งที่ดำเนินการก็คือเรื่องสุขาดีมีความสุข ซึ่งโดยเบื้องต้นเราก็ได้ 
นำเง ินจากกองทุนส่วนหนึ ่ง ไปดำเนินการสนับสนุนโรงเร ียนขนาดเล็กในการจัดทำ  
ซึ่งในการจัดงบประมาณอันนี้เราก็มีการของบดำเนินงานที่จะต้องไปสนับสนุนในเรื่องของ
สุขาดีมีความสุขในการดำเนินการ นอกจากนี้แล้วทาง ครม. ก็เห็นชอบและอนุมัติในเรื่อง 
ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล ส่วนในเรื่องของแนวทางนโยบายคือการยกเว้น 
และผ่อนผันแต่งเครื่องแบบนักเรียน อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำไปพลางก่อน ซึ่งในคำของบประมาณ
ปี ๒๕๖๘ ก็จะมีการจัดทำงบประมาณในเรื่องของงบอุดหนุนที่จะเป็นในเร่ืองของเครื่องแบบ 
ซึ่งก็เป็นไปตามอัตราส่วนมติ ครม. ก็คืออัตราร้อยละ ๒ ร้อยละ ๔ ซึ่งปีนี้ก็เป็นอัตราที่ ๑๖ 
มากขึ ้นซึ ่งก็จะอยู ่ในงบประมาณปี ๒๕๖๘ ที ่จะต้องได้รับในการดำเนินการ จากภาพ 
ที่ท่านเห็นแล้วก็คงเป็นเรื ่องที่  สีเขียวก็คือมีการดำเนินการ แล้ว ส่วนที่ติ ๊กถูกสีเหลือง 
ก็เป็นเร่ืองที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งก็อยู่ในงบประมาณป ี๒๕๖๘ นี้ที่จะนำเสนอ  
  ต่อไปครับ อันนี้ก็คงเป็นเรื่องความท้าทายสำคัญทางการศึกษาที่จากการ
อภิปรายหรือจากข้อเท็จจริงปัจจุบันที่เรายังดำเนินการอยู่ ก็คือในเรื่องปัญหาการศึกษา 



๓๖๗ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ          จงถนอม ๑๘๐/๒ 
 
ของเด็กปฐมวัย จากการที่มาทำงานแล้วเราก็เห็นแล้วว่าปฐมวัยมีปัญหาอยู่ ซึ่งทางนี้ในส่วน
ของคณะกรรมการปฐมวัย ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านอนุทินมาเป็นประธาน
ในการขับเคลื่อน โดยมีการปรับรูปแบบ หน่วยงานที่ขับเคลื่อนก็คือกระทรวงศึกษาธิการ 
มาขับเคลื่อนโดยใช้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นเลขาคณะกรรมการในการขับเคลื่อนทุกจังหวัด 
ในเรื่องของปฐมวัย ซึ่งเงินงบประมาณก็จะมาอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อน 
เราก็ได้ขอมาอยู่ในงบประมาณปี ๒๕๖๘  
  อีกเร่ืองหน่ึง ในเร่ืองความท้าทายก็คือเร่ืองเด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษา
และกลุ ่มเด็กเปราะบาง เราก็จะต้องมาช่วยกันในการดำเนินการที ่เป็นความท้าทาย  
ทำอย่างไรให้การศึกษาไร้รอยต่อ ซึ่งตรงนี้เราก็ได้ของบประมาณเข้าไปสนับสนุน ซึ่งเรา 
จะทำงานร่วมบูรณาการกับกองทุนเสมอภาคในการทำงาน โดยเราจะ Scan เด็กต่าง ๆ ว่า 
ทำอย่างไรที่จะกลับเข้ามาในระบบ หากมีความขัดสนอะไรต่าง ๆ ก็คงต้องไปขอสนับสนุน 
ในเรื่องกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
 

- ๑๘๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖๘ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ภิรญา ๑๘๑/๑ 
 
  เรื่องที่ ๓ ก็คือความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งเราก็คงทราบกันอยู่แล้ว  
ไม่ว่าจะโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล แล้วก็โรงเรียนซึ่งนักเรียนที่ผู้ปกครอง 
มีฐานะยากจน เราจำเป็นต้องมาลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งตรงนี้ที่จะมาตอบรับ
หลัก ๆ ในงบประมาณก็คือในเรื ่องของโครงการการศึกษาก็คือการศึกษา Anywhere 
Anytime แล้วก็เร่ืองการสอบเทียบอะไรต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
ซึ่งก็มีอยูใ่นคำขอในงบประมาณปี ๒๕๖๘ แล้วในส่วนหนึ่ง 
   ส่วนเรื ่องที ่ ๔ เป็นเรื ่องความท้าท้าย ก็คือเรื ่องกระแสการเปลี่ยนแปลง 
ของโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่พวกเราก็คงทราบกันอยู่ 
ในเรื ่องของ AI ที่จะมามีส่วนช่วยในการดำเนินการศึกษา ซึ ่งทางกระทรวงศึกษาธิการ 
ก็มีแนวนโยบายในการที่จะจัดการฝึกอบรมในการต่าง ๆ ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้ก็ต้อง
ยอมรับว่างบประมาณมีอย่างจำกัด เราก็เลยถูกตัดงบประมาณในเรื่องของการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไปเป็นจำนวนมาก แล้วก็เรื ่องในการศึกษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
งบการศึกษาทางไกล ของเดิม ๆ ก็คือ DLTV ซึ่งจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ด้วยความจำกัดก็เลยได้งบประมาณปรับลดลงไป จริง ๆ ก็มีความจำเป็น เดี ๋ยวเรา 
ก็จะพยายามบริหารงบประมาณอย่างจำกัดในการเกลี่ย ในการทำงานขึ้นมา ซึ่งสำคัญที่สุด 
ก็คืองบประมาณที่มีอย่างจำกัด ก็เป็นเร่ืองที่อยากนำเสนอ ณ สภาแห่งนี้  
  หน้าต่อไป ดูจากภาพสไลด์ ท่านจะเห็นในงบประมาณ สีม่วงด้านบนก็คือ
ภาพรวมของงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ เมื ่อปี ๒๕๖๓ งบประมาณก็จะได้สูง  
แต่ถ้าท่านดูของเรามันจะค่อนข้างต่ำลงมาเรื ่อย จนกระทั่งปีที ่แล้วปี ๒๕๖๗ เราได้รับ 
การพิจารณางบประมาณก็สูงขึ ้น แล้วปีนี้ในคำของบประมาณปี ๒๕๖๘ รัฐบาลภายใต้ 
การนำของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ก็ไดใ้ห้ความสำคัญกับเร่ืองนี้ ก็มีการปรับงบประมาณ 
เพ่ิมสูงขึ้นมากกว่าปีที่แล้ว  
   หน้าต่อไปครับ แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าเราเทียบปี ๒๕๖๘ กับปี ๒๕๖๓  
ก็จะเห็นว่างบประมาณเราได้ลดลง ๖.๑๑ ก็คงเป็นเข็มมุ่งที่เราจะต้องช่วยกันในการพัฒนา  
   หน้าต่อไป อันนี้ก็คือเป็นเรื่องคำของบประมาณ ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการ
ก ็ได ้พยายามของบประมาณตามความจำเป ็นแล ้วก ็ เร ่งด ่วน  ตามคำขอที่ เราเห็น  
แต่เนื่องจากกรอบงบประมาณ หรือ Ceiling ที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับ ก็ได้ถูกจำกัด  



๓๖๙ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ภิรญา ๑๘๑/๒ 
 
ก็เลยถูกปรับลดมา ปรากฏตามจอภาพ ก็ขออนุญาตเสนอท่านสมาชิก เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการรับทราบ  
   จากที่ได้นำเรียนไปแล้ว ภายใต้งบประมาณที่ได้อย่างจำกัดตามที่นำเรียน
มาแล้ว ผมก็ใคร่จะขอความกรุณาให้ท่านสมาชิกผู ้ทรงเกียรติกรุณามีความเห็นชอบ 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ แล้วก็ขอฝากไปยังผู ้เกี่ยวข้องทางการศึกษาทุกท่านว่า 
ปัญหาการศึกษาของเราไม่ใช่เรื่องเฉพาะของกระทรวงศึกษาธิการ แต่เป็นเรื่องของพวกเรา
ทุกคนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนการศึกษา เพ่ือให้ตอบสนองต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ กระแสโลกที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งคงไม่สามารถทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปได้  
หรือเพียงแค่ปฏิรูป แต่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเร่งด่วน จึงขอเชิญชวน 
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ พ่ีน้องประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชนมาช่วยกัน  
   ต่อไปครับ เรามาช่วยกันปฏิวัติการศึกษา แก้ปัญหาประเทศ ขออนุญาตครับ 
โปรดฟังอีกครั้ง ปฏิวัติการศึกษา แก้ปัญหาประเทศครับ สวัสดีครับ  
    นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หนึ ่ง)   :  
ขอบคุณครับ ต่อไปจะเรียกฝ่ายรัฐบาล ๒ ท่านติดกัน ท่านปรเมษฐ์ จินา ตามด้วยท่านพงษ์มนู 
ทองหนัก เชิญท่านปรเมษฐ์ครับ 
 

- ๑๘๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗๐ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ       จันทร์เพ็ญ ๑๘๒/๑ 
 
  นายปรเมษฐ์ จินา (สุราษฎร์ธานี)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
ท่านคณะรัฐมนตรี แล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน ผม ปรเมษฐ์ จินา พรรครวมไทย
สร้างชาติ สุราษฎร์ธานี วันนี ้ก็ขออนุญาตมาแลกเปลี่ยน แล้วก็โฟกัสไปที ่ปรัชญาของ 
การพัฒนามนุษย์ สิ่งที่สำคัญท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในคำแถลงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปแล้ว รวมทั้งหมดศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ  
๘ ด้าน แล้วก็ในส่วนของ ๖ ยุทธศาสตร์หลัก ซึ่งดูแล้วก็ครอบคลุมทุกประเด็น แล้วก็ในส่วนของ
ประเด็นย่อย ๆ ประเด็นที่สมาชิกหลายท่านได้นำเสนอเป็นกระจกสะท้อนในเรื ่องของ  
การพัฒนาให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่ในส่วนของผู้ที่ทำหน้าที่นิติบัญญัติก็คงจะขอสะท้อนในส่วน
ของการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูล เนื ่องจากว่าในส่วนของงบประมาณมันก็อยู ่ในเล่มแล้ว  
แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทำอย่างไรให้เรามีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเพื่อให้มีการตอบโจทย์
มากขึ้น ขอสไลด์ด้วยครับ  
 (เจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิด Presentation) 
 นายปรเมษฐ์ จินา (สุราษฎร์ธานี)  :  สืบเนื่องจากว่ามีสมาชิกหลายท่าน 
ได้นำเรียนข้อมูลในส่วนของการถ่ายโอน แล้วก็การกระจายอำนาจให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ ่น ซึ ่งก็หมายความว่าในส่วนของหน่วยงาน แล้วก็บุคลากรที ่สัมผัสใกล้ชิด
ประชาชน เบื้องต้นมากที่สุดก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าเราดูในเรื่องของการพัฒนา  
ถ้าดูรากเหง้าของปัญหาของมนุษย์มันก็หนีไม่พ้นในเรื่องของโง่  จน เจ็บ ในเรื่องของการแก้
เรื่องของโง่ก็ในเรื่องของการศึกษา เมื่อสักครู่ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ท่านก็ได้นำเรียนไปแล้วว่าจะทำให้เด็กเราเรียนดี แล้วก็มีความสุขนั้นก็มาถูกทางแล้ว ในส่วน
ของจน แน่นอนว่าทำอย่างไรให้กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนของเราล้วงไปในกระเป๋า
แล้วมีเงินจับจ่ายใช้สอย สุดท้ายในเรื่องของการพัฒนา แน่นอนว่าถ้าเราสุขภาพไม่ดี เจ็บป่วย
เราก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้ 
  สไลด์ถัดไปครับ อันนี้เรามาดูข้อมูล เนื่องจากว่าเมื่อช่วงเช้าท่านสมาชิกก็ได้
นำเรียนข้อมูลไปแล้วว่า ในเรื่องของการกระจายอำนาจเรากำหนดตั้งแต่เริ่มต้น พ.ร.บ.  
ในเรื ่องของการกระจายอำนาจลงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น เรากำหนดว่าจะให้
งบประมาณร้อยละ ๓๕ แล้วก็จากการที่ผมดูข้อมูลในเอกสารประกอบงบประมาณ ก็พบว่า
ต ั ้ งแต ่ป ี ๒๕๖๐ จนถ ึงป ีท ี ่ เราทำป ีงบประมาณ ๒๕๖๘ ก ็พบว ่าจะอย ู ่ท ี ่  ๒๙ กว ่า ๆ  



๓๗๑ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ       จันทร์เพ็ญ ๑๘๒/๒ 
 
เหมือนป ี๒๕๖๐  ๒๙.๑ พอมาดูในส่วนของปี ๒๕๖๘ ที่อยู่ในเล่มก็ ๒๙.๑ เช่นกัน อันนี้ก็มองว่า
ถ้าเป็นไปได้ในโอกาสต่อไปก็คงจะนำเรียนผู้เกี่ยวข้อง เราตั้งเป้าไว้ให้เพิ่มปีละ ๑ เปอร์เซ็นต์ 
ก็ดี เพื่อที่จะให้ถึงร้อยละ ๓๕ เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของตัวบทกฎหมาย ถ้าเราไม่ทำตาม
อาจจะมีปัญหาในภายหลังเช่นกัน ทีนี้เรามาดูครับว่าทำอย่างไรให้เราปรับเปลี่ยนกระบวนการ 
บางครั ้งเราปรับเพิ ่มงบประมาณก็คงจะไม่ได้  พอตัดลดงบประมาณมันไปกระทบอีก 
เพราะฉะนั้นเท่าที่เราทำได้ก็คือคงจะต้องดูในเร่ืองของงบกลางครับ ด้านการศึกษาถ้าเราดูว่า
ส่วนที่เราสามารถที่จะทำได้ในเรื่องของตั้งแต่ระดับศูนย์เด็กเล็กมีพัฒนาการเด็กสู่เด็กเก่งดี  
มีความสุข อันนี้ก็อยู่ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยในส่วนของ
ปฐมวัยก็พบว่าเรามีการถ่ายโอนสถานศึกษาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเราก็หยุดไป 
เนื่องจากว่าอาจจะมีปัจจัยหลายอย่าง แล้วก็บางครั้งอาจจะไม่ตรงปก ยกตัวอย่างในเรื่องของ
การถ่ายโอน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือว่าในส่วนของสาธารณสุข ตอนที่เราออกกฎหมาย
หรือว ่าออกกฎเกณฑ์  เราก ็บอกว่าไปแล้วจะได้โน ่น ไปแล้วจะได้นี่  ม ีงบประมาณ  
มีความก้าวหน้า แต่พอไปแล้วมันก็ไม่เหมือนกับที่กำหนดไว้ในส่วนของคู่มือการกระจาย
อำนาจ ทีนี้ในส่วนของการที่จะทำให้เด็กเรามีแรงบันดาลใจในการเรียนก็ต้องให้เขาค้นพบ
ตนเองตั้งแต่ในวัยประถม เพราะฉะนั้นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นหรือว่ารัฐบาล 
ก็คงจะให้มีการกำหนดทุนด้านการศึกษาให้ตอบโจทย์ในส่วนของพื้นที่  เช่น ยกตัวอย่าง 
ในพื้นที่นั้นเขามีพื้นที่ติดทะเล เช่น ภูเก็ต หรือว่าสมุย หรือว่าสงขลาก็อาจจะให้ทุนเขาไป 
ในเรื่องของการต่อเรือหรือว่าอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของแต่ละคน พอโตขึ้นมาหน่อย
ในส่วนของมัธยมและอุดมศึกษา ---------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๘๓/๑ 
 
 
 
 
 



๓๗๒ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ศิริพร ๑๘๓/๑ 
 
เพราะฉะนั้นในเรื่องของการตอบโจทย์พื้นที่ ผมมีหลายแห่งที่ไปดูในโรงเรียนที่เขาอยากจะทำ 
เขาส่งคุณครูไปเรียนรู ้ในเรื ่องของซ่อมเรือ ในเรื ่องของการต่อเรือ แต่กลับมาแล้วก็ 
ไม่สามารถที่จะทำได้ เพราะว่ามันไม่ตอบโจทย์ แล้วสิ่งที่ท้องถิ่นอยากทำก็ไม่สามารถทำได้
เช่นกัน เพราะว่าบ้านเรามีองค์กรแล้วก็หน่วยงานต่าง ๆ มากมายที่รับผิดชอบอยู่ เพราะในเรื่อง
ของการที่จะกั้นห้อง มันไม่ได้มองถึงว่าประชาชนคนหนึ่งทุกคนต้องรุมกันช่วย ต้องรุมกัน
พัฒนา แต่ทีนี้พอมาเป็นกระทรวง ทบวง กรม ๒๐ กระทรวง เขาก็กั้นห้องทำเฉพาะในเรื่อง
ของเขา การที ่จะข้ามกำแพงระหว่างกระทรวงเป็นเรื ่องที ่ค่อนข้างที่จะยุ ่งยากเช่นกัน  
อันน้ีถ้าเรามีการถ่ายโอนตรงนี้เราก็จะมีการพัฒนาที่ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น  
  สไลด์ถัดไป ในส่วนของสุขภาพเช่นกัน อันน้ีเมื่อผมเอ่ยตอนต้นว่าในเรื่องของ
การถ่ายโอนมันก็มีปัญหา เพราะว่า รพ.สต. ที่ถ่ายโอน หลายท่านก็พูดคุยมาแล้วว่าไม่ได้
เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ทีนี้ถามว่าเวลาจะโอนเงินให้กับ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนมาอยู่ท้องถิ่น 
ก็ติดขัดระเบียบโน่น ระเบียบนี่ เยอะแยะมากมาย บางทีก็ติดขัดระเบียบของ สปสช. ว่า 
ไม่สามารถที่จะโอนข้ามกระทรวงได้ แต่ถามว่าทำไมเวลาโอนให้กับกองทุนหลักประกัน
สุขภาพพื้นที่ ซึ่งอยู่ที่ อบต. แล้วก็เทศบาลสามารถโอนได้ พอโอนไปในส่วนของ รพ.สต.  
ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็อ้างระเบียบโน่น ระเบียบนี่เช่นกัน อันนี้ก็ยังเป็นปัญหา
อยูร่ะหว่างกระทรวงสาธารณสุข แล้วก็กระทรวงมหาดไทย แล้วก็ในส่วนอื่น ๆ ถ้าท้องถิ่นเขา
สามารถที่จะมีงบประมาณในการดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างศูนย์การดูแล
ผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้พิการ ดูแลผู้ป่วยติดเตียง หรือว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยจินตเวชเยอะเขาก็
สามารถจะสร้างศูนย์สร้างสุขขึ้นมาได้ แล้วก็เชิญวิชาชีพนักจิตต่าง ๆ ที่อยู่ในหน่วยงานที่
รับผิดชอบของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม อันนี้ก็ไม่ต้องเพิ่มคน ไม่ต้องเพิ่มงบ ท่านเพียงแต่
เอางบมาให้ที่ท้องถิ่น แล้วก็เปิดรับสมัครให้หน่วยงานที่เขารับผิดชอบ บางคนอยู่พัฒนาสังคม 
แต่ว่าเขาทำงานอยู ่ในพื ้นที ่เขาก็อยากมาอยู ่ในพื ้นที่  แต่ต้องดูในเรื ่องของเงินเดือน
ความก้าวหน้า ค่าตอบแทนให้เขาเช่นกัน  
  ทีนี ้มาดูในส่วนของสไลด์ถัดไป เรื ่องของรายได้ แน่นอนครับเมื ่อสักครู่ 
ผมมองว่า โง่ จน เจ็บ แล้วในส่วนของรายได้นี้ก็สำคัญเช่นกัน ตอนนี้รัฐบาลตั้งเป้าไว้ว่า 
ปี ๒๕๖๘ จะต้องมีนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ประเทศไทย ๓๙.๕ ล้านคน หรือว่าเอาตัวเลขกลม ๆ 
ก็ ๔๐ ล้านคน อันนี้ท้องถิ่นเขาก็สามารถจะทำได้ ผมว่าทำได้ทันที เพราะว่าเขามีส่วนร่วม 



๓๗๓ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ศิริพร ๑๘๓/๒ 
 
อยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว เช่น ยกตัวอย่าง Skywalk ที่อัยเยอร์เวงแบบนี้ถ้าให้เขาสามารถจะบริหาร
จัดการได้ แบ่งปันผลประโยชน์ให้ท้องถิ่น แบ่งปันผลประโยชน์ให้กับรัฐบาลกลางก็จะเป็น
ส่วนที่จะทำให้มันมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ในส่วนของการจัดกิจกรรมที่รัฐบาลมีเรื่องของ 
Software ไม่ว่าจะเป็นในเรื ่องของศิลปะ ในเรื ่องของอาหารหรือว่าในเรื ่องอื ่น ๆ อันนี้
ท้องถิ่นสามารถทำได้ แล้วก็ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือการสร้าง Brand ในส่วนของพื้นที่ 
ยกตัวอย่าง ถ้าโคเนื้อที่โพนยางคำ โคชนศรีวิชัยที่พื้นที่ภาคใต้ที่เป็นอาณาจักรศรีวิชัยเดิม 
เขาก็สามารถที่จะทำได้ หรือว่าการขึ้นทะเบียน GI ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปลาเม็ง ในเรื่องของ
หอยนางรม ในเรื่องของกระท้อน หรือว่าในส่วนอ่ืน ๆ ท้องถิ่นเขาก็สามารถที่จะทำได้เช่นกัน 
  ส ุดท ้ายในเร ื ่องของการท ี ่จะพ ัฒนาศ ักยภาพเกษตรกร  หลายท ่าน 
มองเรื่องของทุเรียนพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ดีที่สุดในตอนนี้  ถ้ามีการพัฒนาศักยภาพ มีการทำ 
ในเรื่องของเกษตรอินทรีย ์เพ่ิมราคาก็สามารถจะทำได้โดยท้องถิ่นเอง 
  สไลด์ถัดไปครับ ทีนี้มองว่าเมื่อรัฐบาลกลางเรามีงบกลางก็อยากจะให้ท้องถิ่น
ได้มีงบกลางด้วย เพราะฉะนั้นเวลาเกิดภัยพิบัติ เวลาโรงงานระเบิด เวลามีแคดเมียมต่าง ๆ 
เขาสามารถจะไปถึงพื้นที่ได้รวดเร็วกว่าหน่วยงานของรัฐบาลกลาง  แล้วก็ไม่เว้นวันเสาร์  
วันอาทิตย์ด้วย เพราะว่าหน่วยงานกลางอาจจะติดขัดวันเสาร์ วันอาทิตย์ ทีนี้ในเรื่องของ 
โรคอื่น ๆ ในเรื่องของภัยอื่น ๆ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งในเรื่องของถนนหนทาง แน่นอนครับว่า 
รัฐบาลก็มีระเบียบว่าถ้าทางหลวงระหว่างจังหวัด เป็นของกรมทางหลวง ทางหลวงระหว่าง
อำเภอเป็นของกรมทางหลวงชนบท ทางหลวงระหว่างตำบลก็เป็นขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด แล้วก็ในตำบลเองก็เป็นของ อบต. หรือเทศบาล ถ้าเวลามีถนนชำรุดผุพังหรือว่า
ถนนขาด เขาก็จะได้มีส่วนในการที่จะทำได้เลย อันนี้ถ่ายโอนเฉพาะถนนมา แต่ว่าเงิน 
มันไม่มา อันนี้ก็เป็นปัญหาของท้องถิ่นเช่นกัน  
 

- ๑๘๔/๑ 
 
 
 



๓๗๔ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ     หทัยกาญจน์ ๑๘๔/๑ 
 
  สไลด์ถัดไป ผมมองว่าสุดท้ายถ้าเราสามารถจะทำตรงนี้ในเรื่องขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในหลายประเทศเท่าที่ไปศึกษาดูงานมาก็พบว่า ถ้าทำตรงนี้ให้มันตอบโจทย์
ก็จะทำให้บ้านเมืองเราพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ชุมชนก้าวหน้า ชาวประชามีกิน ท้องถิ่นคือ
คำตอบครับ ขอบคุณครับ  
  นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หนึ ่ง)   :   
ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านพงษ์มนูครับ  
  นายพงษ์มนู ทองหนัก (พิษณุโลก)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
ผม พงษ์มนู ทองหนัก พรรครวมไทยสร้างชาติ วังทอง เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก วันนี้ 
ก็ขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของคำแถลงนโยบายของรัฐบาล ว่าด้วยการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม ท่านประธานครับ ตลอดระยะเวลา ๒ เดือนเศษ ๆ ที่สภาปิดสมัยประชุม 
ผมก็ได้ไปลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งของกระผมหลาย ๆ ที่ ก็มีพี่น้อง
ประชาชนหลาย ๆ คนได้สอบถามมา หลายเหตุการณ์แล้วก็หลายเรื่องเหลือเกิน ในฐานะที่
เป็นส่วนหนึ่งของพรรคร่วมรัฐบาล ก็รู้สึกว่าเห็นใจ แล้วก็สนับสนุน แล้วก็อยากให้รัฐบาล 
ทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จทุก ๆ ประการดังที่ได้วางนโยบายไว้ ส่วนใหญ่แล้วเมื ่อผมไปเจอ
ชาวบ้าน ชาวบ้านก็จะถามประการแรกเลยว่า พงษ์มนู เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท จะได้ไหม  
ผมก็ตอบชาวบ้านไปว่าเดี๋ยวผมจะไปตามให้  
  ประการที่ ๒ ที่ชาวบ้านถามเป็นคำถามที่ Hit ก็คือว่า ทำไมค่าไฟ ค่าน้ำมัน
เช้ือเพลิง มันแพงจัง ผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะไปถามรัฐมนตรีให้  
  ประการที่ ๓ ประชาชนในพื้นที ่ของผมส่วนใหญ่ก็จะมีเรื ่องเอกสารสิทธิ  
เพราะว่าอยู่ในเขตอุทยาน ป่าไม้ ป่าสงวน และป่าเสื่อมโทรม ก็ถามว่าโอกาสจะได้เอกสาร
สิทธิมีไหม ผมก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปถามให้  
  ประการแรก ก็คงได้ยินจากปากท่านนายกรัฐมนตรีไปแล้วเมื่อวันก่อนนี้ว่า 
เงิน ๑๐,๐๐๐ บาทนั้น ท่านบอกว่าวันที่ ๑ ตุลาคมก็จะได้แน่นอน ก็ดีใจกับพี่น้องประชาชน
คนไทยด้วยว่าจะได้เงินส่วนนี้แน่  
  ประการที่ ๒ ไม่ใช่เป้าหมายหลักที่จะอภิปรายวันนี้  แต่ว่าจะแวะมาทักทาย
ท่านรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคของผม ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ไม่ทราบว่าท่านนั่ง 



๓๗๕ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ     หทัยกาญจน์ ๑๘๔/๒ 
 
อยู่ข้างบนหรือเปล่า พี่น้องวังทองก็ถามว่าในฐานะที่ท่านเป็นลูกหลานคนวังทอง โครงการ 
ที่ท่านได้จัดทำไว้ เสนอไว้กับรัฐบาลต่าง ๆ ว่าจะให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเป็นการยุติธรรม
สำหรับชาวบ้าน ไม่ทราบว่ากฎหมายที ่ท่านร่างไว้  ทำไว้ เมื ่อไรจะสำเร็จ ก็ฝากด้วย  
คนวังทองฝากมาถามลูกหลานคนวังทองครับ  
  ส่วนประการที ่ ๓ ที ่ผมเจอคำถามกับชาวบ้านมากเหลือเกิน  นั ่นก็คือ 
เรื่องเอกสารสิทธิในที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะ การใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ 
ป่าไม้ ป่าเสื ่อมโทรม และอุทยานแห่งชาติ อันนี้ตามยุทธศาสตร์ที ่ ๔ ข้อที่ ๒ ที ่รัฐบาล 
ได้บอกไว้ ตั้งงบประมาณไว้ประมาณ ๑,๖๙๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าคิดเป็นงบประมาณของ 
ปี ๒๕๖๘ ก็ประมาณ ๐.๐๕ เปอร์เซ็นต์ ไม่ถึง ๑ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งว่าเป็นงบประมาณที่น้อยมาก 
แต่ในความคิดของผม ยุทธศาสตร์นี้จะเป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถสร้างชาติได้อย่างแท้จริง  
หลายคนบอกว่าเงิน Digital จะทำให้เป็นพายุทางเศรษฐกิจ แต่ผมว่ายุทธศาสตร์นี้ถ้าท่าน 
ทำเสร็จท่านจะให้เอกสารสิทธิที่ดินกับพี่น้อง จำนวน ๕๐ ล้านไร่ ท่านคิดดูครับ ถ้าตีแล้ว 
ถ้าประชาชนประเทศไทยมีที ่ดินมีเอกสารสิทธิอีก ๕๐ ล้านไร่ ตีเสียไร่ละ ๑ ล้านบาท  
ก็จะมีเงินหมุนในระบบเศรษฐกิจไปแปลงทรัพย์สินเป็นทุนได้อีก ๕๐ ล้านล้านบาท ----------- 
 

- ๑๘๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗๖ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ชลิดา ๑๘๕/๑ 
 
คิดดูว่ามันไม่ใช่แค่พายุเศรษฐกิจ ผมว่าเป็น Super ทอร์นาโดทางด้านเศรษฐกิจเลยครับ  
ท่านประธานครับ และสิ่งที่ผมอยากจะฝากถามท่านรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลว่า วันนี้อย่างไร
เสียพวกเราก็จะผ่านงบประมาณให้ท่านไปดำเนินการอย่างแน่นอน ในปีที่ผ่านมาเราผ่าน
งบประมาณปี ๒๕๖๗ ให้กับท่านไปแล้ว แต่ว่าท่านก็มัวแต่ไหว้ครู  พวกผมเป็นกองเชียร์  
ท่านเป็นนักมวยอยู่ข้างบน ท่านก็ไหว้ครูบริกรรมคาถาอยู่นั่นละ พวกผมก็นึกว่าท่านนั่งหลับ
ไปแล้ว เพราะท่านไม่เตะ ไม่ต่อยสักที ผมเป็นกองเชียร์ก็เชียร์จนใจจะขาด ตลอดระยะเวลา 
๑๐ เดือนที่ผ่านมาท่านก็ไม่ได้ขยับอะไรไปมากมายเท่าไรนัก  ก็อยากจะถามว่ารัฐบาล 
มีหลักประกันใดครับ สำหรับเอกสารสิทธิที่จะออกให้กับพี่น้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้อง
ประชาชนในเขตเลือกตั้งของผม โดยเฉพาะวังทอง เนินมะปราง มีที่ที่เป็นอุทยานแห่งชาติ 
ป่าสงวน ป่าเส่ือมโทรม และป่าอนุรักษ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำถามแรกก็คือว่าหลังจากท่านได้
งบประมาณไปแล้วในเขตอุทยานแห่งชาติ มติ ครม. ตาม พ.ร.บ. อุทยานของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ว่าใครก็ตามที่อยู่ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ไปรังวัด
แปลงให้กับพี่น้องประชาชน แล้วออกเป็นกฤษฎีกาให้พี่น้องประชาชนอยู่อย่างถูกต้อง 
โดยกฎหมาย ให้อาศัยอยู่ได้ถูกต้องโดยตามกฎหมาย วันนี้พี่น้องประชาชนของผมที่อยู่อาศัย
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเวลาหน้าฝนเวลานี้ลมพัด ต้นไม้ล้มพัดขวางทาง สัญจรจราจรไม่ได้ 
จะไปตัดต้นไม้ก็ไม่ได้ผิดกฎหมาย สิ ่งเหล่านี้ละอยากจะบอกรัฐบาลว่าเมื ่อผมอนุมัติ
งบประมาณให้ท่านไปแล้ว ๑,๙๐๐ กว่าล้านบาท แม้เป็นงบประมาณที่เล็กน้อยสำหรับ
โครงการใหญ่ ๆ ขนาดนี้ก็หวังว่าท่านจะไปเร่งดำเนินการเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนในเขต
เลือกตั้งของผม และสิ่งหนึ่งประการใดก็ตามในเขตเลือกตั้งของผมมันมีพื ้นที่ที่ทับซ้อน 
หลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ ่งเมื ่อปี ๒๕๔๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ได้ออก พ.ร.บ. จัดสรรครองที่ดินเพื่อการครองชีพของพี่น้องประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ไปครอบในที่ดินที่พี่น้องได้อาศัยอยู่ในตำบลพันชาลี ท่าหมื่นราม เนินมะปราง ไทรย้อย  
วังก์พง วังยาง แล้วก็บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก บ้านมุง เนินมะปราง วังก์พง และก็วังยางของพี่น้อง
ประชาชนในเขตเลือกตั้งอำเภอวังทองและเนินมะปรางของผม เริ่มแรกก็บอกว่าพี่น้องที่อยู่
ในเขตป่าเสื่อมโทรมแห่งนี้ถ้ามาอยู่ใน พ.ร.บ. จัดสรรให้พี่น้องได้มีที่อยู ่ที ่ทำกินจะดูแล 
เป็นอย่างดี ตั้งแต่ปี ๒๕๑๑ เป็นต้นมา พี่น้องประชาชนผมในเขตวังทองกับเนินมะปราง 



๓๗๗ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ชลิดา ๑๘๕/๒ 
 
ก็ไปเข้าโครงการ ไปอยู่กับนิคมสหกรณ์วังทองตั้งแต่ ปี ๒๕๑๑ อยู่มาถึงวันนี้เกือบประมาณ 
๕๐ ปีแล้ว พี่น้องในเขตนิคมสหกรณ์วังทอง เนินมะปรางของผมยังไม่มีเอกสารสิทธิใด ๆ 
ทั้งสิ้นเลยครับท่านประธานครับ แต่พื้นที่รอบ ๆ ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปครอบครอง 
ไปดูแลอยู่เป็นโฉนด เป็น น.ส.๓ หมดแล้ว พื้นที่เหล่านี้เป็นไข่แดงอยู่ วันนี้ที่ผมไม่ทำสไลด์มา
ให้ประธานดูผมตั้งใจครับ ตั้งใจว่าเผื่อท่านนายกรัฐมนตรีก็ดี ท่านรัฐมนตรีเกษตรว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ดี ท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก็ดี ได้ไปไหว้พระพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลก เผื่อท่านนึกอยากจะเห็นพื้นที่ที่ผมบอก 
มันเจริญขนาดไหนแล้ว ทำไมยังไม่ได้เอกสารสิทธิท่านจะได้มีโอกาสไปดูบ้าง ห่างจาก 
วัดพระพุทธชินราชจากในเมืองจังหวัดพิษณุโลกประมาณ ๕๐ กิโล เมตร ความเจริญ 
มีมากแล้ว มีไฟฟ้าใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๒๖ มีประปาใช ้มีถนนลาดยางอย่างดี แต่วันนี้ไม่มีเอกสารสิทธิ 
เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารว่าให้ลงมาดูแลหน่อย 
และสิ่งเหล่านี้ทั้งประเทศไทยมีแค่ ๑๓ จังหวัด มี ๑๔ ป่าที่เป็นแบบนี้เหมือนกับในเขต
เลือกตั้งของผมนี่ละครับ ------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๘๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗๘ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         ศรัณรัตน์ ๑๘๖/๑ 
 
ท่านประธานทราบไหมครับว่าคนกรุงเทพมหานครอยู่กรุงเทพมหานครมา ๒๐๐ กว่าปี  
มีเอกสารสิทธิ มีโฉนด มี น.ส. ๓ มีอะไรครบหมดทั้งกรุงเทพมหานคร แต่คนพิษณุโลก 
บ้านผม คนนครบางยาง ไปเป็นกษัตริย์องค์แรกของประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลกตั้งมา 
๖๐๐ กว่าปี พี่น้องเนินมะปรางผมมีที่ดิน ๖๐๐,๐๐๐ กว่าไร่ มีเอกสารสิทธิเพียง ๖๐,๐๐๐ ไร่  
พี่น้องวังทองผมยังขาดเอกสารสิทธิอีก ๒๐๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ ไร่ พี่น้องนครไทยซึ่งเป็น 
ต้นตระกูลยังขาดเอกสารสิทธิอีกเยอะแยะ ทำไมความเหลื่อมล้ำ ความเสมอภาคทางสังคม
มันไม่เกิดขึ้นกับคนพิษณุโลกของผมครับท่านประธานครับ ดังนั้น ฝากท่านประธานไปบอก
ท่านรัฐมนตรี ไม่ทราบนั่งอยู่ตรงนี้หรือไม่ เมื่อผมอนุมัติงบประมาณคืนนี้ไปให้แล้ว หลังจากนั้น
ช่วยไปดำเนินการให้กับพี่น้องคนจังหวัดพิษณุโลกผมด้วยครับ จักเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ
ท่านประธาน ขอบคุณครับ  
 นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หนึ ่ง)  :  
ขอบคุณครับ ต่อไปเชิญท่านวุฒิพงษ์ นามบุตร ตามด้วยท่านทรงศักดิ์ มุสิกอง ครับ  
 นายวุฒิพงษ์ นามบุตร (อุบลราชธานี)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ที ่เคารพ กระผม วุฒิพงษ์ นามบุตร สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี  
พรรคประชาธิปัตย์ วันนี้ผมขอเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวอุบลราชธานีคนอีสาน แล้วก็พี่นอ้ง
ประชาชนคนไทย ที ่จะอภิปรายร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งทางรัฐบาลได้ตั้งไว้ถึง ๓.๗๕ ล้านล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ๗.๘ เปอร์เซ็นต์ 
จากข้อมูลของการรายงานของรัฐบาล ซึ ่งทั ้งหมดนี้เป็นงบแบบขาดดุล จะต้องกู ้ชดเชย  
การขาดดุลงบประมาณเป็นวงเงินสูงถึง ๘๖๕ ,๗๐๐ ล้านบาท ตรงนี้ผมไม่ได้ติดใจอะไร 
ว่าการกู้มาเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน ขอให้ลงทุนในการลงทุนเป็นเรื่องของ
โครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก ถนนหนทาง ไฟฟ้า หรือเรื่องปากท้อง เรื่องน้ำมัน เรื่องพลังงาน 
ซึ่งเป็นปัญหาหลักของพี่น้องประชาชน  
 อีกประเด็นหนึ่งผมกังวลในช่วงนี้ครับว่า ช่วงนี้หนี้สาธารณะของประเทศไทย 
พุ่งขึ้นสูงมาก สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ณ ตอนนี้อยู่ที่ ๖๗.๙ เปอร์เซ็นต์ เกือบจะเต็ม
เพดานที่ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ของกรอบวินัยการเงินการคลัง ยังไม่รวมสัดส่วนหนี้ครัวเรือนตั้งแต่ 
ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๖ ที ่เพิ ่มสูงขึ ้น ๙๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ ณ ตอนนี ้อยู ่ที ่ ๙๑.๓ เปอร์เซ็นต์   
ยังไม่นับถึงหนี้นอกระบบและปัญหาอื่น ๆ ที่จะก่อให้เกิดหนี้ตามมาของพี่น้องประชาชน  



๓๗๙ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         ศรัณรัตน์ ๑๘๖/๒ 
 
คนไทย ซึ ่งแนวนโยบายต่าง ๆ เป็นแนวทางที ่ท่านต้องไปบริหารร่วมกับทุกภาคส่วน  
ทุกกระทรวงต่อไป  
 (เจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิด Presentation) 
 นายวุฒิพงษ์ นามบุตร (อุบลราชธานี)  :  ผมขอลงรายละเอียดในเรื่องของ
กระทรวงต่าง ๆ ซึ ่งวันนี้ผมจะมุ่งเน้นในเรื ่องของดิน น้ำ ป่า อากาศสะอาด เพราะเมื่อ
งบประมาณปีที ่แล้วผมได้เสนอรัฐบาลให้ตั ้งวาระอากาศสะอาดให้เป็นวาระแห่งชาติ  
ซึ ่งก็ต้องขอบคุณที ่ทางรัฐบาลและทุกพรรคการเมืองได้เห็นชอบดำเนินการเรื ่องของ  
วาระแห่งชาติในเรื่องของอากาศสะอาด กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ก็คือกระทรวงทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งวันนี้ท่านเจ้ากระทรวง 
ท่านรัฐมนตรี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ก็ได้อยู ่ ณ ที่นี ้เช่นกัน กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๗ ได้งบ ๓๓,๑๙๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๘ ได้เพิ ่มขึ้น  
๓๕,๒๘๔ ล้านบาท ได้ยอดวงเงินเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วสูงถึง ๒ ,๐๙๔ ล้านบาท เพราะฉะนั้น
ยอดส่วนที่เพิ่มขึ้น ๒,๐๐๐ กว่าล้านบาทนั้น ผมจึงอยากตั้งข้อสังเกตว่าอยากให้มุ ่งเน้น 
ในเรื ่องของการแก้ปัญหาของ PM2.5 โดยกรมควบคุมมลพิษ ทุกวันนี ้ก ็ต้องขอบคุณ 
ทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน ที่บริหารจัดการเรื่องของ PM2.5 อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น 
ส่วนราชการ จิตอาสา รวมถึงพี ่น้องประชาชน ที ่ผมกังวลตอนนี ้ค่าดัชนี AQI หรือว่า  
Air Quality Index ของประเทศไทยต่ำกว่าค่ามาตรฐาน คือตั้งค่ามาตรฐานไว้ที่ ๕๐ AQI  
แต่ของประเทศไทยเรานั้นสูงกว่าค่ามาตรฐาน ๑๐๐ ขึ้น ๑๐๐ ขึ้น ------------------------------ 
 

- ๑๘๗/๑ 
 
 
 
 
 
 



๓๘๐ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              นำพร ๑๘๗/๑ 
 
เกือบทุกพื้นที ่ ก็จะส่งผลต่อสุขภาพตามมา ท่านครับ มันกระทบหมดครับ เด็ก ผู ้ใหญ่ 
คนทำงานแม้แต่พวกเราสมาชิกที่อยู่ในห้องนี้เช่นกัน ผมยกตัวอย่างให้ท่านเห็นนะครับ ผมมี
ลูกสาวเรียนอยู่ชั้น ป. ๒ ลูกสาวก็ได้รับผลกระทบถ้าโดนฝุ่นก็จะมีน้ำมูก น้ำหู น้ำตาออกมา 
เดินทางไปไหนลำบาก อยู่ได้ที ่บ้าน โรงเรียน แล้วก็โรงพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ สถานที่  
ข้างนอกถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ออกไป เพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลายครอบครัวก็คงจะเป็นแบบผม  
จึงอยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ทางรัฐบาลต้องดูแลเป็นพิเศษ สิ่งที่ผมอยากเสนอแนะ  
ให ้ร ัฐบาลเร ิ ่มต ้นในการจำกัด  PM2.5 ก ็ค ือควรเพิ ่มสถานีตรวจว ัดคุณภาพอากาศ 
ให้ครอบคลุมทุกจังหวัด เพราะตอนนี้คุณภาพอากาศของพวกเราเครื่องตรวจวัดมียังไม่ครบ 
มีเฉพาะจังหวัดใหญ่ ๆ จังหวัดเล็ก ๆ ยังได้ไม่ครบ เพราะฉะนั้นเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพ
มาตรฐานการทำงานก็ควรจะจัดซื้อให้ครบทุกจังหวัด เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
ที่ท่านได้วางไว้ว่า จะให้เมืองไทยเป็นเมืองท่องเที ่ยวและจะใช้นโยบาย Soft Power  
เป็นนโยบายหลักในการเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวประเทศไทย แต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่
ถ้าค่า AQI ยังไม่ลด และที่ผ่านมาติดอันดับโลกมาโดยตลอด ติดอันดับโลกเห็นไหมครับ  
ไม่ว่าจะเป็นทุก ๆ จังหวัดหลาย ๆ จังหวัด ผมยกตัวอย่างที่เชียงใหม่ ที่ผ่านมาช่วงที่ติดอันดับโลก
ค่าสูงสุดมองไม่เห็นดอยสุเทพเลยนะ ซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาหลักที่พวกเราต้องช่วยกันทุกท่าน
ทุกคน ท่านครับ เพราะฉะนั้นวันนี้การให้ความสำคัญของการสร้างความตระหนักและ 
การมีส่วนร่วม เราจึงต้องฝากความหวังไปยังผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน 
ให้ร่วมด้วยช่วยกัน รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ ก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของท่านรัฐมนตรี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ด้วย 
ของสภาเราก็ต้องขอบคุณท่านประธาน ที่ท่านได้บรรจุระเบียบวาระ พ.ร.บ. อากาศสะอาด 
ซึ ่งตอนนี ้อยู ่ในชั ้นของกรรมาธิการที ่กำลังพิจารณา  คิดว่าน่าจะไม่เกิน ๒-๓ เดือน  
ก็จะประกาศใช้เป็นกลไก เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของอากาศ
สะอาดต่อไป  
  ขอฝากอีกนิดหนึ่งครับ ถ้า พ.ร.บ. ผ่านแล้วบุคคลที่น่าเห็นใจที่สุดก็คือ
เจ้าหน้าที่ในกระทรวงที่อยู่หน้าด่าน ที่อยู่ในพื้นที่จริง ที่ต้องเสี่ยงภัยกับไฟป่า ควัน ฝุ่น 
อากาศ ก็อยากให้เพิ่มส่วนนิด ๆ น้อย ๆ งบประมาณจัดสรรให้กับเจ้าหน้าที่ตรงส่วนนี้ด้วย 
 



๓๘๑ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              นำพร ๑๘๗/๒ 
 
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำหน้าที่ที่จะดูแลอากาศให้กับพวกเราประชาชนคนไทย  
ทุก ๆ คน  
 ประเด็นที่ ๒ เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน ผมจึงอยากต่อเนื่องมาอีกเรื่องหนึ่ง 
ก็คือเรื่องของการที่จะดำเนินการควบคู่ไปกับอากาศสะอาดนั้นเราต้องบริหารจัดการในเรื่อง
ของสภาพภูมิอากาศด้วย ทุกวันนี้เราได้มีปรากฏการณ์สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ
แทบทุกพื้นที่ สภาวะเรือนกระจก สภาวะโลกร้อน El Nino La Nina หลาย ๆ พื้นที่ที่ท่าน
สมาชิกได้อภิปรายไปแล้วนั ้น อยากให้มุ ่งเน้นในเรื่องของการส่งเสริมการกระตุ้นตลาด
คาร์บอนเครดิต ซึ ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือองค์การบริหารจัดการ ซึ ่งตรงนี้  
เป็นเจ้าหน้าที่หลัก เป็นองค์กรหลักเลย ทั้ง ๆ ที่เราได้ลงสัญญาสัตยาบันพิธีสารโตเกียว  
พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่สำคัญที่สุดก็คือความตกลงปารีส พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือว่า Paris Agreement 
ซึ ่งท้ายที ่สุดหลังจากสัญญาวันนั้นทำให้การจัดการของยุโรปมีการพัฒนาเพิ ่มมากขึ้น   
ท่านประธานทราบไหมครับว่า ณ ตอนนี้ราคาตลาดคาร์บอนเครดิตที่ยุโรปเขาซื้อขายกัน
เท่าไรครับ ท่านประธานประมวลทราบไหมครับ เขาซื้อขายกันเท่าไร ที่ยุโรปเขาซื้อขายตลาด
คาร์บอนเครดิตอยู ่ที ่ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาทต่อตันคาร์บอน แล้วมาดูของประเทศไทย  
ณ ตอนนี ้ห่างกันลิบลับ ๑๐ เท่า โดยประมาณอยู ่ท ี ่ ๒๐๐-๓๐๐ บาทต่อตันเครดิต  
ที่ประชาชนจะเข้าร่วมโครงการและสามารถเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตมาเป็นเงินตอบแทนได้  
และยังมีปัญหาอุปสรรคอีกหลายหลาย ๆ อย่าง ---------------------------------------------------- 
 
                - ๑๘๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘๒ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ        พุทธชาติ ๑๘๘/๑ 
 
ผมจึงอยากให้ท่านประธานฝากไปยังท่านรัฐบาลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน  ท่านรัฐมนตรี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
และที่สำคัญที่สุดท่านนายกรัฐมนตรีที่จะเป็นเจ้าภาพหลักทำให้เป็นวาระแห่งชาติอีกครั้งหนึ่ง 
คือเรื ่องของสภาวะโลกร้อน ทุกวันนี ้ผมมองไม่เห็นความจริงใจ เพราะว่าค่าซื ้อขาย
ต่างประเทศเยอะมาก แต่ของบ้านเรายังอยู่ในหลักร้อยห่างกันประมาณ ๑๐ เท่า รวมทั้ง 
การเข้าถึงโครงการที่จะเป็นสมาชิกโครงการคาร์บอนเครดิต ประชาชนคนทั่วไปสามารถ 
เข้าไปถึงได้ยากมาก เพราะมีค่าเริ่มเข้าอยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยเฉพาะ
โครงการของ T-VER ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก จึงเป็นเหตุให้คิดว่า 
ทำไมรัฐบาลไม่ส่งเสริมให้เข้าถึงโครงการได้อย่างง่าย ในเมื่อเข้าถึงง่ายแล้วทุกคนทุกฝ่าย 
ก็จะช่วยกันลดโลกร้อน มีการเพิ่มเครดิตคาร์บอน มีการเพิ่มคาร์บอนเครดิตร่วมด้วยช่วยกัน 
ทุกภาคส่วน มิหนำซ้ำครับ ตอนนี้ทั้ง ๆ ที่ทั่วโลกกำลังตื่นตัว แต่รัฐบาลยังไม่มีร่างที่เสนอต่อ
สภาแห่งนี้เลย ก็คือร่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังไม่เข้าสภาเลยครับ เพราะฉะนั้น
จึงไม่เห็นความจริงใจที ่จะแก้ปัญหาเรื ่องสภาพภูมิอากาศ  เดือน ๒ เดือนที ่ผ ่านมา  
ท่านประธานครับ อากาศร้อนมาก ทุกพื ้นที ่ ๔๐-๔๕ องศา ร้านแอร์ขายเป็นอย่างดี  
แล้วก็มีปัญหาตามมาคือค่าไฟเพิ่มสูงขึ้น เราจึงควรเน้นในเรื่องของธรรมชาติ ร่วมกันปลูกป่า 
แต่ว่าการรายงานของกรมป่าไม้แจ้งให้ทราบว่า ณ ปี ๒๕๖๖ พื้นที่ป่ามีอยู่ที่ ๓๑.๔๐ เปอร์เซ็นต์ 
เมื ่อเทียบกับ ๑๐ ปีย้อนหลังปี ๒๕๕๖ พื้นที ่ป่ามีถึง ๓๑.๕๗ เปอร์เซ็นต์ สรุปก็คือว่า 
เมื ่อ ๑๐ ปีที ่แล้วมีพื ้นที ่ป่ามากกว่า  ณ ปัจจุบัน มันเป็นเหตุผลอะไรล่ะครับ ทุกฝ่าย 
ต้องช่วยกัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องช่วยกัน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ต้องช่วยกัน ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพราะพื้นที่เป้าหมายของหน่วยงานกรมป่าไม้
กำหนดว่า ในปี ๒๕๖๒ ต้องมีพื้นที่ป่าสีเขียวไม่ต่ำกว่า ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ทั้งหมดทั้งปวงนี้  
ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน หากเราไม่ยืนหยัดที่จะพูดเรื ่องนี ้อย่างจริงจ ัง วันนี ้ผมนำเรียน 
ท่านประธาน แล้วอยากเสนอแนะท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทุกท่าน  
๓ ประเด็นครับ เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการงบประมาณในเรื่องของคาร์บอนเครดิต 
และสภาวะโลกร้อน สภาวะเรือนกระจก  ๑. รัฐบาลต้องส่งเสริมสนับสนุนประชาชนทั่วไป 
ในการใช้พลังงานสะอาด ลดพลังงานสกปรก โลกร้อน ๒. ลดขั้นตอนความยุ่งยากและ
ค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปของประชาชนทั่วไปในการเข้าสู่โครงการ คาร์บอนเครดิต T-Ver Project 



๓๘๓ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ        พุทธชาติ ๑๘๘/๒ 
 
และอันที่ ๓ สำคัญที่สุดเทียบเคียงกับพี่น้องประชาชนในปัจจุบันใช้มาตรการ Carbon Tax 
หรือว่าภาษีคาร์บอน กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่อากาศภายนอก  
เก็บภาษีไปเลยครับ เก็บแบบอัตราก้าวหน้า เหมือนครอบครัวพี ่น้องประชาชนคนเรา  
ใช้ไฟเยอะเก็บเยอะ ปล่อยคาร์บอนเครดิตเยอะ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะ ๆ เก็บเยอะครับ 
ภาษีต่าง ๆ เข้าสู่ระบบงบประมาณ สามารถหมุนใช้จ่ายให้กับกระทรวงต่าง ๆ ได้อีก แล้วก็
เป็นการเตือนจิตสำนึกว่าคุณห้ามละเลยต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพราะส่งผลกระทบ 
กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุก ๆ คน ก็อยากฝากประเด็นนี้ อากาศสะอาดคาร์บอนเครดิต
เดินหน้าเพ่ือสุขภาพที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี คุณภาพที่ดี เพ่ือชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนคนไทย
ทุกคน  
  สุดท้ายครับ ผมยังมีเรื ่องต่อเนื ่องอาจจะเกินเวลาไปสักนิดหนึ่ง  แต่เป็น 
เรื่องจำเป็น เพราะว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีได้รับปากกับพี่น้องประชาชน ท่านรัฐมนตรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ร ับปากกับพี ่น ้องประชาชนชาวอุบลราชธานีเอาไว้  
ซึ่งผมจะขอข้ามมายังงบกลางที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ๘๐๕,๐๐๐ ล้านบาท  
ซึ่งงบกลางนี้จะเป็นงบชดเชยเยียวยา ใช้จำเป็นฉุกเฉิน เร่งด่วนและเป็นสวัสดิการต่าง ๆ 
ตามที่ท่านเขียนเอาไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ------------------------------------------ 
 

 - ๑๘๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘๔ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           ธนัชญา ๑๘๙/๑ 
 
ปัญหาเดียวครับที่พี่น้องอุบลราชธานีและพี่น้องประชาชนคนไทย ๒๕ ลุ่มน้ำประสบพบเจอ
และเป็นปัญหามากที่สุด ก็คือในเรื ่องของปรากฏการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมไม่แตกต่างกัน  
ผมจะขอยกตัวอย่างในพื้นที่อีสาน ตรงนี้รูปที่เห็นก็คือเขื่อนปากมูล นี่เขื่อนปากมูล อยากให้
ท ่านฟัง มันจะเกี ่ยวข้องกับหลาย ๆ เข ื ่อนที ่เก ี ่ยวกับไฟฟ้าส่วนภูม ิภาค  เข ื ่อนของ 
กรมชลประทาน อันดับแรก แม่น้ำสายหลักในภาคอีสาน แม่น้ำชี แม่น้ำมูล แม่น้ำโขง  
หรือโขง ชี มูล แม่น้ำชีก็จะไหลผ่านอีสานตอนบน มาผ่านยโสธรมารวมที่อุบลราชธานี  
แม่น้ำมูลก็จะผ่านนครราชสีมา มาศรีสะเกษ มาลงที่อุบลราชธานี เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง
ผมไม่อยากให้ทางรัฐบาลได้ใช้งบกลางโดยเปล่าประโยชน์ ได้ใช้งบกลางโดยไร้ประสิทธิภาพ 
เพราะทุกปีที่ผ่านมาถ้ามีภัยพิบัติน้ำท่วม รัฐบาลต้องชดเชยเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชน
ปีละหลายหมื่นล้านบาท ไม่ว่าจะเป็นค่าเยียวยา ไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมแซมถนนหนทาง  
ทำไปทำมาอยูอ่ย่างนีค้รับ กงกรรมกงเกวียนประชาชนก็บอกว่าได้น้อย รัฐบาลก็บอกให้เยอะแล้ว 
ตามเกณฑ์กฎหมายที่ต้องให้จ่ายได้เท่านี้ มันเลยไม่สมดุล เพราะฉะนั้นผมอยากฝากนิดเดียว
เร่ืองของคิดแบบบ้าน ๆ นี่ละครับ แค่บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพก็ไม่น่าจะเกิดปัญหา
ภัยพิบัติเพิ่มมากขึ้น ยกตัวอย่างใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมที่สุดครับ ต้นน้ำแม่น้ำชีก็จะมีเขื่อนต่าง ๆ 
แม่น้ำมูลก็จะมีเขื ่อนต่าง ๆ หลาย ๆ แห่ง แม่น้ำมูลก่อนที่จะมาลงอุบลราชธานีก็จะมี 
เขื่อนราษีไศล เขื่อนหัวนา แม่น้ำชีก็จะเขื่อนธาตุน้อย ที่เขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้ง
เขื่อนที่กั้นลำเซบก ลำเซบายอีกหลาย ๆ ตัว ในช่วงหน้าน้ำหลากครับ นี่คือปัญหาสำคัญ 
ที่ทางนายกก็ต้องเป็นเจ้าภาพหลักบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน ในช่วงน้ำหลาก 
ปลายน้ำได้ปล่อยน้ำลงมา ปล่อยลงมา ปล่อยลงมา ปล่อยลงมา ต้องขอบคุณในสังกัด 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี่ละครับ กรมชลประทานได้ปล่อยลงมาเพื่อที่จะลดภัยพิบัติ 
แต่มาถึงต้นน้ำที่จะลงสู่แม่น้ำโขง นี่คือเขื่อนสุดท้ายที่จะลงสู่แม่น้ำโขง คือเขื่อนปากมูล 
ก็ไม่ยอมปล่อย ไม่ได้คุยกันหรือว่าไม่บูรณาการร่วมกันหรืออย่างไร จึงทำให้กลางน้ำคือพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานฉี่ำไปด้วยน้ำ ท่วมตลอด ๓-๔ ปีที่ผ่านมานี้แทบทุก ๆ ปี 
  ท้ายที่สุดก็อยากฝากครับ มีประเด็นสำคัญเมื่อ ๒-๓ วันที่แล้วครับ ซึ่งตอนนี้ 
ก็ยังไม่รู ้คำตอบ มติคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื ่อนปากมูล  จังหวัดอุบลราชธานี  
โดยท่านผู้ว่าเป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้เขื่อนปากมูลเปิดประตูเขื่อน ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน
ที่ผ่านมา แต่เมื ่อถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายนที่ผ่านมา ทั้ง ๆ ที ่การไฟฟ้าประกาศบอกพี่น้อง 



๓๘๕ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           ธนัชญา ๑๘๙/๒ 
 
ท้ายเขื่อน พี่น้องต้นเขื่อนไปแล้วว่าจะทำการเปิดประตูน้ำทั้ง ๘ บาน แต่พอถึงวันที่ ๑๗ 
เขื ่อนปากมูลไม่ยอมเปิดครับ ปิดไว้เหมือนเดิม มีการเผชิญหน้าผู ้หาปลา กลุ่มสมัชชา 
เขื่อนปากมูล และวันนี้เก้าโมงเช ้ากลุ่มสมัชชาเขื่อนปากมูล รวมทั้งผู้ที่ต่อต้านสองฝ่ายก็จะไป
เผชิญหน้ากันอีกตรงบริเวณเขื่อนปากมูล ตรงนี้ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรครับ ฝ่ายหนึ่ง 
ให้เปิด ฝ่ายหนึ่งให้ปิด มติบอกให้เปิด แต่เจ้าของเขื่อนก็ไม่ยอมเปิดก็ปิดอยู่อย่างนี้ครับ 
ปัญหาเกิดมาใครจะเป็นคนแก้ปัญหา เพราะฉะนั้นผมถึงอยากฝาก ได้ฟังท่านนายกบอกว่า
ท่านจะไปเยี ่ยมอุบลราชธานีอีกครั ้งหนึ่ง ท่านไปมาแล้วเมื ่อท่านได้รับตำแหน่งใหม่ ๆ  
ไปพร้อมกับท่านรัฐมนตรี ธรรมนัส พรหมเผ่า ซึ่งผมก็ไปร่วมต้อนรับท่านอยู่บริเวณริมแม่น้ำมูล 
จึงอยากฝากท่านนายกครับ ไปเที ่ยวนี ้ชี ้แจงให้ฟังว่าท่านมีแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วม  
อย่างเป็นระบบในส่วนของโขง ชี มูลอย่างไร ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว และแบบยั่งยืน
อย่างไร ให้มีคำตอบให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานีด้วย แล้วก็ต้องขอบคุณครับ ท่านได้แต่งตั้ง
ลูกหลานชาวอุบลราชธานีให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็อยากฝากท่าน
ร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองอุบลราชธานีร่วมกันทุกท่านทุกคนครับ  ถ้ามี
คำตอบที่ชัดเจนผมก็จะเห็นชอบในเรื่องของการสนับสนุนร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ และท่านก็จะไม่สิ้นเปลืองงบกลางที่ต้องเสียประโยชน์โดยสูญเปล่า 
ทุก ๆ ปีต่อเนื่องกันมา แต่ท่านไม่มีคำตอบให้ ผมก็ปฏิเสธไม่ได้ครับ คือว่าต้องไม่เห็นชอบกับ 
ร่าง พ.ร.บ. รายจ่ายฉบับนี้ ทุกอย่างฝากให้ไปดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้อง
ประชาชนชาวอุบลราชธานแีละพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน ขอกราบขอบพระคุณครับ  
 
               - ๑๙๐/๑ 
 
 
 
 
 
 



๓๘๖ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              ลลิตา ๑๙๐/๑ 
 
  นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หนึ ่ง)   :  
ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านทรงศักดิ์ มุสิกอง ครับ 
  นายทรงศักดิ์ มุสิกอง (นครศรีธรรมราช)  :  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายทรงศักดิ์  ม ุส ิกอง สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจังหว ัดนครศรีธรรมราช  
พรรคประชาธิปัตย์ ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (เจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิด Presentation) 
  นายทรงศักดิ์ มุสิกอง (นครศรีธรรมราช)  :  ในเรื่องของการบริหารจัดการขยะ 
ท่านประธานครับ งบประมาณปี ๒๕๖๘ ได้ตั้งงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ 
จำนวน ๕๙๘,๐๕๐,๙๐๐ บาท ซึ่งประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การจัดการผลกระทบ 
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ โครงการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น ๐ ด้วยงบประมาณ ๒,๗๓๘,๑๐๐ บาท  
มีแผนยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย เพื ่อลดผลกระทบด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
ในพื้นที่ ด้วยงบ ๑๕,๕๙๓,๗๐๐ บาท มีแผนยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนด
อนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ
ด้านสิ่งแวดล้อมสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ด้วยงบ ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท แล้วก็มีแผนยุทธศาสตร์
ส ่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในโครงการถ่ายโอน 
การสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด ด้วยงบ ๕๖๗,๒๑๙,๑๐๐ บาท 
เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่เป็นงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  แล้วก็ยังมีในส่วนของแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และแผนพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ งบส่งเสริม 
และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นงบลงทุนด้านครุภัณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ
ด้านขยะจากกระทรวงมหาดไทยอีก ๔ ล้านบาท ฟังดูงบเหล่านี้แล้วท่านประธาน เราก็ทราบดีว่า
การบริหารจัดการขยะนี้ เราจะโยนภาระไปให้กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรือหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งไม่ได้ การทำงานต้องเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน แล้วมองถึง 
ภาพใหญ่เพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพการแก้ปัญหาตรงตามเป้าหมาย ท่านประธานครับ 



๓๘๗ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              ลลิตา ๑๙๐/๒ 
 
เป็นที ่รู ้ก ันอยู ่ว่าปัญหาเรื ่องขยะมูลฝอยทุกวันนี ้เปรียบเสมือนปัญหาระดับชาติแล้ว  
บางจังหวัดเกิดวิกฤติถึงขั้นที่รุนแรงแล้วก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น จังหวัดนครศรีธรรมราชของผมเอง 
ปัญหานี้มีแนวโน้มที่สูงขึ ้น จากข้อมูลสถิติปี ๒๕๖๖ ประเทศไทยมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 
๒๖.๙๕ ล้านตัน หรือประมาณ ๗๓,๘๔๐ ตันต่อวัน กระจายตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ 
ซึ ่งมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเทียบกับสัดส่วนประชากรเฉลี ่ยอยู ่ที ่ ๑.๑๒ กิโลกรัม  
ต่อคนต่อวัน เป็นการบ่งบอกว่าตัวเลขที่สูงขึ้นนี้มันเป็นภาระ เป็นความท้าทายของภาครัฐ 
ที่จะต้องดำเนินการร่วมกันแก้ไขด้วยกัน แน่นอนว่าขยะเหล่านี้อาจจะเกิดจากภาคประชาชน 
ภาคเอกชน หรือเจ้าของกิจการต่าง ๆ แต่ตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างที่ดี  แล้วเราสามารถ 
นำมาปรับใช้ได้ก็คงจะต้องยกตัวอย่างจากหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งทางต่างประเทศเองภาครัฐ
ของเขามีแนวคิดที่ว่า ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการต่าง ๆ หรือมีการลงทุนต่าง ๆ และทำให้เกิดขยะ
เขาจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบสิ่งเหล่านี้ เพราะว่าธุรกิจการลงทุนของเขามีผลประโยชน์ 
ผลกำไร ดังนั ้นการจัดการบริหารเรื ่องขยะก็เปรียบเสมือนต้นทุน  ๆ หนึ ่งในการที ่จะ
ดำเนินการกิจการต่าง ๆ คุณผลิต คุณสร้าง คุณทำให้ขยะเกิดขึ้นในพื้นที่เท่าไร คุณก็จำเป็น 
ที่จะต้องจ่ายไปตามต้นทุนสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้น ท่านประธานครับ ประเทศของเราอาจจะ 
ยังไม่ไปถึงจุดนั้น แต่ไม่เป็นไรครับ อนาคตข้างหน้าผมก็ทราบดีว่าทุกคนพยายามที่จะช่วยกัน 
โดยเฉพาะรัฐบาลที่พยายามเร่งรณรงค์ทุกแนวทาง มีการมอบภารกิจให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๙๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘๘ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           ประภาลักษณ์ ๑๙๑/๑ 
 
โดยเฉพาะการส่งเสริมรณรงค์และผลักดันให้กับภาคประชาชน ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ 
โดยภาครัฐทุกหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องพยายามที่จะดำเนินการ ซึ ่งปัจจุบันผมเข้าใจดีว่า
ศักยภาพของแต่ละหน่วยงานมีแตกต่างกัน วันนี้ทุกภาคส่วนพยายามที่จะเพิ่มศักยภาพ 
ด้านการลด การคัดแยก การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในระดับชุมชน รวมถึงการยกระดับ
สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างถูกต้อง หากเปรียบเทียบสถิติ
ระหว่างปี ๒๕๖๕ และปี ๒๕๖๖ จะเห็นได้ว่าในปี ๒๕๖๖ นี้ปริมาณขยะมูลฝอยได้ดำเนินการ
กำจัดอย่างถูกต้องและนำกลับมาใช้ประโยชน์มากขึ้น ดีขึ้นกว่าเดิม หากเรามองในภาพรวม
ในส่วนนี้ แต่ถึงกระนั้นผมก็ยังมองว่างบประมาณปี ๒๕๖๘ หากเรามองในรายละเอียดของ
งบประมาณโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะนั้นยังไม่ได้รับความสำคัญมากเท่าที่ควร 
ปี ๒๕๖๘ จะเห็นได้ว่าภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่ประสงค์  
จะเพิ่มศักยภาพด้านจัดการขยะ การยกระดับสถานที่ในการจัดการขยะด้วยเงินอุดหนุน 
ที่เมื่อสักครู่ผมพูดไปแล้วนั่นก็คือยอดเงิน ๕๖๗,๒๑๙,๑๐๐ บาท เขาสามารถที่จะวางระบบ
ดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพกับการจัดการขยะให้มากกว่าเดิม หากแต่เราต้องลอง
เปรียบเทียบจำนวนขยะและปัญหา วันนี้จำนวนขยะมีจำนวนปริมาณที่มาก แต่งบประมาณ 
ที่เราได้มามีอยู่ขีดจำกัด โดยเฉพาะการที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นดำเนินการเอง  
ผมว่าสถานที่ รวมถึงจำนวนเงินอาจจะไม่สอดคล้องกัน ปัจจุบันนี้สถานที่ที่กำจัดขยะมูลฝอย  
ที่เปิดดำเนินการอยู่ในประเทศของเรามีอยู่ทั้งสิ้น ๒ ,๐๗๙ แห่ง เป็นสถานที่ที่ดำเนินการ 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒,๐๐๐ แห่ง แบ่งออกเป็นสถานที่ที่กำจัดขยะอย่างถูกตอ้ง 
มีเพียง ๘๒ แห่ง และไม่ถูกต้องมีถึง ๑,๙๑๙ แห่ง ทั้งยังมีการดำเนินการโดยภาคเอกชน  
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบให้เอกชนดำเนินการอีก ๗๘ แห่ง  แล้วก็ดำเนินการ
ถูกต้องเพียง ๓๒ แห่ง และไม่ถูกต้องอีก ๔๖ แห่ง การพัฒนาและเสริมสร้างระบบการจัดการขยะ 
จำเป็นที ่จะต้องนำงบไปเน้นที ่การสร้างระบบการจัดการขยะที ่ถูกต้อง  โดยคำนึงว่า 
การจัดการขยะนี้จะช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลงจริง และช่วยให้ขยะเหล่านั้นเป็นมิตร 
ต่อสิ ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน นอกจากประเด็นเรื ่องระบบการดำเนินการประสิทธิภาพ  
การจัดเก็บขยะที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนงบประมาณแล้ว ยังมีในเรื ่องของการกระจาย
งบประมาณในการพัฒนาก่อสร้างระบบการจัดการขยะให้แต่ละท้องถิ่นที่กระจุกอยู่ในบางพื้นที่
เท ่านั ้น ผมคิดว่านี ่คงเป็นประเด็นสำคัญ วัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณ 



๓๘๙ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           ประภาลักษณ์ ๑๙๑/๒ 
 
ในการจัดการขยะในระดับจังหวัดไม่ควรจะจัดสรรเน้นไปบางจังหวัดเพียงเท่านั้น ควรจัดสรร
ให้เสริมสร้างและพัฒนาระบบการจัดการขยะในทุก ๆ จังหวัดเช่นกัน  มิเช่นนั้นจะเกิด 
ความเหลื่อมล้ำ เกิดขึ้นในสังคมของเรา ท่านประธานครับ ผมจึงขออนุญาตตั้งข้อสังเกต
งบประมาณปี ๒๕๖๘ รัฐบาลควรมีการจัดสรรงบโดยเน้นระบบการจัดการขยะที่มีความถูกต้อง 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกระจายให้กับหน่วยงานท้องถิ่นมากขึ้นกว่าเดิม อย่างเท่าเทียม 
และเป็นธรรมครับ ขอบคุณครับท่านประธาน  
  นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หนึ ่ง)  :   
ขอบคุณครับ เชิญท่านอัครแสนศิริ โล่ห์วีระ ครับ 
  นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ (ชัยภูมิ)  :  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม 
นายอัครแสนคีร ีโล่ห์วีระ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ เขต ๗ พรรคพลังประชารัฐ  
ท่านประธานครับ วันนี้ผมจะขออภิปรายงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ภายใต้การทำงานของท่านรัฐมนตรี ธรรมนัส พรหมเผ่า และท่านรัฐมนตรีช่วย อรรถกร  
ศิริลัทธยากร ซึ่งผมจะขอเริ่มอภิปรายด้วยคลิปวิดีโอสั้น ๆ ขอเชิญพี่น้อง สส. และคณะ
ผู้บริหารรัฐบาลรับชมพร้อมกันครับ รบกวนเปิดคลิปวิดีโอด้วยครับ เปิดเสียงหน่อย  
  (เจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
 
                - ๑๙๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙๐ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           จินตนา ๑๙๒/๑ 
 
  นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ (ชัยภูมิ)  :  หน้าถัดไปเลยครับ  
  (เจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิด Presentation) 
  นายอัครแสนคีรี โล่ห์ว ีระ (ชัยภูมิ)   :  จากวันนั ้นที ่ท่านรัฐมนตรีและ 
ท่านรัฐมนตรีช่วยได้ลงพื้นที ่ในจังหวัดชัยภูมิ  เมื ่อวันที่ ๘ มิถุนายนที่ผ่านมาที่โครงการ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี ซึ่งมีพี่น้องที่เดือดร้อนจำนวนมากราว ๑,๐๐๐ รายมารอรับ 
ท่านรัฐมนตรีเพื ่อมาทวงถามความชัดเจนในการจ่ายค่าชดเชยค่าที ่ดินจากการก่อสร้าง 
อ่างเก็บน้ำลำน้ำชี ซึ่งพี่น้องเหล่านี้ก็รอคอยที่จะได้รับค่าชดเชย หรือค่าเวนคืนที่ดินมาเกอืบ 
๕ ปีแล้ว วันนี้เองเราก็จะเห็นว่าค่าชดเชยจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำชีได้ถูกบรรจุ  
ในเล่มงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเรื่องนี้เองท่านรัฐมนตรี ธรรมนัส พรหมเผ่า 
ท่านได้รับปากกับพี่น้องที่อ ่างลำน้ำชีกว่า ๑,๐๐๐ รายเอาไว้ว่า ท่านได้เสนอเข้า ครม. แล้ว 
วันนี้ทุกอย่างเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า งบประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ได้บรรจุในเล่มขาวคาดแดง 
ปี ๒๕๖๘ แล้ว ถึงแม้ว่ายังไม่ได้ครอบคลุมวงเงิน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  แต่สิ ่งที ่ปรากฏ 
อยู่บนสายตาทุกท่านเราจะเห็นว่าท่านรัฐมนตรีธรรมนัส และท่านรัฐมนตรีช่วยอรรถกร  
ศิริลัทธยากร เป็นคนพูดจริงทำจริง ไม่ทิ้งประชาชน นอกจากนั้นแล้วในวันที่ ๙ มิถุนายน 
ที่ผ่านมา ท่านรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีช่วยได้ลงพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์  ซึ่งเป็นอำเภอ 
รับน้ำด่านสุดท้ายในจังหวัดชัยภูมิ และผมกับผู้นำท้องถิ่นท้องที่หลาย ๆ ท่านได้นำเสนอ
โครงการ พัฒนาลำน้ำก่ำตลอดสายซึ่งจะเร่งระบายน้ำลงแม่น้ำชี  และทำให้พี่น้องมีน้ำใช้ 
ในฤดูแล้ง ภายหลังที่พวกเราได้พากันขอโครงการพัฒนาลำน้ำก่ำ ท่านรัฐมนตรีได้ปราศรัย  
กับพี่น้องและได้สั ่งการให้กรมชลประทานดำเนินการทันที และเพียง ๑ สัปดาห์ถัดมา
เครื่องจักรของกรมชลประทานก็ได้เข้าไปในพื้นที่เพื่อเข้าไปเริ่มงาน ซึ่งพี่น้องคอนสวรรค์ 
ต่างพูดเป็นเสียงเดียวว่า ตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นผู้นำในรัฐบาลที่เด็ดขาด พูดจริงทำจริง
ขนาดนี้  
  อีกหนึ่งโครงการที่ผมและพี่น้องอำเภอแก้งคร้อ อำเภอคอนสวรรค์ พากัน
ผลักดันอีกโครงการก็คือโครงการอ่างเก็บน้ำช่องสามหมอ ซึ่งถือเป็นโครงการในตำนานก็ว่าได้ 
โดยภายหลังที่ผมได้อภิปรายในสภาเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ทางท่านอธบิดี
กรมชลประทานได้แถลงออกข่าวว่า กรมชลประทานจะพัฒนาอ่างเก็บน้ำช่องสามหมอ ตรงนี้
ก็ต้องขอชื่นชมไปยังท่านอธิบดีชูชาติ และคณะผู้บริหารกรมชลประทานที่ใส่ใจปัญหาพี่นอ้ง 



๓๙๑ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           จินตนา ๑๙๒/๒ 
 
ประชาชน ซึ่งหลังจากที่ท่านแถลงข่าวแล้ว กรมชลประทานโดยสำนักก่อสร้างกลางก็ได้ 
พากันออกพื้นที่ลงไปประชาพิจารณ์กับชาวบ้าน ซึ่งได้ผลตอบรับเห็นชอบอย่างล้นหลาม  
ผมก็ขอฝากกรมชลประทานให้ช่วยนำโครงการอ่างเก็บน้ำช่องสามหมอ เข ้าบรรจุในแผน 
Thai Water Plan และจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายและงบประมาณแผ่นดินใน พ.ร.บ. 
งบประมาณปี ๒๕๖๙ ที่จะถึงในอนาคตอันใกล้ เพื่อดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำช่องสามหมอ
ให้ด้วยครับ ทั้งนี้ ภายใต้ยุคการบริหารของท่านรัฐมนตรีธรรมนัส และท่านรัฐมนตรีช่วยอรรถกร 
การบริหารกรมชลประทานโดยท่านอธิบดีชูชาติ และท่านรองอธิบดีสุริยพล จังหวัดชัยภูมิ 
จะมีอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอีกทั้งหมด ๖ อ่าง ซึ่งจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของจังหวัดชยัภูมิ 
และจะตอกย้ำถึงชื่อของจังหวัด นั่นก็คือคำว่า ชัยภูมิ ซึ่งมีความหมายว่าภูมิศาสตร์ของ 
ผู้ที่ได้รับชัยชนะ 
  

- ๑๙๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙๒ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ      กานฐ์พิชชา ๑๙๓/๑ 
 
  ประเด็นที ่ผมอยากจะพูดถึงอีกประเด็นนั่ นก็คือผลงานชิ ้นโบแดงของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เปลี่ยนชีวิตเกษตรกรจำนวนมาก นั่นก็คือนโยบายเปลี่ยน  
ส.ป.ก. ๔-๐๑ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ซึ่งต้องยอมรับว่าพูดกันมาแล้วหลายสมัย แต่ไม่เคย
ทำได้จริง แต่มาสมัยนี้ในยุคของท่านรัฐมนตรีธรรมนัส และท่านรัฐมนตรีช่วยอรรถกร  
ส.ป.ก. ๔-๐๑ เปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรแล้ว เปลี่ยนมือได้ทำได้จริง  ตรงนี้ก็ต้องยก
เครดิตความดีความชอบให้กับท่านรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรีช่วย ในฐานะที่ผู ้ช่วยของท่าน
รัฐมนตรีที ่คอยขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ รวมถึงท่านเลขาธิการ ส.ป.ก. ท่านวิณะโรจน์  
หากเราสอบถามพี่น้องในพื้นที่หลาย ๆ ท่าน ท่านก็จะทราบว่า  พี่น้องโดยเฉพาะพี่น้อง 
ในจังหวัดชัยภูมิต่างมีความพึงพอใจในนโยบายดังกล่าวเป็นอย่างมาก และหากดูจากสถิติ
จากทั้งประเทศแล้ว เราจะเห็นว่าในจังหวัดชัยภูมิมีการลงทะเบียนเปลี่ยน ส.ป.ก. ๔-๐๑  
เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรสูงที่สุดในประเทศ สาเหตุที่ตัวเลขการลงทะเบียนในจังหวัดชัยภูมิ
สูงที่สุดในประเทศเป็นเพราะว่า ๑. ส.ป.ก. จังหวัดชัยภูมิทำงานอย่างขยันขันแข็งถึงแม้
บุคลากรไม่เพียงพอ และอีกหน่วยงานหนึ่งที่ขาดไม่ได้ นั่นก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิที ่ได้ส่งกำลังคนเข้าไปช่วย ส.ป.ก. ลงทะเบียน เปลี่ยน ส.ป.ก. ๔-๐๑ เป็นโฉนด 
เพ่ือการเกษตร รวมถึงเข้าไปชี้แจงข้อดีของการลงทะเบียนว่าเกษตรกรจะได้สิทธิอย่างไรบ้าง 
ดังนั ้น ผมถือว่าเป็น Model ที่ดีที ่อยากให้หลาย ๆ จังหวัดลองดูว่าถ้าหน่วยงานของ
กระทรวงกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทำงานร่วมไม้ร่วมมือกันได้แบบนี้ 
ผมเชื่อว่าก็จะมีประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกร พ่ีน้องในหลาย ๆ จังหวัด  
  สรุปครับ ผมอยากฝากพี ่น้อง สส. หลาย ๆ ท่านให้ช่วยโหวต พ.ร.บ. 
งบประมาณปี ๒๕๖๘ ให้ผ่านสภาและสนับสนุนงบ พ.ร.บ. ปี ๒๕๖๙ ให้กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ได้รับงบประมาณที่สอดคล้องกับภารกิจที่ท้าทาย นั่นก็คือ แก้จน แก้ท่วม  
แก้แล้ง 
  สุดท้ายครับ ท่าน สส. ท่านไหนที่อยากจะให้ท่านรัฐมนตรีธรรมนัส และทา่น
รัฐมนตรีช ่วยลงไปแก้ไขปัญหาให้ก ับพี ่น ้องราษฎรของท่าน ท ่านสามารถติดต่อได้ที่  
ท่าน สส. ภาคภูมิ ที ่นั ่งอยู ่ตรงนี้  รวมถึงท่านเลขานุการ ภูผา ลิกค์ ติดต่อได้เลยครับ  
ขอบคุณครับ  



๓๙๓ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ      กานฐ์พิชชา ๑๙๓/๒ 
 
  นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หนึ ่ง)   :  
ขอบคุณครับ ต่อไปเป็นฝ่ายค้าน ๒ ท่าน เชิญท่านณรงเดช อุฬารกุล ต่อด้วยท่านปรีติ  
เจริญศิลป์ ครับ  
  นายณรงเดช อุฬารกุล (แบบบัญชีรายชื ่อ)   :  กราบเรียนท่านประธาน 
ที ่เคารพ กระผม นายณรงเดช อุฬารกุล สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคก้าวไกล ท่านประธานครับ ทุกรัฐบาลต่างมีเป้าหมายในการเพิ ่มรายได้ให้พี ่น้อง
เกษตรกรเพื ่อแก้ไขปัญหาความยากจน ผ่านโครงการส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร  
แต่พอผ่านไปสักพักสิ่งที่รัฐบาลส่งเสริมก็มักจะกลับมามีปัญหา สินค้าล้นตลาด  ผลผลิต 
ราคาตกต่ำ แล้วรัฐบาลก็ต้องจัดสรรงบประมาณเข้าไปช่วยเหลือ สุดท้ายโครงการเหล่านั้น  
ก็ไม่สามารถเพิ่มรายได้ แต่สร้างหนี้สินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ก็ต้องจัดสรรงบประมาณเข้าไปดูแล จากวันแถลงนโยบาย ตลาดนำ 
นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ๑๐ เดือนผ่านไป สุดท้ายโครงการของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์อ่านไปก็งั้น ๆ โครงการก็ซ้ำ ๆ ไร้นวัตกรรม เป็นการตามแก้ปัญหาจนไม่เหลือพื้นที่
ทางงบประมาณสำหรับโครงการใหม่ ๆ วันนี้ผมจะยกตัวอย่าง โครงการส่งเสริมการเลี ้ยง  
โคเนื ้อ เพื ่อสะท้อนปัญหางบประมาณภาคการเกษตร โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ 
หน่วยงานภาครัฐก็จะให้ย ืม ให้กู้  จ ัดหาแม่โค เพื ่อให้เกษตรกรหรือกลุ ่มเกษตรกร  
และจะให้ยืมพ่อพันธุ์หรือจัดหาน้ำเชื้อไปผสมเทียม ------------------------------------------------ 
 

- ๑๙๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙๔ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ          จงถนอม ๑๙๔/๑ 
 
เมื่อโคตั้งท้อง ลูกโคบางส่วนก็จะส่งคืนเข้าโครงการ ส่วนที่เหลือก็จะเป็นของเกษตรกรนำไป
เป็นแม่พันธุ์หรือขายเป็นรายได้ ๒๓ รัฐบาลที่ผ่านมามีโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคไม่ต่ำกว่า 
๑๐ โครงการ จากการดำเนินการในอดีตทั้งสำเร็จและล้มเหลวทำให้มีการปรับเงื ่อนไข  
ของโครงการอย่างต่อเนื ่องและถูกเอามาใช้พัฒนาการดูแล โคของกรมปศุสัตว์ เช่น   
๑. โครงการส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์โค ปี ๒๕๒๑ เป็นการจัดหาพ่อพันธุ์ให้เกษตรกรยืมไป
ผสมพันธุ์ แต่เกษตรกรไม่สามารถดูแลพ่อพันธุ์ที่ได้รับจึงเป็นที่มาของการสนับสนุนโครงการ
ผสมเทียม  ๒. โครงการส่งเสริมปศุสัตว์เพื่อการส่งออก ปี ๒๕๒๐ มีปัญหาเกษตรกรเอาโค 
ในโครงการไปขาย เจ้าหน้าที ่จึงมีภาระต้องติดตามเงินส่งคืนโครงการ ทำให้โครงการ 
ในปัจจุบันเป็นลักษณะของการให้กู้ยืม ถ้ามีปัญหาสถาบันทางการเงินจะเป็นคนติดตาม
หนี้สิน  ๓. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ปี ๒๕๓๓ ธ.ก.ส. เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนสินเชื่อ 
แต่โครงการนี้เกษตรกรขาดความพร้อม ไม่มีแปลงหญ้า การจัดพื้นที่ปลูกหญ้าก็เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการ  ๔. โครงการอีสานเขียว โครงการนี้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินกู้ มีทั้งการอบรม
การเลี้ยง การผสมเทียม กำหนดให้มีแปลงหญ้า แต่มีปัญหาทางการตลาด โคเนื้อราคาตก
เกษตรกรจึงเอาโคมาคืน สุดท้ายรัฐก็ใช้หนี้ ธ.ก.ส. แทนเกษตรกรจำนวน ๓,๙๗๐ ราย   
เป็นเงิน ๔๖๗ ล้านบาท และยังต้องจ่ายเงินงบประมาณให้กับกรมปศุสัตว์ที่ต้องรับแม่โค 
และลูกโคไปดูแล ท่านประธานครับ มีอีกหลายโครงการที่รัฐสนับสนุนแล้วจบลงด้วยการที่รัฐ
ต้องจัดสรรงบประมาณเข้าไปชดเชยให้  ธ.ก.ส. และใช้งบประมาณผ่านโครงการของ 
กรมปศุสัตว์ในการแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อก็ได้รับการ  
ตอบรับจากเกษตรกรด้วยดีตลอดมา เพราะหากประสบความสำเร็จก็จะสามารถสร้างรายได้
ที ่ม ั ่นคงให้กับครอบครัว ผมได้ทำกราฟข้อมูลจำนวนโคเนื้อเปรียบเทียบกับราคาโค 
ขนาดกลาง ย้อนหลัง ๑๘ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบันท่านประธานจะเห็นว่าราคา 
โคเนื้อจะขึ้นลงตามจำนวนโคเนื้อในตลาด ถ้าเรามีโคน้อยราคาก็จะขึ้น ช่วงไหนราคาลงก็เป็น
ช่วงที่มีโคเยอะ ตามหลักอุปสงค์ อุปทาน ในปี ๒๕๕๐ โคเนื้อมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง ๙ ล้านตัว 
ทำให้ราคาลดลง เกษตรกรก็เลี้ยงโคเนื้อน้อยลงเพราะไม่เป็นราคา เมื่อจำนวนโคในตลาด
ลดลงราคาก็เริ ่มสูงขึ ้น จากการเพิ่มขึ ้นของราคาโคเนื ้ออย่างต่อเนื ่องในช่วงปี ๒๕๕๐  
ถึงปี ๒๕๕๘ ทำให้เกษตรกรกลับมาเลี้ยงโคเนื้อมากขึ้น ราคาโคเนื้อขนาดกลางเคยขึ้นสูงสุด
ในปี ๒๕๕๘ ราคาเฉลี ่ยตัวละ ๓๖,๖๗๗ บาท ในปีนั ้นมีโคเนื้อในประเทศไทยทั้งหมด  



๓๙๕ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ          จงถนอม ๑๙๔/๒ 
 
๔.๔ ล้านตัว ตอนนี้ประเทศไทยมีโคเนื้อทั้งสิ้น ๙.๙ ล้านตัว มากกว่าตอนนั้นถึง ๒.๒๕ เท่า  
มีราคาเฉลี่ยเพียงตัวละ ๓๐,๐๐๐ บาท ลดลง ๒๐ เปอร์เซ็นต์ สถานการณ์การส่งเสริม 
การเลี้ยงโคเนื้อจนโคล้นตลาดหรือฟองสบู่โคไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก เราผ่านเหตุการณ์
แบบนี้มาแล้ว ๒ ครั ้ง ครั ้งแรกในปี ๒๕๓๘ ครั ้งที ่ ๒ ในปี ๒๕๔๙ สิ่งที ่เกษตรกรเผชิญ 
อยู่ในปัจจุบันคือ ฟองสบู่โคเนื้อแตกเป็นครั้งที่ ๓ ท่านประธานครับ ทุกรัฐบาลไม่ว่าราคา 
โคเนื้อจะขึ้นหรือจะลง จำนวนโคเนื้อจะมากหรือจะน้อย ทุกรัฐบาลก็จะทำโครงการส่งเสริม
การเลี้ยงโคโดยไม่สนใจอุปสงค์ อุปทาน รัฐบาลปัจจุบันก็มีโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค 
ถึง ๓ โครงการ  ๑. โครงการโคบาลชายแดนใต้ อนุมัติในรัฐบาลที่ผ่านมากำลังดำเนินการ
โดย ศอ.บต. ส่งเสริมการเลี ้ยงโค จำนวน ๕๐,๐๐๐ ตัว แก่เกษตรกร ๑๐ ,๐๐๐ ราย   
๒. โครงการโคแสนล้านนำร่อง คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายนที่ผ่านมา 
รับผิดชอบโครงการโดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จะส่งเสริมการเลี ้ยงโค  จำนวน 
๒๐๐,๐๐๐ ตัว แก่เกษตรกร ๑๐๐,๐๐๐ ราย  ๓. โครงการโคเพิ ่มรายได้ ดำเนินการ 
โดยกรมปศุสัตว์จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๙ --------------- 
 

- ๑๙๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙๖ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ภิรญา ๑๙๕/๑ 
 
โดยอยู่ระหว่างหารือกับสำนักงบประมาณ เพ่ือของบกลางสนับสนุนค่าจัดซื้อแม่พันธุ์โคให้กับ
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย จำนวน ๔,๐๐๐ ราย โดยทุกโครงการเกษตรกรต้องผูกพันหนี้ 
กับหน่วยงานที่ดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มโครงการ จากความล้มเหลวในอดีตทำให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ แสดงความกังวลเมื่อมีการทำโครงการเหล่านี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยทำหนังสือ
ด่วนที่สุดถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นว่า  โครงการโคแสนล้านอาจจะสร้าง
หนี้สินเพิ่มให้กับเกษตรกร สถาบันทางการเงินอาจต้องรับภาระมากขึ้น กระทรวงพาณิชย์ 
แสดงความกังวลถึงอุปทานส่วนเกินซึ ่งก็คือ โคล้นตลาด และกังวลถึงความซ้ำซ้อนของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สุดท้ายโคแสนล้านก็ยังได้รับการอนุมัติ และที่ตลกร้ายก็คือ 
ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายโคเนื้อ หรือ Beef Board ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ที่ท่าน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ที่มีมติให้ส่งออกแม่โค เพราะโค 
ล้นตลาด ก็ยังมีมติสนับสนุนโครงการโคเพ่ิมรายได้ โดยให้เหตุผลว่าเป็นการกระตุ้นและฟื้นฟู
ตลาดการซื้อขายโคภายในประเทศ ท่านประธานครับ การใช้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค
เพื่อกระตุ้นตลาดเป็นการส่งสัญญาณที่ผิดให้แก่พี่น้องเกษตรกร เพราะถึงแม้จะมีการซื้อโค
เข้าโครงการ แต่ความต้องการบริโภคโคยังคงเท่าเดิม และมีจำนวนโคในตลาดเท่าเดิม  
แม้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคจะไม่ได้ใช้งบประมาณจากกรมปศุสัตว์ แต่ก็เป็นหน้าที่ของ
กรมปศุสัตว์ที ่ต้องจัดงบประมาณเข้าไปดูแล โครงการส่งเสริมการเลี ้ยงโคเนื ้อสะท้อน  
๓ ปัญหาในงบประมาณของกรมปศุสัตว์  
   ปัญหาแรก เรายังต้องสนับสนุนการขยายพันธุ์โคเนื้อทั้ง ๆ ที่โคล้นตลาด 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรรายงานสภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี ๒๕๖๖ และแนวโน้ม 
ปี ๒๕๖๗ ไว้ว่า โคเนื้อมีการเพิ่มขึ ้น ๑๕.๓๔ เปอร์เซ็นต์ จากนโยบายส่งเสริมการเลี ้ยง 
ของร ัฐบาล ย ้ำนะครับ มาจากนโยบายส่งเสริมการเลี ้ยงของร ัฐบาล  ไม ่ได ้มาจาก 
ความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น เพราะผลผลิตของโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคือลูกโค 
ดังนั้นเมื่อเริ่มดำเนินโครงการก็ต้องผสมโคให้ติดลูก เกษตรกรจึงจะมีรายได้ ทำให้ปี ๒๕๖๖  
มีโครงการผสมเทียมอย่างน้อย ๒ โครงการ  ๑. จากการที่ ศอ.บต. ทำโครงการโคบาล
ชายแดนใต้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กรมปศุสัตว์ต้องจัดสรรงบประมาณในโครงการพัฒนา
ตามศักยภาพของพื้นที่  ใช้งบประมาณ ๑๑.๗ ล้านบาท ไปผสมเทียมให้โค ๓,๕๐๐ ตัว  
ในโครงการ  ๒. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการพัฒนา 



๓๙๗ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ภิรญา ๑๙๕/๒ 
 
การผลิตปศุสัตว์ ก็ไปทำผสมเทียมเพื่อให้ได้ลูกโคเนื้ออีก ๒๐๔,๗๐๐ ตัว ใช้งบประมาณ  
๑๔๒ ล้านบาท ดังนั ้น ถึงแม้โคจะล้นตลาดงบประมาณของกรมปศุสัตว์ในปี ๒๕๖๘  
ก็ยังเดินหน้าผลิตโคเพ่ิม โดยมีเป้าหมายผลิตให้ได้ ๖๗๙,๐๐๐ ตัว ในปีนี้  
     ปัญหาที่ ๒ เราส่งเสริมการเลี้ยงโคในช่วงที่อาหารสัตว์มีราคาแพง ปัจจุบัน 
โคเนื้อมีต้นทุนเลี้ยงที่กิโลกรัมละ ๙๔ บาท แต่มีราคาขายกิโลกรัมละ ๗๘.๔๗ บาท ต้นทุน 
สูงกว่าราคาขายกิโลกรัมละ ๑๕.๓๕ บาท โคเนื้อตอนนี้ยิ่งเลี้ยงยิ่งขาดทุน ท่านนายกรัฐมนตรี
แถลงวิสัยทัศน์ Ignite Thailand ยกระดับประเทศไทยสู ่ศูนย์กลางเกษตรและอาหาร 
ของโลก ท่านบอกว่า ท่านใส่ใจ ไม่ใช่แค่ใส่เงิน ท่านนายกรัฐมนตรีก็ทราบว่าเราปลูก 
ถั่วเหลืองปีละ ๒๐,๐๐๐ ตัน นำเข้าปีละ ๓.๘ ล้านตัน ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปญี่ปุ่น 
ท่านบอกว่า จะส่งเสริมการปลูกถั่วเหลือง โดยการสนับสนุนเคร่ืองจักรทางการเกษตรเพื่อให้
ได้ผลผลิตเพิ่มจะได้เป็นการลดต้นทุนอาหารสัตว์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้ข้อมูลว่า
ผลผลิตถั ่วเหลืองมีแนวโน้มลดลง เพราะเมล็ดพันธุ ์ถั ่วเหลืองมีราคาสูงและขาดแคลน  
แล้วงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการในส่วนนี้อยู่ตรงไหนครับ ใส่ใจหรือเปล่า ท่านประธานครับ 
ถั ่วเหลืองนำเข้าถูกเอาไปแปรรูป กากถั่วเหลืองที่ได้จะถูกนำไปเป็นอาหารสัตว์ โคเนื้อ 
มีความต้องการอาหารสัตว์ ๕๔๐,๐๐๐ ตัน ในแต่ละปี เพราะหากจะเลี้ยงโคขุน วัตถุดิบ
อาหารสัตว์ เช่น กากถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวสาลี มันเส้น ปลาป่น เป็นส่วนประกอบ
ที่มีความสำคัญ ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๑๙๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙๘ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ       จันทร์เพ็ญ ๑๙๖/๑ 
 
ประเทศไทยม ีปร ิมาณความต ้องการอาหารส ัตว์  ป ี  ๒๕๖๗ อย ู ่ท ี ่  ๒๑.๓ ล ้านตัน  
กว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ ๑๒.๘ ล้านตัน เป็นวัตถุดิบที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ 
วัตถุดิบอาหารสัตว์ทุกรายการต่างไม่เพียงพอ และขึ้นลงตามราคาตลาดที่มีความผันผวน 
และเมื่อต้นทุนอาหารสัตว์มีราคาแพง กรมปศุสัตว์ก็ต้องทำโครงการเพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์  
หรือโครงการวิจัยเพื่อผลิตอาหารสัตว์ทดแทน ใน พ.ร.บ. งบประมาณมีโครงการอย่างน้อย  
๓ โครงการ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์  
  ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการปศุสัตว์  กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์  
มีเป้าหมายผลิตพืชอาหารสัตว์ ๔๓,๐๐๐ ตัน ใช้งบประมาณ ๕๑.๕ ล้านบาท  
  ๒. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร  กิจกรรม 
ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์  มีเป้าหมายเพิ่มพื ้นที ่ผลิตอาหารสัตว์
คุณภาพดี ๕,๕๐๐ ไร่ ใช้งบประมาณ ๖๓.๕ ล้านบาท  
  ๓. โครงการเพิ่มศักยภาพอาหารสัตว์ มีเป้าหมายส่งเสริมอาชีพเกษตรกร  
เพื ่อนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นอาหารสัตว์ผสมครบส่วน หรือ TMR  
โดยจะอบรมเกษตรกร ๙,๒๔๐ ราย ใช้งบประมาณ ๒๓.๗ ล้านบาท  
  ท่านประธานครับ อาหารสัตว์มีราคาแพง กรมปศุสัตว์ก็ต้องทำโครงการ 
ลดต้นทุน แต่โครงการที่ทำ ๒ โครงการแรก ไม่มีตัวชี้วัดเป็นรูปธรรมว่าจะสามารถลดต้นทุน
อาหารสัตว์ได้เท่าไร โครงการที่ ๓ ก็เป็นเพียงแค่งบอบรม และเมื่อดูผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ก็ไม่ได้ใกล้เคียงความต้องการอาหารสัตว์ ๕๔๐ ,๐๐๐ ตันในแต่ละปี แล้วจะลดต้นทุน 
อาหารสัตว์ได้อย่างไรครับ  
  ปัญหาที ่ ๓ ท่านส่งเสริมการเลี ้ยงโคเนื ้อโดยยังหาตลาดไม่ได้ รัฐบาล 
แถลงนโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ เราก็ควรผลิตสินค้าที ่ตลาดต้องการ 
ไม่ใช่ของที่ล้นตลาด ที่เราเห็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ก็เอาโคไปร่อน 
หาตลาดส่งออก เพราะเราผลิตโคเนื้อมากกว่าความต้องการบริโภคในประเทศถึง ๓๐๐,๐๐๐ ตัว 
ในแต่ละปี ปี ๒๕๖๖ ที่ผ่านมาเราส่งออกโคได้เพียง ๑๑๙,๐๐๐ ตัว กระทรวงพาณิชย์
ประกาศความสำเร็จเซ็น MOU กับซาอุด ีอาระเบียเพื่อส่งออกโค เมื่อเดือนที่ผ่านมาผมก็เจอ 
ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ที่สนามบินขณะไปเจรจาการขายโคเนื้อที่มาเลเซีย ท่านประธานครับ 
หากเราต้องการส่งออกโคเนื้อไปประเทศมุสลิม สิ่งที่เราต้องเตรียมตัวคือการผลิตสินค้า 



๓๙๙ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ       จันทร์เพ็ญ ๑๙๖/๒ 
 
ให้ได้มาตรฐานฮาลาล กรมปศุสัตว์ก็ควรจะมีโครงการที่ช่วยผู้ประกอบการพัฒนาโรงเชือด  
โรงชำแหละที่ได้มาตรฐานฮาลาลเพื่อการส่งออก แต่น่าเสียดายที่โครงการที่มีกลับเป็นเพียง
การช่วยค่าตรวจรับรองเท่านั ้น หรือหากท่านประธานจะส่งออกเป็น โคมีชีว ิต วันนี้ 
ท่านเตรียมการส่งอย่างไร ทั้งปัญหาเร่ืองเรือที่จะใช้ขนส่ง ค่าใช้จ่ายที่มีราคาสูง ข้อกังวลเรื่อง
สวัสดิภาพสัตว์ หรือการหาทางลดความสูญเสียจากการขนส่งเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
การเตรียมการเหล่านี้อยู่ตรงไหนของงบประมาณกรมปศุสัตว์ ท่านรัฐมนตรีประกาศบนเวที  
Ignite Thailand ว่า เวลานี้เรามีการเจรจากับประเทศจีน โดยเขาตอบรับแต่ไม่ได้รับปาก 
โดยท่านคิดว่าในปีนี้เราจะสามารถส่งโคมีชีวิตไปตลาดใหญ่ที่จีนได้ การตอบรับแต่ไม่ได้
รับปาก ที่ท่านรัฐมนตรีได้พูดคุยกับทางการจีนเมื่อไรจะชัดเจน เกษตรกรต้องกัดฟันเลี้ยงโค 
ไปอีกนานเท่าไร ท่านประธานครับ การส่งโคไปจีนมีเงื ่อนไขครับ ต้องส่งเป็นโคลูกผสม  
มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า ๓๕๐-๔๐๐ กิโลกรัม และต้องมีอายุไม่เกิน ๔ ปี โคเนื ้อขนาดกลาง
ปัจจุบันมีราคาขายต่ำสุดในรอบ ๑๐ ปี เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีราคาเฉลี่ยเพียงตัวละ 
๒๙,๘๒๐ บาท ถ้าเกษตรกรต้องขุนโคหนัก ๓๕๐ กิโลกรัมไว้ขายจะขาดทุนทันทีตัวละ 
๕,๖๐๐ บาท ยิ่งเลี้ยงนานย่ิงยากจน ท่านรัฐมนตรีมั่นใจแล้วใช่ไหมครับว่าได้มีการเตรียมการ
ที่ดีพอ เพื่อเตรียมการส่งออกโคเนื้อ เราส่งโคเนื้อไปขายจีนผ่านลาวมาตลอด แต่ต้องหยุด
ดำเนินการเพราะเกิดปัญหาโรคระบาด ในปี ๒๕๖๖ จีนนำเข้าโคมีชีวิตทั้งหมด ๑๔๗,๖๖๑ ตัว 
เพื่อชำแหละ คิดเป็นมูลค่า ๑๑,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีออสเตรเลียเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่ง 
๘๘,๐๐๐ ตัว โดยเงื่อนไขในการนำเข้าปศุสัตว์ของจีน คือ ---------------------------------------- 
 

- ๑๙๗/๑ 
 
 
 
 
 
 



๔๐๐ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ศิริพร ๑๙๗/๑ 
 
๑. ต้องผ่านด่านนำเข้าโคมีชีวิตที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน หรือ GACC 
เท่านั้น ๒. แหล่งกำเนิดสินค้าต้องไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ห้าม
นำเข้าจากประเทศหรือดินแดนที่มีโรคระบาดสัตว์ ตามประกาศของกรมกักกันพืชและสัตว์ 
สำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน ดังนั้น การที่เราจะส่งออกโคเนื้อไปตลาดจีน ปัญหาจึงไม่ใช่
เร่ืองของการเจรจาการค้าเพียงอย่างเดียว แต่เราต้องจัดการปัญหาโรคระบาดในประเทศไทย
ให้ได้ทั้ง Lumpy skin และปากและเท ้าเปื่อย ท่านประธานครับ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ 
กรมปศุสัตว์ได้ส่งคำของบประมาณเพื ่อจัดหาวัคซีนมาแก้ปัญหาโรคระบาดโดยจะใช้
งบประมาณ ๒๑๓ ล้านบาท เพื่อจัดหาวัคซีนจำนวน ๔.๗ ล้านโดส แต่กลับได้รับการจัดสรร
เพียง ๒.๙๙ ล้านโดส เป็น เงิน ๒๖.๑๙ ล้านบาท ซึ่งไม่พอที่จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันระดับฝูง 
ที ่ไม ่สามารถป้องกันการเกิดโรคได้  เพราะต้องใช้ว ัคซีนอย่างน้อย ๘๐ เปอร์เซ ็นต์  
ของจำนวนปศุสัตว์มีทั ้งหมด ซึ ่งก็คือ ๘ ล้านโดส อันนี ้เฉพาะโคเนื ้อ ยังไม่รวมสัตว์ 
มีกีบอย่างอื่น ดังนั้น เมื่อวัคซีนไม่พอ โรคระบาดในโคก็ไม่หมดไป เงื่อนไขในการส่งออก 
ไปตลาดจีนจึงยังไม่ได้รับการแก้ไข แล้วท่านรัฐมนตรีเอาอะไรมามั ่นใจว่าจีนจะเปิด 
ตลาดนี้ให้กับประเทศไทย การที่เรามีวัคซีนไม่พอนอกจากโรคจะไม่หายแล้วยังเป็นการ
ละลายเงินไปเปล่า ๆ ในแต่ละปี เพราะไม่เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ แบบเดียวกับการฉีดวัคซีนโควิด 
ที ่ต ้องฉ ีดวัคซีนให้มากพอถึงจะเกิดภูม ิคุ ้มกันหมู่  ป ัญหานี ้นอกจากวัคซีนจะไม่พอ  
เงินชดเชยที่จะให้เกษตรกรในกรณีที่โคติดโรคกลับได้รับการจัดสรรเพียง ๑.๕ ล้านบาท  
จากที ่ขอไป ๕๐๐ ล้านบาท ทำให้ไม่สามารถตัดวงจรการระบาดได้  เพราะเกษตรกร 
ก็จะเอาโคไปขาย เนื่องจากไม่รู้ว่าจะได้รับเงินชดเชยเมื่อใด ที่นายกพูดว่าท่านใส่ใจไม่ใช่ 
แค่ใส่เงิน แต่ท่านนายกกลับ Ignore ปัญหาโรคระบาดในโค เงินก็ไม่ใส่ ใจก็ไม่ถึง ๓ ข้อ 
ที่กล่าวมาเป็นตัวอย่างของการทำโครงการส่งเสริมอาชีพที่โยนเกษตรกรลงแม่น้ำที่ไหลเชี่ยว
โดยยังว่ายน้ำไม่เป็น ท่านส่งเสริมการผลิตโคต้นน้ำก็ล้นตลาด ท่านทำโคขุนก็ต้นทุนสูง  
แล้วพอจะขายกลับไม่มีตลาดและไม่มีการเตรียมตัว เป็นการส่งเสริมแบบต้นน้ำ กลางน้ำ 
แล้วก็จมน้ำ ทุกวันนี้โคเนื้อล้นตลาด แต่ประเทศไทยมีการนำเข้าเนื้อโคจากต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นทุกป ีเพราะเราไม่เหลืองบประมาณที่จะยกระดับเกษตรกรที่เลี้ยงโคอยู่เดิมให้ไปผลิตโค
คุณภาพได้ ท่านประธานครับ มี ๕ เร่ืองที่เราควรทำในงบประมาณฉบับนี้  ๑. ยกระดับฟาร์ม
ที่มีอยู่ให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือ GAP  ๒. ทำระบบ 



๔๐๑ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ศิริพร ๑๙๗/๒ 
 
ป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม หรือ GFM  ๓. จัดหาวัคซีนให้เพียงพอเพื่อกำจัด
โรคปากและเท้าเปื่อยและ Lumpy skin ให้หมดไปจากประเทศไทย  ๔. เร่งดำเนินการ
โครงการ National ID อย่างต่อเนื่อง เพ่ือตรวจสอบย้อนกลับสินค้าปศุสัตว์ทุกชนิดตั้งแต่เกิด
จนเข้าโรงเชือด เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์เถื่อนเข้าสู่ระบบ  ๕. สนับสนุน
การทำประกันโคเพื ่อลดความเสียหายที ่อาจเก ิดขึ ้นกับเกษตรกรหากต้องเลี ้ยงโค  
เป็นเวลานาน เช่น โคตายจากโรคระบาดและสาเหตุอื ่น ๆ ข้อเสนอทั้ง ๕ ข้อจะทำให้ 
การผลิตสินค้าปศุสัตว์ของเรามีความปลอดภัย มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 
เป็นจุดแข็งในการขาย เราจะเห็นภาพรวมสินค้าปศุสัตว์ทั้งประเทศทั้งปริมาณและกำลัง 
การผลิต เราจะสามารถพยากรณ์และวางแผนการผลิตอีกด้าน กรมปศุสัตว์และกระทรวง
พาณิชย์ก็จะสามารถใช้ข้อมูลที่ได้พยากรณ์วางแผนความต้องการและบริหารต้นทุนอาหาร
สัตว์ให้อยู่ในระดับที่เกษตรกรสามารถแข่งขันได้ และข้อเสนอสุดท้ายเป็นการสร้างเบาะ
รองรับให้กับเกษตรกรเพ่ือลดความเส่ียงจากกระบวนการการผลิตโดยไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับ
เงินชดเชยจากรัฐบาลเมื่อใด 
  ส ุดท ้ายคร ับท ่านประธาน ป ีน ี ้กรมปศ ุส ัตว์ ได ้ร ับงบประมาณท ั ้ งสิ้น  
๕,๕๔๓ ล้านบาท เป็นงบบุคลากร ๓,๔๐๔ ล้านบาท กรมปศุสัตว์ใช้เงินไปผสมเทียมลดต้นทุน 
อาหารสัตว์ซื้อวัคซีนมากถึง ๓๒๓ ล้านบาท คิดเป็น ๑ ใน ๔ ของพื้นที่ทางงบประมาณ 
ของกรมปศุสัตว์จากทั้งหมด ๑,๒๑๗ ล้านบาท ที่ถูกนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาโคล้วน ๆ  
ยังไม่รวมสัตว์อื่น ถ้ารัฐบาลยังอนุมัติโครงการส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรโดยไม่ดูอุปสงค์  
อุปทาน ไม่มีตลาด ไม่มีความพร้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ต้องทำโครงการเดิม ๆ  
ซ้ำ ๆ จนไม่เหลือพื้นที่ทางงบประมาณสำหรับโครงการที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
ไม่มีโครงการสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ ๆ และจะแช่แข็งภาคการเกษตรของไทยให้อยู่ที่เดิม  
ที่ตลาดช้ำ นวัตกรรมเดิม เพ่ิมหน้ี อย่างเช่นใน พ.ร.บ. งบประมาณฉบับนี้ ขอบคุณครับ 
  (การประชุมดำเนินมาถึงตอนนี้  นายพิเชษฐ์ เชื ้อเมืองพาน รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม) 
 

- ๑๙๘/๑ 
 



๔๐๒ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ     หทัยกาญจน์ ๑๙๘/๑ 
 
  นายพิเชษฐ์ เชื ้อเมืองพาน (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)   :  
ขอบคุณครับ ต่อไปท่านปรีติ เจริญศิลป์ เชิญครับ  
  นายปรีติ เจริญศิลป์ (นนทบุรี)  :  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม 
ปรีติ เจริญศิลป์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี พรรคก้าวไกล ในอดีตเคยเป็น
ผู ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม หรือ Milk Board ครับ วันนี้ 
ผมขออภิปรายการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ  
  (เจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิด Presentation) 
  นายปรีติ เจริญศิลป์ (นนทบุรี)  :  ซึ่งผมเห็นว่าการจัดทำงบประมาณจะแสดง
ถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารประเทศครับ แต่ที่ผมดูการจัดตั้งงบประมาณปัจจุบันครับ วิสัยทัศน์
และการจัดตั้งงบประมาณ รวมทั้งข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นไม่ได้สอดคล้องกันเลยครับ ไม่ได้เปิด
โอกาสให้เกษตรกรโคนมสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้  หลังจากการเปิดการค้าเสรี 
เต็มรูปแบบในปี ๒๕๖๘ ครับ  
  หน้าถัดไปครับ ก่อนอื่นผมให้เห็นครับว่า  นายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์
ด้านนี้เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ในงาน Ignite AGRICLTURE HUB ปลุกพลังเกษตรกร 
ปลุกความยิ่งใหญ่ระดับโลกครับ โดยสรุปว่านโยบายเร่ืองการเกษตรเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่รัฐบาล
ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะภาคเกษตรกรเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประชากรกว่าร้อยละ ๔๐ เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรครับ 
รัฐบาลมีความพร้อมที่จะยกระดับภาคการเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรไทยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  
๓ ใน ๔ เท่าครับ นี่ต้องย้ำว่าจะเพิ่มรายได้ถึง ๓ ใน ๔ เท่าครับ ภายใน ๔ ปี จะดูแลตั้งแต่ 
ต้นน้ำในภาคการผลิตจนไปถึงการแปรรูปการณ์ส ่งออกไปยังตลาดโลก ต่อมาครับ  
ท่านรัฐมนตรีก็ล้อกับท่านนายกรัฐมนตรีเลยครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ก็ได้แถลงแนวทางยุทธศาสตร์ Ignite Thailand ครับ โดยท่านรัฐมนตรีได้จัดกลุ่มโค
นมเป็นกลุ่มที่ ๓ โคนมเป็นสินค้าที่มีศักยภาพ จะมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตทดแทนการนำเข้า 
จะสนับสนุนทั้งพันธุ์ดี เทคโนโลยีนวัตกรรมที่เหมาะสม และการเข้าถึงตลาด แต่ข้อเท็จจริง 
ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับ  
  สไลด์หน้าถัดไปครับ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคือเกษตรกรโคนมหายไปไหนครับ 
ข ้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและกรมปศุส ัตว์ได้ระบุว ่า  เม ื ่อปี ๒๕๖๔  



๔๐๓ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ     หทัยกาญจน์ ๑๙๘/๒ 
 
เรามีเกษตรกรโคนมกว่า ๒๔,๐๐๐ รายครับ แต่ปัจจุบันนี้มีการสำรวจล่าสุดตัวเลขลดลง
อย่างผิดปกติถึง ๑ ใน ๓ เหลือเพียง ๑๕,๐๐๐ กว่ารายครับ นี่ละครับสินค้าศักยภาพ 
ที่รัฐมนตรีกล่าว  
  หน้าถัดไปครับ เราลองมาดูจำนวนโคนมด้วยครับ ในปี ๒๕๖๔ มีการกำหนด
ตัวเลขไว้ครับ สำรวจไว้ ๘.๑ แสนตัว แต่ปัจจุบัน ๒๕๖๗ มีจำนวนที ่ลดลงเหลือเพียง  
๕.๗ แสนตัว นี่ก็จำนวนโคที่ลดลงถึง ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ในสินค้าที่รัฐมนตรีบอกว่ามีศักยภาพครับ 
ผมกลับมาเล่าถึงข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าครับ  
  สไลด์ถัดไปครับ ผมขอเล่าอย่างนี้ครับ เมื่อ ๒๐ ปีที่แล้วครับ รัฐบาลสมัย 
ทักษิณ ชินวัตร ได้เริ่มทำข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลีย และไทย
และนิวซีแลนด์ ข้อตกลงนี้มีอายุ ๒๐ ปี และจะครบกำหนดในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘  
อีก ๖ เดือนข้างหน้า ข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะยกเว้นภาษีให้เป็นศูนย์ในสินค้าระหว่าง
กัน ภายในวันที ่ ๑ มกราคมนี ้ส ินค้าทุกอย่างระหว่างกันจะต้องเป็น ๐ ในอดีตครับ 
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เขายกเว้นภาษีเป็น ๐ ให้เราตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ แล้ว เขาพร้อม 
ที่จะเปิดให้เราส่งไปแข่งกับเขาได้ แต่ประเทศไทยยังคงมาตรการภาษีและโควตาไว้สำหรับ
สินค้าเกษตรบางประเภท เพราะเรารู้ว่าเราไปแข่งขันกับเขายังไม่ได้ สินค้าที่สำคัญที่เรายังมี
กำแพงภาษีจนถึงวันสุดท้าย คือวันที่ ๑ มกราคมนี้ครับ สินค้านมและครีมครับ เครื่องดื่ม
ประเภทนมปรุงแต่ง นมผงขาดมันเนย โดยเฉพาะนมผงขาดมันเนย ภาษีนอกโควตา  
๑๙๔ เปอร์เซ็นต์ วันที่ ๑ มกราคมที่จะถึงนี้อีก ๖ เดือนเท่านั้นเองจะเหลือ ๐ เปอร์เซ็นต์ครับ 
รัฐบาลได้ทำอะไรบ้างแล้วหรือยัง เรื่องนี้รัฐมนตรีทราบไหมครับว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับ
เกษตรกรโคนมในประเทศไทยครับ  
 

- ๑๙๙/๑ 
 
 
 
 
 



๔๐๔ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ            ชลิดา ๑๙๙/๑ 
 
  หน้าถัดไปครับ วันนี้รัฐบาลมีเป้าหมาย กรมปศุสัตว์มียุทธศาสตร์โคนม 
เราได้ทำแล้วหรือยัง ทำได้ทุกปีหรือไม่ครับ ผมขอยกตัวอย่าง ๓ ข้อที่เป็นยุทธศาสตร์ที่มี
ตัวชี้วัดครับ เขาบอกว่าเกษตรกรโคนมมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี ผลผลิตน้ำนมโค
ต่อตัวต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔ การบริโภคนมในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕  ๓ ตัวชี้วัดนี้ครับ 
ยกตัวอย่างมาให้ดูว่า เราทำได้ตามเป้าแล้วหรือยังก่อนเปิดการค้าเสรีในปี ๒๕๖๘ ที่จะถึงนี้ครับ  
  หน้าถัดไป ๑๐ ปีที่ผ่านมามีข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครับ 
ระบุว่าต้นทุนมีแต่เพิ่มขึ้น แต่ผลผลิตของโคลดน้อยลงเรื่อย ๆ ใน ๑๐ ปีที่ผ่านมา  
  หน้าถัดไปครับ ผมจะให้ดูต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ๑๐ ปีที่ผ่านมา อาหารโคที่เป็น
ต้นทุนหลัก ในปี ๒๕๕๕ ๙.๘๑ บาทต่อกิโลกรัม ปัจจุบัน ๒๕๖๕ สำรวจใหม่ ๑๓.๕๖ บาท
ต่อกิโลกรัม ท่านอาจจะบอกว่ามันเป็นเงินเฟ้อ มันเลยขึ้นตาม  
  ลองดูหน้าถัดไป นี ่ครับต้นทุนหลักของการผลิตโคนมของเกษตรกรคือ 
อาหารสัตว์ อาหารข้นและอาหารหยาบ ๒ ส่วนรวมกัน ๗๕ เปอร์เซ็นต์ คือต้นทุนหลัก  
  หน้าถัดไปครับ ผลผลิตน้ำนมโค ๑๐ ปีที่ผ่านมา เราตั้งงบเกือบทุกปีในการ
เพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรโคนม เพิ่มผลผลิตนมให้มากขึ้น เราทำได้หรือไม่ ผลผลิตของวัว 
ต่อกิโลกรัมต่อตัวน้อยลงครับ ในอดีตวัวตัวหน่ึงผลิตนมต่อวันได้ ๑๒.๕๒ กิโลกรัม แต่ปัจจุบัน 
๒๕๖๕ ลดลงเหลือ ๑๑.๗๙ ลดลง ๖ เปอร์เซ็นต์  ไม่แน่ใจว่างบประมาณที่ผ่านมาละลาย
แม่น้ำหมดหรือครับ ท่านรู้ไหมครับ ประเทศออสเตรเลียผลิตได้ถึง ๑๙ กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน 
ที่ผมไปหาข้อมูลมา  
  หน้าถัดไปครับ นี ่ครับผมจะให้การบริโภคนมวัวทั ่วโลกว่าเป็นอย่างไร  
ที่ผ่านมาเราเคยมีการตั้งเป้าให้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ในปี ๒๕๕๖ ๑๔ ลิตรต่อคนต่อปี ที่คนไทย
ดื่มนม แต่ปัจจุบันเพ่ิมไปเป็น ๒๑.๕ ลิตรต่อคนต่อปี เรามีการบริโภคนมที่เพ่ิมขึ้นจริง แต่เมื่อ
เราเทียบกับต่างประเทศ อย่างญี่ปุ่นเขาบริโภคถึง ๙๐ ลิตรต่อคนต่อปี จีน ๖๖ ลิตรต่อคนต่อปี 
หรือแม้แต่ที่ยุโรปค่าเฉลี่ย ๒๗๔ ลิตรต่อคนต่อป ีพอ ๆ กับสหรัฐอเมริกา ประเทศที่มากที่สุด
ในโลกคือฟินแลนด์ ๔๓๐ ลิตรต่อคนต่อปี นั่นหมายความว่าวันหนึ่งเขาดื่มเกิน ๑ ลิตรด้วยครับ 
แต่คนไทยดื่มนมได้แค่วันละ ๒ แก้วต่อสัปดาห์ ต่างกันลิบลับ นี่เป็นศักยภาพที่เรายังเพิ่ม 
ได้อีกครับ 



๔๐๕ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ            ชลิดา ๑๙๙/๒ 
 
  ถัดไปครับ วันนี้ราคาน้ำนมดิบของไทยเป็นอย่างไรบ้าง แน่นอนครับ เมื่อมี
การเปิดตลาดแล้วแรงจูงใจมันเกิดขึ้นแน่นอน ถ้ามีส่วนต่างราคาของต่างประเทศกับไทย
ต่างกันมาก วันนี้ราคาหน้าฟาร์มไทยอยู่ที่ ๑๙ บาทต่อกิโลกรัม แต่ต่างประเทศ ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์อยู่ที่ ๑๓ บาท และ ๑๔ บาท เท่านั้นเองครับ ท่านลองคิดดูว่ามีการเปิดตลาด 
เต็มรูปแบบแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเกษตรกรโคนมของไทย  
  หน้าถัดไปครับ วันนี ้อาหารสัตว์ที ่ผมบอกว่าเป็นต้นทุนหลัก  ลองมาดู
โครงสร้างต้นทุนแล้วเรามากกว่าเขา น้ำนม ๑ กิโลกรัม เป็นต้นทุนอาหารไปแล้ว  
๑๑.๒๐ บาทต่อกิโลกรัมของประเทศไทย ส่วนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์คุณภาพเขาดีกว่า 
แต่ราคาเขาก็ถูกกว่าครับ ในอาหารสัตว์ด้วย ๘.๒๐ บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นเอง สำหรับ
ออสเตรเลีย และ ๘.๓๐ บาท สำหรับนิวซีแลนด์ครับ  
  ถัดไปครับลองมาดูการตั้งงบประมาณของรัฐบาลที่แสดงถึงวิสัยทัศน์กันบ้าง
ว่า เขาทราบหรือเปล่าว่าจะมีการเปิดตลาดการค้าเสรีเกิดขึ้น แล ้วเขาตั้งงบประมาณอะไร 
ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาเหล่านี้ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรหรือเปล่าครับ กรมส่งเสริม
สหกรณ์เป็นหน่วยงานที่ดูจะใกล้เคียงกับเรื่องโคนมมากครับ มีการตั้งงบประมาณประมาณ 
๑๐ รายการที่เกี่ยวกับโคนมโดยตรง เป็นเงินเอาไปอุดหนุนสหกรณ์ ๑๐ แห่ง รายการที่ผม
ระบุมาคือไปค้นมามีการนำไปซื ้อรถบรรทุกเพื ่อขนนม มีการซื ้อแผงโซลาเซลล์ ๑ ชุด  
เครื่องปั่นไฟ ๒ เครื่อง ถังสแตนเลสความจุ ๑.๕ หมื่นลิตร ๑ ชุด นี่ครับ หลายรายการนี้  
มันเป็นการลดต้นทุนให้เกษตรกรหรือไม่ อย่างไร นี่เป็นเงินที่เอาไปใช้อุดหนุนให้กับสหกรณ์ครับ 
ซึ่งเป็นคนกลางที่รับนมจากเกษตรกรอีกทีหนึ่ง  
 

- ๒๐๐/๑ 
 

 
 
 
 



๔๐๖ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         ศรัณรัตน์ ๒๐๐/๑ 
 
  ถัดไปครับ กรมปศุสัตว์ครับ ผมก็ไปสำรวจมาว่าการตั้งงบประมาณเป็น
อย่างไร มีการตั้งงบประมาณ ๕ รายการครับ มูลค่า ๗๔.๘ ล้านบาท ปรากฏว่าเป็นการไปซื้อ
เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมครับ แล้วก็เครื่องแยกชุด แยกชนิดและปริมาณสาร 
ในน้ำนม เป็นลักษณะของการตรวจสอบมากกว่า มันสอดคล้องกับนโยบายอย่างไร  
หรือเป้าหมายอย่างไรที่จะช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรเพ่ือเพิ่มรายได้ให้เขาครับ  
 ถัดไปครับ หน่วยงานนี้ดูจะเป็นหน่วยงานที่ใกล้เคียงที่สุดในการที่ต้องดูแล
เรื่องการค้าเสรีที่เตรียมเปิดตลาดครับ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพราะเขามีกองทุน  
FTA ครับ เขาเรียกว่ากองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศ กองทุนนี้เป็นการอนุมัติรายโครงการเมื่อมีคนมาขอใช้งบประมาณครับ 
ที่ผ่านมามีการขอใช้งบประมาณเกี่ยวกับโคนม ๘ โครงการ มูลค่า ๒๖๐ ล้านบาท มีทั้ง
โครงการที่ปิดไปแล้วและกำลังทำอยู่ครับ โครงการที่ปิดไปแล้วหลายอันก็เรียกว่า ยังไม่ตอบ
โจทย์ตัวชี ้ว ัดที ่ผมได้กล่าวไปแล้วนั ่นเองครับ หลายโครงการผมจะลองยกตัวอย่าง 
บางโครงการ ชื ่อนี ่ใช ่เลย โครงการพัฒนาศักยภาพโคนมของสมาชิก Smart Farm  
เพื่อรองรับการแข่งขันการเปิดการค้าเสรี FTA ครับ โครงการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคนม
เพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรี FTA หรือแม้แต่โครงการล่าสุดปี ๒๕๖๓ โครงการสร้างความ
มั่นคงด้านอาหารโคนมรองรับการเปิดการค้าเสรี ชื่อมันใช่ครับ โครงการนี้ ๓๗.๕ ล้านบาท  
ที่ขอมา ผมไปดูไส้ในครับ ปรากฏว่าเป็นการให้เงินกู้กับสหกรณ์ ๒ แห่งเท่านั้นครับ แล้วมัน
ตอบโจทย์การเปิดการค้าเสรีอย่างไรที่จะให้เกษตรกรแข่งขันได้กับสินค้าที่เตรียมจะนำเข้า
มาแล้ว ไม่ได้มีการช่วยลดต้นทุนเกษตรกรแต่อย่างใด นี ่ครับ  วิสัยทัศน์และการตั้ง
งบประมาณของรัฐบาลชุดนี้  
 ถัดไปครับ ผมอยากมีข้อเสนอแนะให้กับรัฐบาล ๔ ข้อครับ  
 ข้อแรกครับ ในการเพิ่มผลผลิตและนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยโดยด่วนครับ  
ไม่ทราบว่าจะทันหรือไม่เหลือเวลาอีกแค่ ๖ เดือน เทคโนโลยีที่จะนำมาช่วยหลายด้านครับ 
ที่ท่านควรจะต้องนำมา เพื ่อพัฒนาคุณภาพอาหารสัตว์ให้ดีขึ ้น  เพื ่อเพิ ่มผลผลิตให้กับ 
เกษตรกรครับ หรือนำเทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องอื่น ๆ เช่นเพิ่มสัดส่วนแม่วัวรีดนมที่ปัจจุบัน 
มีเพียง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ควรเพ่ิมเป็น ๗๕ เปอร์เซ็นต์ให้ได้ หรือแม้แต่การใช้เทคโนโลยีในด้าน
บริการสัตวแพทย์ในเรื่องการท้องของวัวในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาใช้เทคโนโลยี 



๔๐๗ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         ศรัณรัตน์ ๒๐๐/๒ 
 
ในการดูแลคอกวัวให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยที่เป็นอากาศร้อน หรือแม้แต่  
การลดต้นทุนด้านพลังงาน เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือแก๊สชีวภาพ การใช้เทคโนโลยี 
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อไปแข่งขันกับนมผงที่จะเข้ามาแข่งกับนมของเกษตรกรไทย 
อันนี้ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหลายด้านครับ  
 ข้อที ่  ๒ เร ื ่องสำคัญครับ อยากให้ม ีการเพิ ่มปริมาณนมโรงเร ียนและ 
เพ่ิมคุณภาพให้ดีขึ้น  
  หน้าถัดไปครับ จะบอกว่าปัจจุบันนักเรียนไทยได้กินนมโรงเรียน ๒๖๐ วันต่อปี 
ถึงแค่ชั้นประถม โดยรัฐตั้งงบประมาณเพียง ๑๔,๐๐๐ ล้านบาทเท่านั้น ข้อเสนอของผม
อยากให้เด็กไทยได้ดื่มนม ๓๖๕ วัน และเพิ่มการดื่มจากอนุบาลถึงประถม เป็นบวกมัธยม 
เข้าไป ท่านแค่บวกงบประมาณเพิ่มขึ ้นมาอีกประมาณ ๖ ,๑๐๐ ล้านบาทต่อปี รวมเป็น
งบประมาณนมโรงเรียน ๒๑,๐๐๐ ล้านบาท จะมีเด็กชั้นมัธยมได้กินนมโรงเรียนเพิ่มอีก  
๑.๙ ล้านคนครับ  
 หน้าถัดไปครับ อีกอย่างหนึ่งครับ เราต้องสร้างความมั่นใจในนมโรงเรียน
ให้ก ับทุกคนครับ ด้านซ้ายเป็นนมโรงเร ียนที ่ร ัฐบาลใช้เง ินซื ้อเพื ่อมาแจกนักเรียน  
ส่วนด้านขวาเป็นนมพาณิชย์ที่มีการขาย นมพาณิชย์ที่มีการขายขวดเหลือง ๆ เขามีข้อมูล
โภชนาการจำนวนมาก เขาสร้างความมั่นใจให้กับเด็กและผู้ปกครองที่อยากจะบริโภค
มากกว่านมโรงเรียน ที่ไม่ได้บอกถึงคุณค่าสารอาหารอะไรบนกล่องเลย 
 

- ๒๐๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐๘ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              นำพร ๒๐๑/๑ 
 
  หน้าถัดไปครับ นมโรงเรียนวันนี้มีการนำไปขายในช่องทาง Online จำนวนมาก 
ทั ้งที ่บนกล่องก็เขียนว่าห้ามจำหน่าย นี่แสดงให้เห็นว่าเด็กไทยไม่ได้กินนมเลยครับ  
มีการนำมาขาย ไม่แน่ใจว่าการขายนี้  เด็กไม่ได้กินหรือมีการทุจริตนมโรงเรียนกันแน่  
อยากให้ท ่านเข้าไปตรวจสอบด้วยครับ ร ัฐบาลต้องอุดหนุนซื ้อนมโรงเร ียน ลังหนึ่ง 
เกือบ ๓๐๐ บาท แต่มีการมาขายช่องทาง Online เพียง ๑๐๐ กว่าบาท 
  ข้อที่ ๓ เราต้องเสนอสนับสนุนให้มีการส่งออกมากขึ้นในประเทศภูมิภาค 
รัฐบาลอาจจะต้องเข้าไปเจรจากับประเทศข้างเคียง หารือกับภาคเอกชนลดอุปสรรค 
ทางการค้าเพื่อระบายนมออกไปยังต่างประเทศ 
  ข้อที ่ ๔ สุดท้ายแล้ว คือถ้าเราไม่สามารถทำอะไรได้แล้ว กองทุน FTA  
ก็เอามาเยียวยาเกษตรกรที่อาจจะสู้ไม่ไหวหลังการเปิดการค้าเสรีเพื่อเยียวยาเขา เพราะเขา
อาจจะต้องเลกิอาชีพนี้ไปเลยก็ได้ครับ  
  สุดท้ายนี้ครับ อยากจะฝากรัฐบาลให้จริงใจในการแก้ปัญหาให้เกษตรกร 
โคนม โดยการตั้งงบประมาณให้ตรงเป้าหมาย อย่าเพิกเฉยกับภัยคุกคามที่มันเข้ามาแล้ว 
และกำลังจะเข้ามาอีกเร็ว ๆ นี้ จนทำให้เกษตรกรโคนมกลายเป็นอาชีพที่สุ ่มเสี่ยงต่อการ
ถดถอยและล่มสลาย ผมอยากเห็นรัฐบาลใช้งบประมาณเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของพี ่น ้องเกษตรกรโคนมให้สามารถแข่งขันและอยู ่รอดต่อไปได้ครับ  
ขอบพระคุณครับ  
  นายพิเชษฐ์ เชื ้อเมืองพาน (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ขอบคุณครับ เดี๋ยวท่านรัฐมนตรีอรรถกร ศิริลัทธยากร จะขอตอบก่อน เชิญครับ  
  นายอรรถกร ศิริลัทธยากร (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  :  
กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพ กระผม นายอรรถกร ศิริลัทธยากร  
สส. จังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคพลังประชารัฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ขออนุญาตท่านประธานในการตอบข้อซักถามของเพื ่อนสมาชิก ก่อนที ่ผมจะตอบ 
ข้อซักถามผมนำเรียนผ่านท่านประธานไปยังเพื ่อนสมาชิกว่า  อย่างที่เราทราบกันดีว่า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เราได้เง ินงบประมาณมากกว่า 
๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยต้องนำเรียนว่างบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น  
ส่วนใหญ่กว่า ๗๐ เปอร์เซ็นต์  เป็นงบลงทุนเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ท่านประธานครับ  



๔๐๙ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              นำพร ๒๐๑/๒ 
 
๑๒๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท ผมนำเรียนท่านประธานว่า ไม่ว่าพวกเราในฐานะกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ นำโดยท่าน ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เจ้ากระทรวง หรือแม้แต่กระทั่งผมเอง
ก็ตามที่เรามีโอกาสได้ไปลงพื้นที่ในทั่วทุกภูมิภาคในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  ผมเรียนว่า 
เงินจำนวนนี้มันไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะพี่น้อง
เกษตรกร พอกลับมาประชุมที่สภาในวาระวิสามัญงบประมาณในครั้งนี ้ยิ ่งเด่นชัดครับ 
เพราะว่าผมไปที่ไหนเจอเพื่อนสมาชิกจากจังหวัดต่าง ๆ ก็มาพูดคุยถึงเรื่องของการต้องการ
งบประมาณในการแก้ไขปัญหาของเพ่ือนสมาชิกในพื้นที่มากมาย ดังนั้น ผมเรียนว่าเนื่องด้วย
ปัญหาของการจัดสรรงบประมาณซึ่งอาจจะยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งระบบในการแก้ไข
ปัญหาให้กับเกษตรกร แต่ว่าเราในฐานะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราจะทำงาน ไม่ว่า 
จะเป็นเรื่องของการทำงานให้ละเอียดขึ้น เราจะต้องทำงานให้ถึงลูกถึงคนยิ่งขึ้น เราจะต้อง 
ลงไปพื้นที่เพื่อไปคลุกคลีกับพี่น้องประชาชน พี่น้องเกษตรกร เพื่อรับฟังปัญหาจากพี่น้อง
เกษตรกรด้วย ๒ ตา ๒ หู และสมองของพวกเราครับ เพื่อที่จะชดเชยในเรื่องของการได้รับ
งบประมาณที่อาจจะยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งระบบ  
  ผมกราบเรียนท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิก ในเรื่องของพื้นที่เผาไหม้ที่มา
จากพื้นที่ทางการเกษตรเสียเป็นส่วนใหญ่ ผมเรียนว่าเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอยู่ก็ตาม  
แต่ว่าโดยข้อมูลอ้างอิงจากข้อมูลดาวเทียมของ GISTDA ระบุชัดเจนว่าจุดความร้อนในปีนี้
ลดลงถ้าเทียบกับปีที่แล้ว ๑๐ เปอร์เซ็นต์ โดยนโยบายเป้าหมายในการลดจุดความร้อนของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรามีแนวทางในการทำงานชัดเจนครับ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เราประกาศไว้ใน IgnitevThailand ที่เป็น Agriculture Hub ว่าเราจะใช้นโยบาย
มาตรการ 3R  ๑. คือ Rehabit ก็คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพี่น้องเกษตรกรให้ลด
การเผาไปจนถึงอนาคต เป้าหมายก็คือการไม่เผาเลย R ที่ ๒ Replace with High Value 
Crops ก็คือสร้างรายได้จากพืชที่มีมูลค่าสูง R ที ่ ๓ Replace with Alternative Crops  
ก็คือเปลี่ยนพืชที่ไม่เหมาะสมเป็นพืชที่มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ------------------------------- 
 

- ๒๐๒/๑ 
 



๔๑๐ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         พุทธชาติ ๒๐๒/๑ 
 
เพื ่อนสมาชิกได้ให้ความห่วงใยในเรื ่องของการเผา ผมนำเรียนว่ากระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ไม่ได้นิ ่งนอนใจครับ ที ่ผ่านมา มกอช. พร้อมกับกรมวิชาการเกษตรได้ทำงาน 
ถึงแม้ว่าเราจะมีมาตรฐานในการที่จะห้ามเผาอยู่แล้ว ในการตรวจสอบสินค้าทางการเกษตร 
โดยเฉพาะในเรื่องของข้าวโพดแห้งอยู่แล้ว แต่ว่าขณะนี้เรากำลังร่างมาตรฐานใหม่ขึ้นมาให้
ครอบคลุมถึงเร ื ่องของการลดการเผาลงไปด้วย  ซึ ่งขณะนี ้อยู ่ในช่วงของการรับฟัง 
ความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชน และเชื่อว่าหลังจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจาก 
พ่ีน้องประชาชนแล้วก็จะเข้าสู่คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรต่อไปครับ  
  ในประเด็นถัดไปครับ ก็ได้รับความห่วงใยจากเพื่อนสมาชิกท่านอับดุลอายี 
สาแม็ง ที่ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่ว่ามีการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ จากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ไปยังท้องถิ่น ตรงนี้ท่าน ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้ทราบปัญหาเป็นอย่างดีครับ แล้วก็ใน ๒ สัปดาห์ก่อนกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ได ้เร ียกหัวหน้าหน่วยราชการทั ้ง  ๒๒ หน่วยงานของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์เข้ามาพูดคุยเรื่องนี้ โดยเราเน้นไปที่การกรมชลประทานและกรมพัฒนาที่ดิน  
ซึ่งมีภารกิจที่ถ่ายโอนไปเยอะให้เขาไปทำข้อมูลในส่วนของโครงการที่มีความจำเป็นที่จะต้อง
ซ่อมแซมแก้ไขอย่างเร่งด่วนเข้ามาครับ แล้วเราก็จะทำงานร่วมกับท้องถิ่นในการที่จะเป็น
คล้าย ๆ กับผู ้แนะนำให้ท้องถิ ่นที ่ไม่มีศักยภาพเพียงพอในการซ่อมแซม  หรือว่าไม่มี
งบประมาณทำการขอเงินจากรัฐบาลต่อไป ก็ต้องขอบพระคุณความห่วงใยจากท่านอับดุลอายี 
สาแม็ง ด้วย  
  ในส่วนของท่านสมาชิกท่านเจษฎา ดนตรีเสนาะ จากพรรคก้าวไกล เมื่อเช้านี้
ท่านได้เป็นห่วงท่านได้สงสัยในเรื่องของโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำนอกเขตชลประทานหรือ
ว่าบ่อจิ๋ว จำนวน ๒๓,๐๐๐ บ่อ โดยที่มีการกำหนดความลึกไว้ที่ ๒.๑ เมตร ผมต้องนำเรียน
ท่านสมาชิกด้วยความเคารพว่า จริง ๆ แล้วกำหนดความลึกของกรมพัฒนาที่ดินอยู ่ที่  
๓-๕ เมตร แต่ตรงนี้ถ้ากรมพัฒนาที่ดินลงไปช่วยเหลือในการสนับสนุนการขุดบ่อจิ๋ว  ต่ำกว่า 
๓ เมตรก็ได้ มันขึ้นอยู่กับพื้นที่ของพี่น้องเกษตรกร คือท่านจินตนาการว่าถ้าพี่น้องเกษตรกร
เขามีพื้นที่ใหญ่ เขาไม่อยากขุดบ่อแคบ ๆ ความลึกมันก็จะตื้นกว่า แต่ว่าอย่างไรก็ดีเรายังคง
มาตรฐานไว้ที่ปริมาตรของความจุอยู่ที่ ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ผมนำเรียนเพิ่มเติมว่า ๒๐ ปี
ที่ผ่านมากรมพัฒนาที่ดินเราได้ทำการปฏิบัติการขุดบ่อไปแล้ว ๗๒๓ ,๓๘๐ บ่อ ซึ่งสามารถ 



๔๑๑ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         พุทธชาติ ๒๐๒/๒ 
 
เก็บกักน้ำได้ ๙๑๑,๔๕๙ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งต้องยอมรับว่าเนื่องจากบ่อมีขนาดไม่ใหญ่มาก  
ถ้าท่านไปเทียบกับอ่างเก็บน้ำใหญ่ ๆ แน่นอนมันมีโอกาสที่บ่อเก็บน้ำเหล่านี้จะมีโอกาส 
ตื้นเขินอยู่แล้ว แต่ว่าอย่างไรก็ดีครับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราจะลงไปดูในเรื่องของ
บ่อที่ตื้นเขินที่ขุดมานานเพ่ือที่จะพัฒนาในระบบเก็บน้ำของพี่น้องเกษตรกรต่อไป  
  ในส่วนต่อไปครับ ขอบพระคุณพี่สาวของผม ท่าน สส. ศนิวาร บัวบาน  
จากพรรคก้าวไกลเหมือนกันที่เมื ่อวานท่านเร่งถามถึงเรื ่องของการเกิดน้ำท่วมที่จังหวัด
นราธิวาส แล้วปัจจุบันเกษตรกรได้รับการเยียวยาหรือไม่  อย่างไร สำหรับข้อชี ้แจง 
ผมขอชี้แจงว่า ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับรัฐบาล ได้เดินหน้าเยียวยาพี่น้อง
เกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านพืช โดยเราได้เยียวยาเกษตรกรไปทั้งหมด ๗๖๔ ราย 
เป็นเงินมูลค่า ๕.๔๗ ล้านบาท ด้านประมง เกษตรกร ๔๑๙ ราย ๑.๗๔ ล้านบาท ด้านปศุสัตว์ 
เกษตรกรทั้งหมด ๔๔๗ ราย เราก็ประสานหน่วยงานเพื่อที ่จะเยียวยาคิดเป็นเงินเกือบ  
๓๐ ล้านบาท ก็ตามมาตรการที ่ร ัฐบาลจะช่วยเหลือพี ่น ้องเกษตรกรที ่ได้ร ับปัญหา  
ท่านศนิวาร บัวบาน ท่านยังได้สงสัยในเรื่องของประเด็นทุเรียนไม่ออกดอก ผมนำเรียน 
ผ่านท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกอย่างนี้ว่า ปัญหาหลักของทุเรียนเลยในการที่จะออกดอก
ออกผลเยอะ ๆ ก็คือทุเรียนเป็นพืชที่ต้องการน้ำ ดังนั้น การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ 
การบริหารจัดการน้ำ ไม่ว่าจะเป็นน้ำต้นทุนหรือว่าน้ำสำรองเป็นสิ่งที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยเฉพาะกรมชลประทานให้ความสำคัญเป็นอย่างดี 
  ผมยกตัวอย่างในปี ๒๕๖๘ เมื่อสักครู่นี้ท่านประธานกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ์ ท่านศักดินัย นุ่มหนู ก็มีความสงสัยในเรื่องของงบประมาณของกรมชลประทาน 
อย่างปี ๒๕๖๘ มันจะมีโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ที่จังหวัดจันทบุรี ------------------- 
 

 - ๒๐๓/๑ 
 
 
 
 
 



๔๑๒ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           ธนัชญา ๒๐๓/๑ 
 
อันนี้หลัก ๆ ก็คือจะเป็นสถานีสูบน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำ ท่านก็สามารถใช้ระบบน้ำตรงนี้ 
ส่งน้ำไปยังสวนทุเร ียนในบริเวณใกล้เค ียงได้  นี่ก็ค ือสิ ่งท ี ่พวกเรากระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ให้ความสำคัญในการเพ่ิมมูลค่าทางการเกษตรให้กับพ่ีน้องเกษตรกร 
   ท่านถัดไปครับ เป็นการสอบถามจากท่าน สส. เชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ  
จากพรรคพลังสังคมใหม่ เมื ่อวานท่านได้กรุณาให้ความเป็นห่วงในเรื ่องของการทำนา 
แบบเปียกสลับแห้ง ผมนำเรียนว่าในปี ๒๕๖๗ เกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการนี้ผ่านกรมการข้าวก็ดี 
ผ่านกรมส่งเสริมการเกษตรก็ดีมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ครัวเรือนด้วยกัน แต่ส่วนใหญ่พื้นที่จะอยู่
ในเขตตะวันตก ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี ราชบุรี และกาญจนบุรี 
ในบางส่วน แต่ว่าปี ๒๕๖๘ ก็มีแผนที่จะขยายไปในพื้นที่ต่าง ๆ มากขึ้นอย่างน้อยให้ครบ 
๔๐๐,๐๐๐ ไร่ เพื่อที่จะสนับสนุน แล้วก็เป็นการสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรให้ได้รับเงินจาก
การทำคาร์บอนเครดิตด้วย ยังมีอีกหลายท่าน ต้องขอขอบพระคุณในความเห็นจากเพื่อน
สมาชิกหลายท่าน ไม่ว ่าจะเป็นท่านอัครแสนคีรี  โล ่ห ์ว ีระ จากพรรคพลังประชารัฐ  
จังหวัดชัยภูมิ ที่ท่านก็ให้ความเป็นห่วงกับพี่น้องที่อาจจะต้องการได้รับเงินชดเชย ถ้าพี่น้อง
สามารถได้รับเงินชดเชยผมยืนยันว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราจะทำเรื่องนี้ให้เสร็จ
ภายในปี ๒๕๖๙ ที่อ่างเก็บน้ำลำน้ำชี ปี ๒๕๖๙ ก็หมายความว่าปลายปี ๒๕๖๘ รัฐบาล 
ก็สามารถชดเชยในส่วนที่พี่น้องที่จะต้องย้ายออกได้แล้วใน ๓ กระบวนการ  
  ขอบพระคุณ ท่าน สส. ประมวล พงศ์ถาวราเดช จากพรรคประชาธิปัตย์   
ที่ท่านให้ความเป็นห่วงในเรื่องของราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ผมนำเรียนว่าจริง ๆ แล้วราคา
สินค้าทางการเกษตรเกือบทุกตัวปรับตัวสูงขึ้นในปีที่ผ่านมา และเราก็ยังเชื่อมั่นแนวทาง 
การทำเกษตรที ่มีความแม่นยำ ทำเกษตรที ่สามารถได้ในราคาสูง ๆ เราจะดำเนินการ 
ต่อไปครับ  
  เมื ่อเช้านี ้ท่าน สส. ชัยชนะ เดชเดโช จากพรรคประชาธิปัตย์ ท่านก็ได้  
ให้ความเห็นต่อรัฐบาลมากมาย แล้วท่านตบท้ายด้วยท่านคิดว่างบประมาณของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้รับการจัดสรรไม่พอ ก็ขอบพระคุณท่านครับ ผมก็เห็นด้วย ในส่วนของ
เบื้องต้นผมก็ขออนุญาตชี้แจงผ่านท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกเท่านี้ครับ ขอบพระคุณครับ  
 
 



๔๑๓ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           ธนัชญา ๒๐๓/๒ 
 
  นายพิเชษฐ์ เชื ้อเมืองพาน (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)   :
ขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับ ต่อไปท่านรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
ท่านธรรมนัส พรหมเผ่า จะขอตอบครับ เชิญครับ 
   ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  :  
กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่อยู่ในห้อง
ประชุมและกำลังรับประทานอาหารอยู่ข้างนอก พี่น้องคนไทยทั้ง ๗๗ จังหวัดที่กำลังรับชม
การถ่ายทอดสดผ่านส่ือต่าง ๆ กระผม ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา เขต ๑ อำเภอเมือง อำเภอแม่ใจ 
ในฐานะเลขาธ ิการพรรคพลังประชาร ัฐ ก ่อนที ่ผมจะได ้พ ูดถ ึงรายละเอ ียดต ่าง ๆ  
ซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยอรรถกรก็ได้ชี้แจงถึงเรื่องที่พี่น้องสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ตั้งข้อสังเกต 
ถึงการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๘ ไปบ้างแล้ว ผมต้องขอกราบเรียนท่านประธาน  
ด้วยความเคารพว่า สิ ่งที ่เพื ่อนสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร ไม่ว่าจะเป็นพรรคฝ่ายรัฐบาล 
หรือพรรคฝ่ายค้าน สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๘ ซึ่งครั้งนี้เป็น  
ครั้งที ่ ๒ สมัยรัฐบาลนี้ งบประมาณปี ๒๕๖๗ ที่ผ่านแล้วก็มีการใช้ไปแล้วบ้าง ก็ถือว่า  
เป็นการถอดบทเรียนในการตั ้งคำขอและจัดสรรงบประมาณในการดูแลพี ่น้องคนไทย  
ทั้งแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นกระทรวงใดก็ตาม ซึ่งวันนี้ผมนั่งฟังตั้งแต่เช้าซึ่ งส่วนใหญ่เป็นเรื ่อง
เกี่ยวกับภาคการเกษตร และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่พี่น้อง
สมาชิกได้สะท้อนถึงปัญหาและตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณปี ๒๕๖๘  
ผมถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ ่ง ไม่ว่าจะเป็นพี ่น้องฝ่ายรัฐบาลหรือพี ่น้องที ่ทำหน้าที่  
เป็นฝ่ายค้าน และต้องยืนยันว่าในช่วงระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดนี้  
เดือนนี้ย่างเข้าเดือนที่ ๑๐ แล้ว ผมได้ลงพื้นที่ในการสดับรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน
เกือบทุกจังหวัด ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๒๐๔/๑ 
 
 
 



๔๑๔ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              ลลิตา ๒๐๔/๑ 
 
ต้องขอขอบคุณพี ่น้องสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร ทั ้งฝ่ายรัฐบาลทุกพรรคและฝ่ายค้าน 
ทุกพรรค ที่เราได้ร่วมลงพื้นที่รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน ความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องของภาคการเกษตร เราได้ลงพื้นที่ไปฟังจาก ๒ หูของเรา ไปเห็น
จาก ๒ ตาของเรา แล้วนำมาถอดบทเรียนในการแก้ปัญหา ในการจัดตั ้งของบประมาณ 
ปี ๒๕๖๘ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยากจะกราบเรียนด้วยความเคารพว่า   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. โดยสำนักงบประมาณได้
เห็นชอบงบประมาณจำนวน ๑๒๕,๘๘๒ ล้านบาทโดยประมาณ ซึ่งเป็นงบที่ใช้จ่ายสำหรับ
บุคลากรในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่ปลัด จนถึงลูกจ้าง คนงาน ๒๔,๒๙๙ ล้านบาท 
โดยประมาณ เมื ่อเราดูและเจาะลึกลงไปว่างบประมาณที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ซึ่งถือว่าเป็นกระทรวงที่ดูแลคนส่วนใหญ่ของประเทศ คนไทยที่ยึดอาชีพการเป็นเกษตร 
มาตั้งแต่ดั้งเดิมจนถึงทุกวันนี้ไม่น้อยกว่า ๓๐ ล้านคน แต่งบประมาณที่กระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ได้รับจัดสรรในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร เราคิดเป็น
จำนวนต่อหัวต่อปีแล้ว พ่ีน้องลองดูสไลด์สิครับ เป็นเงินเพียง ๓,๓๘๖ บาทต่อหัวต่อปี ถ้าเรา
มองย้อนกลับไปดูสภาวะเศรษฐกิจค่าครองชีพ ณ เวลานี้ มันหากันไม่ได้เลย และยิ่งกว่านั้น
ถ้าเราไปดูต่อหัวต่อปีโทษ เป็นเงินเพียง ๒๘๒ บาท ซึ่งถือว่าเป็นเงินจำนวนน้อยมาก ดังนั้น 
ภายใต้ข้อจำกัดของการใช้งบประมาณแผ่นดิน ซึ ่งเราก็ต้องยอมรับความ เป็นจริงว่า
งบประมาณแผ่นดินมันมีเท่านี้ เราเสนอไปมากมายเพื่อต้องการแก้ปัญหาให้ตรงจุด ให้ตรง
กับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน แต่งบประมาณในแต่ละกรมของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์กว่าจะได้จัดสรรมันต้องผ่านขั้นตอนอะไรมากมาย อย่างมีพี ่น้องบางท่าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องขอขอบคุณท่านศักดินัย ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล 
จังหวัดตราด ซึ่งถือว่าท่านเป็นประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณท์ี่มีคุณภาพที่ท่าน
ลงพื้นที่กับผมบ่อยมาก เราก็รู้ปัญหาว่าปัญหาพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่คืออะไร เราลงพื้นที่  
เราสดับรับฟัง และเราเป็นการแก้ปัญหาที่เราร่วมกันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่เราเอา
ปัญหาแต่ละตัวมาเป็นโจทย์ในการของบประมาณ แต่ด้วยกรอบระยะเวลามันไม่สามารถเข้า
ไปใส่ในแผนของ Thai Water Plan หรือความเห็นชอบของหน่วยงานหลักที่กำกับดูแล 
เรื่องน้ำ สทนช. กรมชลประทานเป็นหน่วยงานที่เราถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติในการนำนโยบาย 
การบริหารจัดการน้ำไปปฏิบัติในพื้นที่เขตชลประทาน อยากจะกราบเรียนท่านประธาน 



๔๑๕ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              ลลิตา ๒๐๔/๒ 
 
ด้วยความเคารพว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๓๒๑ ล้านไร่ แต่มีพื้นที่ที่เหมาะ
และมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที ่เขตชลประทานเพียง ๖๐.๒๙ ล้านไร่ ณ  เวลานี้ 
เราขยายเขตพื้นที่ที่เป็นเขตชลประทานได้ประมาณ ๓๕ ล้านไร่ และเรามีเป้าหมายว่าภายใน
ปี ๒๕๗๐ นี้ เราจะขยายให้เป็น ๔๐ ล้านไร่ เท่ากับว่าโจทย์ที่รัฐบาลชุดต่อไปจะต้องไปทำ
ขยายให้มันครบ ๖๐ ล้านไร่ เป็นโจทย์ใหญ่ ดังนั้น การบริหารจัดการน้ำถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ 
การบริหารจัดการเรื่องที่ดินที่เพื่อนสมาชิกลุกขึ้นมาพูดว่า ที่ดินการขับเคลื่อนภายใต้ คทช. 
ปัญหามากมาย ผมไม่ปฏิเสธครับ ผมเป็นคณะกรรมการใน คทช. -------------------------------- 
 

- ๒๐๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑๖ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ          ประภาลักษณ์ ๒๐๕/๑ 
 
ผมไม่ปฏิเสธครับ ผมเป็นคณะกรรมการในการแก้ปัญหาที่พี่น้อง P-move ก็ดี พี่น้องสมัชชา
ประชาชน ๔ ภาคก็ดี พี่น้องสมัชชาคนจนก็ดี ทั่วทั้งแผ่นดินต่างก็ตั ้งข้อสงสัยว่ามันเกิด 
อะไรขึ ้นกับการจัดสรรที ่ด ินที ่ม ันล่าช้า ดังนั ้นเรากลับมาเรื ่องของกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ครับ เรื่องที่ดินต้องแก้ต่อไป กฎหมายบางตัวมันไม่เข้าบริบทของความเป็นจริง
ของสังคมทุกวันนี้ต้องแก้ ถ้าไม่แก้ประชาชนก็จะเดือดร้อนอย่างนี้ต่อไป ถึงแม้จะจัดสรร
งบประมาณอย่างไรหากไม่แก้กฎหมาย เหนื่อยครับ ดังนั้นงบประมาณที่มีจำนวนจำกัด  
ผมขอกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่า  เราบริหารราชการแผ่นดินในภาค
การเกษตร ต้องทำเกษตรยุคใหม่ ยุคใหม่คือเรามีความจำเป็นจะต้องจำแนกพี่น้องเกษตรกร
เป็นกลุม่ ๆ ดังนั้นนโยบายภาครัฐจะใส่ไปแบบเหมารวม ตัดเส้ือโหลไม่ได้เด็ดขาด อันนี้ถือว่า
เป็นเรื่องสำคัญ เราสามารถที่จะนำนโยบายในเรื่องของการจัดความเข้มแข็งของพี่น้อง
เกษตรกร ยกตัวอย่างพี่น้องเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง เราต้องสนับสนุนในเร่ืองของเขาให้มา
ช่วยเหลือตัวเองในการสร้างสินค้าภาคการเกษตรที่มีคุณภาพ และสนับสนุนการส่งออก 
โดยไม่ต้องพึ่งพาภาครัฐ ซึ่งถือว่าพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้ช่วยเหลือตัวเองได้ รัฐไม่จำเป็น  
ต้องไป Subsidize เพียงแต่เราอำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี 
หรือการส่งออก ถือว่าเป็นเรื ่องสำคัญ การลดขั้นตอนการส่งออกถือว่าเป็นเรื ่องสำคัญ  
อย่างพี่น้องเกษตรกรกลุ่มที่ ๒ ที่มีความสามารถหรือความเข้มแข็งปานกลาง เรามีความจำเป็น 
ที่จะต้องใช้นโยบายท ี่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีท่านพูดตลอดเวลาว่าเกษตรมีความจำเป็นต้อง
เดินหน้าด้วยตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ กลุ่มเหล่านี้เราต้องส่งเสริม เข้าไปเสริม
ความแข็งแกร่งในเรื่องของการใช้นวัตกรรมการแปรรูป ถามว่าสินค้าที่พี่น้องกลุ่มนี้ไปแปรรูป
แล้วเราต้องส่งเสริมในเร่ืองตลาด ตลาดต้องนำก่อน ไม่ใช่ไปส่งเสริมแปรรูปโดยไม่มีตลาดเลย 
สินค้าก็มีปัญหา เกษตรกรกลุ่มนี้ก็มีปัญหา ดังนั้นกลุ่มเหล่านี้ผมได้มีโอกาสไปประชุมกับ  
พี่น้อง ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องกลุ่มสมาคมกาแฟ สมาคมการแปรรูปข้าวไทย หรือสมาคมต่าง ๆ  
ที่ภาคเอกชนกลุ่มนี้มีความเข้มแข็งระดับปานกลาง เขาต้องการเพียง Know How นวัตกรรม
ที่กรมวิชาการ หรือ สวก. ที่เป็นหน่วยงานรัฐบาล ที่พี่น้องเพื่อนสมาชิกเสนอว่าควรเอา
งานวิจัยต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ เราเอางานวิจัยต่าง ๆ เหล่านี้ไปให้พี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้ได้ใช้
ประโยชน์ 



๔๑๗ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ            ประภาลักษณ์ ๒๐๕/๒ 
 

 กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที ่มีปัญหา เราต้องยอมรับว่าความแปรปรวนทางสภาพ 
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และความแปรปรวนทางด้านการกีดกันทางการค้า ทำให้มีผลกระทบ
ต่อพี่น้องเกษตรกร กลุ่มที่ ๓ คือกลุ่มเปราะบาง เรามีความจำเป็นต้องจำแนกกลุ่มนี ้ออก  
แล้วเข้าไปเสริมเขา เข้าไปฟื้นฟูให้เขามีกำลังที่จะเดินหน้าในการทำภาคเกษตรให้ไปสู่ 
ระดับกลางให้ได้ อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่เราต้องทำ ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมตระหนักดี 
อยู่แล้ว ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีท่านตระหนักดีอยู่แล้วถึงให้ความสำคัญภาคการเกษตรยิ่งกว่า 
ภาคอื่น ๆ ผมต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นท่านณรงเดช หรือท่านปร ีติ ท่านได้
นำเสนอปัญหาของภาคปศุสัตว์ อยากจะกราบเรียนท่านประธานถึงท่านสมาชิกทุกท่านด้วย
ความเคารพว่า ภาคการเกษตรมีปัญหามากมายที่สั ่งสมมาเป็นระยะเวลานาน รัฐบาล 
หลายรัฐบาลพยายามจะแก้ไข แต่แก้ไม่ได้ ผมยกตัวอย่างสินค้าหลาย ๆ ประเภท ที่แต่ก่อน
เป็นสินค้าเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร มารัฐบาลยุคนี้เราใช้ระยะเวลา 
เพียงไม่กี่เดือน เราสามารถยกราคาสินค้าภาคการเกษตรหลายประเภท ------------------------ 
 
                - ๒๐๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑๘ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           จินตนา ๒๐๖/๑ 
 
ไม่ว่าจะเป็นประเภทพืชไร่ พืชสวน เราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่ายางพารา ณ เวลานี้เป็นความหวัง
ของคนไทยทั้งแผ่นดิน เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ข้าวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่คู่กับคนไทยมารุ่นสู่รุ่น 
เราแก้ปัญหาได้ตรงจุด ทำให้ราคาข้าวดีขึ้น แต่สิ่งที่ผมยอมรับว่าปัญหาเรื่องภาคปศุสัตว์  
เป็นปัญหาเรื่องใหญ่ โครงการหลายโครงการที่ท่านณรงเดชท่านได้นำเสนอบางเรื่องเป็นเรื่องจริง 
แต่บางเรื่องข้อมูลจำเป็นต้องนำเสนอเพื่อให้ความชัดเจน 
  เรื ่องแรกในเรื ่องของตลาดนำ ตลาดนำถือว่าเป็นเรื ่องสำคัญอย่างยิ่ง  
ตลาดใหญ่ในการส่งโค กระบือ แพะ แกะ ในอดีตที ่ผ่านมาคือประเทศจีนตามที ่ท ่าน 
ได้นำเสนอขั้นตอนต่าง ๆ เราไม่เถียงครับว่ามันจะต้องผ่าน GACC ของประเทศจีน ปัญหา 
ที่เราได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในการบริหารจัดการรัฐบาลที่ผมก็อยู่ 
ในรัฐบาลนั้นด้วย คือการแพร่ระบาดเชื้อโรคหลายตัว ไม่ว่าจะเป็นปากเปื่อย เท้าเปื ่อย  
หรือ Lumpy Skin ทำให้ประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ เขามีมาตรฐานอยู่แล้วว่าหากมีโรค
เหล่านี้เขาต้องยกเลิกการนำเข้าประเทศเขา ฉะนั้นการแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ใช่ว่าผมแสดง  
ในวิสัยทัศน์ Ignite Thailand แล้วประเทศจีนท่านปฏิเสธ ไม่ใช่นะครับ ท่านเข้าใจผิด  
สิ่งที่เราต้องแก้ไขคือเราต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าสัตว์ของเราไม่ว่าจะเป็นโค กระบือ แพะ แกะ 
เราสามารถป้องกันสัตว์เหล่านี้ไม่ให้มีเชื้อ ไม่ว่าจะปากเปื่อย เท้าเปื่อย สารเร่งเนื้อแดง 
Lumpy Skin อย่างเบ็ดเสร็จแล้ว และสิ่งที่ผมมอบหมายให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ไปเจรจาการค้า 
กับประเทศจีน โดยผ่านท่านทูตหาน ต้องขออนุญาตเอ่ยนามท่าน สิ่งที่ GACC ของประเทศจีน
หรือศุลกากรประเทศจีน พูดแบบภาษาชาวบ้าน ให้เราตอบปัญหาข้อสงสัยในเรื ่องที่  
มันเกิดขึ้น และเราโดยรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผมได้ลงนามตอบคำถาม 
ทุกคำถามเรียบร้อย และ ณ เวลานี้อยู่ขั้นตอนว่า สิ่งที่เกิดปัญหาในเรื่องโรคระบาด เราได้มี
มาตรการอะไร เราเจรจาถึงขั ้นไหนแล้ว ณ เวลานี้ถือว่าการเจรจาอยู ่ในขั ้นที ่เกินกว่า  
๗๐ เปอร์เซ็นต์แล้ว สิ่งที่เหลือก็คือขั้นตอนว่าการจะส่งออกอย่างไร การแก้ปัญหาต่าง ๆ 
อย่างไร ในราคาไม่ได้เป็นราคาอย่างที่ท่านนำเสนอ เราจะขายสินค้า ขายโดยขาดทุนเราไม่ทำครบั 
อย่างน้อยพี่น้องเกษตรกรต้องได้กำไร ส่วนในเรื่องตลาดประเทศซาอุดีอาระเบีย อยากกราบเรยีน
ท่านประธานด้วยความเคารพว่า จริง ๆ แล้วผมมีกำหนดการเดิมที่จะเดินทางไปเซ็นหนังสือ
บันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยโดยผม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และรัฐบาลประเทศซาอุด ีอาระเบีย  



๔๑๙ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           จินตนา ๒๐๖/๒ 
 
  (เจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิด Presentation) 
  ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  :   
ในการที่จะนำเข้า โค แพะ แกะที่มีชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถามว่าประเทศซาอุด ีอาระเบียตอบรับ
หรือยัง ขอยืนยันว่าตอบรับเป็นที่เรียบร้อยตามหนังสือผมนำเสนอ เป็นหนังสือยืนยันว่า
ประเทศซาอุด ีอาระเบียตอบรับในการที่จะนำเข้าโคเนื้อไปยังประเทศซาอุด ีอาระเบีย ขั้นตอน 
ณ เวลานี ้ เป ็นข ้อตกลงระหว่างกรมปศุส ัตว ์โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไทย  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศซาอุด ีอาระเบียว่าจะส่งไปทางไหน จะไปทางเรือต้องมี
ขั้นตอนอะไรบ้างเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้ว และผมมีกำหนดการที่จะเดินทางไปยังประเทศ
ซาอุด ีอาระเบียเพื่อไปลงบันทึกข้อตกลงตามเงื่อนไขทุกอย่าง ซึ่งจะใช้ระยะเวลาไม่นานครับ  
ไม่เกิน ๓ เดือนนี้ทุกอย่างเราจะสามารถที่จะส่งโคมีชีวิตไปยังประเทศตะวันออกกลาง  
โดยเริ่มที่ประเทศซาอุด ีอาระเบีย --------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๐๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒๐ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ      กานฐ์พิชชา ๒๐๗/๑ 
 
สำหรับการที่จะยกมาตรฐานสินค้าที่จะส่งไปตะวันออกกลาง หลายท่านก็สงสัยว่าแล้วเขา 
จะยอมรับหรือไม่ใช่สินค้าฮาลาล อยากจะกราบเรียนด้วยความเคารพว่า เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา 
ผมได้เจรจากับบริษัทที่จะมารื้อโครงสร้างโรงเชือดที่จังหวัดชุมพร ที่อำเภอจะนะ ซึ่งจะนำ
เป ็นส ินค ้าฮาลาลท ี ่จะขยายไปย ังประเทศมาเลเซ ียและประเทศตะว ันออกกลาง  
นั่น ๒ ประเทศแล้ว ตลาดไม่ใช่ตลาดเก่าคือตลาดใหม่ สิ่งสำคัญที่สุด ณ เวลานี้ประเทศ 
เพื ่อนบ้านเราที่เป็นคู ่แข่งสำคัญเรา อย่างประเทศเวียดนาม ล่าสุดได้ส่งร่าง MOU บันทึก 
การค้าขายสินค้าเพื่อการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นสัตวม์ีชีวิต พืชไร ่พืชสวน ภาคประมง แต่ MOU นั้น
จำเป็นจะต้องนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งผมได้ร่างและปรับแก้  
แล้วนำส่งไปยังรัฐบาลเวียดนาม เมื่อเห็นชอบตรงกันจะนำเสนอ ครม. และไปลงบันทึก
ข้อตกลง อันนี ้ค ือตลาดใหม่ทั ้งนั ้นครับ ส่วนตลาดของประเทศลาว ประเทศกัมพูชา  
ต้องขอขอบคุณท่านประธานวิปรัฐบาล ท่านวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดพะเยา แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพ่ือไทย ท่านได้เปิดตลาดลาว แล้วพรมแดนที่บ้านผม
ที่อำเภอภูซาง ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเดินทางไป แล้วมีการสั่งการในการขยายโดยกระทรวง
คมนาคม ขยายถนนและด่านศุลกากรโดยกระทรวงการคลัง พร้อมที่จะขยายตลาดส่งสินค้า
ประเภทปศุสัตว์ส่งไปยังประเทศลาว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้เตรียมบันทึกข้อตกลงกัน ประเทศ 
เพื่อนบ้านเราอย่างกัมพูชาเราค้ากันมานาน เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ยืนยันว่าการที่  ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรีและทีมงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเรามีทูตพาณิชย์อยู่ทั่วโลก 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรามีทูตเกษตรอยู ่ทั ่วโลก ต่างก็ไปเบิก หมายถึงนำร่อง  
แล้วกระทรวงพาณิชย์ไปปิดเกม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติ เราทำกันมาตลอด 
อย่างต่อเนื่อง ขอยืนยันว่าหลายสิ่งที่ท่านยังเข้าใจคลาดเคลื่อนจำเป็นต้องนำเสนอให้ถูกต้อง
ให้ครบกระบวนการ  
  ในเรื่องของวัคซีนครับ ท่านได้นำเสนอถูกต้องหมดครับ แต่ยังไม่ครบครับ 
งบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนต้องขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่า  วัคซีนที่ใช้ภาค 
ปศุสัตว์มีอยู่ ๒ ประเภท คือเชื้อเป็นกับเชื้อตาย ที่เราจัดตั้งของบประมาณเพื่อการซื้อวัคซีน
จากต่างประเทศที่เป็นวัคซีนเชื้อเป็นจำนวนประมาณ ๕ ล้านโดส แต่ได้รับอนุมัติเพียง
ประมาณ ๒.๙๙ ล้านโดส เมื ่องบประมาณมีจำนวนจำกัด สำนักงบประมาณเห็นว่า 
โรคระบาดมันไม่มีแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องใช้วัคซีนเยอะ เราก็น้อมรับ วัคซีนที่เป็นเชื้อเป็น 



๔๒๑ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ      กานฐ์พิชชา ๒๐๗/๒ 
 
เราฉีดครั้งหนึ่งสามารถทำให้สัตว์เลี้ยงทั้งหมดปลอดโรคโดยมีระยะยาว แต่ถ้าเป็นวัคซีน 
ที่บ้านเราผลิตเราเรียกว่าวัคซีนเช้ือตาย ถามว่ามีคุณภาพไหม มีแต่ต้องฉีดหลายครั้งในการที่
จะทำให้สัตว์ปลอดโรค แล้ววัคซีนที่เราผลิตเองจำนวนเท่าไรล่ะครับ เราผลิต ณ เวลานี้ประมาณ 
๓ ล้านโดส ซึ่งเราก็ใช้อยู่ โดยเราใช้เงินจากกองทุน ซึ่งเป็นกองทุนที่มีรายได้จากการจัดเก็บ
ภาษี การนำเข้า การส่งออกภาคปศุสัตว์ ถามว่าทำไมเราถึงไม่พัฒนาผลิตวัคซีนประเภท 
เชื้อเป็นโดยไม่ต้องนำเข้าอีก กำลังทำครับ ซึ่งเราก็ใช้งานวิจัยของกระทรวง อว. ของรัฐมนตรีผึ้ง 
ซึ่งต้องขอขอบคุณที่ท่านสนับสนุนงบประมาณให้ สวก. ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โดยท่านไม่ตัดแม้แต่บาทเดียว สิ่งเหล่านี้ที่เราศึกษาแล้ว เราเปิดใจกว้าง สถาบันศึกษาต่าง ๆ 
ที่ท่านศึกษาวิจัยแล้วเรานำมาพัฒนา ดังนั้นอยากจะกราบเรียนทุกท่านว่า สิ่งที่เรากำลังทำ 
ณ เวลานี้ ประกอบกับสิ่งที่ท่านนำเสนอเป็นเรื่องที่ดี  เป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์กับพี่น้อง
เกษตรกร เกษตรกรที่ฟังการบรรยายในสภาวันนี้หรือวันที่ผ่านมา ผมเชื่อว่าเขามีความหวัง 
เพราะพวกเราในฐานะเป็นสมาชิกผู้ทรงเกียรติต่างให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของพี่น้อง
เกษตรกร  
 

 - ๒๐๘/๑ 
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  ท่านประธานครับ ในเรื่องของการเลี้ยงโคนมก็เช่นเดียวกัน ตามที่ท่านปรีติ
ท่านนำเสนอถูกต้องหมดครับ แต่อยากจะกราบเรียนข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทำไมจำนวนผู้เลี้ยงโค
หรือจำนวนโคนมมันลดลงล่ะครับ ก็หนีไม่พ้นในเรื่องของที่ผมนำเสนอ พอมันเกิดปัญหา 
โรคปากเปื่อย เท้าเปื่อย Lumpy Skin ทำให้พี่น้องเกษตรกรกลุ่มที่ยังไม่แข็งแรงต้องเลิก 
เพราะว่าปัญหาที่โคนมติดเชื้อเหล่านี้เป็นปัญหาใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดที่แล้ว  และเรา
แก้ปัญหาวา่โรคเหล่านี้ต้องจัดการให้สิ้นซาก มิฉะนั้นโคนมก็จะลดลง ลดลง ลดลง สิ่งนี้ถือว่า
เป็นเรื่องสำคัญ และเรื่องต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์มันแพงถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ก็ดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ท่านรัฐมนตรีอรรถกรกำกับ
ดูแล เรามีนโยบายที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเอง โดยเราจะสรา้ง 
ในเรื ่องของการนำอาหารหยาบ การผลิตอาหารตามสหกรณ์สถาบันเกษตรกรที ่มี  
ความเข้มแข็งเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรกลุ่มเหล่านี้ โครงการนมโรงเรียนกำลังเป็น
ประเด็นที่คณะกรรมการ Milk Board มีมติที ่จะจัดสรรโควตาส่งเสริมสถาบันเกษตรกร 
ให้มีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันก็ไปเกิดปัญหากับพี่น้องผู้ประกอบการรายใหญ่ที่โควตา  
ท่านเสียไปตามที่ท่านได้มาร้องกับประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สิ่งเหล่านี้ 
เราต้องการที่จะสร้างความสมดุล ความเป็นธรรมให้เกิดกับพี่น้องผู้เลี้ยงโคนม โดยเฉพาะ
สหกรณ์ต่าง ๆ ปัญหาเมื่อแก้มาแล้วมันไม่จบก็ต้องแก้ต่อไป ก็ฝากท่านประธานกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ว่า หากท่านได้รับข้อมูลท่านก็ต้องฟังข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งด้วย ฝั่งที่เสีย
ประโยชน์ก ็นำเสนอในสิ ่งท ี ่ เขาเสียประโยชน์  ถ ือว่าเป็นเร ื ่องสำคัญ ดังนั ้นปัญหา 
ภาคการเกษตรภายใต้งบประมาณที ่ม ีจำนวนจำกัด  ถามว่าเราต้องเดินหน้าต่อไหม  
ต้องเดินหน้าต่อ เพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรคนไทย สิ่งเหล่านี้ที่เราจำเป็นต้องสร้าง
ความเข้มแข็งโดยพึ่งพารัฐให้น้อยภายใต้แนวทางตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ ่มรายได้  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็ดี ถั่วเหลืองตามที่ท่านรัฐมนตรีท่านได้นำเสนอก็ดี เราให้พี่น้อง
เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนโดยการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เราขยายปีนี้ปี ๒๕๖๗ ข้าวโพดหลังนา
เพิ่มอีก ๑ ล้านไร่ การเปลี่ยน การปลูก การทำข้าว ปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ที่มีน้ำน้อยให้ไป
ปลูกถั่วเหลือง ถามว่าถั่วเหลืองปัญหาที่ผ่านมาทำไมถึงนำเข้าเยอะก็เพราะว่าพันธุ์เราสู้เขา
ไม่ได้ ดังนั้นกรมวิชาการก็ดี สวก. ก็ดี ไม่ใช่กำลังวิจัย เราวิจัยแล้วเรามีการปรับแก้ไขยีนที่เรา
เรียกว่า Gene-editing ให้ได้สายพันธุ์ที่มีภูมิต้านทานสูง ทนแดดทนฝน ทนร้อน เพ่ิมปริมาณ 
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การผลิต เราให้พี่น้องเกษตรกรได้ลงทะเบียนแล้ว สิ่งเหล่านี้อยากจะกราบเรียนท่านประธาน
ด้วยความเคารพว่ากระทรวงเกษตรจำเป็นต้องเดินหน้าใหม่การทำเกษตรแบบใหม่ ไม่ใช่
แบบเก่า ๆ แบบดั้งเดิม เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับพี่น้องเกษตรกร สินค้าหลายประเภท
เราสามารถเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรขึ้นเป็นมากกว่า ๑ เท่าในปี ๒๕๖๗ แล้ว สิ่งที่เรา
กำลังที่จะแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ การลดต้นทุนการผลิตสำหรับพี่น้อง
ชาวนาปีนี้ โครงการที่เราแก้ปัญหาคือโครงการปุ๋ยคนละครึ่งผ่านคณะกรรมการนโยบาย 
ข้าวแห่งชาติแล้วกำลังจะนำเสนอ ครม. ในสัปดาห์หน้า ล้วนแล้วแต่เป็นการช่วยเหลือพี่น้อง
เกษตรกรในการลดต้นทุนการทำอาหารหยาบภาคปศุสัตว์ ---------------------------------------- 
 

- ๒๐๙/๑ 
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ภาคประมง การนำเข้าสินค้าภาคการประมงเยอะเกินไป กำลังมีมาตรการต่าง ๆ ในการ
ตรวจสอบย้อนกลับตามหลักสากล พี่น้องหลายท่านนำเสนอเรื่องการขายคาร์บอนเครดิต 
ในสวนยางก็ดี ในพื้นที่ภาคการเกษตรก็ดี เรากำลังทำโฉนดต้นไม้ ทำโฉนดต้นยางขึ้นทะเบียน 
เพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับมาตรการต่าง ๆ ที่เป็นหลักสากล เราจะสร้างความเข้มแข็ง โดยที่เรา
จะเพิ่มรายได้ภายในปี ๒๕๗๐ ให้เป็น ๓ เท่าดังที่รัฐบาลได้วางเป้าไว้ ภายใต้การทำงาน 
ที่เราขับเคลื่อนภาคตรวจสอบโดยฝ่ายค้านมีความเข้มแข็ง เป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องทำงานแบบ
ไตร่ตรองให้ดี ทำงานให้จริงจัง ใส่ใจกับพี่น้องเกษตรกร ต้องขอขอบคุณท่านประธานไปยัง 
พ่ีน้องเพ่ือนสมาชิกทกุพรรคท่ีนำเสนอ และตั้งข้อสังเกตงบประมาณภาคการเกษตร ผมจะทำ
ให้ดีที่สุดครับ ขอบคุณมากครับท่านประธานครับ 
    นายพิเชษฐ์ เชื ้อเมืองพาน (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)   :   
ขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไปท่านศรัณย์ ทิมสุวรรณ  
เชิญครับ  
   นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ (เลย)  :  ท่านประธานที่เคารพ ผม ศรัณย์ ทิมสุวรรณ  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย ฟังท่านรัฐมนตรีชี้แจงนาน ๆ นี้อยากจะ
อภิปรายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแล้วนะครับ 
  (เจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิด Presentation) 
  นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ (เลย)  :  แต่ว่าวันนี้ผมจะขออภิปรายร่าง พ.ร.บ. 
งบประมาณ ในประเด็นของกระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม ท่านประธานครับ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวง DE ผมอภิปรายงบประมาณมาเป็นปีที่ ๔ 
ปีที่ ๕ แล้ว แล้วก็ในปีนี้ต้องบอกว่าสอดรับกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลพยายาม
ผลักดันให้เกิดระบบเศรษฐกิจ Digital หรือเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศไทย เพราะว่า
งบประมาณในปีน ี ้ เพ ิ ่มข ึ ้น ๑ ,๒๐๐ ล้านบาท ในที ่ส ุดงบประมาณกระทรวงดิจ ิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็เกือบจะถึง ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทแล้ว เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งครับ  
แต่จากที่ผมอภิปรายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมา ๓-๔ ปี ๕ ปี มี ๓ ประเด็น 
ที่ผมอยากจะหยิบยกขึ้นมาว่าเราจำเป็นต้องแก้สิ่งเหล่านี้  เราจึงจะสามารถนำประเทศไทย
ไปสู่ระบบเศรษฐกิจ Digital ได ้
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   เรื่องแรก ก็คือระบบโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยยังล้าสมัย ใครคุ้นกับหน้าจอนี้ 
ท่านไม่เด็กแล้วนะครับ อย่างแรกครับ ต้องบอกว่าการที่บอกว่าโครงสร้างล้าสมัย ไม่ใช่ว่า
เอกชนหรือประชาชนใช้เทคโนโลยี หรือไม่เข้าถึงเทคโนโลยี แต่ว่าเป็นภาครัฐเองที ่ยัง 
ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด นี่คือกลายเป็นว่ารัฐเองกลายเป็นปัจจัยที่ฉุดรั้ง ไม่ให้เศรษฐกิจของไทยพัฒนาไปได้
ไกลกว่านี้ นี่เป็นประเด็นแรกที่เราจะต้องแก้ไข  
   ประเด็นต่อมาครับ คือเรื ่องทรัพยากรมนุษย์ หรือบุคลากรด้าน Digital   
อันนี้เป็นรายงานจากการวิจัยและการสำรวจจาก IMD ที่เห็นแบ่งเป็น Level ๑ ๒ ๓ ๔  
คือการวัดระดับความเข้าใจ หรือการใช้เทคโนโลยีของประชาชน ที่ Level ๑ ก็คือการใช้ 
ในชีวิตทั่วไปจนถึง Level ๔ ที่เป็นประชากร หรือบุคลากรที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี 
เรียกได้ว่าอยู่ในระดับสูง รวมทั้ง ๔ Level ประเทศไทยเรียกได้ว่ามีบุคลากรด้านเทคโนโลยี 
หรือเรียกว่าประชาชนที่เข้าถึงเทคโนโลยี และเข้าใจ ๒๘ เปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่ตัวเลขที่น้อยครับ 
แต่ถ้าหากเราต้องการที่จะเป็น Digital Economy Hub ของภูมิภาค หรือของโลกนี้ให้ได้  
สิ่งที่เราต้องสู้ครับ ประเทศเพื่อนบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์หรือมาเลเซีย จำนวน
ประชากรที่เรียกว่าเป็นประชากรเทคโนโลยี ประชากรที่เข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้สูงกว่าเราถึง  
๓ เท่า นี่เป็นปัญหาที่ ๒ ที่ต้องได้รับการแก้ไข  
   เรื่องต่อไปครับ เรื่องที่ทุกคนทราบกันดี แล้วผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกในสภา
แห่งนี้ หรือแม้แต่ท่านประธานก็เคยโดนครับ ภัย Online  Call Center หลอกลงทุน 
Hybrid Scam การขโมยข้อมูลต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ตลอด ๒ ปีที่ผ่านมา จากการเก็บสถิติจำนวน
คดี ๔๐๐,๐๐๐ กว่าคดี มูลค่าความเสียหายกว่า ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท เกือบจะเป็น ๕ เท่า 
ของงบกระทรวง DE เลย จริง ๆ ๕ เท่ากว่าด้วยซ้ำ นี่คือ ๓ ปัญหาที่ต้องแก้ให้ได้  ถ้าเรา 
จะ Ignite Digital Economy ตามที ่ท่านนายกรัฐมนตรีต้องการผลักดัน และผมเชื ่อว่า  
ในเอกสารงบประมาณ ปี ๒๕๖๘ นี้ หลาย ๆ ส่วนก็ได้เน้นย้ำถึงความพยายามของท่าน
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลว่า -------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๑๐/๑ 
 



๔๒๖ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ       จันทร์เพ็ญ ๒๑๐/๑ 
 
เรากำลังจะไปในทิศทางที่ถูกต้อง ในเอกสารสื่อถึงอะไรบ้างครับ ด้าน Infrastructure  
ด้านโครงสร้างพื้นฐานจากเอกสารงบประมาณปี ๒๕๖๘ เราเล็งเห็นได้ว่ารัฐบาลพยายาม  
ที่จะผลักดันการพัฒนา e-Government ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการประชาชน หรือการ
ผลักดันให้ภาครัฐใช้ระบบ Cloud ให้มากขึ้น เพื่อที่จะส่งเสริมกับการแบ่งปันการแชร์ขอ้มูล 
ไม่ว่าจะเป็นระบบ Health Link หรือการแชร์ข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลในสังกัด กทม.  
  เรื ่องต่อมาครับคือการส่งเสริม Smart City โดยเป็นการย้ำจุดเด่นของ
ประเทศไทยที่เรามีพื ้นที ่ให้บริการเทคโนโลยี 4G 5G ที่ครอบคลุมกว่า ๘๕ เปอร์เซ็นต์ 
ของประเทศ ทำให้เราสามารถผลักดันให้เกิดพื ้นที ่ Smart City ได้มากกว่า ๘๙ พื ้นที่ 
ในปีที่ผ่านมา และในปีงบประมาณนี้เองก็ได้งบส่วนนี้เพิ่มขึ้น 
  เรื ่องต่อมาครับ เมื ่อเราต้องการที่จะเป็น Hub หรือต้องการที่จะดึงและ
พัฒนา Startup ในประเทศไทยแล้ว เราจำเป็นต้องมีพื้นที่หรือเรียกว่าเป็นพื้นที่สร้างสรรค์
ทางนวัตกรรม เพื่อรองรับคนที่ต้องการจะผลิต Startup รวมถึงการดึงเงินลงทุนของบริษัท
เทคโนโลยีมาในประเทศไทย ซึ่งจริง ๆ แล้วโครงการ Digital Valley นี้ ผมเคยอภิปรายไป
ตั้งแต่เริ่มโครงการ ในตอนนั้นเองยังไม่มีความชัดเจนเลยว่า Digital Valley เราจะทำอะไร 
แต่ด้วยวิสัยทัศน์ของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาล ทำให้เราเห็นว่าการพัฒนาและ
ความพยายามที่จะดึงเงินลงทุนด้านเทคโนโลยี เข้ามาในประเทศไทยนั้นสอดรับกับเรื ่อง 
Digital Valley ได้ดีมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริม Startup โดยในงบของปี ๒๕๖๘ นี้ 
กระทรวงได้มีเงินทุนเพ่ือส่งเสริม Startup ต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณที่ผ่านมา  
  เรื่องต่อไปครับ การพัฒนาบุคลากรหรือที่ผมยกขึ้นมาเป็นปัญหาที่ ๒ ก็คือ  
จะเรียกว่าแรงงานหรือบุคลากรด้านเทคโนโลยีก็ตาม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นั้นงบของ
กระทรวงดิจิทัลได้แบ่งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาส่ิงเหล่านี้ ผ่านทางการพัฒนาหลักสูตร Digital 
การพัฒนาบุคลากร การยกระดับการศึกษา เสริมทักษะบุคลากรทางการศึกษา และอบรม
ด้าน Digital Literacy ให้กับประชาชน ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะช่วยให้เรามีขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันด้านบุคลากรเทคโนโลยีสูงขึ้น เพ่ือสู้กับประเทศคู่แข่งของเราในภูมิภาค  
 
 



๔๒๗ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ       จันทร์เพ็ญ ๒๑๐/๒ 
 
  ประเด็นต่อมาครับ ประเด็นที่สำคัญที่สุด ภัยร้ายที่เกิดจากเทคโนโลยีที่ตอนนี้
ประชาชนต่างได้รับความลำบาก ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ จนถึงเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๗ ทางศูนย์ต่อต้านอาชญากรรม Online หรือ AOC ช่วยระงับบัญชีไปได้เกือบ 
๓๐๐,๐๐๐ บัญชี ถ้าหากเราเปลี่ยนเลขที่ระงับบัญชีได้กลายเป็นจำนวนคดี  ความเสียหาย
อาจจะเกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท นี่คือสิ่งที่เราเห็นว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังกับการคุ้มครอง  
และช่วยเหลือประชาชน อีกอย่างที่อยากจะฝากไว้ สำหรับท่านสมาชิกหรือประชาชนก็ตาม  
ถ้าท่านเห็นหน้าต่างหรือถ้าท่านคุ้นกับรูปที่ท่านเห็นในสไลด์อยู ่ตอนนี้ อย่าไปกด อันนี้ 
เตือนกันด้วยความหวังดี  
  บทสรุปครับ ต้องบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลและท่านนายกรัฐมนตรี พยายามที่จะทำ
ที่ผมสัมผัสได้จากการจัดงบประมาณปี ๒๕๖๘ นี้ คือภาครัฐเองพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเอง
จากผู ้ควบคุมหรือ Regulator และพยายามทำตัวเป็น Facilitator หรือผู ้อำนวยความ
สะดวก ไม่ว่าจะเป็นความพยายามในการทำ e-Government เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน ไม่ว่าจะในการให้บริการทั่วไปหรือในการเริ่มธุรกิจต่าง ๆ ด้านต่อมาที่รัฐบาลให้
ความสำคัญก็คือการพยายามที่จะส่งเสริมบุคลากรด้าน Digital ผมต้องขอติตรงนี้ครับว่า  
ถึงแม้เราเห็นว่างบส่วนนี้เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังเป็นเพียงแค่ ๒ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณทั้งหมด  
เพราะฉะนั้นแล้วครับ ผมจึงฝากเรื่องนี้ว่าอยากให้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ  
ในปีต่อ ๆ ไป เพราะเทคโนโลยีเราซื้อได้ครับ แต่คนที่เข้าใจและสามารถใช้ได้ เราจำเป็น 
ต้องสร้างขึ้นมาเอง 
 

- ๒๑๑/๑ 
 
 
 
 
 
 



๔๒๘ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ศิริพร ๒๑๑/๑ 
 
  เรื่องสุดท้ายที่อยากจะฝากครับ คืองบประมาณในการต่อสู้กับภัย Online 
ต่าง ๆ ถึงแม้ว่ารัฐบาลทำได้ดีช่วยประชาชนได้มากมายอย่างที่ผมยกตัวอย่างไป แต่จากที่ผม
แสดงในที่ประชุมแห่งนี้ครับท่านประธาน ตัวเลขความเสียหายเป็นหลัก ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท 
เราจำเป็นต้องมีงบประมาณที่จะช่วยคุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมกับภัย  
ที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีและภัย Online ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกว่านี้  
  ท้ายที่สุดครับ ผมอยากจะฝากคณะกรรมาธิการที่จะทำงานต่อไปในวาระที่ ๒ 
ถึงแม้สิ ่งที ่ผมอภิปรายมาทั้งหมดผมจะเห็นอยู่ในเล่มงบประมาณ ๒๕๖๘ แต่ว่ายังขาด
รายละเอียดอีกมากมายครับ ผมก็อยากจะฝากท่านกรรมาธิการทุกท่านช่วยติดตาม
รายละเอียดและทำให้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐได้รับจัดสรรไปนั้นกลายมาเป็น
ประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างเต็มที่มากที่สุด ถึงแม้จะมีหลายอย่างที่เราสามารถทำให้ดี  
กว่านี้ได้ แต่โดยรวมนั้นผมเห็นด้วยและสนับสนุนกับร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี ๒๕๖๘ นี้ครับ
ท่านประธาน ขอบคุณครับ  
  นายพิเชษฐ์ เชื ้อเมืองพาน (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ขอบคุณครับ ต่อไปท่านสุรินทร์ ปาลาเร่ เชิญครับ  
  พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ (สงขลา)  :  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ 
กระผม พลตำรวจตรี  ส ุร ินทร ์  ปาลาเร ่  สมาช ิกสภาผ ู ้แทนราษฎรจ ังหว ัดสงขลา  
พรรคประชาธ ิป ัตย์  เร ื ่องงบประมาณรายจ ่าย  พ.ศ. ๒๕๖๘ ผมมาด ูแล ้วท ั ้งหมด 
ก็เหมือนปีที่แล้ว ๆ มา วันนี้ก็เห็น ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์นั่งตั้งแต่เช้ามาจดก็เลยพาดพิงถึงงบของกรมฝนหลวง ต้องยอมรับว่า 
ในฤดูกาลที่ผ่านมา เราในภาคใต้ก็ได้อานิสงส์จากกรมฝนหลวงที่ ไปช่วยเหลือชาวบ้าน  
ปีนี้กรมฝนหลวงของบประมาณไป ๘๐๐ กว่าล้านบาท ได้มา ๓๐๐ กว่าล้านบาท ก็ฝากรัฐมนตรี
ให้ช่วยดูแลเป็นพิเศษด้วย เพราะว่าตอนนี้เราก็ยอมรับว่าโลกร้อน 
  อีกเรื ่องหนึ่งครับ เรื ่องที ่เป็นเรื ่องสำคัญมากที่ผมต้องยืนขึ ้นมาอภิปราย 
ในเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ งบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๗ ก็ ๑๑๖,๐๐๐ ล้านบาท ตัวกลม ๆ แล้วก็มาปี ๒๕๖๘ ก็ ๑๒๔,๐๐๐ ล้านบาท  
เพิ ่มขึ ้นประมาณ ๗,๐๐๐ กว่าล้านบาท ผมเองก็ได้ดูโทรทัศน์วันนี้ในเรื ่องความขัดแย้ง 
ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  แล ้วหลายครั ้งท ี ่ผมพูดในสภานี ้ว ่า  ให้เปลี ่ยนแปลง 



๔๒๙ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ศิริพร ๒๑๑/๒ 
 
ระบบราชการเสีย จากยอดพีระมิดที่มี ผบ. อยู่คนเดียว มีอำนาจสูงสุด แล้วก็ในการอภิปราย
ที่แถลงนโยบายในตอนนั้นผมก็นำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีว่าเอา พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ 
เตมียเวส มาดูแลในเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เพราะว่าจะได้ดูในเรื่องการทุจริต 
ต่าง ๆ แต่ก็ไม่เป็นผล จนเกิดเหตุขึ้นมามากมายในตอนนี้ จริง ๆ แล้วมันเกิดจากโครงสร้าง 
มีตำแหน่งเดียว ที่อื่น ๆ กระทรวงอื่น ๆ เขาไม่มีปัญหา ที่ผมบอกไปตรงนั้นก็อยากให้เปลี่ยน
ระบบราชการจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นกระทรวงตำรวจ เป็นกระทรวงเหมือน
กระทรวงกลาโหม กลาโหมทหาร ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจก็ตำรวจกรมไหน 
กรมสอบสวนพิเศษ หรือว่ากรมปราบปราม กรมนครบาล กรมภูธร กรม ตชด. ก็เป็น 
กรม ๆ ไป การย้ายข้ามหน่วยอะไรต่าง ๆ มันก็ไม่เกิดขึ้น มีอาชีพใดก็อาชีพมันไป แล้วแต่
ความถนัด จาก ตม. ก็อยู่ใน ตม. ไป ไม่ต้องวิ่งข้ามหน่วยเอาลูกน้องมา เอาคนที่อยู่เดิมออก
นอกพื้นที่มันจะได้หมดไป เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องของน้ำมันเถื่อน  ในเรื่องของส่วย 
ทางหลวง กำนันนกก็ดี อะไรก็ดี มันเกิดขึ ้นหนักที่สุดในช่วงหลังจากมีการปฏิวัติ คำสั่ง 
คณะปฏิวัติเปิดช่องว่างให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งบุคลากรตั้งแต่ ระดับพลตำรวจ 
ไปถึงพลตำรวจเอกในช่วงนั้น กระแสในวงการตำรวจเขาพูดกันว่าต้องมีการจ่ายเงินจ่ายทอง  
 

- ๒๑๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓๐ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ     หทัยกาญจน์ ๒๑๒/๑ 
 
ถ้าท่านย้อนหลังไปหลายปีท่านจะเห็นว่า แต่งตั้งคนตายไปแล้ว ผู้กำกับที่ตายไปแล้วไปอยู่อีก
สถานีตำรวจหนึ่ง ความที่เร่งรีบอะไรต่าง ๆ ตำรวจทั้งประเทศทิ้งงานตอนนี้ เมื่อก่อนตำรวจ
จะวิ่งเข้าหางาน ตำรวจตอนหลังก็ทิ้งงานไปหาพวกสีเทา ไปหาว่าใครเจ้าของบ่อนช่วยลงทุน
ให้หน่อย ไปหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่าง ๆ จนกระทั่งมีการแต่งตั้งออกมา  เมื่อรับเงิน
แล้วครับก็ต้องดูแล คุณไปทำอย่างไรก็แล้วแต่ ถอนเงินคืน ผู้ใหญ่ก็จะไม่ไปดูแล ไม่ต้องไป
กวดขันตรงนั้น ที่มาของทั้งหมดที่เกิดขึ้น ผมขอวิงวอนครับ สงสารข้าราชการผู้ใหญ่ที่เกษียณ
ไปแล้วของกรมตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ยังไม่เสียชีวิต ศักดิ์ศรีความเป็นตำรวจ
หมดไป วิกฤติศรัทธาเกิดขึ้น ความขัดแย้งแย่งตำแหน่ง ผบ. ตำรวจ เนื่องจากเป็นพีระมิด 
ก็อยากใหม้ีการแต่งตั้งเป็นกรม ขอเรียกร้องตอนนี้ว่า ท่านเศรษฐา นายกรัฐมนตรี ท่านวิษณุ 
เครืองาม แล้วก็ผู้มีบารมีอดีตตำรวจ อดีตนายกรัฐมนตรี ท่านทักษิณต้องมาช่วยกันตรงนี้ว่า
จะทำอย่างไร จะแก้วิกฤติตำรวจโดยการยกฐานะตำรวจ จัดแบ่งส่วนราชการใหม่เสีย 
ให้เป็นกระทรวงตำรวจ เหมือนกระทรวงมหาดไทยตอนนี ้มันไม่มีปัญหา เพราะอะไร  
กรมการปกครองก็มีอำนาจของกรมการปกครองไป กรมปกครองท้องถิ ่นมีอำนาจของ 
กรมปกครองท้องถิ่นไป กรมโยธาธิการก็มีอำนาจของกรมโยธาธิการ มีการของบประมาณ 
ทุกกรม ทุกกรมได้เลย แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ใช่ แล้วทุกคนเป็นการป้องกันปฏิวัติด้วย 
เพราะเวลาปฏิวัติใช้คนพูดกับคน ๆ เดียวจบ แต่ถ้าเรามีกรมต่าง ๆ ต้องคุยกันหลายกรม 
แล้วก็ตัวนายกรัฐมนตรีเองอย่าหวังเลย อย่าคิดเลยว่าเพื่อจะให้ได้ฝากเด็ก คุยกับคนเดียว 
ฝากเด็กเพื่อการเลือกตั้ง เลิกที มาแก้ปัญหาตำรวจดีกว่า แก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนดีกว่าครบั 
ฝากไว้ ๓ ท่าน ย้ำอีกครั้งหนึ่ง ตัวนายกรัฐมนตรีต้องแก้ไข ท่านวิษณุ เครืองาม มาช่วยหน่อย 
และท่านทักษิณ ชินวัตร อดีตตำรวจ อดีตนายกรัฐมนตรี มาช่วยกันแก้ ยกฐานะเปลี่ยน
สภาพระบบราชการจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาเป็นกระทรวงตำรวจ ขอขอบคุณครับ  
  นายพิเชษฐ์ เชื ้อเมืองพาน (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)   :   
ขอบคุณครับ สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะครู นักเรียน กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน  
กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๐ ท่าน สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับ ต่อไปท่านกมลศักดิ์  
ลีวาเมาะ เชิญครับ   



๔๓๑ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ     หทัยกาญจน์ ๒๑๒/๒ 
 
  นายกมลศักดิ ์ ลีวาเมาะ (นราธิวาส)  :  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
ผม กมลศักดิ ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๕ นราธิวาส พรรคประชาชาติ  
ขออนุญาตอภิปรายงบประมาณปี ๒๕๖๘ ที่นายกรัฐมนตรีได้อภิปรายต่อสภาแห่งนี้ตั้งแต่
วันที่ ๑๙ ที่ผ่านมา สำหรับปี ๒๕๖๘ นี้มีวงเงินงบประมาณ ๓,๗๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท  
ท่านประธานที่เคารพครับ โดยหลักการและเหตุผลที่ฟังท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภา
แห่งนี ้ ด้วยเหตุผลความจำเป็นกับการบริหารราชการแผ่นดิน ผมเห็นด้วยในหลักการ  
ในวาระที่ ๑ ว่าเราจำเป็นต้องมีงบประมาณในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศเราให้เป็นไป
ในทางที ่ด ีข ึ ้นและมีประสิทธ ิภาพ เป ็นไปตามความประสงค์ของพี ่น ้องประชาชน  
ท่านประธานครับ ผมคงไม่ไปภาพกว้างของการจัดงบประมาณปีนี้ ในฐานะที่อยู่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ คงไม่พ้นที่จะเสนอความเห็น แล้วก็ความเป็นห่วงกับการใช้งบประมาณ  
ผมเชื่อว่าหลาย ๆ ท่านติดตามการแก้ปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาหลายปีแล้ว  
 

- ๒๑๓/๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓๒ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ชลิดา ๒๑๓/๑ 
 
รัฐบาลชุดนี้ผมได้ติดตามการแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาโดยตลอด ๙ เดือน 
ที่ผ่านมาถือว่างบประมาณปี ๒๕๖๗ เป็นปีที่รัฐบาลเพ่ิงมาบริหารประเทศการใช้งบประมาณ
ปี ๒๕๖๗ จึงยังไม่เต็มที่ เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะใช้งบประมาณเพื่อแก้ปัญหาอย่างจริงจัง 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ถือเป็นโอกาสที่ดีกับการแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งถ้าดู 
ในงบบูรณาการ ๕,๗๐๐ กว่าล้านบาท กับแผนยุทธศาสตร์ในมิติของความมั่นคง งบประมาณ
ลดลงกว่าปีที่แล้ว ๖ เปอร์เซ็นต์กว่า แต่ไม่ได้หมายความว่าเหตุการณ์จะลดลงตาม เหตุผลที่
งบประมาณลดลง เพราะเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี จึงได้มีการลดลงกว่าเดิม  
แต่ปัญหาก็ยังคงมีอยู ่อย่างที ่ผมจะอภิปรายต่อท่านประธานให้ทราบว่า งบประมาณ  
๕,๗๐๐ กว่าล้านบาทนี้ ผมเห็นว่าตามคำแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีตามแผนงาน 
บูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของมิติความมั่นคงอยู่
ประมาณ ๔๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ แต่หลาย ๆ เรื่องอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณมากนัก 
เพราะปัญหาเก่าก็ยังคงอยู่ ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามคำแถลงเอกสารเล่มนี้ ที่ทางนายกรัฐมนตรีได้เขียนวัตถุประสงค์ในการใช้งบประมาณ 
อันนี้ในมิติความมั่นคงเพื่ออำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ปัญหาเก่า 
ที่ยังคงอยู่นี้ก็คือว่าปัจจุบันนี้ในหลายคนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ความขัดแย้งก็ยังคงได้รับ
ผลกระทบ ยกตัวอย่างเช่น ในเรื่องของความเป็นธรรม คนที่เคยถูกดำเนินคดีในส่วนของ
ฐานข้อมูล ของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็ยังคงอยู่ ยังพบอุปสรรคปัญหาในการเดินทางออก
นอกประเทศ ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข ผมเชื ่อว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในการใช้งบประมาณ 
จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหาที่คาราคาซังไม่ใช่เฉพาะของรัฐบาลชุดนี้ มันเป็นปัญหาที่มีอยู่ก่อน
แล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้องที่ควร นี่คือความเป็นห่วงเป็นใยในการใช้งบประมาณในมิติ
ความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับท่านประธาน การแก้ปัญหาความมั่นคง สภาของเรามี
กรรมาธิการวิสามัญกระบวนการเพื ่อสันติภาพ ผมอยากให้ทางฝ่ายบริหารหลังจากนี้ 
ไม่กี ่เด ือนกรรมาธิการชุดนี ้ได ้ม ีการศึกษาเป็นครั ้งแรกเกี ่ยวกับกระบวนการพูดคุย  
เพื่อสันติภาพ ตามนโยบายคำสั่งของนายกรัฐมนตรีที่มีอยู่แล้วเป็นข้อเสนอแนะในเรื่องนี้
อย่างดี จากการศึกษาที่มีท่านจาตุรนต์ ฉายแสง เป็นประธานกรรมาธิการวิสามัญ อยากให้
นำประเด ็นรายงานการพิจารณาการศึกษาของคณะกรรมาธ ิการช ุดนี ้ก ับงบประมาณ 
ของป ีพ.ศ. ๒๕๖๘  ๔๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ ๕,๗๐๐ กว่าล้านบาท ไปใช้ประโยชน์  



๔๓๓ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ            ชลิดา ๒๑๓/๒ 
 
เพราะว่าในตอนท้ายของการแถลงงบประมาณของนายกรัฐมนตรีมีอยู่ส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุน
ในเรื่องของกระบวนการสันติภาพ แก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี นั่นก็คือกระบวนการ
พูดคุยให้เป็นจริงเป็นจัง แล้วก็เป็นไปตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภาแห่งนี้  
ท่านประธานที่เคารพครับ การใช้งบประมาณในการแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ไม่เฉพาะแต่มิติความมั่นคง ถ้าเราดูในเอกสารงบประมาณปี ๒๕๖๘ จะพบว่าแผนพัฒนา 
มีอยู่ประมาณ ๕๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ ผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่า  การพัฒนาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือที่อื่นก็แล้วแต่ การพัฒนาก็คือพัฒนาให้มันดีขึ้น ๒. พัฒนาจาก
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนให้มันกลับสู่สภาพเดิมหรือดีขึ้นกว่าเดิม ในส่วนของ
แผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ต้องยอมรับว่า ช่วงปี ๒๕๖๗ พี่น้องในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ ปากท้อง จากอุทกภัยอย่างรุนแรงในรอบ
หลายสิบป ี----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๑๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓๔ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         ศรัณรัตน์ ๒๑๔/๑ 
 
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคมที่ผ่านมา ผมในฐานะกรรมาธิการการกฎหมายเราได้เดินทางไปที่
จังหวัดนราธิวาสไปรับฟังผลกระทบจากการเยียวยาน้ำท่วมของจังหวัดนราธิวาสที่ผ่านมา   
ก็ยังได้รับการร้องเรียนที่พี่น้องประชาชนที่ได้รับอุทกภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมจนถึงขณะนี้ 
ก็ยังมีหลายส่วนหลายกลุ่มที่มองว่า การเยียวยาน้ำท่วมที่ผ่านมา การใช้งบประมาณที่ผ่านมา 
ยังไม่ได้รับความเป็นธรรม สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ก็คือฝากทางฝ่ายบริหารส่วนกลางไปยังในส่วน
ของจังหวัดนราธิวาสเอง หรือพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องมีการทบทวน แล้วก็
ขอบคุณทางผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสที่เดินทางไปเมื ่อวันก่อนนี้ มีพี ่น้องประชาชน 
มาร้องเรียนเป็นพันคน แล้วทางผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสรับที่จะทบทวน เพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ชาวบ้านอ้างว่า ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วยังไม่ได้รับเงินบางส่วน สิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี ้ก็เลยจะฝากกรรมาธิการที่จะมีการตั ้งขึ ้นในการพิจารณางบประมาณปี ๒๕๖๘  
ว่าการลงรายละเอียดสอบถามถึงปัญหา แก้ปัญหากับการใช้งบประมาณ ปัญหาที่ค้างคาอยู่
จะแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนได้หรือไม่ อย่างไรกับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ท่านประธาน 
ที่เคารพครับ ปัญหาใหญ่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีอีกเรื่องหนึ่ง ก็คือการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ต้องยอมรับว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่คาราคาซังมานาน งบปี ๒๕๖๘ 
ถ้าดูงบประมาณของ ป.ป.ส. แล้วมีอัตราเพิ่มขึ้นกว่าของปีที่ผ่านมา แต่ฟังท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมได้ชี้แจงต่อสภาแห่งนี้เมื่อคืน ผมเข้าใจว่างบที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งอยากให้
เป็นไปตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ในมาตรา ๑๑๘ กับมาตรา ๑๒๐ ก็คือการให้มี 
ศูนย์ฟื้นฟูป้องกันบำบัดปัญหายาเสพติด ไม่ใช่เฉพาะบำบัด ศูนย์ฟื้นฟูยาเสพติดนี้ก็คือต้อง
สนับสนุนใช้งบประมาณในการฟื ้นฟูคนที ่ติดยาเสพติดผ่านการบำบัดแล้ว หางานทำ  
หาอาชีพให้เขาทำ นี่คือสิ่งที่มีความจำเป็นที่ผมเห็นว่าในส่วนของวาระที่ ๑ ในชั้นรับหลักการ
ผมคงให้โอกาสในการที่รัฐบาลฝ่ายบริหารนำงบประมาณไปใช้  เพื ่อแก้ปัญหากับพี่น้อง
ประชาชนให้ตรงจุด  
  ท่านประธานที ่เคารพ ขอต่ออีกนิดหนึ ่งครับ ได้ส่วนแผนพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้นี้หลายเรื่องอาจจะไม่ต้องใช้งบประมาณ หลายเรื่องจากประสบการณ์ที่ผ่านมา 
ถึงวันนี้ได้เห็นภาพว่าการพัฒนาโดยมีหน่วยงานหลักก็คือ  ศอ.บต. ศูนย์บริหารราชการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ เรามี พ.ร.บ. ศอ.บต. พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงขณะนี้การพัฒนาในส่วน
ของ ศอ.บต. ๑๐ กว่าปี กับ พ.ร.บ. ฉบับนี้ ถึงเวลาหรือยังที่จะต้องมีการทบทวนเพื่อให้  
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ศอ.บต. สามารถมีอำนาจในการนำงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ให้รวดเร็วกว่านี้ ยกตัวอย่าง อุทกภัยที่ผ่านมา ศอ.บต. ไม่สามารถที่จะมีอำนาจหน้าที่ในการ
เข้าไปแก้ปัญหาใช้งบประมาณเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชน พ.ร.บ. ศอ.บต. เราใช้มา  
๑๐ กว่าปี อำนาจหน้าที่ของ ศอ.บต. หลาย ๆ อย่างต้องหาเครื่องมือพิเศษให้เขามีอำนาจ
กว่านี้ สภาของเรามีญัตติตั้งกรรมาธิการแก้ไข มีกฎหมายแก้ไขยกเลิกคำสั่ง คสช.ที่ ๑๔/๒๕๕๗ 
นั่นคือส่วนหนึ่งจะให้สภาที่ปรึกษากลับมา ผมเชื่อว่าสภาเมื่อไรเปิดกฎหมายฉบับนี้จะเข้าสู่
สภาเราจะดึงสภาที่ปรึกษากลับมา แต่ว่ายังมีคำสั ่ง คสช. อีก ๒ ฉบับ ที ่จะต้องยกเลิก 
เพ่ือเป็นเครื่องมือให ้ศอ.บต. สามารถที่จะพัฒนา ใช้งบประมาณในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ให้เป็นอิสระมากกว่านี้  ไม่ว่าจะเป็นคำสั่ง คสช. ที ่ ๙๘/๒๕๕๗ หลาย ๆ เรื ่อง  
การพัฒนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจะไม่เกี ่ยวข้องกับงบประมาณโดยตรง  
แต่ถึงเวลาที่ต้องทบทวนกฎหมายที่มีอยู่ ระเบียบที่มีอยู่ในส่วนของการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหา
ปากท้อง เศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ให้ตรงเป้า ตรง
ตามความประสงค์ และผมเชื ่อว่างบประมาณปี ๒๕๖๘ จะมีการใช้งบประมาณ แล้วก็
กรรมาธิการที ่จะตั ้งขึ ้นฝากไว้ว ่าท่านจะลงรายละเอียดเพื ่อให้ใช้งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผมเห็นว่าในชั้นนี้เห็นควรรับหลักการในส่วนของวาระที่  ๑ กับงบประมาณ  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ก่อนครับ ขอบคุณครับ  
  นายพิเชษฐ์ เชื ้อเมืองพาน (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)   :  
ขอบคุณครับ ต่อไปท่านณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ เชิญครับ  
 

- ๒๑๕/๑ 
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  นายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานที่เคารพ  
ผม ณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ ผู ้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตประเวศ เขตสะพานสูง  
พรรคก้าวไกล ท่านประธานครับในการพิจารณางบประมาณในปี ๒๕๖๘ นี้ครับ ผมเองต้อง
บอกว่าผมมีความรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งครับ กับการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลในครั้งนี้  
แล้วผมก็คิดว่าพวกเราคงจะไม่สามารถที่จะคาดหวังอะไรกับรัฐบาลชุดนี้ได้อีกต่อไปแล้ว  
ท่านประธาน ตลอดการพิจารณาในการอภิปราย ๓ วันที่ผ่านมาครับ ผมได้ยินเพื่อนสมาชิก
จากฝ่ายรัฐบาลได้มีการอภิปราย ในเรื่องที่ว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลในครั้งนี้ 
มีแนวโน้มที่จะมีการกระจายอำนาจมากขึ้น แต่ผมไม่เห็นด้วยท่านประธาน เพราะว่าตัวเลข 
ที่จะสะท้อนให้เห็นว่าเกี่ยวกับเรื่องของการกระจายอำนาจได้อย่างชัดเจนมากกว่า  มากกว่า
การไปดูงบประมาณตรง ๆ ท่านประธาน นั่นก็คือท่านจะต้องไปพิจารณาจากตัวเลขสัดส่วน
รายได้ท้องถิ่นเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ของประเทศ ในส่วนของรายได้ท้องถิ่น เรามีการ
ตั้งเป้าหมายในเรื่องของการกระจายอำนาจเราการกำหนดเอาไว้แล้วอยู่ที่ ๓๕ เปอร์เซ็นต์
ครับท่านประธาน  
  (เจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิด Presentation) 
  นายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ในส่วนนี้ ในปี ๒๕๖๘ 
ทางรัฐบาลได้มีการประมาณการตัวเลขรายได้ของท้องถิ่นอยู่ที่ ๘๔๐ ,๐๐๐ ล้านบาทครับ  
ในจังหวัดนี้ท่านประธานครับ ๘๔๐,๐๐๐ ล้านบาทนี่ก็คิดเป็นสัดส่วน ๒๙.๐๗ เปอร์เซ็นต์
ท ่านประธาน ถ ้าเก ิดเท ียบก ับป ีก ่อนหน้าน ี ้อย ่างป ีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตอนนั้น 
ทางรัฐบาลให้ตัวเลขไว้ที่ ๒๙.๐๖ เปอร์เซ็นต์ครับ นั่นหมายความว่าในปีนี้ในตัวเลขของ
สัดส่วนรายได้ท้องถิ ่นนั้นสูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้านี้เพียงแค่ ๐ .๐๑ เปอร์เซ็นต์เท่านั ้นครับ  
มากกว่านั้นท่านประธานถ้าเกิดว่าท่านเทียบย้อนกลับไปในช่วง ๕ ปีก่อนหน้านี้อาจจะไม่ต้อง
ไกลขนาดนั้นก็ได้ครับ ท่านอาจจะย้อนไปเพียงแค่ปี ๒๕๖๖ ท่านก็จะเห็นว่าตอนนั้นตัวเลข
อยู่ที ่ ๒๙.๘๑ เปอร์เซ็นต์ มากกว่าตอนนี้ครับ นั ่นหมายความว่าอะไรท่านประธานครับ 
หมายความว่าตัวเลขในเรื่องของการที่จะสะท้อนเรื่องของการกระจายอำนาจภายใต้รัฐบาล
ของพรรคเพ่ือไทย ไม่ใช่เพยีงแค่ไม่ขยับเขยื้อน ไม่คืบหน้าไปไหนครับ แต่การกระจายอำนาจ
ภายใต้รัฐบาลนี้ถอยหลังลงคลองครับท่านประธาน ในส่วนของพรรคเพื่อไทย ท่านประธานครับ 
แน่นอนผมเองก็นึกถึง Post หน่ึงของพรรคเพ่ือไทย ตอนนั้นท่านประธานครับ พรรคเพ่ือไทย  
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ก่อนการเลือกตั้ง ๑ เดือนในช่วงหาเสียงครับ พรรคเพื่อไทยได้มีการ Post เกี่ยวกับเรื่องของ
การกระจายอำนาจอย่างมีหลักการอย่างมีขั้นตอนอยู่ใน Facebook Page อย่างเป็นทางการ
ของพรรคครับ ซึ ่งพรรคเพื่อไทยตอนนั ้นมีการบอกเรื ่องหนึ่งบอกว่า จะต้องมีการเพิ่ม
งบประมาณของท้องถิ ่นให้ได้สัดส่วนรายได้ ๓๕ เปอร์เซ็นต์  ภายใน ๒ ปีงบประมาณ 
ท่านประธาน แต่แล้วเป็นอย่างไร ท่านประธานครับ ในตอนนี้ปีงบ ๒๕๖๘ กับปีงบ ๒๕๖๗ 
ทั้ง ๒ ปีงบประมาณนี้ก็พิจารณาอยู่ภายใต้รัฐบาลเดียวกัน นั่นก็คือรัฐบาลของพรรคเพื่อไทย
ที่มีท่านนายกที่ชื ่อ เศรษฐา ทวีสิน ท่านประธานครับ ตัวเลขมันขึ ้นมาเพียงแค่  ๐.๐๑ 
เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ใกล้เคียงกับ ๓๕ เปอร์เซ็นต์ แบบที่ท่านเคยบอกช่วงหาเสียงเลยครับ  
หรือว่านี่มันเป็นเพียงแค่เทคนิคการหาเสียงที่ท่านเคยพูดไว้แล้วท่านลืมไปแล้วว่าท่านจะทำ
อะไรครับ ท่านประธานครับ ไม่ใช ่เพียงแค่น ั ้นท่านประธานใน Post เด ียวกันของ 
พรรคเพื่อไทยยังมีการพูดถึงในเรื่องของการที่ท่านจะส่งเสริมให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
จังหวัดด้วยครับ แต่ว่าหลังจากที่ท่านได้เป็นรัฐบาลแล้วผมก็ไม่เห็นอีกเลยว่า ท่านจะมีการ 
ทำให้การเลือกตั้งผู้ว่าในต่างจังหวัดมีความคืบหน้ามากแค่ไหน อย่างไร จังหวัดไหนจะนำร่อง
อย่างไรก็ยังไม่ได้พูดถึงครับ สิ่งเดียวที่ผมเห็นว่าท่านพูดถึงแล้วทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็
เคยมาแถลงนโยบายที่สภาแห่งนี้ครับ นั่นก็คือสิ่งที่ท่านเรียกว่าผู้ว่า CEO สำหรับผู้ว่า CEO 
ตอนนั้นท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็แถลงว่านี่ก็เป็นวิธีการในการที่ท่านจะใช้วิธีนี้ในการกระจาย
อำนาจ แล้วก็ให้ผู้ว่าสามารถที่จะบริหารจัดการให้แต่ละจังหวัดกับท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ  
ที่ดีขึ ้น ท่านประธานมันจะเป็นแบบนั ้นไปได้อย่างไรครับ  ในเมื ่อผู ้ว ่าราชการจังหวัด 
ในปัจจุบันนี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนครับ แล้วผู้ว่าส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ 
ก็อยู่เพียงแค่ ๑ ปี ๒ ปี ก็อาจจะย้ายจังหวัดไปที่อื ่นหรือเกษียณท่านประธาน ผมเชื่อว่า 
ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเคยเป็น CEO มาก่อนท่านก็คงจะทราบดีว่าการเป็น CEO ถ้าหากว่า
ท่านนี่จะทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ท่านก็คงจะมี Project ระยะยาวครับ ซึ่งผู้ว่าใน
ปัจจุบันแน่นอนท่านประธานคงจะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของฟังก์ชันนั้น ดังนั้นท่านประธาน
การที่ท่านมีการทำในเรื่องของผู้ว่า CEO ในตอนที่ยังไม่ได้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด 
อย่างไรเสียปัจจุบันนี้มันก็ยังคงเป็นเพียงแค่การลดอำนาจท้องถิ่น ไม่ใช่การกระจายอำนาจ
ท้องถิ ่นครับ แต่ว่ามันเรียกว่าเป็นการรวบอำนาจจากท้องถิ ่นเข้ามาส่วนกลาง  ทำให้
ส่วนกลางมีอำนาจมากขึ้นท่านประธาน และนั่นไม่ใช่พรรคเพื่อไทย ท่านประธานครับ ยังมี 
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อีกพรรคการเมืองหนึ่งครับ ที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในรัฐบาลชุดนี้ 
ในเรื่องของการกระจายอำนาจครับ มีการหาเสียงเรื่องนี้เอาไว้อย่างมากท่านประธาน นั่นคือ
พรรคภูมิใจไทยครับ พรรคภูมิใจไทยมีการหาเสียงในเรื่องของภาษีบ้านเกิดเมืองนอนครับ
ท่านประธาน ภาษีบ้านเกิดเมืองนอนที่พรรคภูมิใจไทยเคยหาเสียงเอาไว้ในตอนนั้นก็คือภาษี
ที่บอกว่า พี่น้องประชาชนสามารถที่จะแบ่งเงินภาษี ๓๐ เปอร์เซ็นต์ลงไปที่ท้องถิ่นบ้านเกิด
ตัวเองได้เลยครับ ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๑๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓๙ 
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ซึ่งก็จะทำให้ท้องถิ่นในพื้นที่ของเขาสามารถที่จะพัฒนาพื้นที่ได้โดยตรง  โดยที่ไม่ต้องรอให้
ส่วนกลางแบ่งงบประมาณลงมาให ้ท่านประธานครับ ผมคิดว่านี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพ่ิม
สัดส่วนรายได้ของท้องถิ่นให้ถึง ๓๕ เปอร์เซ็นต์ได้เร็วขึ้น  แต่แล้วเป็นอย่างไรครับ แต่แล้ว
ตอนนี้ทั้ง ๒ ท่านที่ได้หาเสียงเรื่องนี้เอาไว้ ท่านได้เป็นรัฐมนตรีในกระทรวงที่มีบทบาทสำคัญ
ในการกระจายอำนาจอย่างกระทรวงมหาดไทย แต่มันกลายเป็นว่ามันก็ไม่มีอะไรขยับเขยื้อน
เลยครับ ดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะขอไปยังท่านรัฐมนตรีทั้ง ๒ ท่าน นั่นก็คือขอให้ท่านทำตาม 
Slogan ของพรรคการเมืองที่ท่านสังกัดอยู่ พรรคของท่านเองนั่นก็คือพูดแล้วทำครับ สิ่งที่
ท่านพูดไว้อย่างตอนที่ท่านเคยทำในเรื่องของกัญชาท่านดันเต็มที่ ผมก็อยากจะเห็น Passion 
แบบนั้นที่ท่านทำแบบเดียวกันกับเรื่องของการกระจายอำนาจด้วยครับ แต่ถ้าเกิดท่านบอก
ว่ามันยังไม่เพียงพอ ท่านบอกว่า มันยังทำไม่ได้ มันติดอุปสรรคนั้นอุปสรรคนี้ ผมก็มีอีกวิธี
หนึ่งที่อยากจะนำมาเสนอแนะให้กับท่าน วิธีการที่ท่านสามารถที่จะเอางบประมาณที่มัน
ซ้ำซ้อนและกองอยู่ที่ส่วนกลางให้กับท้องถิ่นพัฒนาได้ครับ โดยที่ท้องถิ่นก็จะมีสัดส่วนรายได้
สูงขึ้นได้เร็วขึ้นด้วย ดังนั้น ท่านประธานมาดูกันที่กรมโยธาธิการและผังเมืองครับ สำหรับ
กรมโยธาธิการและผังเมืองต้องบอกว่า เป็นหน่วยงานที่งบพุ่งแรงแซงทุกกรม กรมโยธาธิการ
และผังเมืองนี่ก็อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทย ซึ่งท่านรัฐมนตรีทั ้ง ๒ ท่านก็ดูแลอยู่ด้วย  
ซึ ่งท่านจะเห็นว่าตัวเลขของปี ๒๕๖๗ กรมโยธาธิการและผังเมืองมีงบประมาณอยู ่ที่ 
๓๑ ,๒๔๕ ล ้านบาท แต ่ในป ี ๒๕๖๘ งบประมาณของกรมโยธาธ ิการเพ ิ ่มข ึ ้นเป็น  
๔๒,๑๕๒ ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นปีเดียว ๓,๙๐๗ ล้านบาท หรือเกือบ ๔,๐๐๐ ล้านบาท 
ท่านประธานครับ งบประมาณที่เพิ่มขึ้นขนาดนี้ท่านก็ลองไปดูว่ากรมโยธาธิการทำอะไรบ้างครับ 
ในส่วนของภารกิจที่กรมโยธาธิการและผังเมืองมีการดำเนินการในปีงบประมาณนี้ ในสไลด์นี้
ท่านมองเพียงแค่แถวบนก็พอท่านประธาน เพราะว่าแถวบนเป็นแถวที่เป็นงบประมาณ 
ก้อนใหญ่ของกรมโยธาธิการและผ ังเมืองแล้วก็ซ้ำซ้อนกับท้องถิ่นอย่างชัดเจนครับ ก้อนแรก
คือก้อนของการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ๑๘,๖๐๗ ล้านบาท ท่านจะเห็นว่ากรมโยธาธิการและ
ผังเมืองหมดงบประมาณไปกับเรื่องเขื่อน ๔๔ เปอร์เซ็นต์ ก้อนที่ ๒ คือเรื่องของโครงการ 
ที่เรียกว่าโครงการพัฒนาเมืองอีก ๑๐ ,๕๖๓ ล้านบาท ซึ่งแน่นอนก้อนที่ ๒ ก็จะต้องรวม 
ในส่วนของโครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษด้วยท่านประธาน เพราะว่ามันเป็นโครงการที่เป็น 
เนื ้องานเดียวกัน แต่ต่างกันที่สถานที่ที ่ทำเท ่านั้น ก้อนนี้อีก ๓,๐๐๐ ล้านบาท ถ้าเกิด 



๔๔๐ 
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รวม ๒ ก้อนเข้าด้วยกันคือ ก้อนพัฒนาเมืองกับพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ ท่านจะเห็นว่าจะได้ไปแล้ว 
๑๓,๐๐๐ ล้านบาท ขณะเดียวกันอีกก้อนหนึ่งก็คือก้อนเรื่องของการระบายน้ำ กรมโยธาธิการ
และผังเมืองมีโครงการเกี ่ยวกับเรื่องของการระบายน้ำ ในเรื ่องของการขุดลอกเรื่องท่อ  
เรื ่องคลอง เรื ่องของการเก็บผักตบชวาก็มี ก้อนนี้ ๕,๐๐๐ ล้านบาท ท่านประธานครับ  
ท่านจะเห็นเพียงแค่แถวบน ๓-๔ ก้อน รวม ๆ มาแล้ว ๓๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท เกือบ ๆ 
๔๐,๐๐๐ ล้านบาทไม่น้อย ถ้าเกิดว่าก้อนนี้ท่านยกงบประมาณไปให้กับท้องถิ่นเขากระจาย
งบประมาณลงไปให้ท้องถิ่นอุดหนุนไปโดยตรง แน่นอนว่าสัดส่วนรายได้ท้องถิ่นจะเพิ่มขึ้น
ทันที ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ทะลุแน่นอนครับท่านประธาน 
  อีกประเด็นหนึ่งครับ ถ้าหากว่าท่านอยากจะทราบว่าในส่วนของงบประมาณ
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองปีนี้ไปเพิ่มตรงไหน ผมพาท่านไปรู้จักกับโครงการนี้ก่อนครับ 
นั่นคือโครงการพัฒนาเมืองหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง ในส่วนของโครงการพัฒนา
พื ้นที ่ตามผังเมือง ท่านฟังจากชื ่อท่านก็อาจจะคิดว่าก็เป็นโครงการที ่ดูดีใช่ไหมครับ  
เมืองมีปัญหาก็จะต้องแก้ปัญหาด้วยการพัฒนาตามผังเมือง ก็ถูกแล้ว แต่ไม่ใช่ท่านประธาน 
ความจริงไม่ใช่ครับ ถ้าหากว่าท่านดูก่อนจากเรื ่องของชื่อโครงการ ถ้าท่านไปมองที่ชื่อ
โครงการท่านก็จะเห็นว่าชื่อโครงการไม่บอกอะไรเราเลยครับ ชื่อโครงการบอกเพียงแค่ว่าเป็น
โครงการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาพื้นที่ แต่ไม่ได้บอกว่าจะพัฒนาอะไร มันก็เปรียบเสมือนอันนี้ 
เป็นเพียงแค่โครงการกล่องสุ่มดี ๆ ท่านประธาน เป็นโครงการกล่องสุ่มที่เรามองจากข้างนอก
เราเห็นคำว่าพัฒนา แต่ถ้าเราไม่แกะกล่องออกมาเราไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นอะไรครับ ดังนั้น
ต้องแกะกล่องออกมาดูครับ เมื่อเราแกะกล่องมาดูเราจะทราบว่าโครงการพัฒนาเมืองที่ท่าน
เรียกชื่อสวยหรูนี้ความจริงมันก็เป็นเพียงแค่โครงการก่อสร้างธรรมดาทั่ว ๆ ไปที่ท้องถิ่นก็ทำ
อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างซุ้มประตูเมือง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้าง 
วงเวียน สร้างถนน สร้างทางวิ่ง ทางจักรยานริมน้ำ หรือว่าเป็นเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สวนสาธารณะ ทั้งหมดนี้ท่านเห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าท้องถิ ่นเขาทำหน้าที ่นี ้อยู ่แล้ว  ดังนั้น 
ท่านก็ควรที่จะให้ท้องถิ่นเขาไปทำเองโดยตรง ให้งบประมาณเขาไปโดยตรงครับ -------------- 
 

- ๒๑๗/๑ 



๔๔๑ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           ธนัชญา ๒๑๗/๑ 
 
แล้วถ้าหากว่าท่านมีการกระจายงบให้ท้องถิ่นโดยตรง ไม่แน่เขาอาจจะไม่เอาไปทำพวกนี้ 
ก็ได้ครับ เขาอาจจะเอาไปพัฒนาสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ หรือว่าเขาก็อาจจะ
เอาไปพัฒนาบริการสาธารณะให้กับพี ่น ้องประชาชนของเขาครับ ท่านประธานครับ 
ขณะเดียวกันถ้าเกิดท่านอ่านจากชื่อโครงการ ผมเชื่อว่าท่านมองจากดาวอังคารท่านก็รู้ 
อยู ่แล้วว่า มันควรจะเป็นงานของใครท่านประธาน เอาง่าย ๆ ผมยกตัวอย่างมาแค่  
๔ โครงการ จาก ๓๐๐ กว่าโครงการครับ ท่านก็จะเห็นว่ามันมีโครงการพัฒนาพื้นที่เทศบาล
พระนครศรีอยุธยาครับ พัฒนาพื้นที่เทศบาลแม่สอด พัฒนาพื้นที่เทศบาลหล่มสัก พัฒนา
พื้นที่เทศบาลท่าพล แค่ชื่อโครงการก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเป็นงานของเทศบาลครับ ไม่ใช่งาน
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ไม่ใช่งานส่วนกลาง แล้วการที่ส่วนกลางทำตอนนี้ปัญหา
เยอะแยะมากมาย ในส่วนที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกำลังทำอยู่และส่วนกลางทำอยู่  
ถ้าเกิดท่านอ่านเอกสารท่านก็จะทราบดีครับในงบ ๒๕๖๘ ในเล่มขาวคาดแดง เราก็จะเห็นว่า
ในเอกสารก็มีการบอกว่าตัวเลขของการที ่จะตั ้ง งบประมาณขึ ้นมาจะผูกพันไว้ไม ่เกิน  
๓ ปีงบประมาณ นั่นก็หมายความว่าโครงการแต่ละโครงการตั้งเป้าไว้ว่าจะสร้างแล้วเสร็จ 
ไม่เกิน ๓ ปีครับ แต่ปรากฏว่าตอนนี้เรากำลังพิจารณางบประมาณในปี ๒๕๖๘ แต่ผมยังว่า 
ในเล่มก็ยังปรากฏโครงการที่ตั้งงบประมาณเอาไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ อยู่เลย ทั้งที่มันควรจะเสร็จ
ตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ แต่ตอนนี้ปี ๒๕๖๘ นั่นหมายความว่าโครงการนี้ล่าช้ามาแล้วอย่างน้อย ๓ ปี 
แล้วไม่ใช่แค่โครงการเดียวท่านประธานครับ โครงการที่ล่าช้าสร้างไม่เสร็จแบบนี้ผมนับรวม ๆ 
เกือบร้อยโครงการ ๘๖ โครงการคิดเป็นมูลค่า ๒,๗๖๔ ล้านบาท เยอะมากครับ แล้วนี่ยัง 
ไม่รวมอีกก้อนที่สร้างเสร็จไปแล้วไม่ได้ของบแล้ว แต่ว่าถูกปล่อยทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ครับ 
เพราะว่าท่านสร้างเสร็จ สุดท้ายท่านต้องส่งมอบให้ท้องถิ่นทำหน้าที่ดูแล แต่ท้องถิ่นมองว่า 
ไม่ตอบโจทย์พื้นที่ของเขา เขาก็ไม่อยากที่จะรับมอบเป็นภาระของเขาครับ ท่านประธานครับ 
ถ้าหากว่าพวกเราพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาล พวกเราก็คงจะคิดทบทวนครับว่า ปัญหาต่าง ๆ 
ที่มันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแบบนี้ พวกเราก็คงจะหาวิธีว่ามันจะต้องแก้ไขอย่างไรใช่ไหมครับ 
แต่สิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ทำ รัฐบาลชุดนี้เลือกที่จะเพิ่มงบประมาณขึ้นไป ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ 
ในโครงการพัฒนาเมือง ๗,๒๐๘ ล้านบาท ปี ๒๕๖๘ ท่านเพิ่มเป็น ๑๐,๕๖๓ ล้านบาท  
คิดเป็นการเพิ่มขึ้น ๔๗ เปอร์เซ็นต์ ในปีเดียว แล้วที่ผมบอกก่อนหน้านี้ว่ากรมโยธาธิการ 
และผังเมือง งบประมาณเพิ่มขึ้น ๓,๙๐๐ ล้านบาท ปีนี้เพียงแค่โครงการนี้โครงการเดียว  
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๓,๓๕๕ ล้านบาท เกือบทั้งหมดของการเพิ่มขึ้นของกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้วครับ  
ต้องบอกว่าสิ่งที่เลือกกับสิ่งที่ควรจะเป็นมันต่างกันท่านประธาน แน่นอนสิ่งที่ควรจะเป็นครับ 
ถ้าเกิดพรรคก้าวไกลเราได้เป็นรัฐบาลพวกเราก็คงจะให้ท้องถิ่นเขาคิดเอง สร้างสรรค์ในพื้นที่
ของตัวเองว่าจะทำอย่างไรให้มันตอบโจทย์พื ้นที่ ของเขาพัฒนาเมืองของเขาอย่างไร  
แล้วถ้ามันไม่ดีเขารับผิดรับผิดชอบได้เองครับ แต่สิ่งที่รัฐบาลทำรัฐบาลชุดนี้กำลังเลือกท่ายาก
รัฐบาลชุดนี้ให้ส่วนกลางคิดให้ ส่วนกลางทำให้ แต่ถึงเวลาพอสร้างเสร็จท่านบอกท้องถิ่น 
ไปรับผิดชอบไปรับภาระเอาเอง สุดท้ายมีปัญหาเยอะแยะมากมาย ผมก็สงสัยครับว่า เหตุผล
ที่ท่านต้องเลือกท่ายากแบบนี้มันเพราะอะไร ผมก็เลยไปไล่ดูหมดเลยครับ ในส่วนของ
โครงการ ๑๑๙ โครงการที่มีการตั้งงบประมาณขึ้นใหม่ในปี ๒๕๖๘ ไปไล่ดูว่าโครงการมันไป
ลงที่ตรงไหนบ้าง จังหวัดอะไรบ้าง ปรากฏอันดับ ๑ ครับ Champion ฤดูกาลนี้ ได้แก่ 
จังหวัดบุรีรัมย์ อันดับ ๑ เป็นจังหวัดบุรีรัมย์ ๑๐ โครงการ ได้เป็นอันดับ ๑ ของประเทศ  
ผมเชื่อว่าในสภานี้ทุกคนก็คงทราบดีครับว่า ท่านรัฐมนตรีพรรคของท่าน แล้วก็จังหวัดบุรีรัมย์นั้น
มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร ถ้าเกิดลดหลั่นกันลงมา จังหวัดอื่น ๆ ก็จะลดหลั่นลงมาเรื่อย ๆ 
บางจังหวัดมีการของบประมาณไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวก็มี แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า
จังหวัดที่มีโครงการน้อย ๆ จะไม่มีปัญหา ๑ โครงการมีอยู่ ๒๙ จังหวัด ผมยกตัวอย่างง่าย ๆ 
แค่ ๓ จังหวัด ท่านลองดูผมยกให้ดูเป็นจังหวัด A B C จังหวัด A มีอยู่ทั้งหมด ๔ เขตเลือกตั้ง 
มี ๑ เขตเลือกตั้งที่พรรคของท่านรัฐมนตรีสังกัดอยู่ ชนะเลือกตั้ง ปรากฏโครงการไปลงในเขต
เลือกตั้งนี้ จังหวัด B แน่นอนมีอยู่ ๖ เขตเลือกตั้ง มีเพียง ๑ เขตเท่านั้น ที่พรรคของท่าน
รัฐมนตรีสังกัดอยู่ช ปรากฏว่าโครงการนี้มันก็ดันไปลงอยู่ที่เขตเลือกตั้งที่พรรคของท่านรัฐมนตรี
ท่านอยู่อีกครับ เช่นเดียวกันจังหวัด C มีอยู ่ ๗ เขตเลือกตั้งมันก็ เคสเดียวกัน มันก็คือ 
การที่พรรคของท่านชนะเพียงแค่ ๑ เขตเลือกตั้ง --------------------------------------------------- 
 
               - ๒๑๘/๑ 
 
 
 
 



๔๔๓ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              ลลิตา ๒๑๘/๑ 
 
โครงการมันก็ดันบังเอิญไปลงในเขตเลือกตั้งเดียวอันนั้นครับท่านประธาน แล้วท่านดูวงเงิน
ไม่น้อย หลาย ๆ โครงการ ๑๐๐ ล้านบาท ไม่น้อย ผมก็ไปไล่ดูในส่วนของโครงการทั้งหมดนี้
สุดท้ายทนไม่ไหว ไปไล่เช็กหมดเลยว่ามันไปปรากฏอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ไหนบ้าง ปรากฏว่า
อย่างนี้ท่านประธานครับ ในทั้งหมดโครงการก่อสร้างอื่น ๆ ที่ตั้งงบใหม่ในปี ๒๕๖๘ มีทั้งหมด 
๑๑๙ โครงการ แต่ว่ามีเกือบครึ่งคือ ๕๕ โครงการลงในเขตเลือกตั้งของพรรคภูมิใจไทยที่ท่าน
รัฐมนตรีสังกัดอยู่ครับ ท่านประธานลองคิดดู สส. เขตของพรรคภูมิใจไทยมีอยู่ ๖๘ คน  
มีโครงการไปลง ๕๕ โครงการ นั่นก็คิดเป็น ๘๐ เปอร์เซ็นต์แล้วว่า สส. เขตของพรรคภูมิใจไทย 
๘๐ เปอร์เซ็นต์มีโครงการนี้บังเอิญไปลงในพื้นที่ครับท่านประธาน ถ้าผมเป็นพรรคการเมืองอื่น 
ผมน้อยใจท่านประธานครับ ท่านดูพรรคเพื ่อไทยครับท่านประธาน พรรคเพื ่อไทย  
สส. เขตตั้ง ๑๑๒ คน เยอะกว่าพรรคภูมิใจไทยตั้งเยอะ แต่กลายเป็นว่าจำนวนโครงการของ
ท่านน้อยกว่า จำนวนโครงการของท่านเพียงแค่ ๒๑ โครงการเท่านั้นเอง คิดเป็น ๑๘ เปอร์เซ็นต์ 
ของสัดส่วนจาก สส. เขตของท่าน น่าสงสารที่สุดแน่นอนท่านประธาน พรรคก้าวไกล  
พรรคฝ่ายค้านอย่างพวกผมครับ พรรคก้าวไกล สส. เขต ๑๐๙ คน มีโครงการบังเอิญมาลง 
ในพื้นที ่เรา ๑๒ โครงการ คิดเป็นแค่ ๑๑ เปอร์เซ็นต์เท่านั ้นเอง ดังนั ้นทั ้งหมดทั้งมวล 
ผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่พวกเราเองก็มีความรู้สึกอดสงสัยไม่ได้จริง ๆ ว่าเหตุผลที่ท่านไม่ยอม
กระจายงบประมาณลงไปให้ท้องถิ ่นเขาทำเองโดยตรงมันเป็นอย่างนี ้หรือเปล่า  มันเป็น
เพราะว่าการที่ท่านจ่ายงบประมาณลงไปผ่านส่วนกลางมันทำให้ท่านรัฐมนตรีสามารถ  
ที่จะเลือก Shopping ได้หรือเปล่า เลือกที่จะจิ้มได้หรือเปล่าว่าโครงการนี้มันควรที่จะไปลง
ในจังหวัดนี้ หรือควรที่จะไปลงเขตเลือกตั ้งนี ้หรือเปล่าท่านประธาน อันนี้ เดี ๋ยวฝากทาง 
ท่านรัฐมนตรีชี้แจงด้วยนะครับ 
  สุดท้ายท่านประธานครับ ทั ้งหมดทั ้งมวลที ่ผมกล่าวมานี ้ ผมก็เชื ่อว่า 
เพื่อนสมาชิกที่อยู่ในสภาแห่งนี้ทั้งฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล ทุกท่านก็คงจะน้อยอกน้อยใจกับ 
การที่โครงการที่มันควรที่จะมาลงในพื้นที่ของท่าน มันกลายเป็นว่ามันไปลงในพื้นที่อื่นหมด 
ดังนั้นผมก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนสมาชิกทุกท่านมาร่วมกันผลักดันกับพวกเราในการที่จะ
ปฏิรูประบบราชการให้ดีมากขึ้น ปฏิรูปในเรื ่องของกระบวนการจัดทำงบประมาณให้ดี  
มากยิ่งขึ้น ให้ท้องถิ่นนั้นมีความเข้มแข็ง ท้องถิ่นสามารถที่จะพัฒนาดูแลตัวเองได้ ถ้าหากว่า
ท้องถิ่นสามารถที่จะมีการพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้น คุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของท่าน 



๔๔๔ 
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ก็ดีขึ้น และแน่นอนเมื่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของท่านดีขึ้น ตัวของท่าน 
ก็จะได้คะแนนนิยมที่มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับ ท่านประธานครับ ตัวอย่างหนึ่งที่ผม
อยากจะยกขึ้นมาคือเรื่องของการที่ถ้าหากว่าเราช่วยกันในเรื่องของการผลักดันแผนบูรณาการ
จังหวัด ถ้าเรามีการผลักดันแผนบูรณาการจังหวัดก็อาจจะช่วยในเรื่องของโครงการซ้ำซ้อน
ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ได้ มันก็จะช่วยได้และทำให้เรามีงบประมาณไปทำ
อย่างอื ่นในจังหวัดนั้น ๆ ด้วยครับ แต่ว่าถ้าท่านรู ้สึกว่าสิ ่งที ่ผมพูดถึงมันยังไกลเกินไป  
ผมก็มีวิธีที่ใกล้กว่านั้นท่านประธาน ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าพวกเราก็จะพิจารณางบประมาณ
ในวาระที่ ๒ ในชั้นกรรมาธิการและชั้นอนุกรรมาธิการ ผมเชื ่อว่าเพื ่อนสมาชิกทุกท่าน 
ก็คงจะทราบดีว่าพวกท่านควรที่จะทำอย่างไรกับโครงการนี้ครับ ขอบคุณครับ  
  นายพิเชษฐ์ เชื ้อเมืองพาน (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)   :  
ขอบคุณครับ ต่อไปท่านอนุชา บูรพชัยศรี เชิญครับ  
  นายอนุชา บูรพชัยศรี (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
ผม อนุชา บูรพชัยศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  พรรครวมไทยสร้างชาติ 
วันนี ้เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งผมขออภิปรายสนับสนุนดังเหตุผลต่อไปนี้ 
  ในตอนแรกผมก็ตั้งใจที่จะอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ  
ที่เกี่ยวเนื่องกับหนี้สาธารณะ แล้วก็ตัวเลขสัดส่วนทางการเงินการคลังต่าง ๆ ของประเทศไทย 
แต่เมื ่อวันแรกที ่ผ ่านมาของการพิจารณางบประมาณก็ปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีจาก
กระทรวงการคลังทั้ง ๓ ท่าน ก็ได้ชี้แจงไปแล้วค่อนข้างที่จะชัดเจน ทำให้ผมมีความมั่นใจว่า
รัฐบาลจะได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ โดยคำนึงถึงการรักษาวินัยการคลัง
อย่างเคร่งครัด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกู้เงินที่จะเรียกว่าเพื่อเป็นเครื่องมือในการที่จะ
กระตุ้นเศรษฐกิจนั้น รัฐบาลคงจะกู้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นภาระของประเทศ  
แล้วก็ประชาชนทั่วไป ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๒๑๙/๑ 
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อย่างไรก็ตามครับ ผมยังอยากที่จะเสนอให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื ่องของการฟื้นฟู
เศรษฐกิจของประเทศเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เรื่องนี้เป็นเรื่อง
สำคัญครับ ทางด้าน United Nations ก็ได้มีการพูดถึงอยู่ตลอดบ่อย ๆ เรื่องของการที่เรา
จะต้องมี Sustainable Development Goals หรือที ่เขาเรียกกันว่า SDGs สั ้น ๆ จึงมี
ความสำคัญครับที่รัฐบาลจะต้องพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ แล้วก็ความจำเป็นในการใช้
จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน แล้วก็ครอบคลุมจากทุกแหล่งเงิน  
ในการใช้จ่ายภาครัฐควบคู่ไปกับการทบทวนแล้วก็การยกเลิกมาตรการลด และมาตรการ
ยกเว้นภาษีต่าง ๆ ให้มีเพียงเท่าที ่จำเป็นเท่านั ้น นอกจากนั ้นผมยังอยากเห็นรัฐบาล
ดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้อย่างเป็นรูปธรรม 
รวมถึงการบริหารจัดการหนี้สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดขนาดของการขาดดุล  
การคลัง แล้วก็เพื่อเตรียมการไว้สำหรับการที่จะดำเนินนโยบายที่จำเป็นในสถานการณ์  
ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด รวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ที่ผมอภิปราย
เช่นนี ้ก ็เพราะว่าเราไม่ทราบเลยครับว่าจะเกิดอะไรขึ ้นอีกในอนาคต ที ่ผ ่านมาครับ 
สถานการณ์ของวิกฤติโควิด ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ไม่มีใครเคยคาดคิด เราต้องปิดประเทศ 
ไม่สามารถเดินทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศได้ รวมถึงต้อง Work From Home  
มีการปิดห้างร้านอะไรต่าง ๆ รัฐบาลต้องเร่งจัดหาวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อมาฉีด
ป้องกัน ต้องบอกว่าแต่การที่ประเทศไทยเรามีเสถียรภาพทางการเงิน แล้วก็มีความมั่นคง
ทางการคลัง ทำให้เป็นเกราะป้องกันที่ดีเยี่ยมในการที่เราจะมีมาตรการอื่น ๆ ที่ออกมา  
แล้วทำให้ประเทศไทยของเราสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างเข้มแข็งและยั ่งยืนครับ 
เพราะฉะนั้นในอนาคตจะเกิดอะไรไม่มีใครตอบได้ครับ แต่เราคงจะต้องเตรียมการพร้อมไว้ 
ในวันนี้ ผมเห็นด้วยที่รัฐบาลจะมุ่งมั ่นในการที่จะจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลในปีนี้ 
เพื่อที่จะสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยได้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง แล้วก็มีเสถียรภาพ  
แต่ยังอยากเห็นการปรับลดขนาดการขาดดุลในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป โดยหวังว่าหากภาวะ
เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เต็มศักยภาพ รัฐบาลเองก็สามารถที่จะสร้าง
ความเข้มแข็งทางการคลังได้อย่างต่อเนื ่อง ทั ้งทางด้านรายได้และรายจ่าย แล้วก็  
หนี ้สาธารณะ คงอยากเห็นรัฐบาลจัดทำงบประมาณสมดุลในระยะที ่เหมาะสมต่อไป  



๔๔๖ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ            ประภาลักษณ์ ๒๑๙/๒ 
 
ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งก็หวังว่าคงไม่นานคงจะมีโอกาสได้เห็นในฐานะ สส. ที่ยังอภิปราย  
เร่ืองงบประมาณต่อไปในครั้งหน้าครับ นอกจากนี้ผมอยากขอเสนอให้รัฐบาลดำเนินนโยบาย 
เขาเรียกว่า กึ่งการคลัง ซึ่งเป็นการบันทึกรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปในการดำเนินโครงการ
นโยบายของรัฐบาล เพื่อสนับสนุนกลุ่มประชาชนที่ควรได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือ  
ในกรณีที่มีความจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนเท่านั้น และหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไมไ่ด้
ขอตั้งงบประมาณไว้ล่วงหน้า โดยหลังจากที่ได้มีการดำเนินโครงการแล้ว หน่วยงานของรัฐ  
ก็สามารถที่จะยื่นคำขอและจัดสรรงบประมาณโดยตรงกับสำนักงบประมาณต่อไปได้ อันนี้ 
ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะสนับสนุนให้ดำเนินการ ซึ่งทุกรัฐบาลที่ผ่านมาก็ดำเนินการอยู่  
โดยมีนโยบายกึ ่งการคลังมาโดยตลอด เช่นในช่วงโควิดที ่ผมพูดถึง ในรัฐบาลขณะนั้น  
ท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความจำเป็นเร่งด่วนในการช่วยเหลือและสนับสนุน
เกษตรกรในช่วงที่ราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำ โดยปีงบประมาณปี ๒๕๖๕ ผมจำแม่นยำ 
เพราะว่าผมแถลงต่อสื ่อมวลชนเองว่า รัฐบาลมีการอนุมัติวงเงินโครงการเพื่อสนับสนุน
ช่วยเหลือเกษตรกรถึง ๑๘๖,๐๐๐ กว่าล้านบาท มีการเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ
รายย่อยจำนวนถึง ๑๖,๗๐๐ กว่าล้านบาท แล้วก็ลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยกว่า 
๗,๐๐๐ ล้านบาท เพราะฉะนั้นนโยบายกึ่งการคลังมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการ อาจจะ
เป็นอีก Option หนึ่งให้รัฐบาล แทนที่จะไปเรื่องของการกู้ยืมเงิน เพราะว่าเรื่องนี้เข้าข่าย
ตามมาตรา ๒๘ แห่ง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง จึงอยากจะขอเสนอให้รัฐบาลนำนโยบาย
กึ่งการคลังมาใช้ นอกจากนี้ครับ อยากจะเสนอให้รัฐบาลได้ใช้งบประมาณในการที่จะลงมือ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจในภาพรวม โดยเน้นมาตรการสร้างรายได้ แล้วก็ 
เพิ ่มประสิทธิผลในระยะยาว รวมถึงมาตรการในการที่จะแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงระเบียบ
ข้อบังคับในการทำธุรกิจให้ง่าย แล้วก็สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่ต่างชาติเขาเรียกกันว่า
เป็น Ease of Doing Business ซึ่งทุกคนพูดถึงอยู่ในตอนนี้ นอกจากนั้นยังอยากเห็นรัฐบาล
ให้ความสำคัญกับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ โดยกระจายไปทั่วภูมิภาคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  
 
                - ๒๒๐/๑ 
 



๔๔๗ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           จินตนา ๒๒๐/๑ 
 
เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย แล้วก็ช่วยให้ประเทศไทย
สามารถที่จะหลุดจากประเทศที่มีกับดักรายได้ปานกลางได้ หนึ่งในนโยบายสำคัญที่อยากจะ
เสนอให้รัฐบาลได้เร่งพิจารณาก็คือ การขยายการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ ๔ ภาค  
ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ NEC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NEEC ภาคกลางและภาคตะวันตก 
CWEC และภาคใต้ SEC  SEC ผมขออนุญาตที ่จะพูดว่าเป็นเขตเศรษฐกิจหรือระเบียง
เศรษฐกิจที่ควรดำเนินการในขั้นต่อไปเลยทีเดียว หลังจากที่เราประสบความสำเร็จมาแล้ว  
ใน EEC  SEC : Southern Economic Corridor จะมี ๔ จังหวัดครับ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
ชุมพร แล้วก็ระนอง โครงการระเบียงเศรษฐกิจใน ๔ จังหวัดนี้จะเป็นการที่จะสนับสนุน
อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ ๆ S-curve ใหม่ ๆ ที่เราจะสร้างขึ้นมาได้ ในการศึกษามีหลายธุรกิจ
ที่สามารถที่ดำเนินการในพื้นที่นี้ได้ ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ภายใน Local อย่างเดียว ในส่วนของที่เกี่ยวข้องผมมีเรื่องของที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มีรัฐวิสาหกิจอย่างหนึ่งที่เรียกว่าการยางแห่งประเทศไทย เขามีองค์การสวนยาง องค์การ  
สวนยางนี้มีพื้นที่ที่นครศรีธรรมราช ที่อำเภอช้างกลางถึง ๑๐,๒๐๐ ไร่ มีพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่
อีก ๓๑,๖๐๐ ไร่ รวมแล้ว ๔๑,๘๐๐ กว่าไร่ ตรงนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนเร่ืองของการปลูกยาง 
จะมาทำเป็นนิคมอุตสาหกรรมหรืออะไรต่าง ๆ ก็ได้ ในการที่จะเพ่ิม Value หรือว่าเพิ่มมูลค่า
ให้กับยางพาราของเรา ไม่ใช่แค่เพียงส่งออกเฉพาะวัตถุดิบเท่านั้น ณ วันนี้ถึงเวลาที่เรา
จะต ้องเพ ิ ่มม ูลค ่าด ้วยการปรับปรุง เปลี ่ยนแปลง Value หร ือว ่าค ุณภาพของเรา 
นอกเหนือจากนั้นยังมีอีกหลายธุรกิจที ่สามารถดำเนินการได้ และที่สำคัญครับ เมื ่ออยู่  
ใน ๔ จังหวัดนี้แล้วเมื่อเรามีการดำเนินการผลิตอะไรออกมา จะนำเข้าหรือส่งออกก็แล้วแต่ 
สมมุติว่าเราผลิตและเราส่งออกแล้วกัน ถ้าเราจะส่งออกไปทางด้านยุโรป ไปทาง BIMSTEC 
หรือว่าทางด้านตะวันออกกลาง อินเดียหรือแอฟริกา ไปใช้โน้นเลยครับ ท่าเรือที่ระนอง 
โรงงานแห่งเดียวกันครับ ผลิตสินค้าชิ้นเดียวกันนี่ละครับ ต้องการที่จะส่งออกไปที่อเมริกา  
ไปที่ออสเตรเลีย ไปที่ญี่ปุ่น ไปประเทศจีน โน้นเลยครับ ออกไปที่ชุมพร เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า
เราสามารถที ่จะใช้ท ่าเร ือทั ้ง ๒ ฝั ่ง ท ั ้งอ ่าวไทยและอันดามันให้เป็นประโยชน ์ได้  
แล้วในอนาคตครับ หลังจากที่เราสร้างท่าเรือน้ำลึกทั้ง ๒ ฝั่งนี้แล้ว แล้วเราค่อยมาคิดกันครับ 
ว่าเราจะสร้างอะไรที่มันจะเชื่อมโยงกัน ให้ ๒ ฝั่งอันดามันและอ่า วไทยติดต่อต่อเนื่องกัน  
นั่นคือที่มาของแลนด์บริดจ์ จะเห็นว่าผมไม่ได้พูดถึงเรื่องของแลนด์บริดจ์ตั้งแต่ตั้งต้นเลย  



๔๔๘ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           จินตนา ๒๒๐/๒ 
 
ผมพูดตอนท้ายเพื่อให้เข้าใจว่า เขตเศรษฐกิจหรือว่าระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ที่เรียกว่า 
Southern Economic Corridor มันจะต้องเกิดขึ ้นก่อน เมื ่อเกิดขึ ้นแล้วเราค่อยว่ากัน  
เร่ืองของท่าเรือ ท่าเรือมีแล้วเราค่อยว่ากันเรื่องของถนน ถนนมีแล้วเราค่อยมาว่ากันเร่ืองของ
ทางรถไฟก็ได้ เรามาตัดกันเป็นเฟสแบบนี้ เพื่อที่จะให้โครงการแลนด์บริดจ์ไม่ต้องพูดถึงว่า
เราต้องลงทุนขนาดถึงเป็นแสน ๆ ล้าน หรืออาจจะไม่ต้องให้กับทางด้านเอกชนเข้ามาลงทุน
เลยก็ได้ นี่คือปัจจัยและหัวใจของการที่ว่าโครงการภาคใต้ SEC จะเกิดหรือไม่ แลนด์บริดจ์
จะมีหรือเปล่า นอกเหนือจากนั้นครับ ผมก็ยังอยากเห็นอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้  
ใน SEC นี้ด้วย ผมมีโอกาสได้ไปที่ซาอุดีอาระเบีย ๒ ครั้ง ครั้งแรกกับท่านนายกรัฐมนตรี
ประยุทธ์ ครั้งที่ ๒ กับท่านอดีตรองนายกรัฐมนตรีสุพัฒนพงษ์ ไปคุยกันเรื่องพลังงานนี่ละครับ 
เขาอยากที่จะมาลงทุนในประเทศไทยในเรื่องของพลังงานสะอาด ผมคิดว่าเป็นสิ่งที ่เรา
สามารถที ่จะเดินหน้าได้ในการที ่จะไปจัดตั ้งโรงงานผลิตไฮโดรเจน พลังงานสะอาด  
ผมเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นครับ ก็เห็นทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะ คิชิดะ (Kishida Fumio) 
ที ่ญี ่ป ุ ่น ให้ความสำคัญกับเรื ่องนี ้ เขามีนโยบายที่ เกี ่ยวข้องกับเรื ่องของสิ ่งแวดล้อม  
เขาเรียกว่า Zero Emission Community ในเอเชีย อันนี้เขาก็คือนำหน้า และหลังจากนี้  
เราค่อยมาคิดกันครับว่า เราจะใช้นโยบายอะไรดำเนินการเพื่อให้มีศักยภาพของทางด้าน
เศรษฐกิจ ของทางด้านเอกชนตามมา ---------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๒๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔๙ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ      กานฐ์พิชชา ๒๒๑/๑ 
 
สิ ่งที ่ต้องทำก็คือรัฐต้องเป็นผู ้บุกเบิก ซึ ่งรัฐได้ดำเนินการไปแล้วโดยรัฐบาลชุดที ่แล้ว  
เรามีการพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจ BCG : Bio-Circular-Green ได้รับคำชม ได้รับการเชื่อมั่น
เชื่อถือจากทั่วโลกเพราะว่าการประชุม APEC ที่ประเทศไทยมีการเซ็นสัญญา Bangkok 
Goals เกี่ยวกับเรื่อง BCG แล้วตอนนี้ทุกคนทั่วโลกตื่นตัวมากกับนโยบาย BCG อยากที่จะให้
รัฐบาลได้นำกลับเข้ามาใช้เป็นแนวทางสำคัญ ในการเดินหน้าประเทศในการที่จะจัดสรร
งบประมาณจากนี ้ไป สำหรับโครงการอื ่น ๆ ยังมีอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื ่องของ 
การที ่จะสนับสนุนเร ื ่องของการศึกษา อยากที ่จะให้ม ีเร ื ่องของ Excellent Center  
การที่จะจัดสรรงบประมาณอย่างไรก็ดีที่จะให้ตรงกับเรื่องของการเรียนรู้ในภาคอาชีวะ  
เราไม่จำเป็นที่จะต้องให้สถานอาชีวะเรียนรู้ทุกอย่าง ตั้งแต่บัญชีไปจนกระทั่งถึงวิศวกรรม 
เอาสักเรื่องหนึ่งครับ ในส่วนของสถานอาชีวะสักเรื่องหนึ่งสักที่หนึ่ง ให้เป็น Excellent 
Center เลยครับ ผมเคยพูดครับว่า หากถ้ายกตัวอย่างอาชีวะที่ดอนเมืองต้องการที่จะเป็น 
Excellent ทางด้านเครื่องยนต์ Jet Engine ยินดีที่จะให้งบประมาณเพื่อที่จะไปสนับสนุน 
ให้ถอด Jet Engine ออกมาเป็นชิ้นส่วน เพื่อให้นักเรียนอาชีวะได้รู้ซึ้งถึงเรื่องของการจัดทำ
เร่ืองของเครื่องบินไอพ่นและเขาจะได้เป็น Excellence ในการที่จะไปดำเนินการอะไรต่าง ๆ 
และนี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างครับ ด้วยเวลาที่จำกัดครับท่านประธาน ผมก็อยากที่จะเสนอแนะ
รัฐบาลในสิ่งที่ผมได้อภิปรายไป แล้วก็ขอสนับสนุนเรื่องของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นี้ครับ ขอบพระคุณครับท่านประธาน  
  นายพิเชษฐ์ เชื ้อเมืองพาน (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ขอบคุณครับ  
  (นายสนอง เทพอักษรณรงค์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสนอง เทพอักษรณรงค์ (บุร ีร ัมย์)  :  ท่านประธานที ่ เคารพครับ  
ผมขออนุญาตใช้สิทธิประท้วงตามข้อ ๖๙ ครับ  
  นายพิเชษฐ์ เชื ้อเมืองพาน (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เชิญครับ ท่านบอกชื่อด้วย 
  นายสนอง เทพอักษรณรงค์ (บุรีรัมย์)  :  ท่านประธานที่เคารพ ผม สนอง 
เทพอักษรณรงค์ สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ตามที ่ได้  
มีเพื ่อนสมาชิกซึ ่งได้อภิปรายไปก่อนหน้านี ้ได้พาดพิงถึงพรรคภูมิใจไทยในเรื ่องของ  



๔๕๐ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ      กานฐ์พิชชา ๒๒๑/๒ 
 
การจัดสรรงบประมาณ ทำให้พี่น้องประชาชนเข้าใจผิดว่า พรรคภูมิใจไทยนั้นได้จัดสรร  
เงินงบประมาณโดยที่ไม่คำนึงถึงผลโดยส่วนรวม แล้วก็มีการพูดไปบอกว่าเชิญชวนให้สมาชิก
พรรคอื่นได้คิด ถ้าพูดเป็นภาษาบ้านผมเขาเรียกว่า บ่างช่างยุ เรื่องการนำเสนองบประมาณนั้น
ต้องมีเหตุมีผล มีเอกสารหลักฐานครับ ถ้าหากว่าท่านรู้สึกว่าไม่มีงบประมาณก็ต้องพบฝ่าย  
ที่เขามีอำนาจนำเสนอข้อมูลเพื่อที่จะได้จัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ไม่อยากจะมาใช้
วาจาหรือว่าอภิปรายในสภาในทางที่ทำให้พรรคอื่นเสียหาย ขอบพระคุณมากครับ  
  นายพิเชษฐ์ เชื ้อเมืองพาน (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ขอบคุณครับ ท่านครับ ท่านรัฐมนตรีก็เตรียมมาตอบ อย่างไรก็ให้ท่านรัฐมนตรีมาตอบ ไม่ได้
พาดพิงถึงท่าน ท่านเป็นผู้อภิปรายหรือไม่ครับ ไม่ใช่นะครับ ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวให้ท่าน
รัฐมนตรีมาตอบ สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
กระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๒๘ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม 
จำนวน ๙๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมสภาผู้แทนราษฎร สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับทุกท่าน 
ต่อไปท่านบัญชา เดชเจริญศิริกุล เชิญครับ 
  นายบ ัญชา เดชเจร ิญศ ิ ร ิ ก ุ ล  (แบบบ ัญช ี รายช ื ่ อ )   :  กราบเร ียน 
ท่านประธานสภาที ่เคารพ กระผม บัญชา เดชเจริญศิริกุล สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร  
แบบบัญช ีรายช ื ่อ พรรคท ้องท ี ่ ไทย ผมขออภ ิปรายในวาระท ี ่  ๑ ช ั ้นร ับหล ักการ 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ท่านประธานครับ 
ผมขอสังเกตงบประมาณของกระทรวงในบางกระทรวงดังนี้ครับ อย่างเช่น ของกระทรวง 
มหาดไทย ในปีงบประมาณปี ๒๕๖๘ กระทรวงมหาดไทยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
๒๙๔,๐๐๐ กว่าล้านบาท ลดลงจำนวน ๕๖ ,๗๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑  
จากปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ --------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๒๒/๑ 
 
 
 
 



๔๕๑ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ          จงถนอม ๒๒๒/๑ 
 
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสำนักงบประมาณโดยตรง ที่ส่งเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหาร  
ส่วนท้องถิ่นที่จัดสรรผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านกรมส่งเสริมการปกครอง  
ส่วนท้องถิ ่นมา คงเหลือเฉพาะในเงินของงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ส่วนท้องถิ ่น จำนวน ๕,๓๐๓ แห่ง แต่จากการแถลงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทย ส่วนหนึ่งพอแถลงเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องหนึ่งพี่น้องกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้งประเทศตกใจ 
อย่าไปตัดเลย งบประมาณอันนี ้เพียงแค่ ๗ ล้านกว่าบาทเอง ในส่วนของรางวัลกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้านที่รับแหนบทองคำที่เคยได้อาวุธปืน เพราะว่าในช่วงนั้นอาจจะมีกรณีของกำนันนก
เกิดขึ ้นมา ท่านรัฐมนตรีก็เลยว่าต่อไปนี้ตัดปืนออกให้ช่อดอกไม้แทน ตรงนี้ก็ตกใจกัน
เหมือนกัน แต่ก็หวังว่าจะไม่โดนตัด ก็ต้องฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปด้วย 
เพราะว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมาหลายปีแล้ว คนที่ปฏิบัติตัวบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับ
พี ่น้องประชาชนเขาทำหน้าที ่ของเขาดูแลตรงนี ้อย่างจริงจัง แล้วก็ควรจะให้เป็นปืน
เหมือนเดิม เพราะว่าเขาทำด้วยความตั้งใจ แล้วก็จริงใจในการทำหน้าที่ ได้เครื่องแบบ ได้แหนบ 
ได้ปืน ได้ชุดปกติขาว ในแต่ละปีใช้งบประมาณตรงนี้แค่ประมาณ ๗, ล้านบาทเอง โดยเฉพาะ
การพิจารณาเป็นการมอบดอกไม้ อย่างนี้ไม่น่าเอามาใช้เลย ตรงนี้ต้องฝากถึงท่านรัฐมนตรีด้วย  
 แล้วก็อีกส่วนหนึ่ง แต่ละหมู่บ้านในส่วนของท้องที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  
ก็ควรจัดสรรงบประมาณตามที่เคยมี บางรัฐบาลเคยจัดเป็นงบ SML เพื ่อไปใช้พัฒนา 
ในหมู่บ้าน ในความจำเป็นของหมู่บ้านและในแต่ละที่ เอาจริง ๆ แล้วในส่วนท้องที่ท้องถิ่น  
ที่ผ่านมานี้บางครั้งก็ไม่ค่อยลงตัวกันเท่าไร เพราะว่าเกิดจากการเลือกตั้งหลาย ๆ ครั้งขึ้น
กำนัน ผู ้ใหญ่บ้านหรือท้องถิ ่นบางทีไม่ค่อยได้คุยกัน ก็ควรจัดสรรงบประมาณลงไป  
ในส่วนตรงนี้ด้วย  
  แล ้วก ็ฝากไปถ ึงท ่านร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ท่าน ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ในส่วนของการส่งออกของทุเรียน ที่ผ่านมาก็มีประเด็น
ปัญหาเยอะแยะมากมาย ผมขอชี้สัก ๒ ประเด็น ในเรื ่องต้นทุนของการขนทุเรียนจาก
ประเทศไทยไปสู่ประเทศจีน ไปในหลายช่องทาง ไปในทางเรือ ออกทางเรือ แล้วก็ออกทาง
นครพนมโดยทางรถ แล้วก็ทางรถอีกทางหนึ่งก็คือทางเชียงของที่ออกไปลาว แล้วก็ออกไป
จีนซึ่งปัญหามันเกิดในช่วงโควิดที่ผ่านมา ปกติคนไทยได้ขนส่งทุเรียนจากจันทบุรี จากหลังสวน 
ชุมพร อะไรก็แล้วแต่ผ่านเชียงของ แล้วก็ผ่านลาว แล้วก็รถไทยได้วิ่งในถนน R3A เข้าไป 



๔๕๒ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ          จงถนอม ๒๒๒/๒ 
 
ถ่ายสินค้าที่ประเทศลาว จีน แต่หลังจากโควิดเกิดมาแล้วนี้ R3A ไทยไม่ได้ใช้หรอกครับ 
ท่านประธาน ลาวยึดไปใช้เอง โดยค่าขนส่งในระยะทาง ๒๕๐ กิโลเมตร จากชายแดน  
เชียงของเข้าไปที่ลาว จีน ๒๕๐ กิโลเมตร ค่าบรรทุกขึ้นมา ๔๐ ,๐๐๐ บาทต่อเที่ยว วันหนึ่ง
เข้าเป็นร้อยคัน ต้องเสียงบประมาณไปกับตรงนี้เยอะมาก สุดท้ายมันก็วนกลับมาถึงต้นทุน
การผลิตของพี่น้องเกษตรกร  
 แล้วก็ฝากอีกเรื ่องหนึ ่งครับ ฝากท่านประธานไปถึงท่านรัฐมนตรีครับ  
ปัญหาก็ค ือการร ับรอง ใบร ับรองของกรมว ิชาการเกษตร เวลาจะส่งออกทุเร ียน  
และมังคุดไปในประเทศจีนต ้องมีใบ GAP เข ้าไปด้วย เพราะในการส่งออกทุเร ียน 
และมังคุดต้องใช้ แต่ปรากฏว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือในชาวไร่แต่ละไร่ บางครั้งถูกขโมยสิทธิ  
ตรงนี้ไปโดยชาวไร่ไม่รู้ตัว อันนี้ก็เป็นอีก ๑ ปัญหา ก็ฝากท่านประธานไปถึงท่านรัฐมนตรีด้วย 
ในนามพรรคท้องที ่ไทยเห็นควรรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขอบคุณครับ  
   นายพิเชษฐ์ เชื ้อเมืองพาน (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :
ขอบคุณครับ ต่อไปท่านภคมน หนุนอนันต์ เชิญครับ  
 

- ๒๒๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕๓ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ภิรญา ๒๒๓/๑ 
 
  นางสาวภคมน หนุนอนันต์ (บัญชีรายชื ่อ)  :  เร ียนประธานสภาค่ะ  
ดิฉัน ภคมน หนุนอนันต์ ผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล ท่านประธานคะ ในร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีจะมีงบประมาณอยู่ก้อนหนึ่งที ่ถูก Ignore และไม่ถูกพูดถึง 
มานานแล้ว นั่นคืองบโฆษณาประชาสัมพันธ์ของภาครัฐค่ะ และใน พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๘ นี้ 
เท่าที่ดิฉันรวมได้ เป็นเงินอยู่ที่ ๒,๙๔๕ ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ส่วนนั้น
อยู่ที่ ๓,๒๐๐ ล้านบาท โดยที่ดิฉันจะขอแยกงบโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาครัฐ ใน พ.ร.บ. 
งบประมาณออกเป็น ๒ แบบค่ะท่านประธาน  
 (เจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิด Presentation) 
 นางสาวภคมน หนุนอนันต์ (บัญชีรายชื ่อ)  :  แบบแรกดิฉันขอเรียกว่า 
โฆษณาประชาสัมพันธ์ทางตรงค่ะ โฆษณาประชาสัมพันธ์ทางตรงในที ่นี ้หมายความว่า  
ชื่อโครงการ อ่านปุ๊บรู้เลยค่ะว่าท่านนำไปใช้เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์  
 แบบที่ ๒ ชื่อโครงการไม่ได้ระบุชัด เพียงแต่จะซ่อนมาใน Keyword สำคัญ 
เช่นคำว่า รณรงค์ ส่งเสริม ทำความเข้าใจ ปลูกฝัง ปลูกจิตสำนึก หรือบางโครงการอ่านชื่อ
โครงการก็ยังเดาไม่ออกว่าท่านนำไปใช้เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ต้องไปดูรายละเอียด 
วัตถุประสงค์ ถึงจะทราบว่านำไปใช้เพื่ออะไร ท่านประธานคะ และในงบประมาณเกือบ 
๓,๐๐๐ กว่าล้านบาทที่ดิฉันรวมมานี้ ถ้าวิเคราะห์ลึกลงไป มีโครงการที่ซ้ำซ้อนกันเป็นเงินอยู่
อย่างน้อย ๆ ๖๖๒ ล้านบาท โครงการยอดฮิตที่หลายกระทรวงก็รุมกันทำค่ะ ยกตัวอย่างง่าย ๆ 
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด หน่วยงานที่ทำ กระทรวงมหาดไทยทำค่ะ ใช้งบประมาณ 
๓๘ ล้านบาท กระทรวงศึกษาธิการก็ทำค่ะ ใช้งบประมาณ ๒๓ ล้านบาท กระทรวงยุติธรรม 
ก็ทำเหมือนกัน ใช้งบประมาณ ๕ ล้านบาท และกระทรวงสาธารณสุขใช้งบประมาณ  
๑๐๐ ล้านบาท แน่นอนค่ะท่านประธาน ด้วยชื ่อโครงการมันไม่เหมือนกันอยู ่แล้ว  
แต่วัตถุประสงค์ไม่ห่างไกลกันเท่าไร รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนัก รับรู้ และรับทราบ 
ท่านประธานคะ ตัวอย่างที่ดิฉันยกมานี้ ไม่ใช่งบบูรณาการนะคะ เป็นงบประมาณที่แยกกันทำ 
ต่างคนต่างทำ ซึ่งถ้าเรามีการพูดคุยกันสักนิดหนึ่ง เราคงไม่ต้องจ่ายเงินจำนวน ๖๐๐ กว่าล้านบาท 
เพื่อโครงการที่ซ้ำ ๆ กันแบบนี้ หรือท่านอาจจะอ้างได้ว่าก็คนละกระทรวง คนละกรม ก็ต้อง
แยกกันทำถูกต้องแล้ว อย่างนั้นเรามาดูหน่วยงานเดียวกันค่ะ อย่างสำนักนายกรัฐมนตรี 
สำนักนายกรัฐมนตรีมีหน่วยงานอื่นย่อย ๆ อยู่ภายใน และที่สำคัญมีกรมประชาสัมพันธ์  



๔๕๔ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ภิรญา ๒๒๓/๒ 
 
อยู ่ในนั ้นด้วยค่ะ เร ิ ่มต ้นดิฉ ันขอยกตัวอย่างมาโครงการที ่ใกล้เคียงกัน เอามาให้ดู  
สัก ๕ โครงการค่ะ โครงการแรกของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ โครงการประชาสัมพันธ์  
เพ่ือเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติ งบประมาณ ๕ ล้านบาท ต่อมาสำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรีก็ทำแผนงานแบบนี้ โดยระบุว่า เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลัก
ของชาติ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และ กอ.รมน. แผนงานเผยแพร่เสริมสร้างความมั่นคง
สถาบันหลักของชาติ และการพัฒนาด้านการเมือง และการสร้างความรัก ความสามัคคี  
ของคนในชาติ งบประมาณ ๓๕ ล้านบาท แล้วก็ซ้ำกันแบบนี้ตามสไลด์ที่เอามายกตัวอย่างนะคะ 
ท่านประธานคะ พูดมาจนถึงตรงนี้ ดิฉันต้องขอยืนยันว่า ดิฉันเห็นความจำเป็นที่กระทรวง  
จะมีโครงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื ่อสื ่อสารให้ประชาชนได้รับรู ้ รับทราบข่าวสาร  
อย่างนั้นเราไปดูกระทรวงกันบ้างค่ะ ดิฉันยกตัวอย่างมา ๒ กระทรวงหลัก ๆ ที่เห็นชัด ๆ นะคะ 
กระทรวงมหาดไทย โครงการแรกที่ยกตัวอย่างมา โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคี  
และส่งเสริมความปรองดอง มูลค่า ๑๐ ล้านบาท โครงการที่ ๒ ไม่มีรายละเอียดกิจกรรมระบุ 
บอกเพียงว่า เพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ งบประมาณ ๒.๔๖ ล้านบาท กระทรวง
ต่อมาไม่มีไม่ได้ค่ะท่านประธาน กระทรวงกลาโหมค่ะ กระทรวงกลาโหมจากการค้นคำขอ
งบประมาณ แผนงานระบุค่ะว่า เพื ่อการดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ  
มีทั้งหมด ๓ รายการ ๒ รายการแรกเป็นการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๒ รายการนี้
รวมกันเป็นเงิน ๔.๗๖ ล้านบาท รายการที่ ๓ เขียนไว้ว่า เป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการ
จิตวิทยาและปฏิบัติงานมวลชน จำนวน ๑๒.๕๔ ล้านบาทค่ะ ------------------------------------ 
 

- ๒๒๔/๑ 
 
 
 
 
 
 



๔๕๕ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ       จันทร์เพ็ญ ๒๒๔/๑ 
 
ท่านประธานคะ ในงบประมาณปี ๒๕๖๗ มีรายการลักษณะนี้ทั้ง ๒ รายการค่ะ ก็คือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ โฆษณาและปฏิบัติการจิตวิทยาและปฏิบัติงานมวลชน รายละเอียด  
ก็เขียนเหมือนกันเลยค่ะ งบประมาณเท่าเดิม แม้รายละเอียดข้างในจะมีการโยกบ้าง  
นิดหน่อย แต่งบก้อนกลม ๆ เท่าเดิมค่ะ และหากจำกันได้นะคะ เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา  
มีคลิปจาก Influencer ท่านหนึ ่งที ่นำเสนอเรื ่องราวเกี ่ยวกับทหารชายแดน จนเกิด 
การวิพากษ์ว ิจารณ์จากสังคม ว่านี ่ เป ็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของกองทัพหรือ
กระทรวงกลาโหมหรือไม่ จับตากันให้ดี ๆ ค่ะ งบประมาณก้อนนี้ละค่ะ สุดท้ายแล้วเราจะได้
เห็นผลผลิตของมันออกมาในรูปแบบงานโฆษณาแบบนั้นอีกหรือไม่ ท่านประธานคะ มาถึง
ตรงนี้ดิฉันขอตั้งคำถามจริง ๆ ค่ะ ว่าโครงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในลักษณะแบบนี้
ประชาชนได้ประโยชน์จริง ๆ หรือคะ หรือใครกันแน่ที่ได้ประโยชน์ ต่อมาค่ะท่านประธาน 
แม้ไม่ใช่หน่วยงานที่มีภารกิจเพื่อการประชาสัมพันธ์โดยตรง แต่ก็หลีกเลี่ยงการสื่อสารกับ
ประชาชนไม่ได ้ค ่ะ นั ่นก็ค ือศูนย์ต ่อต้าน Fake News ค่ะ ศูนย์ต ่อต้าน Fake News  
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เขาได้งบประมาณไป ๖๙ ล้านบาทค่ะ และในปีนี้ได้งบประมาณ 
๖๘ ล้านบาท จากผลงานที่ผ่านมาค่ะ พี่น้องประชาชนจดจำ ดิฉันเอง สส. ปกรณ์วุฒิเอง  
ก็ได้เคยอภิปรายไปแล้ว ทวนกันเร็ว ๆ อีกครั ้งนะคะ ศูนย์ต่อต้าน Fake News ได้ถูก 
มีการให้พิสูจน์ว่าข่าวของรัฐบาลข่าวนี ้เป็นข่าวจริงหรือไม่ ศูนย์ต่อต้าน Fake News  
ก็ไปตรวจสอบมาค่ะ แล้วสุดท้ายก็เป็นข่าวจริง แต่เลือกที่จะไม่เผยแพร่นะคะ เพราะให้
เหตุผลว่าไม่เป็นผลดีกับรัฐบาล โอเคค่ะ อันนั้นคือผลงานในอดีต  
  ผลงานล่าสุดค่ะท่านประธาน มีปรากฏการณ์ใหม่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์
ศ ูนย ์ต ่อต้าน Fake News ทำหน้าท ี ่แก้ข ่าวให้ก ับพรรคการเม ืองค่ะ ข ่าวท ี ่ว ่าก ็คือ 
พรรคเพื่อไทยนำ ปตท. เข้าแปรรูป ขายหุ้นหมดภายใน ๓ นาที ทางศูนย์ต่อต้าน Fake 
News ก็ไปตรวจสอบพบว่า ข่าวนี้เป็นข่าวปลอมค่ะ แต่ท่านประธานคะ หลักการข้อหนึ่ง  
ซึ่งทางศูนย์เองก็ได้ประกาศไว้เองนะคะว่าต้องเป็นกลาง ไม่เป็นเครื่องมือทางการเมือง  
และเป็นอิสระ มุ่งเน้นประโยชน์ต่อประชาชน ขนาดรัฐบาลที่แล้วยังไม่เคยใช้ศูนย์ต่อต้าน 
Fake News ในการแก้ข่าวให้กับพรรคของรัฐมนตรี DES เลยสักครั้งนะคะ และศูนย์ต่อต้าน 
Fake News มีกลไกทำงานอย่างไรคะ ก็ Monitor ข่าวสารในสังคม Online เพื่อคอยเตือน 
พี่น้องประชาชนให้ระมัดระวัง ท่านประธานคะ เพื ่อนสมาชิกคะ ดิฉันเป็นรองโฆษก 



๔๕๖ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ       จันทร์เพ็ญ ๒๒๔/๒ 
 
พรรคการเมืองค่ะ ทำงานในกองโฆษกพรรค เรา Monitor ข่าวรายวันอยู่แล้วค่ะ และข่าวนี้ 
ก็ไม่ได้ดูว่าจะเป็นข่าวที่มีใครสนใจสักเท่าไร หนำซ้ำยังเป็นข่าวที่ดูจะเก่าไปแล้วด้วยซ้ำนะคะ 
แต ่เรากลับเห ็นท ่าท ีท ี ่แข ็งข ันของศูนย ์ต ่อต ้าน Fake News ออกมาแก้ข ่าวให ้กับ 
พรรคการเมืองค่ะ ลืมไปแล้วหรือคะว่า ในระดับพรรคการเมืองเขามีโฆษกอยู ่แล้ว  
ให้เขาทำงานนี้สิคะ หรือถ้าท่านจะบอกว่าจำเป็นต้องตรวจสอบก็ลองเปรียบเทียบกับข่าวนี้ค่ะ 
Supermarket ชื ่อดังแจกคูปองเงินสด จำนวน ๑ ,๕๐๐ บาท ศูนย์ต่อต้าน Fake News  
ก็ไปทำการตรวจสอบข่าวนี ้ค่ะ ปรากฏว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอม ก็เลยตัดสินใจเผยแพร่  
บน Website ของศูนย์เอง ก็อย่างที่เห็นค่ะท่านประธาน ปิดชื่อห้าง ปิด Logo สรุปแล้ว
ประชาชนเขาจะรู้ได้อย่างไรคะว่า เขาต้องระวังจากห้างสรรพสินค้าหรือ Supermarket ไหน 
ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนโดยตรงก็ Sensor เสียมิดชิด ที่ดูจะไม่ใช่ความเดือดร้อนของ
ประชาชนก็แข็งขันทำหน้าที่ นับวันจะแปรเปลี่ยนหน่วยงานรัฐไปเป็นเครื่องมือทางการเมือง
เข้าไปทุกวันนะคะ  
  ท่านประธานคะ มาถึงหน่วยงานที่ทำภารกิจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
โดยตรง อย่างกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ กรมประชาสัมพันธ์อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนัก
นายกร ัฐมนตร ี  พ ูดได ้ว ่ าอย ู ่ภายใต ้การกำก ับด ูแลโดยตรงของท ่านเลยนะคะ  
และปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นี้ มีคำของบประมาณจำนวน ๒ ,๔๙๖ ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน
จำนวน ๘๒ ล้านบาท เป็นงบบุคลากรไปแล้ว จำนวน ๓๘ เปอร์เซ็นต์ เป็นเงินจำนวนราว ๆ 
๙๙๐ ล้านบาทค่ะ ซึ ่งบุคลากรปัจจุบันของกรมประชาสัมพันธ์คร่าว ๆ ร่วม ๆ จำนวน 
๒,๖๐๐ คนค่ะ ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๒๕/๑ 
 
 

 
 
 
 



๔๕๗ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ศิริพร ๒๒๕/๑ 
 
นอกจากนั้นก็ยังมีงบลงทุนอีกจำนวน ๕๔๐ ล้านบาท ซึ ่งงบส่วนนี้ส่วนใหญ่ก็เอาไปซื้อ
อุปกรณ์ผลิตรายการทีวีและทำระบบบริหารจัดการ Multimedia ไปแล้ว ๓๔๑ ล้านบาท 
ท่านประธานคะ กรมประชาสัมพันธ์น่าจะเป็นสถานีโทรทัศน์วิทยุที่ใหญ่ที่สุดแล้วในประเทศไทย 
มีบุคลากรมากที ่ส ุดแล้วในประเทศไทย งบแต่ละปีก็หลักพันล้านบาท แต่เมื ่อเทียบ  
ผลงานกับสื่อ Online เล็ก ๆ สู้เขาไม่ได้เลยนะคะ นอกจากนี้งบที่สำคัญที่ถือเป็นงบทำงาน 
ของกรมประชาส ัมพ ันธ ์ค ่ะ ค ืองบ PR ภาคร ัฐ งบน ี ้จะอย ู ่ ในแผนยุทธศาสตร ์ค่ะ  
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นี้ได้ไป ๒๗๒ ล้านบาท ดิฉันแอบติดตามค่ะ ว่างบส่วนนี้จะมี
โครงการอะไรบ้าง จะมีโครงการทีวี Soft Power เหมือนที ่ท่านรัฐมนตรีได้ให้ข่าวกับ
สื่อมวลชนไว้หรือไม่ ดิฉันก็ไปเปิดในเล่มงบประมาณค่ะ ปรากฏว่ายังไม่พบโครงการทีวี Soft 
Power นะคะ บวกกับท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที ่ให้เก ียรติมาชี ้แจงในชั้น
กรรมาธิการติดตามงบประมาณค่ะ ก็ยืนยันตรงกันถึง ๒ ครั้งว่า โครงการทีวี Soft Power 
เป็นเพียงความคิดเห็นของท่านรัฐมนตรีเท่านั ้น ยังไม่มีรายละเอียดและโครงการใด ๆ  
แต่ท่านประธานคะ ดิฉันด้วยความอยากรู้ค่ะว่า งบประมาณจำนวน ๘๒ ล้านบาทกลม ๆ  
ที่เพิ ่มมาจากปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มันจะไปงอกตรงไหน ดิฉันก็ไปดูค่ะ ในเฉพาะงาน
ประชาสัมพันธ์ ในปี ๒๕๖๘ นี้ตั้งมา ๓๐๕ ล้านบาท ซึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้ไปประมาณ 
๒๕๐ กว่าล้านบาท ตีกลม ๆ เพิ่มมา ๕๐ ล้านบาท และดิฉันพบโครงการนี้ค่ะท่านประธาน 
โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเวทีต่างชาติได้ไป ๓๖ ล้านบาท 
เข้าใจว่านี่น่าจะเป็นยุทธศาสตร์สอดคล้องกับกรณีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปทั่วโลกค่ะ  
และดิฉันเข้าใจดีนะคะว่า นี่เป็นภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์ที่จะต้องทำหน้าที่สื ่อสาร  
กับพี่น้องประชาชนให้เชื่อมั่นรัฐบาล และรัฐบาลจะต้องทำงานเพื่อให้เชื่อมั่นกับนานาชาติ 
แต่ต้องเรียนตามตรงแบบนี้ค่ะ งบก้อนนี้ต่อให้กรมประชาสัมพันธ์ได้เพิ่มสัก ๑๐ เท่า ๑๐๐ เท่า 
ดิฉันคิดว่าคงไม่สามารถที่จะเพิ่มความเชื่อมั่นเชิงรุกในเวทีต่างชาติได้อย่างมีนัยสำคัญแน่ ๆ ค่ะ 
เพราะอะไรคะ เมื่อเทียบกับข่าวนี้ค่ะ สำนักข่าว Today ได้วิเคราะห์เอาไว้ถึงสถานการณ์
โครงสร้างอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจไทยเริ่มล้าหลัง ไม่ทันโลก ดังนั้นเรื่องนี้กรมประชาสัมพันธ์
ไม่ผิดอะไรที่จะทำงานไม่เข้าเป้า และรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเองก็ไม่ใช่ต้นเหตุ  
ที่จะทำให้เศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรมเป็นแบบนี้ค่ะ เพราะท่านเพิ่งจะเข้ามาได้เพียง  
๑ ปีเท่านั้น แต่ท่านผิดแน่ ๆ นะคะ ถ้าท่านเชื่อโดยสนิทใจเหลือเกิน ว่าการเดินทางไปทั่วโลก 



๔๕๘ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ศิริพร ๒๒๕/๒ 
 
จะสร้างความเชื ่อมั ่นและทำให้นานาชาติลงทุนในประเทศไทยได้ รายละเอียดอย่างไร  
ดิฉันไม่ขอพูดค่ะ เพื่อนสมาชิกพรรคก้าวไกลพูดเร่ืองเศรษฐกิจกันไปแล้วตั้งแต่วันแรกค่ะ 
  มาดูอีกหนึ ่งภารกิจที ่น ่าสนใจของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะท่านประธาน  
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดิฉันก็ได้ทราบจากรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์อีกเช่นเคยค่ะ  
ว่าปีนี้กรมประชาสัมพันธ์มุ่งบุก Platform Online เพื่อใช้ในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชน
ให้ทันยุค ทันสมัย โดยกรมประชาสัมพันธ์ปัจจุบันนี้มีช่องทาง Fan page Facebook ท่าน
ประธานทายสิคะว่ากี่ Page ๗๒๙ Page ค่ะ และเอกสารชี้แจงในชั้นกรรมาธิการก็บอกว่า 
มี TikTok ๓๑๓ บัญชี YouTube อีก ๑๒๙ Channel  YouTube นี่เขาเปิดทุกภูมิภาคนะคะ 
และด้วยความเคารพค่ะ ท่านประธานอยู ่ยะลาใช่ไหมคะ ถ้าท่านประธานจะดู NBT  
ท่านประธานต้องเปิด NBT ยะลานะคะ อย่าเปิด NBT กรุงเทพมหานคร หรือ NBT สงขลา
บ้านดิฉันนะคะ เขาทำแยกไว้ให้แล้วค่ะ ได้ทราบแบบนี้ดิฉันก็มีคำถามค่ะว่า ยอด  Page 
จำนวนเยอะ ๆ เราจะมียอด Page จำนวนเยอะ ๆ ไปทำไมคะ เราน่าจะมียุทธศาสตร์ที่ดี 
กว่านี้ไหมคะ ถ้าใครใช้สื่อ Online จะทราบดีค่ะ ว่าการมี Page จำนวนร้อย ๆ มันไม่สามารถ
ทำให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมันมากขึ้นตามไปด้วยค่ะ มีแต่จะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ
อย่างไม่จำเป็น อย่างไม่สมเหตุสมผลต่างหาก ดิฉันไม่ได้นั่งเทียนวิจารณ์นะคะ ถ้าไม่เชื่อ 
ก็ลองเปิดดู Rating ทีวีดิจิทัลที ่เขาวัดจากผู้คนผ่านการดูทีวีและอินเทอร์เน็ตช่อง NBT  
ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ ----------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๒๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕๙ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ     หทัยกาญจน์ ๒๒๖/๑ 
 
ปัจจุบัน Rating อยู่ที่ ๑๙ รองบ๊วยจาก ๒๐ นะคะ และนี่อาจจะเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่จะทำ  
ให้เห็นว่ากรมประชาสัมพันธ์ยังทำงานไม่เข้าเป้าและยังไม่เข้าใจภารกิจตัวเอง เพราะอะไร  
ในบรรดา ๗๐๐ กว่า Page เพจค่ะท่านประธาน เราพบ ๑ เพจที ่ Active ที่สุด สไลด์ 
เปลี่ยนได้เลยนะคะ Page ที่ชื่อว่า NBT Connext ค่ะ เป็น Page ที่ Active ที่สุด หลายครั้ง 
มีการลงข่าวสารที่ต้องตั้งคำถามจริง ๆ ค่ะ ว่านี่มันเป็นภารกิจของรัฐบาลและประชาชน  
ได้ประโยชน์อะไร ดิฉันไม่ได้จะวิจารณ์บุคคลในภาพหรือองค์กรที่อยู่ในภาพนะคะ เพียงแต่
ตั้งคำถามค่ะว่านี่เกี่ยวกับภารกิจของรัฐตรงไหน พอเริ่มมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำงาน
ของ NBT Connect เขาก็ใจดีค่ะ ลงข่าวพรรคก้าวไกลให้ เหมือนเดิมค่ะ ดิฉันตั้งคำถาม
เหมือนเดิมค่ะ แล้วเรื่องนี้เป็นภารกิจรัฐตรงไหน ทำไมไม่เอาเวลาไปทำงานสื่อสารโครงการ  
ที่เกี ่ยวข้องกับสิทธิของประชาชนโดยตรง ท่านเอาเวลามาทำแบบนี้ทำไมคะ เอาละค่ะ  
ท่านประธาน เมื ่อพูดถึงการทำงานข่าวสารที่พอจะเข้าเกณฑ์ สิ ่งที ่ดิฉันพูดไปทั้งหมด  
ก็มีโครงการนี้ค่ะ ขีดเส้นใต้โครงการนี้นะคะ จ้างเหมาบริการผลิตข้อมูลข่าวสาร จำนวน  
๓๙ ล้านบาท ถ้าดิฉันพูดถึงตรงนี้พี่น้องประชาชน พี่น้องสื่อมวลชนอาจจะคิดไปถึงกรณี  
ที ่ม ีสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ ่งปิดตัวลงด้วยเหตุผลขาดทุนสะสม แล้วมีผู ้ประกาศข่าว  
ผู้ดำเนินรายการข่าวถ่ายโอนไปทำงานที่ NBT ก็เกิดการตั้งคำถามกับสังคมค่ะว่า เข้าไป 
โดยวิธีใด โปร่งใสหรือไม่ กระบวนการจัดซื ้อจัดจ้างเป็นอย่างไร แต่สุดท้ายค่ะ อธิบดี  
กรมประชาสัมพันธ์ท่านก็ออกมาชี ้แจงแล้วนะคะว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ  
โอเคค่ะ ด ิฉ ันไม่เน ้นในประเด็นนี ้  เพียงแต่ว ันนี ้อยากจะชวนพี ่น ้องประชาชนและ 
เพื่อนสมาชิกที่อยู่ตรงนี้คิดไปด้วยกัน และต้องยืนยันให้ได้ไปด้วยกัน ณ ที่ประชุมแห่งนี้ค่ะ 
วันนี ้สิ ่งที ่ดิฉันอภิปรายคืองบประมาณโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐทั ้งระบบ รวมถึง
งบประมาณของกรมประชาสัมพันธ์ด้วย ดังนั ้นเราต้องมาถามหาพันธกิจหลักให้ได้  
ของการใช้งบประมาณก้อนนี้ค่ะท่านประธาน ว่าสุดท้ายแล้วงบประมาณก้อนนี้ต้องใช้ไปกับ
อะไร  ข้อ ก แก้ต่าง ตอบโต้ฝ่ายตรงข้าม สร้างความนิยมให้รัฐบาล  ข้อ ข สื ่อสาร
ประชาสัมพันธ์โครงการรัฐ ภารกิจของรัฐให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ อำนวยความสะดวก
ข่าวสารให้ประชาชน แน่นอนข้อสอบข้อนี้อย่างไรก็ตอบ ข ถูกต้องไหมคะ คือสื ่อสาร
ประชาสัมพันธ์โครงการรัฐให้ประชาชนรับรู้และรับทราบ แต่ตอนนี้กรมประชาสัมพันธ์  
กำลังประสบปัญหา ก็คือพยายามจะใช้บทบาทของตัวเองเพื่อเป็นปากเป็นเสียงทางการเมือง 



๔๖๐ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ     หทัยกาญจน์ ๒๒๖/๒ 
 
ให้กับรัฐบาลมากกว่ามุ่งเน้นงานสื่อสารที่เป็นสิทธิประโยชน์ของประชาชน ช่องทางของท่าน
แต่ละช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์หรือ Online ที่ท่านหมายมั่นปั้นมือหนักหนา 
Rating ก็ต่ำเตี้ยเรี่ยดินเหลือเกินค่ะ สู้ใครเขาไม่ได้เลยค่ะ ดังนั้นดิฉันแนะนำแบบนี้นะคะ  
ตั้งหลักกันแบบนี้ค่ะ ทำงานตัวเองให้ดีค่ะ ตั ้งเป้าสื ่อสารโครงการของภาครัฐให้เต็มที่ 
ยกตัวอย่างนะคะ สรุปแล้ว Digital Wallet ครอบคลุมกลุ่มใดบ้าง สรุปแล้วเงิน Digital 
Wallet ซื้อโทรศัพท์ได้หรือไม่ ปัจจุบันแล้วยาบ้า ๑ เม็ด ๕ เม็ด นโยบายเป็นอย่างไร พี่น้อง
ประชาชนสามารถลงทะเบียนรับสิทธิโครงการต่าง ๆ อย่างไร พ่อแก่ แม่เฒ่า เกษตรกร 
ลูกจ้าง นายจ้าง มีสิทธิสวัสดิการของรัฐอะไรบ้าง สื่อสารสิคะ ทำงานท่านสิคะ ถ้าท่าน  
ทำสิ่งเหล่านี้อย่างไรพี่น้องประชาชนเขาก็กลับมาดูค่ะ เพราะมันเป็นสิทธิประโยชน์โดยตรง  
ของพวกเขา ท่านประธานคะ เพื่อให้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ของภาครัฐสุจริต โปร่งใส  
เป็นธรรม มีความคุ้มค่า เพื่อประโยชน์สาธารณะ และไม่นำไปสู่การแทรกแซงและครอบงำ
สื่อมวลชน ดิฉันขอเสนอ ๓ ขั้น ดังนี้ค่ะ   
 ขั ้นแรกค่ะ ปิดช่องโหว่งบประมาณโฆษณาประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ  
ไม่ให้เอาไปใช้เพื ่อประโยชน์ของบุคคลและพวกพ้อง รัฐบาลต้องออกระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติ กำหนดงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ต้องเป็นไป  
เพ ื ่อการประชาสัมพันธ ์โครงการหรือผลงานของหน่วยงานเท ่าน ั ้น ห ้ามไม ่ให ้ใช้  
เพื่อการโฆษณาตัวผู้บริหารหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรี อธิบดี หรือหัวหน้าหน่วยงาน 
ต้องเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่องที่อยู่ในอำนาจที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์  
ของประชาชนเท่านั้น รวมไปถึงต้องมีข้อความกำกับว่าดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินแผ่นดิน
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที ่เป็นผู ้รับผิดชอบ ๒. ต้องไม่มีข้อความภาพ  
หรือเครื ่องหมายสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองใด ๆ เพื ่อลดความได้เปรียบเสียเปรียบ  
ทางการเมืองค่ะ และ ๓. ห้ามใช้เงินหลวงในการที่จะ Promote ตัวเอง สร้างความนิยม 
สร้างค่านิยม สร้างภาพลักษณ์ให้กับตนเองค่ะ 
 

- ๒๒๗/๑ 
 
 



๔๖๑ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ            ชลิดา ๒๒๗/๑ 
 
  ขั้นที่ ๒ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงบประมาณ ดิฉันขอยกตัวอย่างงานวิจัย 
ที่ชื่อว่า การจัดการงบประมาณโฆษณาประชาสัมพันธ์จากภาครัฐและเอกชนสู่ธรรมเนียม
ปฏิบัต ิท ี ่ม ีจร ิยธรรมโปร่งใส ในงานวิจ ัยระบุไว ้ว ่าต ั ้งแต่ปี ๒๕๕๘ จนถึงปี ๒๕๖๕  
พบ ๓ หน่วยงานที่มีโครงการประชาสัมพันธ์ประเภทมูลค่าสูงกว่ากรมประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 
กรมการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมส่งเสริมการเกษตร  
ท่านประธานคะ ประเทศไทยเรามีกรรมการอยู่ชุดหนึ่ง ชื่อกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 
ปัจจุบันมีท่านรองนายกรัฐมนตรีสุริยะเป็นประธาน มีท่านรัฐมนตรีจิราพร ในฐานะผู้กำกับ
ดูแลกรมประชาสัมพันธ์เป็นรองประธานค่ะ ดังนั้นใช้กรรมการชุดนี้ละค่ะให้เกิดประโยชน์  
ทำแผนงานระบุไปเลยค่ะ ว่างานสื่อสารภาพลักษณ์และนโยบายหลักของรัฐบาลในภาพรวม 
ที่มีกลุ ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไป ควรให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู ้รับผิดชอบหลัก  
เพราะถือเป็นการสื ่อสารนโยบายของรัฐบาล ส่วนงานประชาสัมพันธ์ที ่ เป ็นภารกิจ  
เฉพาะหน่วยงานของกระทรวงที่มีกลุ ่มเป้าหมายเฉพาะก็ให้หน่วยงานนั้นรับผิดชอบไป  
เรื ่องนี ้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเข้ามาจัดการและดำเนินการได้เลยนะคะ 
นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์ในระดับหน่วยงาน ทางที่ดีต้องมองเป็นกระทรวงมากกว่ากรม 
กระทรวงต้องเป็นผู้คิดแผนงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานค่ะ 
พูดง่าย ๆ ว่ารัฐมนตรีควรจะเป็นผู ้กลั ่นกรองโครงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาครัฐ  
ของหน่วยราชการในสังกัดตัวเองก่อนที่จะมาของบประมาณ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านประธานคะ
กรมประชาสัมพันธ์คุณก็ต้องยกระดับตัวเอง ปรับตัวเองให้มันน่าดู ทันสมัยสักหน่อย  
อย่าเอาเวลาไปคอยปกป้องนายกรัฐมนตรี ร ัฐมนตรีและพรรคการเมืองฝั ่งร ัฐบาล  
เพียงอย่างเดียว  
  ขั้นสุดท้ายค่ะ เพื่อให้งบประมาณประชาสัมพันธ์โปร่งใส ท่านประธานคะ  
หากจำกันได้นะคะ ในการอภิปรายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒ ดิฉันได้ฝากให้พี ่น้อง
ประชาชนจับตาการใช้งบประมาณโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลในการสื่อสารนโยบาย
เรือธง อย่าง Soft Power อย่าง Digital Wallet เพื ่อใช้ทำการประชาสัมพันธ์โฆษณา 
และข่าวสาร ในรูปแบบของการจัด Event การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และย้ำอีกครั้งนะคะ
ว่าสื่อมวลชนกับรัฐสามารถจัดกิจกรรมร่วมกันได้ค่ะ เพียงแต่ต้องทำให้โปร่งใส เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดการแทรกแซงและครอบงำสื่อมวลชน และดิฉันเคยอภิปรายไว้นะคะว่า รวมถึงกรณี 



๔๖๒ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ            ชลิดา ๒๒๗/๒ 
 
ที่มีใครก็ตามเปิดบริษัทใหม่ขึ้นมาเพื่อรับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ สิ่งนี้ดิฉันพูดไว้ตั้งแต่
อภิปรายมาตรา ๑๕๒ และไม่ได้กล่าวหาค่ะว่ารัฐบาลนี้ทำแล้วนะคะ แต่ดิฉันพูดเตือนไว้  
ตั้งแต่แรกแล้วค่ะ ดังนั้นนี่ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้งบประมาณประชาสัมพันธ์ของรัฐ
โปร่งใสทั้งระบบค่ะ แก้ พ.ร.บ. จัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐ ปี ๒๕๖๐ ให้มีการกำหนดนิยาม
ค่าใช้จ่ายเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และวิธีการดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้างค่าใช้จ่าย 
เหมือนกับค่าก่อสร้าง ค่าออกแบบ หรือค่าจ้างที่ปรึกษา โดยแก้ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างปี 
๒๕๖๐ เพื่อกำหนดกรอบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการจัดซื้อจัดจ้างงานโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
รวมถึงกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์
แยกออกมาค่ะ เพ่ือให้สาธารณชนสามารถมองเห็นและตรวจสอบได้ชัดเจน นอกจากนี้ต้องมี
การกำหนดมาตรฐานราคากลางของสื่อ Digital ค่ะ เพราะปัจจุบันสำนักงบประมาณยังไม่มี
การกำหนด ทำให้ สตง. ไม่มีหลักเกณฑ์อ้างอิงในการตรวจสอบความคุ้มค่าการใช้งบประมาณ
ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ----------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๒๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖๓ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         ศรัณรัตน์ ๒๒๘/๑ 
 
ด้วยข้อจำกัดนี้ค่ะ สตง. จึงไม่สามารถลงโทษทางปกครอง หากมีผู้ไม่ปฏิบัติตามวินัยการเงิน
การคลังของรัฐได้ ท่านประธานคะ ที่ผ่านมาสุ่มย้อนดูได้เลยค่ะ งบโฆษณาประชาสัมพันธ์  
มักเบิกจ่ายท้ายปี เป้าหมายก็เพื่อใช้งบประมาณคงค้างให้หมดปีงบประมาณ นั่นสะท้อน
อะไรคะ สะท้อนให้เห็นว่าไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อต้องการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนจริง ๆ  
และส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นโครงการที่วงเงินงบประมาณต่ำ เพื่อจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง 
ดังนั ้นโครงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของภาครัฐที ่มีมูลค่า ๑ ล้านบาทขึ ้นไป ทำให้  
ผ่านกระบวนการ e-Bidding ทั้งหมดค่ะ และเพื่อความโปร่งใสในการใช้งบประมาณโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ดิฉ ันเสนอนะคะว่าสื ่อที ่ผลิตและได้รับงบประมาณจากรัฐต้องแสดง
รายละเอียด แปะป้ายบอกว่าหน่วยงานใดจ้างเป็นเงินเท่าไร เหมือนเวลาเราใช้เงินจาก
กองทุนพัฒนาการเมืองก็ต้องมีการระบุ หรือแม้แต่ป้ายโครงการก่อสร้ างต่าง ๆ ของรัฐ
ปัจจุบันก็มีการระบุนะคะ ดังนั ้นการใช้เงินเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐก็ต้อง  
มีการระบุว่าสื่อชิ้นนี้ คลิปชิ้นนี้มาจากภาษีของประชาชน  
 ท่านประธานคะ สรุปภาพรวมที่ดิฉันอภิปรายมาทั้งหมดนี้นะคะ งบโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ภาครัฐมันไม่มีหลักเกณฑ์ ไม่มีการตรวจสอบ และเอื้อต่อความไม่โปร่งใส  
ตามสภาพที่เห็นเลยค่ะ งบกระจัดกระจาย ผลลัพธ์การส่ือสารไม่มีเอกภาพ เอาง่าย ๆ นะคะ
งบประมาณปีละเกือบ ๓,๐๐๐ ล้านบาท ถ้าทำเป็นทำถึงจริง ๆ โครงการ Ignite Thailand 
ของนายกรัฐมนตรีคงไม่ถูกประชาชน Ignore แบบนี้ค่ะ ท่านประธานคะ สุดท้ายที่ดิฉัน 
อภิปรายมาทั้งหมดด้วยความปรารถนาดีและคาดหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่ารัฐบาลและรัฐมนตรี  
ที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์จะทำให้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์โปร่งใส เลิกซุก เลิกซ่อน 
เลิกซ้อนเสียที และด้วยความปรารถนาดีครั้งที่ ๒ ค่ะ การสื่อสารเป็นเพียงปลายทางนะคะ  
แต่ต้นทางของการสื่อสารที่จะทำให้ได้ผล คือฝีมือการบริหารราชการแผ่นดินและความสง่างาม
ทางการเมือง ขอบคุณค่ะ  
  (การประชุมดำเนินการมาถึงตอนนี้ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม) 
 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปขอเชิญคุณณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ครับ   
 



๔๖๔ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         ศรัณรัตน์ ๒๒๘/๒ 
 
  นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ (สุพรรณบุรี)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ที ่ เคารพ กระผม นายณัฐว ุฒ ิ ประเสร ิฐส ุวรรณ สุพรรณบุร ี พรรคชาต ิไทยพัฒนา  
ท่านนายกรัฐมนตรีได้อภิปรายนำเสนองบประมาณฉบับนี้ในวันแรก โดยชี้ให้เห็นว่าการใช้
เงิน Digital Wallet ๕๐ ล้านคน คนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ใช้เงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
เปรียบเสมือนเป็นพายุหมุนกระตุ ้นเศรษฐกิจ ดังนั ้นครับท่านประธาน ผมจะให้ฉายา
งบประมาณฉบับนี้ว่า เศรษฐาพายุหมุนครับท่านประธาน ขออนุญาตไม่กล่าวถึงรายละเอียด 
ของโครงการ Digital Wallet เพราะท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติหลายท่านได้กรุณาอภิปราย 
ให้ความเห็น ทั ้งสนับสนุน ท้วงติง เสนอแนะไปมากแล้ว แต่จะขออนุญาตชื ่นชม  
ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในฐานะ Policy Maker ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ
อย่างเด็ดเดี่ยวว่าจะทำโครงการนี้ จนนำมาสู่การเสนองบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ ฉบับนี้ 
แม้จะล่าช้าไปบ้าง แต่เพื ่อให้ Sure ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายและกำหนดการใช้จ่าย 
ในรายละเอียด เพื่อให้ไป Circulate เศรษฐกิจได้หลาย ๆ รอบอย่างแท้จริง ท่านประธาน 
ที่เคารพครับ พายุหมุนลูกนี้อาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพียงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น กระผม
ขอเสนอให้นายกรัฐมนตรีมีนโยบายตั ้งงบประมาณ Megaproject ที ่จะเป็นพายุหมุน 
อีกอย่างน้อยครับ อย่างน้อย ๒ ลูก ให้ก่อตัวเริ ่มต้นในปีนี ้ ใช้งบประมาณปีนี ้บางส่วน  
เป็นพายุหมุนอีกลูกหนึ่งและพัฒนาไปสู่การตั้ง Megaproject ในปีถัด ๆ ไป เพื่อวางโครงสร้าง
ความเจริญอย่างยั่งยืนให้กับชาติบ้านเมืองในระยะยาว -------------------------------------------- 
 

- ๒๒๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖๕ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              นำพร ๒๒๙/๑ 
 
พายุหมุน ๒ ลูกที่กระผมจะเสนอนั้น เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ 
เมื่อเช้านี้ได้ฟังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่าน ร้อยเอก ธรรมนัสและท่านอรรถกร ก็มีความมั่นใจครับ 
เพราะท่านทำอยู่แล้วโครงการที่ผมจะพูดนี้ พายุหมุนทั้ง ๒ ลูกนี้ ดังนั้นท่านมา Implement 
พายุทั้ง ๒ ลูกที่ผมจะเสนอนี้ ผมเชื่อมั่นละครับว่าจะประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากนัก 
เพียงแต่ว่าขอให้เป็นโครงการ Megaproject เศรษฐาพายุหมุนอีก ๒ ลูกครับ  
 เศรษฐาพายุหมุนลูกแรกครับ งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเรื่องน้ำ  
มีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างยิ่งครับ ภายใต้สถานการณ์โลกเดือดหรือ Global Boiling 
นี้ ภูมิอากาศสุดขั ้ว ทั ้งภัยแล้งจาก El Nino ทั ้งภัยน้ำท่วมจาก La Nina ผมยกตัวอย่าง 
ให้เห็นไม่ไกลนัก ที่ในเขตเลือกตั้งของผม อำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี เมื ่อ ๒ สัปดาห์ที ่ผ ่านมาฝนตกไม่กี ่ว ันครับ น้ำท่วม ผมต้องรบกวนกรม
ชลประทานไปสูบน้ำออก ฝนทิ้งช่วง ๒ สัปดาห์ในวันนี้ครับ แล้งครับท่านประธาน ข้าวในนา
นับหมื่นไร่ อายุเดือนเศษ ๆ กำลังจะตาย ผมก็ต้องรบกวนไปที่กรมชลประทาน ท่านอธิบดี
กรมชลประทานบ้าง ท่านผู้อำนวยการสำนัก ท่านผู้บริหารทั้งสำนัก ๑๑ สำนัก ๑๒ สำนัก 
๑๓ ทั้ง ๓ สำนัก กรุณามาช่วยเหลือ นำเครื่องสูบน้ำมาช่วยอยู่ในขณะนี้ ต้องขอขอบคุณไว้ 
ณ โอกาสนี้ ท่านประธานครับ ความสำคัญของน้ำนั้นมีความสำคัญมากอย่างแท้จริงครับ 
ความมั่นคงของน้ำจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เมื่อเช้านี้ได้ฟังท่านศักดินัย นุ่มหนู ขออนุญาต
เอ่ยนาม ท่านเป็นประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ท่านบอกว่าปัจจัยเสี่ยง
ของผลผลิตทุเรียนอยู่ที่น้ำเป็นปัจจัยหนึ่งครับ ทุเรียนนำรายได้มาสู่ประเทศนับแสนล้านต่อปี
ท่านประธาน เพราะฉะนั้นต้องให้ความสำคัญเรื่องน้ำ Megaproject ที่จะมาทำนำเสนอ
ต่อไปในอนาคตนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญ ปีนี้ครับ ท่านนายกรัฐมนตรีกำหนดยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
หน้า ๓๓ ข้อ ๕ ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำไว้ใช้เงินประมาณ ๙๙ ,๑๓๒.๗ ล้านบาท 
เพื่อก่อตัว เงินส่วนนี้ขอให้ไปใช้เริ ่มต้นในการที่จะก่อให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจใน
งบประมาณปีถัด ๆ ไปครับ ท่านประธานครับ พื ้นที ่เกษตร ๑๔๙.๒ ล้านไร่ มีพื ้นที่
ชลประทานขณะนี้ ๓๒.๕ ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ ๒๒ เท่านั้นเอง ผมขอให้ตัวเลขนี้เป็น
อดีตสำหรับรัฐบาลชุดนี้ เพราะในอนาคตท่านจะสร้างตัวเลขใหม่ให้มันทวีความเป็นพื้นที่เขต
ชลประทานมากขึ้นเรื่อย ๆ ท่านประธานครับ ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องในพายุหมุนลูกนี้ เช่น  



๔๖๖ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              นำพร ๒๒๙/๒ 
 
การปลูกต้นไม้ สนับสนุนไปสิครับ ให้โรงเรียน ให้นักเรียนทั่วประเทศปลูกต้นไม้ นำไปแลก
กับเงินงบประมาณคล้าย ๆ กับขายคาร์บอนเครดิต รัฐสนับสนุนไปสิครับ โรงเรียนผู้สูงอายุ
กระจายอยู่ทั่วประเทศ ให้ผู้สูงอายุปลูกต้นไม้แล้วไปแลกกับเงินงบประมาณ เป็นคล้าย ๆ 
คาร์บอนเครดิต เหล่านี ้ละครับ เป็นสิ ่งที ่จำเป็นเป็นอย่างยิ ่งครับท่านประธาน การตั้ง
กระทรวงน้ำแห่งชาติบูรณาการเข้ามาสิครับ หน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข้องกับน้ำ สทนช.  
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำ เหล่านี้นำมารวมกัน สร้างพลัง
ในการที่จะให้ประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรที่มีความมั่นคงทางน้ำ จะไม่เกิดภัยแล้ง  
จะไม่เกิดภัยน้ำท่วมอย่างที่เป็นอยู่ในอดีต ท่านต้องลงทุนครับเร่ืองนี้  
 

- ๒๓๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖๗ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         พุทธชาติ ๒๓๐/๑ 
 
 ท่านประธานที ่เคารพครับ เศรษฐาพายุหมุนลูกที ่ ๒ ต้องเริ ่มก่อตัวปีนี้  
เช่นเดียวกัน เพราะนายกรัฐมนตรีกำหนดยุทธศาสตร์ สร้างความสามารถการแข่งขัน หน้า ๑๙ 
ข้อ ๑๑ การเกษตรสร้างมูลค่า งบประมาณ ๔๕ ,๙๐๘.๔ ล้านบาท บูรณาการเข้าไปสิครับ 
กระทรวงที่มีความสำคัญ มีข้อมูล Zoning ทางการเกษตรจำเป็นต้องมีแล้วครับ พื้นที่ 
ที่เหมาะสม น้ำที่เหมาะสม ผลผลิตจำนวนมาก เหล่านี้จำเป็นต้องเกิดขึ้นในยุครัฐบาลชุดนี้ครับ
ท่านประธาน เพราะว่ากรมพัฒนาที ่ดินมี Agri-Map มานานแล้ว ขณะนี ้กรมส่งเสริม
การเกษตรมี Farmer Map รู้เลยว่าจังหวัดนี้ปลูกอะไร กี่ครัวเรือน เหล่านี้ครับ นำข้อมูล  
มาบูรณาการกัน แล้วก็เอากรมวิชาการเกษตรเข้ามาเสริม ทำให้เกิด Zoning ของการปลูกพืช
ได้อย่างแท้จริง แล้วกระทรวงพาณิชย์มาช่วยครับ อย่างที่ท่านรัฐมนตรี ร้อยเอก ธรรมนัส  
พูดเมื ่อเช้าว่า แนวทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือ ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม  
เพิ ่มรายได้ อันนี้มันจะเกิดขึ ้นจริงครับ แต่ขอให้ทุ ่มลงไปสิครับงบประมาณ เหมือนกับ  
ท่านสร้างรถไฟฟ้า ท่านทำเรื่องน้ำสิครับ ความมั่นคงอย่างยั่งยืน ทำเรื่องการทำ Zoning  
ทำเกษตร Premium ทำเกษตร Organic ตลาดโลกต้องการมาก โรงงานปุ ๋ยแห่งชาติ  
ต้องเกิดแล้วครับท่านประธาน เกษตรกรจะได้ใช้ปุ๋ยราคาถูก คุณภาพดี เราเป็นประเทศ  
ที่ทำการเกษตรเป็นหลัก ท่านประธานครับ ทั้งหมดที่ผมกล่าวมานี้ ทั้งพายุหมุนเศรษฐาลูกที่ ๑ 
และพายุหมุนเศรษฐาลูกที่ ๒ จะเป็นตัวที่จะขับเคล่ือนเศรษฐกิจของชาติต่อเนื่องจาก Digital 
Wallet แล้วมันจะยั่งยืนและถาวรด้วยซ้ำไป  
  ท่านประธานครับ สิ่งที่จะประสบความสำเร็จก็คือ ผู้ที่นำนโยบายต่าง ๆ 
เหล่านี ้ไป Implement รัฐมนตรีมีความสำคัญมาก ผมเสียดายครับ เพชรเม็ดงามของ
คณะรัฐมนตรีชุดนี้ คิดถึงท่านด้วย ท่านรัฐมนตรีชลน่าน ศรีแก้ว ท่านมีบทบาทมากขอให้
กำลังใจท่านครับ รัฐมนตรีที ่เป็นเพชรเม็ดดี ๆ เม็ดงามที ่เจียระไนแล้วในรัฐบาลชุดนี้  
มีอีกหลายท่านครับ ผมยกตัวอย่าง ท่านวราวุธ ศิลปอาชา ไปอยู ่กระทรวงไหนก็นำ  
ความทันสมัยไปสู่กระทรวงนั้น เพ่ือจะรับใช้พี่น้องประชาชน มาอยู่กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ขณะนี้ทำนโยบาย 5x5 ฝ่าวิกฤติประชากร ไปเสนอถึงสหประชาชาติ 
หลายชาติยอมรับในเรื่องเหล่านี้ แล้วภาษาอังกฤษท่านดีมาก ท่านรัฐมนตรีพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 
กำลังปรับโครงสร้างพลังงาน จะไม่ให้พลังงานขึ้นตามอำเภอใจจะให้รู ้ต้นทุนในการผลิต  
ของน้ำมัน ของพลังงาน เรื่องเหล่านี้มันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ท่านสนับสนุนงบประมาณไปสคิรบั  



๔๖๘ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         พุทธชาติ ๒๓๐/๒ 
 
  สรุปครับท่านประธาน งบประมาณฉบับเศรษฐาพายุหมุน จะหมุนเศรษฐกิจ
ประเทศ จะหมุนเศรษฐกิจครัวเรือนให้เจริญรุ่งเรือง รุ่งโรจน์ โชติช่วงชัชวาลอีกครั้งหนึ่ง  
ผมจึงขอรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ครับ ขอบพระคุณครับ  
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ต่อไปขอเชิญ 
คุณศาสตรา ศรีปาน เชิญครับ 
  นายศาสตรา ศรีปาน (สงขลา)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
เพื ่อนสมาชิกและพี ่น้องคนไทย ผม ศาสตรา ศรีปาน เด ็กหาดใหญ่ จ ังหวัดสงขลา  
พรรครวมไทยสร้างชาติครับ วันนี้ผมมาขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๓.๗ ล้านล้านบาท ก่อนอื่น  
ที่จะลงรายละเอียดของผม ๒ ประเด็น ผมอยากที่จะขอชื่นชมรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรี
เศรษฐา ทวีสิน เรื่องยาเสพติด ขอชื่นชมท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน คุณหมอชลน่าน ทุกคน  
ที่วันนี ้ทำให้ยาบ้า ๑ เม็ด ผิดกฎหมายแล้วครับ เรื ่องนี ้ได้รับความชื่นชมมาจากพี่น้อง
ประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษต่อสังคม  
 

 - ๒๓๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖๙ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           ธนัชญา ๒๓๑/๑ 
 
  เรื่องที่ ๒ เรื่องสานต่อผลงานของลุงตู่ เรื ่องของรถไฟทางคู่ ที่สมัยที่แล้ว  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ทำไว้ มาจากหนองคายเชื่อมกับลาวครับ เชื่อมกับจีนครับ 
ลงมาที่ EEC ภาคตะวันออก ลงมาภาคใต้ วันนี้มาถึงชุมพรและล่าสุดกระทรวงคมนาคม  
ได้มีงบประมาณทั้งสิ ้น ๑.๖๔ แสนล้านบาท จากชุมพรเชื ่อมต่อมาที่สุราษฎร์ธานีครับ  
สุราษฎร์ธานีระยะทางทั ้งสิ ้น ๑๖๘ กิโลเมตร ๓๐ ,๐๐๐ ล้านบาท จากสุราษฎร์ธานี 
มาบ้านผมครับ ที ่ยิ ้มนี ้ดีใจครับ หาดใหญ่ สงขลา ๓๒๑ กิโลเมตร งบประมาณทั้งสิ้น 
๖๖,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งวันนี้งบประมาณได้ผ่านแล้ว จะสร้างปี ๒๕๖๘ ครับ ซึ่งก็จะสร้างมิติ
ของการท่องเที่ยว การค้า การขนส่งให้กับภาคใต้ ฝากท่านนายกรัฐมนตรีครับ อย่าลืม  
แลนด์บริดจ์ผม พี่น้องประชาชนคนใต้ คนไทยรออยู่ครับ ที ่ Highlight ครับ กระทรวง
พลังงาน โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ท่านพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค มีความตั้งใจ
ที่จะควบคุมราคาพลังงานแบบยั่งยืน ให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้ใช้พลังงานกันในราคาที่ถูก 
โดยการแก้กฎหมาย โดยการที่ไปหาต้นทุนราคาหน้าโรงกลั่นอะไรต่าง ๆ และทราบมาว่า
หลังจากนี้ ๑ ปี กฎหมายฉบับนี้จะเป็นรูปธรรมและผลักดันเข้าสู่สภาให้กับพี่น้องประชาชน
คนไทยทุกคนครับ และท่านก็เป็นคนแรกที่มาทำเรื่องนี้ และขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี  
ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้กับกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มขึ้น วันนี้กระทรวงศึกษาธิการนั้น  
มีงบประมาณทั้งสิ้นราว ๓๔๐,๐๐๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ๗.๘ เปอร์เซ็นต์ มากกว่า
เดิมประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ ล้านบาท ที่ผมบอกว่าดีเยี่ยม เพราะการศึกษาคือโอกาสครับ วันนี้ 
การลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ นักเรียน เยาวชน ถือว่าเป็นการลงทุนสำหรับประเทศในระยะยาว 
วันนี้ในการอภิปรายของผมก็อยากจะมุ่งประเด็นไปที่เงินที่รั่วไหลครับ ผมอยากจะแนะนำ
แล้วก็บอกถึงปัญหาให้กับทางรัฐบาลได้ทราบว่าวันนี้มีเงินรั่วไหล เด็กไทยการศึกษาอาจจะ
ไม่ได้รับเงินอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ซึ่งวันนี้ผมยกตัวอย่างเลยว่า โครงการพัฒนาคนตลอด
ช่วงวัย ยกตัวอย่างของโรงเรียนเอกชน เป็นค่าอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันของ
โรงเรียนเอกชน ๔,๐๐๐ กว่าล้านบาทตรงนี้ เป็นค่าอาหารกลางวันเสริมนมรั่วไหลอย่างไร 
วันนี้กระทรวงศึกษาธิการถ้ามาดู Flowchart ก็จะส่งงบประมาณต่าง ๆ ไปที่ปลัดกระทรวง 
ในจังหวัดของแต่ละจังหวัดก็จะมี สช. ครับ เป็นสำนักงานการศึกษาเอกชน ตรงนี้ก็จะดู
โรงเรียนเอกชน สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ตรงนี้ก็จะจัดสรรงบประมาณไปที่
ท้องถิ่นก่อน แล้วก็ไปถึงโรงเรียนต้นสังกัดที่เป็นโรงเรียนรัฐบาล ค่าอาหารครับ ๓๐ บาท  



๔๗๐ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           ธนัชญา ๒๓๑/๒ 
 
น้อยแล้วตอนนี้ ถือว่าน้อย น้อยอยู่แล้วไม่พอครับ ปัญหาก็คือเมื่องบประมาณไปที่โรงเรียน 
รัฐบาลไม่ได้ตรวจสอบอย่างทั่วถึงครับ งบก็น้อยอยู่แล้ว มีการทุจริตคอร์รัปชัน โรงเรียนไม่ได้
ไปจัดซื้ออาหารวัตถุดิบที่มีคุณภาพ บริหารไปบริหารมาอาหารเด็กไทยเหลือแค่นี้ครับ  
  (เจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิดคลิปภาพ) 

 
               - ๒๓๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗๑ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              ลลิตา ๒๓๒/๑ 
 
 นายศาสตรา ศรีปาน (สงขลา)  :  ผมก็ไม่แน่ใจว่านี่เรียกว่าอาหารได้หรือเปล่า
เหมือนกัน อยากให้ทุกท่าน เพื่อนสมาชิก รัฐมนตรี ท่านนายกรัฐมนตรี ลองคิดดูครับว่า  
อาหารกลางวันของเด็กไทย ลูกหลานของท่านไปเรียนและได้ร ับโภชนาการแบบนี้  
ท่านโอเคไหมครับ วันนี้จึงอยากกำชับให้หน่วยงานต่าง ๆ ลงมาตรวจสอบ แล้วก็เห็นเป็นข่าว
บ่อยครั้ง มีทั่วประเทศไทย ไม่ได้มีแค่หาดใหญ่บ้านผมอย่างเดียว ครูที่ดี โรงเรียนดีก็ว่ากันไป 
ผมมีครู มีเพื ่อนเคารพรักกัน ดูแลเด็ก ดูแลนักเรียนดี นี ่ครับ กินขนมจีนมาแล้ว ๓ ปี  
คลุกน้ำปลาก็มี ขาดสารอาหารก็มี วันนี้ผมถามว่ากระทรวงศึกษาธิการจะทำอย่างไรครับ  
งบรั่วไหลไปแม้กระทั่งโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี  
อย่างมีคุณภาพก็จะประกอบไปด้วย ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าพัฒนาผู้เรียน ค่าเครื่องแบบต่าง ๆ 
งบประมาณทั้งสิ ้น ๖๗ ,๐๐๐ ล้านบาท วิธีการโกงผมจะชี ้เป้าให้เลย นี ่คือแบบฟอร์ม  
ที่ทางโรงเรียนให้กับทางผู้ปกครอง ตรงกากบาทนี้ก็คือผู้รับเงิน ผู้รับเงินเซ็นลอยไว้ครับ  
แล้วข้างบนจะเป็นช่อง มีค่าเรียน ชุดนักเรียน อะไรต่าง ๆ ติ๊กไว้ที่สมุดอย่างเดียวเซ็นลอยไว้ 
พอเซ็นลอยไว้เสร็จให้แค่สมุด สมุดนี้ก็เป็นสมุดเวียนครับ สมุดเวียนมาจากรุ่นพี่เทอมที่แล้ว  
ผอ. เอาหนังสือเก่ามาวนแจกแบบนี้ มีการทุจริตคอร์รัปชันต่าง ๆ แล้วก็ส่งเอกสาร เพราะว่า 
มีลายเซ็นทุกอย่างแล้วก็ส่งให้ตรวจสอบ ให้ สช. คือต้นสังกัด ก็ลอยนวลกัน เพราะฉะนั้น  
ผมถามกระทรวงศึกษาธิการว่ามีการตรวจสอบเรื ่องนี ้อย่างไรครับ หรือท่านตรวจดูแค่
เอกสารอย่างเดียว แล้วเรื่องนี้ทำกันเป็นขบวนการ ที่ทุกคนอยากรู้ ผมขอสักทีเถอะครับ  
นี่ครับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดพะโคะ จังหวัดสงขลา ผมขอสาปแช่งให้คนที่โกงเงิน
อาหารเด็ก ฉิบหายครับ ขึ้นทุกทีพูดเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามฝากท่านนายกรัฐมนตรี หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย สตง. ป.ป.ช. หรือแม้แต่ต้นสังกัด เช่น สพฐ. หรือ สช. ที่ผมกล่าวถึงนี้ 
กระทรวงศึกษาธิการได้ลงมาดู ไม่ใช่แค่เก็บแต่เอกสาร แต่จะต้องติดตาม เพราะงบประมาณ 
ที่ท่านบอกว่าจะสร้างความเสมอภาคให้เด็กได้มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง มันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยครับ 
  อีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธาน เป็นเรื่องของงบประมาณด้านความมั่นคง  
๓.๑ หมื่นล้านบาท แยกออกเป็น ๒ ส่วนครับ ป้องกันการคุกคามข้ามชาติและพิทักษ์  
สถาบันกษัตร ิย ์ ๓๑ ,๐๐๐ ล้านบาทนี ้  แบ่งออกเป็นป ้องก ันการคุกคามข ้ามชาติ   



๔๗๒ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              ลลิตา ๒๓๒/๒ 
 
๑๒,๐๐๐ ล้านบาท แล้วก็พิทักษ์สถาบัน ๑๘ ,๐๐๐ ล้านบาท วันนี ้งบประมาณนี้ที ่ทำ  
ผมไม่ได้บอกให้ตัด ผมคิดว่ามันก็ทำดี แต่ผมอยากจะให้งบประมาณนี้ดีที่สุด จึงมีคำถาม  
ในหัวใจผมว่า มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เขาบอกว่าคุกคามข้ามชาติ การเงิน หรือว่า
จับใครได้บ้างหรือยังครับ หรือได้ตรวจสอบเส้นทางการสนับสนุนของต่างชาติมาเซาะกร่อน
บ่อนทำลายสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของคนในชาติบ้างหรือไม่ครับ --------------------------------- 
 

- ๒๓๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗๓ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ            ประภาลักษณ์ ๒๓๓/๑ 
 
พิทักษ์สถาบันที่ท่านบอกนี้ ๑๘,๐๐๐ ล้านบาท อยากทราบจริง ๆ ครับ ท่านทำอะไรบ้าง 
วันนี ้ผมได้ไปเจอเพื ่อนคนหนึ ่งครับ คุณพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ คุณลอรี ่ ขออนุญาต  
ที่เอ่ยนาม แต่ผมขออนุญาตเรียบร้อย ได้ไปเจอบทความดี ๆ ครับว่าวันนี้ทำแบบเดิมก็ได้
แบบเดิม สิ่งที่เราจะทำมันต้องทันยุค ทันสมัย แล้วก็สร้างสรรค์ วันนี้เขาบอกว่ายังมีคนที่รัก
สถาบันวาดรูปกำแพง มีความสามารถ ผมยังรู้จักเลยครับชื่ออาจารย์อะไร แต่ขาดอะไรครับ 
ขาดงบประมาณครับ วันนี้มีคนทำ Animation เป็นผู ้กำกับ อยากจะทำประวัติศาสตร์ 
ชาติไทยโดยไม่บิดเบือน เขาทำไม่ได้ครับ เพราะอะไรรู ้ไหมครับ ขาดงบประมาณครับ 
เพราะฉะนั้นสิ่งที่คนรุ่นใหม่อยากจะนำเสนอทางรัฐบาลนั่นก็คือ เราอาจจะเปิด Platform หนึ่ง
ที่เอา Project ดี ๆ เหล่านี้ของคนรุ่นใหม่เข้ามาพูดคุย ส่งเข้ามาเพ่ือที่จะมีการนำเสนอให้กับ
ทางรัฐบาลทันยุค ทันสมัย สร้างสรรค์ ได้มีการจัดซื้อจัดจ้าง หรือว่าทำเรื่องพวกนี้ให้มันเกิด
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 สุดท้ายครับท่านประธาน ผมก็ขอโหวต พ.ร.บ. งบประมาณฉบับนี้ให้ผ่าน  
ที่เราได้พูดกันมา ๓ วัน ๓ คืน ก็อยากจะให้มันไปทำประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ผมและเพื่อน
สมาชิกของผม พรรครวมไทยสร้างชาติ ก็จะคอยติดตาม เพราะว่าภาษีทุกบาททุกสตางค์ของ
พ่ีน้องประชาชน มันตอ้งถูกใช้ให้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพท่ีสุดครับ ขอบพระคุณครับ  
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณศาสตราครับ
ขออภัยด้วยครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นคำอภิปราย แต่ผมไม่อยากจะขัดจังหวะเมื ่อสักครู่  
แต่คำว่า ฉิบหาย มันเป็นคำที่ไม่สุภาพ ขอให้ถอนไว้เถอะครับ อย่าให้บันทึกไว้ ขอถอนคำว่า 
ฉิบหาย  
  นายศาสตรา ศรีปาน (สงขลา)  :  ขอถอนเป็น ชิปหาไม่เจอ ได้ไหมครับ  
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู ้แทนราษฎร)  :  อย่ามีคำว่า 
ฉิบหาย ถอนคำนี้  
  นายศาสตรา ศรีปาน (สงขลา)  :  ขอถอนคำว่า ฉิบหาย ครับ  
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณมากครับ 
ต่อไปขอเชิญคุณร่มธรรม ขำนุรักษ์ ครับ  
 



๔๗๔ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ            ประภาลักษณ์ ๒๓๓/๒ 
 
  นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ (พัทลุง)  :  ท่านประธานสภาที ่เคารพ กระผม  
ร่มธรรม ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ วันนี้กระผม  
ขออภิปรายให้ความเห็นในวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๘ และถือโอกาสเป็นคนสุดท้ายที ่จะสรุปการอภิปรายของพรรค
ประชาธิปัตย์ในวาระนี้ครับ ท่านประธานครับ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีในวันนี้เป็นวาระที่สำคัญอย่างยิ่งครับ ด้วยเหตุผลที่ว่าเงินเหล่านี้มาจากภาษี
ของพี่น้องประชาชน เราจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบครับว่า รัฐบาลจะนำเงินของพี่น้อง
ประชาชนไปทำอะไรบ้าง นอกจากนี้ครับ งบประมาณรายจ่ายประจำปียังเป็นเครื่องสะท้อน 
ว่ารัฐบาลมีวิสัยทัศน์จะพัฒนาประเทศอย่างไร จะนำนโยบายที่หาเสียงไว้ไปสู่การปฏิบัติ  
ด้วยวิธีใดครับ และที่สำคัญครับ รัฐบาลจะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชนได้หรือไม่ครับ จะพาเรือลำนี้ที่ลอยอยู่กลางทะเล ท่ามกลางคลื่นปัญหามากมาย  
ไปในทิศทางไหน โดยคร้ังที่แล้วครับ งบประมาณปี ๒๕๖๗ รัฐบาลชุดนี้อาจจะมีเหตุผลได้ว่า 
ได้มีการจัดทำมาแล้วบางส่วนโดยรัฐบาลก่อนหน้า ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้มากนักครับ  
แต่ครั้งนี้หมดข้ออ้างแล้วครับ งบประมาณปี ๒๕๖๘ รัฐบาลมีเวลาในการจัดทำอย่างเต็มที่ 
ซึ ่งเราก็คาดหวังครับ แม้จะรู ้ว่าไม่ค่อยมีหวังว่าการจัดทำงบประมาณในปีนี ้จะนำไปสู่  
การแก้ไขของพี่น้องประชาชนได้ และตอบสนองความท้าทายของประเทศ ทั้งเรื่องปัญหา
เศรษฐกิจปากท้องครับ ที่ค่าครองชีพสูงขึ้น สินค้า น้ำมัน ค่าไฟ ราคาสินค้าทางการเกษตร  
ที่ผันผวน อีกทั้งยังมีปัญหาความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตครับ มิจฉาชีพระบาด ยาบ้าเต็มเมือง 
คุณภาพการศึกษาตกต่ำ และที่สำคัญครับ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องมลพิษทางอากาศ 
สารเคมี ภัยแล้ง ไปจนถึงภาวะโลกร้อน -------------------------------------------------------------- 
 
                - ๒๓๔/๑ 
 
 
 
 



๔๗๕ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           จินตนา ๒๓๔/๑ 
 
แต่สิ ่งที ่ปรากฏในวันนี ้ครับ เราก็ต้องผิดหวังอีกครั ้งครับ เพราะงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปี ๒๕๖๘ เป็นงบประมาณที่ตั้งหน้าตั้งตากู้เงินมาแจกครับ สร้างหนี้ให้กับประเทศ  
แต่กลับเมินเฉยต่อปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และความท้าทายของประเทศ  
ท่านประธานครับ เมื ่อประชาชนได้เลือกเราทุกคนเข้ามาเป็นตัวแทนของพวกเขาแล้ว  
ทั้งในฐานะ สส. ผู้พิจารณากฎหมายและเราได้เลือกนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บริหารประเทศ 
รัฐบาลจำเป็นต้องบริหารเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มาจากภาษีของพี่น้องประชาชนให้คุ้มค่า
สมเหตุสมผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี ่น้องประชาชนครับ แต่สิ ่งที ่ปรากฏในวันนี้ 
กลับตรงกันข้าม ด้วยเหตุผลที่ผมจะต้องขออนุญาตใช้เวลาเพ่ืออธิบายบางประการต่อไปครับ 
  (เจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิด Presentation)  
  นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ (พัทลุง)  :  ประเด็นที่ ๑ คือรัฐบาลจัดทำงบประมาณ
แบบดันท ุร ัง  ก ู ้ เง ินก ่อหน ี ้มหาศาลอย ่างไม ่สมเหต ุสมผล งบประมาณปีน ี ้วงเงิน  
๓,๗๕๒,๗๐๐ ล้านบาท เพิ่มจากปีที่แล้ว ๗.๘ เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ประมาณการรายได้ของ
รัฐบาลอยู่ที่ ๒.๘๘ ล้านล้านบาท นั่นหมายความว่าเราจะต้องกู้เพื่อมาชดเชยการขาดดุลถึง 
๘.๖๕ แสนล้านบาท ถือเป็นการตั้งงบประมาณรายจ่ายที่ขาดดุล หรือเกินจากรายได้ไปสูงจน
เกือบชนเพดาน เมื่อมาดูหนี้สาธารณะเราก็พบว่า หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง  
๑๑ ล้านล้านบาท คิดเป็น ๖๕ เปอร์เซ็นต์ของ GDP ในปีนี้ และตามแผนของรัฐบาลครับ  
หนี้สาธารณะคาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึง ๗๐ เปอร์เซ็นต์ เกือบ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกือบ
ชนเพดานหนี้ในช่วงท้ายของรัฐบาลนี้ พอมาดูโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายปีนี ้พบว่า  
เป็นรายจ่ายประจำไปแล้ว ๒.๗ ล้านล้านบาท คิดเป็น ๗๒ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ
ทั้งหมด ซึ่งจะเห็นว่างบประมาณประจำเพียงอย่างเดียวใกล้เคียงกับรายได้ของรัฐบาลที่ 
๒.๘๘ ล้านล้านบาทแล้วครับ หมายความว่ารัฐบาลจะต้องตั ้งงบประมาณขาดดุลอย่าง
ต่อเนื่อง หรือต้องกู้อย่างต่อเนือ่ง ต่อไปเรื่อย ๆ ขณะรายจ่ายลงทุนอยู่ที่ ๙.๐๘ แสนล้านบาท 
คิดเป็นเพียง ๒๔.๙ เปอร์เซ็นต์ และแม้จะเพิ่มจากปีที ่แล้วเกือบ ๒๐๐ ,๐๐๐ ล้านบาท  
แต่ส่วนใหญ่แล้วก็เพิ่มขึ้นที่เป็นผลมาจากโครงการ Digital Wallet ที่ใส่มาในงบประมาณปีนี้ 
แต่ภาพรวมก็ถือว่าน้อยครับ เมื ่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายประจำ และประเทศควรมี  
การลงทุนที่มากกว่านี ้ครับ และเราคาดหวังครับว่า ปีต่อ ๆ ไปก็ยังต้องให้งบลงทุนสูง  
อยู่ในสัดส่วนที่เพิ ่มขึ้นครับ ดูกันต่อที่งบประมาณจำแนกตามกลุ่มรายจ่าย ปีนี้งบกลาง  



๔๗๖ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           จินตนา ๒๓๔/๒ 
 
เพิ ่มขึ ้นอย่างก้าวกระโดดครับ หลายท่านอภิปรายไปแล้ว จาก ๖.๑๔ แสนล้านบาท  
เป็น ๘.๐๕ แสนล้านบาทในปีนี้ เพิ่มขึ้นมากถึง ๓๑ เปอร์เซ็นต์ครับ อะไรมันจะมากมาย
ขนาดนั้นครับ บางครั้งบางพรรคในขณะที่เคยเป็นฝ่ายค้านก็ชิงชังงบกลางครับว่าตรวจสอบ
ได้ยาก ส่อเกิดทุจริตและควรเป็นงบที่ใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้น แต่วันนี้ท่านกลับใช้  
งบกลางเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนเรื่องของตัวเอง ตอนนั้นเหมือนท่านตาสว่าง 
ตอนนี้เหมือนท่านตาบอด งบกลางเป็นงบรายจ่ายบุคลากรไปแล้ว ๕.๔๙ แสนล้านบาท  
หรือคิดเป็น ๖๘.๒ เปอร์เซ็นต์ของงบกลางทั ้งหมด เป็นเงินสำรองเพื ่อกรณีฉุกเฉิน  
๙.๕ หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็นเพียง ๑๑.๘ เปอร์เซ็นต์ของงบกลางเท่านั้นครับ เงินสำรอง
กรณีฉุกเฉินก็มีคำถามมากมายว่า มีการเบิกจ่ายในปี ๒๕๖๗ ที ่ต่ำมากครับ ณ วันที่  
๑๕ พฤษภาคม เบิกจ ่ายแค่ ๒.๕ เปอร์เซ ็นต ์ของงบประมาณ ซ ึ ่งถ ือว ่าน ้อยมาก  
เพราะงบประมาณส่วนนี้ควรใช้ไปกับการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในช่วงที่ผ่านมาทั้งภัยแล้ง 
มลพิษ ในสัดส่วนที่เหมาะสมกว่านี้ และในปีนี้ครับงบประมาณที่น่าสนใจก็คือรายการใหม่ 
๑.๕๒ แสนล้านบาท ในรายการที่ชื่อว่า ค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบเศรษฐกิจ งบก้อนนี้เป็นงบที่ทราบกันครับว่า ไปใช้เพื่อทำโครงการ Digital Wallet 
๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่มีปัญหาตั้งแต่เริ่มจนมาถึงตอนนี้ เปลี่ยนไป
เปลี่ยนมาครับ ทั้งแหล่งที่มาของเงิน เอาตรงโน้นมานิด เอาตรงนี้มาหน่อย ทำให้งบประมาณ
ขาดดุลพุ่งไปไกลครับ เบียดเสียดส่วนต่าง ๆ มามากกว่า ๕๐๐ ,๐๐๐ ล้านบาท ผมไม่อยาก 
จะเชื่อครับว่า นี่คือฝีมือของผู้บริหารธุรกิจครับ ไหนท่านบอกว่าจะก่อพายุหมุนทางเศรษฐกิจ
บ้างละ ก่อสึนามิการลงทุนบ้างละ แต่เท่าที่ดูครับผมคิดว่าส่ิงที่กำลังทำอยู่นี้ คือการก่อมรสุม
เงินกู้ที่จะโปรยหนี้ให้ท่วมกันถ้วนหน้ามากกว่าครับ เพราะหนี้เหล่านี ้จะเป็นสิ่งที่พี่น้อง
ประชาชนทั้งประเทศต้องแบกรับครับ ที ่ต้องมาจ่ายภาษี จ่ายเงินกู ้ของท่านทั้งเงินต้น  
และเงินดอก --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๓๕/๑ 
 
 
 



๔๗๗ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ      กานฐ์พิชชา ๒๓๕/๑ 
 
เงื่อนไขการใช้ก็มีปัญหามากครับ ใช้ซื้ออะไรได้บ้าง ซื้ออะไรไม่ได้บ้าง มีข้อจำกัดมากมาย
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ประชาชนก็งงไปหมดแล้วครับ บางคนก็แซวว่าโครงการนี้จะกระตุ้น
เศรษฐกิจหรือจะกระตุ ้นยอดขายให้กับบางบริษัทกันแน่ ซึ ่งนโยบาย Digital Wallet  
จากนโยบายเรือธงวันนี้ได้เป็นนโยบายเรือเกลือเหมือนที่ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้กล่าวไป 
และผมคิดว่าในสุดท้ายครับ ก็จะกลายเป็นนโยบายเรือล่มในที ่ส ุด ผมคิดว่ารัฐบาล  
ต้องคำนึงถึงการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความยั่งยืนในทุกมิติมากกว่านี้ครับ  
เราต้องพัฒนาเรื่องพื้นฐานให้มากครับ ทั้งเรื่องการพัฒนาคน การศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน 
แหล่งน้ำ สิ่งแวดล้อม ที่ดินทำกิน การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจฐานรากที่เท่าเทียมให้กับ
ประชาชน โดยเฉพาะธุรกิจรายเล็กรายย่อย แล้วก็ลงทุนกับสิ่งใหม่ ๆ ครับ ธุรกิจสีเขียว  
ส่งเสริมการส่งออก ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ และการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น  
ไม่ใช่คิดแค่วิธีเอาเงินในอนาคตมาแจกแล้วก็ต้องตกให้เป็นภาระของประชาชนและภาระ
รัฐบาลต่อไป  
  ประเด็นที ่ ๒ ที ่ผมไม่เห็นด้วยกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘  
ก็เพราะว่ารัฐบาลจัดทำงบประมาณแบบเมินปัญหา ไม่ตอบสนองต่อความเดือดร้อน  
ของพี่น้องประชาชนและไม่ตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศ เป็นที่ชัดเจนครับว่ารัฐบาลนี้ 
พยายามดันทุร ังเร ื ่อง Digital Wallet ผลักดันเร ื ่องเศรษฐกิจ ถ ึงแม้ว ่าเราจะไม่เห็น 
ว่ามีมาตรการที ่ประสบความสำเร็จเท่าไรนัก แต่ก็สะท้อนอยู ่ในงบประมาณฉบับนี้  
อย่างไรก็ตามครับ ปัญหาที่สำคัญคือนอกจากโครงการนี้แล้ว งบประมาณปีนี้ไม่ได้สะท้อน
การให้ความสำคัญของรัฐบาลในประเด็นอื่น ๆ ทั้งที่ปัจจุบันเรามีปัญหาและความต้องการ
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเกษตร เรื่องสวัสดิการ แรงงาน การศึกษา เรื่องยาเสพติด 
สุขภาพ ที่เพื ่อนสมาชิกหลายท่านได้พูดไปแล้วครับ แล้วก็ไปจนถึงเรื ่องการท่องเที ่ยว  
และกีฬาที ่เพื ่อนสมาชิกของผม ท่านยุทธการ รัตนมาศ ได้พูดไป และที ่สำคัญที ่ครับ  
ผมอยากจะเน้นย้ำในวันนี้ก็คือเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องฝุ่นพิษ PM2.5 เรื่องภัยแล้ง 
และสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ แต่การจัดทำงบประมาณในปีนี้ ทั้งปีนี้
และปีที ่แล้วเหมือนชื่อเล่นท่านนายกรัฐมนตรีเลยครับ จัดงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม 
แบบนิด ๆ ครับ ซึ่งงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมปกติท่านนิติพล ผิวเหมาะ เพื่อนสมาชิก 
ของผมก็จะอภิปรายในทุกครั้งครับ เราไปดูสถานการณ์สิ่งแวดล้อมกันสักนิดเพื่อที่จะไดเ้ห็น 



๔๗๘ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ      กานฐ์พิชชา ๒๓๕/๒ 
 
วิกฤติของปัญหานี้ครับ ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมแล้วดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ของประเทศไทยในปี ๒๕๖๗ อยู่ในอันดับที่ ๙๑ จาก ๑๘๐ ประเทศทั่วโลก คะแนนก็ต่ำกว่า
ค่าเฉลี่ยหลายด้านครับ คุณภาพอากาศแย่ลง น้ำเสียแย่ลง มาดูที่พื้นที่เพื่อนสมาชิกของผม
ท่านเฉลิมพงศ์ ที่ภูเก็ตปัญหาน้ำเสียเป็นปัญหามาก ด้านคุณภาพอากาศรายงานจาก IQAir 
ก็บอกชัดครับ ปี ๒๕๖๖ คุณภาพอากาศแย่เป็นอันดับที่ ๓๖ ของโลก ข้อมูลจากกระทรวง
สาธารณสุข ปี ๒๕๖๖ ผู ้ป ่วยด้วยโรคที ่ เก ี ่ยวกับมลพิษทางอากาศมีจำนวนม ากถึง  
๑๐.๕ ล้านคน WHO ก็บอกครับว่า คนไทยเสียชีวิตแต่ละปีกว่า ๓๐ ,๐๐๐ คน จากมลพิษ
ทางอากาศ เพื่อนสมาชิกของผมท่านภัทรพงษ์ ก็อภิปรายเรื่องไฟป่า เรื่องมลพิษทางอากาศ
ได ้ด ี เย ี ่ยมมากคร ับ ป ัญหาขยะป ี ๒๕๖๖ เราม ีขยะม ูลฝอยถ ึง ๒๖.๘๕ ล ้านตัน  
เรามีแหล่งกำจัดขยะ ๒,๐๗๙ แห่ง แต่กำจัดถูกต้องเพียง ๑๑๔ แห่ง หรือคิดเป็นเพียง  
๕.๔ เปอร์เซ็นต์เท่านั้นของแหล่งกำจัดทั้งหมด อีก ๑,๙๖๕ แห่ง เอาขยะไปเทกองหรือเผาทิ้ง 
ประเด็นนี้เพื่อนสมาชิกท่านทรงศักดิ์ก็ได้อภิปรายไปแล้ว ไหนจะปัญหาลักลอบเก็บสารเคมี  
ที่เป็นปัญหารุนแรงที ่ยังแก้ไขไม่ได้อีกละครับ มาดูสถานการณ์ป่าไม้ครับ ก็เป็นเรื ่อง 
ที ่น่ากังวล ปี ๒๕๖๖-๒๕๖๗ ผืนป่าลดลงมากสุดในรอบ ๑๐ ปี เรามีพื ้นที ่ป่าเหลือ  
๓๑.๔๗ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ประเทศครับ  
 

 - ๒๓๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗๙ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ          จงถนอม ๒๓๖/๑ 
 
 ต่อด้วยประเด็นโลกร้อน โลกรวนครับ ท่านศนิวาร บัวบาน ก็ได้อภิปรายไป
เป็นเร ื ่องท ี ่น ่าก ังวลอย่างย ิ ่งคร ับ เราถ ูกประเม ินมากมายว่าได ้ร ับผลกระทบจาก  
สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ผลกระทบก็ชัดเจนในปีนี้  
ทั้งภัยแล้งที่รุนแรง แหล่งน้ำใช้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งเรื่องการเกษตร น้ำอุปโภคบริโภค 
ปัญหาความร้อน ปะการังฟอกขาว ไปจนถึงฝนและน้ำท่วม สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ
อย่างมาก ปัญหาทั้งหมดที่ผมกล่าวนี้รัฐบาลก็ทราบดีครับ มีการตั้งเป้าหมายไว้ทุกด้าน  
แถลงนโยบายไว้ชัดเจนครับ แล้วก็ไปร่วมสัญญากับเขาไว้ทั้ งโลกครับ แต่มาวันนี้เป้าหมาย
และแผนปฏิบ ัต ิการต ่าง ๆ ก ็ย ังไม ่ได ้เห ็นอย่างเป ็นร ูปธรรม พอมาดูงบประมาณ  
ด้านสิ ่งแวดล้อมแบบน้อยนิดก็ต้องบอกว่ารัฐบาลเมินปัญหานี ้ เหมือนรู ้แต่ไม่ทำครับ  
เพราะเอาเงินไปทำโครงการเรือเกลือหมดแล้ว หากดูงบประมาณรายจ่ายเมื ่อจัดสรร  
ตามด้านต่าง ๆ ก็จะเห็นว่างบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมน้อยมากครับ ยกตัวอย่างการจัดสรร
งบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิต  
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นงบประมาณ ๑.๓๗ แสนล้านบาท คิดเป็นเพียง ๓.๗ เปอร์เซ็นต์
เป็นสัดส่วนที่ต่ำที่สุด ต่ำกว่าด้านอื่น ๆ ค่อนข้างมากครับ และเป็นสัดส่วนที่ต่ำมาเช่นนี้  
อย่างต่อเนื่อง งบประมาณยุทธศาสตร์ด้านนี้ทุ่มไปกับการบริหารจัดการน้ำเสียส่วนใหญ่  
ก ็ค ือ ๙.๙ หม ื ่นล ้านบาท ค ิดเป ็น ๗๒ เปอร ์ เซ ็นต ์ของย ุทธศาสตร ์ด ้านนี ้ ไปแล้ว  
ส่วนด้านอื ่น ๆ น้อยจนไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้เลย เช่นด้านการจัดการมลพิษ  
และสิ ่งแวดล้อม แค่ ๘๙๙ ล้านบาท ด้านการยกระดับ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ๖๙ ล้านบาท ต่อไปการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ๑๓ หมุดหมาย ผมรบกวนขอสไลด์ด้วย 
   ในมิติด ้านความยั ่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติครับ งบประมาณอยู ่ที่  
๔๒,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเพียง ๔ เปอร์เซ็นต์ ต่ำที ่สุดครับ ต่ำกว่าด้านอื่น ๆ 
ค ่อนข้างมากคร ับ ต ่อมางบประมาณรายจ่ายเม ื ่อจำแนกตามลักษณะงาน พบว่า  
ด้านการสิ ่งแวดล้อมก็น้อยที ่สุดแล้วก็น้อยมาอย่างต่อเนื ่อง งบประมาณด้านนี ้มีเพียง  
๑.๓๖ หมื ่นล้านบาท สัดส่วนเพียง ๐.๔ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณทั้งหมด ทั ้ง ๆ ที่
งบประมาณส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญในการจัดการมลพิษทางอากาศ น้ำเสีย ขยะ และผลกระทบ
ก็ชัดเจนมาก ๆ ครับ แต่การจัดสรรงบประมาณไม่ได้สัดส่วนกับปัญหาเลย หากไปดู  



๔๘๐ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ          จงถนอม ๒๓๖/๒ 
 
งบประมาณรายจ่ายในรายกระทรวงและหน่วยงานก็พบว่า ๕ อันดับแรกก็คือ งบกลาง  
งบกระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทยและทุนหมุนเว ียน  
๕ กระทรวงนี้หรือหน่วยงานนี้คิดเป็น ๕๖ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณทั้งหมดแล้วครับ  
ขณะที่เหลืออีกกว่า ๒๗ กระทรวงหรือหน่วยงาน ได้รับงบประมาณคิดเป็นเพียงสัดส่วน 
๔๓.๙ เปอร์เซ็นต์เท่านั ้นเอง หมายความว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับกระทรวงอื ่น ๆ  
หรือมิติอื่น ๆ ของการพัฒนาประเทศน้อยมาก ทั้ง ๆ ที่มีความสำคัญมากต่อการพัฒนา
ประเทศครับ ผมขอยกตัวอย่างบางประการครับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ครับ เป็นกระทรวงที่ดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนได้ดีมาก งบประมาณ
คิดเป็นสัดส่วนเพียง ๐.๗ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณทั้งหมด กระทรวงพาณิชย์มีส่วนสำคัญ
ในการส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้า การส่งออก ได้รับงบประมาณคิดเป็นเพียง ๐.๒ เปอร์เซ็นต์ 
ของงบประมาณท ั ้ งหมด งบประมาณด ้านการท ่องเท ี ่ยวและก ีฬาม ีส ่วนสำคัญ 
ในการสร้างรายได้ให้กับประเทศและพี่น้องประชาชนในด้านการท่องเที ่ยว และพัฒนา
เยาวชน ประชาชนของประเทศในด้านกีฬา ได้รับงบประมาณ ๐.๒ เปอร์เซ็นต์ เพ่ือนสมาชิก
ของผม ท่านยุทธการก็ได้พูดไปแล้ว และงบประมาณที ่ผมอยากเน้นย้ำในวันนี ้ครับ
งบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ที ่สะท้อนว่ารัฐบาลไม่ได้  
ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งที่กระทรวงนี้มีภารกิจที่สำคัญทั้งด้านการปกป้อง ฟื้นฟู 
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศในทุกด้านครับ งบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในปีนี้ ๓.๕๒ หมื่นล้านบาท คิดเป็น ๐.๙ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณทั้งหมด  
ในส่วนนี้เป็นงบประมาณรายจ่ายบุคลากรไปแล้ว ๑.๑ หมื่นล้านบาท พอไปดูถึงบางกรม 
ในกระทรวงนี ้ครับ งบประมาณจัดสรรให้ไม่เพียงพอไปทำอะไรได้เหมือนเช่นเคยครับ 
ยกตัวอย่างกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๖๖๙ ล้านบาท 
เป็นงบประมาณบุคลากรไปแล้ว ๑๘๘ ล้านบาท --------------------------------------------------- 
 

- ๒๓๗/๑ 
 
 



๔๘๑ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ภิรญา ๒๓๗/๑ 
 
กรมควบคุมมลพิษ ๘๗๓ ล้านบาท งบบุคลากร ๓๗๓ ล้านบาท สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพ ๑๓๔ ล้านบาท องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ๑๕๖ ล้านบาท  
ท่านประธานจะเห็นได้ว่ากรมเหล่านี้งบประมาณน้อยมาก แต่ความสำคัญในการขับเคลื่อน
ปัญหาสูงมาก และถ้าไปดูโครงการข้างในครับท่านประธาน ชื่อโครงการหลายโครงการ
ยิ่งใหญ่มาก แต่งบประมาณในแต่ละด้านไม่สามารถไปขับเคลื่อนอะไรได้เลย ผมยกตัวอย่าง 
โครงการขับเคลื ่อนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ  
ได้งบประมาณ ๒๐ ล้านบาท ในด้านนี้ครับ ขับเคล่ือนทั้งประเทศท่านประธานครับ โครงการ
บูรณาการขับเคลื่อนลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ได้งบประมาณด้านนี้แค่ ๑๔ ล้านบาท 
เราไม่แปลกใจครับว่าทำไมปัญหาโลกร้อนถึงไม่ไปถึงไหน ทั ้งหมดนี ้ผมคิดว่าเราควร  
จะผลักดันให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นวาระแห่งชาติจริง ๆ เอาแค่เรื่องเงินเดือนของเจ้าหน้าที่
พิทักษ์ป่าก่อนก็ได้ครับ มีภารกิจหน้าที่ที่สำคัญ แต่ค่าตอบแทนกลับต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ  
ไม่นานมานี้ก็มีประเด็นเรื่องปัญหาเงินเดือนออกล่าช้าอีก มาเรื่องโลกร้อนครับ ก็ต้องเร่ง  
ออกแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมา แผนปรับตัวสภาพภูมิอากาศก็ต้องเร่ง
ดำเนินการให้เป็นรูปธรรมเสียที พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ต้องเร่งนำเข้า 
มาพิจารณา ของเพื่อนสมาชิกผม ท่านศนิวาร ของภาคประชาชนก็มารออยู่แล้วครับ ยิ่งวันนี้
เราโดนบีบบังคับทางการค้าที ่เกี ่ยวข้องกับด้านสิ ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ ้น ก็ยิ ่งต้องรีบทำ  
เราสามารถพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสของประเทศได้ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว คาร์บอนเครดิต 
พลังงานสะอาด แต่ต้องทำแล้วให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด แล้วสิ่งที่รัฐบาลสัญญา  
และลงมือทำแบบเฉื่อยช้าแบบนี้ ตั้งงบประมาณแบบนี้ เหมือนกำลังพลิกโอกาสให้เป็นวิกฤติ
อยู่เลย ท่านประธานครับ ที่ผมพูดมาทั้งหมดเพียงแต่จะสะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลแทบไม่ให้
น้ำหนักในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านอื่น ๆ ท่านอาจจะบอกว่างบประมาณ
เพ่ิมขึ้นมาบ้าง เพ่ิมขึ้นจริงครับ แต่มันก็ไม่ได้สัดส่วนกับปัญหา ไม่ได้สัดส่วนกับความต้องการ 
แล้วก็ต้องเรียนว่า บางเรื่องเงิน ๑๐ ,๐๐๐ บาทก็ซื้อไม่ได้ครับ โดยเฉพาะสุขภาพและชีวิต 
ของพี่น้องประชาชน  
   ประเด็นสุดท้ายครับท่านประธาน ที่ผมไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้  
ก็เพราะว่างบประมาณรายจ่ายไม่ได้กระจายไปสู่ท้องถิ่นเท่าที ่ควร โดยองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาล อบต. อบจ. เป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา  



๔๘๒ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ภิรญา ๒๓๗/๒ 
 
ประเทศในทุกมิติ ท้องถิ่นสามารถลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน  
รากหญ้าได ้ถ ูกจ ุดที ่ส ุด งบประมาณ ปี ๒๕๖๘ นี ้  รายได ้ของท ้องถิ ่นทั ้งส ิ ้นอยู ่ที่   
๘.๓๙ แสนล้านบาท คิดเป็น ๒๙.๑ เปอร์เซ็นต์ของรายได้สุทธิของรัฐบาล ซึ่งหมายความว่า  
อำนาจส่วนใหญ่ในการบริหารงบประมาณส่วนใหญ่ถูกจัดสรรไว้ที ่ราชการส่วนกลาง  
ถึง ๗๐.๙ เปอร์เซ็นต์ ซึ ่งไม่ได้เข้าใจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทั ่วถึง  
โดยรายได้ อปท. ก็เพิ ่มขึ ้นจากปีที ่แล้ว ๔.๙ หมื่นล้านบาท แต่ก็เป็นสัดส่วนที่เท่าเดิม  
เหมือนที่ได้ตั้งไว้ในงบประมาณปี ๒๕๖๗ แล้วก็ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่จะทำให้ท้องถิ่นมีรายได้
ไม่น้อยกว่า ๓๕ เปอร์เซ็นต์ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล แล้วเราก็ต้องไม่ลืมว่างบประมาณ  
ของท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายประจำ รายจ่ายบุคลากรไปแล้วเสียส่วนใหญ่ แล้วก็ยังมี 
เงินอุดหนุนที่ส่วนใหญ่แล้วเป็นการโอนภาระ โอนความรับผิดชอบให้ท้องถิ่นเป็นไปรษณีย์  
ไปนำส่งให้ประชาชนเพียงเท่านั้น เช่น เรื่องเงินของผู้สูงอายุ อาหารกลางวัน นมโรงเรียน  
เบี้ยคนพิการ แต่ละปีก็เหลือเงินที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่  
ไม่เท่าไรแล้วละครับ 
   อีกปัญหาที่สำคัญครับท่านประธาน ที่ต้องขอเรียนก็คือว่า ประเด็นที่มี  
การถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคไปให้ท้องถิ่นดูแล บางโครงการ
ให้มาแต่ภาระ แต่ไม่ได้ให้งบประมาณมาด้วย หลายโครงการเกินศักยภาพที่ท้องถิ่นจะบริหาร
จัดการได้ และท่านจะให้ท้องถิ่นทำอย่างไรครับ ถ้าจะได้งบอุดหนุนหรือพัฒนาโครงการ  
สักโครงการ ต้องใช้พละกำลังมากมายครับ หรือต้องให้เป็นข่าวว่ามันเกิดวิกฤติจริง ๆ  
ถึงจะได้สักโครงการ ท่านนายกรัฐมนตรีต้องเข้าใจประเด็นเหล่านี้ครับ รัฐบาลต้องทำไป
พร้อม ๆ กัน คือการทำให้ท้องถิ่นสามารถมีรายได้ จัดการตนเองได้ แล้วก็จัดการสนับสนุน
งบประมาณให้ท้องถิ่นได้มีความเข้มแข็ง เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้ตรงจุด
ที่สุด  
 

- ๒๓๘/๑ 
 
 



๔๘๓ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ       จันทร์เพ็ญ ๒๓๘/๑ 
 
 โดยสรุปครับท่านประธานที่เคารพ ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ 
ที่เราพิจารณากันในขณะนี้ สะท้อนว่ารัฐบาลแทบไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาของพี่น้อง
ประชาชนและปัญหาของประเทศในมิติต่าง ๆ เท่าที่ควร ให้งบประมาณแบบเดิม ๆ ให้แบบ
นิด ๆ เราเห็นเพียงแต่ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อทำโครงการ Digital Wallet ๑๐,๐๐๐ บาท 
ให้เกิดขึ้นได้เพียงเท่านั้น โดยไม่สนใจครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น ไม่สนใจคำท้วงติง ไม่สนใจว่า  
จะเป็นภาระต่อไปแค่ไหน และเราจะเสียโอกาสอะไรไปบ้าง และเมื ่อดูจากการจัดสรร
งบประมาณแล้วครับ ผมคิดว่าเรือลำนี้ที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน เป็นกัปตัน 
น่าจะพาเราไปไม่ถึงฝั่ง เพราะไม่สามารถอุดรูรั่วปัญหาของประเทศได้ และกัปตันเรือเอง  
ก็ดูว่าน่าจะเอาตัวเองไม่ค่อยรอดเสียแล้วครับ เวลานี้เป็นห้วงเวลาที่สำคัญครับท่านประธาน 
เราในฐานะตัวแทนของประชาชนสามารถหยุดยั้งงบประมาณที่สร้างหนี้ก้อนโต แต่ประชาชน
ต้องตายผ่อนส่งด้วยปัญหาต่าง ๆ เหล่านี ้ได้ ผมจึงขอให้เราได้ร ่วมกันลงมติในวันนี้  
อย่างรอบคอบครับ คำนึงถึงเจ้าของเงินงบประมาณที ่แท้จริงก็คือประชาชนทุกคน  
และหากร่างงบประมาณฉบับนี ้ผ ่านในวาระรับหลักการ ผมก็ขอให้รัฐบาลได้ร ับฟัง
ข้อเสนอแนะจากพรรคประชาธิปัตย์และจากพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกคนที่ได้อภิปรายในวาระนี้  
  สุดท้ายนี้ครับท่านประธานครับ เราจะจดจำและจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทยครับ 
ว่างบประมาณปี ๒๕๖๘ คืองบประมาณแห่งการกู้และรัฐบาลนี้คือรัฐบาลแห่งการก่อหนี้ 
รัฐบาลเสดสา ทวีหนี้สิน ขอบคุณครับท่านประธาน  
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ต่อไปขอเชิญ  
คุณชัยมงคล ไชยรบ ครับ 
  นายชัยมงคล ไชยรบ (สกลนคร)  :  ท่านประธานสภาที่เคารพ ผม ชัยมงคล 
ไชยรบ สกลนคร พรรคพลังประชารัฐ ก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานที่ได้ให้
โอกาสขึ้นมาเพื่อเสนอแนะ และนำไปสู่ความเห็นชอบและการติดตามงบประมาณ ในวาระนี้
กระผมขอเสนอแนะเกี่ยวกับงบประมาณ โดยขอต่อจากท่านร่มธรรม ขำนุรักษ์ ขยายความ
เรื ่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น เพื ่อนำความอัดอั ้นตันใจของพี่น้องท้องถิ ่นทั ้งหลาย  
มาบอกเล่าให้กับรัฐบาลได้รับทราบ  
  (เจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิด Presentation) 



๔๘๔ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ       จันทร์เพ็ญ ๒๓๘/๒ 
 
  นายชัยมงคล ไชยรบ (สกลนคร)  :  ท่านประธานครับ จุดกำเนิดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นนั ้นเกิดมาตั้งแต่ปี ๒๔๔๐ ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ พระราชทานให้
กรุงเทพฯ เป็นสุขาภิบาล บริหารงานโดยข้าราชการ ๘ ปี ไม่ประสบความสำเร็จ จนกระทั่ง
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ พระองค์ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของการกระจาย
อำนาจ จึงยกฐานะตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นสุขาภิบาลและจากวันนั้น  
ถึงวันนี ้เป็นระยะเวลา ๑๑๙ ปี จากสุขาภิบาลสู ่การเป็นเทศบาล มี อบต. มี อบจ.  
มีกรุงเทพมหานคร มีเมืองพัทยา นั่นได้แสดงให้เห็นว่าประเทศนี้มีการกระจายอำนาจและ
วิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง จวบจนปี ๒๕๔๒ ได้เกิดกฎหมายฉบับหนึ่งเรียกว่า พ.ร.บ. กำหนดแผน
และขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนไว้เพื่อให้ท้องถิ่นได้มี
หลักประกัน และในเนื้อหาสาระที่สำคัญของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ก็คือ รัฐต้องจัดงบประมาณ  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย ๒๕ เปอร์เซ็นต์ และภายในปี ๒๕๔๙ ต้องจัดให้ 
๓๕ เปอร์เซ็นต์ จากวันนั้นถึงวันนี้ผ่านมา ๒๕ ปี งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยังอยู่ที่ ๒๙.๑ ซึ่งห่างไกลกับเป้าหมายเหลือเกิน มีหลายท่านผู้ทรงเกียรติได้อภิปรายในสภา
แห่งนี้บอกว่า ท้องถิ่นนั้นคือต้นทางการพัฒนา ท้องถิ่นนั้นย่อมรับรู้ปัญหาของบ้านเมือง  
ของตัวเอง เพราะฉะนั้นรัฐควรให้ความสำคัญกับท้องถิ่น คนท้องถิ่นไม่ปฏิเสธละครับ ๒๙.๑ 
ก็รับได้ เพราะเขาไม่มีปากมีเสียง แต่รู้หรือไม่ครับ ว่าใน ๒๙ เปอร์เซ็นต์นั้นยังมีงบที่แอบแฝง
ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปรียบเสมือนบุรุษไปรษณีย์ที่นำส่งเงินงบประมาณและคิดเป็น
สัดส่วนเอาไปให้อาหารกลางวันบ้าง นมโรงเรียนบ้าง เบี้ยผู้สูงอายุบ้าง และอีกหลากหลาย
ประการ -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๓๙/๑ 
 
 
 
 
 
 



๔๘๕ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ศิริพร ๒๓๙/๑ 
 
มันจึงเกิดคำถามกับคนท้องถิ่นว่า วันนี้กระทรวงศึกษาธิการก็มี เหตุไฉนจึงเอางบไปฝากไว้
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคิดเป็นสัดส่วนที่รัฐบาลต้องอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พม. ก็มีครับ แต่เบี้ยผู้สูงอายุคนชราเจ้าหน้าที่ก็มี แต่ก็ไปฝากไว้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น วันนี ้ท ้องถิ ่นบางท้องถิ ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางตำบล  
เอาที ่บ้านผมก็ได้ครับ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้มีงบพัฒนา ๒ ,๔๐๐,๐๐๐ บาท  
และนอกจากนั้นสิ่งที่รัฐกำลังเอาเปรียบกับประชาชนคนท้องถิ่น งบอุดหนุนครับ งบอุดหนุนนั้น
แบ่งเป็น ๒ ส่วน คืออุดหนุนทั่วไปและอุดหนุนเฉพาะกิจ อุดหนุนเฉพาะกิจนั้นจำเป็นที่ต้อง
วิ ่งเต้นหาสมัครพรรคพวกเพื่อที ่จะได้ให้งบประมาณส่วนนี้มา เหตุไฉนรัฐบาลจึงไม่เอา
งบอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นอุดหนุนทั่วไป เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้สภาของเขา 
ในการกลั่นกรองงบประมาณ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ท่านประธาน 
ที่เคารพครับ วันนี้ผมไม่ได้โทษรัฐบาล ไม่ได้ติติงใคร แต่ผมอยากจะฝากบอกรัฐบาลว่า วันนี้
ท่านคือรัฐบาลของประชาชน ไม่ใช่รัฐราชการ อย่าให้ราชการนั้นชี้นำจนเกิดความเสียหาย  
ต่อชาติบ้านเมือง จนเกิดทำให้การกระจายงบประมาณนั้นเกิดความเหลื่อมล้ำ วันนี้ผมยืนยัน
ได้ว่างบประมาณนั้นเหลื่อมล้ำ ไม่มีความเท่าเทียมกันอยู่หลากหลายประการ ท่านจะได้แลเห็น 
ตาม Chart ที่เห็นว่างบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็นงบฝาก ๘๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
สัดส่วน ๔๘ เปอร์เซ็นต์ และอีก ๕๒ เปอร์เซ็นต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำไปจ่าย
เป็นสวัสดิการ เงินเดือน เหลืองบพัฒนาน้อยนิด บาง อบต. ทำถนนคอนกรีตได้ทีละ ๗๐ เมตร 
ชาวบ้านก็ถามว่าถนนมันยาวผ่านหมู่บ้าน ๕๐๐ เมตร ทำไมมันทำได้แค่ ๖๐-๗๐ เมตร  
ก็งบประมาณมันมีน้อย เขาต้องกระจายไปให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในท้องถิ ่นของเขา  
นี่คือปัญหา ปัญหาโครงสร้างเร่ืองงบประมาณ และมันไม่ได้เป็นเฉพาะรัฐบาลชุดนี้ มันเป็นมา
ตั ้งแต่ปี ๒๔๔๘ จนปัจจุบันท้องถิ ่นก็ยังต้วมเตี ้ยม ๆ อยู ่ หากอยากเห็นบ้านนี ้เมืองนี้  
มีการพัฒนาควรที่จะให้ทั้งเงิน งาน และคน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มที่ วันนี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นก็คือ ทัพหน้าของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
ของประชาชน การใดสิ่งใดที่ประชาชนเดือดร้อนท้องถิ่นสามารถออกหน้าแบกรับรัฐบาล  
ได้จนเป็นปัญหาใหญ่จึงนำมาสู่รัฐบาล  
 ท่านประธานที่เคารพครับ นอกจากเรื่องของท้องถิ่นแล้ว ทีนี้ขอพูดเรื ่อง  
บ้านผมบ้างครับ ภาคอีสาน ภาคอีสานนั้นเป็นแผ่นดิน ๑ ใน ๓ ของประเทศนี้ มี สส.  



๔๘๖ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ศิริพร ๒๓๙/๒ 
 
ก็ ๑ ใน ๓ ของสภา แต่ก่อนคนอีสานจะทำมาค้าขายนี่เปรียบเสมือนหลังบ้าน เวลามีผลิตผล
ทางการเกษตรต้องขนลงมาแล้วไปที่ท่าเรือแหลมฉบัง ค่าขนส่งก็มาก แต่โลกมันเปลี่ยนไป
แล้วครับ วันนี้จากหลังบ้านอีสานเป็นหน้าบ้านเพราะค้าขายกับจีน วันนี้รถไฟความเร็วสูง
จากจีนมาถึงลาว รัฐบาลก็จะทำจากลาวมาเวียงจันทน์ อุดรธานี กรุงเทพมหานคร 
และเชื่อมต่อเป็นโครงข่าย เพราะฉะนั้นวันนี้อีสานคือหน้าบ้านในการค้าขาย อยากฝาก
รัฐบาลว่าเวลาทำโครงสร้างพื้นฐานอย่ามองแต่เรื่องระบบขนส่งด้วยล้อ ให้ มองระบบราง  
ซึ่งวันนี้ก็มีการสำรวจออกแบบจากบัวใหญ่ไปขอนแก่น ไปมหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร 
นครพนม แต ่ย ังขาดจากนครพนมมาสกลนครและมาอ ุดรธาน ี และจากอ ุดรธานี  
ไปหนองบัวลำภู ชัยภูมิ เพราะฉะนั้นโครงข่ายระบบล้อทุกคนต่างยอมรับว่าเป็นการขนส่ง  
ที่ต้นทุนถูก และเรากำลังจะค้าขายกับจีน ซึ ่งมีประชากรเป็นพันล้านคน เพราะฉะนั้น  
ฝากรัฐบาลด้วยครับว่าให้ท่านได้แลดูภาคอีสานด้วยว่า จะทำเช่นไรที่จะให้การค้าขายกับจีน
โดยใช้อีสานเป็นฐานการผลิต ไม่ว่าจะผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นผลิตผล  
ทางการเกษตร หากอีสานสามารถยืนได้ ค้าขายกับจีนได้ เศรษฐกิจจะดีขึ้น และสิ่งที่สำคัญ
ท่านต้องเติมเงินลงไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เขาสามารถวางพื้นฐานในการที่จะ
พัฒนาบ้านเมืองได้ -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๔๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘๗ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ     หทัยกาญจน์ ๒๔๐/๑ 
 
สิ่งเหล่านี ้ ประเทศนี้ย่ำอยู่กับที่มานาน ระบบงบประมาณทั้งหลายทั้งมวล วันนี้คนที่มี
ความสำคัญและมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็คือราชการ จนหลายคนมองว่าประเทศไทย  
เป็นรัฐราชการ อยากเห็นรัฐบาลนี้มีความกล้าหาญ อยากเห็นรัฐบาลนี้ได้ทำเพื่อประชาชน 
และกล้าที่จะรื้อโครงสร้างงบประมาณให้เป็นไปตามเจตจำนงของประชาชน และยังประโยชน์
กับประชาชน  
 และอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องควรพูดถึงอย่างยิ่งก็คืองบกลุ่มจังหวัดและงบจังหวัด 
ไม่ขัดข้องครับ ที่จะเอางบให้กลุ่มจังหวัดและจังหวัดเพื่อเติมเต็มช่องว่างระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่สามารถทำได้ หรืองบฟังก์ชันกระทรวง ทบวง กรม ไม่ขัดข้องครับ 
ถึงแม้จะซ้ำซ้อนก็ยอมรับ แต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้งบจังหวัดและจังหวัดทำก็คือ ชรบ. ชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน ซึ่งถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดท่านใดที่เห็นความสำคัญก็ตั้งงบให้บ้าง 
อบรมทีละ ๑๐๐ คน ๕๐ คน ผู ้ว่าราชการจังหวัดตรงไหนที่เห็นความสำคัญก็เต็มพื้นที่  
และ ชรบ. นี้มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยให้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานการปกครองตามกฎหมาย
ลักษณะปกครองท้องที่ หากรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทย ได้แลเห็นความสำคัญของ ชรบ. 
เร่งฝึกอบรมแล้วใช้ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นตาสับปะรดในหมู่บ้าน 
ระเบียบเปิดให้ กระทรวงมหาดไทยน่าจะใช้คนพวกนี้ เขามีสายงานบังคับบัญชา มีกองพัน  
มีนายอำเภอเป็นผู้บังคับบัญชา มีกองร้อย มีปลัดอำเภอ เป็นผู้บังคับบัญชาร่วมกับกำนัน  
หรือเจ้าหน้าที ่ตำรวจ มีชุดของหมู ่บ้าน เพราะฉะนั ้นอยากเห็นงบประมาณที่ใช้ลงไป  
ไม่ต้องไปทำแทนกระทรวง ทบวง กรม หรือท้องถิ่นหรอกครับ งบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
ผมเชื่อมั่นว่าเรื่องยาเสพติดนั้นประชาชนในพื้นที่สามารถกำกับและควบคุม เป็นหูเป็นตา 
เป็นไม้เป็นมือทางราชการได้ในการปราบปรามยาเสพติดให้หมดสิ้นไป คนในหมู่บ้านเขา  
ย่อมรู ้ดีว่าใครเป็นใคร วันนี ้จัดอบรมแล้วก็ไม่ใช่จัดอบรมอย่างเดียวแล้วเป็นจิตอาสา  
ไม่มีค่าตอบแทนให้ คนอีสานวันไหนที่ไปงานตอนกลางคืนมีหมอลำจะเห็นคนใส่ชุดดำรักษา
ความปลอดภัยทั้งหมด นั่นละครับคือ ชรบ. ไม่มีเงินค่าตอบแทนครับ ไปด้วยจิตอาสา หากมี
ค่าตอบแทนอบรมหมู่บ้านละสัก ๕ คน ให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบและเติมอำนาจ
หน้าที่ให้เขาเข้าไปว่าเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพราะในชุด 
ของเขานั้นจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมีอำนาจจับกุมและบังคับใช้กฎหมายอยู่ในชุดอยู่แล้ว 
เรื่องราวเหล่านี้อยากเห็นรัฐบาลลองทบทวน ลองเปลี่ยนใหม่ เปลี่ยนว่าให้ทำตามใจรัฐบาล  



๔๘๘ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ     หทัยกาญจน์ ๒๔๐/๒ 
 
ทำตามใจประชาชน ท่านมาจากประชาชน วันนี ้โครงสร้างของประเทศนี ้อยู ่ภายใต้  
พรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ ่ง ที ่เรียกว่าพรรคราชการ วันนี ้ลองเอาความต้องการของ
ประชาชนมากองแล้ววางจุดเป้าหมายให้ชัดเจน งบประมาณให้ตอบสนองต่อประชาชน  
ไม่ใช่ตอบสนองต่อข้าราชการ ทำมาปีหนึ่งก็เอาโครงสร้างอย่างเดิมมาเพิ่มเติมนิดหน่อย  
แล้วเพิ่มขึ้น ๑๐ เปอร์เซ็นต์ จนเป็นประเพณีปฏิบัติ ท่านประธานครับ ที่พูดมาทั้งหมดนี้  
ผมไม่ได้ติติงรัฐบาล ผมจะยอมรับแล้วก็ให้ความเห็นชอบกับงบประมาณปี ๒๕๖๘ เพียงแต่
อยากบอกเล่า อยากกล่าวให้ท่านได้ทราบว่า วันนี้ความอึดอัดคับข้องใจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมีอีกมากมาย เพียงแต่ได้นำเรียบเรียงมาในระยะเวลาอันสั ้น ๆ และยังมี  
อีกหลายเรื่องราวที่ประเทศนี้ยังมีความเหลื่อมล้ำ อยากให้ความเหลื่อมล้ำนั้นได้หายไป  
จากบ้านนี้เมืองนี้ อยากเห็นพวกเราซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อยากเห็นรัฐบาล 
ซึ่งนำโดยท่านเศรษฐา และมีพรรคร่วมรัฐบาลได้ตอบโจทย์ประชาชน พร้อมกับมีความชื่นชม
เวลาที่เราหมดวาระ คนเราเกิดมาเอาอะไรไปไม่ได้ แต่สิ่งที่ต้องการก็คือตำนาน ตำนาน  
ที่กล่าวขวัญถึงว่า นี่ละคือความกล้าหาญของรัฐบาลในการที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
งบประมาณ ไม่ไล่เป็นกระทรวง แต่ไล่โครงสร้างเลยครับ โครงสร้างงบประมาณควรเปลี่ยนไป 
หวังว่าการอภิปรายในวันนี้จะนำมาสู่การขบคิดของรัฐบาลบ้าง แม้จะเป็นสิ่งที่น้อยนิด  
ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูง และในครั้งนี้ก็ต้องนอบน้อมต่อท่านสมาชิกทั้งหลายที่นั่งอยู่ในหอ้งนี้ 
ที่ได้ร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์งบประมาณ ของรัฐบาล นอบน้อมต่อรัฐบาลที่ได้เสนองบประมาณมา 
อาจจะถูกใจบ้าง ไม่ถูกใจบ้าง มองต่างมุมบ้าง แต่ท้ายที่สุดเราคือคนไทย และหวังว่า
งบประมาณฉบับนี ้จะผ่านสภา เพื ่อนำไปสู ่การพัฒนาประเทศชาติให้มั่ นคงสืบไปครับ 
ขอบคุณครับ 
 

- ๒๔๑/๑ 
 
 
 
 



๔๘๙ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ชลิดา ๒๔๑/๑ 
 
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปขอเชิญคุณซูการ์โน มะทา ครับ 
  นายซูการ์โน มะทา (ยะลา)  :  ท่านประธานที่เคารพ ผม ซูการ์โน มะทา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา เขต ๒ พรรคประชาชาติ วันนี้ผมต้องขอบคุณ  
ทางพรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะท่านเลขาของวิปรัฐบาลที่ได้ให้โอกาส ให้เวลาให้ผมเอง  
ได้อภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
ของรัฐบาล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ซึ ่งผมก็มีเหตุผลที่จะมาอภิปรายว่า  
เหตุใดผมเองและพรรคประชาชาติจึงเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของรัฐบาลในครั้งนี ้ ท่านประธานครับ ถ้าเราดูจาก
ภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศในปี ๒๕๖๗ ซึ่งรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐา  
ได้เข้ามาทำหน้าที ่บริหารประเทศก็ประมาณกลางปี รัฐบาลก็มีการคาดการณ์ว่าอัตรา  
การเจริญเติบโตของ GDP ก็จะตกอยู่ที่ประมาณร้อยละ ๒.๒-๓.๒ และคาดว่าในปี ๒๕๖๘  
ก็จะมีอัตราการเจริญเติบโตของ GDP อยู่ที่ ๒.๘-๓.๘ และรัฐบาลก็คิดว่าจะมีปัจจัยบวก 
มาจากจำนวนนักท่องเที ่ยวที ่จะเพิ ่มขึ ้นในปีละประมาณ ๓๐-๓๕ ล้านคน และในเมื่อ
นักท่องเที ่ยวเข้ามาก็คาดว่าจะมีการเพิ ่มการฟื ้นตัวของการให้บริการของภาคบริการ  
แล้วก็การบริโภคในครัวเรือนที ่ส ูงขึ ้น แต่ภาวะเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๗ และปี ๒๕๖๘  
ต้องยอมรับว่า สภาวะเศรษฐกิจไม่เป็นเฉพาะประเทศไทย ปัญหาเศรษฐกิจเกิดขึ้นทั่วโลก 
ฉะนั้นปัจจัยที่เป็นปัจจัยลบจากระดับที่มีการส่งออกที่ต่ำกว่าที่ผ่านมานั้น ทำให้เกิดการชะลอตัว 
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศคู่ค้าสำคัญของประเทศไทยก็คือประเทศจีน 
แล้วก็ความต้องการสินค้าของประเทศที่มีไม่ตรงกัน เช่น ประเทศไทยเรามีแหล่งผลิตก็คือ  
เราผลิตรถยนต์สันดาป ก็ค ือส่งรถยนต์ที ่ เป็นรถยนต์เครื ่องที ่ใช ้น ้ำมัน แต่ปัจจุบัน 
หลาย ๆ ประเทศได้มาให้นโยบายเรื่องของการพัฒนารถยนต์ EV รถยนต์พลังงานไฟฟ้า  
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งหนึ่งที่คิดว่าการประมาณการรายรับหรือรายได้ของรัฐบาลก็จะต่ำกว่าเป้า 
นอกจากปัญหาเศรษฐกิจหรือปัญหา GDP แล้ว ประเทศไทยเราก็ยังมีปัญหาความเสี ่ยง  
แล้วก็ความท้าทายเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะของรัฐจากการตั้งงบประมาณขาดดุล
อย่างต่อเนื่อง ผมเชื่อว่าหลายรัฐบาลเป็นสิบปี รัฐบาลทุกรัฐบาลก็ตั้งงบประมาณแบบขาดดุล 
และผมเช ื ่อว ่าการต ั ้งงบประมาณแบบขาดดุลถ ึงแม้จะขาดดุลเราก ็จำเป็ นจะต้อง 



๔๙๐ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ชลิดา ๒๔๑/๒ 
 
ตั้งงบประมาณ เพราะการตั้งงบประมาณคือการเอาเงินงบประมาณไปช่วยเหลือแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน  
 (เจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิด Presentation) 
 นายซูการ์โน มะทา (ยะลา)  :  ท่านประธานที ่เคารพครับ ปัจจัยเสี ่ยง 
ความท้าทายเรื ่องหนี ้สาธารณะในการตั ้งงบประมาณแบบขาดดุลนั ้นจะมีความจำเป็น  
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น ผมอยากชี้ให้เห็นว่าจากสถิติตัวเลขของหนี้ อัตราหนี้ครัวเรือนไทย
ที่คงอยู่ในระดับที่สูงกว่าร้อยละ ๙๐ ต่อ GDP ก็เริ่มมาจาก ๘๐ กว่า ขึ้นไปถึง ๙๐ แม้จะลดบ้าง
ในปี ๒๕๖๕ และปี ๒๕๖๖ แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ร้อยละ ๙๐ ต่อ GDP ด้วยสภาวะเศรษฐกิจ
ที่ชะลอตัว ประชาชนมีรายได้น้อยถึงปานกลาง แล้วก็มีรายได้ที ่ลดลงและมีค่าใช้จ่าย  
ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ก็ส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ อาจจะเกิดจากการผิดพลาด 
การชำระหนี้แล้วก็กลายเป็นหนี้ NPL ---------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๔๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙๑ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         ศรัณรัตน์ ๒๔๒/๑ 
 
ทั ้งหมดนี ้ค ือเป ็นปัญหาที ่ร ัฐบาล  ฯพณฯ เศรษฐา ทวีส ิน จะต ้องต ั ้งงบประมาณ  
๓,๗๕๒,๗๐๐ ล้านบาท โดยให้ความสำคัญในนโยบายรัฐบาลทั ้งหมด ๑๔๒ ประเด็น  
เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างรายได้ การขยายโอกาส การดูแลคุณภาพชีวิต ความมั่นคงให้กับ
ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสวัสดิการที่เหมาะสม และรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดำเนินงานของภาครัฐ ท่านประธานที่เคารพครับ ด้วยผมเองในปีที ่แล้ว สมัยที่แล้ว  
ก็ได้มีโอกาสไปนั ่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจและการปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษของสภาผู้แทนราษฎร และตัวผมเอง  
และพรรคประชาชาติก็ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจ การกระจายงบประมาณ  
การกระจายภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าไปกระจุกตัวอยู่ในรัฐบาล  
ส่วนภูมิภาค ฉะนั้นจากปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ผมพยายามมองตัวงบประมาณของรัฐบาล 
ที่คิดว่าหลายท่านที่เป็นเพื่อนสมาชิกพยายามอภิปรายแล้วว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะสามารถบริหารบริการสาธารณะให้กับพี ่น ้องประชาชนได้ จะต้องมีงบประมาณ  
ที่สนับสนุนจากรัฐบาลอย่างน้อยร้อยละ ๓๕ ของงบประมาณของการพัฒนาของรัฐบาล  
แต่ท่านประธานครับ เท่าที ่ผมติดตามดูการอุดหนุนงบประมาณให้กับองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ ่นนั้น จะเห็นได้ว่าปีที ่แล้วรัฐบาลก็อุดหนุนอยู่ประมาณ ๒๘-๒๙ เปอร์เซ็นต์  
ปีนี้ก็อยู่ประมาณ ๒๙ เปอร์เซ็นต์เหมือนกัน แต่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จะเห็นได้ว่า รัฐบาล
ได้จัดสรรงบประมาณอยู่ที่ประมาณ ๒๔,๐๔๒ ล้านบาท จากที่กำหนดไว้ ๒๘,๐๐๐ ล้านบาท 
หมายความว่าต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ ซึ่งอันนี้จะมีผลกระทบต่อการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่มีสัดส่วนรายได้เพียงแค่ร้อยละ ๒๙ หรือร้อยละ ๒๙.๑ จากจุดหมายที่องค์กรท้องถิ่น  
ที่มีสัดส่วนรายได้นั้น ก็คิดว่าความต้องการอยู่ที่ ๓๕ เปอร์ เซ็นต์ ท่านประธานครับ องค์กร
ท้องถิ่นเป็นองค์กรหน้าด่านของรัฐบาล หลาย ๆ เรื่องแม้จะเป็นในงานภารกิจที่เกิดความเสี่ยง
เกี่ยวกับภัยพิบัติ สิ่งแรกที่ประชาชนนึกถึงก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น
องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่า
รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจ กระจายงบประมาณ กระจายองค์กร
ปกครองท้องถิ ่น แล้วปรับโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคให้เล็กลง วันนี้  
เพื่อนสมาชิกหลายคนได้อภิปรายว่าปัญหาทั้งหมดก็คือ ปัญหารัฐราชการ พรรคราชการ  



๔๙๒ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         ศรัณรัตน์ ๒๔๒/๒ 
 
พรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ในประเทศไทย ทำให้การพัฒนาประเทศวันนี้ยังไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ผมต้องขอบคุณสำนักงบประมาณของรัฐสภา PBO วิเคราะห์
พบว ่า  ประส ิทธ ิภาพของการใช ้ งบประมาณรายจ ่ายประจำป ี ในหลายจ ั งหวัด  
ซึ่งผมเองปีที่แล้วก็ได้ไปเป็นกรรมาธิการพิจารณางบประมาณด้วย พบว่าเราดูการใช้จ่าย
งบประมาณก็แสดงผลอยู ่ ในระดับต่ำ ไม ่เป ็นไปตามไตรมาสของการเบิกจ ่ายของ
ปีงบประมาณ ท่านประธานที่เคารพครับ ที่อภิปรายทั้งหมดนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นด้วยกับ  
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผมเห็นด้วย  
แล้วก ็ขอสนับสนุนงบประมาณทั ้งหมด แต ่ผมอยากสะท้อนให้ร ัฐบาล โดยเฉพาะ  
ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้แลเห็นว่า วันนี้การเพิ่มขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันเป็นเร่ืองสำคัญ -------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๔๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙๓ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              นำพร ๒๔๓/๑ 
 
ผมยินดีและรู้สึกดีใจที่รัฐบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะให้เงิน Digital ๑๐,๐๐๐ บาท ได้กระจาย
ลงสู่พื้นที่ ผมเชื่อว่าถ้าเงิน Digital เข้าสู่ในรากหญ้า เศรษฐกิจในรากหญ้าจะมีการใช้จ่าย 
จะเงินหมุนเวียน จะทำให้เกิดเศรษฐกิจที่ท้องถิ่นดีขึ้น นอกจากการดูแลเรื่องเงิน Digital แล้ว 
สิ่งหนึ่งที่ผมอยากฝากเป็นข้อเสนอแนะผ่านไปยังรัฐบาลก็คือ การดูแลกลุ่ม SMEs โดยเฉพาะ
กลุ่ม Soft Loan ทำอย่างไรให้กลุ่ม Soft Loan เหล่านี้ได้รับการอุดหนุนเงินลงทุนในอัตรา
ดอกเบี ้ยที ่ต่ำ เป็นเงินอุดหนุน โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการเช่าที ่ด ิน การเช่าที ่ด ินของรัฐ  
หรือการใช้ป่าไม้เพื ่อทำกิน หรือแม้กระทั่งการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทดแทนการใช้
แรงงานคน เพื่อให้สมกับที่เป็นรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ Digital ท่านประธานที่เคารพครับ 
วันนี้ประเทศไทยยังมีความเหลื่อมล้ำ หลาย ๆ คนเขาจะพูดถึงความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะ
อย่างย ิ ่งความเหลื ่อมล้ำท ี ่ผมพูดมาตลอดและตั ้งใจท ี ่จะพัฒนาแก้ไขปัญหาให้ได้  
ก็คือความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มนุษย์ก็คือส่วนสำคัญของสังคม ถ้ามนุษย์
มีความเหลื ่อมล้ำ ไม่ว่าจะเป็นความเหลื ่อมล้ำที ่เกิดจากการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน  
ความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากการพัฒนาการศึกษา หรือแม้แต่ความเหลื่อมล้ำในการสนับสนุน 
ให้มนุษย์พัฒนาคน เช่น การจัดสรรกองทุนงบประมาณในโครงการเรียนฟรี การลดหนี้ กยศ. 
จะเห็นได้ว่ารัฐบาลที่แล้วสมัยพวกเราเป็นรัฐบาล ผมต้องขอบคุณท่านประธานรัฐสภา 
ขอบคุณท่าน พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง และสมาชิกพรรคประชาชาติ พวกเราได้ร่าง
กฎหมายแก้หนี้ กยศ. จนประสบความสำเร็จ วันนี้ถ้าเราจะเห็นว่าที ่ผ่านมาจากที ่เรา 
ตรากฎหมายหนี้ กยศ. แล้ว ปัจจุบันกระทรวงยุติธรรมโดยการนำของ พันตำรวจเอก ทวี 
สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
และกรมบังคับคดี ดำเนินการจัดงานมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีชีวิต สร้างความเป็นธรรม 
ทั่วประเทศ เปิดโอกาสให้ลูกหนี ้ เจ้าหนี ้เข้าสู ่ระบบกระบวนการไกล่เกลี ่ยและเข้าถึง
กระบวนการยุต ิธรรม รวมถึงการรับสิทธิประโยชน์จากสถาบันการเง ิน อันนี ้ก ็คือ  
การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที ่ผมคิดว่ารัฐบาลควรจะผลักดัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กระทรวงการคลังที่ดูแล กยศ. วันนี้มีสมาชิกที่กู้ยืมเงิน กยศ. เกือบล้านคน ที่โดนบังคับคดี 
ใ นขณะท ี ่ ป ระ เทศ ไทย เ ร าม ี หน ี ้ ค ร ั ว เ ร ื อนอย ู ่ ป ระมาณ ๑๖  ล ้ านล ้ านบาท  
คิดในสัดส่วนต่อ GDP มากกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นหนี้ที่ประชาชนที่กำลังจะเป็น NPL 
หรือ NPL แล้วกำลังจะฉุดเศรษฐกิจและทำร้ายประเทศ การแก้ปัญหาหนี้ กยศ. ถือว่า 



๔๙๔ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              นำพร ๒๔๓/๒ 
 
เป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชน เป็นเรื ่องสำคัญที ่ร ัฐบาลโดยการนำของ  
ฯพณฯ เศรษฐา ทวีสิน และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรัฐมนตรีในรัฐบาลนี้จะต้อง
ให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วน  
 ท่านประธานที่เคารพครับ นอกจากนี้ผมยังให้ความสำคัญว่า สิ่งสำคัญที่เรา
จะต้องเน้นก็คือการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานนี้ท่านสมาชิก  
จากพรรคประชาชาติ ท่านดอกเตอร์วรวิทย์ บารู ได้พูดถึงการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ ๆ  
ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าการเกษตร
แปรรูป ไม่ว่าจะเป็นถุงมือยางหรือการตั้งโรงงานผลิตล้อยาง Rubber City หรืออาหาร 
ฮาลาล หรืออาหารที่มันใช้ผลผลิตที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่านประธาน
ครับ นอกจากนี้พรรคประชาชาติอยากฝากแนวคิดถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่า 
ประเทศไทยถึงเวลาหรือยังที่จะตั้งศูนย์กลางการเงินการลงทุนชะรีอะฮ์ อย่างเช่น ประเทศ
ดูไบหรือประเทศในอาบูดาบีเหล่านี้ เพราะว่าจะเป็นที่พึ่ง เราดูจากการที่รัฐบาลได้ตั้งธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย วันนี้พี่น้องประชาชนหลาย ๆ ภาคส่วนที่นับถือศาสนาอิสลาม  
ไปใช้บริการมากขึ้น ถ้าเรามีศูนย์กลางทางการเงินเพื่อการลงทุนชะรีอะฮ์แล้ว ผมว่าจะเกิด
ประโยชน์กับประเทศไทยมากกว่านี้  
 

- ๒๔๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙๕ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         พุทธชาติ ๒๔๔/๑ 
 
 สุดท้ายที่ผมอยากเน้นย้ำก็คือในความเหลื่อมล้ำ นอกจากการเพิ่มค่าแรงแล้ว
ก็ต้องขอบคุณ ฯพณฯ ประธานรัฐสภาที่จัดประธานสภาพบประชาชน ไปรับฟังความเห็น
ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนราธิวาส ผมอยากย้ำฝากไปถึงรัฐมนตรีว่าการเยียวยาผู้ไดร้ับ
ผลกระทบ ไม่ว่าจะกรณีโกดังระเบิดที่มูโนะ หรือกรณีอุทกภัยครั้งใหญ่ปลายปีที่แล้ว วันนี้ 
ก็ยังมีเกิดขึ้น ก็อยากฝากท่านประธานถึงรัฐบาล 
  และสุดท้ายครับ สิ่งที่ผมอยากพูดก็คือ วันนี้ปัญหาใน ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ไม่ใช่แค่ปัญหาความมั่นคง เรามีปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราจะต้องแก้ก็คือ การแก้ปัญหา  
ยาเสพติด ผมเห็นการขับเคลื่อนของนายกรัฐมนตรีที่เอาจริงเอาจังในการแก้ปัญหายาเสพติด 
ผมคิดว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีมาถูกทาง แต่จะถูกทางมากกว่านี้ถ้าทุกภาคส่วนที่อยู่ภายใต้
องคาพยพของรัฐบาลชุดนี้ขับเคลื่อนไปเป็นองค์กรเดียวกัน ให้ความสำคัญกับการแก้ยาเสพติด
อย่าปล่อยให้กระทรวงบางกระทรวง รัฐมนตรีไม่กี่คนขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด  
มันก็จะไม่เกิดขึ้น ท่านประธานครับ จากการแก้ปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ผมก็มีตัวเลข
สถิติที่จะสะท้อนให้เห็นว่า การดำเนินงานของรัฐบาล โดยเฉพาะการดำเนินการปราบปราม
ยาเสพติดของ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ผมจะให้ดูตัวเลขว่า การดำเนินการจับกุม  
ในปี ๒๕๖๖ ครึ่งปี ถึงปี ๒๕๖๗ เราเพิ่มขึ้น ๑๒๐ เปอร์เซ็นต์ นี่คือความสำคัญว่า ปัญหา  
ยาเสพติดมันเป็นปัญหาผลกระทบ วันนี้ผมกำลังฟังการพิจารณาอยู่นี้ มีผู้ปกครองที่จังหวัด
เชียงใหม่โทรมาว่า บุตรของเขาอายุ ๑๔ ปี ติดกัญชา จะเข้าบำบัด ไปแจ้งตำรวจ ตำรวจ
ไม่ให้ความสำคัญ ผมเลยมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประสานไปยัง ป.ป.ส. 
จังหวัดเชียงใหม่ให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ปกครองเหล่านี้ ทั้งหมดเหล่านี้ก็คือเหตุผลหนึ่ง  
ที่ผมจะต้องให้ความเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๘ ของรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน ขอบคุณมากครับท่านประธาน  
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ต่อไปขอเชิญ 
ท่านวราวุธ ศิลปอาชา ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคง  
ของมนุษย์ ขอชี้แจง เชิญครับ 
  นายวราวุธ ศิลปอาชา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ  
ความมั่นคงของมนุษย์)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ผม วราวุธ ศิลปอาชา  



๔๙๖ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         พุทธชาติ ๒๔๔/๒ 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขออนุญาตตอบประเด็น
ข้อสังเกตจากท่านสมาชิก ๒ ท่าน  
  ท่านแรกครับ ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกล ท่านกัณตภณ  
ดวงอัมพร ขออภัยที่เอ่ยนาม ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเคหะแห่งชาติ ต้องขอขอบคุณครับ
ที่ท่าน สส. ได้มีความเป็นห่วง ในประเด็นเรื่องแรกเกี่ยวกับเรื่องรายรับ แล้วก็เงินลงทุน  
ของการเคหะแห่งชาตินั้น ต้องเรียนว่าในปัจจุบันการเคหะแห่งชาตินั ้น เรามีเงินรายได้  
อยู่ประมาณ ๕,๘๐๐ กว่าล้านบาท เกือบ ๆ ๕,๙๐๐ ล้านบาท ซึ่งจาก ๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
เกือบ ๖,๐๐๐ ล้านบาทนั้น ก็จะมีทั้งค่าเช่า ค่าเช่าซื้อ รายได้จากการขายและอื่น ๆ ทั้งนี้
ทั้งนั้นจากประมาณ ๕,๘๙๒ ล้านบาทครับท่านประธาน มีเจียดออกมาเป็นงบค่าลงทุนอยู่ 
๑,๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่ได้แปลว่างบการลงทุนของการเคหะแห่งชาติม ีอยู ่ เพียงแค่  
๑,๓๐๐ ล้านบาท งบลงทุนของการเคหะแห่งชาตินั้นในปี ๒๕๖๘ ตั้งเอาไว้อยู่ที่ ๕,๓๑๗ ล้านบาท 
มาจากรายได้ ๑,๓๐๐ ล้านบาท แล้วก็จะต้องกู้เพิ่มอีก ๓,๓๐๐ ล้านบาท แล้วก็จะใช้จากเงิน
อุดหนุนอีก ๖๗๓ ล้านบาท นอกจากนั้นเองในส่วนของเงินรายได้ของการเคหะแห่งชาตินั้น
จะต้องแบ่งออกเป็นรายจ่ายเพื่อดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติอยู่ ๒ ,๗๐๐ กว่าล้านบาท 
ในการที่จะดูแลชุมชน ค่าบุคลากร ค่าใช้สอยต่าง ๆ แล้วก็มีการชำระเงินกู้ที่การเคหะแห่งชาติ
เป็นหนี้อยู่นั้นอีกประมาณ ๑,๑๑๗ ล้านบาท และเหลืออีกประมาณ ๗๐๐ กว่าล้านบาทนั้น
จะเป็นเงินหมุนเวียนเงินสำรองในการบริหารเดือนต่อเดือนของการเคหะแห่งชาติ ดังนั้น 
เงินลงทุนของการเคหะแห่งชาตินั้นไม่ได้มีอยู่เพียงแค่พันกว่า แต่มีอยู่ทั้งหมด ๕,๓๑๗ ล้านบาท 
ต้องขอบคุณที่มีความเป็นห่วง  
 

- ๒๔๕/๑ 
 
 
 
 
 



๔๙๗ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           ธนัชญา ๒๔๕/๑ 
 
 ต่อมาในข้อสังเกตที่บอกว่า การเคหะแห่งชาตินั้นได้งบซ่อมเพิ่ม แต่ก็ยังสรา้ง
อยู ่เรื ่อย ๆ ในปี ๒๕๖๘ อยากจะให้เอางบไปซ่อมโครงการเดิมมากกว่า ต้องเรียนว่า  
จริง ๆ แล้วจากการคาดการณ์ความต้องการของที่อยู่อาศัยตั้งแต่ปี ๒๕๖๖ จนถึงปี ๒๕๘๐ นั้น 
มีจำนวนประชากรที่ต้องการที่อยู่ประมาณ ๓.๔ ล้านครัวเรือนครับท่านประธาน แล้วก็
ประมาณ ๒ ล้านครัวเรือนนั้น เป็นครัวเรือนของผู้ที่มีรายได้น้อย ซึ่งจากที่ผ่านมาเราได้มี
ความต้องการอยู่อาศัยประเภทเช่าอยู่ประมาณ ๑.๓ ล้านครัวเรือน แล้วต้องการจะซื้ออยู่
ประมาณ ๖๗๐,๐๐๐ ครัวเรือน ดังนั้นจะเห็นว่าอัตราส่วนที่การเคหะแห่งชาติได้สร้างไปกับ
จำนวนความต้องการอีกประมาณเกือบ ๒ ล้านครัวเรือนนั้น ทางการเคหะแห่งชาตินั้น 
ยังเหลือพื้นที่ที ่จะต้องตอบสนองต่อความต้องการที่อยู่ในราคาที่จับต้องได้ให้กับพี่น้อง
ประชาชนนั้นมากพอสมควร 
   ในส่วนต่อมาที่ท่านสมาชิกเป็นห่วงเรื่องการที่อาคารเช่าไม่สามารถสร้างได้
ตามเป้าหมาย จนทำให้งบที่ได้รับนั้นต้องขอพับไป ต้องเรียนว่าในช่วงที่ได้มีการประมูลแล้วก็
จัดซื้อจัดจ้าง พอได้เริ่มดำเนินการนั้นทางผู้ประกอบการเกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับ  
เรื่องโควิด ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามกำหนด มีปัญหาขึ้นมา  
ในประเด็นนี้ทางการเคหะแห่งชาติได้เร่งประสานงานแล้วก็คอยกำชับและคอยติดตาม 
ให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งถ้าหากไม่เป็นไปตามนั้น  
เราจะขอกันเอาไว้เพื่อให้ใช้ในปีงบประมาณต่อไปได้  
   ในประเด็นต่อมาเกี ่ยวกับเร ื ่องงบในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ 
การเคหะแห่งชาติ ในปี ๒๕๖๘  ๑๔ แห่ง มีของเคหะคลองจั่นอยู่ประมาณ ๑๓ ล้านบาท 
และที่เหลือนั้นแห่งละ ๑ ล้านบาทเท่านั้น ต้องเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกว่า  
งบปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมในปี ๒๕๖๘ เรามีอยู่ ๑๒๙ ล้านบาทครับท่านประธาน 
แต่ดูเหมือนว่าจะไปหนักอยู่ที่ชุมชนเคหะคลองจั่น เพราะว่าที่เคหะชุมชนคลองจั่นนั้นมีพื้นที่
สนามกีฬา ไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอล รวมทั้งลู่วิ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่การเคหะแห่งชาติได้
รับมาตัง้แต่ตอนแรก แล้วก็สามารถรองรับพี่น้องที่อยู่บริเวณโดยรอบประมาณหลายแสนชีวิต 
ก็ทำให้ต้องทุ่มเงินไปประมาณ ๑๓ ล้านบาท ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น
เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบระบายน้ำ การปรับปรุงลู่วิ่งและต่าง ๆ เพื่อตอบสนอง  
พ่ีน้องทีอ่ยู่ในพ้ืนทีข่องการเคหะแห่งชาติและในพ้ืนทีใ่กล้เคียงด้วยเช่นกัน  



๔๙๘ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           ธนัชญา ๒๔๕/๒ 
 
   ประเด็นต่อมาท่านประธานครับ เกี่ยวกับเรื่องของแฟลตดินแดงที่เริ่มสร้าง  
ไปได้เพียงแค่ ๒ ปี แล้วก็เริ่มมีการชำรุด ไม่มีการซ่อมแซมต่าง ๆ เหล่านี้ ก่อนหน้านี้ผมเอง  
มีโอกาสได้ลงพื้นที่แล้วก็พบกับท่าน สส. ต้องขอบคุณที่ท่าน สส. ได้ชี้จุดที่เป็นจุดบกพร่อง
และต้องเร่งดำเนินการอย่างด่วน เราก็ได้เร่งดำเนินการไป อันนี้ในส่วนของการเคหะแห่งชาติ 
ต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่เกิดปัญหา แล้วก็การชำรุดต่าง ๆ เหล่านี้ขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น  
ก็ขอเรียนว่าเราจะเร่งซ่อมแซมโดยเร็วที่สุด  
 ส่วนอัตราค่าเช่าที ่แพงนั้น ต้องเรียนว่าแพงเฉพาะคนที่เข้ามาในปัจจุบัน 
เพราะว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของการเคหะแห่งชาตินั้น ถ้าหากอยู่มาตั้งแต่ตอนแรก
ค่าเช่าจะไม่ได้มีการเพิ่มอย่างไร บางรายนั้นยังเช่าอยู่ที่อัตราเดือนละ ๓๐๐-๔๐๐ บาท  
แต่ว่าอัตราค่าเช่าที ่แพงขึ้นนั ้นจะสะท้อนถึงผู ้เช่าที ่เข้ามาอยู่ใหม่ในช่วงปีที ่ผ่าน ๆ มา  
ส่วนค่าใช้จ ่ายส่วนกลาง อันนี ้ต ้องขอความเห็นใจ เพราะว่าในการบริหารจัดการ  
แต่ละโครงการนั ้นจะต้องมีทั ้งค่าสาธารณูปโภค ค่าดูแลส่วนกลางที ่จำเป็นที ่จะต้อง  
มีค่าใช้จ่าย ก็ได้แปรออกมาเป็นค่าส่วนกลางของแต่ละโครงการ  
 ในส่วนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ ่ง เมื ่อสักครู ่ผมได้คุยกับท่าน สส. เอง 
เกี่ยวกับเรื่องห้องน้ำในอาคาร D1 ที่มีการก่อสร้างเอาส่วนเปียกมาอยู่ด้านหน้าและส่วนแห้ง 
ไปอยู่ด้านหลังนั้น อันนี้ต้องขอขอบคุณท่าน สส. จริง ๆ ครับท่านประธาน เพราะว่าผมเอง  
พอได้ดูตามรูปภาพที่ท่าน สส. ได้ให้ไว้ ที่ท่านได้นำเสนอนั้น เป็นจริงตามที่ท่าน สส. พูดว่า 
ส่วนเปียกนั้นมันไม่ควรจะอยู่ด้านหน้า เพราะว่าถ้าหากส่วนเปียกอยู่ด้านหน้านั้นระยะยาว  
ไปประตูที่อยู่ติดกับห้องน้ำก็จะพังลง หรือถ้าหากว่าผู้คนที่อาศัยอยู่จะเดินเข้าไปใช้ห้องน้ำ  
จะเจอส่วนเปียกก่อนก็จะลื่นล้มและเป็นอันตรายได้ ซึ่งเมื่อสักครู่ผมเองก็ได้ติดต่อไปยัง
ท่านผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ขอให้มีการปรับแบบของห้องน้ำของทุกอาคารที่เหลือ  
ตามข้อสังเกตของท่าน สส. อันนี้ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ท่านกัณตภณ 
ดวงอัมพร 
 
               - ๒๔๖/๑ 
 
 



๔๙๙ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              ลลิตา ๒๔๖/๑ 
 
  ในส ่วนต ่อมาคร ับท ่านประธาน จากท ่านสมาช ิกสภาผ ู ้แทนราษฎร 
จากพรรคเป็นธรรม ท่านกัณวีร์ สืบแสง ขออภัยที่เอ่ยนาม เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณของ
สำนักปลัดของกระทรวง พม. ท ี ่ ให ้ความสำคัญกับ Hardware มากกว่า Software 
  (เจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิด Presentation) 
 นายวราวุธ ศิลปอาชา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์)  :  อันนี้ต้องขออนุญาตเรียนว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ทางสำนักงาน
ปลัดของกระทรวง พม. ได้งบประมาณ ๑ ,๘๕๓ ล้านบาท ซึ ่งใน ๑ ,๘๕๓ ล้านบาทนั้น  
เป็นงบบุคลากรอยู่ ๘๗๒ ล้านบาท หรือประมาณ ๔๗ เปอร์เซ็นต์ และที่เหลืออีก ๙๘๐ ล้านบาท 
หรือประมาณ ๕๒ เปอร์เซ็นต์นั้น จาก ๙๘๐ ล้านบาทนี้เป็นงบลงทุนจริง ๆ อยู่เพียงแค่  
๑๕๒ ล้านบาทเท่านั้น คิดเป็นเพียงแค่ ๘ เปอร์เซ็นต์กว่า ๆ เท่านั้นเอง ดังนั้นการที่ท่านสมาชิก
เป็นกังวลว่าทางสำนักงานปลัดนั ้นให้ความสำคัญกับ Hardware มากกว่า Software  
ต้องเรียนว่าในรายละเอียดจริง ๆ แล้ว Hardware ที่ท่านพูดถึงนั้นมันรวมถึงงบประมาณ 
ที่เกี่ยวกับงบบุคลากร งบใช้จ่ายประจำของทางสำนักงานปลัดด้วย เลยทำให้มันดูปูดขึ้นมาเป็น 
Hardware แต่จริง ๆ แล้วต้องเรียนว่างบลงทุนถ้านับสัดส่วนจริง ๆ มีเพียงแค่ ๘ เปอร์เซ็นต์
เท่านั้นเอง จะขออนุญาตยกตัวอย่างที่ท่านสมาชิกได้ยกตัวอย่าง อย่างเช่น โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ได้รับงบประมาณอยู่ ๑๑๔ ล้านบาท ท่านสมาชิกเป็นห่วงว่า  
มีแต่งบลงทุน Hardware ซึ ่งจริง ๆ แล้วต้องขออนุญาตเรียนครับ ตัวเลขที ่ถูกต้ องนั้น  
งบ Hardware จริง ๆ เรามีอยู ่เพียงแค่ ๑๒ ล้านบาทเท่านั ้นเอง หรือ ๑๑ เปอร์เซ็นต์  
เป็นการใช้ปรับปรุงซ่อมอาคารนอนในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ปรับปรุง
อาคารโรงฝึกงานเพื่อประโยชน์ของผู้ที่ได้รับความเสียหาย แล้วก็ต่อยอดอาชีพของผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบต่าง ๆ เหล่านั้น ส่วนงบที่เป็นงบ Software หรือว่างบดำเนินงานและรายจ่ายอื่น ๆ 
ที ่จะมาปรับปรุงบุคลากรนั ้น เป็นเง ินอยู ่ท ี ่  ๑๐๑ ล้านบาทตามตัวเลขที ่อยู ่บนจอ  
หรือประมาณ ๘๘ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งงบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น ๆ ที่ถือเป็น Software นั้น 
เป็นงบที่ใช้ในการเดินทางไปประชุม ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการทำ NRM : National 
Referral Mechanism หรือแม้แต่การประชุมทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้านในการที่จะส่งต่อ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นไปยังประเทศที่สามต่อ ๆ ไป 



๕๐๐ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              ลลิตา ๒๔๖/๒ 
 
  หรือแม้แต่โครงการที่ ๒ ครับท่านประธาน โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครอง
ทางสังคมและการจัดสวัสดิการ ที่ได้รับงบประมาณอยู่ ๑๒๘ ล้านบาทครับท่านประธาน  
ในโครงการนี้งบลงทุนจริง ๆ ครับท่านประธาน มีอยู่เพียงแค่ ๖๓ ล้านบาท หรือประมาณ 
๔๙ เปอร์เซ็นต์ แล้วก็งบในส่วนดำเนินงานและรายจ่ายอื่น ๆ หรือว่าเป็นงบ Software นั้น
อยู่ในวงเงิน ๖๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะเรียกว่าถัวกันครึ่งต่อครึ่ง 
ซึ่งงบลงทุนที่ใช้ไป ๖๓ ล้านบาทในโครงการนี้ครับท่านประธาน เป็นการซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ 
เพื ่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที ่ในการลงไปหาพี ่น้องประชาชนในแต่ละพื ้นที่  
ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่าง ๆ ที ่จะเสริมศักยภาพการทำงาน  
ของเจ้าหน้าที่ พมจ. และ อพม. ที่จะตอบรับปัญหาของพี่น้องประชาชนได้อย่างดีมากขึ้น 
แล้วก็งบดำเนินการที ่เหลืออีก ๕๐ เปอร์เซ็นต์ หรือ ๖๕ ล้านบาทนั้น เป็นงบที่เราใช้  
ในการสนับสนุนสำนักงาน พมจ. หรือพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์จังหวัด  
ทั้ง ๗๖ จังหวัด ในการที่จะขับเคล่ือนทำงานให้กับพี่น้องประชาชน 
  แล้วก็จะขออนุญาตยกตัวอย่างโครงการสุดท้ายครับท่านประธาน โครงการ
ขับเคลื่อนนโยบายมาตรการด้านการพัฒนาสังคม ได้รับงบประมาณอยู่ ๔๒.๕ ล้านบาท  
ซึ่งโครงการนี้จะเป็นโครงการด้านวิชาการเสียส่วนใหญ่ มีงบลงทุนจริง ๆ เพียงแค่ ๒ ล้านบาท
เท่านั้น เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ แล้วก็อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชน
ในพื ้นที ่ ส่วนงบดำเนินงานเป็นส่วนใหญ่เลย ๙๔ เปอร์เซ็นต์ หรือว่า ๔๐ ล้านบาท นั้น  
เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เป็นการทำแผน ทำโครงการทั้งหลาย
เพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชน ทำงานข้อมูลด้านวิชาการ เพื่อที่จะทำให้
องค์ประกอบของการแก้ไขปัญหานั้นมีความครบมากขึ้น ------------------------------------------ 
 

- ๒๔๗/๑ 
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ดังนั้น ในส่วนของสำนักงานปลัดของกระทรวง พม. และกระทรวง พม. ทั้งกระทรวงครับ  
ขออนุญาตเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกว่า เราเข้าใจในความหวังดีของท่าน  
และขอขอบคุณครับที่ท่านได้ให้ความกรุณาตั้งข้อสังเกตมา แต่ว่าขอยืนยันครับว่าเงินที่เรา  
ได้แบ่งการใช้ของกระทรวง พม. นั ้น เราทำเพื ่อให้เกิดประโยชน์กับพี ่น้องประชาชน  
ถ้าหากว่าจะมีการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ก็เพื่อเป็นการที่จะสามารถตอบรับ  
การแก้ไขปัญหา ดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับท่านประธาน  
กราบขอบพระคุณครับ  
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ต่อไปขอเชิญ 
คุณปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ครับ   
  นายปกรณ์ว ุฒ ิ  อ ุดมพ ิพ ัฒน ์สก ุล (แบบบ ัญช ีรายช ื ่อ )   :  ขอบคุณ 
ท่านประธานครับ เรียนท่านประธานสภาผู ้แทนราษฎรที ่เคารพครับ ผม ปกรณ์วุฒิ  
อุดมพิพัฒน์สกุล ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ท่านประธานครับ คงไม่มีใคร
ปฏิเสธว่าเทคโนโลยี Digital คือสิ่งที่เปลี่ยนโลกของเราไปอย่างสิ้นเชิงในรอบ ๑๐-๒๐ ปี 
ที่ผ่านมา และมันอาจเปลี่ยนโลกของเราในอัตราที่เร็วยิ่งกว่าเดิมในอนาคตอันใกล้นี้ครับ  
จากวันนี้นับไปอีก ๕-๑๐ ปี การก้าวตามให้ทันโลกและไขว่คว้าโอกาสที่เราปล่อยให้หลุดลอย
ไปหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เป็นเดิมพันที่สูงมากสำหรับประเทศไทย เพราะถ้า 
มันล้มเหลว เราอาจถูกคนอื่นนำหน้าไปแบบที่ไม่เห็นแม้แต่ฝุ่นอีกเลย  
 (เจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิด Presentation) 
 นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ 
ถึงแม้ว่างบประมาณของกระทรวงดิจิทัลจะเพิ ่มขึ ้นจากประมาณ ๕ ,๐๐๐ ล้านบาท  
จนมาแตะเกือบ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทในรอบ ๗ ปี แต่นี่ไม่ใช่เครื่องพิสูจน์ครับว่าประเทศไทย
มุ่งมั่นจริงจังกับเรื่องนี้ ไม่ใช่การ Guarantee ความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยี Digital
ของประเทศ เพราะการจัดสรรงบประมาณมันไม่ใช่การเล่นเกม Pay to Win แบบ Ragnarok 
ทุ่มเงินซื้อของไปอย่างไรก็ชนะ แต่มันเปรียบได้เหมือนเกมกอล์ฟครับที่ต่อให้เรามี Diver  
๔ อัน ชุดเหล็ก ๓ ชุด ซื ้ออุปกรณ์ใหม่ทุกครั ้งที ่รุ่ นใหม่ออก ก็ไม่มีทางพัฒนาฝีมือได้  
ถ้าไม่เข้าใจมัน ไม่รู ้จักวางแผน และเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม ซึ่งก็คือปัญหาหลักของ  
การจัดงบประมาณด้าน Digital ของรัฐบาลชุดนี้ครับ คือขาดการวางแผน ไม่มีความเข้าใจ  
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ไม่มีการวางยุทธศาสตร์ให้ชัด คนสั่งก็ไม่รู ้เรื ่อง คนทำก็ไปต่อไม่เป็น สุดท้ายเอาแต่โยน
งบประมาณลงไปและหวังว่ามันจะประสบความสำเร็จ ไม่มีการถอดบทเรียนจากความ
ผิดพลาดในอดีต และอาจจะสร้างปัญหาเดิม ๆ ให้เกิดซ้ำ ๆ อีกในอนาคตด้วยซ้ำ ผมจะแบ่ง
การอภิปรายของผมเป็น ๓ หัวข้อครับว่า ถ้าเราจัดสรรงบประมาณด้าน Digital โดยใช้
ประชาชนเป็นศูนย์กลางว่าประชาชนควรจะได้รับอะไร ในการก้าวเข้าสู ่โลก Digital 
อย่างเต็มรูปแบบ คือประชาชนควรได้รับความปลอดภัย ได้รับความสะดวกและประชาชน
ต้องได้รับโอกาส  
 หัวข้อแรกครับท่านประธาน คือความปลอดภัย แน่นอนสิ ่งที ่จะตามมา 
ในยุค Digital ที่เราจำเป็นต้องป้องกันคืออาชญากรรม Online กระทรวงก็มีโครงการ 
ศูนย์ AOC ครับ มีงบประมาณอยู่ที ่ประมาณ ๘๔.๓๙ ล้านบาท ล่าสุดก็มีการยกระดับ  
ให้สามารถแจ้งที ่ AOC ที่เดียว ระงับบัญชีของมิจฉาชีพจากเดิม ๗๒ ชั ่วโมง ขยายเป็น  
๗ วันแล้วครับ ธนาคารพาณิชย์ก็เริ่มร่วมมือกันออกมาตรการต่าง ๆ แก้ไขปัญหาบัญชีม้า
และการทำธ ุรกรรมของมิจฉาช ีพ กสทช. เพ ิ ่ ง Kick Off มาตรการ Sim ม ้าไปเมื่อ  
๒๗ พฤษภาคมที่ผ่านมา ทั้งหมดนี้ถ้ามีการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดก็จะเป็นผลดี  
แต่ที่ผมต้องขอวิพากษ์วิจารณ์จริง ๆ ครับ คือตัวชี้วัดของโครงการนี้ครับ ตัวชี้วัดในการใช้งบ 
๘๔ ล้านบาท ของ AOC ครับ ตัวหนังสือเล็กไปหน่อย เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังครับ คือใช้งบ  
๘๔ ล้านบาท แล้วเราจะมีระบบ ๑ ระบบ และมีศูนย์ AOC ๑ ศูนย์ครับ ไม่มีการประเมิน
การใช้งบครับว่าประชาชนได้ประโยชน์อะไร ได้รับบริการที่มันทันท่วงทีหรือเปล่า ประชาชน
ถูกหลอกไม่เว้นวันครับ แต่พอเขาโทรเข้า AOC บางทีก็ต้องรอสายครึ่งชั่วโมง เงินของเขา 
ไม่รู้ไปไหนต่อไหนแล้วครับ แต่ต่อให้เป็นแบบที่ผมพูด ถ้าตั้งตัวชี้วัดแบบนี้ การใช้งบของ  
ศูนย์ AOC ก็ยังได้คะแนนเต็มผ่านฉลุยเหมือนเดิมครับ ข้อเสนอโครงการนี้สั ้น ๆ ครับ 
ท่านประธาน ตั ้งตัวชี ้ว ัดที ่ใช้ประชาชนเป็นที ่ต ั ้ง ตั ้งเป้าหมายให้สามารถแก้ปัญหา  
ได้อย่างทันท่วงที ให้ประชาชนรอสายน้อยลง แล้วเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนนี่ก็สามารถระงับ
บัญชีได้เร็วขึ้น ถ้าทำได้แบบนี้จะของบเพิ่มมาอีกผมก็ยินดีครับ ถ้าไม่รู้จะเอางบเพิ่มที่ไหน  
ยุบศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมทิ้งเสียครับ ได้มาอีกเกือบ ๗๐ ล้านบาท  
 
               - ๒๔๘/๑ 



๕๐๓ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           จินตนา ๒๔๘/๑ 
 
 เรื่องต่อไปครับ ที่สำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนอย่างมาก คือระบบ
เตือนภัยฉุกเฉินครับ ซึ ่งเป็นนโยบายที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลประกาศไว้  
เมื่อตุลาคมปีที่แล้วว่า จะพัฒนาระบบเตือนภัย Cell Broadcast ขอเวลาอีกไม่นานครับ  
๖ เดือน ถึง ๑ ปีเท่านั้น แต่ท่านประธานครับ สส. ภัทรพงษ์ก่อนหน้านี้อภิปรายไปแล้วครับว่า  
เร่ืองนี้คณะกรรมการบริหารระบบเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเคยมีมติไปแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ ครับ
ว่าให้ ปภ. เป็นเจ้าภาพโฟกัสที ่มต ิ ไม่ต ้องไปโฟกัสว่าประชุมกันท ี ่ไหน และ ปภ.  
ก็ได้งบประมาณโครงการนี้ไปแล้วตั ้งแต่งบปี  ๒๕๖๗ แต่ในงบ ๒๕๖๘ กระทรวงดิจิทัล 
ก็ยังตั ้งงบประมาณโครงการเดียวกันมาในปีนี ้ ๓๔๔ ล้านบาท ผมต้องขอขยายความ  
ให้เห็นภาพง่าย ๆ ครับท่านประธาน Cell Broadcast มีอยู ่  ๒ ส่วนหลัก ก็ค ือ CBE  
คือส่วนที่ตั้งงบอยู่ที่ ปภ. และ DE ทำหน้าที่ระบุข้อความที่จะแจ้งเตือนระดับความร้ายแรง
ของภัยพื้นที ่ที ่ต้องการจะแจ้ง ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังอีกส่วนหนึ่ง ก็คือ CBC ที่อยู ่กับ 
ค่ายมือถือ ทำหน้าที่ส่งข้อมูลไปที่เสาสัญญาณที่ต้องการแล้วก็เตือนไปที่โทรศัพท์มือถือ  
ของประชาชนอีกที CBC มันต้องมีหลายที่ครับ ของใครของมัน แต่ละค่ายมือถือเขามีเสา 
ของตัวเองครับ เรามี ๓ ค่าย ไม่ใช่ ๔ มี ๓ แล้ว เราก็ต้องมี CBC ๓ ที่ครับ ถ้ามีไม่ครบ 
ก็ไม่สามารถแจ้งเตือนได้อย่างทั่วถึง แต่ท่านประธานครับ การมี CBE ๒ ที่ ไม่ได้มีผลกับ 
Capacity ในการแจ้งเตือนภัย ไม่ได้ทำให้เราแจ้งเตือนภัยได้เร็วขึ ้น หรือเตือนได้พื ้นที่  
ที่กว้างขึ ้น เพราะ CBE มีหน้าที ่แค่ระบุข้อมูล ข้อความ ระบุพื ้นที ่แล้วก็ระบุระดับภัย  
ในทางกลับกันครับ ผมถามผู้เชี ่ยวชาญหลายท่านครับ มันอาจก่อให้เกิดปัญหาด้วยซ้ำ  
เพราะถ้าเรามี CBE ๒ ที่ มี ๒ หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการแจ้งเตือนภัยผ่าน Cell 
Broadcast อาจสร้างความสับสนต่อหน่วยงานต่าง ๆ ต่อภาคเอกชนเอง หรือแม้กระทั่ง  
หากมีการแจ้งเตือนที่ซ้ำซ้อนกัน ประชาชนอาจจะสับสนด้วยซ้ำครับ แล้ว ๓๔๔ ล้านบาทนี้
มันคืออะไร คิดว่าตัวเองเป็นคนประกาศ อำนาจกับงบก็ต้องอยู่ที ่กระทรวงตัวเองโดยที่ 
ไม่สนใจว่ามันซ้ำซ้อนและอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างนั้นหรือ เสียเงินไม่ว่า เสียหน้าไม่ ได้  
แต่ท่านอย่าลืมครับ นี่มันเงินภาษีประชาชน ไม่ใช่เงินท่านครับ และไม่พอครับ โครงการนี้  
ถูกตั ้งอยู ่ในผลผลิตที่ชื ่อว่า การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสาร ฟังชื่อดูปกติดี แต่ตัวชี้วัดของโครงการนี้มีนโยบายแผนประกาศความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่ออกใหม่หรือปรับปรุงจากเดิมที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  



๕๐๔ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           จินตนา ๒๔๘/๒ 
 
Digital ๔ เรื่อง ไม่เกี่ยวอะไรเลยครับ จะเอาให้ได้ จนเอามายัดไส้ไว้ในแผนงานที่ตัวชี ้วัด  
มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเตือนภัยประชาชนเลย และระหว่างที่เอาแต่จะแย่งชิงงบนี้  
กันอยู่ครับ ข้อมูลจากอนุที่ผมทราบมาครับ ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะกำหนดมาตรฐาน
การแบ่งระดับเตือนภัยว่าแบ่งเป็นกี่ระดับ จะเตือนอะไรบ้าง ภัยแบบไหนที่เป็นระดับร้ายแรง
ที่สุด ภัยแบบไหนที่เป็นภัยที่ระดับรองลงมา เหลืออีก ๔ เดือนจะครบปีที่ท่านขอไว้แล้วครับ 
ทำงานกันแบบนี้มันจะทันได้อย่างไรครับ และผมยืนยันว่าถ้าสภาของเราปล่อยให้โครงการนี้
ถ ูกอนุมัต ิไป งบประมาณ ๓๔๔ ล้านบาทนี ้จะเป็นงบประมาณที่เปล่าประโยชน์และ  
อาจก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตตามมาอีกด้วย ผมฝากกรรมาธิการวิสามัญติดตามโครงการนี้ดี ๆ   
 ข้อเสนอของพรรคก้าวไกลต่อเรื่องนี้ นอกจากตัดงบระบบเตือนภัยฉุกเฉิน 
ที่อยู่ในกระทรวงดิจิทัลทั้งก้อนแล้ว ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีเร่งสั่งการให้คณะกรรมการ
บริหารระบบการเตือนภัยพิบัต ิแห่งชาติดำเนินการประสานงานหารือกับค่ายมือถือ  
ว่ามาตรฐานการเชื่อมต่อระหว่าง CBE กับ CBC จะเป็นแบบไหน กำหนดระดับภัยว่าจะมี 
กี่ระดับ ระดับที่ร้ายแรงที่สุดที่ต่อให้ประชาชนปิดมือถือเขาก็ยังได้รับการแจ้งเตือนมันจะมี
อะไรบ้าง ภัยระดับรองลงมาจะมีอะไรบ้าง และอันนี้ก็สำคัญ เพราะถ้าใครใช้ iOS จะรู้ว่า 
ถ้าอยู่ในไทยมันจะไม่มี Menu เรื่องระบบเตือนภัยฉุกเฉินครับ เพราะเราต้องไปคุยกับเขา
ก่อนว่ามาตรฐานของเรามันเป็นแบบไหน มีภัยกี่ระดับ เราต้อง Set มาตรฐานตรงนี้ก่อนและ
ไปคุยกับ Apple เพ่ือให้เขาเปิดระบบใน iOS ในประเทศไทยให้ครับ  ต่อไปคือการกำหนดว่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบตั้งแต่ภัยสงคราม น้ำท่วม เหตุกราดยิง หรือแม้แต่เด็กหาย หน่วยงานไหน
จะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับภัยด้านใดบ้าง เลิกแย่งกระดูกกันครับแล้วไปทำงานเสียที  
  มาที่หัวข้อต่อไปครับท่านประธาน คือการใช้งบประมาณด้าน Digital ที่ต้อง
ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวก คือการบริการภาครัฐ Online ผมขอแบ่งหัวข้อนี้ออกเป็น 
3C ครับท่านประธาน Citizen Portal Code แล้วก็ Cloud  
 

- ๒๔๙/๑ 
 
 
 



๕๐๕ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ      กานฐ์พิชชา ๒๔๙/๑ 
 
 C แรกครับ คือ Citizen Portal ที่เป็นเหมือนร่มใหญ่ของการให้บริการ
ภาครัฐทาง Online ที ่จะเช ื ่อมต่อระหว่างประชาชนกับภาครัฐ ซ ึ ่งก ็คงต้องพูดถึง 
Application ที่ชื่อว่า ทางรัฐ ที่รัฐบาลประกาศว่าจะใช้ในการทำโครงการ Digital Wallet 
เช่นเดิมครับท่านประธาน ถึงเราจะมีแผนบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลมาตั้งแต่งบปี ๒๕๖๔ ครับ 
ได้รับงบประมาณเพิ่มจาก ๑,๙๐๐ ล้านบาทในปีแรก จนปีนี้ได้อยู่ที่ประมาณ ๓,๕๐๐ ล้านบาท 
ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะประสบความสำเร็จในการผลักดันรัฐบาลดิจิทัลครับ ถ้าเราไม่มี  
การวางแผนที่ดีก่อนที่จะตั้งงบประมาณ ผมยกตัวอย่างจากประเทศที่ประสบความสำเร็จ
เร ื ่องนี ้ท ี ่ส ุดครับ คือประเทศเอสโตเนียครับ ตอนที ่พวกเขาเริ่ มสร้างรัฐบาลดิจิทัล  
ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปี ๒๐๐๒ เขาเร่ิมพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า X-Road เป็นสถาปัตยกรรมกลาง
ของระบบ Digital ของรัฐบาลทั้งหมด ในปี ๒๐๐๓ ประเทศเอสโตเนียมีบริการ Online  
อยู่แค่ที่ประมาณ ๔๐ บริการ ต่อมาในปี ๒๐๑๕ ประเทศเอสโตเนียมีบริการ Online ทั้งสิ้น 
๑,๖๐๐ บริการ หัวใจสำคัญของความสำเร็จนี้คือการวางแผนมาเป็นอย่างดีตั้งแต่ต้น ทำให้
ตลอด ๑๐ กว่าปีทุกบริการถูกสร้างอยู่บนถนนเส้นเดียวกัน ไม่มีการต่างคนต่างทำ ทำให้  
มันสามารถเชื ่อมถึงกันอย่างไร้รอยต่อได้ด้วย Digital ID เดียวครับ มีผลการศึกษาของ 
World Bank ระบุว่าในปี ๒๐๑๔ การให้บริการภาครัฐ Online ของประเทศเอสโตเนีย 
ทำให้ประชากรทั ้งประเทศสามารถประหยัดเวลาไปได้รวมกัน ๒ ,๘๐๐,๐๐๐ ชั ่วโมง  
หรือประมาณ ๓,๒๒๕ ปี ภายในปีเดียวครับ ย้อนกลับมาที่เมืองไทยครับ จะยื่นภาษี Online 
ต่อทะเบียนรถ ดูข้อมูลธุรกิจในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บางอันก็ใช้ ThaID ได้ บางอันก็ไม่ได้ครับ 
ต้องสมัครแยกกันหมด เงื่อนไขการตั้ง Password ก็ไม่เหมือนกัน ทุกวันนี้ผมเข้าไปทำอะไร
ภาครัฐผมลืมรหัสทุกครั้ง เพราะที่ผ่าน ๆ มาเราไม่มีการวางแผนระบบกลาง หน่วยงาน  
ก็ต่างคนต่างทำ ท่านประธานครับ ข้อมูลจาก ก.พ.ร. ระบุว่า เรามีบริการที่สามารถพัฒนาเป็น 
Online ได้ ประมาณ ๒,๓๐๐ กว่าบริการ ทำผ่าน Online ได้แล้วประมาณ ๑,๖๐๐ บริการ 
ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอีกประมาณ ๗๕๐ บริการ e-Service ๑,๖๐๐ กว่าอันที่ต่างคนต่างทำกันมา 
ถ้าเราจะเอากลุ่มนี้ให้ไปใช้ ThaID บน Application ทางรัฐได้ต้องใช้ต้นทุนประมาณบริการละ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๑,๖๒๖ บริการ ต้องใช้งบประมาณราว ๆ ๓๒๕ ล้านบาท ส่วนก้อนขวา
ที่เรายังไม่ได้พัฒนาขึ้นมาเป็น e-Service เลย จะต้องใช้ต้นทุนพัฒนาใหม่ประมาณบริการละ  
 



๕๐๖ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ      กานฐ์พิชชา ๒๔๙/๒ 
 
๕๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๗๕๐ บริการ ใช้งบประมาณราว ๆ ๓๗๕ ล้านบาท รวมกัน ๒ ก้อน  
ก็ประมาณ ๗๐๐ ล้านบาท ผมขอพักภาพนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับ 
  เราไปที ่ C ที่ ๒ กันก่อน ก็คือ Code ครับ คือนโยบาย Public Money 
Public Code ที่ สส. เท้งเคยนำเสนอเอาไว้ครับ คือการให้ Software ภาครัฐที่ถูกพัฒนา
จากเงินภาษีของประชาชนจะต้องถูกเปิดเป็น Open Source เปิดเผยต่อสาธารณะ แล้วก็
ต้องย้ำกันให้เข้าใจอีกครั้งครับว่า การเปิดเผย Source Code ไม่ได้เป็นการลดความปลอดภัย
ของ Software บินกลับไปที่ประเทศเอสโตเนียอีกรอบครับ เขามีระบบเลือกตั้ง Online  
ที่เรียกว่า i-Voting ซึ่งประชากรเอสโตเนียกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ใช้ช่องทางนี้ในการเลือกตั้ง
ระดับประเทศ เลือก สส. เข้าสภานี่ละครับ เขาก็เปิดโปรแกรมนี้ให้เป็น Open Source ครับ 
หรือล่าสุดที่ Apple เปิดตัว Apple Intelligence ไป เขาก็ประกาศว่าจะเปิดเผย Source 
Code ของ OS ที ่ทำการประมวลผล AI เพื ่อให้สามารถตรวจสอบการรักษา Privacy  
ของผู ้ ใช ้ได ้ เพราะการทำแบบนี ้ม ันเป ็นการทำให้ระบบมีความน่าเช ื ่อถ ือเพิ ่มขึ้น  
เพราะประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบกลไกการทำงานของระบบได้ แล้วก็สามารถ
ตรวจสอบช่องโหว่ของระบบได้เช่นกัน ในอีกหลาย ๆ ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี 
และอีก ๗๐ กว่าประเทศ ก็ดำเนินนโยบายแบบนี ้ ผลลัพธ์อีกอย่างคือการประหยัด
งบประมาณ เพราะหน่วยงานที่ต้องการใช้ Software ที่มีลักษณะคล้าย ๆ กันก็หยิบ Source 
Code ที่อยู่ใน Pool กลางไปใช้งานได้ ไม่ต้องของบประมาณใหม่ หรือเอกชนเองก็สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้เช่นกัน ที่ประเทศอินเดียก็มีการประเมินว่าการทำ Open Source แบบนี้
จะทำให้ประหยัดงบประมาณได้ถึง ๓๔,๐๐๐ ล้านบาท กลับมาที่ภาพนี้ครับ ถ้าท่านรัฐมนตรี
เข้าใจและใช้นโยบายนี้ หน่วยงานไหนที่ลักษณะ Service คล้าย ๆ กันก็เอา Code ไปใช้
ร่วมกัน ๗๕๐ บริการทางฝั่งขวาที่ต้องพัฒนาขึ้นใหม่ เราอาจจะใช้งบประมาณไม่ต้องถึง  
๓๗๕ ล้านบาทก็ได ้คร ับ น ่าจะประหยัดงบประมาณไปได ้อ ีกเยอะ และระยะยาว  
เรา Maintain ระบบเหล่านี้ได้ง่ายกว่าด้วยซ้ำ ผมทราบครับว่าเรื่องนี้มันน่าจะมีแรงต้าน  
จากหน่วยงานรัฐอยู ่พอสมควร แต่ถ้าเรามีรัฐมนตรีที ่เข้าใจเรื ่องนี ้จริง ๆ และเด็ดขาด 
กล้าตัดสินใจ อย่างไรเราก็ทำได้ครับ แต่เสียดายที่คงทำได้แค่ถ้าเรามี --------------------------- 
 

 - ๒๕๐/๑ 



๕๐๗ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ          จงถนอม ๒๕๐/๑ 
 
ท่านประธานครับ อีกไม่ถึงครึ่งปีจะมีประชาชน Download Application ทางรัฐเพิ่มขึ้นอีก
หลายสิบล้านคน วงเล็บว่า (ถ้า Digital Wallet ไม่ล่มไปเสียก่อน) แน่นอนครับ ถ้ามันมีเงิน 
Digital Wallet ให้ใช้อย่างไรเขาก็เข้ามาใช้ Application ครับ แต่ถ้าจบโครงการไปแล้ว 
บริการอื่น ๆ ใน Application มันโตตามไม่ทัน หรือถ้ามันยังใช้งานยากอยู่เหมือนเดิม 
Application นี้ก็จะกลายเป็น Application ร้างในที่สุดครับ ดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือต้องทำ
ให้บริการภาครัฐเหล่านี้ขึ้นมาใช้บนทางรัฐให้มากที่สุดและสะดวกที่สุด และปัญหาของงบ  
ปี ๒๕๖๘ ในเรื่องนี้คือ ไม่ว่าจะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาในภาพเมื่อสักครู่ของ ก.พ.ร. ไม่มีการตั้งงบ
ที่เป็นยุทธศาสตร์ที่จะนำบริการภาครัฐทั้งหมดเข้าไปสู่ Application ทางรัฐเลย แล้วต่อให้มี 
ต่างคนต่างขอ ต่างคนต่างทำเหมือนเดิม ไม่มีการเรียนรู ้อะไรเลย เราไม่มีทางรู ้ครับว่า  
จบงบปี ๒๕๖๘ บริการที่ประชาชนจะใช้บนทางรัฐได้จะมีกี ่บริการ ไม่มีการตั้งเป้าใด ๆ  
ผ่านงบประมาณปี ๒๕๖๘ ฉบับนี้เลย ไม่รู ้ว่ามัวแต่หัวหมุนอยู่กับการทำระบบ Digital 
Wallet ให้เสร็จทันไตรมาส ๔ อยู่หรือเปล่า คงหาทางอยู่ครับว่าจะเอาอย่างไรดี ตอนแรก
บอกว่า Blockchain อยู่เบื้องหลัง ตอนนี้ Blockchain น่าจะเป็นได้แค่ Gimmick เอาแต่ 
จะแจกให้ได้แต่ไม่ตั้งยุทธศาสตร์ในระยะยาว ถ้าแบบนี้ Digital Wallet มันจะเป็นพายุหมุน
จริง ๆ ครับ ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ทิ้งไว้แค่ซากปรักหักพังของรัฐบาลดิจิทัลไทย  
 มาถึง C ที่ ๓ คือ Cloud ซึ่งเราก็มีโครงการ Cloud กลางภาครัฐหรือ GDCC 
ที่ สดช. ตั้งงบประมาณปีนี้อยู่ประมาณ ๕๑๐ ล้านบาท ท่านประธานครับ รัฐบาลได้ประกาศ
นโยบาย Go Cloud First ไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว แต่ผมก็ต้องย้ำอีกครั้งสิ่งที่ สส. เท้งนี่ละครับ 
พูดเอาไว้ Go Cloud First คือ Public Cloud First คือการเก็บข้อมูลภาครัฐไว้บน Cloud 
สาธารณะ เช ่นของ Google Amazon หร ือว ่า Microsoft เป ็นต ้น เหต ุผลหนึ ่งก ็คือ 
ลดงบประมาณ ลดต้นทุนในการครอบครองหรือ Cost of Ownership ที่รัฐจำเป็นจะต้อง
ดูแล Hardware ต่าง ๆ ตัวอย่างเมื่อก่อนนี้เวลาหน่วยงานจะเก็บข้อมูลอะไรก็จะต่างคน 
ต่างของบ Data Center มาครับ เฉพาะงบปี ๒๕๖๘ ปีนี้มี ๒๐ หน่วยงานที่ของบบำรุงรักษา 
Data Center ทั้งค่าแอร์ห้อง Data Center ระบบสำรองไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษาทั่วไป รวมกัน
ประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท นี ่แค่ปีเดียว แล้วก็เฉพาะที ่ต ั ้งชื ่อโครงการมาแบบตรง ๆ  
แล้วหาเจอง่าย ๆ นอกจากต้นทุนงบประมาณยังมีเรื ่องของความพร้อมของบุคลากร 
หรือความเชี่ยวชาญในระบบบำรุงรักษา ที่อย่างไร Public Cloud ก็ทำได้ดีกว่าหน่วยงานรัฐ 



๕๐๘ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ          จงถนอม ๒๕๐/๒ 
 
อย่างแน่นอน ยังไม่นับว่าเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนเดี๋ยวก็ต้องซื้อ Hardware ใหม่อีก ดังนั้น 
การไปเช่าใช้ Cloud เอกชนก็คุ้มค่ามากกว่าแน่นอนครับ แต่ท่านประธานอาจจะมีคำถาม
ครับว่า เอาข้อมูลรัฐไปเก็บไว้ที่เอกชนมันจะปลอดภัยหรือเปล่า สหราชอาณาจักรข้อมูลรัฐ
ของเขา ๙๐ เปอร ์ เซ ็นต ์  อย ู ่บน Public Cloud หร ือสหร ัฐอเมร ิกา ท ่านประธาน 
ลองจินตนาการว่าสหรัฐอเมริกาเขาต้องการความปลอดภัยของข้อมูลขนาดไหน แต่ข้อมูล  
๘๘ เปอร์เซ็นต์ของเขาก็ใช้ Public Cloud แต่ตอนนี ้มีอยู ่ ๒ ปัญหาหลักของนโยบาย  
Cloud First ที่รัฐบาลประกาศไป คือ Data Classification แล้วก็การวางมาตรฐานของ 
Public Cloud คร ับ Data Classification คือการจำแนกประเภทของข ้อม ูลท ี ่ตอนนี้
นอกจากจะยังไม่ชัดเจนแล้วก็น่าจะมีปัญหาด้วย อย่างที่ UK กับ US เขาจะแบ่งเป็นข้อมูล
สาธารณะครับ ข้อมูลทางการ แล้วก็ข้อมูลลับ ซึ่งข้อมูลทางการบางส่วนก็เอาไปเก็บไว้  
บน Public Cloud มีแต่ข้อมูลลับเท่านั้นที่เก็บไว้ที่รัฐทั้งหมด เขาถึงขึ้น Cloud เอกชนได้ถึง 
๙๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ของไทยเราตอนนี้ไปจัดหมวดหมู่ว่า เฉพาะข้อมูลสาธารณะเท่านั้นที่จะขึ้น 
Public Cloud แต่ถ้าเป็นข้อมูลทางการจะจัดว่าเป็นข้อมูลลับทั้งหมด มีทั ้งลับ ลับมาก  
ลับมากที ่ส ุด ไม่ร ู ้จะลับอะไรกันนักกันหนา ความลับมันเยอะเหลือเกินประเทศนี้   
ซึ่งผมประเมินว่าจัดแบบนี้เราจะขึ้น Public Cloud ได้แค่ราว ๆ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งก็จะไม่ได้
ช่วยเร่ืองการประหยัดงบประมาณในระยะยาวอย่างที่นโยบายนี้ควรจะทำได้เลย  
 ปัญหาที ่ ๒ คือถ้าท่านจะ Go Cloud First ท่านต้องตั ้งมาตรฐานกลาง 
ว่า Public Cloud ที่หน่วยงานรัฐจะไปเช่าใช้นี้มันจะต้องมีมาตรฐาน ๑ ๒ ๓ ๔ อะไรบ้าง 
แต่ตอนนี ้ก็ยังไม่มีครับ ไม่พอครับ ประกาศนโยบายไปปลายปี พอต้นปีร้อนวิชาครับ  
ออกประกาศมาทันทีว่าให้หน่วยงานชะลอการจัดซื้อการเช่าใช้ Cloud ก่อน บอกว่าให้รอ
ความชัดเจน ผ่านมาครึ่งปียังไม่มีความชัดเจน ทีนี้พอหน่วยงานเขาจำเป็นต้องใช้ Cloud  
เขาก็จัดซื้อไม่ได้ครับ จะให้เขาไปใช้อะไรครับ ให้เขาไปซื้อ Server มาใช้เหมือนเดิมหรือครับ 
หลายหน่วยงานเขาอยากจะ Go Cloud First เขาก็ไปไม่ได้เพราะติดประกาศฉบับนี้ แต่ไม่มี
ความชัดเจนเสียที ประกาศนโยบายไปถึงดวงดาว แต่อย่าว่าแต่ยอดมะพร้าวครับ ล้มหัวขมำ
ตั้งแต่ต้น เพราะแค่ผูกเชือกรองเท้ายังไม่เป็นเลย  
  

- ๒๕๑/๑ 
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 ข้อเสนอของพรรคก้าวไกลครับ ตั ้งงบเฉพาะกิจเพื ่อเชื ่อมบริการภาครัฐ 
เข้ามาที ่ Application ทางรัฐจุดเดียว ๗๐๐ ล้านบาท ตั ้งเป้าให้ชัดว่าจะเสร็จเมื ่อไร  
และประกาศใช้นโยบาย Public Money Public Code และหากหน่วยงานใดจะของบ 
มาพัฒนา Software ใหม่ จะต้องให้ DGA เป็นคนประเมินครับ ว่ามี Code เดิมที่อาจจะ 
หยิบไปใช้หรือต่อยอดได้หรือไม่ แล้วก็อาจจะประหยัดงบประมาณ ๗๐๐ ล้านบาท  
ในก้อนแรกได้อีกด้วย  
   ส่วนในเร่ือง Cloud ครับ เร่งกำหนดมาตรฐาน Public Cloud อย่างเร่งด่วน
ว่า Cloud เอกชนที่หน่วยงานรัฐจะไปเช่าใช้ จะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง แล้วก็ทำนโยบาย 
Go Cloud First ที่เป็น Public Cloud First ใช้ Cloud กลางภาครัฐเท่าที่จำเป็น เพื่อลด
งบประมาณของ GDCC ในระยะยาว และผมเสนอตั้งงบมา ๒๕ ล้านบาทพอครับ ตั้งศูนย์
ความเป็นเล ิศด ้านระบบ Cloud หรือ Cloud Center of Excellence ครับ ให ้ DGA  
มี Talent Pool ที่คอยให้คำปรึกษาในการ Utilize Cloud กับหน่วยงานภาครัฐทุก ๆ หน่วย  
เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดของนโยบายนี้  
   มาที่หัวข้อสุดท้ายครับท่านประธาน คือการตั้งงบประมาณที่ต้องทำให้
ประชาชนได้รับโอกาส ถ้าพูดถึงเทคโนโลยี Digital ที่จะเป็นโอกาสแห่งอนาคต ก็คงเป็นอะไร
ไปไม่ได้นอกจาก AI ครับ สส. สิทธิพลได้อภิปรายไว้วันก่อนแล้วครับว่านี่คือโอกาสสำคัญ  
เป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจเครื่องใหม่ และท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานคณะกรรมการนี้ 
ออกไปป่าวประกาศว่าให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี AI แต่กลับไม่เคยเรียกประชุมเลย 
แม้แต่ครั้งเดียว ท่านประธานครับ สภาผู้แทนราษฎรของเรามีกรรมาธิการวิสามัญ AI ตอนนี้
ประชุมกันไปแล้ว ๑๖ ครั ้ง เรียกหน่วยงานรัฐที่ เกี ่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลไปแล้วกว่า  
๓๒ หน่วยงาน เวลาหน่วยงานเข้ามาชี้แจงแนวทางแผนการดำเนินงานเกี ่ยวกับด้าน AI  
เกือบทุกหน่วยงานก็อ้างว่าเป็นแนวทางมาจากคณะกรรมการชุดนี้นี่ละครับ ผมสรุปให้เห็น
ภาพความสยดสยองครับท่านประธาน ทุกวันนี้หน่วยงานรัฐขับเคลื่อนนโยบาย AI ของ
ประเทศด้วยแผนที่ถูกให้แนวทางโดยคณะกรรมการที่ประชุมกันไปครั้งเดียวเมื่อ ๒ ปีที่แล้ว 
และมีอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ย้อนไปปีที ่แล้วครับ ในงบปี ๒๕๖๗ มีการตั้งงบ  
ที่เกี่ยวกับ AI ปัญญาประดิษฐ์รวมกว่า ๖๒ รายการ รวมงบประมาณประมาณ ๑,๑๖๐ ล้านบาท 
รวมกับงบปี ๒๕๖๘ อีกกว่า ๖๓ รายการ รวมงบประมาณ ๑,๔๐๐ ล้านบาท ๒ ปี จัดกันไป  



๕๑๐ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ภิรญา ๒๕๑/๒ 
 
๒,๕๐๐ ล้านบาทแล้ว ผมอดสงสัยไม่ได้จริง ๆ ว่าสภาพแบบนี ้ งบก้อนนี ้มันจะพา AI  
ประเทศไทยไปที่ไหนได้ ผมลองหยิบมาสักตัวอย่างหนึ่งครับ ในเล่มงบปี ๒๕๖๘ นี้เลยครับ 
กรมการปกครองมีโครงการระบบการให้บริการข้อมูลประชาชนผ่านระบบอัตโนมัติ BORA 
AI Chatbot งบประมาณ ๙.๖ ล้านบาท ผมตั้งข้อสังเกตให้กรรมาธิการวิสามัญไปตรวจสอบ
ก่อนเลยครับ ว่าอันนี้มัน AI จริงหรือไม่ หรือว่าเป็นแค่ Keyword Base Chatbot ซึ่งจริง ๆ 
ไป Subscription เอา ปีหนึ่งไม่ถึง ๒๐๐,๐๐๐ ครับท่านประธาน หรือต่อให้มันเป็น AI จริง ๆ 
ผมก็เห็นด้วยว่า AI Chatbot ถ้าเราพัฒนาได้เองจริง ๆ ก็น ่าจะมีประโยชน์ แล้วก็  
น่าจะสามารถเอาไปต่อยอดให้หน่วยงานต่าง ๆ หยิบไปใช้ซ้ำหรือพัฒนาต่อยอดได้ ถ้าเรา  
เปิดเป็น Open Source แบบที่ผมอภิปรายไป แต่ท่านประธานครับ ผมถามจริง ๆ ครับ  
ถ้าเราจะทำจริง ๆ เราจะให้ต้นแบบของ AI Chatbot ของหน่วยงานรัฐทั ่วประเทศไทย 
ทำโดยกรมการปกครองจริง ๆ หรือครับ นี่คือผลของการเอาแต่ป่าวประกาศว่าจะทำนั่นทำนี่ 
แต่ไม่วางแผน ไม่มียุทธศาสตร์อะไรที่ชัดเจน สุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะซ้ำรอยเดิมครับ ที่ปล่อยให้
หน่วยงานต่าง ๆ ต่างคนต่างขอ ใครอยากได้งบก็แค่ห้อยท้ายคำว่า AI ปัญญาประดิษฐ์ แล้วก็
บอกว่าทำตามนโยบายของรัฐบาล ไม่ต่างจากการของบที่ห้อยท้ายคำว่า ส่งเสริม Thailand 
4.0 Big Data หรือ Blockchain ในอดีตที่ผ่านมา โดยที่ผ่านไปอีก ๓-๔ ปี เราก็จะไม่ได้เห็น
วงการ AI ของไทยก้าวหน้าไปไหนเลย  
 ข้อเสนอของพรรคก้าวไกลครับ จริง ๆ สส. สิทธิพล เสนอไปหลายข้อแล้ว  
ผมขอเสนอให้ลองดูตัวอย่างนี้ครับ นี่คือเอกสารของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา 
เวลาที่หน่วยงานของบประมาณจากภาษีประชาชนไปพัฒนาอะไรที่เกี่ยวกับ  AI เขา List  
ใส่เอกสารหมดครับ เผยแพร่ขึ้น Website ว่าแต่ละโครงการมันเอาไปใช้ Use Case แบบไหน 
ใครเป็นคนรับผิดชอบโครงการนั ้น ประชาชนคนไหนสนใจสามารถติดต่อผู ้รับผิดชอบ
โครงการนั้น ๆ ได้ทาง e-Mail ใช้งบประมาณแบบตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลได้จริง  
และประชาชนเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริง ๆ ถึงเวลาที่เราจะต้องมีเจ้าภาพเรื่องนี้อย่างจริงจัง
แล้วครับ เพราะนี ่ม ันไม่ใช ่แค ่เร ื ่องเทคโนโลยี แต่ม ันคือการเตรียมพร้อมรับคลื่น  
ความเปลี่ยนแปลงลูกใหญ่ของโลก เอาเวลาที่ออก Event ถ่ายรูปเอาหน้ามาทำงานบ้างครับ  
 

- ๒๕๒/๑ 



๕๑๑ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ       จันทร์เพ็ญ ๒๕๒/๑ 
 
  สรุปสุดท้ายครับ งบประมาณด้าน Digital ในงบปี ๒๕๖๘ ฉบับนี้ สะท้อนว่า
ร ัฐบาลไม่ม ีความเข้าใจ ไม่ม ีว ิส ัยทัศน์ท ี ่จะนำพาประเทศไปสู ่ส ังคมโลกยุค Digital  
ไม่ถอดบทเรียนจากอดีต เพิกเฉยละเลยกับอนาคตของประเทศ มีแค่ Buzzword สวยหรู 
กับคำสั่งการลอย ๆ แต่ไม่มีความเข้าใจ ไม่มีความพร้อม มีแต่สานปัญหาต่อ ก่อปัญหาใหม่ 
ประกาศนโยบายไป แต่ทำอะไรไม่เป็น ถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ผมบอกได้เลยครับว่า รัฐบาลนี้  
จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่นอน เพราะว่ามันจะไม่มีใครที่ได้ก้าวไปข้างหน้าเลยแม้แต่คนเดียว 
ขอบคุณท่านประธานครับ  
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  สภาผู้แทนราษฎร
ขอต้อนรับคณะผู ้ช ่วยของคุณธีรัจชัย พันธุมาศ สส. กรุงเทพมหานคร ซึ ่งเข้ามาฟัง  
การแถลงงบประมาณอยู่ชั้น ๓ ต่อไปท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
จะขอชี้แจง เชิญครับ  
  นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน)  :  กราบเรียน
ท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมได้รับมอบหมายจากท่าน
นายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน ให้มากำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ซึ่งการอภิปรายงบประมาณ
ปี ๒๕๖๘ กระทรวงแรงงานเราก็ต้องขอขอบคุณ ที่ท่านสมาชิกก็ให้การสนับสนุน แล้วก็ไม่ได้
มีการอภิปรายอะไรที่มากมาย ส่วนตัวผมเองก็ต้องขอตอบข้อซักถามที่เป็นความกังวล 
โดยเฉพาะในอนาคตอันใกล้นี้ เรื่องของ EV หรือรถยนต์ที่ใช้ระบบไฟฟ้าจะเข้ามาทดแทน
เรื ่องของรถยนต์ที ่เป็นระบบสันดาปในปัจจุบันนี ้ ซ ึ ่งสิ ่งต่ าง ๆ ตรงนี ้ก ็แน่นอนครับ  
ทางกระทรวงแรงงานเราโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เราได้มีการเตรียมความพร้อม  
เพราะภายในระยะเวลาประมาณ ๕ ปี ตั ้งแต่ปีนี ้ไปจนถึงปี ๒๕๗๓ เราจะมีเพื ่อน ๆ  
ที่ถูกปลดออกจากภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ในระบบสันดาปประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คน ถามว่า
แล้วพนักงานเพื่อน ๆ เราที่ถูกปลดออกตรงนี้ กระทรวงแรงงานได้มีการเตรียมความพร้อม
หรือไม่ ก็ขอเรียนให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้รับทราบว่า ขณะนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้
มีการลงนามร่วมงานกับทางกระทรวง อว. กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเริ่มจะเป็นการเรียนรู้
และถ่ายทอดเรื ่องของเทคโนโลยีที ่จะเข้าสู ่รถยนต์ EV ซึ ่งการเตรียมความพร้อมตรงนี้ 
ก็มีความมั่นใจว่า ในระยะเวลาต่อจากนี้ไปอีก ๕ ปี เมื่อมีการตั้งโรงงานและผลิตรถยนต์ EV 
ในประเทศไทย กระทรวงแรงงานเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนบุคลากรที่ถูกค่อย ๆ ลดจาก 



๕๑๒ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ       จันทร์เพ็ญ ๒๕๒/๒ 
 
ระบบสันดาปมาสู่ระบบ EV เข้าไปสู่ระบบ EV ได้ทันตามความต้องการ แต่ที่สำคัญไปกว่านั้น 
ถ้าหากถึงจุดที่รถยนต์ระบบสันดาปต้องหมดไปจากโลกใบนี้ นั่นคือการเตรียมความพร้อม  
ซึ่งยิ่งใหญ่มาก เราก็คงจะต้องมีการเตรียมความพร้อมต่อไป ซึ่งก็ขอเรียนให้ท่านสมาชิก  
ผู้ทรงเกียรติได้ทราบว่า กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราไม่ได้นิ่งนอนใจ  
โดยกระทรวงแรงงานเราอย่างที่ผมกล่าวเบื้องต้นว่า เราได้มีการทำความตกลงและร่วมมือ  
กับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง อว. ว่า หลังจากนี้การที่เราจะพัฒนานักเรียนนักศึกษา 
ที่จะสำเร็จการศึกษาออกมา ถ้าในระบบ EV พวกเราต้องเตรียมการอย่างไร และในเรื่อง 
ที่สำคัญที่มีการชอบพูดกันว่าเรื่องของ Semiconductor ซึ่งขณะนี้ผมเชื่อว่ากระทรวง อว. 
เขาก็ได้ดำเนินการของเขาเป็นที่เรียบร้อย เพราะฉะนั้นสิ ่งที ่ผมจะตอบก็คือการที่จะมี  
การปลดพนักงาน ๒๐๐,๐๐๐ คน ใน ๕ ปี กระทรวงแรงงานเราได้มีการเตรียมความพร้อม  
 

- ๒๕๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑๓ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ศิริพร ๒๕๓/๑ 
 
และโดยเฉพาะกระทรวงแรงงานเราโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราได้ทำความตกลงกับ
สถาบันการศึกษาหลาย ๆ สถาบัน ในเรื่องของเครดิตแบงก์ ขออธิบายคำว่า เครดิตแบงก์
เล็กน้อย คือเราสามารถเอาความชำนาญมาเปรียบเทียบเป็นหน่วยกิตต่าง ๆ สมมุติว่าผมจบ
ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ผมสามารถเอาเครดิตตรงนั้นไปเทียบว่าเป็นกี่หน่วยกิตเพื่อจะสำเร็จ
ในระดับอุดมศึกษาหรือระดับปริญญาตรี ซึ่งกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เราได้มีการเตรียมความพร้อม และสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราก็ได้มี
การเตรียมความพร้อม โดยร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในเรื ่องของ ๑ หมู ่บ ้าน  
๑ ช่างไฟฟ้า นี่ก็คือเป็นการรองรับในอนาคตว่า หากมีคนตกงานคุณไม่ต้องออกไปทำงาน
นอกพื้นที ่ของคุณ คุณสามารถอยู่ในหมู่บ้านตัวเอง ในตำบลของตัวเอง หรือในอำเภอ 
ของตัวเอง เมื่อคุณได้มีทักษะคุณก็สามารถที่จะรับเหมา แล้วก็ประกอบเป็นอาชีพอิสระได้  
นี่คือผมคิดว่าน่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมในอนาคต และประเด็นที่ผมคิดว่าเพื่อน ๆ 
สมาชิกในขณะที่มีความกังวลที่สุดก็คือเรื่องของกองทุนประกันสังคม ซึ่งขณะนี้เรามีกองทุน
ประกันสังคมสะสมเมื่อสิ้นปีที่แล้วประมาณ ๒.๕ ล้านล้านบาท แต่ในอนาคตเราจะมีการ  
เก็บเงินเข้ากองทุนต่อเนื่องทุก ๆ ปี และจะขึ้นถึงจุดสูงสุดเมื่อประมาณปี ๒๕๗๘ เราจะมีเงิน
สะสมในกองทุนประมาณ ๕ ล้านล้านบาท แต่หลังจากนั้นเมื่อถึง พ.ศ. ๒๕๙๗ หากไม่มี 
การเปลี ่ยนแปลงใด ๆ ทั ้งสิ ้นกองทุน ๕ ล้านล้านบาท ก็จะกลับสภาพเป็น ๐ ทันที  
เพราะขณะนี้เรามีผู้ใช้แรงงานโดยเฉพาะคนไทยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย คนที่เสียชีวิตมากกว่า
คนที่เกิดใหม่ เพราะฉะนั้นกระทรวงแรงงานโดยประกันสังคมเราต้องมีการเตรียมความพร้อม
ว่า เมื่อถึงจุด ๆ นั้นเราจะแก้ปัญหาในเรื ่องของการล้มละลายของกองทุนประกันสังคม
อย่างไร กองทุนประกันสังคมไม่ใช่เป็นของกระทรวงแรงงานเพียงอย่างเดียว เป็นเงินของ
เพื่อน ๆ ที่ส่งเข้าไปในกองทุนประกันสังคมประมาณ ๕ เปอร์เซ็นต์ นายจ้าง ๕ เปอร์เซ็นต์ 
และภาครัฐโดยรัฐบาลอีก ๒.๗๕ เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นสิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้ ขณะนี้ทาง
กระทรวงแรงงานเราได้มีการระดมสมองโดยการขอเชิญทุกพรรคการเมืองเข้าเสวนา ที่ผ่าน
มาคือวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผมต้องขอขอบคุณเพื่อน ๆ พรรคการเมืองทุก ๆ พรรคที่
ได้กรุณาส่งเข้ามาร่วมเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ และเรายังจะมีการเสวนาอีกครั้งหนึ่งประมาณ
กลางเดือนตุลาคม คือใช้เวลา ๒ วัน ซึ่งตรงนี้ผมก็ต้องขอรบกวนอีกครั้งหนึ่งว่า ขอให้พวกท่าน 
สมาชิกทุก ๆ ท่าน ช่วยแจ้งทางพรรคของท่านว่า ขอความกรุณาส่งนักเศรษฐศาสตร์  



๕๑๔ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ศิริพร ๒๕๓/๒ 
 
นักการเงิน นักบัญชี หรือนักคิดให้ช่วยกันเข้ามาเสวนา ซึ ่งตัวผมเองโดยจะให้ทาง  
ท่านปลัดกระทรวงทำหนังสือเชิญไปยังทุกพรรคการเมือง สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาของ
คนไทยทุกคน เป็นปัญหาของทุกพรรคการเมือง วันนี้ผมอาจจะนั่งดูแลอยู่ตรงนี้ แต่ในอนาคต
ระยะใกล้หรือระยะไกล ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นเพื่อน ๆ ที่นั่งอยู่ในที่นี้หรือไม่ได้อยู่ในที่นี้  
ก็อาจจะต้องหมุนเวียนกันเข้ามาดูแลกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของพวกเรา
ทุกคน เพราะฉะนั้นสิ ่งต่าง ๆ ตัวผมเองก็ต้องขอความกรุณาว่า พวกเราจะทำรอย่างไร 
ให้กองทุนประกันสังคมที่ Peak สุดในปี ๒๕๗๘ ประมาณ ๕ ล้านล้านบาท และต่ำสุดก็คือ
เหลือ ๐ ในปี ๒๕๙๗ ก็ขอเชิญชวนทุก ๆ พรรคการเมืองให้ช่วยกันมาหารือแล้วก็ส่งข้อมูล
และข้อคิด ผมคิดว่าพวกท่านเป็นคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว พวกท่านมีความรู้ พวกท่านมีความคิดที่ดี  
ก็ขอเชิญชวน -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๕๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๑๕ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ     หทัยกาญจน์ ๒๕๔/๑ 
 
และโดยเฉพาะตัวผมเองในงบประมาณปี ๒๕๖๘ ก็ขอฝากไปถึงคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เรื่องของงบประมาณว่า สำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรา ถึงแม้นปีนี้เราจะได้งบประมาณ 
ที ่เพิ ่มข ึ ้น แต่ก ็ไม ่เพียงพอสำหรับการที ่จะมารองรับในสิ ่งต ่าง ๆ ในการสร้างงาน  
เพราะในปัจจุบันนี ้จะมีคนจบจากสถาบันการศึกษา จะมีแรงงานเข้าสู ่ระบบใหม่ ๆ  
ปีละประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ คน แน่นอนครับ มีคนเข้าก็ต้องมีคนออก มีคนที่เกษียณจาก  
การทำงานที่หลังอายุ ๕๕-๖๐ ปี ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ คน เพราะฉะนั้นเราก็จะมีช่องว่าง 
อยู ่อ ีกประมาณ ๓๕๐ ,๐๐๐ คน เราจะต้องหาวิธีอย่างไร นี ่เป็นภาระและเป็นหน้าที่ 
ของกระทรวงแรงงานเราที่จะต้องหาแรงงาน เพื่อป้อนแรงงานเข้าสู่ระบบทั้งภายในประเทศ 
และที่สำคัญที่สุดก็คือการส่งแรงงานออกไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งในขณะนี้ตัวผมเอง  
ก็พยายามที ่จะเดินทางไปในประเทศต่าง ๆ เพื ่อจะไปเจรจากับกระทรวงแรงงาน  
ในแต่ละประเทศ เพื่อขอให้คนไทยได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในประเทศนั้น ๆ ซึ ่งขณะนี้
ประเทศไทยเราก็มีการส่งแรงงานโดยหลักใหญ่ที่มีการไปทำงานก็คือ มาเลเซีย สิงคโปร์ 
เกาหลีใต้ ญี ่ปุ ่น อิสราเอล แล้วก็ทางภาคตะวันออกกลาง แล้วก็มียุโรปบางประเทศ  
ซึ่งแน่นอนครับ ผมก็มี Commit ไว้ว่า จะส่งแรงงานออกให้ได้ไม่น้อยกว่าปีละ ๑๐๐,๐๐๐ คน 
ก็มั่นใจครับว่าปีนี้เราน่าจะส่งได้เกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน เพราะเชื่อว่าเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน
เราน่าจะมีการส่งแรงงานไปมากกว่า ๖๐ ,๐๐๐ คน เพราะฉะนั ้นอีก ๖ เดือนข้างหน้า 
เราก็คงจะต้องพยายามทำให้ได้อีก ๔๐,๐๐๐ คน เพราะฉะนั้นการที่จะหางานในประเทศ 
และการที่จะส่งคนงานไปนอกประเทศ สำคัญที่สุดคือวันนี้เรามีการจ้างงานจากแรงงานต่างด้าว
เราสูญเส ียด ุล แต ่เราได ้ระบบเศรษฐกิจค ืนมา ปีหนึ ่งเราจะเส ียหายไปประมาณ  
๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่โดยประมาณแรงงานของประเทศไทยเราที่ไปทำงานในต่างประเทศ 
ตามข้อมูลที ่ได้รับจากธนาคารแห่งประเทศไทย เรามีการส่งเงินจากเพื ่อน ๆ แรงงาน 
ทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย ประมาณ ๔๐๐ ,๐๐๐ ล้านบาท เพราะฉะนั้นเรายัง 
ขาดดุลอีกประมาณสัก ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ก็คงจะต้องหาวิธีว่าทำอย่างไรให้แรงงาน 
ที่เข้ามาทำงานในประเทศโดยคนไทยจ่ายออก กับแรงงานคนไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ
และนำเงินเข้ามาให้สู่ระบบสมดุลให้ได้ นี่เป็นภารกิจที่กระทรวงแรงงานเราต้องพยายาม  
ทำให้ได้ ซึ่งตัวผมเองก็ขอพูดในที่นี้ และขอขอบคุณเพื่อน ๆ สมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ไม่ได้  
 



๕๑๖ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ     หทัยกาญจน์ ๒๕๔/๒ 
 
อภิปรายเรื่องงบประมาณปี ๒๕๖๘ ของกระทรวงแรงงานเราแต่อย่างใด แต่ผมก็ขอโอกาส
ขึ้นมาชี้แจงให้เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกคนได้รับทราบครับ ขอบคุณมากครับท่านประธาน 
  (การประชุมดำเนินมาถึงตอนนี ้ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม) 
  นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หนึ ่ง)  :   
ขอบคุณครับ ต่อไปจะเป็น ๓ ท่านจากฝั่งรัฐบาล ท่านกรวีร์ ปริศนานันทกุล ตามด้วย  
ท่านกิตติ์ธัญญา วาจาดี และท่านธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ เชิญท่านกรวีร์ครับ  
  นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล (อ่างทอง)  :  ท่านประธานที่เคารพครับ ผม กรวีร์ 
ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดอ่างทอง พรรคภูมิใจไทยครับ เรากำลัง
อยู่ในช่วงของการอภิปรายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ ซึ่งผมเองได้รับหน้าที่ในการอภิปราย
ปิดสรุปรวบยอดของพรรคภูมิใจไทยในการพิจารณางบประมาณปีนี้  
 (เจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิด Presentation) 
 

- ๒๕๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๑๗ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ชลิดา ๒๕๕/๑ 
 
 นายกรวีร ์ ปริศนานันทกุล (อ่างทอง)  :  งบปีน ี ้จ ัดสรรเอาไว้มากสูง 
เป็นประวัต ิการณ์อ ีกครั ้งนะครับ โดยตั ้งวงเง ินกรอบงบประมาณรายจ่ายเอาไว ้ที่   
๓.๗๕ ล้านล้านบาท โดยกระทรวงศึกษาธิการนั้นถ้าหากว่าไม่นับกระทรวงการคลัง ซึ่งปีนี้
ต ้องยอมรับว่ากระทรวงการคลังนั ้นมีนโยบายของรัฐบาลที ่สำคัญ นั ่นก็คือเรื ่องของ  
เงิน Digital กระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณสูงเป็นอันดับต้น ๆ เทียบเป็นสัดส่วนแล้ว
อยู่ที่ประมาณเกือบ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ครับ และไม่ใช่เฉพาะปีนี้ครับ ตลอดช่วงระยะเวลา  
หลายปีที ่ผ ่านมาสภาแห่งนี ้ เราอนุมัต ิงบประมาณมากมายมหาศาลไปกับการลงทุน  
ในการสร้างอนาคตด้วยการวางรากฐานทางการศึกษาให้กับประเทศชาติ ผมยกตัวอย่าง 
ให้ท่านประธานได้เห็นตัวภาพที่ชัดเจน ผมเป็นผู้แทนครั้งแรกปี ๒๕๕๔ นับจนถึงปัจจุบันครับ 
๑๐ กว่าปีที่ผ่านมาเราลงทุนกับการศึกษา ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินไปถึง ๖.๒ ล้านล้านบาท 
เงินมากมายมหาศาลครับ แต่อดแปลกใจไม่ได้ที่ ๑๐ กว่าปีที่ผ่านมาทำไมปัญหาการศึกษา  
ที่เราฟังกันอยู่ในวันนี้มันยังเป็นเรื ่องเดิม ๆ อยู่เลย มันยังเป็นเรื ่องของความเหลื่อมล้ำ  
มันยังเป็นเรื่องของคุณภาพทางการศึกษา มันยังเป็นเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
มันยังเป็นเรื่องของความขาดแคลนของครูที่อยู่ในแต่ละโรงเรียน มันยังเป็นเรื่องหลักสูตร 
ที่ไม่ตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลงของอนาคตบนโลกข้างหน้า ปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดครับ 
มันเกิดต่อเนื่องยาวนาน เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาหลายปี ทั้ง ๆ ที่เราใช้เงินงบประมาณมากขนาดนี้
ทำไมปัญหาเหล่านี ้จึงยังคงอยู่ ผมเห็นความพยายามของกระทรวงศึกษาธิการหลายยุค 
หลายสมัย ทั้งแก้กฎหมาย แก้ระเบียบ ปรับปรุงโครงสร้าง ปฏิรูปการศึกษา ทำมาไม่รู้กี่ครั้ง
ต่อกี่ครั้งครับ แต่ปัญหาในวันนี้ยังเป็นปัญหาเดียวกันกับเมื่อทศวรรษที่แล้ว ก็คือ ๑๐ กว่าปีก่อน 
วันนี้มันยังคงอยู่ หรือว่าการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง การแก้ไขปัญหาเป็นจุด ๆ แบบเดิม
มันจะไม่ได้ผลกับการแก้ไขปัญหาการศึกษาของชาติในปัจจุบัน พวกเราพรรคภูมิใจไทย  
จึงเสนอว่าวันนี้ปฏิรูปอย่างเดียวไม่พอ เราจึงต้องปฏิวัติการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศไทย 
และนี่คือสิ่งหลักที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านของพรรคภูมิใจไทยได้นำเสนอในการอภิปราย  
ในงบประมาณในปีนี้ ผมได้ฟังเพื่อนสมาชิกสะท้อนปัญหาเรื่องทางด้านการศึกษาทั้งฝ่ายค้าน 
ฝ่ายรัฐบาลในช่วง ๓ วัน ๓ คืนที่ผ่านมา สรุปได้ ๓-๔ ประเด็นหลัก ๆ ครับ ทั้งเรื่องของ 
ความเหลื่อมล้ำ ทั้งเรื่องของภาระหนี้สินค่าใช้จ่ายที่สูงที่ผู ้ปกครองต้อ งแบกรับ ทั้งเรื่อง
หลักสูตรที่ล้าสมัยไม่ตอบโจทย์กับตลาดแรงงานต่อไปในอนาคต  



๕๑๘ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                      ชลิดา ๒๕๕/๒ 
 
 ประเด็นแรกที ่อยากจะสะท้อนปัญหาให้ท่านประธานได้รับทราบก็คือ 
ความเหลื ่อมล้ำของสถานศึกษาครับ วันนี ้โรงเรียนที ่อยู ่ในสังกัดที ่อยู ่ในการดูแลของ  
กระทรวงศึกษาธิการมีอยู ่ประมาณ ๓๕ ,๐๐๐ แห่งครับ ท่านประธานทราบไหมครับ 
ใน ๓๕,๐๐๐ แห่ง มีโรงเรียนขนาดเล็กอยู่มากถึง ๑๔,๖๐๐ กว่าแห่งครับ คิดเป็นสัดส่วนแล้ว
อยู่ที่ประมาณ ๔๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ เกือบครึ่งหนึ่ง บางโรงเรียนปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก
คืออะไรครับ ปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กก็คือในบางโรงเรียนมีครูทั้งโรงเรียนนี่  ๑ คน  
๒ คน ครูคนนี้ต้องทำหน้าที่ทุกอย่าง สอนทุกวิชา ประจำชั้นทุกวิชา ทำหน้าที่ดูแลสอน  
ทุกสาระวิชา นี่ยังดี ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านรัฐมนตรี
เพิ ่มพูน ที ่ได้กรุณาลดภาระของครูด้วยการจัดภารโรงไปให้กับทุกโรงเรียนที่ขาดแคลน 
นอกจากนั้นภาพทางด้านขวามือครับ สีแดง ๆ ที่ท่านประธานเห็นนั้นคือจำนวนครูที่สอน  
ที่ตรงกับหลักสูตรสาขาวิชาครับ ด้านบนภาษาไทย แล้วก็ไล่ลงมาครับ สีน้ำเงินนี่คือครู  
ที่เราต้องเอาคนที่จบด้านอื่นมาสอนทดแทนในสาขาที่ครูไม่พอครับ ท่านเห็นตัวเลขแล้วก็  
จะตกใจครับว่า มีสาขาวิชาจำนวนมากในวันนี้ที่สอนโดยครูที่ไม่ได้จบทางด้านนั้นมาครับ  
ครูภาษาไทยต้องสอนวิทยาศาสตร์ ต้องสอนภาษาอังกฤษ ต้องสอนสังคม ต้องสอนทุกวิชาครับ 
และสภาพแบบนี้กระทรวงศึกษาธิการผมก็เห็นใจครับ ท่านจะไปเติมครูให้ครบชั้นเรียน  
จะไปเติมครูให้ครบทั้งสาระวิชาก็ทำไม่ไหวหรอกครับ จะยุบโรงเรียน จะควบรวมโรงเรียน
ชุมชนก็ไม่ยอม มันอยู ่ในสภาวะจะกลับตัวมันก็ไม่ได้  จะเดินต่อไปมันก็ไปไม่ถึงครับ  
ด้วยสภาพแบบนี ้เราจะคาดหวังคุณภาพของการศึกษาให้กับประเทศ เราจะคาดหวัง
การศึกษาที่มีคุณภาพให้กับลูกหลานของพวกเราได้อย่างไรครับ โรงเรียนในวันนี้จึงอยู่  
ในสภาพเจริญเป็นกระจุก แต่เจ๊งกระจายไปทั่วทั้งประเทศ --------------------------------------- 
 

     - ๒๕๖/๑ 
 
 
 
 



๕๑๙ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         ศรัณรัตน์ ๒๕๖/๑ 
 
นอกจากความเหลื่อมล้ำที่ผมได้กล่าวมาครับ ยังมีความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากความยากจน 
วันนี ้เราต้องยอมรับครับว่า ภาระจากการส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือถือว่าเป็นภาระ 
ค่าใช้จ่ายที ่ส ูงมากของครอบครัว มันเป็นความเจ็บปวดครับ ผมเชื ่อว่าเพื ่อนสมาชิก  
ทุกพรรคการเมืองรวมถึงท่านประธานด้วยก็เห็นว่ามันเป็นความเจ็บปวดที่เราต้องเห็น
ลูกหลานอนาคตของพวกเราต้องถูกคัดออกจากระบบการศึกษา ไม่ได้เรียนหนังสือ  
เพียงเพราะพ่อแม่เขา ครอบครัวเขาไม่มีเงินส่งลูกไปเรียนครับ ดูตัวเลขแล้ วตกใจครับ 
ดูตัวเลขจากกระทรวงศึกษาธิการ วันนี้เรามีเด็กยากจนจากครอบครัวที่ต้องเรียกว่า ยากจน
เป็นพิเศษ สูงถึง ๑ ,๒๕๐,๐๐๐ คนครับ นอกจากนั ้นแล้วไม่น่าเชื ่อ เรามีเด็กนักเรียน 
ที่หลุดออกจากการศึกษาเมื่อปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ อยู่ที่ประมาณ ๑ ล้านกว่าคน เรามีนักเรียน
ทั้งประเทศอยู่ประมาณ ๑๐ ล้านคนครับ ๑ ล้านคน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ครับที่ต้องออกจาก
การศึกษา ไม่ได้อยู ่ในระบบของการศึกษา ดูตัวเลขตรงนี ้น ่าตกใจครับท่านประธาน  
และแปลกไหมครับ แปลกที่วันนี้รัฐบาลหลายชุดหลายสมัยเราทำกันมาก็คือเรามีนโยบาย
เรียนฟรี ๑๕ ปี ทำไมเรียนฟรี ๑๕ ปี แต่ยังมีเด็กจำนวนมากมายเป็นล้านคนที่ต้องหลุด  
ออกจากการศึกษาในแต่ละปีละครับ ทำไมเราเรียนฟรีแล้วยังมีเด็กนักเรียนที่ยังต้องเป็นหนี้
กองทุนเพื่อการศึกษาที่วันนี ้ค้างชำระอยู่ ๓ ล้านกว่าคนล่ะครับ ทำไมเรียนฟรีเรายังมี  
เด็กนักเรียนที ่ต ้องแบกรับภาระหนี ้ส ินที ่ เขาต้องไปกู ้ กยศ. มาและผิดนัดชำระหนี้  
อีก ๒ ล้านกว่าคนล่ะครับ ทำไมเรียนฟรีแล้วรัฐบาลยังปล่อยให้คุณภาพทางการศึกษา  
ไปขึ้นอยู่กับความจน ความรวย ความมีเงินของผู้ปกครองล่ะครับ เพราะอะไรรู้ไหมครับ  
เพราะวันนี้ประเทศเราที่บอกว่าเรียนฟรีมันไม่มีอยู่จริงครับ ที่เรียนฟรีไม่มีอยู่จริงผมก็ไปดู  
งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการครับ เป็นความพยายามของรัฐบาลทุกชุดที่พยายาม 
จะจัดสรรและเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนทั้ง ๕ ด้าน ปีนี้ผมไปดูตัวเลขเงินอุดหนุนสูงถึง   
๗๙,๐๐๐ กว่าล้าน เกือบ ๘๐ ,๐๐๐ ล้านบาทที ่อุดหนุนไปเป็นค่าสนับสนุนการศึกษา 
เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นค่าชุดนักเรียนให้กับโรงเรียน ให้กับผู้ปกครองเพื่อที่จะไปลด
ค่าใช้จ่ายของโรงเรียน เฉลี่ยแล้วตัวเลขอุดหนุนรายหัวต่อปีอยู่ที่ประมาณ ๖ ,๐๐๐ กว่าบาท 
แต่มันไม่พอครับ ค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นอยู่ที่ประมาณ ๑๗ ,๐๐๐ กว่าบาท ต่างกันเกือบ  
๓ เท่าตัวครับ ค่าใช้จ่ายและภาระตรงนี้ละครับ ที่ผู้ปกครองพ่อแม่ของเด็กต้องแบกรับ ไว้ 
บนบ่าของเขา เพื ่อที ่จะสร้างอนาคต สร้างหลักประกันที่ดีให้กับลูกหลานและอนาคต  



๕๒๐ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         ศรัณรัตน์ ๒๕๖/๒ 
 
ของประเทศชาติ ผมยกตัวอย่างง่าย ๆ ชุดนักเรียนครับ เราถกเถียงกันมาก วันนี้ก็มีข่าวกันว่า
เราจะเอาอย่างไรกับชุดลูกเสือ ชุดนักเรียนครับ กระทรวงศึกษาธิการอุดหนุนอยู่ที่เฉลี่ย
ประมาณ ๕๐๐ กว่าบาท ซื้อชุดนักเรียนชุดหนึ่งไม่พอครับ นอกจากนั้นใส่ชุดไปเรียนนี้ไมไ่ด้
แค่ชุดนักเรียน ต้องมีชุดลูกเสือ ชุดพละ ชุดประจำโรงเรียนชุดท้องถิ่น ชุดไทยอาสา เต็มไปหมด 
ทั้งหมดคือเงินที่ผู ้ปกครองต้องจ่าย นอกจากนั้นยังมีค่าเรียน ค่าตำรา อุปกรณ์การเรียน  
เต็มไปหมดครับ ถึงได้บอกว่าวันนี้เรียนฟรีมันไม่มีอยู่จริง ยิ่งเรียนสูงขึ้นไปจบมัธยมและ 
จะไปต่อในระดับชั้นอุดมศึกษา ไปต่อมหาวิทยาลัยยังต้องเจอค่ากวดวิชา ต้องไปเจอติว
เพื่อที่จะทำคะแนนสอบได้ดี ต้องไปทำ Portfolio ซึ่งหมดเงินอีกหลายพันจนถึงหลายหมื่นบาท 
ท่านประธานจะเห็นครับว่าวันนี้การส่งลูกเข้าไปเรียนเพื ่อสร้างอนาคตให้กับประเทศ 
ผู้ปกครอง ครอบครัว ต้องแบกรับภาระมากมายมหาศาลระบบแบบนี้เองครับที่มันทำใหเ้กิด
ช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวย ระบบแบบนี้เองครับที่ทำให้ช่องว่างระหว่างคนจนกับ  
คนรวยที ่จะเข้าถึงการศึกษาที ่ม ีคุณภาพนับวันมันจะยิ ่งห่างขึ ้น ห่าง ขึ ้น และห่างขึ้น  
ถึงได้บอกครับว่าเรียนฟรีมันยังไม่มีอยู ่จริง นอกจากความเหลื ่อมล้ำครับ ผมยังได้ฟัง  
เพื่อนสมาชิกหลายท่านพูดถึงหลักสูตร ที่วันนี้โครงสร้างแกนกลางหลักสูตรของกระทรวง 
ศึกษาธิการมันไม่ได้ตอบโจทย์กับอนาคตอีกต่อไป เราได้เห็นปัญหามากมายครับ เด็กจบมา
ไม่มีงานทำ หลักสูตรล้าหลัง ตกยุค ตกสมัย และเป็นสิ่งที่น่าเสียดายครับ เสียใจกับประเทศไทย
ที ่ผลสอบ PISA ปีล ่าสุด ประเทศไทยรั ้งท้าย อยู ่ในอันดับที ่ ๕๘ จาก ๘๑ ประเทศ 
ที่เข้าทดสอบ เขาทดสอบอะไรครับ ทดสอบการอ่านวิเคราะห์ ทดสอบคณิตศาสตร์ ทดสอบ
วิทยาศาสตร์ --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๕๗/๑ 
 
 
 
 
 
 



๕๒๑ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              นำพร ๒๕๗/๑ 
 
คะแนนออกมาเราตามหลังเพื่อนบ้านชนิดไม่ติดฝุ่น คือตามหลังสิงคโปร์ ตามหลังเวียดนาม 
ตามหลังมาเลเซีย เพราะหลักสูตรของพวกเราไม่ได้สอนให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็นหรอกครับ 
เน้นสอนให้ท ่องจำ หลักสูตรเหล่านี ้ม ันล้าสมัยไปแล้ว และด้วยระบบขั ้นตอนของ
กระทรวงศึกษาธิการกว่าจะยกร่างหลักสูตรใหม่ กว่าจะเขียนหลักสูตร กว่าจะทดลองสอน 
กว่าจะได้เรียนจริง ๒-๓ ปีละครับ และบนโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วแบบนี้ ๒-๓ ปี กว่าจะเขียน
หลักสูตรใหม่เสร็จ หลักสูตรใหม่มันก็มาแล้วครับ ก็ตกโลก ตามไม่ทัน  
 เป้าประสงค์สุดท้ายของการศึกษา ผมเชื ่อว่าเพื ่อนสมาชิกเห็นตรงกัน
หมดแล้วครับ นั ่นก็คือจบออกมาเพื่อที ่จะไปสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเขา จบออกมา  
เพื่อไปสร้างความมั่นคง ไปสร้างรายได้ ไปหาเลี้ยงปากท้องให้กับเขา ทำให้เด็กนักเรียน  
ทำให้อนาคตของชาติยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองได้ นอกจากนั้นเราอยากเห็นหลักสูตร  
ที่มันสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต สนับสนุนให้เกิดการ Upskill Reskill ที่พวกเรา
พูดกันมาตลอดระยะเวลา ๒-๓ วันนี้ ปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมาครับ พวกกระผมพรรคภูมิใจไทย
อยากจะนำเสนอรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงศึกษาธิการในการจัดทำงบประมาณ
เพื ่อท ี ่จะพลิกโฉมการศึกษาไทย ผมดีใจคร ับ ท ี ่ร ัฐบาลชุดนี ้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง  
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านเพิ่มพูน ชิดชอบ  
ได้ยกระดับการศึกษาผ่านนโยบาย Anywhere Anytime ทั่วถึง เท่าทัน เท่าเทียม และที่สำคัญ
ทันโลก ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ สิ ่งที ่พวกเราพรรคภูมิใจไทยอยากจะนำเสนอ  
ถึงรัฐบาล อยากจะนำเสนอถึงกระทรวงศึกษาธิการให้ทำ ประกอบไปด้วย ๓ เรื่องหลัก ๆ  
ที่สำคัญประการแรก เรื่องของ Platform ประการที่ ๒ เรื่องของ National Credit Bank 
หรือระบบธนาคารหน่วยกิต และประการที่ ๓ ที่จะเติมอาวุธ แล้วก็ติดอาวุธทางปัญญาให้กับ
ลูกหลานของพวกเราคือระบบ Portfolio Application ผมขออนุญาตนำเสนอไปทีละ
ประเด็น ๆ ครับ 
  ประเด็นแรก เรื ่องของ Platform National Digital Learning Platform 
Platform แห่งการเร ียนรู ้  Platform ที ่จะรวมเอาคลังปัญญาของชาติเพื ่อสนับสนุน
การศึกษาของประเทศไทย Platform นี ้ค ืออะไรครับ Platform นี ้จะนำเอา Content 
วิชาการต่าง ๆ ที่สอนโดยครูชั้นนำของประเทศ ที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ  
เอามารวมเอาไว้เพื ่อที ่จะให้อยู ่ใน Platform นี ้ และเปิดโอกาสให้กับนักเรียน ให้กับ 



๕๒๒ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              นำพร ๒๕๗/๒ 
 
ประชาชนที่สนใจสามารถที่จะเข้าถึงการศึกษาและเป็นการสนับสนุนให้เรียนรู้ตลอดชีวิต  
ได ้จร ิง Platform นี ้จะปลดล็อกเรื ่องการเร ียนที ่ม ีค ุณภาพ เร ียนฟรีท ุกที ่  ท ุกเวลา  
จะปลดล็อกเรื่องของหลักสูตรที่มันแข็งตัวที่มันไม่ยืดหยุ่น ที่มันไม่ตอบโจทย์กับตลาดแรงงาน
และที่มันตกยุคไม่ทันกับโลก ไม่ตอบโจทย์ทักษะในการเรียนรู้ของโลกในศตวรรษที่ ๒๑  
ที่สำคัญครับ ระบบ Platform นี้มันจะไม่ใช่เกิดประโยชน์กับเฉพาะนักเรียน แต่มันจะเกิด
ประโยชน์ไปถึงนักศึกษา เกิดประโยชน์ไปถึงคุณครูที่จะต้องมาปรับปรุงพัฒนาการสอนของ
ตัวเอง และยังมีประโยชน์ไปถึงพี ่น้องประชาชนทั่วไปที่ต้องการที่จะเรียนรู ้ทักษะใหม่ 
Upskill หรือ Reskill ที ่เราพูดกันมา น่าเสียดายนิดเดียวครับ ผมไปดูในงบประมาณ 
ที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอขึ้นไป เรื่องของการทำ Content เรื่องของผลิตสื่อในการเรียน
การสอนที่จะมาใส่อยู่ใน Platform นี้ อย่างที่เพื่อนสมาชิก ขออภัยเอ่ยนามครับ ท่าน สส. 
ตวงทิพย์ครับ เปรียบเอาไว้ไม่ผิดเลยครับ บอกว่าเหมือนกับการปลูกบ้าน สร้าง Platform 
เอาไว้ แต่ไม่สนับสนุนให้เอาเฟอร์นิเจอร์ ไม่สนับสนุนให้เอา Content ที่มีประโยชน์ใส่เข้าไป
ใน Platform นี้ 
  ประเด ็นท ี ่  ๒ ข ้อเสนอที ่  ๒ นอกจากการมี  Platform ในการเร ียนรู้ 
ที่จะเป็นคลังปัญญาแล้ว ไม่พอครับ วันนี้เรายังต้องมี National Credit Bank System  
หรือการสะสมหน่วยกิตที ่ม ันจะต้องเชื ่อมโยง ไม่ใช่เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการครับ  
ต้องเชื ่อมโยงไปทุกสถาบันของอุดมศึกษาและเชื ่อมโยงไปถึงหน่วยงานที่เป็นคนที่เป็น
ตลาดแรงงานที ่จะรับบุคลากรเหล่านี ้เข ้าทำงานด้วย ระบบแบบนี ้ม ันดีอย่างไรครับ  
เด็กนักเรียนคนไหนที่เรียนหนังสือเอาไว้แล้วก็สามารถที่จะสะสมหน่วยกิตเอาไว้ได้ นอกจาก
สะสมหน่วยกิตตามวิชาที่เขาสนใจแล้ว สามารถที่จะถ่ายโอนหน่วยกิตตรงนี้ต่อไปเทียบโอน
จากระดับชั้น ม.ปลาย ถ้าเขาขยัน มีเวลาเรียน ตั้งใจเรียน มีสติปัญญาที่ดี ขยันเรียน มีหัวดี 
เขาสามารถที ่จะจบ ม.ปลายได้เร็วกว่าคนอื ่น เขาสามารถที ่จะเก็บหน่วยกิตบางส่วน  
เพื่อที่จะไปต่อยอดในการไปเรียนในระดับชั้นอุดมศึกษา ไปเรียนระดับชั้น ปวส. ไปเรียน
ระดับชั้นมหาวิทยาลัยได้เร็วกว่าคนอื่น การลดเวลาเรียนในระบบมันเท่ากับเป็นการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง -------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๕๘/๑ 



๕๒๓ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         พุทธชาติ ๒๕๘/๑ 
 
เราอยู่ในระบบ ๖-๖-๔ ครับ เรียนประถมศึกษา เรียนมัธยมศึกษาและเรียนมหาวิทยาลัย  
๑๔ ปี ถ้ามันลดลงมาเหลือ ๑๒ ปีได้ ลดลงมาเหลือ ๑๑ ปีได้ นั ่นเท่ากับลดภาระของ
ผู้ปกครองที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งลูกหลานเข้าไปเรียน และเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับ
ลูกหลานของพวกเราได้เข้าไปสู ่ตลาดแรงงานที ่ตรงและตอบโจทย์กับความต้องการ  
ของตลาดแรงงานที่มากขึ้น ผมกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ครับ ท่านรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงแรงงาน เมื่อสักครู่นี้ท่านเพิ่งจะยืนยันกลางสภาตรงนี้ว่า ท่านจะนำเอาระบบ
เครดิตแบงก์ที่ผ่านของระบบเครดิตแบงก์ตรงนี้ ใครไปอบรม ใครไปผ่านหลักสูตรระยะสั้น
ต่าง ๆ ก็สามารถที่จะเอาเครดิตแบงก์ตรงนี้ไปต่อยอดในเรื่องของการสร้างอาชีพ สร้างรายได้
ให้กับตัวเองได้    
 และสุดท้ายครับ ประเด็นที่ ๓ ที ่เป็นข้อเสนอที่อยากจะเสนอแนะขึ้นไป  
นั่นคือระบบ Portfolio ครับ ถามว่าตัวนี ้ดีอย่างไร มันจะดีตรงที่ว่า ๑. เรามี Platform  
แห่งการเรียนรู้แล้ว  ๒. เราสามารถที่จะเก็บหน่วยกิตต่าง ๆ ได้แล้ว  ๓. เมื่อเก็บมาได้แล้ว  
มันจะบอกเลยว่าเด็กนักเรียนคนนี ้ คนที ่ทำงานด้านนี ้ม ี Skill มีทักษะทางด้านไหน  
และถ้าต่อไปในอนาคตเขาอยากที่จะไปต่อสายไปทำงานทางด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ 
บริษัทเอกชนจะเป็นคนที ่ออกแบบผ่านระบบ AI ว่าถ้าหากว่าเขาต้องไปทำงานด้านนี้  
Skill ทักษะที่เขาต้องการ ที่ควรจะต้องมีเพื่อที่จะรับคนเหล่านี้เข้าทำงานนี้ ควรที่จะมีทักษะ
ทางด้านไหนบ้าง เพื่อให้ลูกหลานของพวกเราได้มีแนวทางที่ชัดเจนครับ วันหนึ่งเขาอยากจะ
ไปเป็นวิศวะด้านคอมพิวเตอร์ เขาควรที่จะรู้ครับ อีก ๕ ปีต่อไปบริษัทตลาดจัดหาแรงงาน
อยากจะได้คนแบบไหนเข้าไปทำงาน วันนี้เราไม่รู ้ครับ เด็กนักเรียนค้นหาตัวเองไม่เจอ  
ก็เสียเวลา เสียเงินเสียทองไปกับการเรียน สุดท้ายจบมาไม่ได้ใช้สิ่งที่เรียน ทำงานก็ไม่ตรงสาย 
ระบบ Application ตรงนี้จะสามารถแนะนำ แนะแนวทาง ระบบ AI ตรงนี้จะสามารถ 
ช่วยให้คนนั้นเลือกเรียนในสาขาวิชาที่มันจะตอบโจทย์กับตลาดแรงงานได้มากขึ้นในอนาคต  
และที่สำคัญที่สุดครับ พี่น้องประชาชนตลาดแรงงานที่ต้องการที่จะ Upskill หรือ Reskill 
ของตัวเองก็สามารถที่จะมาทำผ่านระบบทั้ง ๓ ด้านที่พวกกระผม พรรคภูมิใจไทยได้นำเสนอ
ไปในวันนี้ได้ และผมดีใจครับท่านประธาน เมื่อวานนี้ผมฟังเพื่อนสมาชิก ขออภัยที่เอ่ยนาม
ท่าน สส. พริษฐ์จากพรรคก้าวไกล ท่านพูดในประเด็นที่ใกล้เคียงกัน แล้วผมดีใจครับที่วันนี้
ฝ่ายการเมือง ไม่ว่าฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาลเราเห็นตรงกันถึงแนวทางและหลักการที่จะใช้  



๕๒๔ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         พุทธชาติ ๒๕๘/๒ 
 
เทคโนโลยีที่จะทำให้เกิด Platform มายกระดับในการเรียนรู้ เพิ่มเติมคุณภาพการศึกษา 
ของชาติ และเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้เราจะสามารถทำงานร่วมกันในการติดตามกระทรวง  
ศึกษาธิการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ฝ่ายการเมืองสภาแห่งนี้ได้เห็นตรงกัน แต่จะดใีจ
กว่านั ้นครับ ถ้าท่านเห็นความสำคัญแบบนี ้ เห็นว่านี ่คือแนวทางที ่พวกเราจะเดินไป  
ถ้าท่านจะกรุณาลงมติเห็นชอบพิจารณางบประมาณของปีนี้ และทำงานด้วยกันก็จะเป็น
พระคุณ  
  สุดท้ายครับท่านประธานครับ โดยสรุปทั้งหมดที่ผมได้นำเสนอมาและทั้งหมด
ที่เพื่อนสมาชิกของพรรคภูมิใจไทย รวมไปถึงสภาแห่งนี้อภิปรายกันมา ๓ วัน ๓ คืน ผมเชื่อว่า
ทุกพรรคการเมือง พวกเราเห็นตรงกันครับ เห็นตรงกันและอยากจะเห็นการจัดสรรงบประมาณ
ของประเทศที่มันไปแก้ไขปัญหาที่รากเหง้าของประเทศจริง ๆ ไม่ใช่เป็นการจัดสรรงบประมาณ
เพียงเพื่อไปตอบโจทย์ความต้องการของฝ่ายการเมืองแค่ไม่กี่คน และทุกพรรคการเมือง  
มีเป้าหมายแบบเดียวกันละครับ คืออยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้มันดีกว่าเดิม  
แต่การจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนั้นเราอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน บางคนเชื่อว่า
จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยต้องเปลี่ยนด้วยระบบเศรษฐกิจ ถ้าเศรษฐกิจดี พี่น้องประชาชน
มีเงินเดี๋ยวประเทศมันก็ดี บางคนมองว่าจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้ต้องไปเปลี่ยนแปลง
การเมือง ต้องไปเปลี่ยนแปลงการปกครอง ประเทศนี้ถึงจะดีได้ พวกเราพรรคภูมิใ จไทย 
เราเช ื ่อคร ับว ่า ถ ้าจะเปล ี ่ยนแปลงประเทศนี ้ ได ้ เราต ้องเปล ี ่ยนแปลงการศ ึกษา  
เม ื ่อเปลี ่ยนแปลงการศึกษาได้ เราจะสามารถเปลี ่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพของ 
คนในประเทศนี้ได้ และเมื่อเราเปลี่ยนแปลงคุณภาพของคนในประเทศนี้ได้เมื่อนั้นละครับ  
เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปด้วยกันได้ ผมจึงขอโอกาสนี้ในท้ายที่สุดเชิญชวน
พวกเราทุกคน มาช่วยกันปฏิวัติการศึกษาเพื ่อแก้ปัญหาประเทศไทยไปพร้อม ๆ กัน  
กราบขอบคุณท่านประธานครับ 
 

 - ๒๕๙/๑ 
 
 



๕๒๕ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           ธนัชญา ๒๕๙/๑ 
 
  นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หนึ ่ง)  :  
ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านกิตติ์ธัญญาครับ  
   นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี (อุบลราชธานี)  :  เรียนท่านประธานที่เคารพ
ดิฉัน กิตติ์ธัญญา วาจาดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔   
ท่านประธานคะ วันนี ้ดิฉันขอร่วมอภิปราย ในเรื ่องของการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น 
งบประมาณปี ๒๕๖๘ ท่านประธานคะ การกระจายอำนาจเป็นหลักคิดบนพื้นฐานของ
ประชาธิปไตย ด้วยการให้สิทธิและอำนาจในการตัดสินใจ การบริหารจัดการตนเอง  
จากการกระจายอำนาจสู ่ท ้องถิ ่น จะทำให้ท ้องถ ิ ่นม ีความเป็นอิสระและคล่องตัว 
ในการตัดสินใจโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหา ซึ่งท้องถิ่นแต่ละแห่งย่อมมีความเข้าใจในปัญหา
ของตนเองมากที ่ส ุด หากเปรียบการเติบโตของประชาธิปไตยเป็นดั ่งต้นไม้ ท้องถิ่น  
ก็เปรียบเสมือนกับรากไม้ประชาธิปไตย จะเติบโตและแข็งแรงได้ ส่วนสำคัญอย่างหนึ่ง 
ขึ้นอยู่กับว่ารากจะแผ่ขยายหยั่งรากฝังลึกได้มากเท่าไร ประชาธิปไตยของเราก็จะมั่นคง  
และมีความแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้น การที่ประชาชนมีสิทธิและอำนาจในการบริหารจัดการ
ตัวเองได้ มีการแก้ไขได้อย่างคล่องแคล่วและตรงกับความต้องการ สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากร สร้างความแข็งแรง แข็งแกร่ง ให้กับท้องถิ่นตัวเองได้ ต้นไม้ประชาธิปไตยของเรา
ก็จะเติบโตผลิดอกออกใบ สร้างร่มเงาให้กับทุกคนในประเทศไทยอย่างเท่าเทียม วันนี้ดิฉัน
เชื ่อเหลือเกินว่า ทุกคนที่เห็นการกระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์แบบ ที่พี ่น้องประชาชน
สามารถมีส่วนในการตัดสินใจ บริหารทรัพยากรและกำหนดเป้าหมายนโยบาย การแก้ไข
ปัญหาของท้องถิ่นตนเองได้ นั่นคือเป้าหมายที่ประเทศไทยจะต้องเดินไปให้ถึงค่ะ 
 (เจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิด Presentation) 
 นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี (อุบลราชธานี)  :  วันนี้ประเทศไทยยังมีข้อจำกัด
อันเป็นพันธนาการด้านต่าง ๆ มากมายค่ะท่านประธาน รวมไปถึงเรื่องของการกระจาย
อำนาจที ่หลายเรื ่องยังดูเหมือนจะถูกกำหนดให้เป็นไปในทางตรงกันข้ามกับแนวคิด  
การกระจายอำนาจที่ผ่านมา โครงสร้างการบริหารราชการของไทยนั้นวางอยู่บนรากฐาน  
ของการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลาง เรามีโครงสร้างการจัดการงบประมาณแบบบนลงลา่ง
มาโดยตลอดค่ะ ประชาชนในพื ้นที ่ ยกตัวอย่างนะคะ ต้องการไฟฟ้า ต้องการประปา  
ถนนหรือสะพาน แต่ก็ต้องเสนอผ่านหน่วยงานส่วนกลางเพ่ือพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ 



๕๒๖ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           ธนัชญา ๒๕๙/๒ 
 
หลายครั้งตกหล่นค่ะท่านประธาน ทำให้กลุ่มผู้นำและประชาชนในพื้นที่ต้องมาร้องเรียน  
กับ สส. เพ่ือให้ สส. นั้นสะท้อนปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนเข้าสู่ส่วนกลาง 
เอาละ สส. ก็เปรียบเสมือนกับสะพานที่คอยเชื ่อมความต้องการของประชาชนในพื้นที่  
และการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลได้จริง ในโครงสร้างที ่ชำรุดแบบนี ้นะคะท่านประธาน  
เมื่อประเทศไทยอยู่บนโครงสร้างลักษณะเช่นนี้ จึงส่งผลให้เกิดปัญหาที่ตามมาเป็นปัญหา  
๓ คาค่ะ คาราคาซัง คาที่ และคาหนังคาเขา  
 ๑. คาราคาซัง เมื่อเกิดการตัดสินใจต่าง ๆ มาจากส่วนกลาง อาจไม่ตรงกับ 
ความต้องการของคนในพื้นที่ การแก้ปัญหาแบบไม่ตรงเป้า ทำให้ปัญหาของคนในพื้นที่ไม่ได้
รับการแก้ไข การจัดสรรงบประมาณไม่ได้เกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ ่นเลย  
เป็นเรื ่องที ่เป็นปัญหาซ้ำซาก เกิดขึ ้นเป็นประจำทุก ๆ ปี แต่การแก้ไขก็ยังไม่ตรงจุด  
ดิฉันยกตัวอย่างอุบลราชธานีค่ะ เมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วม สิ่งที่ประชาชนต้องการคืออะไร  
รู ้ไหมคะ ประชาชนอยากให้ภาครัฐแก้ไขระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั ่งยืนและ  
มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันน้ำท่วมซ้ำซาก แต่รู้ไหมคะ ทุกครั้งที่น้ำท่วม ประชาชนได้อะไร 
ได้ถุงยังชีพ ถุงยังชีพแล้วก็ถุงยังชีพ มันเป็นการแก้ไขปัญหาแบบปลายเหตุ ไม่จบไม่สิ้น  
จนกลายเป็นปัญหาที่คาราคาซังอยู่อย่างนั้นค่ะท่านประธาน   
 
               - ๒๖๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒๗ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              ลลิตา ๒๖๐/๑ 
 
 ๒. คาที่ การดำเนินงานแก้ไขมักเป็นไปอย่างล่าช้า คาอยู่กับที่ เพราะขั้นตอน
กระบวนการต่าง ๆ โดยเฉพาะระบบราชการที่ยุ ่งยาก ซับซ้อน ต้องแจ้งปัญหาจากพื้นที่  
สู่จังหวัด จากจังหวัดสู่ภูมิภาค จากภูมิภาคกว่าจะสู่หน่วยงานส่วนกลาง กว่าจะมีการอนุมัติ
งบเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ละเรื่องยุ่งยากยาวนานและติดปัญหาคอขวด มีคอขวดอยู่หลายที่  
ทำให้มีจุดติดขัดมากมาย ตลอดกระบวนการทำงานในหลายครั้งล่าช้าเกินเยียวยา การแก้ไข
ปัญหาดำเนินงานโครงการต่าง ๆ จะต้องหยุดเพื ่อรอฟังการพิจารณาอนุมัติ เราจะพบ
โครงการต่าง ๆ ที่ถูกส่งมาจากส่วนกลาง สร้างไม่เสร็จ คาที่ ไม่มีการดำเนินการให้แล้วเสร็จ 
เช่น ขออนุญาตยกตัวอย่าง ปัญหาเรื่องเงินเยียวยาและเงินซ่อมแซมบ้านในกรณีภัยพิบัติ  
น้ำท่วม ใช้เวลาในการดำเนินการยาวนาน ซับซ้อน ยุ่งยาก จนบางครั้งปัญหาความเดือดร้อน 
น้ำท่วมจากฤดูฝนปีที ่แล้ว จนมาฤดูฝนปีนี ้จะท่วมอีกแล้ว ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเลย  
นี่คือปัญหาที่ชาวบ้านต้องติดอยู่คาที่อยู่อย่างนี้ละค่ะท่านประธาน 
  ๓. คาราคาซัง เนื ่องจากมีคอขวดจำนวนมากในกระบวนการการทำงาน  
ทำให้มีความเป็นไปได้สูง หรือมีช่องโหว่เยอะที่จะเปิดโอกาสให้เกิดความไม่โปร่งใสในระบบ 
นั ่นหมายความว่า เม็ดเงินและเงินงบประมาณจากภาษีพี ่น ้องประชาชนจะไม่ได้รับ  
การจัดสรรไปสู่ประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย กลายเป็นการใช้งบประมาณอย่างไร้
ประสิทธิภาพ  
 เพื ่อจะแก้ไขปัญหา ๓ คา อันมาจากการสร้างรวมจุดไว้ที ่ศูนย์กลางของ
อำนาจ ในการจัดสรรงบประมาณนั้น เราต้องมุ่งหน้าไปบนเส้นทางของการกระจายอำนาจ  
ที่เป็นเป้าหมายปลายทางที่ประเทศไทยควรมุ่งไปนั่นเอง การไปสู่ปลายทางที่ว่านั้นอาจจะ  
ไม่สามารถทำได้ในทันที เราต้องคิดถึงความเป็นจริงด้วยว่าอะไรบ้างที่สามารถทำได้ในเวลานี้ 
และอะไรบ้างที ่จะสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้ม ีข ีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จากฐานคิด ๒ ข้อนี้ดิฉันคิดว่า เราต้องเร่ิมส่งเสริมและพัฒนาให้ท้องถิ่น
พร้อมในการบริหารจัดการตนเองอย่างสมบูรณ์ แต่แน่นอนค่ะว่าเราต้องกระจายอำนาจ  
และลดทอนความเข้มข้นของการรวมศูนย์อำนาจ โดยการจัดสรรและออกแบบงบประมาณ
ให้กระจายสู่ประชาชนมากยิ่งขึ้น เราต้องมองประเทศตัวเองอย่างซื่อตรงว่า ช่วงเวลานี้  
คือช่วงเวลาในการเปลี่ยนผ่าน เป็นช่วงเวลาระหว่างการเดินทางไปสู่เป้าหมาย ไม่ใช่ว่า  
เราบรรลุเป้าหมายแล้ว แต่เพื่อตอบสนองความต้องการตามความเป็นจริงของช่วงเวลานี้  



๕๒๘ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              ลลิตา ๒๖๐/๒ 
 
ดิฉันขอเสนอว่าเราควรมี ๒ ประการ ในการจัดการกับปัญหาที่พันธนาการประเทศของเรา
ดังนี้ค่ะท่านประธาน 
  ๑. ยกระดับการบริหารในช่วงเปลี่ยนผ่านของระบบกระจายอำนาจ ยกระดับ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ดิฉันทราบดีในกลไกของการสร้างอำนาจการบริหารราชการแผ่นดิน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการเมืองท้องถิ่น แต่เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องยอมรับว่า 
ตัวผู้ว่าราชการจังหวัดเองเป็นกลไกที่สำคัญของส่วนภูมิภาค ภายใต้อำนาจของส่วนราชการ 
นับว่าใกล้ชิดกับพื้นที่และท้องถิ่นมากที่สุด ก่อนจะเดินทางไปถึงการกระจายอำนาจแบบเต็มตัว 
ซึ่งจะเปลี่ยนโครงสร้างขนาดใหญ่และใช้เวลานานในการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่เราสามารถทำได้
ในทันที คือการปรับโครงสร้างและการยกระดับการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดีขึ้น 
สอดคล้องกับการตอบสนองความต้องการของพื ้นที ่สำหรับช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านนี้  
ที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดถูกมองว่า ไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับท้องถิ่นเลย เพราะต้องปฏิบัติ
หน้าที่ตามคำสั่งจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียว ทำให้การตัดสินใจ การจัดการ และแก้ไข
ปัญหาในท้องถิ่นไม่ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชน ดังนั ้นการบริหารจัดการ  
ที่สนับสนุนการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เกิดความคล่องตัว จะช่วยกระจายโอกาส  
ให้ท้องถิ่นได้มีบทบาทในการจัดการกิจการสาธารณะมากขึ้น โดยสามารถบริหารหน่วยงาน
ราชการในจังหวัดได้ทุกภาคส่วน ไม่ต้องรอคำสั่งจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะ
การจัดสรรงบประมาณของจังหวัดตามความต้องการและตรงกับปัญหาของพี่น้องประชาชน
ในท้องถิ่นมากขึ้น 
 

- ๒๖๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒๙ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ            ประภาลักษณ์ ๒๖๑/๑ 
 
  ๒. การกระจายงบประมาณให้กับกลุ ่มจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัด  
สิ ่งสำคัญที ่ทำให้นโยบายการยกระดับของผู ้ว ่าราชการจังหวัดประสบความสำเร็จ  
และสามารถแก้ไขปัญหาทั้ง ๓ คาได้อย่างครบวงจร คือ การเพิ่มสัดส่วนให้มีความร่วมมือ
ของประชาชนในพื้นที่ ในการออกแบบงบประมาณผ่านแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งแก่นสำคัญ  
ในการจัดสรรงบประมาณของประเทศในครั ้งนี ้ ว ่าง่าย ๆ ก็คือการมีการปรับตัวเลข
งบประมาณไม่มากนัก แต่เราปรับเปลี่ยนตัวงบประมาณให้อิงกับแผนพัฒนาจังหวัดให้มากขึ้น 
โดยที่แผนพัฒนาจังหวัดนั้นถูกจัดทำขึ้นโดยมีผู้แทนของประชาชนเข้าร่วมอยู่ในคณะนั้นด้วย 
ยกตัวอย่างเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเครือข่ายของภาคประชาชน การจัดสรร
งบประมาณและการออกแบบนโยบาย การจัดสรรงบประมาณผ่านแผนพัฒนาจังหวัด 
จึงเป็นจุดเริ ่มต้นที ่ดีในการเปลี่ยนผ่านเพื ่อเตรียมความพร้อมไปสู่การกระจายอำนาจ  
เพราะเมื ่อเปรียบเทียบกันแล้ว ผู ้ว่าราชการจังหวัด ฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ ่นย่อมมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าหน่วยงานจากส่วนกลางอยู่แล้ว 
ถึงแม้ว่าจะยังไม่ถึงเป้าหมายปลายทาง แต่ก็นับว่าเป็นก้าวที่สำคัญและจะนำไปสู่การกระจาย
อำนาจเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ดังนั้นการ Upskill และ Reskill ในการจัดทำแผน
งบประมาณและการออกแบบนโยบายให้กับนักการเมืองท้องถิ่นที่มีความตั้งใจและพัฒนา
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ พวกเขาเหล่านี้ละค่ะที่จะรู้ปัญหาในพื้นที่ดีที่สุด ทักษะ
เหล่านี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะช่ำชองตั้งแต่ต้น แต่ทักษะเหล่านี้สามารถเพิ่มพูน และมันจะนำไปสู่
การกระจายอำนาจอย่างเต็มรูปแบบ จนเราสามารถจัดสรรทรัพยากรให้ท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่ 
ตัวอย่างจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมค่ะ ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะเมื่อปี ๒๕๖๕ อุบลราชธานีเกิดน้ำท่วมใหญ่ทั้งจังหวัดรุนแรงมากที่สุดในรอบ ๔๓ ปี 
ดังนั ้นในปีนี ้คณะกรรมการบริหารจังหวัด หรือ กบจ. ได้จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและ 
ขอจัดสรรงบประมาณส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำเพิ่มขึ้น เพื่อให้ตอบสนอง  
ต่อการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดและทันท่วงที จากการจัดทำแผนนี้นะคะ ทำให้ท้องถิ่น  
มีส่วนร่วมในการออกแบบงบประมาณ เพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางน้ำได้อย่างเหมาะสม  
เพราะอย่างไรท้องถิ่นเองก็รู้ดีกว่าใครค่ะว่าต้องใช้งบประมาณแบบไหน อย่างไร ที่จะช่วยให้
พ่ีน้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 



๕๓๐ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ            ประภาลักษณ์ ๒๖๑/๒ 
 
 ข้อเสนอแนะในการจัดสรรงบประมาณนะคะ จุดมุ ่งหมายในการกระจาย
อำนาจท้องถิ่น ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเพื่อนสมาชิกหลายท่านในที่นี้นะคะ โดยเฉพาะ
ในเรื่องของการที่จะต้องให้ท้องถิ่นมีบทบาทในการกำหนดความต้องการของพื้นที่ตัวเอง 
พรรคเพ่ือไทยมองว่าเร่ืองการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเป็นเร่ืองใหญ่ และต้องค่อยเป็นค่อยไป
ตามลำดับ จะต้องมีการวางแผนช่วยเหลือช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างรอบคอบ มองการกระจาย
อำนาจอย่างเห็นภาพรวม มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ไม่ใช่มโนเอาว่าวันนี้จะกระจายอำนาจ  
ก็จะสามารถเสกได้เลย ไม่ได้สนใจสภาพความเป็นจริง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จากมติ ครม.
ของรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้เริ่มลดทอน
การรวมศูนย์อำนาจ โดยการให้ผู ้ว ่ามีส่วนร่วมในการตั้งคณะกรรมการบริหารจังหวัด  
มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบไปด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน  
ร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย ดิฉันขอชื่นชมค่ะว่า หน่วยงานในพื้นที่ใส่ใจปัญหาประชาชน  
มีใจอยากจะร่วมแก้ไขปัญหา มีศักยภาพของหน่วยงานนั้น เพื่อยกระดับทักษะในการจัดสรร
งบประมาณให้ดีขึ้นกว่าเดิม การพัฒนาทักษะในการจัดนโยบายอย่างเดียวอาจจะไม่พอ  
ที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจค่ะ ดิฉันขอเสนอให้ทำควบคู่กันไปกับ Model ของ Kosetsushi 
ของญี่ปุ่น นั่นคือศูนย์นโยบายสาธารณะนวัตกรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่ก่อตั้งและบริหารการจัดการหน่วยงานจากเทศบาลของญี่ปุ่นเอง องค์กรที่จะกระจาย
อำนาจส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นเป็นองค์กรสำคัญที่ช่วยเหลือด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ 
SMEs เป็น Model ที่ดีในการที่เราจะนำมาใช้ส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างโอกาส ขยายรายได้  
ให้เม็ดเงินกระจายสู่ท้องถิ่น  
 
                - ๒๖๒/๑ 
 
 
 
 
 
 



๕๓๑ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           จินตนา ๒๖๒/๑ 
 
 สรุปนะคะ ปัญหาการรวมศูนย์อำนาจของส่วนกลาง นำมาซึ่งปัญหา ๓ คา 
ได้แก่ ปัญหาพื้นที่ที่แก้ไขไม่ตรงเป้า คาราคาซัง ปัญหางานคาที่จากคอขวดมากมายที่ทำให้
เก ิดความล่าช้าของระบบราชการ กระบวนการการทำงานที ่อาจเกิดช่องทำให้เกิด 
ความไม่โปร่งใสแบบคาหนังคาเขา นำไปสู่การเสนอคำตอบในการแก้ไขปัญหา ๓ คาค่ะ  
๑. ยกระดับการบริหารในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่การกระจายอำนาจ ยกระดับผู้ว่าราชการ
จังหวัด  ๒. จัดสรรนโยบายจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัด เพื ่อฟื ้นฟูระบบราชการ  
ที่ล้าหลังจากการถูกแช่แข็งจากทางการเมืองมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งแนวนโยบายทั้งสองนี้ 
จะนำไปสู่การแก้ปัญหาแบบครบ จบหมดทั้ง ๓ คา  
  ท่านประธานคะ ประชาชนมีส่วนร่วม ราชการไม่รวมศูนย์ เดินหน้ากระจาย
อำนาจ ปลดพันธนาการท้องถิ่น พรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชน สนับสนุนการกระจายอำนาจ  
  สุดท้ายนี้ค่ะท่านประธาน ดิฉันขอสนับสนุนแผนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘  
ของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน ที ่จัดสรรงบประมาณ  
การบริหารแผ่นดินได้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุดค่ะ   
  นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หนึ ่ง)  :   
ขอเชิญท่านธีรรัตน์ครับ  
  นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานที่เคารพ
ดิฉัน ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย 
ขอร่วมอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓,๗๕๒,๗๐๐ ล้านบาท  
  (เจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิด Presentation) 
 นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ดิฉันในฐานะ สส. 
กรุงเทพมหานครได้ติดตามตรวจสอบการของบประมาณในส่วนที ่ เกี ่ยวข้องกับชีวิต  
ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะ และมั่นใจว่ารัฐบาล กรุงเทพมหานคร 
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมมือกันทำงานเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทุกคน 
อย่างเช่น เมื ่อวันพุธที ่ผ่านมา กรุงเทพมหานครมีฝนตกหนัก มีน้ำท่วมขังในบางพื ้นที่ 
หลังจากนั้นเองเราก็ได้รับทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรี ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น 
ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ท่านชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ทาง สทนช. รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ 



๕๓๒ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           จินตนา ๒๖๒/๒ 
 
ที่เกี ่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อที ่จะปรึกษาหารือกัน หาแนวทางป้องกันปัญหาน้ำท่วม  
โดยเร่งด่วน นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถพิจารณาได้ว่า ท่านนายกรัฐมนตรีเองนั้นไม่ได้นิ่งเฉย
กับปัญหาที ่เกิดขึ ้นในทุก ๆ ปัญหา ท่านทำงานทันที และเราเองก็ชื ่นชม แล้วก็ต้อง  
เป็นกำลังใจให้นะคะ ท่านประธานคะ ในส่วนของกรุงเทพมหานครที่ดิฉันจะได้อภิปรายต่อนั้น 
ก็คงจะเป็นในเรื ่องของปัญหาที่พี ่น้องประชาชนประสบพบอยู่ทุกวัน ถ้าหากว่าเราเอง  
ได้ไปถามพี่น้องประชาชนว่า ในทุก ๆ วันนี้ปัญหาใดคือสิ่งที่พวกเรานั้นประสบมากที่สุด 
คำตอบที่นอกเหนือจากในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจแล้ว ดิฉันมั่นใจว่าเราจะได้ยินคำที่บอกว่า 
เรามีปัญหาในเรื่องของการเดินทางค่ะ การเดินทางในกรุงเทพมหานครนั้นที่เป็นปัญหา
หมักหมมมาช้านาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหารถติด ปัญหาสภาพความแออัดบนรถเมล์ 
ปัญหามลพิษในอากาศ รถโดยสารที่ไม่เพียงพอจริง ๆ ค่ะ หรือว่าตารางการวิ่งรถที่ไม่เคย
แน่นอนเลย รวมถึงช่องทางการรับข้อมูลในการวางแผนการเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะ
ก็ยังไม่เป็นระบบ ในส่วนนี้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนเลือกที่จะใช้รถโดยสารส่วนตัวมากกว่า  
ที่จะใช้รถโดยสารประจำทางค่ะ ท่านประธานคะ เราต้องอย่าทำให้ความเคยชินมาทำใหเ้กิด
ความชินชา เพราะว่าพี่น้องประชาชนได้ฝากความหวังไว้กับพวกเราเป็นอย่างมาก ในการที่
จะให้พวกเรานั้นได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขา
ให้ดีขึ้น รัฐบาลที่มีพี่น้องประชาชนในหัวใจค่ะ จะต้องมีความกล้าในการที่จะลงทุนที่จะสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ๆ ให้สำเร็จ เพื่อที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุค่ะ แล้วก็สามารถ 
ดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืนด้วย -------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๖๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓๓ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ      กานฐ์พิชชา ๒๖๓/๑ 
 
ข้อมูลที่ดิฉันได้รับจากทางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่า สนข. 
พบว่าประมาณร้อยละ ๘๐ ของคนกรุงเทพฯ ใช ้รถยนต์ส ่วนต ัวเป ็นพาหนะหลัก  
ในการเดินทาง และมีเพียง ๒๐ เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะ เปรียบเทียบ
กับต่างประเทศค่ะ ร ัฐบาลจะออกมาตรการในการลดการใช้รถยนต์ส ่วนตัว แล้วก็  
จะสนับสนุนให้พี ่น้องประชาชนนั้นใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากที่สุด มีการรณรงค์กัน  
จนประสบความสำเร็จ ดิฉ ันคิดว่าประเทศไทยควรที ่จะให้ความสำคัญ แล้วก็จริงจัง  
ในการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนมาร่วมกันใช้ระบบขนส่งสาธารณะให้มากที่สุดได้แล้วค่ะ 
เพราะตอนนี้กรุงเทพมหานครเราก็ยังเป็นเมืองที่ติดอันดับที่มีรถติดมากที่สุดในโลก สนข. 
ระบุว่าคนกรุงเทพฯ สูญเสียเวลาไปกับรถติดบนถนนมากกว่า ๓๖๐ ชั่วโมงต่อปี นั่นหมายถึง
โดยเฉลี่ยก็คือมากกว่า ๑ ชั ่วโมงต่อวัน ปัญหาที่ดิฉันกล่าวไปเป็นปัญหาสำหรับพี่น้อง 
ชาวกรุงเทพฯ จริง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ชานเมืองหรือแถบปริมณฑล ก้าวเท้า  
ออกจากบ้านก็เคว้งคว้างแล้วค่ะ ไม่มีรถสาธารณะวิ่งผ่าน ถ้าหากว่าจะเดินทางไปไหน  
ก็ด้วยความลำบาก นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าเขาจึงต้องตัดสินใจใช้รถยนต์ส่วนตัว และการใช้
รถยนต์ส่วนตัวนี้ก็ยังนำมาซึ่งปัญหาของการเกิดมลพิษในอากาศ ทั้งที่ในปัจจุบันทุกประเทศ
ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือปัญหาโลกเดือด 
รัฐบาลควรที่จะสร้างมาตรการจูงใจกระตุ้นให้ทุกคนมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการรักษา
สิ่งแวดล้อม อาการภูมิแพ้กรุงเทพฯ ก็จะได้เป็นแค่เพียงเพลงที่เราร้องกันเท่านั้น บางท่าน
อาจที่จะตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่ในเมือง อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมที่อยู่ตามเส้นทางรถไฟฟ้า  
เพื ่อหลีกหนีปัญหารถติด ซึ ่งวิธีนี ้ก็จะส่งผลให้เกิดความหนาแน่น แออัดในเมื องชั ้นใน  
ท่านประธานทราบไหมคะว่ามีผลการสำรวจมาค่ะ เปิดเผยว่าความหนาแน่นของประชากร  
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คิดเป็น ๕,๓๐๐ คนต่อตารางกิโลเมตร เมื่อเราเปรียบเทียบกับ 
เมืองหลวงใหญ่ ๆ อย่างเช่น ปารีส จะอยู่ที่ ๓,๙๐๐ คนต่อตารางกิโลเมตร มีความแตกต่าง
กันมาก แล้วก็ดูที่แฟรงก์เฟิร์ตอยู่ที่ ๓,๐๕๘ คนต่อตารางกิโลเมตร นี่แสดงให้เห็นว่าประชาชน 
รวมถึงประชากรแฝงที่อยู่ในกรุงเทพฯ ต้องอยู่กันอย่างหนาแน่นและแออัดมาก เมื่อเทียบกับ
เมืองอื่น ๆ ดิฉันเห็นแล้วว่ายิ่งเป็นในเขตธุรกิจพี่น้องที่อยู่ในคอนโดมิเนียมมีพื้นที่อาศัย  
อยู่เพียง ๒๘ ตารางเมตรโดยเฉลี่ย ซึ่งถือว่าคับแคบมาก ๆ นะคะ แล้วการที่เราต้องอยู่  
ในพื้นที่ที่คับแคบ ขาดแคลนพื้นที่สีเขียว ก็อาจที่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณภาพชีวิตและ  



๕๓๔ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ      กานฐ์พิชชา ๒๖๓/๒ 
 
สุขภาพจิตของเราแย่ไปด้วย ท่านประธานคะ ดิฉ ันดีใจมากที ่ได้ร ับฟังคำแถลงร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายโดยท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน ที ่ได้ระบุว่า 
รัฐบาลมุ่งเน้นการขยายโอกาสสำหรับประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต
และลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งนั่นหมายรวมถึงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพ  
ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงว่า
รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นทางราง ทางน้ำ  
และทางอากาศ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงระบบสาธารณะได้มากที่สุด ดิฉันมีความเห็นว่า 
การที่จะทำให้ประชาชนได้เข้าถึงระบบขนส่งมวลชนเหล่านี้ได้ รัฐบาลต้องให้ความสำคัญ  
ทั้งเส้นเลือดใหญ่ นั่นก็คือการขนส่งทางราง และเส้นเลือดฝอย นั่นก็คือการขนส่งมวลชน  
ทางถนน ที่จะเชื่อมต่อพี่น้องประชาชนจากที่พักอาศัยให้เดินทางมาถึงสถานีรถไฟ รถไฟฟ้า 
ท่าเรือให้มากขึ้นได้ ไม่เช่นนั้นแล้วต่อให้เรามีสถานีที่ใหญ่โตมากมาย ใช้งบประมาณมหาศาล 
แต่พี่น้องประชาชนเข้าไม่ถึง มันก็จะไม่เกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพที่แท้จริงได้ค่ ะ 
 

 - ๒๖๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓๕ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ          จงถนอม ๒๖๔/๑ 
 
ซึ่งทางรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะเพิ่มสัดส่วนการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะในเมือง  
ให้ไม ่น ้อยกว่าร ้อยละ ๓๐ และจากเอกสารก็ได ้ระบุว ่าจะใช้งบประมาณประมาณ  
๑,๔๖๔ ล้านบาท เพื่อที่จะให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้น ดิฉันถือว่า  
เป็นการลงทุนที่มีความจำเป็นและคุ้มค่า ดิฉันเห็นว่ารัฐบาลควรที่จะต้องส่งเสริมให้มีระบบ  
การเชื่อมต่อระหว่างขนส่งมวลชนต่าง ๆ เช่น รถไฟ รถไฟฟ้า รถประจำทางและเรือโดยสาร
ให้มีความสะดวกและราบรื่นมากขึ้น จะเป็นการสอดคล้องกับนโยบาย Ignite Thailand  
ของท่านนายกรัฐมนตรีที ่ประกาศให้ไทยเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที ่ยวระดับโลกให้ได้  
ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งมวลชน ถือเป็นการลงทุนที่มีความจำเป็น
อย่างยิ่ง คนไทยได้ประโยชน์ สามารถสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวที่จะได้รับความสะดวก 
สบายจากการเดินทางนี้ด้วย รัฐต้องลงไปดูในพื้นที ่ว่าห้องน้ำห้องท่า ทัศนียภาพต่าง ๆ  
ในสถานีเรียบร้อยหรือไม่ ความปลอดภัย แสงสว่าง กล้องวงจรปิด จุดอับต่าง ๆ ได้มี  
การตรวจตราทั่วถึงแล้วหรือยัง แล้วก็ต้องจัดสรรงบประมาณลงไปปรับปรุงให้เรียบร้อย  
สร้างความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวได้ประทับใจจากสถานที่ที่เขาได้ไปเยือน ห้องน้ำก็ถือว่า 
มีเสน่ห์ สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาที่ประเทศไทยได้นะคะ ดิฉันทราบว่า
ขณะนี ้ร ัฐบาลกำลังดำเนินนโยบายจัดเช่ารถโดยสาร EV Bus จำนวน ๑ ,๕๒๐ คัน  
แทนรถเมล์ร้อน แล้วก็มีการเพิ่มเส้นทางเดินรถให้ครอบคลุมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
มากขึ ้น โดยรถโดยสาร EV นี ้ไม่เพียงแค่เพิ ่มเส้นทางเท่านั ้นค่ะ แต่ยังเป็นรถโดยสาร 
แบบปรับอากาศ แบบแอร์เย็น ๆ ฉ่ำ ๆ ค่ะท่านประธาน ดิฉันต้องขอแสดงความยินดี  
กับพี่น้องที่ใช้บริการขนส่งมวลชนนี้นะคะ ที่จะไม่ต้องทนกับสภาพอากาศที่ร้อนระหว่าง  
การเดินทางอีกต่อไป นอกจากนี้ค่าโดยสารและรถโดยสารปรับอากาศนี้จะช่วยกระตุ้น 
ให้ประชาชนสนใจใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนตัว สามารถ 
ลดปัญหาสภาพการจราจรติดขัดได้อีกด้วย ทั้ง EV Bus นี้จะใช้พลังงานสะอาด ลดการใช้
น้ำมันเชื้อเพลิงที่จะสร้างภาระค่าใช้จ่ายที่สูงถึงปีละประมาณ ๑ ,๗๐๐ ล้านบาท ในขณะที่ 
รถ EV มีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดลงมามากถึงร้อยละ ๕๐ หรือราว ๙๐๐ ล้านบาทต่อปี EV Bus 
ที ่นำมาจะเป็นระบบการเช่าแทนการซื ้อ เพราะว่าจะช่วยลดต้นทุนในการดูแลรักษา  
และการปลดระวางเมื่อรถหมดสภาพการใช้งาน EV Bus นี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนิน
นโยบาย Carbon Neutrality ของรัฐบาลด้วยค่ะ ทั้งหมดนี้ขอรับงบประมาณจัดสรร จำนวน 



๕๓๖ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ          จงถนอม ๒๖๔/๒ 
 
๑,๓๘๐ ล้านบาทเศษ ถือว่าใช้งบประมาณไม่มาก แต่สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ  
พี่น้องประชาชนได้จำนวนมาก อย่างที ่ดิฉันเรียนไปว่าเรื ่องค่าโดยสารนี้เป็นปัจจัยหนึ่ง 
ที่จะทำให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจว่าจะมาใช้บริการรถยนต์ขนส่งสาธารณะหรือไม่นะคะ  
ดิฉันทราบดีว่าตอนนี้รัฐบาลมีนโยบายรถโดยสาร ๑๐ บาทตลอดสาย เพื่อลดรายจ่ายให้กับ  
พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ ่งกลุ ่มเปราะบาง ดิฉันหวังว่านโยบายนี ้จะเกิดขึ้น 
ในอนาคตอันใกล้ เพราะเมื่อรัฐบาลเปลี่ยนมาใช้ EV Bus แล้วก็จะทำให้ประหยัดในเรื่องของ
ค่าเชื้อเพลิง สามารถนำต้นทุนที่ลดลงนี้มาสนับสนุนให้ราคาค่าเดินทางของพี่น้องประชาชน
ถูกขึ้นได้ค่ะ นโยบายการขยายโครงสร้างทางคมนาคมนี้จะช่วยให้โอกาสในการเข้าถึงระบบ
ขนส่งมวลชนของพี่น้องประชาชนนั้นมีมากขึ้น แล้วก็ยังเป็นการลดการเสียเวลาบนท้องถนน
ได้ถึงร้อยละ ๒๕ ต่อวัน แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายที่เพิ ่มขึ ้นร้ อยละ ๑๕ ต่อเดือนด้วย ถือว่า 
สร้างคุณูปการต่าง ๆ มากมายนะคะ  
 นอกจากประเด็น Feeder หรือเส้นเลือดฝอยที ่ร ัฐบาลได้มีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อพัฒนาแล้ว ประเด็นที่ดิฉันจะขอแนะนำนั่นก็คือการเพิ่มรถไฟระหว่างเมือง 
การขยายขนส่งสาธารณะระหว่างเมืองให้ทุกคนเดินทางได้อย่างเท่าเทียม ถือเป็น 
การลดความเหลื่อมล้ำในการเดินทางของพี่น้องประชาชนได้ด้วยค่ะ ในเขตลาดกระบังตอนนี้
เรามีรถไฟฟ้า Airport Rail Link ที่ไม่ได้รับการพัฒนาและขยายปรับปรุงใด ๆ มากกว่า  
๑๐ ปีแล้วค่ะ จนในวันนี้โลก Social ต่างสอบถามกันว่าวันนี้ Airport Rail Link เป็นอะไร  
เราเรียกร้องให้ประชาชนมาใช้ขนส่งสาธารณะ แต่เราไม่สนใจจริงจังในการที่จะดึงดูด 
ให้ประชาชนมาใช้บริการเลย ทั้งที่ Airport Rail Link นี้ถือเป็นหน้าตาของประเทศไทย 
เลยนะคะ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๒๖๕/๑ 
 
 
 
 



๕๓๗ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ภิรญา ๒๖๕/๑ 
 
อย่างไรก็ตามค่ะ ดิฉันต้องขอขอบคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ท่านสุรพงษ์  
ปิยะโชติ ที่ได้ลงพื้นที่ Airport Rail Link เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อลงไปดูปัญหา
ความคับคั่งของจำนวนผู้ใช้บริการ Airport Rail Link ความไม่เพียงพอของที่จอดรถยนต์
ส่วนตัว พี่น้องประชาชนต้องเอารถมาจอดตามข้างทางเพราะว่าลานจอดรถเต็ม บางคัน  
โชคร้ายถูกหินที่อยู่บนถนนกระเด็นใส่รถกระจกแตก บางคันโชคร้ายกว่านั้นค่ะ จอดรถ  
ไปทำงาน กลับบ้านมานี่รถหายไปแล้วนะคะ ดิฉันก็อึดอัดเหมือนกันค่ะ ที่ยังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหานี้ได้ Airport Rail Link ยังมีปัญหาในเรื่องของความไม่เป็นระเบียบของการเดินรถ
ขนส่งมวลชน รถโดยสาร รถรับส่ง อยากจอดตรงไหนก็จอด เป็นอันตรายกับพี่น้องประชาชน 
ขณะเดินทางอย่างมาก ท่านรัฐมนตรีเห็นชอบกับเรื่องของการก่อสร้างอาคารจอดรถแนวตั้ง 
ตามแนวความคิดการพัฒนาเมืองของระบบขนส่งมวลชน หรือ TOD โดยด้านบนของอาคาร
จะเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ สามารถที่จะจัดเก็บรายได้ได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบอาคาร 
ท่านรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทย 
ขสมก. กรมทางหลวง หรือว่ากรุงเทพมหานคร ได้ทำงานร่วมกัน เพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้ อันนี้ 
เป็นภาพในปัจจุบันที่คาดว่าจะมีอาคารขึ้นมานะคะ ถ้าหากว่าโครงการนี้ได้รับการอนุมัติแล้ว 
ดิฉันก็ถือว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นแม้ว่าจะยังไม่เห็นความคืบหน้าใด ๆ เพราะว่าเราติดขัด  
ในเรื่องของการดูแลงบประมาณของปี ๒๕๖๗ แต่ว่าตอนนี้ปี ๒๕๖๘ ดิฉันก็คิดว่าถ้าหากว่า
พวกเรานั้นสนใจปัญหาของพี่น้องประชาชน งบประมาณฉบับนี้สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้อง
ประชาชนที่ลำบากอยู่ในขณะนี้ได้ค่ะ ทางรัฐบาลอาจจะอ้างเรื่องว่าอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของโครงการ EEC ที่เป็นผลมาจากรัฐบาลที่แล้ว ดิฉันก็ขอให้รีบดำเนินการสร้างความชัดเจน 
ให้แล้วเสร็จ อย่าปล่อยให้ปัญหาที่พี่น้องประชาชนประสบอยู่ต้องเป็นแบบเบลอ ๆ ค่ะ 
เพราะพี่น้องประชาชนต้องการอะไรที่ Blink มากกว่า แล้วก็ Bright ด้วยค่ะ อย่างไรก็ตาม
ดิฉันเห็นแนวโน้มในเรื่องของการพัฒนาการจัดสรรงบประมาณฉบับนี้ ในพื้นที่ลาดกระบัง  
ยังมีคลังเก็บสินค้า ICD ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณาเดินทางไปเมื่อเดือนที่แล้ว ดิฉันมีความ
ยินดีมาก เพราะว่า ICD ไม่เคยได้ร ับการดูแลอย่างจริงจังเลย ตั ้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
ดิฉันทราบดีว่าการรถไฟได้มีการขออนุมัตินำรายได้ที่ได้รับมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย  
ในปี ๒๕๖๘ นี ้ แล้วก็ด้วยการติดตามการทำงานอย่างใกล้ ชิดของท่านนายกรัฐมนตรี 
ทำให้การทำงานคืบหน้ามาก ท่านประธานคะ นอกจากเรื่องคมนาคมที่เป็นปัญหาหลักแล้ว  



๕๓๘ 
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รัฐบาลยังมีนโยบายอื่น ๆ ที่ทำให้คนกรุงอยู่ดีมีกิน หากเรามาดูงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
ที่ขอจัดสรรในปีนี้ จำนวน ๒๗,๘๐๐ ล้านบาทเศษ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
แต่ก็ได้เห็นว่ามีการของบประมาณในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การป้องกันน้ำท่วม 
การวางระบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องสนับสนุน แล้วก็เพิ่มเติม  
ให้โครงการป้องกันน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครนั้นสำเร็จและราบรื่นโดยเร็วที่สุดค่ะ ดิฉัน  
มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ่อยครั้ง ในกรุงเทพมหานครเรามีอยู่
ประมาณ ๒๗๑ ศูนย์ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่จะคอยดูแลบุตรหลานของเราสำหรับพ่อแม่  
วัยทำงาน เป็นพื้นฐานช่วงสำคัญของการเติบโตของเยาวชน ถ้าหากว่าเราทำให้ศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนวัยเรียนเหล่านี้มีมาตรฐานที่ดี นั่นหมายถึงบุคลากรของชาติในอนาคตก็จะเติบโต
อย่างมีคุณภาพด้วย รวมถึงอาสาครูพี่เลี้ยง พวกเขาควรที่จะได้รับสวัสดิการอย่างเหมาะสม 
เพื่อที ่จะทุ่มเทดูแลเยาวชนของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีที ่แล้วได้รับการจัดสรร 
ไปที่ ๒๑ ล้านบาทเศษ ในปีนี้ได้ขอรับงบประมาณมาอยู่ที่ ๒๔ ล้านบาทเศษ ดิฉันก็หวัง  
เป็นอย่างยิ่งว่าทางศูนย์เด็กเล็กจะได้รับอนุมัติ แล้วก็ด้วยภารกิจที่มากมาย เราต้องสนับสนุน
ให้กิจการของศูนย์เด็กเล็กนั ้นดำเนินการต่อไปได้ ดิฉันต้องขอขอบคุณรัฐบาลอีกครั้ง  
ที่ได้ขับเคลื่อนนโยบาย ๓๐ บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวโดยสำเร็จ โดยที่  
ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ที ่ผ่านมาดิฉันได้รับการร้องเรียนจากพี ่น้องประชาชนในเรื ่องของ  
ความยุ่งยากในการไปรักษาพยาบาลที่ต้องใช้ใบส่งตัว ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีประกาศจาก  
ทาง สปสช. ได้ออกประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้วว่า ต่อจากนี้บัตรประชาชนใบเดียว
สามารถใช้ได้ทุกที่ทันที ๔๖ จังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานคร นำร่องที่เขตพื้นที่ ๓ นี่ถือเป็น
ความสำเร็จของรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาที่บริหารราชการมาเพียง ๑๐ เดือน 
แต่ว่าสามารถนำนโยบายที่ประกาศไว้มาบังคับใช้ได้สำเร็จ แม้แต่ในพื้นที่ที่มีความซับซ้อน
ของระบบอย่างกรุงเทพมหานคร แต่รัฐบาลก็สามารถขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วค่ะ  
 

- ๒๖๖/๑ 
 
 



๕๓๙ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ       จันทร์เพ็ญ ๒๖๖/๑ 
 
 จากเหตุผลที่ดิฉันกล่าวมา แล้วก็เวลาอันจำกัด ดิฉันเห็นว่าการจัดสรร
งบประมาณฉบับนี้มีความเหมาะสม เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุจริง ๆ เพื่อที่จะยกระดับ
คุณภาพชีวิตก่อให้เกิดกับพี่น้องประชาชน เป็นประโยชน์ที่ทุกคนจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน 
และดิฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนสมาชิกทุกคนจะให้ความเห็นชอบกับร่างพระราชบญัญัติ
ฉบับนี้ หยุด Ignore Thailand และมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งที่จะ Ignite Thailand ที่นำมา
ซึ่งการพัฒนาไปสู่ความเจริญของประเทศ  
  สุดท้ายนี ้ค่ะ ดิฉันขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับนี้ ขอบคุณค่ะ  
  นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หนึ ่ง)  :  
ขอบคุณครับ ทางวิปประสานว่าจะเพิ่มทางรัฐบาล ๑ ท่านก่อน แล้วก็จะมาที่ท่านรักชนก  
ขอเชิญท่านฐิติมา หลังจากท่านฐิติมาจะเป็นการตอบชี้แจงของทางรัฐมนตรีครับ 
  นางฐิติมา ฉายแสง (ฉะเชิงเทรา)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
ดิฉัน ฐิติมา ฉายแสง สส. จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต ๑ พรรคเพื่อไทย วันนี้ดิฉันขอเป็นผู้หนึ่ง  
ที ่ร ่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ วาระที่ ๑ ด้วยคนค่ะ ท่านประธานที่เคารพคะ นโยบายงบประมาณปี ๒๕๖๘ 
ครั้งนี้ถือว่าดีทีเดียว มีด้วยกัน ๔ ข้อ ขอสไลด์ด้วยค่ะ  
 (เจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิด Presentation) 
 นางฐิติมา ฉายแสง (ฉะเชิงเทรา)  :  ข้อที่ ๑ จะบอกว่าดำเนินนโยบาย
งบประมาณภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังและความจำเป็นของการใช้จ่ายภาครัฐ อันนี้
โอเคค่ะ 
  ข้อที่ ๒ บอกว่ามุ่งเน้นดำเนินตามนโยบายสำคัญของรัฐ ดูแลคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ท่านประธานคะ มันจะมีอะไรดีไปกว่าดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนคะ  
  ข้อที่ ๓ ให้ความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณมิติพื้นที่ ตามความต้องการ
ของประชาชน นี่ละค่ะที่ดิฉันบอกว่าใช่เลย 
  ข้อที่ ๔ จัดทำงบประมาณโดยพิจารณาลำดับความสำคัญตามความจำเป็น
เร่งด่วน ให้ใช้เงินนอกงบประมาณ ให้ใช้เงินสะสมคงเหลือมาดำเนินการเป็นภารกิจลำดับแรก 
อันนี้โดนใจหลายหน่วยงานแน่นอน  



๕๔๐ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ       จันทร์เพ็ญ ๒๖๖/๒ 
 
  ดิฉันอ่านทั้งหมดแล้ว ขอชื่นชมค่ะ ขอชื่นชมว่ามันเป็นไปตามหลักบริหาร
ราชการแผ่นดิน แล้วก็คำนึงถึงพี่น้องประชาชนตามหลักประชาธิปไตย แล้วก็จัดงบประมาณ
ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เมื่อพูดถึงความต้องการของพื้นที่ ผู้ที่รู้พื้นที่ดี 
คนที่เข้าใจ คนที่เจอกับปัญหาก็คือคนพื้นที่แน่นอน ดังนั้น หลักการกระจายอำนาจไปสู่
ท้องถิ่นจึงเกิดขึ้นหลังจากมีพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ  
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ทุกพื้นที ่ทุกตารางนิ้วจึงถูกครอบคลุม  
ด้วยการบริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบจ. อบต. เทศบาล อะไรก็แล้วแต่ 
ปกครองท้องถิ่นพิเศษก็คือ กทม. พัทยา อย่างไรก็ตามการบริหารราชการแผ่นดินก็ยังมีเรื่อง
ของแบบส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ในมาตรา ๕๔ ของ พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ บอกว่าในจังหวัดหนึ ่งให้มีผู ้ว ่าราชการจังหวัดคนหนึ่ง  
รับนโยบาย รับคำสั่งจากหัวหน้ารัฐบาล ก็คือนายกรัฐมนตรี ครม. กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ 
มาปฏิบัติค่ะ มาปฏิบัติให้เป็นไปตามความเหมาะสมของท้องที่และประชาชน ถึงแม้ ๒ ระบบนี้
ของกระจายอำนาจกับทางภูมิภาคจะเป็นอิสระต่อกัน แต่ถ้าหากเกื้อหนุนกัน ประโยชน์ 
ตกกับประชาชนแน่นอนค่ะท่านประธาน วันนี้ดิฉันจึงขอนำการจัดทำงบประมาณในมิติพื้นที่ 
โดยนำเอา อปท. จากกระจายอำนาจกับจังหวัดภูมิภาคมาเชื ่อมโยงกัน เพื ่อให้เห็นว่า  
การจัดทำงบประมาณให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่และแผนพัฒนาจังหวัดมันทำร่วมกันได้ 
แล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนด้วย  
 

- ๒๖๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔๑ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ศิริพร ๒๖๗/๑ 
 
 ขอสไลด์ที่ ๑ ค่ะ ท่านประธานที่เคารพคะ ในปี ๒๕๖๘ ไม่ว่าจะเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับโดยตรงจากสำนักงบประมาณ ซึ่งจะมี กทม.พัทยา อบจ. อบต.  
ไปจนถึงเทศบาล ตำบล รับโดยตรงจากสำนักงบประมาณ ได้เงินทั้งสิ้น ๑๙๕,๐๐๐ ล้านบาทเศษ 
ปี ๒๕๖๗ ได้แค่แสนเดียว เพิ่มขึ้นถึง ๙๔ เปอร์เซ็นต์ ส่วน อบต. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับ
งบประมาณ โดยตรงจากกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถ ิ ่น ป ี  ๒๕๖๘ ได ้ระดับ  
๑๗๓,๐๐๐ บาทเศษ ปีที ่แล้วได้รับ ๑๓๕ ,๐๐๐ บาทเศษ ก็เพิ ่มขึ ้นเหมือนกัน จังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดก็ได้เพิ่มขึ้นเป็น ๒๔ ,๐๔๒.๓๙ ล้านบาท ตรงนี้ค่ะท่านประธาน เทศบาล 
ตำบลต่าง ๆ นานาที่เขาได้รับเงิน เห็นตัวเลขดูเหมือนจะเยอะ แต่จริง ๆ แล้วมันเป็น  
ค่าบุคลากรกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่เป็นภารกิจถ่ายโอนไป ๗๘-๘๐ เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว 
ไม่ว่าจะเป็นเบ้ียยังชีพคนชรา เงินเดือนครู นมโรงเรียน คนพิการ เงินรายหัวนักเรียน เป็นต้น 
เหลือเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เช่น การลงทุนก่อสร้างแค่เพียง ๑๕-๒๐ เปอร์เซ็นต์ 
เท่านั้นเอง มันจึงไม่พอค่ะท่านประธาน ไม่พอต่อการที่จะพัฒนาพื้นที่ ตรงนี้ดิฉันจึงอยากที่
จะนำมาพูดเชื่อมโยงกับการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ใช้งบประมาณ  
๒๔,๐๐๐ ตรงนี้ มาเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเติมเต็ม เติมเต็มการบริการสาธารณะ  
ที่ขาดแคลนให้กับ อปท. ถามว่าเติมเต็มอย่างไร อย่างที่พูดไปตอนต้น อปท. ที่เขามีเงินน้อย ๆ 
เขาพัฒนาไม่ได้ แต่มันก็มีคนที่พัฒนาได้และมีเงินเยอะแยะเลยนะคะ ยกตัวอย่าง เทศบาล
นครนนทบุรี มีรายได้ ๒,๐๐๐ ล้านบาท มีเงินสะสม ๖ ,๓๐๐ ล้านบาท เทศบาลนคร
เจ้าพระยาสุรศักดิ์ มีเงินรายได้เข้ามา ๑ ,๐๐๐ ล้านบาท แต่มีเงินสะสม ๘,๕๐๐ ล้านบาท 
กทม. มีรายได้ ๙๐,๐๐๐ ล้านบาท มีเงินสะสม ๒๘,๐๐๐ ล้านบาท พวกนี้เขาช่วยเหลือ
ตัวเองได้พอสมควร แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล็ก ๆ ที่มีเงินรายได้น้อยมาก เขาไม่มีเงิน
แม้กระทั่งจะทำถนนสัก ๕๐๐ เมตรท่านประธาน ดิฉันถามมาหมดแล้ว น่าสงสาร น่าเห็นใจมาก 
ดังนั้นกรณีแบบนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล็ก ๆ สามารถมาของบประมาณกับจังหวัดได้ 
มาของบประมาณจังหวัด ซึ่งจังหวัดเขียนสิ เขียนโครงการให้มันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด และจังหวัดก็พิจารณาตามความเหมาะสม ตามความจำเป็นเร่งด่วน มันคือ  
การช่วยกัน ดังนั้นงบประมาณจาก อปท. ได้พิจารณา บางคนบอกว่า การขอจังหวัดใคร ๆ 
เขาก็รู ้ จริงอยู่ มันมีมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ จากระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน แต่ดิฉัน  
โทรไปถาม อบต. ก็ดี เทศบาลก็ดี เชื่อไหมคะ หลายคนบอกไม่รู้เลยว่าขอจังหวัดได้ บางคน  



๕๔๒ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ศิริพร ๒๖๗/๒ 
 
บอกว่าทำไม่เป็น บางคนบอกว่าผมเพิ่งเคยทำ เพิ่งจะได้นี่ครับ บางคนบอกว่าผมทำแล้ว  
แต่ผมไม่ทำอีกแล้ว เพราะขอทีไรก็ไม่เคยได้เลย ท่านประธานคะ ยกตัวอย่างจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เขาจะทำงบประมาณปี ๒๕๖๙ ในวันที่ ๙ มิถุนายนที่ผ่านมานี้นะคะ เขาเลย
เรียกประชุม เรียกประชุมคณะกรรมการ กบจ. ก็จะมีหลายคน หน่วยงานราชการอะไร  
ก็แล้วแต่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มหอการค้ามาประชุม อันนี้ดิฉันถือว่าดี เพราะเป็นการรับฟัง
ความต้องการของพี่น้องประชาชน แต่มันอาจจะไม่เพียงพอ ถ้าสมมุติไม่ลงลึกลง ไปสู่พื้นที่
จริง ๆ ทีนี้ผู ้ว่าราชการจังหวัดเขามีผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ปลัดอำเภอ นายอำเภอ ถ้าทำงาน  
เป็นทีม สามารถเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาฟ้องกับผู้ว่าราชการจังหวัดได้  
หรือตัวผู้ว่าราชการจังหวัดเองลงสู่พื้นที่เลย ลงไปดูปัญหาเลย  
  ขอภาพต่อไปเลยค่ะ ท่านประธานคะ ดิฉันขอเสนอว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
และทีมงานทำงานอย่างเต็มที่ ลงพื้นที่บ่อย ๆ ในภาพชาวบ้านเขาไม่มีประปาภูมิภาค เขาใช้
ประปาหมู่บ้านในหน้าแล้งจึงอาจจะเกิดแบบนี้ได้ น้ำดำ พอน้ำดำ น้ำขุ ่น ชีวิตอย่างไร 
คุณภาพชีวิตตามนโยบายของงบประมาณ ข้อที่ ๒ ไม่ได้เลยถ้าเป็นแบบนี้ ภาพต่อไปค่ะ 
เพราะฉะนั้น อบต. นี้ จึงเป็น อบต. ที่ไม่มีเงินที่จะขยายเขตประปาภูมิภาค ตำบลนี้อาจจะ
ต้องใช้เงินกันเป็นร้อยล้านบาท แล้วมีเงินได้อย่างไร เขาก็มีสิทธิที่จะมาขอผู้ว่าราชการจังหวัด  
เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นดิฉันเชื่อมั่นเลยว่าถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็น ผู้ว่าราชการจังหวัด 
คงต้องช่วย เพราะเป็นไปได้อย่างไรล้างพื้นบ้านยังไม่ได้เลย --------------------------------------- 
 

- ๒๖๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔๓ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ     หทัยกาญจน์ ๒๖๘/๑ 
 
ดังนั้นเมื่อช่วยมันคือการเติมเต็มในสิ่งที่จำเป็นอย่างไรคะ แล้วมันคือการเชื่อมโยงระหว่าง
ภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบกระจายอำนาจ มันเชื่อมโยงกัน ช่วยเหลือเกื้อกูล 
กันได้ เพราะฉะนั้นจังหวัดช่วยวันนี้นิดหนึ่ง ช่วยปีหน้าหน่อยหนึ่ง มันก็ทำให้การแก้ไขผ่านไปได้ 
และจังหวัดฉะเชิงเทรามีวิสัยทัศน์ว่าอะไรรู ้หรือไม่คะ วิสัยทัศน์ว่าเมืองน่าอยู ่ น่าเที ่ยว  
น่าลงทุนพัฒนาสู่ EEC เมืองอัจฉริยะ ถ้าน้ำดำแบบนี้ใครจะอยู่ ใครจะเที่ยว ใครจะลงทุน 
ไม่ได้ มันต้องรีบแก้ไข ดังนั ้นดิฉันจึงบอกว่าปี ๒๕๖๙ ขอเถอะ ขอกระทรวงมหาดไทย  
ช่วยหน่อยเถอะ อย่าให้เขาต้องทำแบบนี้เลย ช่วยเหลือกันนะคะ  
  ขอภาพต่อไปเลยค่ะ ท่านประธานคะ จากเล่มขาวคาดแดงเราจะเห็นว่า 
ทางจังหวัดตั้งงบประมาณทีไรทำถนน ทำสะพาน ทำเขื่อนทุกที ไม่ได้ ปัญหาแบบนี้ดิฉันถาม
พี่น้องประชาชนจากภาพนี้นะคะ ถามว่าถ้าน้ำขุ่นดำกับถนนเรียบ กับน้ำใสสะอาดกับถนน
ขรุขระ เลือกเอาอันไหน ร้อยทั้งร้อยตอบว่าเอาน้ำใส เพราะฉะนั้นตรงนี้ละค่ะ ขอให้พิจารณา
ความเดือดร้อนจริง ๆ อย่าเล่นพรรคเล่นพวก ต้องช่วยกัน ให้เขาได้แก้ปัญหาจริง ๆ สามารถ
จัดงบประมาณได้ 
  เรื่องต่อไปเรื่องเงินสะสมค่ะ อปท. เขาขอบอกมาว่า เงินสะสมตามกติกา 
ที่ตอนนี้ทางการให้ คือต้องกันเงินไว้ ๓ เดือน เป็นเงินเดือนครู และ ๑๕ เปอร์เซ็นต์ของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งตรงนี้เป็นเงินอุดหนุนที่ให้มาอยู่แล้วยังจะให้เขามากันเงิน
สะสมทำไม แทนที่จะให้เขาเอาเงินสะสมนั้นไปใช้อย่างอื่น พัฒนาบ้านเมือง ต้องมากัน  
ปรากฏว่าเทศบาลบางเทศบาลมีเง ินสะสม ๑๐๐ กว่าล้านบาท ต้องมากันเงินตรงนี้  
๑๐๐ กว่าล้านบาท ติดลบ ก็เลยไม่ต้องพัฒนาบ้านเมือง อย่างนี้ไม่ได้  
  เร่ืองสุดท้ายค่ะท่านประธาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายที่ฝากขอบคุณ
รัฐบาล ท่านเศรษฐา ทวีสิน ในเรื่องการชดเชยส่วนต่าง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ขาดไป  
ในปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔ คืออย่างนี้นะคะ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รัฐบาลชุดที่แล้ว คือปกติ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเขาเก็บได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์เลย สมมุติว่าเขาเก็บภาษีได้  
๕๐ ล้านบาท ปรากฏว่ารัฐบาลชุดที่แล้วให้เก็บแค่เพียง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ เขาก็เก็บได้แค่  
๕ ล้านบาท หายไป ๔๕ ล้านบาท ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  ๒ ปี หายไป ๙๐ ล้านบาท ไม่มีเงินเหลือ
จะพัฒนา ทีนี้ประเทศมันจำเป็นต้องเดินไปเรื่อย ๆ ทุกคนเขาก็เลยปวดหัว เขาเลยบอกว่า 
ขอเถอะ ปรากฏว่ารัฐบาลชุดที่แล้วจ่ายคืนมา แทนที่จ่าย ๙๐ เปอร์เซ็นต์นั้น ไม่ จ่ายแค่เพียง  



๕๔๔ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ     หทัยกาญจน์ ๒๖๘/๒ 
 
๑๐ เปอร์เซ็นต์ของ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ก็ยังไม่มีเงินกันอยู่ รัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน งบประมาณ  
ปี ๒๕๖๗ ที ่ผ่านมาจ่ายให้เต็มที ่ เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลย เพราะฉะนั ้นองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นดีใจและฝากขอบคุณมา และปี ๒๕๖๔ ที่เหลือที่ค้างจ่ายมาแล้ว ๒๕ เปอร์เซ็นต์ 
และเชื ่อมั ่นว่ารัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น แน่นอนให้ท่าน 
ได้สามารถบริหารและช่วยประเทศชาติให้ไปได้ดีที่สุดได้ค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะท่านประธาน 
  นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หนึ ่ง)  :   
ขอบคุณครับ ต่อไปเป็นทางรัฐมนตรีใช้สิทธิในการชี้แจง เชิญท่านแรกครับ ท่านประเสริฐ 
จันทรรวงทอง ครับ  
  นายประเสริฐ จันทรรวงทอง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู ้ทรงเกียรติ กระผม  
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม  
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก ทั้งจากซีกฝ่ายค้านและซีกฝ่ายรัฐบาลเอง ที่ได้ให้ข้อคิด 
ข้อสังเกตในเรื่องการจัดตั้งงบประมาณของกระทรวง DE ซึ่งกระผมจะขอชี้แจงในรายละเอียด 
ที่หลายท่านมีความกังวล ดังต่อไปนี้  
  ท่านฐากร ตัณฑสิทธิ ์ ต ้องขอบคุณท่านมาก ท่านได้สอบถามถึงเร ื ่อง
งบประมาณของกรมอุตุนิยมวิทยาในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แล้วก็พูดถึงเรื่องของโครงการ  
ที่จัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตได้ตอบว่าในปี ๒๕๖๗ งบประมาณกรมอุตุนิยมวิทยามีรายการ
ทั ้งสิ ้น ๑,๘๒๖.๗ ล้านบาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั ้งไว้ ๑ ,๙๐๘ ล้านบาท เพิ ่มขึ้น  
๘๒.๑ ล ้านบาท และมีโครงการที ่จ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างใหม่ในป ี ๒๕๖๗ ท่านเลยถามว่า  
ผลการดำเนินการเป็นอย่างไร ------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๖๙/๑ 
 
 
 
 



๕๔๕ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ชลิดา ๒๖๙/๑ 
 
ขออนุญาตตอบอย่างนี้ว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีงบประมาณที่อยู่ระหว่างกระบวนการ
จัดซื ้อจัดจ้างทั ้งสิ ้น ๑๙ รายการ วงเงิน ๑ ,๘๙๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินการ  
อยู่ระหว่างการปรับรายละเอียด หรือปรับ TOR ประมาณ ๑ โครงการ ในวงเงิน ๔๕ ล้านบาท 
ผมเรียนว่าในการดำเนินการประกวดราคาของกรมอุตุนิยมวิทยา ทางกระทรวงได้กำชับให้ใช้
วิธีการประกวดราคาในการจัดหาจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ปี ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี ๒๕๖๐ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและ 
ยึดคุณภาพและมาตรฐานเครื่องมือให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกและ
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ อันนี้เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด
กับพี่น้องประชาชน  
 ประเด็นหนึ ่งท ี ่ท ่านให้ความสนใจก็ค ือเร ื ่องของการปราบปรามแก๊ง  
Call Center ต้องเรียนว่าสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรทุกท่านมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง  
ในเรื่องของกระบวนการมิจฉาชีพที่ทำการหลอกลวงพี่น้องประชาชน วันนี้กระทรวง DE  
ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ ซึ่งเราเรียกว่าศูนย์ AOC 
๑๔๔๑ และต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาแนะนำในเรื่องของโครงการ 
๑๙๑ ซึ่งทราบว่ามีงบประมาณอยู่จำนวนหลายพันล้านบาท แล้วก็งบประมาณนี้ตั ้งอยู่ที่
สำนักงาน กสทช. และท่านเห็นว่าโครงการนี้น่าจะเป็นโครงการที่มีประโยชน์ในการแก้ไข
ปัญหาเรื่องแก๊ง Call Center ผมก็รับไปที่จะประสานงานกับทาง กสทช. เพื่อดำเนินการ
ปรึกษาหารือ หากเห็นว่าโครงการดังนี ้เป็นโครงการที ่มีประโยชน์ ทางกระทรวงก็รับ  
ดูในรายละเอียดและพร้อมดำเนินการในโอกาสต่อไป ต้องขอขอบคุณท่านอย่างยิ่ง  
  ท่านศนิวาร บัวบาน  ท่านได้พูดถึงเรื ่องของการของกรมอุตุนิยมวิทยา  
ในเรื่องของการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือที่ไม่ได้ตอบโจทย์ว่าช่วยลดโลกร้อน แต่ถูกแปะไว้
ในการลดโลกร้อน จริง ๆ แล้วต้องขออนุญาตได้เรียนชี้แจงว่า โครงการดังกล่าวนี้ไม่ได้  
เป็นโครงการงบฝากหรือแฝงไว้แต่อย่างใด กรมอุตุนิยมวิทยาเองได้วางยุทธศาสตร์ในการจัดการ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้ประเทศไทย
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อป้องกัน
และลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติในเร่ืองของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพราะฉะนั้น 



๕๔๖ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ชลิดา ๒๖๙/๒ 
 
โครงการหลักในการดำเนินการดังกล่าวในเรื่องการจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ  
การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา โครงการจัดหา
ระบบสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน โครงการติดตั้งเรดาร์ตรวจอากาศและโครงการ
จัดหาเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน เป็นการสนับสนุนการบริหารการจราจรทางด้านอากาศ 
และการผลิตข่าวพยากรณ์อากาศเป็นการรายงานแผ่นดินไหว การประกาศเตือนภัย
ธรรมชาติ ซึ ่งเครื ่องมือของกรมอุตุนิยมวิทยานี ้จะต้องสามารถติดตามและตรวจวั ด 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเหล่านั้นได้อย่างต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง และที่สำคัญ
ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ ICAO ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าเรื่องเหล่านี้ผมเรียนว่า
เป็นเรื ่องที ่เกี ่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน่านฟ้า แล้วก็เป็นเรื ่องของ  
ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในเรื่องของการดำเนินการเผาผลาญ
น้ำมันเชื้อเพลิงให้ลดลงเป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณท่าน  
  ท่าน สส. กัลยพัชร รจิตโรจน์ ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน ท่านได้มีข้อซักถาม
เกี ่ยวกับงบประมาณด้านการเชื ่อมโยงข้อมูลสุขภาพที ่มีความซ้ำซ้อน ที ่เชื ่อมกับทั้ง  
Health Link หมอพร้อม แล้วก็ MOPH เรื ่องระบบ Cloud กลางที ่ทำงานร่วมกับทาง
กระทรวงสาธารณสุข อาจจะมีการคลาดเคลื่อน ผมขออนุญาตชี้แจงดังนี ้ จริง ๆ แล้ว
โครงการดังกล่าวไม่ได้มีความซ้ำซ้อนแต่อย่างใด ---------------------------------------------------- 
 

 - ๒๗๐/๑ 
 
 

 
 
 
 
 
 



๕๔๗ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         ศรัณรัตน์ ๒๗๐/๑ 
 
ประเด็นเรื่องของงบประมาณในเรื่อง Health Link นี้ Health Link นี้การดำเนินการตั้งแต่ 
ปี ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการจัดทำระบบ Digital และเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ 
ทั่วประเทศในระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุน DE ในเรื่องนี้
ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับกระทรวงสาธารณสุขแต่อย่างใด เพราะว่าเรื่องของ Health Link ที่กระทรวง DE 
ภายใต้กองทุนเอามาทำนั้น เป็นการบริหารข้อมูลในการดำเนินการสำหรับโรงพยาบาล  
ที่อยู่นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดกระทรวงกลาโหม
หรือโรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดกระทรวง อว. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ตอ้ง 
มีการเชื่อมโยงข้อมูลในเรื่องของการบริการ สุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง  
ในกรณีที่พี่น้องประชาชนเข้ารับการรักษาโรคในโรงพยาบาลหลายแห่งในเวลาที่แตกต่างกัน  
 โครงการพัฒนาระบบ Cloud กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย  
ต้องเรียนว่านี ่ก็เป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ DE ได้ทำตั ้งแต่ต้นปี ๒๕๖๖  
ในเดือนมกราคม ก่อนที่รัฐบาลชุดนี้จะได้มาดำเนินการ โครงการนี้ก็ไม่ได้มีแต่ความซ้ำซ้อน
อย่างใด แต่เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวง  
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โครงการนี้มีระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพสำหรับ 
เขตสุขภาพ มีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง และที่สำคัญเป็นการพัฒนา 
Platform สารสนเทศกลางเพื่อให้บริการผู ้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล ระบบสารสนเทศนี้ซึ่งโรงพยาบาล รพ.สต. ที่ตั้งอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ มีถึง ๗ ,๐๐๐-
๘,๐๐๐ แห่ง ก็จะได้ประมวลผลบนระบบ Cloud  ซึ่งสามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลเรื่องของ
สุขภาพในเรื่องของการรักษาสุขภาพของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี  
 ขออนุญาตท่านปกรณ์วุฒิ ท่านก็ได้แนะนำหลายอย่าง เรื่องแรก ท่านก็ได้พูดถึง
ประเด็นเรื่องศูนย์ AOC แล้วก็เรื่อง Cell Broadcast เดี๋ยวผมจะอธิบาย จริง ๆ ท่านสมาชิก
เมื่อสักครู่นี้ท่านก็ได้พูดถึงเรื่องความซ้ำซ้อนของเรื่องระบบเตือนภัยแห่งชาติ แล้วก็ท่านได้
พูดถึงนโยบายเรื ่อง Cloud First เรื ่อง Application ทางรัฐ แล้วก็เรื ่อง AI ต้องเรียนว่า 
เรื่อง Cloud First เป็นนโยบายของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลได้มอบให้กระทรวง DE เป็นผู้ดำเนินการ 
และคณะกรรมการ DE ได้เห็นชอบให้มีแนวทางการใช้ Cloud ซึ ่งไม่ได้มีข้อห้ามเลย  
ในการใช้ Public Cloud แต่ประการใด ในปี ๒๕๖๗ คณะกรรมการ DE ได้เห็นชอบ 
ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างหรือเช่าเรื่องของบริการระบบ Cloud จำนวน ๖๕ หน่วยงานไปแล้ว  



๕๔๘ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         ศรัณรัตน์ ๒๗๐/๒ 
 
ไม่ได้ติดขัดแต่ประการใด จาก ๖๕ หน่วยงานนี้มี ๘๔ โครงการที่ได้อนุมัติไปในวงเงิน  
๒,๙๖๗ ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยให้นำข้อกำหนดมาตรฐานและ
เง่ือนไขสำหรับผู้ให้บริการ Cloud ใช้เฉพาะโครงการที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๗  และนอกจากนั้น
ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน คณะกรรมการ DE ได้เห็นชอบเรื่องร่างคำสั่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะ
ด้านขับเคลื่อนตามนโยบายการใช้ Cloud เป็นหลัก เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องเหล่านี้ ต้องเรียนว่า
เป็นโครงการที่มีความจำเป็นและต้องมีการดำเนินการ มีแหล่งเงินรองรับที่ชัดเจนแล้ว  
  ท่านปกรณ์วุฒิได้ถามถึงเรื่องศูนย์ AOC ในตอนต้น ผมขออนุญาตได้ชี้แจง
ท่าน ในตอนต้นนี้หลังจากที่เราจัดตั้งศูนย์ AOC ขึ้นมาใหม่ ๆ เรายังไม่สามารถทราบได้ว่า 
พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยมิจฉาชีพนี้มีจำนวนเท่าไร เพราะการกำหนด
ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ ในเรื่องเจ้าหน้าที่รับสายก็มีอยู่จำนวนหนึ่ง แต่ต้องเรียนว่าขณะนี้
ศูนย์ AOC ได้มีคู่สายที่มีความเพียงพอแล้วในการบริการพี่น้องประชาชน ก็ขออนุญาตได้แจ้งว่า
ขณะนี้ศูนย์ได้ทำงาน ๗ วัน และทำงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง รัฐบาลนี้มีการวางแผนในเรื่องของ
การใช้ Application ที่ท่านได้สงสัยว่า Application ทางรัฐ เป็นข้อเสนอท่านต้องขอบคุณ
ว่าหลังจากที ่โครงการ Digital Wallet ได้สิ ้นสุดลง Application นี้น่าจะเป็นประโยชน์  
ในเรื่องของการนำ Application นี้มาใช้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอาบริการ
ภาครัฐได้เข้ามาให้พี่น้องประชาชนได้ใช้บริการ ก็เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นแล้วก็สำคัญ  
เป็นอย่างยิ่ง  
 

- ๒๗๑/๑ 
 
 
 
 
 
 

 



๕๔๙ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              นำพร ๒๗๑/๑ 
 
 ในเรื ่องความซ้ำซ้อนของเรื ่องการจัดเรื ่อง Cell Broadcast  ผมเรียนว่า 
มีความแตกต่างระหว่างกระทรวง DE กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องของ DE นั้น
เป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแจ้งข้อมูลผ่านระบบ
โทรคมนาคม เป็นประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี เร่ืองการเตือนภัยแห่งชาติ ส่วนของ ปภ. 
เป็นการทำตามพระราชบัญญัติป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย ทีนี้มาดูในรายละเอียด 
ของกระทรวง DE ต้องเรียนว่าเราจะเป็นหน่วยงานกลางในการแจ้งการเตือนภัยผ่านระบบ 
Cell Broadcast ไปย ัง Operator โดยการส ่งข ้อความไปย ังพ ื ้นท ี ่ เป้ าหมายต ่าง ๆ  
ท่านสมาชิกทุกท่านทราบดีว่า ขณะนี้ภัยไม่ได้มีแต่เฉพาะภัยแล้ง น้ำท่วม หรือว่าพายุ  
แต่ภัยขณะนี้มีภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหลากหลายในยุคของ Digital ท่านสมาชิกคงนึกถึงเหตุการณ์
ที ่สยามพารากอน เหตุการณ์ที ่ Terminal 21 ที่โคราช ท่านคงนึกถึงโรงงานหลายแห่ง  
เรื ่องของวัตถุมีพิษ วัตถุอันตรายที่อาจจะเป็นอันตรายกับพี ่น้องประชาชน สิ ่งเหล่านี้  
มีความจำเป็น ต้องมีการแจ้งเตือนภัย ซึ่งถือได้ว่าเมื่อเทียบกับทาง ปภ. แล้ว เห็นว่าการแจ้ง
ของ ปภ. นั ้นก็เป็นการแจ้งเช ่นเด ียวกัน เป็นภัยพิบัต ิในลักษณะต่าง ๆ อาจจะมี  
ความเฉพาะเจาะจงน้อยกว่า ของกระทรวง DE ซึ่งมองในภาพรวม ท่านได้มีความสงสัย 
ในเรื่องข้อกำหนดในเรื่องการเตือนภัยว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการอย่างไร ต้องเรียนว่าขณะนี้  
อยู่ระหว่างที่กระทรวง DE ได้เสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแจ้งข้อมูล 
ผ่านการสื่อสารโทรคมนาคม เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องดังกล่าวอย่างใด ก็ต้องขอขอบคุณท่าน
อีกหลาย ๆ เรื่อง ในเรื่องของการทำศูนย์อัจฉริยะต่าง ๆ ที่ท่านได้แนะนำในการเพิ่มเติม
งบประมาณ  
 ต้องขอขอบคุณท่าน สส. ศรัณย์ ทิมสุวรรณ เช่นเดียวกัน ที่ท่านได้ตั้งข้อสังเกต
ในเรื่องของงบประมาณที่เป็นประโยชน์ ผมคิดว่าทั้งหลายทั้งปวง ทั้งหมดนั้น ทางกระทรวง 
DE จะรับฟัง รับข้อสังเกต ข้อเสนอ ข้อคิดเห็นของท่านในการไปดำเนินการในส่วน  
ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของงบประมาณต่อไป ขอขอบคุณท่านประธานมากครับ  
  นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หนึ ่ง)  :  
ขอบคุณครับ ทางรัฐมนตรีชี้แจงไหมครับ เชิญท่านศุภมาส อิศรภักดี ครับ 
 
 



๕๕๐ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              นำพร ๒๗๑/๒ 
 
  นางสาวศุภมาส อิศรภักดี (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพ ท่านสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ในช่วง ๓ วันของการอภิปราย โดยเฉพาะในวันที่ ๒ 
ของการประชุม ท่านสมาชิกผู ้ทรงเกียรติได้กรุณาให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ ดิฉันขออนุญาตท่านประธานกล่าวคำขอบพระคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นะคะ และขอน้อมรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะเหล่านี้ไปดำเนินการต่อไป ดิฉันขออนุญาต
ใช้เวลาที่มีค่าของสภาแห่งนี้ให้ข้อมูลของกระทรวง อว.  ต่อข้อสังเกต ข้อแนะนำ ข้อห่วงใย
ของเพื่อนสมาชิกในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ 
วาระที่ ๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นี้ งบประมาณของกระทรวง อว. ที่เข้าสู่การพิจารณา
ของสภาในครั้งนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๕๓,๕๖๕,๒๕๘,๐๐๐ บาท --------------------------------- 
 

- ๒๗๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕๑ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         พุทธชาติ ๒๗๒/๑ 
 
ซึ่งแยกเป็น ๒ ด้านคือ ด้านอุดมศึกษา ๑๑๒,๓๕๘,๘๐๙,๗๐๐ บาท คิดเป็น ๗๓ เปอร์เซ็นต์
และด้านวิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม ๔๑ ,๒๐๖,๔๔๘,๓๐๐ บาท หรือคิดเป็น  
๒๖ เปอร์เซ็นต์ค่ะ ซึ ่งเป็นการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบาย  
ของท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ดิฉันขออนุญาตกราบเรียนว่า
กระทรวง อว. มีพันธกิจด้านการพัฒนากำลังคนในระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมสนับสนุน
งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ หลังจาก  
ที่ดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน เข้ามาดูแลกระทรวง อว.  
ดิฉันได้มีการบริหารงานใน ๒ มิตินะคะ  
 มิติแรกก็คือด้านอุดมศึกษา นโยบายเรียนดี มีความสุข มีรายได้ เพื ่อให้
นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก สามารถเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาได้ทุกคน ดิฉันได้มี
มาตรการ Free TCAS เพื่อให้นักเรียนไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบ ทำให้รอบการสอบที่ผ่านมา 
มีผู ้สมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพิ ่มมากขึ้น โดยการที ่มีนักเรียนเลือกครบ ๑๐ อันดับ  
เพิ่มขึ้นกว่า ๓๕,๐๐๐ คน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสเด็กอีกกว่า 
๓๕,๐๐๐ คน ในการเข้าสู่ระบบการศึกษา ถือว่าเป็นการลดความเหลื่อมล้ำและกระจาย
โอกาสการเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี ้ อว. ยังดำเนินการพัฒนา  
การเรียนรู้แบบ Lifelong Learning โดยเน้นให้มหาวิทยาลัยไทยเป็นพื้นที ่ในการเรียนรู้  
ของคนทุกช ่วงว ัย ท ี ่คนว ัยทำงานสามารถกลับมา Upskill Reskill ในทักษะใหม่ ๆ  
ของการทำงาน ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินการในเรื ่องนี้อย่างต่อเนื่ อง การพัฒนานักศึกษา 
หรือว่าบัณฑิต ดิฉันก็ยังมีนโยบายผลักดันให้หลักสูตรต่าง ๆ มีการทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย  
หรือเรียกว่ามีประสบการณ์การทำงานระหว่างเรียน หรือ Experiential Learning เช่น  
โครงการสหกิจศึกษา โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อให้นักศึกษาพร้อมที่จะทำงานหลังจบ
การศึกษา โดยตั ้งเป้าหมายว่าภายใน ๒ ปี หลักสูตรที ่ผลิตคนเพื ่อไปทำงานรองรับ
ภาคอุตสาหกรรม ต้องเป็นรูปแบบ Experiential Learning ทุกหลักสูตรค่ะ  
  สำหรับอีกมิติหนึ่งคือมิติด้านการวิจัยและนวัตกรรม ดิฉันมีนโยบายวิจัย
นวัตกรรมดีตอบโจทย์ตรงความต้องการ แล้วก็ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล 
ผ่านกองทุน ววน. ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรม Digital ก็มีการส่งเสริมการวิจัยในเรื่องของ AI 
Cloud Blockchain High Performance Computing อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 



๕๕๒ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         พุทธชาติ ๒๗๒/๒ 
 
โดยเฉพาะเร ื ่ องของ Semiconductor และการออกแบบ Chip อ ุตสาหกรรม EV  
และแบตเตอร่ี และอุตสาหกรรมอาหารในเรื่องของ Future Food Functional Ingredient 
แล้วก็ Personalize Food เป็นต้น การเร่งกระตุ้นให้การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 
ของประเทศเป็นร้อยละ ๒ ของ GDP ในขณะนี้ อว. ไม่ได้รองบประมาณจากรัฐบาลเท่านั้น 
แต่เราได้พยายามที่จะทำงานกับภาคเอกชนและกองทุนอื่น ๆ เช่น มูลนิธิเพื่อพัฒนาสมุนไพร 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที ่ป่าในพื้นที ่บางจังหวัด 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื ่อพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ลดการปลดปล่อยคาร์บอน  
และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงไฟฟ้า รวมถึงการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น 
กองทุนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ BOI ในการดึงดูดการลงทุนจากบริษัท
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น EV Semiconductor และ Digital นอกจากนั้น
ดิฉันได้มีนโยบายให้กระทรวง อว. เป็นกระทรวงที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
เช ่น ท ่านนายกร ัฐมนตร ีได ้ม ีว ิส ัยท ัศน ์  Ignite Thailand ที ่ประเทศไทยเป ็น Hub  
ของ ๘ อุตสาหกรรม ทุกอุตสาหกรรมต้องการกำลังคนทักษะสูง โดยเฉพาะอุตสาหกรรม 
High Technology ที่มีความพร้อมของ High Skill Workforce เป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูด
นักลงทุนให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทย โดยดิฉันได้มี  Flagship ให้กระทรวง อว. เน้นงาน 
ที่ตอบโจทย์สำคัญของประเทศ เช่น นโยบาย อว. for Semiconductor อว. for EV อว. for 
AI เป็นต้น ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 - ๒๗๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕๓ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           ธนัชญา ๒๗๓/๑ 
 
โดยมีแผนพัฒนาคนทักษะสูงทั ้งในระยะสั ้นและระยะยาวในด้าน Semiconductor 
๘๐,๐๐๐ คนใน ๕ ปี EV ๑๕๐,๐๐๐ คนใน ๕ ปี AI ๕๐,๐๐๐ คนใน ๕ ปี ซึ ่ง อว. ได้มี 
การดำเนินการโครงการต่าง ๆ แล้ว และยังมีแผนในการพัฒนากำลังคนเพื่อพัฒนาในด้านอื่น ๆ 
ที่จะยกระดับอุตสาหกรรมใหม่ ๘ ด้าน ตามนโยบาย Ignite Thailand ของท่านนายกรัฐมนตรี 
ดิฉันขอขอบพระคุณท่านประธานสภาและขออนุญาตขอบคุณท่านสมาชิกผู ้ทรงเกียรติ  
อีกครั้งหนึ่งนะคะ กระทรวง อว. จะใช้งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาแห่งนี้  
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ขอบคุณค่ะ  
   นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หนึ ่ง)  :  
ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านรักชนก ศรีนอก ครับ 
   นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ  

นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หนึ ่ง)  :   
เชิญท่านประธานวิปครับ  

นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนท่านประธาน 
ที่เคารพครับ กระผม ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล
ผมขออนุญาตท่านประธานใช้สิทธิพาดพิงสักครู่เดียว ไม่ต้องห่วง เวลาฝ่ายค้านเหลือเยอะมาก 
อย่างไรก็ไม่หมด ผมขอสั้น ๆ ต่อท่านรัฐมนตรีประเสริฐ จันทรรวงทอง ที่ได้กรุณากล่าวถึงผม
ในเรื่องของระบบเตือนภัย ผมอยากจะลุกขึ้นมานำเสนอทางออกให้ท่านรัฐมนตรีแบบนี้ครับ 
ผมคิดว่าเรื่องนี้เราน่าจะมีทางออกที่ทำให้ไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณของประเทศด้วย  
ก็คือเราสามารถแก้ปัญหาได้ ผมเข้าใจดีว่า ปภ. ก็ได้รับงบไปแล้ว CBE ไปแล้ว แล้วก็ DE  
ก็ตั้งงบ CBE เช่นกัน ผมว่าเราหาทางออกได้ด้วยการแก้ในระดับกฎระเบียบหรือกฎหมาย 
เพื่อให้ CBE ที่เราจะมีอยู่แล้วเครื่องเดียวสามารถเตือนได้ทุกภัย ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ
หรือว่าภัยอ่ืน ๆ ที่ท่านได้กล่าวถึง ซึ่งผมก็เข้าใจว่าภัยมีหลายรูปแบบ ถ้าเราแก้ปัญหาด้วยวิธี
แก้กฎ แก้ระเบียบ แก้กฎหมาย และสามารถทำให้เรามี CBE อยู่ที่เดียวโดยไม่ต้องสิ้นเปลือง
งบประมาณ แล้วก็มีหน่วยงานเดียวเพื่อจะให้ไม่ซ้ำซ้อน แล้วก็ไม่สับสนกัน ผมคิดว่าจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง และถ้าท่านรัฐมนตรีเห็นด้วยกับผมจริง ๆ ผมคิดว่าท่านรัฐมนตรีสามารถ
สั่งการได้ครับ ให้หน่วยงานแจ้งกับกรรมาธิการก็ได้ครับว่าต้องการที่จะตัดรายการนี้ออก  
 



๕๕๔ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           ธนัชญา ๒๗๓/๒ 
 
และผมก็คิดว่าจะเป็นการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ และผมก็จะชื่นชมท่านรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่ง 
ขอบคุณครับ  

นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หนึ ่ง)  :   
เชิญท่านรัฐมนตรีครับ  

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม)  :  ท่านประธานที่เคารพครับ ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต้องขอขอบคุณสำหรับข้อสังเกตท่านปกรณ์วุฒิ ก็จะรับข้อสังเกต
ของท่านไว้ อย่างไรก็ตามก็คงขึ้นอยู่กับชั้นคณะกรรมาธิการอีกครั้งหนึ่ง ขอขอบคุณมากครับ
ท่านประธาน  

นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หนึ ่ง)  :  
ขอบคุณ เชิญท่านรักชนก ศรีนอก ครับ  
   นางสาวรักชนก ศรีนอก (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานคะ ก่อนที่ดิฉัน
จะเริ่มอภิปราย ดิฉันจะขอหารือสัก ๑-๒ นาทีค่ะท่านประธาน ขออนุญาตแนะนำตัวก่อน 
นะคะ รักชนก ศรีนอก ผู้แทนจากชาวบางบอน จอมทอง และหนองแขม เนื่องจากว่าสไลด์
ของดิฉันสไลด์นี้เป็นหน้าแรกของการอภิปรายวันนี้ โดนตัดค่ะ  
 (เจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิด Presentation) 
 นางสาวรักชนก ศรีนอก (กรุงเทพมหานคร)  :  โดนตัดตรงในส่วนของ 
หน้าของท่านนายกรัฐมนตรีออกไป แล้วก็ Sensor ให้เป็นรูปหุ่นยนต์นะคะ ดิฉันก็เลย 
อยากที่จะถามค่ะว่า สไลด์นี้ของดิฉันมันเป็นการเสียดสีหรือว่ามันผิดกฎข้อบังคับสภาข้อใด 
อันนี้อย่าเพิ่งนับเวลาดิฉันนะคะ อันนี้ก็คือของดิฉันนะคะ Zoom ให้ดูแต่ว่าโดนเปลี่ยน 
ให้เป็นหน้าหุ่นยนต์ อันนี้ดิฉันก็เลยอยากที่จะถามท่านประธานว่า สภามีหลักเกณฑ์หรือว่า  
มีข้อบังคับในการที่มาเปลี่ยนสไลด์กันแบบนี้อย่างไรบ้าง เพราะดิฉันก็เข้าใจว่ามันเป็น
นโยบายของรัฐบาล แล้วก็เป็นนโยบายหลักเลยในการที่จะส่งเสริม Soft Power ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ แต่ว่าถ้าแค่สไลด์แค่นี้ยังรับกันไม่ได้ ดิฉันก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลนี้จะส่งเส ริม 
Soft Power ต่อไปได ้อย ่างไร แล้วก ็ต ้องขอบคุณดิฉ ันนะคะ เพราะว ่าด ิฉ ันเอารูป  
ท่านนายกรัฐมนตรีมาใส่ แปลว่าดิฉันยังให้ความสำคัญกับท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน 
 



๕๕๕ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           ธนัชญา ๒๗๓/๓ 
 
เพราะว่าทุกวันนี้ไม่รู ้ว่าพรรคเพื่อไทยหรือว่าข้าราชการต่าง ๆ จะยังให้ความสำคัญกับ  
ท่านนายกรัฐมนตรีอยู่หรือเปล่า  
   นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หนึ ่ง)  :   
ได้ประเด็นแล้วครับท่านรักชนก  

นางสาวรักชนก ศรีนอก (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานนิดเดียวค่ะ  
ก็คือว่าการที่ดิฉันเอาสไลด์ขึ้นแบบนี้ก็เป็นการที่ย้ำเตือนนะคะว่า นายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน 
ยังเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้อยู่ เพราะว่าทุกวันนี้ประชาชนสับสนนะคะว่า ประเทศนี้
มีนายกรัฐมนตรีกี่คนและนายกรัฐมนตรีชื่ออะไร 
 
               - ๒๗๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕๖ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              ลลิตา ๒๗๔/๑ 
 

นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หนึ ่ง)  :   
คุณรักชนกครับ อันนี้เป็นทำนองเสียดสีแล้ว ผมได้ประเด็นแล้วครับ เดี๋ยวผมชี้แจง  

ประเด็นแรกเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาล เป็นกรรมการตรวจสไลด์ของทางสภาเอง 
เพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นนโยบายว่ารัฐบาลเร่ือง Soft Power อะไรไม่เกี่ยวเลย ประเด็นที่ ๑ 
  ประเด็นที่ ๒ อันนี้เป็นการวินิจฉัยโดยใช้คณะกรรมการ ซึ่งก็มีอยู่ ๒ หลักการ
ด้วยกัน คือ  ๑. ต้องไม่ผิดข้อบังคับ  ๒. ก็คือต้องไม่เป็นลักษณะของการเอาภาพของคนอื่น
มาใช้ในทำนองของการล้อเลียน ก็เป็นไปได้ว่าภาพของคุณรักชนกนี้อาจจะดูว่าไม่ได้เกี่ยวกับ
เนื้อหาและเป็นภาพตัดต่อที่อาจจะดูไม่เหมาะสม ถ้าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ชี้แจงคุณรักชนก  
ก็ขอชี้แจงหลังจากนี้ด้วย แต่ผมคิดว่าเป็นแค่ภาพหน้าปก ถ้าไม่ได้กระทบเนื้อหาอย่างไร  
ก็สามารถเร่ิมอภิปรายได้เลยครับ เชิญท่านรัฐมนตรีครับ 
 (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หนึ ่ง)  :   
เชิญท่านรัฐมนตรีครับ 
  นายจุลพันธ์ อมรวิว ัฒน์ (ร ัฐมนตรีช ่วยว่าการกระทรวงการคลัง)  :   
ท่านประธานที่เคารพครับ กระผม จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
ใช้สิทธิสมาชิกในการประท้วงด้วย ประเด็นแรกเลย ท่านกล่าวหากับรัฐบาลในเมื่อสักครู่นี้ 
ต้องทำความเข้าใจนะครับ กลไกในเรื ่องของการตรวจเอกสารก่อนที่จะนำเสนอในสภา 
เป็นอำนาจหน้าที่ของประธานรัฐสภา ไม่เกี่ยวกับรัฐบาล อันนี้ทำความเข้าใจให้ถูกต้อง 
  ประเด็นที่ ๒ นี้ไม่อยากให้ใช้ Tactic กันแบบนี้ เมื่อรูปถูก Banned แล้ว 
ก็เอามาโชว์เพื่อให้ช่างภาพได้ถ่ายรูปนี้มันตลกสำหรับผม อย่างไรก็ตามในรูปเมื ่อสักครู่ 
ผมยังเห็นเลย ท่านตัดต่อเอาหน้านายกรัฐมนตรีไปใส่ในรูปอื่น ซึ่งเป็นการเอารูปบุคคลอื่น  
ไปตัดต่อ อันนั้นเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง ก็ฝากให้ช่วยพิจารณา ส่วนการอภิปรายน่าจะเริ่ม
ได้แล้วครับ เราจะได้ไม่ต้องเลิกกันดึกเกินไปครับ 
  นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หนึ ่ง)  :   
เพื่อความชัดเจน รูปของคณะรัฐมนตรีสามารถนำขึ้นสไลด์ได้ แต่ถ้าลักษณะของการเอามา
ตัดต่อ แล้วทำให้มีการไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา และทำให้เป็นลักษณะของการ ขออภัย ผมดู  
 



๕๕๗ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              ลลิตา ๒๗๔/๒ 
 
ผมก็รู้สึกว่ามันไม่สุภาพ ผมคิดว่าตรงนี้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะแก้ไข แล้วก็ขอเปลี่ยนแปลงได้ 
คุณรักชนกพร้อมอภิปรายไหมครับ 
  นางสาวรักชนก ศรีนอก (กรุงเทพมหานคร)  :  ขออีก ๑ นาทีได้ไหมคะ 
ท่านประธาน ดิฉันก็ยังยืนยันว่าดิฉันเอามาใส่ก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะเสียดสีหรือว่าอะไร  
ดิฉันก็คงที่จะต้องขอ Post ใน Social Media เพื่อให้ประชาชนได้ตัดสินว่ามันเป็นรูปที่ควร 
ที่จะผิดข้อบังคับหรือไม่ แล้วดิฉันอาจจะต้องขอปรึกษากับท่านประธานค่ะว่า ข้อบังคับ  
การประชุมนี้ อย่างเช่นรูปแบบนี้เรารู้อยู่แล้วว่าท่านนายกรัฐมนตรีหรือว่าท่านรัฐมนตรี  
ที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นบุคคลสาธารณะนะคะ แล้วก็รูปของท่านนายกรัฐมนตรีนี้ดิฉันก็เอามาจาก  
Social Media นะคะ 
  นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หนึ ่ง)  :   
คุณรักชนก ผมวินิจฉัยแล้วครับ การตัดสินของกรรมการอาจจะไม่ถูกใจท่าน แต่คิดว่าถ้าเรา
ยอมรับกติการ่วมกันแล้วก็อภิปรายต่อได้ ขอเชิญคุณรักชนกอภิปรายเลยครับ 
  นางสาวรักชนก ศรีนอก (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานที่เคารพคะ  
ดิฉัน รักชนก ศรีนอก ผู้แทนจากชาวบางบอน จอมทอง และหนองแขม วันนี้ดิฉันจะขอร่วม
อภิปรายในร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี ๒๕๖๘ ในส่วนของกระบวนการจัดทำงบประมาณ 
เพ่ืออนาคตค่ะ  
 (เจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิด Presentation) 
 นางสาวรักชนก ศรีนอก (กรุงเทพมหานคร)  :  สถานการณ์การคลัง 
ของประเทศตอนนี้ค่ะท่านประธาน เหมือนมีเงินในกระเป๋าสตางค์ที่เป็นเงินเดือน เดือนละ 
๒๐,๐๐๐ บาท แต่มีเงินที่จะสามารถจับจ่ายใช้สอยได้จริง ๆ ๕,๐๐๐ บาทเท่านั้น แถมมองหน้า
มองหลังก็ยังมีเงินที่ยืมเงินเก็บจากบัญชีตัวเอง ยืมคุณพ่อ คุณแม่ ติดเชื่อบัตรเครดิต ติดเชื่อ
อาบังอะไรอีกเต็มไปหมด นี่อาจจะไม่ใช่การเปรียบเทียบที่ถูกฝาถูกตัวนัก ---------------------- 
 

- ๒๗๕/๑ 
 
 
 



๕๕๘ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ            ประภาลักษณ์ ๒๗๕/๑ 
 
แต่ดิฉันอยากจะให้ประชาชนที่อยู่ทางบ้านได้เข้าใจสถานการณ์ทางการคลังได้อย่างง่าย ๆ ค่ะ 
พื้นที่ทางงบประมาณที่หดแคบลงทุกวัน ๆ รัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องมองหาความเป็นไปได้  
ทางงบประมาณใหม่ ๆ แล้วก็มีหน้าที ่ที ่จะต้องทำโครงการที ่มันมุ ่งเป้าตรงจุด แล้วก็  
ให้บรรลุผลนโยบายของรัฐบาลอย่างเร็วที่สุดค่ะท่านประธาน ในปีที่ผ่านมาดิฉันได้มีโอกาส
เป็นประธานอนุกรรมาธิการศึกษาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ ค่ะ จึงทำให้ดิฉันได้มีโอกาสเห็นกระบวนการงบประมาณตั ้งแต่ชั ้นเริ่ม
กระบวนการทำคำของบประมาณ จนมาถึงเป็นร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฉบับนี้ค่ะ ทำให้ดิฉัน
ก็เข ้าใจปัญหาว่าร ัฐบาลกี ่ย ุคกี ่สมัยทำไมถึงไม่สามารถที ่จะนำส่งนโยบายได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ เพราะว่าบางทีนอกจากนโยบายที่อาจจะไม่ได้คิดมาอย่างรอบคอบแล้ว  
ยังมีกระบวนการงบประมาณที่เป็น Black Box หรือเป็นกล่องดำที ่อยู ่ในกระบวนการ
งบประมาณอีกหลายจุดค่ะท่านประธาน ปัจจุบันกระบวนการงบประมาณจะเริ ่มด้วย  
การทำย ุทธศาสตร ์การจ ัดสรรในช ่วงส ิ ้นป ีหร ือ เด ือนธ ันวาคม และตอนต ้นปี  
ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมาแถลงยุทธศาสตร์การจัดสรร โดยที่บอกว่าปีนี้จะทำอะไรนโยบาย
อะไรบ้างแก่ข้าราชการ ซึ่งปีนี้ก็แถลงไปเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคมค่ะ ดิฉันได้มีโอกาสอ่าน  
ทั้งยุทธศาสตร์การจัดสรร แล้วก็ฟังท่านนายกแถลงตั้งแต่ต้นจนจบค่ะ ฟังแล้วก็มีเคลิ้ม ๆ บ้าง
นะคะ เพราะว่านโยบายหลาย ๆ อย่างของพรรคก้าวไกลกับของรัฐบาลนี ่ก ็ตรงกัน 
ยกตัวอย่างเช่น น้ำประปาดื่มได้ หรือการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 หรือว่าการแก้ไขปัญหา
เรื่องที่ดิน แต่สิ่งที่เอ๊ะค่ะท่านประธาน ผลลัพธ์ที่ท่านนายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐบาลนี้ต้องการ
ยิ่งใหญ่มากค่ะ ท่านอยากที่จะเป็นศูนย์กลาง ๘ ด้าน ใหญ่โตมโหฬารค่ะ แล้วก็อยากที่จะเพิ่ม
รายได ้เกษตรกร ๓ เท ่าใน ๔ ปี อ ีกท ั ้งอยากที ่จะให้ GDP โตเฉลี ่ย ๕ เปอร์เซ ็นต์  
แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดที ่ท่านอาจจะลืมพูดถึงไปในการแถลงทุก ๆ ต้นปีนี ้ ก็คือท่านไม่มี  
การตั้งกรอบเป้าหมายความสำเร็จว่า ในแต่ละนโยบายปีนี้ท่านอยากจะให้สำเร็จเท่าไร  
แล้วก็ไม่ได้มาพร้อมกับกรอบงบประมาณ เป้าหมายและกรอบงบประมาณมีความสำคัญมาก
จริง ๆ ค่ะ ดิฉันยกตัวอย่างนะคะ เรื่องน้ำประปาดื่มได้ค่ะท่านประธาน ถ้าท่านไม่ได้ตั้ งเป้า 
เอาไว้ว่า ตั้งแต่ต้นปีท่านจะทำในปีนี้ให้สำเร็จกี่ตำบล กี่อำเภอ ด้วยกรอบงบประมาณเท่าไร  
นั่นแปลว่าเป้าหมายที่ท่านได้โฆษณาเอาไว้ว่าจะทำทั่วประเทศนี่ ทำได้ภูมิภาคละ ๑ ตำบล  
หรือ ๑ อำเภอ ก็แปลว่าทำแล้วหรือเปล่า หรือการแก้ไขปัญหาที ่ดินค่ะท่านประธาน  



๕๕๙ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ            ประภาลักษณ์ ๒๗๕/๒ 
 
ถ้าท่านไม่กำหนดเป้าหมายว่าท่านจะทำในปีนี้ให้ได้กี่แปลง ด้วยกรอบงบประมาณเท่าไร  
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะมีงบประมาณที่พิสูจน์สิทธิให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนปีละประมาณ 
๓,๐๐๐ แปลงเท่านั ้นนะคะ แล้วก็จะเป็นแบบนี้ทุก ๆ ปี ซึ ่งหลังจากที่ข้าราชการได้ฟัง  
รับมอบนโยบายจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้ว โดยที่ไม่มีกรอบงบประมาณแล้วก็ไม่มีเป้าหมาย
ตอนต้นปีฝ่ายข้าราชการก็ต้องกลับมาทำคำของบประมาณ ซึ่งกระบวนการงบประมาณ  
ของบ้านเราเรียกว่าเป็นแบบ Bottom Up แต่ดิฉันจะบอกอย่างนี้ค่ะว่า มันไม่ใช่ Bottom Up 
จริง ๆ ค่ะ เพราะว่าหัวใจสำคัญของ Bottom Up ก็คือการที่ต้องฟังเสียงของพ่อแม่พี่น้อง
ประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ การที่ท่านต้องฟังเสียงของท้องถิ่นว่าเขาต้องการอะไร อยากเห็น
โครงการอะไรเกิดขึ้นในพื้นที่ แล้วก็เอาโครงการเหล่านั้นมาทำเป็นคำของบประมาณแล้วก็
ขอเข้ามา แต่กระบวนการทุกวันนี้ค่ะ ดิฉันไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไร แต่มันคือการที่ข้าราชการ 
ฟังท่านนายกรัฐมนตรีแถลงมอบนโยบายที่ไม่มีกรอบหรือเป้าหมายอะไร แล้วก็กลับมา 
นั่งเขียนเป็นคำของบประมาณค่ะ ซึ่งพอท่านไม่ได้ตั้งกรอบงบประมาณเอาไว้ว่าปีนี้จะให้อะไร 
เท่าไร มันทำให้งบประมาณประเทศไทย คำของบประมาณในประเทศไทยพุ่งสูงนะคะ  
ในปี ๒๕๖๗ คำของบประมาณมีสูงถึง ๕.๕ ล้านล้านบาท แล้วก็ในปี ๒๕๖๘ คำของบประมาณ 
ล้นจัดเลยท่านประธาน พุ่งสูงถึง ๖.๖ ล้านล้านบาท ทั้ง ๆ ที่เรารู้กันอยู่แล้วค่ะว่างบประมาณ
ประเทศเรานี้มีแค่ ๓ กว่า ๆ ล้านบาท เช่นในปีนี้เป็น ๓.๗ ล้านล้านบาท เพราะวัฒนธรรม  
คำของบประมาณของประเทศเราก็คือว่า หน่วยงานไม่รู้กรอบใช่ไหมคะ เขาก็ต้องทำคำขอ
งบประมาณให้มันเยอะเอาไว้ก่อนค่ะ เพราะว่าอะไร กลัวโดนสำนักงบประมาณตัดค่ะ 
กระบวนการปัจจุบันนะคะ หน่วยงานราชการหรือว ่าหน่วยร ับงบประมาณต่าง ๆ  
ในกระทรวง หรือว่าในแผนบูรณาการเป็นผู้รับมอบหมายให้ทำตามนโยบายรัฐบาลถูกไหมคะ 
แต่กลับเป็นเพียงผู้เขียนคำของบประมาณเข้ามาเท่านั้น ------------------------------------------- 
  

               - ๒๗๖/๑ 
 

 
 



๕๖๐ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           จินตนา ๒๗๖/๑ 
 
เพราะว่าผู้ที่มีโอกาสที่จะจัดเรียงความสำคัญของโครงการแต่ละโครงการจริง ๆ มีอำนาจ 
ในการจัดสรรเงินจริง ๆ ก็คือสำนักงบประมาณค่ะ สำนักงบประมาณ คือคน ๑,๐๐๐ กว่าคน
ที่อยู ่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ที่เป็นคนกำหนดทิศทางของประเทศนี ้ ผ่านการจัดสรร
งบประมาณค่ะ เป็นคนกำหนดว่ากระทรวงไหนจะได้ทำโครงการอะไร ด้วยงบประมาณเท่าไร 
เป็นคนกำหนดว่าจังหวัดไหนจะมีโอกาสได้เจริญ ได้พัฒนาด้วยงบประมาณเท่าไรค่ะ  
และอำนาจการจัดสรรงบประมาณอยู่ที่สำนักงบประมาณ ปัญหาก็คือว่า แล้วความรับผิดชอบ
ควรเป็นของใครกันแน่ ดิฉันยกตัวอย่างนะคะ โครงการ Matching Fund ค่ะ ท่านนายกรัฐมนตรี
แถลงถึงนโยบายนี้ทุกเวที ตอนต้นปีก็แถลงค่ะ แล้วก็ถูกบรรจุเป็นนโยบายสำคัญ ๑๔๒ นโยบาย
ของรัฐบาล สสว. หน่วยงานที่เป็นหน่วยรับงบประมาณก็รับลูกค่ะ เขียนคำของบประมาณ
เข้ามาโดยประมาณค่ะท่านประธาน ประมาณ ๕ ,๐๐๐ ล้านบาท แต่สำนักงบประมาณ 
ไม่จัดสรรค่ะ ไม่จัดสรรให้กับโครงการนี้ ถ้าปีนี้นะคะ SMEs ไม่ได้รับการสนับสนุนในโครงการนี้ 
และนโยบายสนับสนุน SMEs ของรัฐบาลนี ้ไม่ไปถึงไหน ใครต้องเป็นคนรับผิดชอบคะ 
ท่านประธาน ท่านนายกรัฐมนตรี สสว. หรือสำนักงบประมาณนะคะ ดิฉันไม่ แน่ใจว่า 
สำนักงบประมาณยังเห็นหัวท่านนายกรัฐมนตรีอยู่หรือเปล่านะคะ ท่านนายกรัฐมนตรีแถลง
ทุกเวทีขนาดนี้ หน่วยงานก็ขอคำของบประมาณ สำนักงบประมาณยังตัดเลยค่ะท่านประธาน 
เวลาที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับงบประมาณไปแล้วใช้ไม่หมด ในปีหน้าก็จะต้องโดนปรับลดด้วย
นะคะ หรือว่าถ้าสำนักงบประมาณเห็นว่าอะไรมันไม่ Work ก็จะมีการตัดออก Clear ออกนะคะ 
แต่ตัวสำนักงบประมาณเองค่ะ ที ่จัดสรรงบประมาณปีละ ๓ กว่า ๆ ล้านบาท ในปีนี้  
๓.๗ ล ้านล้านบาท จ ัดมาไม ่ร ู ้ก ี ่ป ีค ่ะ ม ีการจ ัดพลาด จ ัดไม ่พอ จ ัดผ ิดบ้างนะคะ  
แล้วกระบวนการงบประมาณก็เป็นหลุมดำค่ะท่านประธาน ไม่มีหลักเกณฑ์การจัดสรร 
ที่ชัดเจน ดิฉันเคยไปเยี่ยมไปดูงานที่สำนักงบประมาณ อยากทราบหลักเกณฑ์การจัดสรร 
ไม่ได้อยากที่จะเข้าไปยุ่งเกี ่ยวอะไรนะคะ อยากที่จะเรียนรู ้เฉย ๆ ไม่มีหลักเกณฑ์อะไร  
ที่ชัดเจนเลยค่ะท่านประธาน แล้วก็แค่นะคะ นี่เป็นเรื่องที่ติดใจดิฉันมาก File Excel ค่ะ  
สภาขอสำนักงบประมาณมาไม่รู้กี่ปีค่ะว่าทำ File Excel ให้หน่อย เพื่อที่จะให้ สส. แล้วก็
ประชาชนได้วิเคราะห์งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะว่ามันมีเวลาพิจารณา 
แค่ ๗ วันก่อนวาระที ่ ๑ จะเข้า สำนักงบประมาณยังไม่มีปัญญาทำ File Excel ที่เป็น 
Machine Readable ให้สภาหรือว่าให้ประชาชนมาพิจารณาได้เลยค่ะ ปีนี้กับปีที่แล้วที่บอกว่า 



๕๖๑ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           จินตนา ๒๗๖/๒ 
 
ให้เป็น File Excel มานี้ มันก็เป็น Excel เหมือนกับว่า คือมันใช้ไม่ได้ค่ะท่านประธาน  
เป็นเหมือนแบบทำแบบขอไปทีค่ะสำนักงบประมาณทำงานแบบนี้มาไม่รู้กี่ปีนะคะ กลับไม่เคย
ต้องรับผิดชอบอะไรเลย ประชาชนไม่รู้ด้วยว่าสำนักงบประมาณเป็นคนจัดสรรงบประมาณ 
ตลอดทั้งกระบวนการค่ะ ก็ยังไม่มีการวัดความคุ้มค่าอย่างเป็นรูปธรรมหรือวัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะว่าอะไรรู ้ไหมคะท่านประธาน มันเป็น Self-report ทั้งหมดเลยค่ะ 
หน่วยงานทุก ๆ หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานราชการรู้ดีค่ะ ทุกคนรู้แก่ตัวเองดีว่ากำหนด
ตัวชี้วัดด้วยตัวเองค่ะ แล้วก็ประเมินผลตัวเอง แล้วก็รายงานผลเอง แล้วก็อะไร ให้ตัวเองผ่านค่ะ 
แล้วปีหน้าเราก็มาทำโครงการแบบเดิม ๆ ซ้ำแบบนี้ใหม่ค่ะท่านประธาน แล้วเกิดอะไรขึ้นคะ 
ประเทศไทยกี่ปีผ่านไปก็เหมือนเดิมอย่างไรคะ เพราะว่าท่านวัดผลกันแบบนี้ ดิฉันให้ดู
หน้าตาโครงการมันเหมือนเด ิมจร ิง ๆ อย่างเช ่น ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ท่านรัฐมนตรี แล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศเอาไว้อย่างยิ่งใหญ่ทุกเวที อยากที่จะเพิ่ม 
ทำให้ชีวิตเกษตรกรดีขึ้น อยากที่จะเพิ่มรายได้เกษตรกร ๓ เท่า ดิฉันเห็นด้วยค่ะ เราอยากทำ
ให้ชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น แต่ท่านดูโครงการค่ะ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดิฉันไปกด 
เครื่องคิดเลขมานะคะ ๖๕ เปอร์เซ็นต์เป็นโครงการที่หน้าตาเหมือนเดิมค่ะท่านประธาน  
ยกตัวอย่างอีกกระทรวงหนึ่งค่ะ อันนี้หนักเลย ท่านอยากที่จะ Reskill Upskill โอ้โฮ ใหญ่โต
ให้ประเทศไทยเท่าทันโลกค่ะ แต่กระทรวงแรงงานค่ะท่านประธาน โครงการ ๗๐ เปอร์เซ็นต์
เป็นโครงการที ่ซ ้ำก ับปี ๒๕๖๗ แล้วเผลอ ๆ ทำมาตั ้งแต่ร ัฐบาลท่านประยุทธ์ด้วย 
กระบวนการจัดสรรงบประมาณทุกปีที่ผ่านมามันเป็นแบบนี้ค่ะท่านประธาน แล้วมันก็พิสูจน์
ให้ประชาชนทุกคนได้เห็นแล้วมันไม่ Work เพราะมันไม่พาประเทศไทยเราไปไหนเลยค่ะ  
แต่มันก็ไม่ได้มีใครคิดที่จะมาปฏิรูปกระบวนการงบประมาณอย่างจริงจัง ----------------------- 
 

- ๒๗๗/๑ 
 
 
 
 
 



๕๖๒ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ      กานฐ์พิชชา ๒๗๗/๑ 
 
วันนี้ดิฉันจึงขอเป็นตัวแทนของพรรคก้าวไกลในการที่จะมาบอกเล่าถึงกระบวนการจัดทำ
งบประมาณเพื่ออนาคตค่ะ โดยขอเสนอ ๔ กระบวนท่าสู่การปฏิรูปงบประมาณค่ะท่านประธาน 
  ข้อแรก ตั้งเป้าหมายและกรอบงบประมาณในการทำยุทธศาสตร์การจัดสรร 
Pre Budget Statement ดิฉันตั้งชื่อเองนะคะ   
  ข้อ ๒ เปลี่ยนอำนาจการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณให้มาเป็น
กระทรวงจัดเอง คนที่มีหน้าที่รับผิดรับชอบควรจะได้เรียงลำดับความสำคัญแล้วก็จัดสรร
งบประมาณด้วยตัวเองค่ะ   
  ข้อ ๓ จัดซื้อจัดจ้างแบบมียุทธศาสตร์ Strategic Procurement อันนี้นะคะ
ท่านประธาน มันจะดีมาก ๆ เลยสำหรับประเทศเรา เดี๋ยวดิฉันจะยกตัวอย่างให้ฟัง   
  ข้อ ๔ ทำงบประมาณแบบเน้นผลลัพธ์ วัดผลเพื่อไปข้างหน้า ไม่อยู่กับที่นะคะ 
Post Budget Performance Evaluation ค่ะ 
  ในส่วนแรกค่ะท่านประธาน การตั้งเป้าหมายและกรอบงบประมาณตั้งแต่ 
ในยุทธศาสตร์การจัดสรร Pre Budget Statement เรามี ๒ ข้อเสนอค่ะ ก็คือรัฐบาล 
ต้องตั ้งเป้าหมายและตั ้งกรอบงบประมาณสำหรับแต่ละนโยบายของรัฐบาล ตั ้งแต่  
ในยุทธศาสตร์การจัดสรรเลยที่ทำตอนปลายปีนั ่นละค่ะ  ข้อ ๒ ก็คือ เปลี่ยนการแถลง 
มอบนโยบายที่เกิดขึ้นในห้องประชุมต่อหน้าข้าราชการเท่านั้น ให้เป็นการแถลงมอบนโยบาย
ประจำปี ตอนต้นปีที่มาพร้อมกับยุทธศาสตร์การจัดสรร โดยต้องเป็นการแถลงต่อสภาแล้วก็
แถลงต่อหน้าประชาชนค่ะ สิ ่งที ่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงในเล่มนี้เมื ่อ ๒ วันที ่แล้ว  
ท่านมาพูดเล่มนี้เมื่อ ๒ วันที่แล้ว เป้าหมายและกรอบงบประมาณ มายืนอ่านให้พวกเราฟัง 
มันควรที่จะเป็นสิ่งที่ต้องสื่อสารตั้งแต่ต้นปีค่ะท่านประธาน ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการจัดทำ
งบประมาณ การแถลงมอบนโยบายมันควรที ่จะมาพร้อมกับเป้าหมาย มาพร้อมกับ  
กรอบงบประมาณค่ะ หน่วยงานต่าง ๆ เขาจะได้รู้ว่าต้องเขียนคำของบประมาณเพื่อมาบรรลุ
เป้าหมายอะไรในปีนี้ ด้วยกรอบงบประมาณเท่าไร จะได้ไม่ต้องเขียนให้เกินค่ะท่านประธาน 
แล้วก็ทิศทางการทำงานของทุก ๆ องคาพยพมันจะได้สอดคล้องกันตั้งแต่เริ่มกระบวนการ  
ทำคำของบประมาณเลย แต ่น ี ่ม ันกลับหัวกลับหางกันค ่ะท่านประธา น ตอนต้นปี 
ท่านนายกรัฐมนตรีมายืนอ่าน ๑๔๒ นโยบายให้ข้าราชการฟัง ไล่ไปให้ครบ ๑๔๒ นโยบาย  
แล้วก็บอกว่า ๔ ปีอยากได้อะไร แล้วท่านค่อยมาประกาศเป้าหมาย เอาในสภาแห่งนี้ต่อหน้า 



๕๖๓ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ      กานฐ์พิชชา ๒๗๗/๒ 
 
พวกเราทุกคน ตอนไหนคะ ตอนที่ร่าง พ.ร.บ. มันออกมาแล้วค่ะ ตอนที่งบประมาณทุกอย่าง
มันถูกจัดสรรไปหมดแล้วค่ะ แล้วคือมันแทบจะแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะ เพราะว่ามันตัดได้แค่  
ในกรรมาธิการงบประมาณอย่างเดียว ดังนั้นที่เพื่อน สส. เราอภิปรายไปทั้งตลอด ๓ วันว่า
งบประมาณที่มันปรากฏมันไม่สอดคล้องอะไรกับนโยบายของรัฐบาล ก็เพราะว่ามันไม่มี  
ความชัดเจนตั้งแต่เริ่มกระบวนการค่ะท่านประธาน ในส่วนนี้เพื่อให้การแถลงมอบนโยบาย
ประจำปีของท่านนายกรัฐมนตรีมีความหมาย และเพื่อเป็นสัญญาประชาคมบอกทิศทาง 
ให้ทุกองคาพยพสามารถทำงานได้อย่างสอดคล้องกันตั้งแต่เริ่มกระบวนการ ไม่ใช่แค่ทำเป็น
พิธีกรรมที่ให้เปลืองเวลาข้าราชการไปเฉย ๆ แล้วก็เสนอค่ะว่าควรจะเป็นการแถลงต่อสภา 
เป็นการแถลงนโยบายประจำปีทุก ๆ ต้นปีไปเลยค่ะท่านประธาน เพื่อให้สภานี้มีโอกาส  
ได้ทำข้อเสนอแนะแล้วก็เสนอความคิดเห็น แล้วก็เพื่อที่จะไปสู่กระบวนการจัดทำงบประมาณ
ที่มีประสิทธิภาพ เพราะว่า ๓ วันนี ้เรามาพูดกันว่าอะไรมันไม่พอ อะไรมันไม่ถูกต้อง  
แต่ว่ามันไม่ทันแล้วค่ะ มันควรที่จะพูดกันตั้งแต่ตอนต้นปี  
  ข้อ ๒ คือการเปลี่ยนอำนาจการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
ให้มาอยู่ที ่กระทรวงค่ะท่านประธาน โดยมีข้อเสนอ ๒ ข้อที่สอดคล้องกัน ก็คือรัฐบาล  
ต้องกำหนดกรอบงบประมาณสำหรับนโยบายของรัฐบาลและหน่วยรับงบประมาณต้องทำ 
คำของบประมาณภายใต้กรอบงบประมาณที่รัฐบาลกำหนดเท่านั ้น เพื ่อเปลี่ยนอำนาจ  
การจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณให้มาเป็นเจ้ากระทรวง หรือว่าเจ้าภาพ  
แผนบูรณาการที่ต้องรับผิดชอบต่อเป้าหมายนั้น ๆ ของรัฐบาลค่ะ ------------------------------- 
 

 - ๒๗๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖๔ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ          จงถนอม ๒๗๘/๑ 
 
ปัจจุบันประเทศในกลุ่ม OECD ที่ต้องจัดสรรงบประมาณมากกว่าประเทศไทยหลายเท่า 
อย่างเช่นเกาหลีใต้ต้องจัดสรรปีละ ๑๖ ล้านล้านบาท ประเทศเรา ๓ ล้านล้านบาท 
เขามากกว่าเรา ๕ เท่า เขาก็ใช้วิธีนี้ค่ะท่านประธาน ในการที่กำหนดกรอบงบประมาณ
สำหรับแต่ละนโยบายหรือว่ากำหนดกรอบงบประมาณสำหรับแต่ละกระทรวง โดยที่กำกับ
เลยว่าหน่วยงานต่าง ๆ ต้องทำคำของบประมาณเข้ามาภายใต้กรอบที่กำหนดเท่านั้นนะคะ 
เพื่อให้หน่วยงานได้เป็นคนที่จัดสรรแล้วก็เรียงลำดับความสำคัญของโครงการด้วยตัวเองค่ะ 
วิธีนี ้ใน Paper ของ OECD ที ่เขียนเกี ่ยวกับเรื ่อง Budgeting เรียกว่าเป็น Top Down 
Budgeting ค่ะ หลาย ๆ ประเทศใช้กันมาหลายปี ยกตัวอย่างเช่นเกาหลีใต้ ใช้กันมาตั้งแต่  
ปี ๒๕๔๘ การตั้งกรอบงบประมาณและกำกับให้แต่ละกระทรวงต้องเสนอคำของบประมาณ
ภายใต้กรอบเท่านั้นก็เพื่อให้ทุก ๆ หน่วยงานจะต้องเค้นสมอง เค้นโครงการออกมาคัดสรร
อย่างถี่ถ้วน ให้ได้โครงการที่สำคัญที่สุดมานำเสนอเท่านั้นค่ะ ในส่วนนี้จะสามารถแก้ไขปัญหา
คำของบประมาณที่มันมากเกินความจำเป็นในทุก ๆ ปีได้ และเพื่อเปลี่ยนบทบาทของ 
สำนักงบประมาณ จากคนที่คอยทำหน้าที่ในการตัดลดงบประมาณให้มาเป็นกำลังสำคัญ  
ในการช่วยหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำคำของบประมาณค่ะ ถ้าสิ่งที่สำนักงบประมาณทำอยู่  
ทุกวันนี้ก็เพื่อให้การทำคำของบประมาณมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า หรือว่าจะให้สอดคล้อง  
กับยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ท่านย่ิงไม่ควรที่จะต้องรอให้เห็นคำขอ
งบประมาณก่อนแล้วค่อยตัดค่ะ เพราะว่าท่านสามารถช่วยหน่วยงานต่าง ๆ ทำคำขอ
งบประมาณให้ดีได้ตั้งแต่เริ่มเลย เตรียมพื้นที ่ไม่พร้อม แนะนำให้เตรียมพื้นที ่ ต้องผ่าน
ระเบียบ ต้องส่งเอกสารไปที่หน่วยงานราชการไหนก่อนก็ทำให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำคำขอ
งบประมาณเสร็จ ซึ่งแบบนี้มีประสิทธิภาพมากกว่าการมารอตัดที่คำของบประมาณแน่ ๆ 
และกระบวนการที ่ดิฉันเสนอจะช่วยให้สำนักงบประมาณไม่ต้องโดนหน่วยงานต่าง ๆ  
เหม็นขี้หน้าแล้วค่ะ เพราะว่าไปตัดลดงบประมาณเขา บางทีมันก็มี Issue กันถูกไหมคะ  
ไม่ต้องมานั่งรับหน้าแทนรัฐบาลด้วยค่ะ ที่บางทีก็ใช้สำนักงบประมาณเป็นข้ออ้างบังหน้า  
ไปตัดงบของคนโน้น คนนี้ คนนั้นค่ะ โดยที่บางทีเป็นความไม่กล้าหาญของรัฐบาลเอง แล้วก็ 
ใช้สำนักงบประมาณเป็นข้ออ้างก็มี แล้วสำนักงบประมาณก็ไม่ต้องโดนครหาแล้วค่ะต่อไปนี้  
ถ้าใช้วิธีนี้ ไม่ต้องโดนครหาว่าใคร ๆ ก็จะต้องมาวิ่งโครงการที่สำนักงบประมาณ ต่อไปนี้  
ท่านไม่ต้องโดนต่อว่าอะไรแบบนี้อีกแล้วนะคะ และกระบวนการแบบนี้จะทำให้ความรับผิดชอบ 



๕๖๕ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ          จงถนอม ๒๗๘/๒ 
 
ชัดเจนยิ่งขึ้น ต่อไปนี้ให้ท่านนายกรัฐมนตรีกำหนดเป้าหมายมาเลยค่ะ  ว่าท่านอยากจะทำ
อะไรในปีนี้ จำนวนเท่าไร แล้วก็มาพร้อมกับกรอบงบประมาณ สำนักงบประมาณก็เป็น  
ผู้คอยให้คำแนะนำหน่วยงานต่าง ๆ ในการที่จะทำคำของบประมาณ แล้วหน่วยงานต่าง ๆ  
ก็เรียงลำดับความสำคัญของโครงการด้วยตัวเองค่ะ Win Win ทุกฝ่ายแต่ถ้ายังทำนโยบาย 
ไม่สำเร็จอีก เจ้ากระทรวงหรือเจ้าภาพแผนบูรณาการที่ส่วนใหญ่จะเป็นรองนายกรัฐมนตรี 
ต้องเป็นคนเอาคอขึ้นเขียงค่ะ ความรับผิดชอบจะอยู่กับท่านแล้วตอนนี้  
 ส่วนที่ ๓ ค่ะท่านประธาน การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมียุทธศาสตร์ Strategic 
Procurement ข้อเสนอของเราเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ ถ้าท่านใช้อย่างถูกทางนะคะ  
มันจะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการทำตามนโยบายของรัฐบาลค่ะ  ข้อแรก ล็อกเงื่อนไข  
ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการทำ TOR ในระบบ e-GP  ข้อ ๒ ก็คือใช้ Public 
Spending หรือการใช ้จ ่ายภาคร ัฐท ั ้งหมดให้สอดคล ้องก ับนโยบายของร ัฐบาลค่ะ  
โดยต้องมองว่าเงินแผ่นดินประกอบด้วย ๒ ส่วน ก็คือเงินในระบบงบประมาณทุก ๆ ปี  
ปีละ ๓ ล้านล้านกว่าบาท แล้วก็รวมด้วยเงินในระบบงบประมาณของรัฐวิสาหกิจอีกปีละ 
๔.๕ ล้านล้านบาท ปัจจุบันเมื ่อหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับงบประมาณไปแล้วก็จะมีการทำ  
การจัดซื ้อจัดจ้างต้องมีการทำ TOR ถูกไหมคะ หรือก็คือเอกสารที ่ระบุรายละเอียด 
ของแต่ละโครงการที่จะทำ ซึ่งปัจจุบันใครอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อ ใครอยากจะจ้างอะไรก็จ้าง  
ถูกไหมคะ แต่ถ้าท่านกำหนดเงื่อนไขบางประการเพื่อให้มันสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
 

- ๒๗๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖๖ 
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ท่านจะสามารถใช้เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นโยบายของรัฐบาลประสบความสำเร็จได้ 
โดยไม่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มแม้แต่บาทเดียว เผลอ ๆ ประหยัดด้วยค่ะ อีกทั้งรัฐบาล  
ยังสามารถใช้ Public Spending หรือว่าการใช้จ่ายภาครัฐทั้งหมดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับนโยบายของรัฐบาล และเป็นโอกาสในการสร้างอุตสาหกรรมให้เกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย  
ดิฉันจะยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย ๆ เช่น นโยบาย Go Green เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของรัฐบาล โดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมเลย ท่านทราบอยู่แล้วว่าทุก ๆ ปี ทุก ๆ 
หน่วยงานจะต้องมีการเช่ารถถูกไหมคะ ถ้าท่านอยากจะทำให้มันสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล ด้วยการ Go Green เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท่านก็ล็อกไปใน TOR ได้เลยว่า ให้เช่า
รถ EV ก่อน แบบนี้จะทำให้นโยบายของรัฐบาลสำเร็จได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเพิ่ม แค่ไปล็อก
ข้อกำหนดบางประการในระบบเท่านั ้น หรืออีกหนึ่งตัวอย่างค่ะ นโยบายรัฐบาลดิจิทัล  
ก็สามารถกำหนดได้ว่า ถ้าจะทำ Application ของภาครัฐ จะต้องมายืนยันตัวตนผ่าน 
Application ThaID ที่มีอยู่แล้วเท่านั้น หรือท่านอาจจะกำหนดไปเลยว่าประเทศนี้พอแล้ว
สำหรบัคำว่า Application ห้ามทำเพิ่มแล้ว แต่ถ้าหน่วยงานไหนอยากจะทำเพ่ิม ก็ให้ทำเป็น 
Feature แล้วก็เอามาใส่เอาไว้ใน Super App ของภาครัฐ อันนี้จะส่งผลให้คนหันมาใช้ 
Super App เพิ่มมากขึ้น เพราะว่ามันก็จะมี Feature ที่มาจากหน่วยงานต่าง ๆ อัดรวมกัน
อยู่ในนี้  
  แล้วก็อีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมียุทธศาสตร์ คือรัฐบาล
สามารถใช้ Public Spending หรือรายจ่ายภาครัฐทั้งหมด เพื่อสร้างอุตสาหกรรมให้เกิดขึ้น
ในประเทศไทย เพราะรายจ่ายภาครัฐไม่ได้มีแค่เงินในงบประมาณปีละ ๓.๗ ล้านล้านบาท 
แต่ยังมีเงินในระบบงบประมาณของรัฐวิสาหกิจอีก ๔.๕๔ ล้านล้านบาทต่อปี แถมนอกจาก
รัฐวิสาหกิจก็ยังมีกองทุน แล้วก็องค์การมหาชนต่าง ๆ อีกที่จะต้องใช้ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
เดียวกัน แล้วก็ต้องมาทำในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางเหมือนกัน ดิฉันจะยกตัวอย่าง 
ให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะคะ อย่างที่ท่านศุภโชติอภิปรายไป ทุกปีประเทศไทยจะต้องมีการ
เปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าไปเป็น Smart Meter อย่างปีที่ผ่าน ๆ มาเปลี่ยนได้ประมาณ ๔๐,๐๐๐ ตัว 
ซึ่งมันน้อยมาก ๆ นะคะ จริง ๆ เราต้องเปลี่ยนหลักแสน หรือว่าหลักล้านด้วยซ้ำ ตรงนี้  
ถ้ารัฐบาลมองเห็นนะคะ มันคือโอกาสค่ะ เพราะว่ามันคือ Demand ทุกวันนี้เราต้องนำเข้า
จากต่างประเทศถูกไหมคะ จะซื้อกี่หมื่นตัวก็แล้วแต่ มันต้องเป็นการนำเข้า แต่ถ้ามันมี  



๕๖๗ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ภิรญา ๒๗๙/๒ 
 
ผู้ประกอบการของคนไทย บริษัทคนไทยที่สามารถทำสิ่งนี้ได้ ทำ Smart Meter ได้ แล้วรัฐ
ให้การสนับสนุน มาซื้อกับเขา เอาการใช้จ่ายภาครัฐมาใช้กับเขา อีก ๕ ปี ๑๐ ปี ใครจะรู้ว่า
ประเทศไทยอาจจะเป็นประเทศที่สามารถส่งออก Smart Meter ไประดับโลกเลยก็ได้  
  อีก ๑ ตัวอย่างในการใช้จ่ายภาครัฐทั ้งหมดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
คือเรื ่องของการปลูกป่า ทุกวันนี้รัฐวิสาหกิจ อย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
หรือว่าอย่าง ปตท. ก็มีโครงการปลูกป่า แล้วก็หน่วยงานของรัฐ กรมป่าไม้ กรมทางหลวง 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็ปลูกป่าเช่นเดียวกัน แต่เราลองมาดูงบประมาณ รัฐวิสาหกิจ  
อย่าง กฟผ. ปลูกป่ามีโครงการยาว ๑๐ ปี ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท เขาปลูกป่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท 
อันนี้เรารู้อยู่แล้วว่ารัฐวิสาหกิจมีการทำแบบนี้ แล้วเราก็มาดูในงบประมาณปี ๒๕๖๘ ของเรา 
กรมป่าไม้ กรมทางหลวง แล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ของบประมาณในการปลูกป่า
เช่นเดียวกันค่ะ ๓ กรมนี้ ๓ หน่วยงานนี้ขอมาประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท อันนี้ประเด็น  
มันก็คือว่าเราจะต่างคนต่างปลูกกันไปทำไมคะ ในเมื่อสามารถประหยัดงบประมาณของ
รัฐบาลได้ โดยที่ไปใช้งบประมาณของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเรารู้ว่าเขาทุ่มงบทำกิจกรรมบางอย่าง
อยู่แล้ว ไม่ต้องทำให้ภารกิจมันซ้ำซ้อนกัน แล้วกรมป่าไม้ กรมทางหลวง แล้วก็สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ ท่านจะได้ประหยัดงบตรงนี้ เพื่อเอาไปทำ ภารกิจอื่นที่มันอาจจะสอดคลอ้ง
มากกว่า ซึ่งโจทย์ต่อไปของรัฐบาลที่อาจจะต้องกลับไปทำการบ้านต่อก็คือว่า ท่านจะปฏิรูป
ระบบงบประมาณอย่างไร เพื่อรวมงบประมาณแผ่นดิน ก็คือเงินทั้งในระบบงบประมาณ 
ของรัฐบาล แล้วก็เงินทั้งในระบบงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้สามารถมองเห็นทั้งหมด
ไปพร้อม ๆ กันได้ แล้วก็ใช้ทั้ง ๒ ส่วนนี้ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปพร้อม ๆ กันค่ะ  
 

- ๒๘๐/๑ 
 
 
 
 
 



๕๖๘ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ       จันทร์เพ็ญ ๒๘๐/๑ 
 

 ข้อสุดท้ายค่ะท่านประธาน การทำงบประมาณแบบเน้นที่ผลลัพธ์ วัดผล 
เพื่อไปข้างหน้า Post Budget Performance Evaluation เปลี่ยน ๒ อย่างเพื่อการวัดผล 
ไปข้างหน้า ข้อเสนอของเราเรียบง่าย ก็คือเปลี่ยนจากการวัดที่ผลผลิตไปเป็นการวัดที่ผลลัพธ์ 
เปลี ่ยนบทบาทสำนักงบประมาณ เพิ่มบทบาทสำนักงบประมาณจากคนที ่คอยปรับลด
งบประมาณไปเป็นผู้ประเมินผล เพราะว่าตัวชี้วัดที่เป็นผลผลิตมันไม่สามารถวัดความคุ้มค่า
อะไรได้เลย มันจะรู้แค่ว่าทำงานเสร็จไหม หรือว่าใช้งบประมาณหมดหรือเปล่า ดิฉันอธิบาย
อย่างนี้ ตัวชี้วัดที่เป็นผลผลิตก็คือรู้ว่าทำอะไรเสร็จ ๑ ๒ ๓ ได้อะไร ตัวชี้วัดที่เป็นผลลัพธ์ก็คือ
ประโยชน์ได้อะไร ยกตัวอย่างให้เข้าใจกันง่าย ๆ ค่ะท่านประธาน ตัวอย่างอย่างเช่น สศค. 
หรือสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง มีตัวชี้วัดหนึ่งก็คือต้องออกมาตรการทางนโยบายให้ได้  
๑๕ มาตรการ อันนี้เป็นตัวชี้วัดที่เป็นผลผลิต ท่านอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวชี้วัดที่เป็นผลลัพธ์  
ก็คือว่ามาตรการที่ท่านออกมา ส่งผลให้ภาครัฐจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นได้ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
กี่เปอร์เซ็นต์ หรือว่าเพิ่มเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ หรืออาจจะตั้งเป็นมาตรการของ สศค. จะช่วยกระตุ้น 
GDP ให้เป็นเท่าไร หรืออีก ๑ ตัวอย่างที่ท่านปกรณ์วุฒิได้พูดถึง AOC ตัวชี้วัดของ AOC ก็คือ
ได้รับงบทุก ๆ ปี ปีละ ๑๐๐ กว่าล้านบาท ตัวชี้วัดก็คือทำให้ได้ ๑ AOC ท่านอาจจะตั้ง
ตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพหรือว่าทะเยอทะยานมากกว่านั้นค่ะ ก็คือจะช่วยแก้ปัญหาของ
ประชาชนนะคะ ปีนี้จะปิดบัญชีได้เท่าไร หรือว่าจะรับเคสประชาชนได้กี่เคส เอามาเทียบกับ
ปีที ่แล้วก็ได้ อย่างนี ้จะทำให้การตั ้งตัวชี ้ว ัดมันเป็นการตั ้งตัวชี ้ว ัดเพื ่อไปข้างหน้ าค่ะ 
ท่านประธาน 

  หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนตัวชี ้วัดจากการวัดที่ผลผลิตมาเป็นที่ผลลัพธ์  
เพื่อให้การวัดมันมีประสิทธิภาพได้ เพื่ออะไรคะท่านประธาน นำไปสู่ Zero Based Budgeting 
ถ้าเรารู้ว่าโครงการไหนที่มันไม่คุ้มค่า มันไม่มีประสิทธิภาพ เราก็ต้องตัดโครงการเหล่านั้นออก  
ไม่ทำต่อค่ะท่านประธาน เพื่ออะไร เพื่อให้ได้มีพื้นที่ทางงบประมาณในการไปทำโครงการอื่น ๆ 
ที่มันอาจจะตรงเป้า ตอบโจทย์ของประเทศเรามากกว่า หรืออาจจะเอาไปทำโครงการอื่น ๆ 
ที่ตอบสนองกับนโยบายของรัฐบาลมากกว่าค่ะท่านประธาน ตอนนี้ทั้งการกำหนดตัวชี้วัด  
แล้วก็การกำหนดวัดผลลัพธ์ อย่างที่ดิฉันบอกมันเป็น Self-report ทั้งนั้นนะคะ ก็เลยเสนอ
เพิ ่มเติมว่า ให้สำนักงบประมาณเพิ ่มบทบาทในการที่จะช่วยเข้ามาวัดผล ประเมินผล 
เพราะว่าสิ่งนี้มีอยู่ในพันธกิจของสำนักงบประมาณอยู่แล้ว แต่ว่าสำนักงบประมาณอาจจะยัง 



๕๖๙ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ       จันทร์เพ็ญ ๒๘๐/๒ 
 
ไม่ได้ให้ความสำคัญกับตรงนี ้นะคะ เพื ่อให้สำนักงบประมาณสามารถสะท้อนผลลัพธ์  
การปฏิบัติงานให้แต่ละหน่วยงานราชการได้ค่ะ แล้วก็เอาไปปรับปรุงดำเนินการให้มันมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นในปีถัด ๆ ไป  

  ท่านประธานคะ ระบอบประชาธิปไตยเป็นกลไกที่ให้พรรคการเมืองสามารถ
มานำเสนอนโยบายที่ตนคิดว่าดีที่สุดให้ประชาชนได้เลือก ให้ประชาชนได้มีโอกาสตัดสิน  
แต่หลังจากที่ดิฉันได้เข้ามาทำงานในสภาแห่งนี้เป็นเวลาปีกว่า ๆ ดิฉันได้เรียนรู้ว่าการที่จะทำให้
นโยบายสามารถเกิดขึ้นได้จริง มันยังมีกระบวนการงบประมาณที่มี Black Box หรือมีกล่องดำ 
หรือมีหลุมดำที่อยู่ในกระบวนการงบประมาณ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการนำส่งนโยบายให้ถึงมือ
พ่อแม่พี ่น้องประชาชน เป็นอุปสรรคในการใช้ภาษีทุกบาททุกสตางค์ให้คุ ้มค่า มันมีอยู่  
หลายจุดค่ะ ใน ๔ ข้อที่ดิฉันได้เสนอไปเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปงบประมาณเท่านั้น 
เราเริ่มกันด้วยการทำยุทธศาสตร์ การจัดสรรที่มีเป้าหมายและมีกรอบงบประมาณ เพื่อให้  
ทุกองคาพยพสามารถเร่ิมทำงาน เร่ิมกระบวนการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและมีทิศทาง
ได้ตั้งแต่ต้นปีค่ะ ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๘๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗๐ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ศิริพร ๒๘๑/๑ 
 
และเปลี่ยนอำนาจการจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณให้มาอยู่ที่เจ้ากระทรวง  
ซึ่งต้องเป็นคนที่เอาคอขึ้นเขียงหากนโยบายนั้นไม่สำเร็จ และเครื่องมือนอกเหนือจากงบประมาณ 
คือการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมียุทธศาสตร์ รวมถึงถ้ามีวิสัยทัศน์มากพอในการใช้ Public Spending 
หรือรายจ่ายภาครัฐทั้งหมด ท่านก็จะสามารถสร้างอนาคต สร้างอุตสาหกรรมให้เกิดขึ้น 
ในประเทศนี้ได้ เครื่องมือสุดท้ายก็คือการวัดผลเพื่อไปข้างหน้า ทำให้ระบบงบประมาณ  
ในปีถัด ๆ ไปต่อจากนี้เป็นการจัดทำงบประมาณเพื่ออนาคตสำหรับเราทุกคนค่ะ สิ่งที่ดิฉัน
เรียนรู้จากการทำงานกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ แล้วก็รับข้อแนะนำ แล้วก็รับปัญหามาจาก
ทุก ๆ หน่วยงานตลอด ๑ ปี ดิฉันรวบรวมมานำเสนอให้รัฐบาลได้นำเอาไปปรับปรุง บางทีเรา
ก็อยากจะเอาใจช่วยในบางนโยบายของท่านให้ประสบความสำเร็จ แล้วก็อยากจะเห็นระบบ
งบประมาณที่ใช้งบประมาณของประชาชนที่มาจากภาษีของประชาชนได้คุ้มค่าทุกบาท  
ทุกสตางค์ และมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามท่านประธานคะ ดิฉันก็อยากจะฝากคำเตือน  
ไปถึงรัฐบาลเช่นกันว่า ต่อให้ปฏิรูปงบประมาณทั้งหมดแล้ว แก้ไขทุกช่องโหว่ที่มีอยู่ในระบบ
งบประมาณแล้ว แต่คุณภาพชีวิตของประชาชนยังเหมือนเดิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
ก็ยังแข่งกับใครไม่ได้เหมือนเดิม ปัญหามันก็อาจจะไม่ได้อยู่ที่ระบบงบประมาณแล้ว แต่อาจจะ
เป็นที่รายละเอียดของนโยบายของท่านเอง แล้วก็วิธีของรัฐบาลท่านค่ะ ขอบคุณค่ะ  

  นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หนึ ่ง)  :  
ขอบคุณครับ เชิญท่านณัฐวุฒิครับ  

  นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (แบบบัญชีรายชื ่อ)  :  ท่านประธานที ่เคารพ  
ผม ณัฐวุฒิ บัวประทุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล คนจังหวัด
อ่างทองครับ ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตใช้เวลาสั้น ๆ หารือท่านประธานเกี่ยวกับ
กรอบเวลาที่เราจะใช้ในการอภิปรายคืนนี้สักนิดหนึ่ง ไม่ทราบท่านประธานพอจะอนุญาต 
ให้ชาวจังหวัดอ่างทองได้ยินเสียงผมสักนิดไหมครับ  

  นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  ได้ครับ 
เชิญครับ สั้น ๆ นะครับ 

  นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบพระคุณครับ ไม่แนะนำตัว
ซ้ำแล้ว ถือว่าพี ่น้องชาวอ่างทองได้ยิน ผมเรียนท่านประธานแบบนี้ครับ ผมขออนุญาต 
ในฐานะตัวแทนวิปฝ่ายค้านท่านประธาน ว่าเรามีกรอบการตกลงเรื่องเวลาทั้งหมดอยู่ที่จำนวน  



๕๗๑ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ศิริพร ๒๘๑/๒ 
 
๔๑ ชั่วโมงด้วยกัน ก็คือฝ่ายรัฐบาล คณะรัฐมนตรี ๒๐ ชั่วโมง ฝ่ายค้าน ๒๐ ชั่วโมง แล้วก็  
ในส่วนของท่านประธานเอง ๑ ชั่วโมง เท่าที่เรามีการพิจารณามาทั้งหมดขณะนี้ ฝ่ายคณะรัฐมนตรี
และฝ่ายรัฐบาลได้ใช้เวลาไปแล้วทั้งสิ้น ๑๗ ชั่วโมง ๓๗ นาที ๒๕ วินาที โชคดีตัวเลขไม่ได้
เป็นบาท ไม่อย่างนั้นผมอาจจะอ่านผิด แต่ว่าคร่าว ๆ ก็คือ ๑๗ ชั่วโมง ๓๗ นาที ๒๕ วินาที 
ฉะนั้นขณะนี้คณะรัฐมนตรีเหลือเวลาในการอภิปรายอยู่ที่ทั้งสิ้น ๒ ชั่วโมง ๒๒ นาที ๓๕ วินาที 
เดี๋ยวผมขออนุญาตอ้างอิงตัวเลขนี้ไว้ก่อน ฝ่ายค้านใช้เวลาไปแล้วทั้งสิ้น เมื่อลบเวลาของ 
คุณรักชนก ศรีนอก ซึ่งต้องขออนุญาตนำเรียนท่านประธานว่า กรณีของฝ่ายค้านมี Slot เวลา 
ฉะนั้นหากมีผู้อภิปรายที่เหลือเกินบ้าง ก็อาจจะขออนุญาตว่าเราปล่อยได้ ไม่จำเป็นที่อาจจะตอ้ง
มีการตักเตือนเร่ืองเงื่อนเวลาแต่อย่างไร ซึ่งไม่เหมือนกับเมื่อ ๒ วันที่ผ่านมา ฝ่ายค้านใช้เวลา
ไปแล้วทั ้งสิ ้นประมาณเกือบ ๆ ๑๘ ชั ่วโมงเศษ เหลือเวลาในการอภิปรายอยู่ประมาณ  
๒ ชั่วโมงเศษ ส่วนของท่านประธานสบายมาก ใช้ไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ ๓๕ นาที ๔๓ วินาที 
ก็เหลือเวลาประมาณ ๒๔ นาที ๑๗ วินาที ท่านประธานครับกรณีของฝ่ายค้านที่เหลืออยู่  
๒ ชั่วโมงเศษ เราเหลือผู้อภิปรายอยู่แค่ ๒ คน ซึ่งเราจะขอใช้เวลาของ ๒ คนนี้สักประมาณ 
๙๐ นาที โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของตัวแทนฝ่ายค้านคนสุดท้าย ที่จะเป็นผู้สรุปญัตติทั้งหมด 
สรุปการอภิปรายทั้งหมดนี้ ก็ต้องขอเวลาว่า ขอให้ท่านเป็นคนสุดท้าย ฉะนั้นผมขออนุญาต
ยืนยันว่าในส่วนของฝ่ายค้านที่เรามี ๒ ชั่วโมงเศษ เราจะใช้ไม่เต็ม เราจะใช้ แค่ประมาณ  
๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที ผมคงไม่กล้าไปก้าวล่วงในส่วนของฝ่ายรัฐบาลผมคงกล้าไปก้าวล่วงวา่ท่านจะ
ใช้เวลามากน้อยขนาดไหน ความจริงก็อยากจะได้ยินท่าน เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการลงมติ 
เนื ่องจากว่าถ้าดูเวลาจากฝ่ายค้านใช้ และหากคณะรัฐมนตรีตอบตอนท้าย โดยเฉพาะ 
ท่านนายกรัฐมนตรีไม่นานนัก ------------------------------------------------------------------------- 

 
- ๒๘๒/๑ 

 
 
 
 
 



๕๗๒ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ     หทัยกาญจน์ ๒๘๒/๑ 
 
ผมเองก็คาดว่าอาจจะมีการลงมติรับหลักการ หรือไม่รับหลักการวาระที่ ๑ ได้อยู่ที่ประมาณ 
เวลา ๒๑.๒๕ นาฬิกาโดยประมาณ แต่ว่าถ้าตัวแทนฝ่ายรัฐบาลท่านจะตอบผมสักนิดหนึ่งว่า 
คณะรัฐมนตรีน่าจะใช้เวลาสักเท่าไร เพราะทราบมาว่ามีรัฐมนตรีบางท่าน ท่านก็อยากจะ  
กรุณาพวกเรา อยากจะตอบให้ชัดเจน ให้คลายความคลางแคลงสงสัยที่พวกเรายังสงสัยอยู่  
ก็จะได้มาคำนวณเวลากันใหม่ โชคดีวันนี้วอลเลย์ไทยไม่ได้แข่ง แต่อย่างน้อยที่สุดก็จะได้รู้ว่า
เราน่าจะลงมติกันสักเท่าไร ก็จะได้เตรียมการนัดแนะเพ่ือนฝูงที่เข้ามาในสภาแห่งนี้ มาลงมติ
ในเวลาใกล้เคียงกัน ผมขออนุญาตยืนยันอีกสักรอบว่าฝ่ายค้านเหลือ ๙๐ นาทีที่เราจะใช้  
ไม่เต็ม ๒ ชั่วโมงแน่ ๆ  ส่วนรัฐบาลท่านจะกรุณาอย่างไรสุดแล้วแต่ท่าน แต่คาดว่าทา่นน่าจะตอบ
พอสมควร ก็น่าจะจบก่อนลงมติ สักเวลาประมาณ ๒๑.๒๕ นาฬิกาเศษ ก็ขออนุญาตนำเรียน
ท่านประธาน แล้วก็ขอบพระคุณท่านประธาน แล้วก็ขอบพระคุณฝ่ายรัฐบาลที่เราทำงานกัน
มาอย่างเต็มที่ ผู้แทนชาวอ่างทองก็ต้องขอบพระคุณท่านด้วยครับ ขออนุญาตหารือท่านประธาน 
แล้วก็แจ้งในกรอบของฝ่ายค้านเพื่อพิจารณารับทราบครับผม ขอบคุณครับ 

  นายสนอง เทพอักษรณรงค์ (บุรีรัมย์)  :  ท่านประธานที่เคารพครับ 
  นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หนึ ่ง)  :  

ประท้วงหรือครับ  
  นายสนอง เทพอักษรณรงค์ (บุรีรัมย์)  :  ขออนุญาตทำความเข้าใจให้ถูกต้องครับ 

ด้วยความเคารพท่านณัฐวุฒิ เกรงว่าท่านจะคลาดเคลื่อน กระผม สนอง เทพอักษรณรงค์ 
เมื ่อสักครู ่น ี ้ท่านบอกว่าฝ่ายค้านใช้เวลาทั ้งหมด ๒๐ ชั ่วโมง ขณะนี ้อภิปรายไปแล้ว  
๑๘ ชั่วโมงเศษ ยังเหลือ ๒ ชั่วโมงเศษ ถ้าแบบนี้ผมว่าคำนวณผิด ก็น่าจะเหลือสักชั่วโมงเศษ
น่าจะได้ ไม่ได้มีอะไรนะครับ เอาให้มันตรงไปตรงมาให้มันถูกต้องเท่านั้นล่ะครับ เพราะท่าน 
เป็นคนพูดเองว่า ๒๐ ชั่วโมง อภิปรายไปแล้ว ๑๘ ชั่วโมงเศษ แล้วจะยังเหลืออีก ๒ ชั่วโมงเศษ 
เห็นใจผู้แทนต่างจังหวัด เพราะเราจะต้องเดินทางกลับ เอาเวลาที่พอสมควรครับ ขอบคุณครับ 
  นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หนึ ่ง)  :   
ผมตรวจสอบเอง  

 
 



๕๗๓ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ     หทัยกาญจน์ ๒๘๒/๒ 
 

  นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  นิดเดียวครับท่านประธาน  
คือผมอาจจะพูดแบบภาษาคนภาคกลาง มันจะมีเศษนิดหน่อย แต่ว่าอย่างนี้ครับท่านประธาน 
ณัฐวุฒิ ขอบพระคุณท่านสนอง เทพอักษรณรงค์ ผู ้แทนชาวบุรีรัมย์ ที ่เคารพรักของผม  
คือตรงกันครับ ตัวเลขก็คือเนื่องจากว่าผมไม่ได้ Check ของผู้อภิปรายท่านสุดท้ายที่ต้องหัก
เป็นวินาที ฉะนั้นอาจจะคลาดเคลื่อน แต่ว่าฝ่ายค้านใช้ไปแล้วประมาณ ๑๘ ชั่วโมงเศษ 
ฉะนั้นเหลือไม่เต็ม ๒ ชั่วโมงครับพี่สนอง เหลือสักประมาณ ๑ ชั่วโมงกว่า ๆ แต่ย้ำนะครับ 
เราใช้ไม่หมด ใช้มากที ่ส ุดของเราคือ ๙๐ นาที คือ ๑ ชั ่วโมงครึ ่ง ไม่เต็ม ๑ ชั ่วโมง  
๕๘-๕๙ นาทีแน่นอน ฉะนั้นตรงกันครับ แต่ว่ายืนยันเพื่อความชัดเจน แล้วก็ถูกต้องว่า 
วันนี้เลิกดึกครับ แต่ไม่ไปถึงพรุ่งนี้เช้าแน่นอนครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หนึ ่ง)  :   
ผม Check จากฝ่ายเลขานุการแล้ว เดี๋ยวเอาเรื่องฝ่ายค้านก่อนแล้วกัน ตอนนี้เวลาที่ฝ่ายค้าน
ใช้ไปทั้งหมด ตอนนี้เหลืออยู่ ๒ ชั่วโมง ๑๓ นาที เพราะฉะนั้นถ้าท่านกรุณาใช้ไม่ถึงก็จะเป็น
พระคุณ ๙๐ นาที ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ บริหารกันเอง ส่วนเดี๋ยวของฝ่ายรัฐบาลลอง
หารือกนั เมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวท่านรัฐมนตรีจะชี้แจงฝ่ายของรัฐมนตรี เชิญท่านศรัณย์ครับ 

  นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ (เลย)  :  ท่านประธานที่เคารพ ผม ศรัณย์ ทิมสุวรรณ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย ในฐานะวิปฝ่ายรัฐบาลครับ จริง ๆ แล้ว
ทางท่านฝ่ายค้าน ต้องบอกว่าวันที่เราประชุมกันทั้ง ๓ ฝ่าย ก็คุยกันแล้วว่าคนละ ๒๐ ชั่วโมง
แล้วแต่จะบริหารกัน ก็อย่างที่ท่านประธานว่าถ้าเราจะใช้ไม่หมด เราเลิกเร็วก็จะเป็นพระคุณ
กับทุกท่าน ส่วนในฝ่ายของรัฐบาลต้องบอกว่าทางฝ่ายของรัฐบาลก็เหลือผู้อภิปรายตามที่ส่งชื่อ 
แต่ในส่วนของท่านคณะรัฐมนตรีนั้นก็อาจจะต้องอยู่ที่ท่านคณะรัฐมนตรี เพราะว่าอย่างที่เรา
ทราบกันในวาระที่ ๑ เราพยายามที่จะทำให้การอภิปรายนั้นมีคำแนะนำส่งไปถึงท่านรัฐมนตรี 
รวมถึงกรรมาธิการที่จะไปทำหน้าที่ในวาระที่ ๒ เพราะฉะนั้นจึงอาจจะไม่สามารถบอกได้ว่า
ทาง ครม. จะต้องใช้เวลาอีกมากน้อยเท่าใด เนื่องจากก็ยังเหลือผู้อภิปรายอยู่ถึง ๓ ท่าน  
และทั้ง ๓ ท่านอาจจะใช้เวลารวมกันเกือบ ๒ ชั่วโมง ---------------------------------------------- 
 

- ๒๘๓/๑ 
 



๕๗๔ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ชลิดา ๒๘๓/๑ 
 
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราช่วยกัน เราก็จะสามารถจบได้เร็วขึ้น แต่ผมคงไม่สามารถตอบแทน 
ครม. ได้ว่าจะใช้เวลาอีกมากน้อยเพียงใด ก็คงจะต้องดูผู้อภิปรายแต่ละทา่นด้วย เพื่อความถูกต้อง
และประโยชน์กับประชาชนทุกคนที่ทาง ครม. ก็จะได้ชี้แจงส่วนที่สมาชิกสงสัยหรือติดใจ  
ตรงใดก็ตาม และผมเชื่อว่าเราทำงานกันมา ๓ วัน เราทำงานกันได้ดีมาโดยตลอด แล้วก็  
ผมเชื ่อว่าประชาชนที่รับฟังเองก็ได้รับประโยชน์จากการอภิปรายงบประมาณในครั ้งนี้ 
เพราะว่าเรามีการอภิปรายที่ให้ข้อมูล และอธิบายถึงการทำงานอย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้น  
ผมเชื่อว่าวันนี้บรรยากาศมาดีแล้ว และในเวลาที่เหลือผมเช่ือว่าเราจะช่วยกันสามารถบริหาร
เวลาให้มีประสิทธิภาพได้โดยที่ผลประโยชน์กับประชาชนก็เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ ผมว่าเรา  
ทำงานกันมาได้ดีมากแล้ว ส่วนของเวลาทางฝ่ายรัฐบาลยืนยันว่าเราก็จะใช้เวลาตามที่ได้รับมา 
ส่วนของฝ่ายคณะรัฐมนตรีนั้นผมไม่ทราบจริง ๆ อาจจะต้องให้ท่านรัฐมนตรีชี้แจง รวมถึง  
ผู้อภิปรายแต่ละท่านด้วยว่าจะมีประเด็นที่ไปเกี่ยวกับรัฐมนตรีที่ชี้แจงไปแล้วหรือไม่ ก็อาจจะ 
ต้องมีการชี้แจงซ้ำอีกครั้งหนึ่ง อันนี้คงต้องรบกวนทางท่านคณะรัฐมนตรี แต่ทางรัฐบาล
โดยเฉพาะวิปและพรรคร่วม ผู้อภิปรายเหลือตามที่ส่งรายชื่อครับ 

  นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หนึ ่ง)  :   
ของทางฝ่ายรัฐบาล และ ครม. รวมหมดแล้ว ผมแจ้ง Update ล่าสุดเลย ของทางฝ่ายค้าน
เหลือ ๒ ชั่วโมง ๗ นาที ๒๙ วินาที ฝ่าย ครม. และรัฐบาล รวมกันเหลือ ๒ ชั่วโมง ๒๑ นาที 
๔๕ วินาที และผู้อภิปรายท่านสุดท้ายของทางฝ่ายรัฐบาลคือท่านขัตติยา ลงเวลาไว้ที่ ๒๐ นาที 
เพราะฉะนั้นทาง ครม. ก็จะเหลืออีกประมาณ ๒ ชั่วโมงครับ เชิญท่านมนพรครับ 

  นางมนพร เจริญศรี (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม)  :  กราบเรียน
ท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน มนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  
ในฐานะวิป ครม. ก็ต้องขอบพระคุณท่านสมาชิกทุก ๆ ท่านที่ท่านได้ใช้เวทีของสภาแห่งนี้
เสนอแนะในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ในเวลาของ ครม. 
ก็ได้มีรัฐมนตรีหลายท่านได้ลุกขึ้นชี้แจงในประเด็นข้อสงสัยของท่านสมาชิก ซึ่งในขณะนี้  
มีรัฐมนตรีหลายท่านที่แจ้งชื่อไว้เพื่อจะตอบข้อซักถามของท่านสมาชิก ประกอบไปด้วย
ท่านนภินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี อีกสักครู ่ท่านภูมิธรรมก็จะเดินทางมาถึง เพื ่อจะตอบข้อซักถาม  
ซึ่งมีหลายกระทรวงที่ยังไม่ได้ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิก สักครู่นะคะ ดิฉันก็จะบริหาร  



๕๗๕ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ชลิดา ๒๘๓/๒ 
 
เวลาที่เหลืออยู่ร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลในเวลา ๒ ชั่วโมงกว่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด แล้วก็  
ไขข้อข้องใจของท่านสมาชิกในประเด็นต่าง ๆ และเพื ่อความเข้าใจเวลาที ่เหลืออยู่  
ทางฝ่ายรัฐบาลเองก็เปิดโอกาสให้ทางสมาชิกทุกท่านได้ซักถาม แล้วก็ได้ตอบข้อสงสัย 
ในประเด็นต่าง ๆ ก็จะถือโอกาสนำเรียนเบื้องต้นว่า ขณะนี้ท่านนภินทรพร้อมแล้วที ่จะ 
ลุกขึ้นชี้แจง เพราะว่าผ่านมา ๒ วัน กระทรวงพาณิชย์ยังไม่ได้ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิก 
แต่อย่างใด ขออนุญาตท่านประธานสภาอนุญาตให้ท่านนภินทรตอบในข้อซักถาม ข้อชี้แจง
ของท่านสมาชิกเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

  นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หนึ ่ง)  :   
เอาเรื่องเวลาให้จบก่อน ทาง ครม. แจ้งแล้วว่ามี ครม. อีก ๔ ท่าน หรือว่าอาจจะมากกว่า  
ที่จะชี้แจง ซึ่งท่านมีเวลาอยู่ ๒ ชั่วโมง เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปตามนี้ก็จะลงมติกันเร็วที่สุด
น่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ ๔ ทุ่ม ลงมติเร็วที่สุด และถ้ามีการตอบชี้แจงเพิ่มเติมก็จะอยู่ที่ประมาณ 
๔ ทุ่มครึ่ง ทางสมาชิกก็เตรียมตัว เชิญท่านรัฐมนตรีนภินทรใช้สิทธิในการชี้แจงครับ 

  นายนภินทร ศรีสรรพางค์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์)  :   
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผม นภินทร ศรีสรรพางค์ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผมขอตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
โดยเฉพาะในเรื ่องของความห่วงใยในเรื ่องสินค้าเกษตรของพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะ  
เรื่องของผักและผลไม้ ทั้งการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน โดยเฉพาะผัก และการส่งออก
ผลไม้ของประเทศไทยไปยังประเทศจีน โดยเฉพาะสินค้าที่สำคัญที่เป็นสินค้าก็คือทุเรียน  
ของประเทศไทยที่ส่งออกไปยังประเทศจีน จำนวนล้งของประเทศจีนที่อยู่ในประเทศไทย
จำนวนมาก เกรงว่าจะมีการฮั้วกัน เกรงว่าอนาคตจะสูญเสียตลาดในจีน และในขณะเดียวกัน
การเพาะปลูกทุเรียนที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทยก็ดี ในประเทศเวียดนามก็ดี ประเทศฟิลิปปินส์ 
และประเทศอินโดนีเซียก็ดี อนาคตทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้หลักของประเทศไทยจะเป็นอย่างไร  
ก่อนอื่นผมเองนั้นต้องขอขอบคุณสมาชิกผู้ทรงเกียรติแทนพี่น้องเกษตรกรในความห่วงใย  
พ่ีน้องเกษตรกร ตลอดจนขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ------------------------------------------------------- 

 
               - ๒๘๔/๑ 



๕๗๖ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         ศรัณรัตน์ ๒๘๔/๑ 
 
ซึ่งกระทรวงพาณิชย์นั้นรับทราบและจะนำไปพิจารณา ผมเรียนอย่างนี้ว่ากระทรวงพาณิชย์
ได้ติดตามสถานการณ์ Monitor ในส่วนของสินค้าเกษตรของประเทศไทยมาโดยตลอด  
ตัวกระผมเองนั้นถึงแม้ว่าจะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพียง ๘ เดือน  
แต่ผมให้ความสำคัญในเรื ่องของสินค้าเกษตร โดยเฉพาะในส่วนของผัก ผลไม้ ติดตาม 
อย่างละเอียดมาตลอดระยะเวลา ๓๐ ปีด้วยกัน ทำไมถึงติดตามมาถึง ๓๐ ปี ผมเรียนว่า  
ก่อนจะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นั ้น ผมเองเป็นผู้บริหารตลาดกลาง  
ผักและผลไม้ที่จังหวัดราชบุรี หรือตลาดศรีเมือง แล้วก็ผู้บริหารตลาดกลางผักและผลไม้ 
จังหวัดเชียงราย ซึ ่งมีผลผลิตผักและผลไม้เข้าสู ่ตลาดวันหนึ ่งประมาณ ๑๐ ,๐๐๐ ตัน  
ซึ ่งเป็นปริมาณอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ผมเองนั ้นให้ความสำคัญในส่วนของผัก  
และผลไม้ ทั้งการนำเข้าและส่งออก ผมเรียนอย่างนี้ว่าประเทศไทยนั้นเราคือหนึ่งในอาเซียน  
เราได้ทำสัญญา FTA กับประเทศจีน โดยเฉพาะประเทศไทยนั้นได้เซ็นสัญญาข้อตกลง 
กับประเทศจีนในการนำเข้าผักและผลไม้ปลอดภาษีเป็น ๐ เปอร์เซ็นต์ นับตั้งแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๔๖ ในขณะนั้นผมเชื่อว่าคนทั้งประเทศเป็นห่วงว่าสินค้าเกษตรของประเทศไทย
โดยเฉพาะผักจะมีผลกระทบหรือไม่ อย่างไร ผลไม้ของประเทศไทย จะมีผลกระทบหรือไม่ 
อย่างไร ผมเองนั้นก็เป็นคนหนึ่งที ่เป็นห่วงและติดตามมาโดยตลอด ผมเรียนอย่างนี ้ว่า  
ในส่วนของผักนั ้น เราต้องยอมรับความจริงในเบื ้องต้นว่าผักของประเทศเมืองหนาว  
มีความหวาน ความกรอบ รสชาติที่อร่อยกว่าผักเมืองร้อน ซึ่งผักเมืองร้อนนั้นมีรสชาติที่ขม  
มีใย เหนียว และมีกลิ่นที่ฉุนกว่า แน่นอนที่สุดครับ ถ้าบริโภคสด ผักเมืองร้อนไม่สามารถสู้  
ผักเมืองหนาวได้ นี่คือความห่วงใยในเบื้องต้น แต่ผมเรียนอย่างนี้ว่าตลอดระยะเวลาที่เราเปิด 
FTA กับประเทศจีน ผักของเมืองหนาวไม่ได้กระทบกับผักของประเทศไทยแม้แต่ประการใด 
ปริมาณนำเข้าของผักเมืองหนาวโดยเฉพาะประเทศจีนนั ้นยังอยู ่ในปริมาณประมาณ  
๕ เปอร์เซ็นต์ของปริมาณผักที่ออกในแต่ละวัน ประเทศไทยนั้นมีผักออกสู่ท้องตลาดวันหนึ่ง
ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ตัน สินค้าผักของประเทศจีนที่เข้าสู ่ประเทศไทยนั้น วันหนึ่งเฉลี่ย 
อยู่ประมาณ ๑,๕๐๐ ตัน ซึ่งเข้าสู่ตลาดสี่มุมเมืองและตลาดไท ก็ยังทรงปริมาณอยู่เพียงเท่านี้ 
ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ผมเรียนอย่างนี้ว่าสิ่งแรกที่ทำให้ผักเมืองร้อนของประเทศไทยนั้นยังคงราคา
และยังอยู่ได้ ส่ิงแรกก็คือวัฒนธรรมอาหารไทย เรามีวัฒนธรรมอาหารเป็นของตัวเอง เรามีทั้ง
ต้มข่าไก่ ผัดกะเพรา มีแกงเผ็ด แกงส้ม ซึ ่งอาหารไทยเหล่านี ้เราต้องใช้ผักเมืองร้อน  



๕๗๗ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         ศรัณรัตน์ ๒๘๔/๒ 
 
เป็นส่วนผสม เพราะฉะนั้นคนไทยเรามีวัฒนธรรมอาหารไทย เราไม่ได้บริโภคอาหารจีน  
เป็นหลัก เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้ผักของเมืองไทยนั้นไม่ตกลง มีปริมาณที่ดีขึ้นและมีราคาที่ดีขึ้น 
ประการแรกก็คือวัฒนธรรมอาหารไทย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมในการสร้างชาติ ถือเป็น Soft Power  
ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของประเทศไทย 
  ประการที่ ๒ ก็คือผักใบนั้นในการนำเข้าจากประเทศจีน การขนถ่ายสินค้า  
ต้องขนโดยรถห้องเย็น เปลี่ยนถ่ายตู้และเข้าสู ่ห้องเย็น ความเน่าเสีย ความสูญเสียนั้น
ค่อนข้างจะมาก เพราะฉะนั้นการแข่งขันกับผักเมืองไทยเป็นไปได้ยาก ฉะนั้นข้อห่วงใย  
ของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ห่วงใยว่า สินค้าจากประเทศเมืองหนาว โดยเฉพาะประเทศจีนนั้น
จะกระทบต่อผักของประเทศไทย ผมกราบเรียนว่าตลอดระยะเวลา ๒๐ ปีที่ผ่านมาที่เราเปิด 
FTA กับประเทศจีนนั้นไม่มีผลกระทบแต่ประการใด  

 อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของผลไม้ ผมเรียนอย่างนี้ว่าผลไม้เมืองร้อนมีรสชาติ  
ที่โดดเด่นกว่าผลไม้เมืองหนาว เรามีความหอม ความหวาน โดยเฉพาะสินค้าเมืองร้อนนั้น  
อีกประการหนึ่งก็คือฤดูกาลในการออกนั้นต่างกับฤดูกาลของผลไม้เมืองหนาว เราส่งออก  
ที่สำคัญก็คือมีทุเรียน ลำไย มังคุด มะม่วง ซึ ่งสินค้าเมืองไทยนั ้นจะออกอยู ่ระหว่าง  
เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ในขณะที่ผลไม้ของเมืองหนาวนั้นหรือประเทศจีนนั้นจะออก
ในเดือนสิงหาคมถึงมกราคม เพราะฉะนั้นฤดูกาลการออกนั้นไม่ทับซ้อนกัน และที่สำคัญ  
ก็คือสินค้าผลไม้ของประเทศไทยนั ้นเราบริโภคในประเทศ ๒๖ เปอร์เซ็นต์ เราส่งออก  
๗๔ เปอร์เซ็นต์ และ ๗๔ เปอร์เซ็นต์นั้นเราส่งออกไปยังประเทศจีนถึง ๖๗ เปอร์เซ็นต์ ------- 
 

- ๒๘๕/๑ 
 
 
 
 
 
 



๕๗๘ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              นำพร ๒๘๕/๑ 
 
เพราะฉะนั้น ๖๗ เปอร์เซ็นต์ของการส่งออกนั่นคือ Demand ที่สำคัญในการดึงราคาสินค้า
ผลไม้ของประเทศไทยให้ดีขึ้น ตลอดระยะเวลา ๔-๕ ปีที่ผ่านมา ผมเรียนอย่างนี้ว่าในส่วน
ของทุเรียนนั้น ปัญหาของทุเรียนเราแยกเป็น ๒ ส่วน การส่งออกเราแยกเป็น ๒ ส่วน  
ส่วนหนึ่งก็คือเราดูที ่พื ้นที ่ ภาคตะวันออกนั้นมีผลผลิต ๕๑ เปอร์เซ็นต์ ออกประมาณ 
๗๘๕,๐๐๐ ตัน ซึ่งการออกนั้นคือเดือนมีนาคมและเดือนพฤษภาคม ซึ่งการส่งออกไปยัง
ประเทศจีนนั้นค่อนข้างจะจำนวนมากและได้ราคา สิ่งที่ทำให้ทุเรียนของประเทศไทยนั้น
ส่งออกไปยังประเทศจีนได้ราคา 

  ประการแรก ก็คือทุเรียนภาคตะวันออกนั้นส่งออกไปยังประเทศจีน ฤดูกาล 
ที่ออกนั้นไม่ตรงกับสินค้าของเวียดนาม และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ คุณภาพของทุเรียน
ตะวันออกไม่ว่าจะเป็นระบบของชลประทาน ระบบของผู้รวบรวมในการดูแลรักษาทุเรียน 
แล้วก็การเก็บทุเรียนซึ ่งมีความสุกอยู่ประมาณ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ มีคุณภาพที่มาตรฐาน  
ฉะนั ้นทุเรียนของภาคตะวันออกของประเทศไทยเรียนว่า เราผลิตสินค้า Premium  
ที่เข้าสู่ประเทศจีน ผมเองนั้นได้มีโอกาสไปที่ประเทศจีน ไปหนานหนิง แล้วก็ไปกวางโจว  
เพื่อไปดูตลาดผลไม้ โดยเฉพาะเรื่องของทุเรียน เมื่อปลายเดือนเมษายน ผมเรียนอย่างนี้ว่า
เมื่อทุเรียนของประเทศไทยเข้าสู่ตลาดที่หนานหนิง ซึ่งมีปริมาณสินค้าเข้าวันหนึ่งประมาณ 
๕,๐๐๐ ตัน แล้วก็ที่กว่างโจวซึ่งถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน มีสินค้าเข้าสู่ตลาด
วันละ ๑๓,๐๐๐ ตันด้วยกัน เมื่อทุเรียนไทยเข้าสู่ตลาดทั้ง ๒ มณฑล ผลปรากฏว่าทุเรียน 
ของเวียดนามนั้นงดการนำเข้าสู่ประเทศจีน เพราะคุณภาพนั้นสู้ทุเรียนของภาคตะวันออก
ไม่ได้ เพราะฉะนั้นยืนยันว่าทุเรียนไทย โดยเฉพาะภาคตะวันออกยังมีอนาคตอีกไกลมาก 
ส่วนภาคใต้นั ้นเรียนอย่างนี ้ว่า  จะมีฤดูกาลออกก็คือเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน  
ซึ่งมีผลผลิตออกอยู่ประมาณ ๖๗๐,๐๐๐ ตันด้วยกัน แต่ทุเรียนของภาคใต้นั้นคุณภาพอาจจะ
ด้อยกว่าทุเรียนของภาคตะวันออก ด้วยระบบของการรักษาผลผลิตด้วยระบบของทุเรียน  
ที่ปลูกบนภูเขาซึ่งมีหนอน ขณะเดียวกันระยะทางการขนส่งที่ไปยังประเทศจีนนั้นอาจจะมี
การขนส่งที่ไกล และที่สำคัญก็คือตรงกับฤดูกาลผลไม้ของประเทศจีนทำให้ทุเรียนในภาคใต้นั้น
อาจจะมีผลกระทบบ้าง 

 



๕๗๙ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              นำพร ๒๘๕/๒ 
 
 แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ได้แก้ไข เราแก้ไขปัญหาล้ง เราพยายาม
ดึงล้งผลไม้จากภาคตะวันออกไปยังภาคใต้พร้อม ๆ กัน และเตรียมย้ายแรงงาน ทำให้เกิด
ความพร้อมในภาคใต้ นอกจากนั้นเรายังไปดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ด่าน ไม่ว่าจะเป็นด่าน  
ที่ประเทศลาว แล้วก็ประเทศเวียดนาม ตลอดจนเข้าสู่ประเทศจีน ผมเรียนอย่างนี้ว่าตัวผมเอง 
ในฐานะรัฐมนตรีช่วย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านภูมิธรรม เวชยชัย เราได้ร่วมกัน
แก้ไขปัญหาเรื่องของด่านในการนำเข้าผลไม้ ซึ่งเกรงว่าจะติดขัด เราไปปลายเดือนเมษายนปีนี้ 
ท่านภูมิธรรมนั้นเดินทางไปที่ด่านบ่อเต็น สปป. ลาว แล้วก็ไปที่ด่านโม่ฮานที่ประเทศจีน  
ตัวผมเองนั้นไปที่ด่านรถไฟด่งดัง แล้วก็ไปที่ด่านสากลฮูวิดของประเทศเวียดนาม ตลอดจน  
ไปด่านรถไฟผิงเสียง แล้วก็ด่านสากลโหย่วอี้กวนที่ประเทศจีน ประเด็นนี้เราไปหารือประเด็นแรก
ก็คือขอความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกในผลไม้ไทยที่จะเข้าสู่ตลาด โดยเฉพาะไปยัง
ประเทศจีน และที่สำคัญก็คือถ้าในเดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายนนั้น ผลไม้ไทยจะออก
จำนวนมาก ถ้าไปติดอยู่ที ่ด่าน มันก็ทำให้คุณภาพของผลไม้นั ้นเสียหาย เราขอให้ด่าน  
ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศจีน ให้ขยายระยะเวลาในการเปิดด่านจากหกโมงเย็นไปถึงสองทุ่ม  
ในขณะเดียวกันเพิ่มกำลังพลในการตรวจสอบสารตกค้าง เพื่อให้รถขนส่งสินค้าผลไม้นั้น
สามารถเดินทางไปสู่ตลาดของประเทศจีนได้เร็วขึ้น ก่อนหน้านั้นในเดือนเมษายน ซึ่งสินค้า
เราออกไม่มากนักปรากฏว่าสินค้าไปติดอยู่ที่ด่านประมาณ ๕ วัน ในเดือนพฤษภาคมสินค้า
ของไทยออกมากขึ้น แต่ด้วยการประสานงานของกระทรวงพาณิชย์และการติดตามงาน 
ของทูตพาณิชย์ ปรากฏว่าสินค้าเราออกมากขึ้น แต่ติดอยู่ที่ด่านไม่เกิน ๓ วัน ทำให้คุณภาพ
สินค้าของประเทศไทยนั้นมีคุณภาพและขายได้ราคา  
 

- ๒๘๖/๑ 
 
 
 
 
 



๕๘๐ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัย) เป็นพิเศษ         พุทธชาติ ๒๘๖/๑ 
 

  อีกส่วนหนึ่งที่กราบเรียนในส่วนของล้งจีน ขออนุญาตเอ่ยนาม ในส่วนของ
ท่าน สส. ศักดินัย นุ่มหนู ที่ได้กล่าวว่า เกรงว่าเราจะสูญเสียตลาดในประเทศจีน โดยท่าน
กล่าวว่าในปี ๒๕๖๖ เทียบกับปี ๒๕๖๕ นั้น เรามีเปอร์เซ็นต์ในการส่งออกลดลง จริงครับ 
เปอร์เซ็นต์ในการส่งออกเข้าสู่ประเทศจีนนั้นลดลง ปี ๒๕๖๕ นั้นเราส่งออกไปยังประเทศจีน 
๙๙ เปอร์เซ็นต์ ปี ๒๕๖๖ เราส่งออกไปยังประเทศจีน ๖๕.๑๙ เปอร์เซ็นต์ ลดลง ๓๔ เปอร์เซ็นต์ 
ถ้าดูตัวเลขอย่างนี้ และไม่ดูข้อมูลให้ละเอียด เราจะเห็นว่าเราสูญเสียตลาด  แต่ความจริง 
ไม่ได้เป็นอย่างนั้น ปรากฏว่าข้อมูลในปี ๒๕๖๕ นั้น เราส่งออก ๙๙ เปอร์เซ็นต์ไปยังประเทศจีน
จริงอยู่ แต่ปริมาณในการนำเข้าของประเทศจีน ๘๒๗ ,๐๐๐ ตัน นี่คือข้อมูลในปี ๒๕๖๕  
แต่ในปี ๒๕๖๖ ถึงแม้ว่าเราจะมีค่าเฉลี่ยส่งออกไปเข้าสู่ประเทศจีน ๖๕.๑๙ เปอร์เซ็นต์ก็จรงิอยู่ 
แต่เมื่อดูปริมาณแล้ว เราส่งออกไปยังประเทศจีนถึง ๙๙๑,๕๐๐ กว่าตัน เพิ่มขึ้น ๑๖๐,๐๐๐ ตัน 
สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเรามีตลาดที่เพิ่มขึ้น เราไม่ได้สูญเสียตลาดแต่อย่างใด นอกจากนั้น
เราพยายามที่จะส่งเสริมสินค้าผลไม้ของประเทศไทยไปยังมณฑลต่าง ๆ ของประเทศจีน 
เมือง Tier 1 ซึ่งมีกำลังบริโภคที่สูง เราพยายามส่งออกไปยัง Tier 2 และ Tier 3 ซึ่งขณะนี้
สินค้าผลไม้ไทยยังไปไม่ถึง เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสินค้าผลไม้ไทยยังมีตลาดที่ใหญ่ที่กว้าง 
โดยเฉพาะตลาดจีนซึ ่งมีการบริโภคถึง ๑ ,๔๐๐ ล้านคน พูดง่าย ๆ ว่าเราไม่ต้องกลัวว่า 
การผลิตของอาเซียนจะเพิ่มขึ้น ถ้าเทียบกำลังบริโภคใน Tier 1 Tier 2 Tier 3 ของประเทศจีนแล้ว 
ผมเชื่อมั่นว่าถึงแม้ว่าผลไม้ในอาเซียนจะเพ่ิมขึ้น แต่กำลังบริโภคก็ยังสูงและมีปริมาณอีกมาก 
โดยเฉพาะสินค้าของประเทศไทยนั้นมีคุณภาพที่ดีกว่าประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน  

  อีกส่วนหนึ่งครับ ที่ขออนุญาตกราบเรียนด้วยความเป็นห่วงของท่านสมาชิก  
ผู้ทรงเกียรติที่มองว่า ล้งจีนนั้นเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่จังหวัด
จันทบุรีมีถึง ๑,๐๐๐ กว่าล้งด้วยกัน เป็นล้งคนไทยอยู่เพียง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ จริงครับ ล้งจีน
มาอยู่ในประเทศไทยจำนวนมาก และล้งไทยมีเพียง ๑๐ เปอร์เซ็นต์จริงอยู่ แต่เรียนอย่างนี้ว่า 
คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าวนั้น สามารถเข้ามาซื้อสินค้าในประเทศไทย และส่งออกไป
ได้ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ห้ามคนต่างด้าว แต่ถ้าเขาซื้อในประเทศไทยและขายในประเทศไทย  
อันนี้ไม่สามารถทำได้ แต่ข้อมูลทั้งหมดเราพบว่าล้งต่าง ๆ โดยเฉพาะล้งประเทศจีนนั้น 
เกือบทั้งหมดซื้อสินค้าในประเทศไทยและส่งออกไปยังประเทศจีน ส่งออกไปยังประเทศจีน  
ท่านสมาชิกผู ้ทรงเกียรติมีความเป็นห่วงว่า  ล้งไทยจะทำอย่างไร และมีผลกระทบต่อ 



๕๘๑ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัย) เป็นพิเศษ         พุทธชาติ ๒๘๖/๒ 
 
เกษตรกรของคนไทยหรือไม่ ผมเรียนอย่างนี้ว่าการทำ FTA กับประเทศจีนนั้น ประเทศไทย 
มีระบบการเก็บภาษีเราเป็นรัฐเดี่ยว เมื่อสินค้าจากประเทศจีนเข้าสู่ประเทศไทย ภาษีศุลกากร 
เป็น ๐ เปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าจะผ่านด่านที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครพนม หรือที่ท่าเรือ 
สามารถขนไปทุกที่ของประเทศไทยไปถึงจังหวัดนราธิวาสโดยไม่มีการเก็บภาษี แต่สินค้าไทย
ที่เข้าสู่ประเทศจีน ถึงแม้ว่าเราจะมี FTA เราเป็นข้อตกลงกับรัฐบาลกลาง แต่ระบบการเก็บภาษี
ของประเทศจีนนั้น มี ๒ ระบบด้วยกัน ระบบที่ ๑ ก็คือผ่านการเสียภาษีศุลกากรรัฐบาลกลาง 
ภาษีที ่ ๒ ก็คือภาษีของมณฑล ซึ่งรัฐบาลกลางให้อำนาจมณฑลในการเก็บภาษีต่าง ๆ  
ซึ่งแต่ละมณฑลมีอำนาจในการเก็บภาษีและกำหนดอยู่ประมาณ ๘-๑๓ เปอร์เซ็นต์ด้วยกัน 
ผมเรียนอย่างนี้ว่าในแต่ละมณฑลนั้นเขาก็พยายามลดภาษี คืนภาษีให้กับบริษัทจีน นี่คือแต้ม
ต่อที่สำคัญประการหนึ่ง ที่ทำให้ล้งไทยนั้น ยอมรับครับว่าแต้มต่อเราอาจจะเป็นรองเขา  
 

 - ๒๘๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘๒ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           ธนัชญา ๒๘๗/๑ 

 
แล้วยิ่งไปกว่านั้นครับ ที่สำคัญก็คือความผูกพัน ความเป็นเช้ือชาติ เราคนไทยเราก็รักคนไทย 
เราก็รักพี่น้องเกษตรกรไทย เช่นเดียวกับคนจีน เขาก็รักบริษัทคนจีนด้วยกัน เพราะฉะนั้น
สินค้าที่นำเข้าโดยบริษัทคนจีนด้วยกัน และมีราคาใกล้เคียงหรือแพงกว่าคนไทยเพียงเล็กน้อย 
เขาก็ซื้อสินค้าจีน เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่า การพัฒนาในส่วนของล้งไทยให้สู้กับล้งจีนนั้น
ไม่ใช่เร่ืองง่าย แต่เราก็พยายามครับ ไม่ว่าจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการบริหารประสิทธิภาพ
การส่งออก ให้ช่วยเหลือในกิโลกรัมละ ๔ บาท มีปริมาณประมาณ ๑๐๐ ,๐๐๐ ตันต่อปี  
แต่เราก็ต้องยอมรับความจริงว่า ในการแข่งขันกับบริษัทของจีน โดยเฉพาะล้งจีนนั้น เราเป็นรอง
ในเรื่องของแต้มต่อ การแก้ปัญหาของกระทรวงพาณิชย์ก็คือพยายามส่งเสริมให้ล้งไทย
ส่งออกไปยังประเทศอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นตะวันออก ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นเกาหลี  
ไม่ว่าจะเป็นเยอรมัน กรมส่งเสริมการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์นั ้น ได้จัดงานแสดง  
สินค้าต่าง ๆ แล้วก็ดึงผู้รวบรวม ผู้ส่งออกไปแสดงสินค้า เพิ่มตลาด แล้วก็หา Demand  
ในการส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ นี ่คือสิ ่งที ่เรากราบเรียนมา เพราะฉะนั้นขอเรียนว่า  
เราไม่ต้องห่วง และที่สำคัญถึงท่านเป็นห่วงกลัวว่าล้งจีนนั้นจะรวมกลุ่มกัน ฮั้วกัน กดราคา
สินค้าไทย ผมเรียนอย่างนี้ว่าคนจีนในปัจจุบันนั้นมีการแข่งขันที่สูง ใครที่มี Supply มาก ๆ 
มีปริมาณสินค้าอยู่ในมือมาก ๆ นั้น สามารถเจรจาบริษัทห้างร้านในแต่ละมณฑล ซึ่งมีอำนาจ
ในการต่อรองสูงมาก เพราะฉะนั้นล้งจีนแต่ละล้งพยายามรวบรวมสินค้าเกษตรให้มากที่สุด 
การรวบรวมสินค้าเกษตรให้มากที่สุดก็คือการแข่งขันราคา ดึงราคาสินค้าเกษตรขึ้นมา  
ดึงราคาผลไม้ขึ้นมา ซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมากกับพี่น้องเกษตรกรไทย ซึ่งเป็นที่พอใจ
ของพี่น้องเกษตรกรไทย เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะเป็นห่วง โดยเฉพาะในส่วนนี้
กระทรวงพาณิชย์ได้ติดตาม Monitor ตลอด ถ้ามีพื้นที่ไหนมีราคาที่ถูกกดลง กระทรวงพาณิชย์ 
ก็จะเปิดตลาดทันที โดยดึงผู้รวบรวมไปดึงราคาขึ้น ท่านจะเห็นว่ามังคุดก็ดี ทุเรียนก็ดี สินค้า
ทุเรียนของภาคใต้ เราสามารถดึงราคาขึ้นมา Grade A Grade B ๑๔๕-๑๕๐ บาท เท่ากับ
สินค้าภาคตะวันออก ทั้ง ๆ ที่คุณภาพนั้นอาจจะเป็นรองภาคตะวันออก นี่คือสิ่งที่พาณิชย์นั้น
กระทำมาอย่างต่อเนื่อง ผมกราบเรียนอีกครับว่าสินค้าผลไม้ต่าง ๆ กระทรวงพาณิชย์นั้น  
เรามองไปล่วงหน้า ลำไยที่ใกล้จะออกโดยเฉพาะภาคเหนือ ซึ ่งในปีนี ้มีปริมาณเพิ่มขึ้น
ประมาณ ๑๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยกัน ในขณะเดียวกันการบริโภคลำไยอบแห้งนั้น ลดลง  
๓๐ เปอร์เซ็นต์ ประเทศจีนปี ๒๕๖๕ บริโภคประมาณ ๙,๐๐๐ ตัน ปี ๒๕๖๖ บริโภคอยู่ประมาณ  



๕๘๓ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           ธนัชญา ๒๘๗/๒ 
 
๖,๐๐๐ ตัน ลดลงอยู่ประมาณ ๓๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นอนาคตผู้รวบรวมลำไย  
ที่จะไปอบแห้งก็จะลดลง ด้วยความเป็นห่วง เราติดตาม Monitor ตลอดเวลา สิ่งสำคัญก็คือ
เรามองตลาดเพิ่ม เราพยายามประสานงานในการแปรรูปลำไย โดยเฉพาะการแกะเปลือกออก 
แล้วเอาเม็ดออก แล้วก็ Freeze แข็ง แล้วก็ขายในช่วงที่ลำไยไม่มีผลผลิตออก ในขณะเดียวกัน 
ก็ดึงลำไยในช่วงที่ Over Supply นั้นเข้าสู่ระบบในการแปรรูปและประสานงานกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยเฉพาะ JETC ให้เปิดตลาดแปรรูปลำไยเพิ่มขึ้น นี่คือสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ 
Monitor และติดตามตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นผลไม้อื่น เพราะฉะนั้นกราบเรียนด้วยความ
เคารพว่า สิ่งที่ท่านห่วงใยมาทั้งหมด กระทรวงพาณิชย์รับฟังและเราก็ติดตาม เราก็ทราบถึง
ปัญหาทั้งหมด แล้วเราก็คิดถึงการแก้ปัญหาระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว มาโดยตลอด 
เพราะฉะนั้นกราบเรียนว่ากระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้ แล้วก็รับฟังข้อเสนอแนะ
และความห่วงใยของท่านมาโดยตลอด แล้วก็ทั้งหมดครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ 
 

              - ๒๘๘/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘๔ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              ลลิตา ๒๘๘/๑ 
 

  (การประชุมดำเนินมาถึงตอนนี ้ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม) 

  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ต่อไปขอเชิญ  
คุณณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ครับ 

  นายณัฐพงษ์ เร ืองปัญญาวุฒ ิ (แบบบัญชีรายชื ่อ)  :  ท ่านประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรที่เคารพ ผม ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคก้าวไกล ท่านประธานครับ ผมอยากเปิดการอภิปรายนี ้โดยการถามคำถามผ่าน  
ท่านประธานไปยังคณะรัฐมนตรีทุกท่านครับว่า ตัวท่านเองมองเห็นอนาคตของประเทศ 
มองเห็นการเปลี่ยนแปลง มองเห็นการลงทุนอย่างมีคุณภาพ และการใช้จ่ายอย่างมียุทธศาสตร์ 
ไปพร้อม ๆ กับการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างสมดุล เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน
ให้กับประเทศหรือไม่ หรือแม้แต่ตัวท่านเองครับ ผมอยากให้ท่านตอบคำถามนี้ในใจ ไม่ต้องตอบ
ในสภา ไม่ต้องตอบมาที่ตัวผมก็ได้ว่า ท่านเองเมื่อมองไปในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายฉบับนี้ ท่านก็คิดว่าส่วนใหญ่ของ พ.ร.บ. งบฉบับนี้ยังค่อนข้างเหมือนเดิม ไม่ได้มี  
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้ง ๆ ที่ท่านจัดงบฉบับนี้มาเองกับมือร้อยเปอร์เซ็นต์  
เมื่อท่านมีคำตอบแบบนี้ในใจ ถ้าคำตอบเราตรงกัน ผมก็เชื่อว่าท่านเองก็น่าจะมีคำถามต่อ
เช่นเดียวกันว่า ลองให้ผู้แทนราษฎรแบบพรรคก้าวไกลที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการบริหาร
ประเทศขึ้นไปบริหารดูสิ และเดี๋ยวพวกเราจะรู้ว่าโลกไม่ได้ง่ายอย่างที่พวกเราคิด ไม่แน่ใจว่า
ผมเดาใจท่านออกหรือเปล่า แต่ถ้าสมมุติว่าผมเดาใจท่านออก เมื ่อสักครู ่เพื ่อนสมาชิก  
ร่วมพรรคของผม คุณรักชนก ศรีนอก ได้อภิปรายแสดงให้เห็นแล้วว่ากระบวนการจัดทำ
งบประมาณในปัจจุบันนั้นมีปัญหาอย่างไร สิ่งที่ผมจะมาอภิปรายเพื่อสื่อสารผ่านท่านประธาน 
ไปยังคณะรัฐมนตรีทุกท่านโดยตรง ก็คือในเรื่องของการปฏิรูประบบ ไม่ใช่กระบวนการ 
ระบบงบประมาณว่าเราจะปฏิรูประบบงบประมาณในปัจจุบันไปสู่ระบบที่พึงปรารถนาอย่างไร 
จากที่คุณรักชนก ศรีนอก ได้อภิปรายว่ากระบวนการจัดทำงบประมาณในปัจจุบันนั้น  
มีปัญหาอย่างไร มีปัญหาที่เป็นลักษณะการรวมศูนย์อำนาจการจัดสรรงบประมาณไว้ที่สำนัก
งบประมาณ แต่ไร้ซึ่งน้ำยา เพราะต่างคนต่างทำ ไม่มีทิศทาง ทำให้พลังในการขับเคลื่อน
ประเทศแตกกระจาย และเมื่อเราพูดถึงระบบงบประมาณในปัจจุบันปัญหาคืออะไร ปัญหาคือ
เปรียบเสมือนเป็นระบบการตรวจสุขภาพการคลังของประเทศ ที่คุณหมอหรือหน่วยงาน 



๕๘๕ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              ลลิตา ๒๘๘/๒ 
 
ที่ทำหน้าที่ตรวจสุขภาพอย่างรัฐสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบพวกเรานี้ล่ะ มองไม่เห็น
ผลเลือด หรือมองไม่เห็นผล Lab ของผู้ป่วยเลย มิหนำซ้ำพอเราวินิจฉัยโรค พยายามตัดงบ 
พยายามให้ข้อสังเกตในการจัดทำงบประมาณ เรากลับไม่มีเครื่องไม้ เครื่องมือ และยารักษาโรค
ที่ดีเพียงพอ เพื่อแก้ปัญหาโรคเรื้อรังของประเทศนี้ สุดท้ายครับ เราจ่ายยาที่ไม่ดีเพียงพอ
ออกไปแล้ว คุณหมออย่างพวกเรา กลับไม่มีกระบวนการในการ Follow Up ผลตรวจในการติดตาม
และประเมินผลการใช้จ่ายเงินแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหาร 
ได้อย่างดีเพียงพอ ดังนั้นสิ่งที่ผมจะอภิปรายต่อจากนี้ จะช่วยตอบคำถามทุกท่านในใจว่า  
พรรคก้าวไกล เรามีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรม ที่ไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลในวันนี้ จะผมหรือท่าน 
อนาคตเราอาจจะสลับตำแหน่งเก้าอี้กันในสภา แต่ผมเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อพวกเราทกุคน 
ที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้ ทุกท่านครับ สำหรับผมกลไกที่จะช่วยในการรักษาสมดุล
ระหว่างการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ และการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนอย่างมีคุณภาพ  
เพื่อสร้างการเติบโตให้กับประเทศในอนาคตคืออะไร ต้องประกอบไปด้วย ๓ คุณสมบัตินี้ด้วยกัน 
คุณสมบัติทั้ง ๓ ข้อนี้ที่จะช่วยให้เราหาเส้นแบ่งแห่งความสมดุลนั้นได้ขีดยากมากเส้นแบ่งนี้ 
  ข้อที่ ๑ ต้องเป็นกลไกที่สร้างความโปร่งใส ทำให้เราเห็นข้อมูลได้อย่างครอบคลุม
และรอบด้าน เดี๋ยวผมจะมาอภิปรายต่อว่าคำว่าครอบคลุมและรอบด้านนั้นหมายถึงอะไร 
  ข้อที่ ๒ จะต้องเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพที่นอกเหนือจากการใช้จ่ายเงิน 
ในงบประมาณแล้ว จะต้องมีกลไกที่ช่วยให้เราสามารถเชื ่อมโยงการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน  
ที่หมายถึงเงินนอกงบประมาณและเงินนอกนอกงบประมาณเข้ามาอยู ่ด้วยกันอีกด้วย  
เดี๋ยวผมอภิปรายให้ทุกท่านฟังต่อว่าคำว่าเงินนอกนอกงบประมาณนั้นหมายถึงอะไร 
  ข้อที่ ๓ ต้องเป็นกลไกที่สร้างความรับผิดรับชอบของฝ่ายบริหาร ให้สาธารณชน
สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงรัฐสภาอย่างพวกเราครับ อย่างเช่นจะมีกลไกอะไร ที่หากวันหนึ่ง 
ในอนาคต รัฐบาลได้ดำเนินการมาตรการบางอย่างที่ทำให้รัฐสูญเสียรายได้ หรือสร้างภาระ
ทางการคลังของรัฐมากขึ้น พวกเราต้องสามารถตรวจสอบถ่วงดุลได้ 

 
- ๒๘๙/๑ 

 
 



๕๘๖ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ            ประภาลักษณ์ ๒๘๙/๑ 

 
  เริ่มที่ข้อแรกครับ ประเด็นแรกเรื่องความโปร่งใสและครอบคลุมรอบด้าน 
เพ่ือให้เราเห็นผลเลือด เห็นผล Lab ของสุขภาพการคลังของสาธารณะของประเทศไทยครับ 
คำว่าครอบคลุมนั้นหมายถึงอะไร คำว่า ครอบคลุม หมายถึงว่าต้องครอบคลุมทุกหน่วยงาน
ของรัฐที่ใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ประกอบไปด้วยส่วนราชการที่หมายถึงฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ 
ตุลาการ และองค์กรอื ่น ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ข้อที่ ๒ ต้องครอบคลุมถึงองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ ่น ข้อที่ ๓ ต้องครอบคลุมถึงรัฐวิสาหกิจ ครอบคลุมถึงองค์การมหาชนและ  
ทุนหมุนเวียนอื่น ๆ ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ส่วนอีกแกนหนึ่งครับท่านประธาน คำว่า รอบด้าน 
หมายถึงอะไรครับ ต้องมีการรายงานข้อมูลผลเลือดและผล Lab ต่าง ๆ เหล่านี้รอบด้านทุกมิติ
ทางบัญชี ความหมายคืออะไร เราต้องเห็นข้อมูลรายได้ เห็นข้อมูลรายจ่าย เห็นข้อมูลภาระ
ทางการคลังและฐานะทางการเงินของประเทศ มาดูกันครับว่าระบบงบประมาณในปัจจุบัน  
ไม่ว่าผมหรือท่านจะนั่งเก้าอี้อยู่ตรงไหนในสภา ถึงแม้วันนี้เราเป็นฝ่ายบริหาร  พวกเราก็ยัง
มองไม่เห็น ผลเลือด ผล Lab ที่ว่านั้นคืออะไร ทั้งสองแกน แกนตั้งคือครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
แกนนอนคือรอบด้าน ทุกมิติทางบัญชี ทุกท่านจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นแกนฐานะทางการเงิน 
อาจจะมีความครอบคลุมก็จริง อยู่ในเอกสารขาวคาดม่วง แต่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน เดี๋ยวผมจะ
อภิปรายให้ทุกท่านได้รับทราบต่อ ในฝั่งของรายได้อยู่ในเล่มขาวคาดเขียว อาการเดียวกันครับ 
ครอบคลุมทุกหน่วยงานจริง แต่ยังขาดความครบถ้วน  

   ส่วนที่ ๓ ครับ เงินนอกงบประมาณ ครบถ้วนเฉพาะในส่วนของรัฐ ส่วนกลาง 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังขาดความครอบคลุมในส่วนของหน่วยงานบางหน่วย  
ที่ปัจจุบันยังไม่ได้ส่งข้อมูลเงินนอกงบประมาณเข้ามาในเล่มขาวคาดชมพู มาดูกันทีละตัวครับ 
ท่านประธาน เริ่มจากรายงานฐานะทางการเงินที่ปัจจุบันมีการรายงานอยู่ในเอกสารเล่ม  
ขาวคาดม่วง ที่จัดทำโดยสำนักงบประมาณ ยังมีปัญหาอยู่หลาย ๆ อย่างครับ เพราะปัจจุบัน
มีการรายงานตัวเลขที่ชัดเจนเพียงแค่ตัวเลขเดียว ก็คือตัวเลขสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP 
เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเลขนี้มีปัญหาอะไรบ้าง 

  ปัญหาข้อแรกก็คือตัวเลขนี้ยังไม่มีการรายงานภาระทางการคลังอื่น ๆ ที่ไม่ได้
เป็นไปตามนิยามหนี้สาธารณะตามพระราชบัญญัติหนี ้สาธารณะของประเทศไทยครับ  
ก้อนสีน้ำเงินตรงกลาง ๖.๓๗ เปอร์เซ็นต์นั่นล่ะครับ คือก้อนที่ผมหมายถึงอยู่ ยกตัวอย่าง
อย่างเช่น เงินชดเชยที ่รัฐจะต้องจ่ายคืนให้กับหน่วยงานของรัฐในการดำเนินนโยบาย  



๕๘๗ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ            ประภาลักษณ์ ๒๘๙/๒ 
 
แทนรัฐบาลครับ ตามมาตรา ๒๘ แห่ง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง ยกตัวอย่าง อย่างเช่น  
หนี้จำนำข้าวที่ปัจจุบันเรายังใช้หนี้ ธ.ก.ส. ไม่หมด ตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลนี้ อ้างอิงจาก
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่เปิดเผยตัวเลขออกมาในเดือนพฤษภาคมปี ๒๕๖๗ พบว่า  
มีตัวเลขรวมอยู่ถึง ๑ ล้านล้านบาท ก้อนที่ ๒ ในส่วนของสีน้ำเงินก็คือ เงินสมทบประกันสังคม
กองทุนประกันสังคม เงินของพ่อแม่พี่น้อง ผู้ใช้แรงงานทุกคน ที่รัฐบาลมีหน้าที่จะต้องส่งเงินสมทบ 
เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องผู้ใช้แรงงานเหล่านี้มีเงินไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณ แต่ในปัจจุบันรัฐบาล
ยังคงค้างจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอยู่สูงถึง ๗๑ ,๐๐๐ ล้านบาท ส่วนสุดท้ายครับ 
เงินที่รัฐบาลควรจะต้องชดเชยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากมาตรการของรัฐ
ส่วนกลางเองนี่ล่ะครับ เร่ิมตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้ว ที่ช่วยผ่อนหนักผ่อนเบาในช่วงวิกฤติโควิด
ในการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในสมัยรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ มาถึงในปัจจุบัน  
มีมาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือจะให้ผมเรียกว่าเอาใจเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ก็ได้ครับ ลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ ์ที ่ดินที ่ทำให้ท้องถิ ่นสูญเสียรายได้ไปอีก 
๒๐,๐๐๐ ล้านบาท รวมทั้ง ๒ ก้อน ตอนนี้หนี้ที่รัฐบาล ภาระทางการคลังที่รัฐบาลค้างจ่ายท้องถิ่น
รวมสูงถึงราว ๗๗,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งยังไม่นับรวมก้อนอีกก้อนหนึ่ง ก็คือก้อนสีแดงด้านขวาสุด 
๐.๒ เปอร์เซ็นต์นั่นล่ะครับ ที่ปัญหากรอบนิยามหนี้สาธารณะของประเทศไทยเรา ยังเป็นนิยาม
แบบแคบ ไม่เป็นไปตามกรอบนิยามหนี้สาธารณะสากลของ IMF ที่เขานิยามเอาไว้ว่า คำว่า 
หนี้สาธารณะของรัฐบาลทั่วไป หรือที่เขาใช้คำว่า General Government นั้น จะต้องรวมหนี้ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนี้ของกองทุนประกันสังคมด้วย --------------------------- 
 

          - ๒๙๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘๘ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           จินตนา ๒๙๐/๑ 
 
แน่นอนที่สุดครับ จากผลการศึกษาของพวกเราตามรายงานของ สบน. สำนักงานบริหาร  
หนี้สาธารณะ ในเดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๗ ล่าสุด จะพบว่าปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๗,๘๕๐ แห่งทั่วประเทศ มีหนี้สินที่ท้องถิ่นไปกู้เองโดยตรง รวมสูงถึง ๓๘ ,๐๐๐ ล้านบาท 
และกองทุนประกันสังคมเอง จากรายงานงบการเงินของกองทุนประกันสังคม ตัวเลขล่าสุด  
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาผ่านกระทรวงแรงงาน พบว่ามีหนี้สินอยู่ราว ๒,๖๐๐ ล้านบาท  
ทุกท่านครับ ตัวเลขกราฟสีส้มด้านซ้ายสุด ๖๓ เปอร์เซ็นต์ เป็นตัวเลขยังไม่ Update  
ปัจจุบันล่าสุด ปัจจุบันสูงกว่านี้ แต่เป็นตัวเลขที่ผมอ้างอิงมาจากเอกสารขาวคาดม่วง ทุกท่าน
ลองคิดดูว่าถ้าเรารวมภาระทางการคลังอื ่น ๆ ที่ปัจจุบันยังไม่ได้รวมภาระทางการคลัง  
ที่อยู ่นอกนิยามหนี้สาธารณะ และยังไม่ได้รวมภาระทางการคลังที ่นิยามหนี้สาธารณะ  
ของประเทศไทย ไม่ได้เป็นไปตามหลักสากล ไม่ต้องให้ผมบวกเลขให้ดูครับ เห็นจากกราฟนี้
ทุกท่านเห็นว่าอย่างไรก็เกิน ๗๐ เปอร์เซ็นต์แน่นอน นี่ล่ะครับที่เป็นภาระทางการคลัง  
ของประเทศไทยที่ยังถูกซุกซ่อนอยู่ ไม่ได้ถูกรายงานอยู่ในระบบงบประมาณปกติ  

  มาถึงส่วนที่ ๒ ค่าเลือด และผล Lab ที่เรายังมองไม่เห็นก็คือในส่วนของ 
การประมาณการรายได้ ซึ่งถูกรายงานอยู่ในเล่มขาวคาดเขียว ที่จัดทำโดยสำนักงบประมาณ 
ถามว่าปัจจุบันยังไม่มีความครบถ้วนอย่างไรครับท่านประธาน ก็เพราะว่ารายงานเล่มขาว
คาดเขียวในปัจจุบันนั้น ยังไม่มีการรายงานประมาณการตัวเลขที่รัฐจะต้องสูญเสียไปจาก  
การดำเนินนโยบายหรือมาตรการของรัฐ ยกตัวอย่างอย่างเช่น ในงบปี ๒๕๖๗ สส. ศุภโชติ ไชยสัจ 
จากพรรคก้าวไกล ได้อภิปรายให้ทุกท่านเห็นแล้วว่ามาตรการตรึงราคาค่าไฟของรัฐบาล  
ได้ทำให้ กฟผ. สูญเสียรายได้ กำไรลดลงแน่นอน ดังนั้นเงินปันผลที่ กฟผ. จะต้องนำส่งรัฐ
ลดลงแน่นอน แต่กลับไม่มีการรายงานการสูญเสียรายได้ตรงนี้เข้ามาในตัวเลขประมาณการ
รายได้ในเล่มขาวคาดเขียวในงบปี ๒๕๖๗ และในแต่ละปี ๆ ตามสไลด์หน้านี้ คือรายได้
ทางด้านภาษี เมื ่อสักครู ่เป็นรายได้อื ่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษี ตัวเลขนี้เป็นรายได้ทางภาษีที่รัฐ 
จะต้องสูญเสียไป เนื่องมาจากมาตรการต่าง ๆ หรือที่เราเรียกกันว่า Tax Expenditures 
ยกตัวอย่างอย่างเช่น สิทธิประโยชน์ทาง BOI ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน รวมถึง 
มาตรการอื่น ๆ อย่างเช่น การลดอัตราภาษีสรรพสามิต น้ำมันดีเซลตัวเลขนี้ออกมาจาก สศค.  
ที่รายงานต่อกรรมาธิการติดตามงบในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ในแต่ละปี ๆ ทุกท่าน 
ดูตัวเลขขวาสุดก็ได้ ในปี ๒๕๖๕ มีมูลค่าสูงถึง ๕๐๐ ,๐๐๐ ล้านบาท ทุกท่านคุ้น ๆ ไหม  



๕๘๙ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           จินตนา ๒๙๐/๒ 
 
๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เรานึกถึงอะไรครับ สำหรับผม ผมนึกถึงจำนวนงบประมาณที ่ใช้  
ในการดำเนินโครงการ Digital Wallet ทุกท่านครับ มีคำถามแบบเดียวกับผมหรือเปล่า 
ปัจจุบันที่ประชาชนทั่วทั้งประเทศ ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เกิน ๙๐ เปอร์เซ็นต์ขึ้น ไม่เคยรู้มาก่อนเลย
ว่าปัจจุบันเรามีรายจ่ายทางอ้อม หรือจำนวนรายได้ที่รัฐจะต้องสูญเสียไป เนื่องมาจากมาตรการ
ของรัฐเองจำนวนเท่าไร ผมว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐสภาและสาธารณชนจะต้องรับรู้มองเห็นค่าเลือด 
ผล Lab และตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่ออะไรครับท่านประธาน เพื่อที่เราจะได้มาพิจารณา
ร่วมกันได้ว่า แหล่งเงินที่ท่านจะใช้ในการดำเนินนโยบาย แหล่งใดมีความเหมาะสม คุ้มค่า
มากที่สุด ระหว่างการกู้เงินที่ลูกหลานของเราในอนาคต โดยเฉพาะลูกหลานพ่อแม่พี่น้องคนจน 
จะต้องมาแบกรับภาระร่วมกับพวกเราที่นั่งอยู่ในสภาแห่งนี้ กับแหล่งเงินที่เกิดจากการยกเลิก
มาตรการหรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีของรัฐบางอย่างที่มีแค่คนกลุ่มน้อยบางกลุ่มในสังคม
ได้รับประโยชน์ ท่านคิดว่าแหล่งเงินแบบไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ 
แหล่งเงินแหล่งไหนที่จะเป็นการสร้างภาระทางการคลังของประเทศในอนาคตน้อยกว่ากัน 
ทุกท่านตอบคำถามนี้ในใจ ไม่ต้องตอบผมก็ได้ และไม่ใช่เฉพาะการรายงานตัวเลขเหล่านี้ครับ 
ในตัวเลขขาวคาดเขียว ผมคิดว่าหน่วยงานอย่างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค.  
ท่านควรจะต้องมีหน้าที่ในการรายงานตัวเลขแบบนี้ออกมาเป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาส  

 มาถึงค่าเลือดและผล Lab ส่วนสุดท้ายที่มีการรายงานอยู่ในเล่มขาวคาดชมพู 
ก็คือในส่วนของเงินนอกงบประมาณ ทุกท่านครับ ในต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีการประมาณการ 
เงินนอกงบประมาณในเอกสารเล่มขาวคาดชมพูเอาไว้ว่า ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐน่าจะมี
เงินนอกงบประมาณอยู่ในถุงในถังที่สะสมกันมาหลาย ๆ ปี ประมาณ ๓.๓ ล้านล้านบาท  
ทุกท่านฟังไม่ผิดครับ ๓.๓ ล้านล้านบาท ------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๙๑/๑ 
 
 

 
 
 



๕๙๐ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ      กานฐ์พิชชา ๒๙๑/๑ 
 
คำว่าเงินนอกงบประมาณหมายถึงอะไรครับ ตามคำนิยามของกรมบัญชีกลางหมายถึงว่า  
เงินที ่จริง ๆ หน่วยงานของรัฐจะต้องนำส่งคลังให้เป็นรายได้แผ่นดิน แต่ไม่ต้องนำส่ง  
เพราะมีกฎหมายยกเว้นไว้เป็นอย่างอื่น ยกตัวอย่างเช่น เงินที่หมุนเวียนในธุรกิจกองทัพ  
เงินที่อยู่ตามมหาวิทยาลัยเวลาเก็บค่าเทอม หรือเงินในโรงพยาบาลของรัฐต่าง ๆ เพราะผม
ทราบดีเงินส่วนนี ้บางอย่างต้องใช้ในการหมุนเวียน แต่พวกเราเคยเห็นลงไปในไส้ใน
รายละเอียดหรือยังว่า เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมมากน้อยเพียงใด จากตัวเลขขวาบนที่ทุกท่าน
เห็น ๑-๒ เปอร์เซ็นต์นั้น คือตัวเลขที่ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐเอามาสมทบกับเงินในงบประมาณ 
แปลว่าอะไรครับ ๓.๓ ล้านล้านบาท เอามาสมทบกับเงินในงบประมาณเพียงแค่ ๑-๒ เปอร์เซ็นต์
เท่านั้นเอง ผมเข้าใจดีว่า ๓.๓ ล้านล้านบาทนั้น เราไม่สามารถใช้ได้ทั้งหมดครับ เพราะว่า
อะไรครับ ก้อนใหญ่ ๆ ในนั้นคือเงินนอกงบประมาณของสำนักงานประกันสังคมที่อยู่ในกองทุน
ประกันสังคม ๒.๔ ล้านล้านบาท แปลว่ายังเหลือส่วนที่เหลือที่เราพอจะเอาไปใช้จ่ายร่วมกับ
เงินในงบประมาณได้อีกประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ๙๐๐,๐๐๐ ล้านบาทนั้นประกอบไปด้วย
อะไรครับ อย่างเช่นเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๗ ,๘๕๐ แห่งทั่วประเทศ 
รวมกันราว ๆ ๗๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทในปีงบประมาณนี้ และของหน่วยงานอื่น ๆ  อีกประมาณ 
๑๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท รวมได้ประมาณ ๙๐๐ ,๐๐๐ ล้านบาท ๙๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  
อีกเช่นเคย ทุกท่านคุ้นตัวเลขนี้ไหม ถ้าทุกท่านได้ติดตามการอภิปรายของคุณศิริกัญญา ตันสกุล 
เมื่อวันแรกที่ผ่านมา จะพบว่าตรงกับตัวเลขพื้นที่ทางการคลังในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ พอดิบพอดี 
เงินในงบประมาณของพวกเรามีจำกัด มีรายจ่ายประจำเยอะ พื้นที่ทางงบประมาณเหลือน้อย 
แต่ในขณะเดียวกัน เรามีเง ินนอกงบประมาณเท่ากับพื ้นที ่ทางงบประมาณของเงิน
งบประมาณทั้งปี ส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ที่เราในฐานะผู้กำหนดนโยบายต้องอย่าลืมคำนึงถึง  
ว่าเรายังมีเงินแผ่นดินในส่วนนี้อยู่ เพื่อที่ เราจะได้นำมาใช้จ่ายร่วมกับการดำเนินนโยบาย 
อย่างมียุทธศาสตร์ได้ ผมยกตัวอย่างสั้น ๆ ง่าย ๆ ๑ ตัวอย่าง ยกตัวอย่างการผลิตน้ำประปา
สะอาด ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล ที่คุณอิทธิพลได้อภิปรายไปแล้วตั้งแต่ในวันแรก สส.  
จากพรรคก้าวไกล ว่าโรงผลิตน้ำประปาในประเทศไทยในปัจจุบันนั้นมี ๗๐ ,๐๐๐ กว่าแห่ง 
ทั่วทั้งประเทศ และสะอาดเพียงแค่ไม่กี่แห่งเท่านั้นเอง ที่ได้รับการรับรองจากกรมอนามัย 
แล้วเราลองมาดูในงบประมาณปี ๒๕๖๘ กลับพบว่ามีการตั้งงบประมาณเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการการผลิตน้ำประปาเพียงแค่ ๒ ,๐๐๐ ล้านบาท ผมเดาได้เลย ๒,๐๐๐ ล้านบาทนี้ 



๕๙๑ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ      กานฐ์พิชชา ๒๙๑/๒ 
 
ในงบปี ๒๕๖๘ เราคงทำให้โรงผลิตน้ำประปาจากที่ไม่สะอาดกลับมาสะอาดมากขึ้นได้  
แค่ไม่กี่ร้อยแห่ง ทุกท่านลองนึกดูสิครับว่าถ้าเรายังคงหวังพึ่งแค่เงินในงบประมาณจัดสรร  
ได้จำกัดจำเขี่ยปีละแค่ ๒,๐๐๐ กว่าล้านบาท อีกกี่ปีน้ำประปาทั่วประเทศถึงจะสะอาดให้กับ
พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ ลองกลับหลักคิด เปลี่ยนหลักคิดนิดเดียวได้ไหมครับ ปัจจุบัน  
ผมทราบว่ากระทรวงมหาดไทยได้มีการปลดล็อกเรื่องระเบียบการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น ให้ท้องถิ ่นทั ่วทั ้งประเทศนำมาใช้จ่าย ในงบลงทุนได้แล้ว ดังนั้น  
ถ้ามีมาตรการจากรัฐบาลในเรื่องของการผลิตน้ำประปาสะอาด เป็นมาตรการจูงใจ อย่างเช่น 
บอกว่าถ้าท้องถิ่นใดต้องการนำเงินสะสมซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณต่าง ๆ เหล่านี้ไปใช้  
ในการปรับปรุงโรงผลิตน้ำประปา รัฐบาลจะสมทบให้อีกเท่าตัว มาตรการแบบนี้นอกจาก  
เป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินแล้ว คือเอาเงินสะสมของท้องถิ่นมาใช้แล้ว ยังเป็นการจูงใจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอาเงินสะสมของตนเองซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ ออกมาใช้จ่าย
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลอีกด้วย 
  สุดท้ายครับ ในส่วนของเอกสารขาวคาดชมพูที่พูดถึงเงินนอกงบประมาณ 
ที่ผมกำลังอภิปรายอยู่นี้ ควรจะนับรวมถึงหน่วยงานของรัฐทั้งหมดครับ ไม่ใช่เฉพาะหน่วยรับ
งบประมาณ หน่วยงานของรัฐ ไม่ใช่เฉพาะหน่วยรับงบประมาณ คำว่าหน่วยรับงบประมาณ
หมายถึงว่าถ้าหน่วยงานของรัฐใดไม่ได้ขอจัดสรรเงินงบประมาณเข้ามาในปีนี้ พวกเราจะไม่เห็น
เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานนั้นครับ ผมยกตัวอย่างเช่น ปตท. ครับ เป็นหน่วยงานของรัฐ
เพราะเป็นรัฐวิสาหกิจ แต่ ปตท. มีเงินเหลือเพียงพอครับ ไม่เคยขอรับการจัดสรรเงิน
งบประมาณเข้ามาให้กับพวกเราพิจารณาเลย เพราะฉะนั้นทุกวันนี้พวกเราไม่เคยเห็นเงิน
นอกงบประมาณของ ปตท. ในเอกสารขาวคาดชมพู เป็นหน้าที่ของพวกเราสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรทุกคนที่จะต้องมีการเสนอแก้ไขกฎหมายวิธีการงบประมาณเพื่ออุดช่องโหว่ทางกฎหมาย
ต่าง ๆ เหล่านี้ ให้มีการรายงานตัวเลขเงินนอกงบประมาณเข้ามาอย่างครอบคลุมทุกหน่วยงาน
ของรัฐ ไม่ใช่เฉพาะหน่วยรับงบประมาณ ------------------------------------------------------------ 

 
 - ๒๙๒/๑ 

 
 



๕๙๒ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           จงถนอม ๒๙๒/๑ 
 
สรุปในส่วนแรกท่านประธาน ที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่าระบบงบประมาณในปัจจุบันของเรานั้น 
เปรียบเสมือนระบบการตรวจสุขภาพที่คุณหมอหน่วยงานตรวจสอบอย่างรัฐสภาของพวกเรา
มองไม่เห็นค่าเลือดและผล Lab ของผู้ป่วย ซึ่งเมื่อสักครู่ผมได้กล่าวไปให้ทุกท่านเห็นแล้วว่า
ค่าเลือดและผล Lab ตัวใดที่เรายังไม่เห็นและควรจะต้องเห็นอยู่อีกบ้าง  
  เรามาดูกันต่อในส่วนที่ ๒ ว่าถ้าเรามีผลการตรวจสุขภาพอย่างครอบคลุม 
รอบด้านแล้ว หมออย่างพวกเราควรจะต้องมียาหรือมีเครื่องไม้เครื่องมือในการรักษาที่ดี
เพียงพออย่างไรบ้าง ทุกท่านครับ ผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้น่าจะเคยได้
ยินเสียงสะท้อนจากหน่วยรับงบประมาณที่มาชี้แจงงบ ผมไม่แน่ใจว่าทุกท่านเคยได้ยินไหม  
แต่ผมได้ยินบ่อยมาก เวลาเลิกประชุม เจ้าหน้าที่ก็จะเดินมาแล้วก็ถามพวกเราว่า เขาไม่เข้าใจ
ว่าทำไมเขาจะต้องเป็นคนชี้แจงงบประมาณ ในเมื่อเขาไม่ได้เป็นคนจัดงบ คนที่จัดสรรงบประมาณ 
คือสำนักงบประมาณ ไม่ใช่หน่วยรับงบประมาณ ด้วยกระบวนการจัดทำงบประมาณแบบนี้
แบบที่เป็นอยู่ ดังที่คุณรักชนกได้อภิปรายไปก่อนหน้าผม ผมขอตั้งชื่อเรียกว่า เป็นงบที่คนทำ
ไม่ได้จัด คนจัดไม่ได้ทำ ทำให้เราได้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ไร้ทิศทาง  
ดูสะเปะสะปะขาดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเมื่อสักครู่ท่านรักชนกก็ได้เสนอทางออก
ของการจัดการกับปัญหานี้แล้ว ผมจะไม่ขอลงรายละเอียดไม่อยากอภิปรายซ้ำ แต่จะขอเน้น
เฉพาะส่วนที่ผมคิดว่าเกี ่ยวข้องกับการเป็นยารักษาโรคให้กับระบบงบประมาณทั้งหมด  
ของประเทศนี้ ว่าเราควรจะมียาและเคร่ืองมืออะไรบ้างมาใช้ในการจัดการกับปัญหา 
  อย่างแรกครับ ในเรื ่องของคำแถลงงบประมาณ การแถลงยุทธศาสตร์  
การจัดสรรงบประมาณกับแผนบริหารรายได้ และแผนบริหารหนี้ต่อสภาผู้แทนราษฎร  
เดี๋ยวผมเล่าให้ทุกท่านฟังต่อว่า คำว่า แผนบริหารรายได้และแผนบริหารหนี้ หมายถึงอะไร  
ซึ่งพวกเราไม่ได้คิดเองลอย ๆ เราเรียนรู้มาจากประเทศแคนาดา ผ่านผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 
บ้านเขารัฐบาลก่อนที่จะเริ่มกระบวนการจัดทำคำของบประมาณ เขามาแถลงต่อรัฐสภาทุกปีว่า 
ปีนี้คุณมีนโยบายอะไร เพื่อนสมาชิกครับ การอภิปรายที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ ทั้งวาระที่ ๑ 
วาระที่ ๒ วาระที่ ๓ สำหรับผม ผมอยู่สภาแห่งนี้มาหลายปี ได้ข้อสรุปอย่างเดียวว่า เราทำไป 
ก็ได้แค่การแก้เล็กแก้น้อย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรในภาพใหญ่ของงบประมาณในแต่ละปี 
ได้เลยครับ กระบวนการการให้รัฐบาลมาแถลงการจัดทำงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
แบบนี้ต่างหาก ให้สภามีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น และรัฐบาลเอาความเห็นต่าง ๆ เหล่านี้ 



๕๙๓ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           จงถนอม ๒๙๒/๒ 
 
ไปใช้ในการจัดทำคำของบประมาณต่างหาก ที่จะทำให้เสียงของผู้แทนราษฎรของพวกเรา  
มีส่วนสำคัญจริง ๆ ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างงบประมาณในแต่ละปี 
  ข้อที่ ๒ การเปลี่ยนอำนาจการจัดสรรงบประมาณจากเดิมที่อยู ่ในสำนัก
งบประมาณไปอยู่กับหน่วยรับงบประมาณดังที่คุณรักชนกได้กล่าวไป มีหลักใหญ่ใจความง่าย ๆ 
เพียงอย่างเดียว คือการเปลี่ยนให้การส่งคำของบประมาณที่หน่วยรับจะต้องส่งเข้ามานั้น  
ต่ำกว่า Ceiling หรือต่ำกว่ากรอบวงเงินงบประมาณเท่านั้น คำว่า Ceiling จริง ๆ ผมก็เข้าใจว่า 
ในหลักปฏิบัติทุกวันนี้ก็มีปฏิบัติอยู่ แต่เวลากรรมาธิการถามสำนักงบประมาณทีไรว่า Ceiling 
เท่าไร สำนักงบประมาณบอกทุกปีว่า ไม่มี Ceiling ซึ่งจริง ๆ ในหลักปฏิบัติเราทราบว่ามีครับ 
ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะทำลายแดนสนธยาต่าง ๆ เหล่านี้ เอาตัวเลข Ceiling ออกมากาง  
ในแต่ละปีรัฐบาลให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์หรือการแก้ไขปัญหาด้านไหนในสังคม  
ใส่ตัวเลขลงไป ปีนี้ให้ความสำคัญกับด้านการศึกษา ปีนี้ให้ความสำคัญกับด้านสิ่งแวดล้อม  
ใส่ตัวเลขกรอบงบประมาณลงไป แล้วให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำคำขอเข้ามาต่ำกว่ากรอบ
งบประมาณนั้น ด้วยกระบวนการแบบนี้ คณะรัฐมนตรีทุกท่านครับ รัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหาร 
ที่ท่านมาจากประชาชน พวกเรามาจากประชาชน ท่านจะมีปากมีเสียงเพียงพอในการกำหนดว่า
ในการจัดทำงบประมาณปีนี้ ฉันจะให้ความสำคัญกับเร่ืองอะไร ไม่ใช่ให้ระบบราชการประจำ
มามีปากมีเสียง คิดแทนประชาชนในการจัดสรรงบประมาณ ยาแก้ไขปัญหาโรคในส่วนนี้ 
คณะรัฐมนตรีทุกท่าน ท่านเอากับพวกเราไหมครับ ให้ท่านมีอำนาจในการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือประชาชน ถ้าท่านเอากับพวกเราไปต่อที่ยารักษาโรคตัวที่ ๓ ครับ -------------------------- 
 

              - ๒๙๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙๔ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ภิรญา ๒๙๓/๑ 
 
นั ่นก็คือในการจัดซื ้อจัดจ้างอย่างมียุทธศาสตร์ ที ่เราไปเรียนรู ้มาจากประเทศเกาหลี
เช่นเดียวกัน ทุกท่านครับ หากท่านใดได้ติดตามการสัมมนาวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงบประมาณของรัฐสภา หรือที่เราเรียกกันสั้น ๆ ว่า 
PBO ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ที่ผ่านมา ทุกท่านจะเห็นตัวเลขหนึ่งที ่น่าสนใจ ในแต่ละปี  
แต่ละปี มีรายจ่ายของรัฐวิสาหกิจที่มีมูลค่าสูงถึง ๔.๕๔ ล้านล้านบาท ทุกท่านฟังไม่ผิดครับ  
๔.๕๔ ล้านล้านบาท สูงกว่าจำนวนเงินในงบประมาณที่เราพิจารณากันอยู่ตอนนี้อีกเสียด้วย  
ซึ่ง ๔.๕๔ ล้านล้านบาทนี่ล่ะที่ผมจะตั้งชื่อเล่นว่า เงินนอกนอกงบประมาณ คนละส่วนกับ  
เงินนอกงบประมาณ บ้านเรานอกจากมีเงินนอกงบประมาณแล้ว ยังมีเงินนอกนอกงบประมาณ 
อีก ๔.๕๔ ล้านล้านบาทอยู่ด้วย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
เงินนอกนอกงบประมาณ ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นเงินแผ่นดินครับท่านประธาน 
หากจะให้ผมเปรียบเทียบระบบงบประมาณในบ้านเราตอนนี้ เหมือนเป็น Metaverse ครับ 
เป็นระบบงบประมาณรัฐซ้อนรัฐ ก็คืองบประมาณของรัฐบาลและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ 
โจทย์ต่อไปของพวกเราในการปฏิรูประบบงบประมาณก็คือจะใช้กลไกใด ในการรวมเงินแผ่นดิน
ทั้ง ๓ ก้อนนี้เข้าด้วยกัน เพื่อการใช้จ่ายอย่างมียุทธศาสตร์ คุ้มค่าทุกบาท ทุกสตางค์ ผมแนะให้
นิดเดียวครับ ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมีการบัญญัติไว้ว่า การใช้จ่ายเงินแผ่นดินจะต้อง
เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งกลไกในทางกฎหมายที่เราสามารถควบคุมได้ ก็คือระเบียบพัสดุ  
และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ดังที่คุณรักชนกได้บอกไปว่าเราสามารถใช้การจัดซื้อ จัดจ้าง 
อย่างมียุทธศาสตร์ เพ่ือใช้จ่ายเงินรัฐวิสาหกิจให้ตอบโจทย์นโยบายของรัฐอย่างไรได้บ้าง  
   ข้อที่ ๔ ข้อสุดท้าย ก็คือการส่งเสริมบทบาทสำนักงบประมาณให้มีการวัดผล
และความคุ้มค่ากับการใช้จ่ายงบประมาณ เรื่องนี้ผมอภิปรายสั้น ๆ ครับ จากเดิมที่บทบาท
ในปัจจุบัน สำนักงบประมาณอยู่ในบทบาทคิดแทนคนอื่นว่าโครงการใดควรทำ หรือไม่ควรทำ 
เปลี่ยนใหม่ ให้สำนักงบประมาณวัดผลคนอื่น จากเดิมที่ตัวชี้วัดหน่วยงานคิดเอง จัดทำเอง 
วัดผลเอง ประเมินผลเอง เป็นสำนักงบประมาณคิดให้ วัดผลให้ แนะนำให้ ดีกว่าไหมครับ  
   ไปต่อที่ส่วนสุดท้ายครับ Part แรกพูดถึงผล Lab ผลเลือดที่เราควรจะต้อง
มองเห็น Part ที่ ๒ ยารักษาโรคทั้ง ๔ ตัว Part ที่ ๓ เราจะมีกลไกอย่างไรให้คุณหมอสามารถ  
Follow Up ผลตรวจการรักษากลไกในการถ่วงดุลตรวจสอบรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ดว้ย 
ผมคิดว่าหลักใหญ่ใจความที่สำคัญของเรื่องนี้ คือเราต้องหยุดคิดได้แล้วว่า คำว่า งบประมาณนั้น  



๕๙๕ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ภิรญา ๒๙๓/๒ 
 
หมายถึงงบประมาณรายจ่าย ถ้างบประมาณไม่ได้หมายถึงงบประมาณรายจ่าย หมายถึง
อะไรครับ คำว่า งบประมาณ ควรจะต้องหมายถึงงบประมาณรายได้และภาระทางการคลัง
ของรัฐด้วยครับ เพราะทั้ง ๓ ส่วนนี้คือเรื่องเดียวกันที่แยกจากกันไม่ออก ผมยกตัวอย่าง 
อย่างเช่น สมมุติว่าวันนี้รัฐบาลมานำเสนอร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายต่อสภา สมมุติ
ท่านบอกว่ามีตัวเลขประมาณการรายได้ ๑๐๐ บาท ท่านจะขอกู้ ๒๐ บาท เพราะว่าท่าน
ต้องการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ๑๒๐ บาทใช่ไหมครับ ในระหว่างปีงบประมาณ 
สมมุติว่าเศรษฐกิจไม่ดี รัฐบาลจัดเก็บรายได้ได้ไม่เข้าเป้า หายไป ๕ บาท เท่ากับว่าในระบบ
งบประมาณปัจจุบัน รัฐบาลสามารถขอกู้เพิ่มได้อีก ๕ บาท เพื่อมาเติมงบประมาณรายจ่าย
ให้เต็ม ๑๒๐ บาทได้ทันที ระบบงบประมาณแบบนี้ไม่ใช่ไม่ดี ดีครับ ทำให้รัฐบาลมีความ
คล่องตัวในการบริหารการคลัง เพราะไม่มีใครสามารถคาดการณ์ประมาณการรายได้  
หรือเหตุการณ์ในอนาคตได้ แต่ Keyword ที่สำคัญมันอยู่ตรงนี้ล่ะครับท่านประธาน คือคำว่า
ไม่มีใครสามารถคาดการณ์เหตุการณ์อนาคตได้ กลับกันครับ ถ้าเป็นเหตุการณ์บางอย่าง  
หรือการดำเนินการบางอย่างของรัฐ ที่รัฐบาลจงใจ หรือเลือกที่จะทำเอง ทำให้รัฐสูญเสีย
รายได้ และเพิ่มภาระทางการคลังของรัฐมากขึ้น ยกตัวอย่างดังที่ผมได้อภิปรายไปแล้วครับ  
กรณีในปี ๒๕๖๗ ที่ สส. ศุภโชติ พูดถึงเรื่องมาตรการตรึงค่าไฟที่ทำให้รัฐสูญเสียรายได้  
หรือแนวโน้มของรัฐบาลชุดนี้ ที่จะเอาสิทธิการลดหย่อนภาษีของ LTF กลับคืนมา อย่างที่บอก
สิทธิในการลดหย่อนภาษีมีแค่กลุ่มคนบางกลุ่มได้รับประโยชน์ หรือในอนาคตครับ เกิดมีเหตุ
พลิกผันทางการเมือง รัฐบาลอยากจะทิ้งทวนก่อนยุบสภา ลดภาษีน้ำมันเอาใจประชาชนหน่อย 
หาเสียงเชิงนโยบาย ผมไม่ได้กล่าวหาท่านนะครับ ผมพูดถึงหลักการว่าเกิดเป็นรัฐบาลชุดใด
มาทำแบบนี้ --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๙๔/๑ 
 
 
 
 
 



๕๙๖ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ       จันทร์เพ็ญ ๒๙๔/๑ 
 
เพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ ในขณะที่ทุกท่านกำลังพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในสภา 
ร ัฐบาลตอนนี ้ส ัญญาว ่าจะใช ้งบประมาณรายจ่าย ๓.๗ ล ้านล ้านบาท ก ู ้มาประมาณ  
๘๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่ในอนาคตเกิดจะมีการทิ้งทวน ดำเนินมาตรการบางอย่างของรัฐที่ทำ
ให้รัฐสูญเสียรายได้ และต้องกู ้เพิ ่ม สร้างภาระทางการคลังของรัฐเพิ ่มขึ้นอีกในอนาคต  
ในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านคิดว่า Fair ต่อสภาไหมครับ ถ้าท่านคิดว่าไม่ Fair ผมมีมาตรการ 
๒ ข้อ ในการช่วยทำให้ฝ่ายตรวจสอบหรือรัฐสภาอย่างพวกเรามีกลไกที่ดีขึ้นในการตรวจสอบ
ถ่วงดุลฝ่ายบริหารครับ  
  ข้อแรกนั ่นก็คือ เรื ่องของการที ่ร ัฐบาลจะต้องเสนอแผนบริหารรายได้  
และแผนบริหารหนี้ ดังที่ผมได้อภิปรายไปแล้ว พร้อม ๆ กับการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้รัฐสภาสามารถอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ไปพร้อมกับแผนบริหารรายได้และแผนบริหารหนี้ในคราวเดียวกัน ความหมายหมายถึงอะไร 
หมายถึงว่าหากในระหว่างปีงบประมาณหลังจาก พ.ร.บ. งบประมาณผ่านสภาออกไปแล้ว 
หากรัฐบาลจงใจดำเนินมาตรการใด ๆ ที่ส่งผลให้รายได้ของรัฐหายไป หรือภาระทางการคลัง
ของรัฐเพิ ่มขึ ้น โดยที่มาตรการต่าง ๆ เหล่านั ้นไม่เคยถูกบรรจุอยู ่ในแผนบริหารรายได้  
และแผนบริหารหนี้ที ่จะต้องเสนอมาพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ รัฐบาลจะต้องกลับมาชี้แจงต่อรัฐสภา มีโอกาสให้พวกเรา  
ได้ตั้งคำถามและตรวจสอบและพิจารณาร่วมกัน แน่นอนที่สุดครับ ผมไม่ได้กำลังจะบอกว่า
รัฐบาลจะดำเนินการมาตรการอะไรทางการคลัง จะต้องมาขออนุมัติจากสภาก่อน อำนาจ
ทางการคลังเป็นอำนาจโดยแท้ของฝ่ายบริหาร แต่หากว่าถ้าท่านดำเนินมาตรการใด ๆ  
ที่ท่านไม่เคยมาสัญญากับสภาไว้ก่อน ท่านจะต้องกลับมาชี้แจงต่อรัฐสภา ซึ่งแน่นอนที่สุด
ภายใต้ระบบการเมืองแบบบ้านเรา ภายใต้ระบบรัฐสภา รัฐบาลถือเสียงข้างมากอยู่แล้วครับ 
อย่างไรก็ตามหากเป็นนโยบายของรัฐบาล อย่างไรก็ผ่านสภาได้อยู่แล้ว แต่รัฐบาลจะแอบทำอะไร
มุบมิบไม่ได้ มีอะไรก็ต้องกลับมาให้สภาตรวจสอบครับ นี่คือข้อเสนอข้อแรกในการสร้างกลไก
ความรับผิดรับชอบ 
  มาสู ่กลไกอีกข้อหนึ ่งครับ ที ่จะช่วยทำให้ประเทศของเราหาเส้นแบ่ง  
แห่งความสมดุลนั้นได้ดียิ ่งขึ ้น ก็คือการยกระดับสถานะสำนักงบประมาณของรัฐสภา  
หรือ PBO ให้เป็นองค์กรที่มีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลังของประเทศ  



๕๙๗ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ       จันทร์เพ็ญ ๒๙๔/๒ 
 
มีความเป็นกลางทางวิชาการ เพื ่อให้สำนักงบประมาณของรัฐสภาเป็นเสาหลักอีกเสา  
ของสังคมในการถ่วงดุลตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน และช่วยตรวจประเมินสุขภาพ  
การคลังของประเทศ ก่อนที่พวกเราจะเลยจุดวิกฤติ โดยที่พวกเราไม่รู้ตัว 
  ถึงส่วนสรุปของการอภิปรายครั ้งนี ้ ท่านประธานครับ จากทั้งหมดที่ผม  
ได้อภิปรายไป ไม่ว่าจะเป็นในเรื ่องของการปฏิรูประบบงบประมาณให้มีความโปร่งใส 
ครอบคลุม รอบด้าน การปรับปรุงกระบวนการจัดทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  
มีความเชื่อมโยงและมียุทธศาสตร์ รวมถึงการสร้างกลไกระบบงบประมาณให้ฝ่ายบริหาร  
ต้องมีความรับผิดรับชอบ ถูกตรวจสอบถ่วงดุลได้ ล้วนเป็นข้อเสนอที่ทำให้งบประมาณของ
ประเทศเรานั้น เป็นระบบงบประมาณที่ทุกคน ไม่ใช่เฉพาะพรรคก้าวไกลพึงปรารถนาที่พวกเรา
จะได้รับประโยชน์นี้ร่วมกัน ผมยืนยันครับว่าทุกข้อเสนอนี้ พวกเรายินดีช่วยรัฐบาลในการผลักดัน 
เพราะในปี ๒๕๗๐ ผมก็ไม่แน่ใจว่าใครจะเป็นรัฐบาล เราได้ประโยชน์นี้ร่วมกัน ช่วยลงมือทำกัน
ตั้งแต่วันนี้  
  มาถึงจุดนี้ผมจึงจะฝากข้อเรียกร้องไปยังท่านประธานครับ ข้อสุดท้ายแล้ว
ครับท่านประธาน เหลืออย่างเดียว ช่วยแสดงให้เห็นได้ไหมว่าจากอำนาจฝ่ายบริหารที่ท่านมี  
ซึ่งท่านต้องแลกมาด้วยความเชื่อใจของประชาชนหลายคนที่เคยสนับสนุนท่าน ผมอยากให้ท่าน 
ที่ท่านเหลือเพียงแต่ความเชื่อถือของผลงานในอดีตของท่านที่ผ่านมา ช่วยกู้ศรัทธาในระบบ
รัฐสภาครับ ช่วยทำให้พวกเรายังเชื ่อถือท่านอยู่ว่าทั้ง ๑๔๒ นโยบาย ที่ท่านได้แถลงไว้  
ต่อรัฐสภาแห่งนี้ ท่านจริงใจ จริงจัง พร้อมจะผลักดันมันให้สำเร็จ ไม่ได้ละเลยปัญหาอื่น ๆ 
ของประเทศ และเอาแต่ผลักดันโครงการ Digital Wallet ซึ่งผมเชื่อครับ ว่าท่านจะไม่สามารถ 
ทำตามสัญญา ๑๔๒ นโยบายนั้นได้สำเร็จเลย ถ้าหากว่าท่านไม่ลงมือปฏิรูประบบงบประมาณ
ตั้งแต่วันนี้ ขอบคุณครับ  
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ต่อไปขอเชิญ  
คุณขัตติยา สวัสดิผล ครับ  

 
- ๒๙๕/๑ 

 
 



๕๙๘ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ศิริพร ๒๙๕/๑ 
 
  นางสาวขัตติยา สวัสดิผล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานที่เคารพคะ
ดิฉัน นางสาวขัตติยา สวัสดิผล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย 
ดิฉันขอใช้โอกาสนี้ในการกล่าวสรุปภาพรวมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ 
ของรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื ่อไทย ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๓.๗๕ ล้านล้านบาท ที่สภาของเรากำลังพิจารณากันอยู่นี้  
มิใช่เป็นเพียงแค่เอกสารทางการเงินหรือตัวเลขที่อยู่บนกระดาษเท่านั้น แต่สิ่งนี้คือการจัดทำ
งบประมาณ เพื ่อเป็นการวางแผนอนาคตของประเทศ และเพื ่อยกระดับคุณภาพชีวิต  
ของพี่น้องประชาชน ต่อข้อกล่าวหาที่ว่าการจัดทำกฎหมายฉบับนี้ เป็นการจัดทำงบประมาณแบบ 
เจ๊งไม่ว่า เสียหน้าไม่ได้ จึงเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรง เกินจริง และจงใจที่จะบั่นทอนความเชื่อมั่น
ของพี่น้องประชาชนที่เฝ้ารอความหวังในการที่จะแก้ไขปัญหาที่รออยู่ตรงหน้า เพราะสำหรับ
พรรคเพื่อไทย อนาคตของประเทศและประชาชนเป็นสิ่งที ่เจ๊งไม่ได้  เพราะผู้เสียหายคือ
ประชาชน เราสะท้อนได้จากการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลที่นำโดย
พรรคเพื่อไทย เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะจัดสรรงบประมาณด้วยความรอบคอบ รอบด้าน 
โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ นั่นก็คือการพาประเทศเดินไปข้างหน้า และการจัดทำงบประมาณ  
ในครั้งนี้ ไม่ใช่การจัดทำงบประมาณเพียงเพื่อแค่ตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังเป็นการวางรากฐานสำหรับอนาคตของประเทศอีกด้วย มากไปกว่านั้น
การจัดทำงบประมาณในครั้งนี้ยังเป็นการสื่อสารถึงความพร้อมของรัฐบาล เป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักลงทุนทั่วโลกว่า ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อม 
ที่ชัดเจนในการที่จะพัฒนาประเทศให้เดินไปข้างหน้าอีกครั้ง ท่านประธานคะ  ตลอดเวลา 
ที่ผ่านมา ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤติรอบด้าน เป็นวิกฤติที่สร้างความยากลำบากให้กับ  
พี่น้องประชาชน เป็นวิกฤติที่สร้างปัญหาต่อการพัฒนาประเทศมาอย่างยาวนาน และในวิกฤติ
ทั้งหลายที่ประชาชนต้องเผชิญนั้น เปรียบได้กับพันธนาการ ๖ ด้าน ที่ฉุดรั้งและเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนา ทำให้ประเทศของเราถูกมัดตรึง จะขยับไปทางไหนก็ไม่ได้ ดังที่เพื่อนสมาชิก
ของพรรคเพื่อไทยหลาย ๆ ท่านได้อภิปรายเอาไว้แล้ว แต่ท่านประธานคะ ใช ่ว่าวิกฤติหรือ
พันธนาการเหล่านี้จะไม่มีทางแก้ไข เพราะตั้งแต่รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยได้เข้ามาบริหาร
ประเทศเมื่อช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้ว เราได้เผชิญหน้าและฝ่าฟันวิกฤติดังกล่าวเพื่อแก้ไข
ปัญหาของพี่น้องประชาชน ผ่านการดำเนินนโยบายที่สำคัญ ๆ ต่าง ๆ แล้วก็คืบหน้ามาแล้ว  



๕๙๙ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ศิริพร ๒๙๕/๒ 
 
หลายโครงการ อาทิเช่น ในด้านสาธารณสุขที่มีการส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ 
ผ่านโครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ที่จะทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึง
ระบบบริการสุขภาพที่สะดวกได้ ซึ่งในขณะนี้ได้มีการดำเนินงานถึงระยะที่ ๓ แล้ว โดยครอบคลุม 
๔๕ จังหวัด และมีประชาชนเข้ามาใช้สิทธิแล้วกว่า ๑,๗๒๙,๗๐๙ ครั้ง และคาดว่าจะครอบคลุม
ทุกจังหวัดภายในปี ๒๕๗๐ ตามที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายไว้ และจากผลการดำเนินงานจังหวัด
นำร่อง มีข้อมูลว่าโครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ช่วยให้ประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดนำร่องมีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขต่ำกว่าประชาชน  
ในจังหวัดอื่น ๆ ที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ภายใต้การบริหารของ
รัฐบาลพรรคเพื่อไทย เราได้ดำเนินการฉีดวัคซีน HPV ฟรีสำหรับผู้หญิงที่อายุ ๑๑-๒๐ ปี 
ไปแล้วถึง ๑,๗๐๗,๘๙๕ โดส ด้านการท่องเที่ยวภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย 
ภาพรวมของการท่องเที่ยวในปี ๒๕๖๗ เรามีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม 
จนถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน อยู่ที่ ๑๖.๒ ล้านคน เราสามารถสร้างรายได้จากนักท่องเที ่ยว
ต่างชาติกว่า ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเหล่านี้เป็นรายได้ของประเทศ และเป็นรายได้ที่ไหล 
เข้ากระเป๋าของพี่น้องประชาชนโดยตรง ด้านยาเสพติด ซึ ่งถือเป็นความกังวลหลักของ  
พ่ีน้องประชาชน ทา่นนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ไดป้ระกาศให้การปราบปรามยาเสพติด
เป็นวาระแห่งชาติ --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๙๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐๐ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ     หทัยกาญจน์ ๒๙๖/๑ 
 
ที่ผ่านมาเราได้มีการยึดและอายัดทรัพย์ได้แล้วกว่า ๘ ,๐๐๐ ล้านบาท และรัฐบาลก็ยังได้ให้
ความสำคัญกับการบำบัดรักษา เปลี่ยนผู้เสพให้เป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัด นี่คือส่วนหนึ่ง
เท่านั้นที่รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา เพื่อปูทางไปสู่การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน ท่านประธานคะ ในการจัดทำงบประมาณฉบับนี้ 
รัฐบาลจึงได้เน้นจัดสรรงบประมาณเพื่อทำนโยบายให้ตอบโจทย์กับพี่น้องประชาชนให้ครบ
ทุกด้านมากที่สุด บริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการเล็งศรให้ตรงเป้า  
ใช้เม็ดเงินทุกบาทอย่างมีประสิทธิภาพและถูกทิศทาง สำหรับเพื่อนสมาชิกจากพรรคฝ่ายค้าน 
ที่อภิปรายโดยมีมุมมองว่าการจัดทำงบประมาณฉบับนี้ไม่มีอะไรใหม่ ไร้ความหวัง แล้วก็  
ยังอยู่กับปัญหาเดิม ๆ ดิฉันคิดว่าสมาชิกของพรรคฝ่ายค้านน่าจะลืมไปว่าในสถานการณ์  
แห่งความเป็นจริง เราอยู่กับข้อจำกัด เงื่อนไข และกลไกที่ถูกซ่อนไว้ในกฎหมายต่าง ๆ  มากมาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่ถูกกำหนดไว้อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๖๐  
และสิ่งนี้เองก็เป็นสิ ่งที ่เพื ่อนสมาชิกของพรรคฝ่ายค้านเองได้กล่าวเอาไว้ในหลายกรรม  
หลายวาระว่า ยุทธศาสตร์ชาติคือสิ่งหนึ่งที่ฉุดรั้งประเทศ ดิฉันไม่แน่ใจว่าท่านจำได้หรือเปล่าว่า
เพราะท่านเคยกล่าวเอาไว้ และด้วยข้อจำกัด เงื ่อนไข และกลไกที่ซ่อนไว้เหล่านี ้ล่ะ ค่ะ 
ที่มันกลายเป็น Super พันธนาการที่ทุกฝ่ายรับรู้ดีว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  
ซึ่งรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทย เราได้แสดงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหานี้ โดยเราได้มี
การเสนอให้แก้ไขกฎหมายประชามติ เพื่อเปิดทางให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
และเปิดโอกาสให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๖๐ อันเป็นต้นทางของพันธนาการ 
ของประเทศไทย และด้วยพันธนาการที่ดิฉันกล่าวมา เราจึงต้องใช้ความพยายามในการจัดทำ
งบประมาณทุกมิติอย่างรอบคอบ วางยุทธศาสตร์ด้านงบประมาณอย่างแม่นยำ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อพี่น้องประชาชนและประเทศ ท่านประธานที่เคารพคะ 
ปรัชญาในการบริหารงานตามแบบฉบับของพรรคเพื่อไทยก็คือ การใช้งบประมาณแผ่นดิน 
เพื่อให้กลไกรัฐสนับสนุนภาคเอกชนและประชาชน ในการสร้างรายได้เพื่อขยายฐานภาษี  
อันจะทำให้รัฐจัดเก็บภาษีมาเป็นรายได้แผ่นดินให้ได้มากขึ้น ด้วยการจัดสรรงบประมาณ  
ที่คำนึงถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และด้วยการใช้เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์ให้ตรงตาม
เป้าหมาย ดิฉันเชื่อว่าเราจะทำให้การขยายตัวของการบริโภคดีขึ้น ซึ่งจะเป็นหัวใจของการ 
 



๖๐๑ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ     หทัยกาญจน์ ๒๙๖/๒ 
 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และจะทำให้ภาคเอกชนนั้นสามารถเติบโต ส่งผลให้ GDP ของประเทศนั้น
เติบโตเต็มตามศักยภาพ  
  ท่านประธานที ่เคารพคะ จากที ่ดิฉันได้ฟังเพื ่อนสมาชิกพรรคฝ่ายค้าน
อภิปรายมุมมองที่มีต่องบประมาณฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของโครงการ Digital 
Wallet ว่ายังไม่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศ และกล่าวหาว่าการจัดทำงบประมาณแบบนี้
เป็นเพียงเพื่อหวังแค่การตอบโจทย์ทางการเมืองเท่านั้น ดิฉันขอยืนยันว่างบประมาณฉบับนี้
คือคำตอบที่ใช้ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศ โจทย์ของประเทศมีหลายข้อค่ะ 
  โจทย์ของประเทศข้อที ่ ๑ ค่ะ ด้วยสถานการณ์ของประเทศในขณะนี้  
ทุกคนรับรู้ว่าวิกฤติที่หนักที่สุดที่คนไทยต้องเผชิญนั่นก็คือวิกฤติเศรษฐกิจที่ตกต่ำมาอย่าง
ยาวนานและต่อเนื่อง แม้ว่าหลายหน่วยงานจะได้มีการประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๖๘  
ว่ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ แต่กระนั้นค่ะท่านประธานคะ 
เศรษฐกิจไทยก็ยังต้องเผชิญกับข้อจำกัดและปัจจัยความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึง
มาตรการในการกีดกันทางการค้าที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก และสร้างความผันผวน
ต่อตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยมองเห็น และจำเป็น 
ต้องเตรียมรับมืออย่างเร่งด่วน ดังนั้น สิ่งที่ดิฉันได้กล่าวไปจึงไม่ใช่การตอบโจทย์ทางการเมือง
ของรัฐบาลแต่อย่างใด แต่เป็นการมุ่งหมายที่จะตอบโจทย์ต่อปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ 
ซึ่งเพื่อนสมาชิกพรรคฝ่ายค้านอาจจะมองไม่เห็น หรือแกล้งทำเป็นมองไม่เห็น แต่รัฐบาลของ
พรรคเพ่ือไทยเรามองเห็นค่ะ -------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๙๗/๑ 
 

 
 
 
 
 



๖๐๒ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ชลิดา ๒๙๗/๑ 
 
มากไปกว่านั ้นจากข้อสรุปที่เพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านได้เสนอต่อสภาและพี่น้องประชาชน  
และพยายามบอกว่าประเทศเรานั้นยังไม่อยู่ในสภาวะที่วิกฤติ ในขณะที่เพื่อนสมาชิกของ
พรรคเพื่อไทย อย่างเช่น ท่าน สส. ธนาธร โล่ห์สุนทร หรือตัวแทนของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็น
ท่านจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หรือท่านเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  
ทั้งสองท่าน ก็ได้นำเสนอไว้อย่างชัดเจนว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้คือประเทศกำลังอยู่ใน
ภาวะวิกฤติ แต่ท่านประธานคะ ดิฉันเชื่อว่าพี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นผู้เผชิญปัญหาตัวจริง  
ต่างรับรู้เป็นอย่างดีว่าสถานการณ์ของประเทศตอนนี้วิกฤติหรือไม่ ซึ่งรัฐบาลและพรรคเพื่อไทย 
เราได้เลือกหนทางที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับประเทศและประชาชน แล้วเราจะไม่รอจนประเทศ
ทรุดตัวลงแบบไม่อาจฟื้นคืนได้ เพราะสำหรับพรรคเพื่อไทยแล้ว เรามองไปสู่อนาคตบนฐาน
ของความเป็นจริงในปัจจุบันที่ว่า เราต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ประเทศก้าวข้ามวิกฤติไปได้  
เราเห็นปัญหาของการขาดความสามารถในการแข่งขัน เรามองเห็นปัญหาของสังคมแก่มาก 
เกิดน้อย หนี้ครัวเรือนโตไม่หยุด และความสามารถในการจัดเก็บภาษีของรัฐที่ลดน้อยลง  
นี่คือฐานคิดของพรรคเพื่อไทย และรัฐบาลเศรษฐาที่ใช้มองสถานการณ์ ซึ่งดิฉันไม่แน่ใจว่า
ทางพรรคฝ่ายค้านใช้ฐานคิดไหนถึงไม่เห็นสภาวะแบบนี้ 
  สำหรับโจทย์ของประเทศข้อที่ ๒ ค่ะ หลังการระบาดของโควิด-๑๙ ทำให้เรา
ตกผลึกว่าการพึ่งพิงแต่ปัจจัยภายนอกแบบเดิมนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ในช่วงเวลาที ่เศรษฐกิจโลกผันผวน เกิดสงคราม เกิดวิกฤตสิ ่งแวดล้อม เครื ่องยนต์  
ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เริ่มชะลอตัว ดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะคิดพึ่งพิงเพียงแค่ปัจจัยภายนอก  
จนกลายเป็นวิกฤติในอนาคต แต่เราต้องสร้างระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในระยะยาว  
นั่นก็คือการบริโภคภายในอันเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในแง่นี้เองค่ะ
ท่านประธาน นโยบาย Digital Wallet จึงเปรียบเสมือน Spring Board ในขั้นแรก ที่จะกระตุ้น
การบริโภคภายในประเทศ เพิ่มกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนและสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจ 
ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าก็จะมีการลงทุน แล้วก็มีการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น รัฐเองก็จะสามารถ
จัดเก็บรายได้ได้มากขึ้นตามขนาดของเศรษฐกิจที่โตขึ้น รวมถึงรัฐเองก็จะเข้าถึง Big Data  
ที่เกี่ยวกับการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในทั้งระบบ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  
  ท่านประธานที ่เคารพคะ ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่เราต้องเผชิญอยู่ ทำให้
ประเทศไทยนั ้นเปรียบเสมือนคนป่วยที ่ได้ร ับผลกระทบมากกว่าประเทศเพื ่อนบ้าน  



๖๐๓ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ชลิดา ๒๙๗/๒ 
 
เครื่องยนต์ของเราทางเศรษฐกิจนั้นกำลังจะดับ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กำลังลดต่ำลง และมีความเสี่ยงที่จะเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งหากเราไม่ดำเนินการใด ๆ 
ผลกระทบนี้ก็จะเกิดกับพี่น้องประชาชนอย่างรุนแรง และหากเราหยุดนิ่งก็จะเท่ากับว่า  
เรานั้นถอยหลัง ท่านประธานคะ ได้มีสมาชิกจากพรรคฝ่ายค้านแสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับ
การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายค่ะ ซึ ่งดิฉันเข้าใจความห่วงใยของท่าน แล้วก็ต้อง
ขอขอบคุณนะคะ แต่จากที ่ด ิฉ ันได้อภิปรายมาแล้วในวันนี ้ หากท่านไ ด้พิจารณาถึง 
ร่างงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ด้วยใจเป็นธรรม ท่านจะเห็นว่ารัฐบาลได้วางแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาด้านต่าง ๆ เอาไว้แล้วในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเศรษฐกิจค่ะ ที่รัฐพยายาม
สร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ ประกอบกับการวางมาตรการในการเร่งเครื่องยนต์  
ทางเศรษฐกิจที่มีอยู่เดิม ที่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนาน 
เพื่อให้เศรษฐกิจไทยนั้นกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่ง โดยเริ่มจากอะไร โดยเริ่มจากความพยายาม 
ในการสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาด โดยรัฐได้ 
ตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนผ่านประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางทั้ง ๘ ด้าน ตามนโยบาย Ignite Thailand 
รวมถึงการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ ซึ่งจะไม่ได้เป็นการแค่ดึงเม็ดเงินเข้ามาเท่านั้น แต่ยังเป็น
การดึงองค์ความรู้และทักษะใหม่ ๆ เข้ามาในประเทศอีกด้วย ผ่านการเดินทางต่างประเทศ
ของท่านนายกรัฐมนตรี การมีมาตรการในการที่จะส่งเสริมการลงทุน เพื่อที่จะเชิญชวน  
นักลงทุนต่างชาตินั้นให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยวางเป้าหมายอุตสาหกรรมสำคัญ ๆ 
เพื ่อที ่จะยกระดับของประเทศ ยกตัวอย่างเช่น AgriTech HealthTech EV และ Data Center  
เป็นต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นของโลก และเป็นการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้มีจุดยืนในเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิ นี่คือ 
การสร้างเครื ่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ ตามมาด้วยมาตรการในการเร่งเครื ่องยนต์  
ทางเศรษฐกิจที่มีอยู่เดิมที่เป็นมรดกของประเทศ --------------------------------------------------- 
 

 - ๒๙๘/๑ 
 
 
 



๖๐๔ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         ศรัณรัตน์ ๒๙๘/๑ 
 
ซึ่งที่ผ่านมาค่ะท่านประธาน เราเคยมองการท่องเที่ยวเป็นของตาย เราเคยมองว่าการเกษตร
จะไม่แพ้ชาติใดในโลก รวมถึงภาคอุตสาหกรรมที่เราเคยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้วยข้อได้เปรียบ
ด้านภูมิศาสตร์ ที่ทำให้ต่างชาติเข้ามาลงในประเทศไทยมากกว่าประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคนี้ 
แต่หลังจากการระบาดของโควิด-๑๙ ทำให้เราเห็นชัดว่าเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่เคยเป็นมรดก
ของเรานั้นมันไม่ได้จะอยู่กับเราไปตลอด การระบาดของโควิด -๑๙ ทำให้เราได้ตกผลึกว่า 
การพึ่งพิงแต่ปัจจัยภายนอกอย่างการท่องเที่ยว ทำให้ประเทศไทยเราทรุดหนักและยังฟื้นตัว
ไม่ได้เท่ากับช่วงก่อนหน้านี้ การส่งออกสินค้าเกษตร เช่น ข้าว เราถูกประเทศต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น
จีน อินเดีย เวียดนาม พัฒนาสายพันธ์ุจนแซงหน้าเราไปแล้ว ภาคอุตสาหกรรมที่เราพึ่งพิงอยู่
ก็เติบโตไม่ทันต่อการเปลี ่ยนแปลงของโลก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ที ่ถูก Disrupt  
ด้วยยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น ดังนั้น งบประมาณฉบับปี ๒๕๖๘ ฉบับนี้ภายใต้การนำของรัฐบาล
พรรคเพ่ือไทย จึงจะทำหน้าที่เป็นเคร่ืองมือให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อน เคร่ืองยนต์เศรษฐกิจ
ที่เป็นมรดกของประเทศต่อไปได้ และให้เราสามารถแก้ไขปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ได้ ไม่ว่าจะเป็น
การแก้ปัญหาด้านการท่องเที่ยว ด้วยการที่เราจะหาตลาดใหม่ ๆ  และลดการพึ่งพิงนักท่องเที่ยว
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เราต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง ผ่านนโยบาย Visa Free 
ให้กับนักท่องเที่ยวในประเทศต่าง ๆ  มากขึ้น ผลลัพธ์มันจะเป็นการเพิ่ม GDP แล้วก็กระจายรายได้ 
สู่ชุมชนโดยตรงไปพร้อม ๆ กัน สำหรับปัญหาด้านการส่งออก ที่เรามองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง
ของตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตร เราจึงต้องรีบปรับปรุงให้มีความแม่นยำมากขึ้น 
เราต้องยกระดับสินค้าเกษตรให้สูงขึ้นภายใต้แนวคิด ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ 
เราจะเพาะปลูกสิ่งที่ตลาดต้องการในจังหวะและเวลาที่ตลาดต้องการ และเราจะแปรรูป
สินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต  
ไปจนถ ึงเป ้าหมายด ้านอ ุตสาหกรรม เพ ื ่อเป ็นการเปล ี ่ยนผ ่านอ ุตสาหกรรมเก่า  
ไปสู ่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตและนวัตกรรม โดยการดึงเงินลงทุน การถ่ายโอนทักษะ  
และความรู้ เพื่อเป็นการยกระดับแรงงานไทยให้เติบโตต่อไปได้ ท่านประธานที่เคารพคะ  
ทั้งการติดเครื่องยนต์ใหม่และการยกระดับเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่มีอยู่เดิม จึงเป็นการใช้
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการใช้งบประมาณอย่างเล็งศรให้ตรงเป้า เพื่อขยายการบริโภค
ในประเทศให้เติบโต เพื ่อให้ภาคเอกชนเติบโตและเพื ่อขยาย GDP ให้เติบโต ดังนั้น 
งบประมาณฉบับนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่แผนการใช้งบประมาณสำหรับปี ๒๕๖๘ เท่านั้น  



๖๐๕ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         ศรัณรัตน์ ๒๙๘/๒ 
 
แต่เป็นการวางรากฐานของประเทศ ซึ่งถ้าหากเราไม่ดำเนินการตั้งแต่วันนี้ ในอนาคตอีก  
๑๐ ปีข้างหน้า เราจะหันกลับมามองด้วยความเสียดาย และเมื่อถึงวันนั้นค่ะ ประเทศไทย  
ก็จะตกขบวนและตามไม่ทันโลกแล้ว ท่านประธานที่เคารพคะ ทั้งหมดที่ดิฉันกล่าวมานั้น  
เป็นการยืนยันว่า การจัดทำงบประมาณฉบับนี้ มุ่งที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตที่ยั่งยืน 
ภายใต้วิสัยทัศน์ Ignite Thailand ๘ ยุทธศาสตร์ ปลุกศักยภาพในการแข่งขันประเทศ  
ส่วน ๑๐ เดือนที่ให้รอนั้นต่างหากค่ะ คือการ Ignore ประเทศและประชาชน 

 สุดท้ายนี้ค่ะ แม้ว่าขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๘ ที่พวกเราจะใช้สำหรับโครงการต่าง ๆ อาจยังมีความเห็นต่างในเร่ืองของ
ลำดับความสำคัญ แต่อย่างน้อยงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ที่มาจากภาษีของพี่น้องประชาชน
จะต้องถูกใช้อย่างโปร่งใส คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดิฉันจึงอยากขอขอบคุณ  
เพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมกันอภิปรายในตลอด ๓ วันที่ผ่านมา รวมถึงคณะกรรมาธิการ
งบประมาณทุกท่านที่กำลังจะเข้ามารับข้อเสนอที่เป็นประโยชน์จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เพื่อไปดำเนินการต่อ เพื่อร่วมกันพิจารณาถึงโอกาสในการใช้งบประมาณและปรับปรุงให้ 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นั้นออกมาสมบูรณ์ที่สุด 
เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและประเทศมากที่สุด โดยมองไปที่การพัฒนาประเทศ 
และคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนเป็นเป้าหมายร่วมกัน ขอบคุณค่ะ 

 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ต่อไปขอเชิญ 
คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ครับ 

 
- ๒๙๙/๑ 
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  นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เข้าใจว่าจะมีท่านรัฐมนตรี
ชี้แจงก่อนหรือเปล่าครับท่านประธาน ถ้าไม่อย่างนั้นผมก็พร้อมครับ 
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ถ้าอย่างนั้น 
ก็ขอให้ท่านรัฐมนตรีจิราพรได้ชี้แจงครับ เชิญครับ 
  นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ยินดีครับท่านประธาน  
  นางสาวจิราพร สินธุไพร (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี)  :  ท่านประธาน
ที่เคารพ ดิฉัน จิราพร สินธุไพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด เขต ๕ พรรคเพื่อไทย 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดิฉันจะขอใช้เวลาสภาอย่างกระชับ เพื่อจะชี้แจงประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ 
  ในประเด็นที่ ๑ ทางท่านสมาชิกได้กล่าวว่ารัฐบาลได้แปรเปลี่ยนหน่วยงานรัฐ
ให้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการที่จะ PR การเมือง ในประเด็นนี้ดิฉันต้องขอเรียนว่า
ภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์ คือการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ ๒๐ กระทรวง 
แล้วก็ในส่วนของรัฐบาล ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารในการสื่อสารนโยบายจากรัฐบาลไปสู่ประชาชน 
ซึ่งเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่านโยบายก็มาจากรัฐบาล รัฐบาลก็มาจากพรรคการเมือง  
ซึ่งคนทำนโยบาย แล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายก็คือประกอบไปด้วย ทั้งท่านนายกรัฐมนตรี  
ท่านรัฐมนตรี และท่านข้าราชการทุกภาคส่วน ก็เป็นธรรมดาที่การนำเสนอข่าวสารจะต้องมี
ทั้งเนื้องาน แล้วก็มีทั้งในส่วนของบุคคลที่เกี่ยวข้องนำเสนอร่วมไปด้วย สาระสำคัญก็คือ  
เราต้องทำให้สื่อภาครัฐเป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือ นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่สร้าง Fake 
News แล้วก็ต้องทำให้ข้อมูลข่าวสารนั้นไปถึงประชาชนให้มากที่สุด แล้วก็ทำให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับภาครัฐ แล้วก็นโยบายของภาครัฐสูงสุดนะคะ 
  ในประเด็นที ่ ๒ ต้องเรียนว่าท่านสมาชิกอาจจะมีความสับสนในข้อมูล  
จึงได้นำการวัด Rating TV Digital มาใช้วัดผลกับสื่อ Online อย่าง NBT CONNEXT ซึ่งมันเป็น
คนละประเด็นกัน ภารกิจหลักของกรมคือการส่งข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐสู ่ประชาชน  
เราจึงต้องมีเครื่องมือส่งข้อมูลไปยังประชาชน ซึ่งเดิมเราก็มีทีวี Broadcast เรามีสื่อวิทยุ  
๗๕ สถานี เป็นสื่อเสริม แต่ว่าก็อย่างที่ท่านทราบดีว่า  ในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภค
เปลี่ยนไปมีการเสพสื่อที่เปลี่ยนไป เราจึงต้องมีการเอาสื่ออื่น ๆ มาเสริม เพื่อให้เนื้อหาของ  
สื่อหลักสามารถที่จะเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น แล้วก็สะดวกมากขึ้น ซึ่งเราก็ได้มีการปรับเปลี่ยน 
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ตามยุคสมัย มีการนำเอา Facebook YouTube X หรือว่าเดิมคือ Twitter แล้วก็อื ่น ๆ  
เข้ามาทำการสื่อสารอยู่เรื่อย ๆ แต่ว่าได้เริ่มการทำสื่อสาร Online แบบเต็มรูปแบบผ่าน 
NBT CONNEXT ซึ่งเพิ่งเริ่มทำกันเต็มรูปแบบเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งก็ต้องเรียนว่า 
ถ้าเราจะเอา Rating ของ NBT CONNEXT ไปนับวัดกันกับสื่อ Online อื่น ๆ ตอนนี้ก็คง
จะต้องให้เวลาในการทำงานสักเล็กน้อย อย่างไรก็ดีก ็ต ้องเรียนนะคะว่า  สำนักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์หลังจากที่ได้ปรับเปลี่ยน NBT CONNEXT ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 
ที่ผ่านมา ปรากฏว่าตั ้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันมีคนเข้าถึงเพิ ่มขึ ้นกว่า ๒๐๘ เปอร์เซ็นต์  
จากเดิม ๖ ล้านวิว เป็น ๑๔.๔ ล้านวิว ซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีสำหรับเนื้อหาที่ท่านสมาชิก
มองว่า ทำไม NBT CONNEXT จึงนำเสนอข่าวสารภาคการเมืองมากกว่านโยบายที่เป็นประโยชน์
กับประชาชน ก็ต้องเรียนนะคะว่าพอดีว่าด้วยเวลาที่กระชั้นไม่สามารถนำเสนอภาพได้ทัน 
แต่ว่าถ้าท่านเข้าไปดูใน NBT CONNEXT ท่านก็จะเห็นว่าเรามีการสื่อสารทั้งในเรื่องของ
นโยบายรัฐบาล แล้วก็ข่าวสารการเมืองที่เป็นที่สนใจของประชาชนไปพร้อมกัน ที่สำคัญข่าวที่ 
NBT CONNEXT เสนอ ถ้าท่านไปเปิดดู ก็จะเห็นว่าก็เป็นข่าวที่หลาย ๆ สำนักข่าว Online 
ได้นำเสนอในเรื่องเดียวกันก็ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจอยู่ในกระแสสังคม  
ก็เป็นธรรมดาของสื่อ Online ที่จะสร้างแรงดึงดูดให้กับผู้ชมให้เข้ามาเยี่ยมชม สำหรับ NBT 
ที่ท่านให้ข้อสังเกตเรื่อง Rating ที่ต่ำอยู่ลำดับที่ ๑๙ ก็ต้องเรียนว่า NBT เป็นสื่อสาธารณะ  
ซึ่งถูกจำกัดด้วยเนื้อหาที่ต้องนำเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ต่ำกว่า ๗๐ เปอร์เซ็นต์ แต่เราถูกไปจัด 
Rating รวมกับทีวีและอื่น ๆ ที่เป็นประเภทบริการธุรกิจ แล้วก็บันเทิง -------------------------- 

 
- ๓๐๐/๑ 
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ซึ่งการที่นำทีวีที่ทำข่าวเป็นหลักไปทำ Rating ร่วมกันกับทีวีที่มีสาระบันเทิงเสียส่วนใหญ่  
ก็เป็นธรรมดาที่ Rating อาจจะสู้ไม่ได้ แต่ว่าดิฉันก็เรียนว่า ก็ไม่ได้หมายความว่าทาง NBT เอง
ต้องไม่ปรับตัว เราต้องปรับตัวแน่นอน ดิฉันเห็นตรงกับท่านว่าเราจะต้องมีการยกระดับการทำงาน 
ให้การนำเสนอข้อมูลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แล้วก็ใช้เงินภาษีของประชาชนคุ้มค่าที่สุดค่ะ 
  อีกประเด็นหนึ่ง ท่านสมาชิกให้ข้อสังเกตเกี ่ยวกับงบประมาณของกรม
ประชาสัมพันธ์จำนวน ๓๙ ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าจ้างเหมาบริการว่าเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อจ้าง  
บุคลากรภายนอกมาทำสื่อให้กรมประชาสัมพันธ์หรือไม่ ประเด็นนี้ต้องเรียนว่างบประมาณ
ในหมวดนี้เป็นค่าจ้างคนงาน คนสวน แม่บ้าน เป็นค่าจ้างฉีดปลวก ไล่หนู ไล่ยุงของหน่วยงาน
กรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศกว่า ๙๙ หน่วยงาน ซึ่งก็เป็นงบพื้นฐานของทุกหน่วยงาน 
อย่างไรก็ดี ในประเด็นเรื่องการจ้างพิธีกรหรือผู้ประกาศข่าว ทางท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 
ก็เคยได้ชี้แจงไปแล้วว่า เป็นปกติธรรมดาของกรมที่จะพิจารณาดึงเอาบุคคลที่มีชื ่อเสียง  
มีศักยภาพ เข้ามาร่วมงานกับกรมเพื่อที่จะเพิ่มความสนใจให้กับช่อง ซึ่งกรมก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจง
ดึงเอาคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเข้ามาทำงาน แต่ที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าเรามีพิธีกร มีผู้ประกาศ 
จากช่องต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงสลับสับเปลี่ยนกันมาร่วมงานกับกรมอยู่เป็นประจำค่ะ 
  ในประเด็นที่ ๔ เร่ืองการใช้งบ PR ต่างประเทศ กรณีนี้ท่านสมาชิกได้กล่าวถึง
งบประมาณของกรมประชาสัมพันธ์ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านต่างประเทศ แล้วก็บอกว่า
ไม่มีความคุ้มค่า เนื่องจากโลกไม่สนใจไทยแล้ว พร้อมหยิบยกข้อมูลจากสำนักข่าว Today 
Bizview มาอ้าง และมีรูปอยู่บนสไลด์ของท่านผู้อภิปรายเอง สามารถย้อนกลับไปดูไดน้ะคะ 
ซึ่งกรณีนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าท่านสมาชิกตั้งใจหรือท่านไม่รู้ หรือว่าท่านตั้งใจ Ignore ที่จะ Check 
ข้อมูลให้ถูกต้องกันแน่ ข้อมูลดังกล่าวที่เอามาอ้างอิงเป็นข้อมูลเก่าตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ ที่มีการจัด 
World Competitive Ranking ซึ่งเป็นข้อมูลตั้งแต่เมื่อ ๒-๓ ปีที่แล้ว วันนี้อยากจะให้ท่านได้
ข้อมูลที่ Update ว่าปัจจุบันมี Ranking ของประเทศไทยอยู่ในเวทีโลก ซึ่งจัดอันดับโดย IMD 
ขยับขึ้นมาจากเดิมถึง ๓ อันดับแล้วค่ะ 
  ในประเด็นต่อไปเรื่องทีวี Soft Power ก็เป็นประเด็นที่ท่านได้สนใจสอบถาม
กรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทีวี Soft Power ว่าประเด็นนี้ท่านผู้อภิปรายได้ระบุว่าในวันที่ ๓๐ 
พฤษภาคม ท่านรองอธิบดีได้ยืนยันในที่ประชุมคณะกรรมาธิการงบประมาณเป็นครั้งที่ ๒  
ว่าโครงการทีวี Soft Power เป็นเพียงความคิดของ รมว. ไม่มีโครงการและรายละเอียดนโยบาย  
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ดิฉันก็ให้เจ้าหน้าที ่ได้ไปตรวจสอบการประชุมวันนั้น แทบจะไปแกะเทปกันเลยทีเดียว  
เพราะจริง ๆ วันนั้นท่านรองอธิบดีได้ชี ้แจงเพิ่มเติมไปแล้วว่า  การทำทีวี Soft Power  
เป็นเพียงการปรับผังรายการ เพื่อรองรับนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล และเป็นการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ใช่การตั้งสถานีขึ้นใหม่ ซึ่งเรื่องนี้กรมประชาสัมพันธ์ 
ได้จัดส่งเอกสารรายละเอียดไปอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ต้องเรียนว่าช่อง ๑๑ 
หรือ NBT ยังคงเป็นช่องที่เสนอข่าวสารภาครัฐ เพื่อความเข้าใจอันดีของประชาชนนะคะ 
ส่วนเรื่อง Soft Power คือการเติมเนื้อหาบนหน้าจอ NBT ให้มีความหลากหลาย รวมทั้ง 
เป็นเวทีในการเผยแพร่กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรมของประเทศผ่านสื่อรัฐ ทำให้รัฐใกล้ชิด
ประชาชนย่ิงขึ้น ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เราจะทำให้ Soft Power ได้ Empower 
สถานีโทรทัศน์ของประเทศให้ได้รับความนิยมมากขึ้น และทำให้เกิดคุณค่า เกิดประโยชน์สูงสุด
กับพี่น้องประชาชน ดังนั้นในวันที่ ๑๑ กรกฎาคมที่จะถึงนี้ เป็นวันเกิดของช่อง ๑๑ ดิฉันก็จะขอ
เชิญชวนให้ท่านได้ติดตาม เราจะมีการแถลงรายละเอียดการยกระดับช่อง NBT ในวันนั้นค่ะ  
  สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะซึ่งดิฉัน
เชื่อว่ารัฐบาลเองพร้อมที่จะรับฟัง แล้วก็นำไปพิจารณาเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน
ต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ  
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ต่อไปขอเชิญ 
คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ครับ 

 
                                                                                        - ๓๐๑/๑ 
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 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนท่านประธานที่เคารพ 
กระผม พิธา ลิ ้มเจริญรัตน์ แบบบัญชีรายชื ่อ พรรคก้าวไกล วันนี ้ขอลุกขึ ้นอภิปราย  
เป็นคนสุดท้ายของรัฐสภาเกี่ยวกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ปี ๒๕๖๘ ครับท่านประธานครับ  
ปี ๒๕๖๘ ก็ยังคงจะเป็นปีที่ทั้งยาก แล้วก็ทั้งเสี่ยงสำหรับพี่น้องประชาชน ลูกเด็กเล็กแดง 
พ่อค้าแม่ขายครับ มีความยากลำบาก ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ แล้วก็มีความเสี่ยงจากปัจจัย  
ที่ถูกกดดันทั้งภายในประเทศ แล้วก็นอกประเทศด้วยครับ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วง  
๒-๓ ปีที่ผ่านมา ยังไม่ดีขึ้น แต่จะถูกกดดันด้วยปัจจัยภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
ราคาสินค้าที่แพงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้ครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติ  
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคระบาด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมสูงวัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ  
ยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติทางการเมือง และในขณะเดียวกันปัจจัยภายนอกครับ ไม่ว่าจะเป็น
สงครามไม่ว่าจะเป็นการกีดกันเร่ืองเกี่ยวกับการค้า ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเกี่ยวกับวิธีการคิดใหม่ ๆ 
เกี่ยวกับเทคโนโลยี เกี่ยวกับ Artificial Intelligence เพราะฉะนั้นงบประมาณที่รอบคอบ 
งบประมาณที่มีการบริหารความเสี่ยง และงบประมาณที่มีความสมดุลระหว่างการกระตุ้น
เศรษฐกิจและความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก สำหรับปี ๒๕๖๘  
ในขณะเดียวกันครับท่านประธาน ปีนี้ก็เป็นปีที่ ๖ ของผมในการอภิปรายงบประมาณของ
แผ่นดิน ๖ ปี อาจจะไม่ใช่เป็นเวลาที่มากเมื่อเทียบกับเพ่ือนสมาชิกหลาย ๆ ท่านที่อยู่มานาน 
แต่ก็นานพอที่จะทราบว่าการทำงบประมาณของแผ่นดินของประเทศ ไม่ว่าความท้าทาย  
จะเปลี่ยนไปอย่างไรในช่วง ๖ ปีที่ผ่านมา จะมีโควิด หรือไม่มีโควิด จะมีเร่ืองเกี่ยวกับสงคราม
หรือไม่มีสงคราม จะมีเรื ่องเกี ่ยวกับเงินเฟ้อ หรือไม่มีเงินเฟ้อ รู ปร่างของงบประมาณ 
ก็จะไม่ค่อยต่างกันมาก ใน ๖ ปีที่ผมมีโอกาสที่จะได้มีส่วนร่วมในการอภิปราย อภิปรายไป  
๕ ครั้งครับท่านประธาน มีอยู่ปีหนึ่งโดนเขาหยุดปฏิบัติหน้าที่ เลยไม่มีโอกาสได้อภิปราย
งบประมาณปี ๒๕๖๗ กับเพื่อน ๆ ได้แต่ส่งกำลังใจ ได้แต่ตามดูอยู ่ที ่บ้าน คอยช่วยอยู่
เบื้องหลังเล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับเพื่อน สส. สมัยแรกของพรรคก้าวไกลที่ได้เข้ามาอภิปราย
เร่ืองเกี่ยวกบังบประมาณ แต่มันก็พอมีข้อดีอยู่เหมือนกันครับท่านประธาน ผมว่างก็เลยมานั่ง
คิดว่ามันมีวิธีไหนไหมที่จะทำให้การอภิปรายครั้งต่อไปเรื่อย ๆ ของผมและพรรคก้าวไกลนั้น
มันไม่เหมือนเดิม มันแตกต่างจากสิ่งที่ได้เคยทำมาในตลอดช่วง ๖ ปีที่ผ่านมา ผมทำอย่างนี้ครับ
ท่านประธาน ผมไปนั่งไล่ดูรัฐสภาประเทศอื่น ด้วยความที่โดนหยุดปฏิบัติหน้าที่ พอมีเวลาว่าง 
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ไปนั่งไล่ดูอดีตนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์อภิปรายปี ๒๐๑๙ ไปดูทั้งฝ่ายค้าน ทั้งนายกรัฐมนตรี
ของอังกฤษ ไปดูอดีตรัฐมนตรีการคลังของสิงคโปร์ที่ตอนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีของเขาไปแล้ว 
ย้อนหลังไป ๓-๔-๕ ปี ในขณะเดียวกันไปดูวิธีการทำงบประมาณของ OECD ที่มีการทำ
เกี่ยวกับงบประมาณในประเทศไทย มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำงบประมาณ การบริหาร
งบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ และมี Best Practice หรือมี Guideline ดี ๆ ของ OECD 
แน่นอนวันนี้ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศนั่งอยู่กับพวกเราในวันนี้ด้วย ก็ต้องแสดงความยินดวี่า 
OECD ไฟเขียวรับไทยเข้าสู ่กระบวนการเป็นสมาชิก อันนี้คือหนังสือพิมพ์ของเมื ่อวาน  
โดยคอลัมน์หมายเหตุประเทศไทย ที่เขาเขียนกันไว้ก็คือว่าขั้นตอนต่อไปจากนี้ ประเทศไทย
จะเข้าสู่คณะกรรมการ OECD นั้น ต้องมีการปรับปรุงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 
นโยบาย และแนวปฏิบัต ิให้สอดคล้อง ซ ึ ่ง OECD นี ้ล ่ะครับ ผมก็ได ้ใช ้เวลาช่วงนั้น 
ในการศึกษาจนรู้ว่าประเทศไทยนี้ทำงานกับ OECD มาตั้ง ๔๒ ปีแล้ว ไม่ได้เพิ่งมาทำงาน
ในช่วงปี ๒ ปีที่ผ่านมา ทำงานกันมา ๔๒ ปี และสิ่งที่เขาได้นำเสนอนั้นทำเมื่อปี ๒๐๒๐ 
เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่ามันมีวิธีที่จะคิดนอกกรอบ หรือทำอย่างไรให้การใช้เวลาของสภาแห่งนี้
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคยเป็นมาในช่วง ๕ ปีที่เคยได้ทำมา สิ่งที่ผมได้ตกผลึก
จากการใช้เวลาช่วงนั้น สั้น ๆ ง่าย ๆ เลย งบประมาณคืออะไร งบประมาณก็คือการเรียงลำดับ
ความสำคัญ ทรัพยากรมีจำกัดทุกประเทศ มันคือ  Privatization มันคือการจัดสัมพันธ์
ระหว่างประชาชนที่จ่ายภาษีกับรัฐที่ใช้ภาษี มีคำพูดของสื่อมวลชน ๒ ท่านพูดไว้ ใครจ่าย 
ใครใช้ ใครเจริญ ใครถูกมองข้าม ---------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๐๒/๑ 
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อันนี้เป็นสิ่งที่เห็นภาพได้ชัดจริง ๆ ว่า สิ่งที่สำคัญจากการที่ได้ศึกษางบประมาณของจาก 
หลายประเทศ และมีความประทับใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์
เมื่อปี ๒๐๑๙ เขาใช้คำว่า The Wellbeing Budget แปลว่าการจัดงบประมาณที่ทำให้ประชาชน
กินดีอยู ่ดี ไม่ใช่เป็นแค่เรื ่องของการกระตุ ้นเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ทำอย่างไร  
ให้ประชาชนกินดีอยู่ดีด้วย เขาพูดถึงความสมดุลของการที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้น 
GDP แต่ในขณะเดียวกันมันต้องลดความเหลื่อมล้ำด้วย เขาพูดถึงการทำนโยบาย การทำ
งบประมาณที่คำนึงไม่ใช่แค่ผลประโยชน์ระยะสั้น แต่ความเสี ่ยงระยะยาว ไม่ได้คิดแค่ 
การโปรยเงินจากบนลงล่าง จากล่างขึ ้นบน บางทีบางครั ้งอาจจะไม่ได้เจาะจงเฉพาะ 
Wellbeing Budget อันนี้อันเดียว แต่บางทีบางครั้งสิ่งที่ประชาชนคนกินข้าวแกง ลูกเด็ก
เล็กแดงต้องการ อาจจะไม่ใช่พายุเศรษฐกิจก็ได้ เขาอาจจะต้องการลมใต้ปีกคนตัวเล็ก ๆ  
ที่ต้องทำงานแบบละเอียด ทำงบประมาณอย่างละเอียด ทำยุทธศาสตร์อย่างละเอียด  
ไม่ได้ต้องการใหญ่ ๆ ที่จะพาประเทศไปสู่ความเสี่ยงในระยะยาว แต่ต้องการโครงการที่ใสใ่จ 
โครงการที่ไม่ได้มองข้ามพวกเขา เล็ก ๆ รวมกัน จากล่างขึ้นบน บางทีเศรษฐกิจมันก็โตได้ 
และลดความเหลื่อมล้ำไปได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นผมถึงอยากใช้เวลาที่เหลือตอนนี้ครับ
ท่านประธาน เวลาของทุกท่านในที่นี้มีค่า โดยการใช้กรอบการอภิปรายงบประมาณปี ๒๕๖๘ 
ซึ่งประกอบไปด้วย ๓ วาระ และจุดประสงค์ด้วยกันดังต่อไปนี้ครับ 
  (เจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิด Presentation) 
  นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  วาระที่ ๑ ผมต้องการที่จะประมวล
ให้ประชาชนที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสในการตามการอภิปรายของพวกเรามาในช่วง ๓ วัน 
เพื่อที่จะให้เห็นภาพรวมว่า เมื่อรายรับของรัฐ บวกกับการกู้ของรัฐ เท่ากับรายจ่ายของรัฐ  
อันนี้คือเป็นส่วนประกอบสำคัญของงบประมาณ ๓ อัน ที่ Simple ที่สุดแล้ว ที่เรียบง่ายที่สุดแล้ว 
ที่ประชาชนควรจะเข้าใจ แต่ท่านประธานไม่ต้องกังวล ผมไม่ได้ต้องการที่จะพูดวนเวียน
ซ้ำซากในสิ่งที่เพื่อน ๆ พูดมาแล้ว ผมอยากจะลงลึก ให้น้ำหนัก แล้วก็ต่อยอดจากที่เพื่อนสมาชิก 
ได้อภิปรายไปแล้วในเรื่องเกี่ยวกับแผนรายได้ของรัฐ การกู้ของรัฐ แล้วก็รายจ่าย ในช่วงเวลานี้
กับวาระนี้ ผมจะขอใช้เวลาสักประมาณ ๒๕ นาทีครับท่านประธาน 
  วาระที่ ๒ ผมต้องการที่จะขยาย ผมต้องการที่จะสะท้อนความสมดุลของ  
การแก้ไขปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจเรื่องเกี่ยวกับการเกษตร เรื่องเกี่ยวกับการผลิต เรื่องเกี่ยวกับ 



๖๑๓ 
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การท่องเที่ยว ซึ่งเมื่อรวมกันแล้ว ก็คือ GDP ของประเทศไทย และในขณะเดียวกัน ต้องการ
ที่จะขยายประเด็นของงบประมาณของกลุ่มคนที่อาจจะถูก Ignore กลุ่มของคนที่อาจจะ
ต้องการมองข้ามตรงนี้ไป เราพยายามที่จะกระตุ้นแต่เศรษฐกิจ แต่ลืมที่จะลดเรื่องเกี่ยวกับ
ความเหลื่อมล้ำของประเทศ อันนี้ผมใช้เวลา ๑๕ นาทีครับท่านประธาน 
  ส่วนวาระที่ ๓ เป็นเรื่องของการเสนอแนะ แน่นอนว่าการเสนอแนะเกี่ยวกับ
กระบวนการการทำงบประมาณ เม ื ่อส ักคร ู ่น ี ้ เพ ื ่อนสมาชิก ท ั ้งค ุณร ักชนก แล้วก็  
คุณณัฐพงษ์ ทั้งคู่ก็ได้พูดเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการไปแล้ว อันนี้ถ้าเกิดรัฐบาลไม่เชื ่อผม  
ไม่เป็นไรครับ ก็เชื่อ OECD ที่ท่านกำลังจะเข้าร่วมเป็นกระบวนการที่เป็นสมาชิกนั่นล่ะ 
ว่าเขาแนะนำประเทศไทยอย่างไรบ้างเกี ่ยวกับกระบวนการงบประมาณ ผมจะปิดท้าย  
ด้วยการสรุป ด้วยการขมวดว่า ๕ สิ่งเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องทำเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน  
คืออะไรบ้าง ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับประชาชนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ 
ทั่วประเทศและกับรัฐบาลด้วยเช่นเดียวกัน 
  สำหรับเรื่องแรก การประมวล สิ่งที่พี่น้องประชาชนที่กำลังดูอยู่ทางบ้าน 
ควรที่จะเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณก็คือ ง่าย ๆ มีอยู่ ๓ องค์ประกอบ ก็คือรายได้ของรัฐ  
บวกกับเงินกู้ เท่ากับรายจ่ายของรัฐ รายได้ของรัฐตอนนี้ ๒.๘๘ ล้านล้านบาท แต่มันไม่พอ
สำหรับรายจ่าย เลยมีความจำเป็นต้องกู้เพิ่มที่ ๘.๖ แสนล้านบาท เมื่อเอารายได้รัฐสีเขียว  
บวกกับเงินกู้สีแดง ก็จะทำให้รัฐบาลมีเงินพอในการจับจ่ายใช้สอยที่ ๓.๗๕ ล้านล้านบาท
นั่นเอง ซึ่งตรงนี้พี่น้องประชาชน แล้วก็สื่อมวลชนก็คงได้รายงานภาพรวมไปให้ประชาชน  
ได้เห็นแล้วว่า สถานะของงบประมาณไทยในภาพกว้างที ่ส ุดมันเป็นอย่างไร คราวนี้  
ผมอยากจะลงลึกปอกหัวหอมลงไปอีกชั ้นหนึ่งว่า ในเรื ่องของรายได้รัฐ เรื ่องของเงินกู้  
แล้วก็ของรายจ่ายนั้นส่วนประกอบเป็นอย่างไรบ้าง ------------------------------------------------ 

 
- ๓๐๓/๑ 
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ส่วนประกอบเป็นอย่างนี้ครับ รายได้ของรัฐแบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่มาจากภาษีกับส่วนที่ไม่ใช่
เป็นภาษี Tax Revenue กับ Non Tax Revenue ที ่เป ็นภาษีน ั ้นมาจาก ๓ กรมครับ  
ก็คือกรมสรรพากร อันดับ ๑ กรมสรรพสามิต อันดับที่ ๒ กรมศุลกากร อันดับที่ ๓ ที่เหลือ
เป็นส่วนราชการอื่นก็ดี เป็นรัฐพาณิชย์ก็ดี ไม่ใช่เป็นภาษี แน่นอนว่าบวกกับเงินกู้ตรงนั้น  
ก็จะลงมาเป็นภาพข้างล่างตรงนี ้ครับว่า  ค่าใช้จ่ายจำนวน ๓.๗ ล้านล้านกว่าบาทนั้น 
เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรอยู่ ๓๖ เปอร์เซ็นต์ เป็นการชำระหนี้อยู่ ๑๑ เปอร์เซ็นต์ เป็นท้องถิ่น
อยู ่ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นงบผูกพันอยู ่ ๗ เปอร์เซ็นต์ เป็นสวัสดิการอยู ่ ๖ เปอร์เซ็นต์  
เป็น Digital Wallet อยู่ ๔ เปอร์เซ็นต์ ที่เหลืออีก ๒๕ เปอร์เซ็นต์ หรือ ๑ ใน ๔ ถึงจะเป็น
งบประมาณที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื ่องอื่นที่ไม่ได้อยู ่ในภาพตรงนี้ได้ อันนี้คือเราลงมา
ชั้นหนึ่งเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่า ภาษีที่พวกเขาจ่ายผ่านภาษีหลาย ๆ รูปแบบ อันดับ ๑ 
อันดับ ๒ อันดับ ๓ มันคืออะไร แล้วเรามีความมั่นคง หรือมีแผนเรื่องเกี่ยวกับรายได้ของรัฐ
มากน้อยแค่ไหน ซึ่งสถานการณ์ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา ตอนนี้พี่น้องประชาชนดูอย่างนี้  
ท่านได้เห็นแล้วว่าผมใช้ตัวนี้ เป็นกรอบในการนำเสนอ เป็นสรุปผู ้บริหาร สีเขียว สีแดง  
สีน้ำเงินอย่างนี้ ในแต่ละสไลด์ที่ผมพูดนี้ ข้างบนมันจะมีเขียนอยู่ว่า ตอนนี้ผมพูดเร่ืองเกี่ยวกับ
รายได้ พูดเรื่องเกี่ยวกับเงินกู้ หรือพูดเรื่องเกี่ยวกับรายจ่าย ตอนนี้พูดเรื่องเกี่ยวกับรายได้ 
เพื่อที่จะให้ประชาชนที่ดูอยู่ที่บ้านได้ตามทัน รายได้ของรัฐตอนนี้มีความผันผวนและสัดสว่น
การเก็บรายได้ลดลงเมื่อเทียบกับ GDP ย้อนหลังไปถึงปี ๒๕๕๔ จนถึงปี ๒๕๕๖ สีน้ำเงิน 
ก็จะเห็นว่ามันขึ ้น ๆ ลง ๆ ที่เป็น Bar Graph สีแดงที่ท่านเห็นอยู ่ตรงนี้ก็คือปี ๒๕๖๗  
ที่เป็นการคาดการณ์ ตอนนี้ผ่านมา ๘ เดือนแล้ว เพราะว่างบประมาณตรงนี้ที่เคยคิดไว้  
เมื่อสมัยก่อน พอมาจนถึงตอนนี้มันได้เท่าไร ส่วนปี ๒๕๖๘ นั้นเป็นสีเหลือง เป็น Forecast 
ก็คือที่รัฐบาลตั้งใจที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ในภาพรวมถ้าดูแบบนี้ใช่ไหมครับ มันก็จะดูว่า 
มันขึ ้น ๆ ลง ๆ ผันผวน และมันก็ดูว่ามันกำลังจะขึ้นอยู่ แต่อย่าลืมว่าอันนี้มันเป็นการ
คาดการณ์ที่รัฐบาลคาดการณ์ขึ้นมาเอง แต่ในขณะเดียวกัน ตัว Line Graph สีแดงก็จะเห็นว่า 
เปรียบเทียบจากรายได้จากการจัดเก็บนี้ เอาหารด้วย GDP มันน้อยลงเรื่อย ๆ จนถึงปี ๒๕๖๖  
อยู่ที่ประมาณ ๑๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ คราวนี้พี่น้องประชาชนก็อาจจะถามผ่านไปยังท่านประธานว่า 
เป้าหมายในการจัดเก็บรายได้ของประเทศที่พัฒนาแล้ว ของประเทศในกลุ่มอย่าง OECD เป็นต้น 
มันควรที่จะอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ มันอยู่ที่ ๑๖-๑๘ เปอร์เซ็นต์ หรือควรที่จะอยู่ที่ ๑๗ เปอร์เซ็นต์  



๖๑๕ 
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ในขณะที่ภาพที่เกิดขึ้นในตอนนี้อยู่สักประมาณ ๑๔-๑๕ เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่ง
ที่ถามไปถึงรัฐบาล ที่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้ชี้แจงในช่วง ๓ วันที่ผ่านมาว่า  แผนรายได้ 
แผนการจัดเก็บรายได้ของรัฐที่มันมีความผันผวนมาโดยตลอด บางปีก็เก็บไม่ได้ตามเป้า  
แล้วเมื ่อเทียบกับสัดส่วน GDP มันลดลงเรื ่อย ๆ รัฐบาลมีแผนงานอย่างไรที่จะสามารถ 
ทำให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า รายได้ในอนาคต หรือรายได้ในช่วง ๑ เดือน ๒ เดือนที่จะถึงนี้
สามารถที่จะเป็นรายได้ที่จะเอามาใช้จ่ายในประเทศได้โดยที่ไม่ต้องกู้มากขึ้น 
   ต่อมาครับ ข้อมูลล่าสุดสะท้อนให้เห็นว่า การจัดเก็บเรื่องของรายได้รัฐมีความเสี่ยง
ที่จะไม่ได้ตามเป้าครับท่านประธาน การจัดเก็บภาษีอย่างที่ผมได้เล่าให้ประชาชนฟังไปแล้วว่า 
มีอยู่ ๓ กรมถูกไหมครับ ก็คือกรมสรรพากร กรมศุลกากร แล้วก็กรมสรรพสามิต อันนี้ที่เห็นนี้
คือประมาณการรายได้ที่เคยประมาณไว้ ประมาณ ๑.๔๖ ล้านล้านบาท บางกรมก็จัดเก็บได้
เยอะเกินนิดหน่อย บางกรมก็เก็บได้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้ หรือที่คาดไว้ไม่ได้ตามเป้า 
หายไปอยู่ประมาณ ๔๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ซึ่งนั่นก็คือกรมสรรพสามิตที่หายไป เพราะฉะนั้น
ในช่วงที่เรากำลังคุยอยู่นี้ ๗ เดือนจาก ๑๒ เดือน จัดเก็บรายได้พลาดเป้าไปแล้ว ๓๕,๔๙๘ ล้านบาท 
ซึ่งอันนี้ ๗ เดือน ก็บังเอิญเลยครับท่านประธาน ข่าววันนี้เลย วันที่ ๒๑ มิถุนายน ภาษีรถยนต์ 
น้ำมัน ยาสูบ ต่ำกว่าคาดฉุดรายได้ ๘ เดือน ของกรมสรรพสามิตเหมือนกัน ทำให้ตัวเลขที่ผม
ทำสไลด์นี้เม่ือวานจาก ๓๕,๐๐๐ กลายเป็น ๔๕,๐๐๐ ไปแล้ว ----------------------------------- 
 

         - ๓๐๔/๑ 
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ซึ่งตรงนี้ต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจ แล้วก็อธิบายไปทางท่านประธานผ่านไปยังกระทรวง 
การคลังด้วยว่า ผมเข้าใจครับ ไม่ใช่เป็นเรื่องของการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตหรือ  
กรมศุลกากร หรือที่เหลือเป็นการเก็บที่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ ผมไม่ได้ว่าอย่างนั้น 
เพราะเมื่อลงในรายละเอียดแล้วเห็นเลยว่า กรมสรรพาสามิต การเก็บภาษีพลาดเป้าก็มาจาก
นโยบายของรัฐบาลเอง ที่พลาดเป้า ๔๐ ,๐๐๐ กว่าล้านบาท ๕๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทนั้น  
ก็เป็นเรื่องของมาตรการลดภาษีดีเซลและเบนซิน ตรงนี้ก็ทำให้พลาดเป้าหมายไป ๑๕ เปอร์เซ็นต์
การจัดเก็บภาษีรถยนต์ต่ำกว่าเป้าหมาย ตรงนี้ก็หายไป ๒๗ กว่าเปอร์เซ็นต์ มาตรการส่งเสริม
การขาย EV ก็ทำให้หายไปเป็นจำนวนหนึ่งอีกเช่นเดียวกัน ตรงนี้มันแสดงให้เห็นครับว่า 
เวลาที่รัฐบาลจะทำนโยบายอะไร จะคิดอะไร บางทีแล้ว ถูกต้องมันมีความจำเป็นที่จะทำให้
ราคาดีเซลไม่สูงขึ้น มีความจำเป็นที่จะต้องทำให้อุตสาหกรรม EV เกิดขึ้นในประเทศไทย 
แต่ในขณะเดียวกัน มันมีราคาที่ต้องจ่ายของมัน นั่นก็คือเรื่องของรายได้ของรัฐที่มันหายไป 
ตรงนี้มันมีหลายเรื่อง หลายวิธีที่จะต้องคิด เพราะว่าตอนนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด วันนี้ราคาเบนซิน 
ก็ขึ้นอีก ๔๐ สตางค์ ราคาดีเซลเท่าเดิม แล้วในขณะเดียวกันภาคขนส่ง ที่ได้รับผลกระทบ  
ก็ออกมาบอกแล้วว่าอาจจะมีความจำเป็นต้องขึ้นค่าขนส่งอยู่มากพอสมควร ในช่วง ๑-๒ วัน 
ที่จะถึงนี้ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะฟังจากทางกระทรวงการคลังว่า  มีมาตรการอะไร 
ให้ประชาชนเชื่อมั่น มีมาตรการอะไรที่ให้ประชาชนเชื่อใจว่า ในเรื่องของแผนรายได้ของรัฐนั้น  
ได้คำนวณไว้แล้วว่า จะไม่ต่ำกว่าเป้าเมื่อมันครบ ๑๒ เดือน หรือแม้กระทั่งของปี ๒๕๖๘  
อะไรจะทำให้เรามั่นใจได้ว่า ประเทศไทยนั้นจะสามารถจัดหารายได้เข้าประเทศเพียงพอ  
ทำให้เราไม่ต้องกู้เพิ่ม เพ่ือให้มันไปสู่รายจ่ายที่มันมีอยู่ตอนนี้ 
  สิ่งที่อยากจะเห็นจากรัฐบาลชุดนี้ครับ ก็คือแผนรายได้ประเทศมันคือการ
ปฏิรูปภาษี อยากจะฟังสักนิดครับว่า จะทำอย่างไรกับภาษีของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น 
ในเรื่องของแนวดิ่ง หรือว่าแนวราบ จะขยายฐานภาษีอย่างไร และจะขยายฐานเศรษฐกิจ
อย่างไรที่ทำให้คนตัวเล็กไม่ลำบากมากเกินไป ในเรื่องของภาษีแนวดิ่งก็เขียนไว้ชัดเจน  
มันเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่ทำให้คนตัวเล็กลำบากมากขึ้น เพราะว่า ๓๓ เปอร์เซ็นต์ของรายได้  
ของประเทศไทยนั้นเป็นภาษีมาจากภาษี VAT ภาษี VAT มันเป็นภาษีถดถอย ที่อาจจะซ้ำเติม 
ความเหลื่อมล้ำ แม้คนรวยจะจ่าย VAT ในจำนวนเงินที่มากกว่าคนจนเพราะบริโภคมากกว่า 
แต่หากคิดตามสัดส่วนรายได้จะเห็นว่าในการบริโภคสินค้าชนิดเดียวกัน คนจนจ่าย VAT  



๖๑๗ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           จินตนา ๓๐๔/๒ 
 
ในสัดส่วนต่อรายได้ที่มากกว่าคนรวย ถ้าข้าวสาร ๕ กิโลกรัม ๒๐๐ บาท ในสมัยก่อน VAT 
มัน ๑๔ บาท แต่ถ้าเกิดคนจนรายได้ ๗,๕๐๐ บาท คุณเอา ๑๔ หาร ๗,๕๐๐ บาท กับคนรวย
รายได้สัก ๘๕,๐๐๐ บาท หารกันนี้เปอร์เซ็นต์มันต่างกันเยอะ เพราะฉะนั้นรัฐบาลมีแผนอย่างไร 
ที่จะหารายได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาภาษีที่มาจากการบริโภคมากเกินไป ทำอย่างไรที่ไม่ต้องใช้
ภาษี VAT ในการที่จะเป็นรายได้ ในการที่จะเอามาใช้จ่ายต่อไปในอนาคต ต่อมาในแนวราบตอนนี้
ข้อมูลบอกผมบอกว่า ๗๕-๗๖ เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจอยู่นอกระบบภาษีเงินได้ของประเทศไทยหมด 
อันนี้ข้อมูลปี ๒๕๖๒ มันทำให้แนวราบหรือฐานของคนที่เสียภาษีนั้นน้อยครับ ไม่สามารถ  
ที่จะขยายได้ แน่นอนว่าท่านอาจจะพูดว่าก็ Digital Wallet อย่างไรคุณพิธา Digital Wallet นี้
ยิ่งทำมา แล้วก็จะทำให้เข้าฐานภาษี แต่ผมคิดว่าคุณต้องแยกคิด มันก็คือการหากุศโลบาย 
หาแรงจูงใจที่เอาคนเข้ามาภาษีโดยที่อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องทำการกู้มาแจก หรือว่าการทำ
โครงการอย่าง Digital Wallet ไม่ได้ ตรงนี้อยากจะฟังโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมี Digital 
Wallet ว่ามีแผนอย่างไรที่จะเพิ่มแรงจูงใจ แล้วก็ผ่อนคลายกฎระเบียบในการยื่นภาษี  
ทำให้แนวราบ การขยายฐานภาษีนั ้น กว้างมากขึ้น เมื ่อแนวดิ่งไปแล้ว แนวราบไปแล้ว  
ก็สู่ตรงนี้ครับว่าการสร้างรายได้ใหม่ ๆ ให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ตรงนี้ก็ต้องพูดถึงเล็กน้อย 
กับกระทรวงการคลังที่ได้พูดกับผมไว้ว่า อาจจะเป็นเหล้าใหม่ที่พวกผมไม่เคยชิม มันก็เลยทำให้
ผมคิดถึงเหล้าเก่าที่พวกเราเคยชิมด้วยกันตอนที่ยังเป็นฝ่ายค้านด้วยกันอยู่ --------------------- 
 

- ๓๐๕/๑ 
 
 

 
 
 
 
 
 



๖๑๘ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ      กานฐ์พิชชา ๓๐๕/๑ 
 
อันนั้นก็คือเรื่องของสุราก้าวหน้า เรื่องของภาษีสรรพสามิตที่เราเคยโหวตแพ้ ตอนที่เป็น 
ฝ่ายค้านด้วยกัน โหวตแพ้ไปแค่ ๒ คะแนนเท่านั้น แล้วก็เป็น ๑ ใน MOU ที่เราเคยคุยกันไว้
ในตอนนั ้น สมรสเท่าเทียมผ่านแล้วครับ MOU ข้อที ่ ๒ สุราก้าวหน้า MOU ข้อที ่ ๑๐  
สิ่งที่ท่านต้องทำ ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องรอกฎหมายสุราก้าวหน้าจากพวกผมอีกต่อไป แค่แก้
กฎกระทรวงส่งเข้า ครม. ท่านรัฐมนตรีช่วยทั้ง  ๒ คนที่นั่งอยู ่ตรงนี้ก็สามารถที่จะทำได้  
ผมก็ตามข่าวครับ เดือนที่แล้วท่านสั่งให้มีการศึกษาเพิ่มอยู่ แล้วก็บอกว่าจะเอาสิ่งที่ศึกษา 
ในกรรมาธิการเข้าไปร่วมด้วย แต่ผมเชื่อว่าเราไม่จำเป็นต้องรอนานมาก เพราะว่าศึกษากัน
มาก็เยอะแล้ว แล้วก็สามารถที่จะทำได้เลย แล้วก็เป็นการเพิ ่มภาษีสรรพสามิตใหม่ ๆ  
เข้ากับประเทศ แค่สะเอียบที่จังหวัดแพร่อำเภอเดียวก็ ๕๐๐ ล้านบาทแล้ว นี่แค่อำเภอเดียว 
และที่เหลือทั่วประเทศไทย ถ้าทำได้มันเปลี่ยนมูลค่าจากโภคภัณฑ์ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์  
ให้แก้ปัญหาการเกษตร มันจะทำให้ภาษีเข้ามาเยอะมากขึ้นขนาดไหน ซึ่งผมมั่นใจครับว่า   
ท่านคงจะใช้เวลาไม่นานมากนักในการที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ ถ้าท่านคิดว่าความคิด
มันเปลี่ยนไปแล้ว ผมมีคำพูดคำหนึ่งที ่ผมประทับใจ มาจากเว็บไซต์ของพรรคเพื่อไทย  
ท่านเขียนเรื่องเกี่ยวกับสุราก้าวหน้าไว้ว่า คุณคิดว่าจะมีประชาชนที่ไหนยอมเข้าคิวเสียภาษี
ล่วงหน้า ง่ายนิดเดียว เอาเหล้าต้มใต้ดินมาต้มบนดิน แล้วประชาชนจะเข้าคิวเพื่อซื้อแสตมป์
สรรพสามิตมาปิดปากขวดเหล้าเพื่อขาย คุณเข้าใจความยิ่งใหญ่นี้ไหม ถ้าท่านไม่เชื่อหรือคิดว่า
ไม่อยากจะทำตามในสิ่งที่ผมพูดไป อย่างน้อยผมคิดว่าทำตามสิ่งที่เว็บไซต์ของพรรคเพื่อไทย
เคยทำไว้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับพี่น้องประชาชน 
  นอกจากนั้นก็ยังมีภาษีอีกหลายรูปแบบ มี Wealth Tax มีภาษีมรดก มีภาษี
ลาภลอย มีภาษีที่ดิน มีภาษี Platform ที่ทางรัฐบาล แล้วก็ทางนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดไปแล้ว
หลายครั้งว่า จะมีการปฏิรูปเร็ว ๆ นี้ ประชาชนก็คงอยากจะฟัง ตัวผมเองก็หวังว่าจะได้ฟัง  
ในสภาแห่งนี้ แต่ว่ามันยังไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้น เรื่องของภาษีบาป เรื่องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์  
ทางภาษีที่อาจจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ก็คืออย่างเช่น BOI ที่ สส. ณัฐพงษ์  
ได้พูดเอาไว้ว่า ต่อไปนี้มันมี Global Minimum Tax ที่ ๑๕ เปอร์เซ็นต์ ไม่สามารถที่จะเอา
ภาษีที่จะเป็นสิทธิประโยชน์ในการที่จะให้คนอื่นมาลงทุนในประเทศไทย ก็ต้องคิดถึงเรื่องอื่น 
ตรงนี้ก็น่าจะเป็นแผนรายได้ประเทศที่ผมทำเป็นตุ๊กตาให้ท่านดู ก็คิดว่าน่าจะมีโอกาส 
 



๖๑๙ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ      กานฐ์พิชชา ๓๐๕/๒ 
 
ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันอีกหลายครั้ง แต่ว่าอยากจะได้ยินการชี้แจงว่าแผนรายได้ที่จะทำให้
เพียงพอกับรายจ่ายโดยที่ไม่ต้องกู้เพิ่มนั้นทำอย่างไร  
  เมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดเป็นเรื่องรายได้ ตอนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกู้ เมื่อรายได้ไม่พอ 
รายจ่ายรัฐก็จึงจำเป็นต้องกู้เพิ่ม ซึ่งก็เสมือนกับการนำเงินจากอนาคตมาใช้ แล้วก็มีราคาที่ต้องจ่าย 
ก็ควรที่จะมีความรอบคอบ แล้วก็คิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนกู้ ตรงนี้จะกู้ ๘๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
ประชาชนยังไม่ค่อยเข้าใจหรอกครับว่า ตกลงต้องคืนเมื่อไร ใครเป็นคนคืน จะมีดอกเบี้ยอยู่
ประมาณเท่าไร อันนี้คือพี่น้องประชาชนถามผมเข้ามาว่า ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยว่าที่จะกู้
เพิ่มมันคืออะไร อย่างไรบ้าง สิ่งที่ประชาชนควรจะเข้าใจ สามารถที่จะคาดการณ์การชำระดอกเบี้ย
จากเงินกู้ของรัฐ ๘๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทได้ ก็คือภาระดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ ๒ เท่า  
จาก ๒.๖ แสนล้านบาท มันจะกลายเป็น ๔.๗ แสนล้านบาท ในปี ๒๕๗๑ เพราะฉะนั้น 
มันไม่ใช่มีอะไรฟรีครับ มันคือการล้วงเข้าไปในกระเป๋าของประชาชนในอนาคตเอามาใช้ตอนนี้  
ซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้สัดส่วนภาระดอกเบี้ยของหนี้สาธารณะต่อประมาณการรายได้ เอาดอกเบี้ย 
มาหารด้วยรายได้ของรัฐ มันก็สูงขึ้นเรื ่อย ๆ ซึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ ๑๔-๑๕ เปอร์เซ็นต์  
เกิน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ที่หลาย ๆ คนเคยแนะนำกันไว้ ตรงนี้ที่ต้องการที่จะแสดงให้เห็นก็คือ  
เพียงแต่ให้เห็นว่าทุกอย่างมันก็มีต้นทุนของมัน ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถเอาความเสี่ยง
ไปในอนาคต เพื่อที่จะให้เกิดการกระตุ้นในระยะสั้น แต่ในขณะเดียวกันลูกหลานของเรา  
ในอนาคต ลูกหลานของเพื่อนสมาชิกที่นี้ ลูกหลานของประชาชนก็ต้องมาเสียดอกเบี้ยเพิ่ม 
อาจจะ ๓ เปอร์เซ็นต์ ๔ เปอร์เซ็นต์ เพราะเรายังไม่รู้ว่าจะกู้จากที่ไหนถูกไหม แต่ในขณะเดียวกัน 
ก็ต้องมาเสียดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นในอนาคตเช่นเดียวกัน และสิ่งที่เสียไปอีกอันหนึ่งก็คือความยืดหยุ่น
ในการทำงบประมาณ หรือว่า Budget Flexibility งบประมาณและการกู้ในครั้งนี้ มันเป็นการ 
เบ่งเต็มที่เลย มันเป็นการไต่เส้น มันมีความหวาดเสียวของกรอบงบประมาณในหลายมิติ  
ไม่ว่าจะเป็นการชนเพดาน ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ---------------------------------------------------------- 

 
 - ๓๐๖/๑ 

 
 
 



๖๒๐ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ          จงถนอม ๓๐๖/๑ 
 
ไม่ว่าจะเป็นการกู้ปริ่มเพดานตาม ม. ๒๑ ไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนภาระผูกพันงบประมาณข้ามปี 
๙ เปอร์เซ็นต์ จาก ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนการกู้ต่อ GDP ที่เกิน ๓ เปอร์เซ็นต์
อย่างที่ไม่ว่าจะเป็นหลักสากลต่างประเทศอย่าง EU ได้พูดเอาไว้ อันนี้ไม่ได้ต้องการที่จะมาเถียง
กับท่านรัฐมนตรี หรือไม่ได้ต้องการจะมาเถียงกับกระทรวงการคลังว่าตกลง Debt-to-GDP 
๑๐ เปอร์เซ็นต์ มันเป็น FIDF หรือว่าของคุณณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ที ่บอกว่าไม่ใช่   
มันมีที่มองไม่เห็นอยู่ในนี้อีก ถ้าเกิดคุณทำตามหนี้ของสาธารณะแล้ว มันต้องมากกว่านี้ ไม่ใช่ 
ไม่ได้ต้องการที่จะเถียงกับท่านในเรื่องยิบ ๆ ย่อย ๆ อย่างนั้น แค่ต้องการให้ประชาชนเห็นว่า 
การจัดงบประมาณในปีที่มันยากลำบาก และมันเสี่ยงนี้มันควรที่จะทำอะไรที่มันเสี่ยงขณะนี้ 
เดิมพันกับอนาคตขนาดนี้หรือไม่อย่างไรประชาชนตัดสินใจได้ ซึ่งการกู้นั้นมันก็คือการเสี่ยง
เอาเงินอนาคตมาใช้ แต่อนาคตเรามั่นใจได้มากแค่ไหน เรามั่นใจในน้ำบ่อหน้าที่เราต้องการ 
ผมเข้าใจว่ามีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง น่าจะเป็นท่าน ถ้าไม่ใช่ต้องขออภัยด้วย 
ท่านบอกว่าก็ทำแบบนี้เศรษฐกิจมันก็จะได้โตขึ้น เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวล กู้ได้ กู้ได้เต็มที่ เลย  
แต่ในขณะเดียวกัน เรามาดูการปรับลดประมาณการ GDP ของปี ๒๕๖๘ ของหลายสำนัก
ตามภาพนี้ ซึ่งซ้ายมือสุดก็มาจากต่างประเทศ ตรงกลางมาจากหน่วยงานรัฐเอง ขวาสุดตรงนี้
ก็เป็นภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็น IMF ไม่ว่าจะเป็น World Bank ไม่ว่าจะเป็น ธปท. ไม่ว่าจะเป็น 
สศค. CIMB SCB หรือแม้แต่กสิกรเอง ก็บอกว่าปี ๒๕๖๘ นั้นปรับลดลงทั้งนั้น World Bank 
บอกด้วยว่าประเทศอื่นที่อยู่ในอาเซียนปรับขึ้นหมด ยกเว้นประเทศไทยที่จะต้องปรับลงอย่างเดียว 
เพราะฉะนั้นประชาชนก็ควรที่จะตัดสินใจว่า ในการที่เราจะให้กู้เพิ่มไปในอนาคต เพราะเราเชื่อว่า
อนาคตมันจะดีขึ้นนั้น มันจริงหรือไม่ หนำซ้ำครับ เรื่องเกี่ยวกับดัชนีความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วน 
ไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นหอการค้า 
ไม่ว่าจะเป็น FETCO ตรงนี้ก็สู้ดูไม่ค่อยดีมากนักเท่าไร เพราะฉะนั้นพอประชาชนฟังมาถึงตรงนี้ 
ก็พอจะเห็นว่ารายได้มีความผันผวน รายได้มีความเสี่ยง การกู้นี้ก็มีต้นทุนของมัน แล้วการกู้  
ก็คือการเอาเงินในอนาคตมาใช้ ซึ่งก็มีความเสี่ยงมากพอสมควรเช่นเดียวกัน 
  ในส่วนของรายจ่ายก็คิดว่าผมคงไม่ลงรายละเอียดมาก เนื่องจากว่าเพื่อนสมาชิก
ก็ได้พูดเร่ืองเกี่ยวกับรายจ่ายไปเยอะแล้ว ก็จะเห็นดังภาพดังต่อไปนี้ แต่ประเด็นที่ผมต้องการ
ที่จะพูดในภาพใหญ่ก็คือเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณประเทศอื่น ในรัฐสภาประเทศอื่น 
เราเน้นเรื่องเกี่ยวกับรายจ่ายอย่างเดียว เราไม่ค่อยได้เน้นเรื่องเกี่ยวกับรายได้ เราไม่ค่อยได้เน้น 
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เรื่องเกี่ยวกับแผนเงินกู้ ดอกเบี้ยเป็นเท่าไร จะกู้ในประเทศ นอกประเทศ ภาระดอกเบี้ย  
ที่จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไร ตรงนี้ยังไม่ค่อยเห็นในช่วง ๓ วันที่ผ่านมา เน้นแต่ในเรื่องของรายจ่าย 
มันทำให้เห็นภาพไม่ครบทั้ง ๓๖๐ องศา ทำให้ผมต้องชี้แจงกับสภาแห่งนี้ด้วยภาพสุดท้าย
ของวาระนี้ว่าภาพสรุปสั้น ๆ ก็คืออัตราการเติบโตของรายได้ โตไม่ทันรายจ่ายของประเทศ 
ทำให้อัตราการกู้สูงขึ้นเรื่อย ๆ รายได้ของรัฐย้อนหลังไป ๔ ปี ท่านประธานจะเห็นโตอยู่แค่ 
๔.๕ เปอร์เซ็นต์ แต่ในเรื ่องของรายจ่ายนั ้น โต ๖.๖ เปอร์เซ็นต์ และการกู ้ก็เลยโตที่  
๗.๓ เปอร์เซ็นต์ คราวนี้ถ้าเราเห็นทั้ง ๓ มิติ ทั้ง ๓ ก้อนของงบประมาณอย่างเต็ม ๆ แบบนี้ 
มันจะทำให้เรารู้สึกว่าตกลงผลประโยชน์ที่เราจะได้จากงบประมาณอันนี้เมื่อเปรียบเทียบกับ
ความเสี่ยงระยะยาวที่เราจะต้องไปเสี่ยง มันคุ้มค่า หรือมันไม่คุ้มค่า มันรอบคอบหรือมัน  
ไม่รอบคอบ มันมีการบริหารความเสี่ยงหรือยัง อันนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับการประมวล 
แล้วก็การสรุปให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าเรื่องของรายได้ เรื่องของรายจ่าย แล้วก็เรื่องของ
เงินกู้นั้นมีรายละเอียดมากกว่าที่เพ่ือนสมาชิกได้อภิปรายไปในช่วง ๓ วันที่ผ่านมา 
  สำหรับวาระต่อไป ผมเวลาเหลืออีก ๓ นาที โอเค จะให้เร็วขึ้นครับท่านประธาน 
เรื่องเกี่ยวกับการขยาย เรื่องเกี่ยวกับการสะท้อนความสมดุลระหว่างการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
กับเรื่องของการกระตุ้น GDP ตรงนี้มันทำให้ผมนึกถึงการใช้งบประมาณที่มีอดีตนายกรัฐมนตรี
ท่านหนึ่ง ผมไม่พาดพิง ไม่ต้องห่วงผมไม่พาดพิง ไม่ได้เอารูปอะไรขึ ้นแต่ผมแค่ต้องการ  
แสดงความเห็นด้วยกับข้อความที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งท่านได้เคยพูดไว้เมื่อปี ๒๕๖๕ 
ช่วงประมาณกุมภาพันธ์ มีนาคม ๒๕๖๕  ----------------------------------------------------------- 
 

        - ๓๐๗/๑ 
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ท่านพูดประมาณนี้ ผมไม่ได้จะใช้คำพูดของท่านเป๊ะ ๆ ครับ ท่านพูดประมาณนี้บอกว่า  
ถ้ารัฐบาลไม่จนปัญญาจริง ๆ ไม่แจกหรอก เน้นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเศรษฐกิจเสียมากกว่า 
ประมาณนี้ เพราะว่าไม่ต้องการที่จะให้รัฐบาลที่จนปัญญาจนต้องกู้มาแจก แต่จะใช้เน้น  
เร่ืองเกี่ยวกับการใช้เงินในการสร้างเศรษฐกิจให้แข็งแรงขึ้น ตรงนี้ผมก็เลยทำให้คิดว่าสิ่งที่ผม
ต้องการจะขยาย สิ่งที่ต้องการจะสะท้อนว่าการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจนี้มันสำคัญแน่นอน 
แต่มันต้องแลกด้วยอะไรมาบ้าง มันคือการหาสมดุลระหว่างการกระตุ้นเศรษฐกิจกับการ 
ลดความเหลื่อมล้ำ มันคือการหาสมดุลระหว่างผลประโยชน์ในระยะสั้นกับความเสี่ยงระยะยาว  
มันคือการมองเห็น แล้วก็การกระตุ้น Ignite กับการหาสมดุลกับประชาชนที่ถูกมองข้าม 
ในเรื ่องของงบประมาณ ผมก็เลยมานั ่งคิดครับว่า  ถ้าเราจะไม่จนปัญญากันจนเกินไป  
ในการที่จะกู้มาแจกอย่างเดียว แล้วการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของการบริโภค
เพียงอย่างเดียว การสร้างเศรษฐกิจอย่างที่อดีตนายกรัฐมนตรีได้พูดไว้ การกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น
มีหลายมิติ ยกตัวอย่างให้ครับ GDP มันก็คือ C + I + G + (X – M) มันก็คือการบริโภค  
มันก็คือการลงทุน มันก็คือเรื่องของงบประมาณ มันก็คือเรื่องของส่งออก และมันก็เรื่องของ
การนำเข้า คราวนี้ GDP ที่มันต้องการกระตุ้นนี้ที่มันแย่อยู่ ผมเอาตัวเลขของไตรมาสที่ ๑  
ปี ๒๕๖๗ โตอยู่แค่ ๑.๕ เปอร์เซ็นต์มาให้ดู ตกลงแล้วเราเกาถูกที่คันจริงหรือเปล่า ปัญหาของ 
GDP มันอยู่ที่บริโภค หรือมันอยู่ที่ลงทุน หรือมันอยู่ที ่งบประมาณ หรือมันอยู่ที ่ส่งออก  
หรือมันอยู่ที่นำเข้า มันไม่ใช่แค่การบริโภคของเอกชนเพียงอย่างเดียว ถ้าท่านประธานเห็น 
ประชาชนเห็นอยู่ ก็จะเห็นว่าบริโภค หรือว่าตัว Consumption C นั้นโตตั้ง ๗ กว่าเปอร์เซ็นต์  
มันกลับเป็นเรื ่องเกี ่ยวกับการลงทุน มันเป็นเรื ่องเกี ่ยวกับการใช้งบประมาณแผ่นดิน  
มันเป็นเรื่องของการต่อสู้กับการขาดดุลทางการค้าต่างหากที่ต้องการ การกระตุ้น ซึ่งก็ตรงกับ
คำพูดที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีได้พูดไว้เมื ่อปี ๒๕๖๕ ที่ผมต้องย้ำว่ามันเป็นปี ๒๕๖๕  
เพราะปีนั้นเศรษฐกิจซึมมากกว่าปีนี้ครับ ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีก็ยังพูดเลยว่า เรามาสร้าง
เศรษฐกิจกันเถอะ เราอย่ามาแจกกันเลย แล้วการแจกที่จะทำให้การบริโภคเพิ่มขึ้นมันก็อาจจะ 
เกาไม่ถูกที่คันจริง ๆ อย่างที่พี่น้องประชาชนเห็นอยู่ว่า การบริโภคไม่ได้เปน็ปัญหา การลงทุน 
Investment Government Expenditure งบประมาณแผ่นดิน แล้วก็ X – M หรือเอาส่งออก 
ลบนำเข้าต่างหากที่มันเป็นปัญหา  
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  คราวนี้จึงอยากชวนทุกท่านมามองในสิ่งที่ผมมอง แล้วก็มองตรงกับที่อดีต
นายกรัฐมนตรีพูดไว้เมื่อปี ๒๕๖๕ ด้วยว่ามันคือการเอางบประมาณอย่างรอบคอบมาสร้างเศรษฐกิจ 
มากระตุ้น GDP กันดีกว่า คราวนี้องค์ประกอบของ GDP ปี ๒๕๖๖ ที่เป็นข้อมูลล่าสุดจาก
สภาพัฒน์ เขาบอกว่าภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม แล้วก็ภาคบริการ รวมกันเป็น GDP  
ร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นเกษตร ๙ เปอร์เซ็นต์ เป็นอุตสาหกรรม ๓๓ เปอร์เซ็นต์ เป็นบริการก็คือ
การท่องเที่ยวนั่นเอง ประมาณ ๕๙ เปอร์เซ็นต์ ตรงนี้เรามาดูกันครับ ผมอยากจะขยาย  
แล้วก็อยากจะสะท้อนให้เห็นว่า ในเรื่องของเกษตรก็ดี เรื่องของอุตสาหกรรมก็ดี เรื่องของ
การท่องเที ่ยวก็ดี งบประมาณปี ๒๕๖๘ มันตอบโจทย์การสร้างเศรษฐกิจมากเพี ยงใด  
ตรงนี้เริ่มต้นกันที่การเกษตรครับท่านประธาน การเกษตร ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัย
การผลิต เรื ่องของการเพิ ่มผลิตภาพทางการเกษตร อันนี ้ม ันคือหัวใจของการปฏิรูป
การเกษตรครับ การเพิ่มมูลค่าอะไรพูดกันมาเป็น ๑๐ ปี ๒๐ ปีแล้ว แต่เรื่องของปัญหาที่ดิน
ทับซ้อนกับเขตป่าในข้อที่ ๑ งบประมาณ การแก้ไขตามงบประมาณปี ๒๕๖๘ ใส่ไว้ว่า  
๗๒๕ ล้านบาท ถ้าเป็นแบบนี้ต้องใช้เวลา ๑๐๐ ปี กว่าจะพิสูจน์สิทธิทั้งหมดในการแก้ปัญหา
เรื ่องเกี ่ยวกับที่ดินให้กับพี่น้องเกษตรกร ทำให้สามารถลืมตาอ้าปากได้ คล้าย ๆ กับที่  
ผมเคยพูดไว้เร ื ่องเกี ่ยวกับกระดุม ๕ เม็ด ก่อนที ่ผมจะอภิปรายเมื ่อ ๕-๖ ปีท ี ่แล้ว 
ข้อเสนอแนะตรงนี ้ พวกผมคิดแล้วว่าจะลงทุนปลดล็อกที ่ด ินให้กับพี ่น ้องเกษตรกร  
ต้องใช้งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ภายใน ๕ ปี หรือประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี 
ถ้าเป็นแบบนี ้ภายใน ๕ ปีปัญหาที ่ดินทับซ้อนของพี ่น้องเกษตรกรถึงจะหายไป ไม่ใช่  
๗๒๕ ล้านบาท อย่างที่ได้จัดงบประมาณมา 
  ปัญหาเรื่องที่ ๒ ก็คือเรื่องของน้ำ เมื่อเช้าก็ได้ฟังน่าจะเป็น สส. ศักดินัย นุ่มหนู 
ก็ได้พูดไปเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณชลประทาน ๒๔ เปอร์เซ็นต์ใช่ไหม ถ้าผมฟังท่านไม่ผิด  
ว่าก็มีงบประมาณอยู่กรมชลประทานอยู่ ๗๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทอะไรประมาณนี้ ------------- 
 

- ๓๐๘/๑ 
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แต่น้ำแล้งที่ทำให้ผลผลิตผลไม้ ๔ เดือนแรกนี้หายไป ซึ่งส่วนใหญ่แล้วอยู่ในเขตนอกชลประทาน 
งบมันแค่ ๗,๐๐๐ ล้านบาทครับท่านประธาน ไม่ถึง ๒๐๐,๐๐๐ ไร่ ที่จะได้ผลประโยชน์ 
จากงบประมาณนี้ อันนี้คือแค่ ๑ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นอกชลประทานที่มีปัญหาภัยแล้งทั้งหมด  
สิ่งที่เราเสนอจะลงทุนปลดล็อกในน้ำได้ต้อง ๕๐ ,๐๐๐ ล้านบาท ภายในระยะเวลา ๕ ปี 
เพ่ือที่จะปลดล็อกชนบทไทยให้มีความมั่นคงในน้ำได้ 
  เรื่องสุดท้าย เรื่องของการเผาในภาคการเกษตรที่ทำให้อากาศเป็นพิษเป็นปัญหา
เรื่องเกี่ยวกับ PM2.5 ปีนี้งบประมาณตั้งเป้าว่าจะลดอ้อยไฟไหม้ลง ๒ ล้านตัน จาก ๒๔ ล้านตัน 
ซึ่งคิดเป็นเพียงแค่ ๑๐ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ในขณะเดียวกันถ้าเราลงทุนในเครื่องจักรเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับวิศวะการเกษตร เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับระบบการเพาะปลูกอ้อยในงบประมาณ 
๒,๐๐๐ ล้านบาท ผมว่าอันนี้ล่ะครับ ถ้ารัฐบาลเสนอมาอย่างนี้ผมให้ผ่าน เพราะผมคิดว่า  
มันถูก และมันสามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจ มันสามารถที่จะกระตุ้น GDP ได้จริง ๆ สำหรับ
เร่ืองเกี่ยวกับเกษตร ๙ เปอร์เซ็นต์ของ GDP ไทย 
  ต่อมาเป็นภาคอุตสาหกรรม ๓๓ เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด ซึ่งอุตสาหกรรม  
ไม่พูดซ้ำเยอะครับ มันก็เห็นภาพใหญ่ ๆ อยู่ ๒-๓ อัน ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์
เรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ เกี่ยวกับการสร้างอุตสาหกรรมในอนาคต การแข่งขัน
และผลกระทบอุตสาหกรรม Semiconductor เมื่อสักครู่นี้นั่งฟังท่านรัฐมนตรี ทั้งกระทรวง
แรงงาน และกระทรวง อว. พูดอยู่ บอกว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องต่อสู้กับอุตสาหกรรม 
Semiconductor ตั ้งงบไว้ทั ้งหมด ๕ ,๐๐๐ ล้านบาท ผมใช้วิธี Search เข้าไปใน Excel  
แล้วก็ใส่คำว่า Semiconductor งบทั้งหมดที่เอารวมออกมา ผมก็เอามารวมให้ทั ้งหมด  
ไม่ว่าจะอยู่กระทรวงไหนมันก็จะรวมกันที่ ๕,๐๐๐ ล้านบาท คราวนี้ท่านประธานทราบไหมว่า 
มาเลเซียมีงบประมาณในการทำ Semiconductor เท่าไร ญี่ปุ ่นมีเท่าไร อินเดียมีเท่าไร 
๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ๒๔๐ ,๐๐๐ ล้านบาท ๓๕๐ ,๐๐๐ ล้านบาท คราวนี ้ผมถามว่า
งบประมาณที่จัดมานี้ มันมีอะไรที่พอจะไปสู้ประเทศเพื่อนบ้านที่อยู ่ในอาเซียนหรือว่า 
ในเอเชียในเรื่องเกี่ยวกับ Semiconductor อะไรบ้าง ในการที่จะปฏิรูปอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย 
  ต่อมาเป็นเรื่องการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมของยานยนต์สันดาปไปสู่ EV ผมดู
ทั้งหมดแล้ว ใช้คำว่า ยานยนต์ Search เข้าไปเลย มันออกมาประมาณ ๑๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท  
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แต่ประมาณ ๘,๐๐๐ กว่าล้านบาท คือส่งเสริมให้ยิ่งใช้ EV ให้มากขึ้น ซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไร  
แต่ในขณะเดียวกันสันดาปที่มันจะหายไปเป็นเฉพาะตรงนั้นอยู่ ๑,๒๗๕ ล้านบาท ผมก็ไปดูว่า
ประเทศในอเมริกา ประเทศในยุโรป ซึ ่งผมไม่ได้ตั ้งใจที่จะเปรียบเทียบให้เห็นอย่างนี้  
เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเพราะอะไร อย่างสหรัฐอเมริกาบอกว่าจะเปลี่ยนโรงงานสันดาป  
แล้วก็ Reskill คนให้ได้ ผ่าน Congress ของเขานี ้ งบประมาณ ๕๐๐ ,๐๐๐ ล้านบาท  
อันนี้ผมต้องให้เชิงอรรถท่านประธานกับประชาชนไว้ ผมไม่ได้ต้องการที่จะเปรียบเทียบ 
๑,๒๗๕ ล้านบาทของไทยกับสหรัฐอเมริกา ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท มันเป็นการเปรียบเทียบ 
ที่ไม่ถูกต้อง มันต้องเอาหารด้วยขนาดของอุตสาหกรรมของประเทศอเมริกา หรือว่า Detroit 
ตัวจริง แล้วก็ค่อยมาเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม  Detroit ของเอเชียของประเทศไทย  
คุณถึงจะเห็นภาพที่เห็นภาพ แต่ผมกำลังอยากจะตั้งคำถามกับรัฐบาลว่ากับอุตสาหกรรม  
ที่มันสำคัญเป็นอันดับ ๒ อันดับ ๓ ของประเทศขนาดนี้ มันกำลังจะมี EV มา แล้วเราก็
สนับสนุนเขาด้วย ลดภาษีให้เขาด้วย ทำให้สรรพสามิตมันหายไปแล้วด้วย สันดาปไม่ว่าจะเป็น
ในเรื ่องของโรงงานก็ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื ่องของแรงงานที ่จะหายไป ใช้งบประมาณแค่นี้  
มันพอจริงหรือครับ 
  อันสุดท้ายครับ การปรับตัวให้ทัน AI อันนี ้ผมฟังอดีตรัฐมนตรีคลังของ
สิงคโปร์พูดเลย เรื่องเกี่ยวกับสู้กับ Artificial Intelligence เขาจะได้ใช้งบประมาณอย่างไรบ้าง 
งบที่เกี่ยวข้องกับคำว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย ๑,๔๑๔ ล้านบาทครับ ตรงกับ
ที่ สส. ชายได้พูดไปเมื่อวันแรก ตอนนี้ผมไปนั่งดูว่าญี่ปุ่นกับสิงคโปร์เขาทำเท่าไร ในการที่จะ
ปฏิรูปอุตสาหกรรมเขาให้มันสู้กับภัยความท้าทายที่มันมาจากปัญญาประดิษฐ์ได้ ญี่ปุ่น 
๑๗,๐๐๐ ล้านบาท สิงคโปร์ ๕,๔๐๐ ล้านบาท ๕ ปีติด ๆ กัน ๒๐ ,๐๐๐ กว่าล้านบาท  
อันนี้มันก็เป็นคำถามที่ก็ตรงคล้าย ๆ กันกับข่าววันนี้เลยครับ ที่มาจากสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย ข่าวของไทยรัฐ ต่างชาติไล่ทุบอุตสาหกรรมไทย สอท. วอนรัฐเพิ่มมาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดและช่วยลดต้นทุนในการผลิต ------------------------------------------------- 
 

- ๓๐๙/๑ 
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อันนี้เป็นงบประมาณที่ผมเอามาเป็นน้ำจิ้มให้สภาอุตสาหกรรมและคนที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม 
ดูเป็นตัวอย่างว่าสิ ่งที ่ท่านกังวล ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่ปิดตัว อย่างเช่น พลาสติก 
อย่างเช่น โลหะพวกนี้มันตรงกับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนั้น 
เรื่องเกี่ยวกับการปรับตัวลงของ GDP ลงอยู่ที่ ๒.๖ เปอร์เซ็นต์ มันตรงหรือเปล่า มันตรง 
ในการที่จะสามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจในการที่จะกระตุ้น GDP ได้จริงหรือเปล่า 
  สุดท้าย เรื่องของการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวคือเครื่องจักรเศรษฐกิจสุดทา้ย
ที ่ประเทศไทยมีอยู ่ อันนี ้เราเห็นตรงกัน ต้องรักษาไว้ด้วยการลงทุนที่ Infrastructure  
เพื ่อนสมาชิกทุกคน รวมถึงคนที ่อภิปรายก่อนผมก็ได้บอกว่า เรื ่องของการ Promote  
ในการท่องเที่ยว การทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะ ๆ ในการกระตุ้น Demand ให้มีการ
ท่องเที่ยวมาเยอะ ๆ มันเป็นสิ่งที่สำคัญ แล้วเราก็คงเห็นตรงกันครับว่าในเรื่องของ Demand 
ประเทศไทยมันไม่ค ่อยมีปัญหา ก็เป็นอันดับหนึ ่ง ๑ ใน ๕ กรุงเทพฯ ก็เป็นเม ือง  
๑ ใน ๕ อาหารไทยก็เป็น ๑ ใน ๕ อยู่อันดับ Top5 มาตลอด แต่สิ่งที่มันมีปัญหามันคือ
โครงสร้างพื้นฐานในการท่องเที่ยว สิ่งที่ท่านประธานเห็นอยู่ตรงนี้คือการศึกษาของ World 
Economic Forum ท่านประธานทราบไหมครับว่า ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยว 
ของประเทศไทย เครื่องจักรเศรษฐกิจตัวสุดท้ายของประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไร ถ้าในฝั่ง
ของความต้องการการมาเที่ยวอยู่อันดับ ๑ อันดับ ๒ อันดับ ๓ อันดับ ๔ อันดับ ๕ ไม่เกินนี้  
แต่เรื ่องโครงสร้างพื้นฐานอยู่ที ่อันดับ ๔๗ ซึ ่งตรงนี้ผมไปศึกษาดูแล้วเขาเขียนไว้เลยว่า  
มันอยู่ที่โครงสร้างพื้นฐานในการท่องเที่ยวกับการกระจายรายได้การท่องเที่ยวให้ไปสู่ประชาชน 
คราวนี้รายได้ในการท่องเที่ยวของประเทศไทย ๗๐ เปอร์เซ็นต์มันอยู่แค่ ๕ จังหวัดครับ  
อีก ๗๐ กว่าจังหวัดไม่ได้ตรงนี้ แล้วเรื่องของโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัย
ของนักท่องเที ่ยว ไม่ว่าจะเป็นเรื ่องของมัคคุเทศก์ ไม่ว่าจะเป็นเรื ่องของการคมนาคม  
ไม่ว่าจะเป็นเรื ่องของการที ่ม ีการให้ข้อมูลเรื ่องเกี ่ยวกับการท่องเที ่ยว  มันน้อยมาก 
งบประมาณที่ทำขึ้นมาตามปี ๒๕๖๘ งบ PR ๑,๘๐๐ ล้านบาท งบสร้างถนน ๑,๒๐๐ ล้านบาท  
งบเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๒๒๐ ล้านบาท เป็นงบสร้างพิพิธภัณฑ์ไปแล้ว ๑๘๐ ล้านบาท 
โดยกรมทรัพยากรชายฝั่ง ในขณะเดียวกันตัวอย่างที่อยากจะให้รัฐบาลไปดูคือประเทศ
นิวซีแลนด์ครับ ปี ๒๕๖๖ ลงทุนไป ๒๗,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ในการท่องเที่ยว เพื่อที่จะต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพราะเขารู้ว่าการท่องเที่ยว 
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ของเขานั้นมันสำคัญกับเศรษฐกิจของประเทศนิวซีแลนด์มากขนาดไหน เขาถึงได้ลงทุนขนาดนี้ 
เขาไม่ได้ดูแต่ Demand Side เขาดู Supply Side ด้วยเช่นเดียวกัน  
  มาถึงสุดท้ายของวาระที่ ๒ ครับ ในขณะที่รัฐบาลมองเห็น มองขาด ต้องกระตุ้น
ต้อง Ignite แต่ในขณะเดียวกันก็มีคนที่ถูก Ignore มากมายมหาศาลครับ ในเรื ่องของ
สวัสดิการงบของอุดหนุนเด็กเล็กอายุ ๐-๖ ปี หายไป ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท นั่นคือเด็กเล็กกว่า 
๑.๕ ล้านคนที่อาจจะหลุดออกจากระบบไปครับท่านประธาน มันคือสวัสดิการผู ้พิการ  
ที่หายไปอย่างน้อย ๑,๐๐๐ ล้านบาท ซึ ่งคือผู้พิการประมาณ ๑๐๐ ,๐๐๐ คนที่ไม่ได้รับ 
ความช่วยเหลือ และในขณะเดียวกันก็คือสิ่งแวดล้อมที่ถูก Ignore ถูกมองข้ามไป งบดูแลไฟป่า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ป่าสงวนถูกตัดไป ๑,๐๐๐ กว่าล้านบาท ทำให้ป่า 
๗.๕ ล้านไร่ไม่ได้รับการดูแล มันคือเรื ่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อย่างเช่น การกำจัดขยะ
อุตสาหกรรมในระยองของ สส. ชุติพงศ์ ที่โรงงาน ๆ เดียวในประเทศของเขาของบกลาง 
๕๐๐ กว่าล้านบาท แต่งบประมาณปี ๒๕๖๘ มีงบให้ทั้งประเทศ ๓๒ ล้านบาท ซึ่งตรงนี้  
ก็ให้ท่านประธาน แล้วก็ทาง ครม. ได้ลองรับฟังดูว่ามันคุ้มค่า มันรอบคอบ และมันดีกว่า  
การที่จะแค่กระตุ้นแค่การบริโภคอย่างเดียวหรือไม่ ถ้าเอามากระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเศรษฐกิจ 
และในขณะเดียวกันก็มาช่วยคนที่ถูกมองข้ามไปในการจัดงบประมาณครั้งนี้ 
  สุดท้ายผมเหลือเวลาอีก ๕ นาทีครับ นั่นก็คือการเสนอแนะกระบวนการ  
การจัดทำงบประมาณ เมื ่อเปรียบเทียบกับ Best Practice ของทาง OECD Guideline  
เขาทำขึ้นมาให้เราแล้ว ถ้าท่านไม่ฟังฝ่ายค้านไม่เป็นไรครับ ฟัง OECD ที่ท่านพยายามจะเข้าสู่
กระบวนการก็ได้ เขาเสนอแนะมาทั้งหมด ๑๐ ข้อ เขาทำงบประมาณกับหลายประเทศที่อยู่ใน 
OECD เขาก็บอกมาว่า Best Practice ของการทำงบประมาณตั้งแต่เรื ่องของการจัดทำ  
เร่ืองของการอนุมัติ แล้วก็เร่ืองของการบริหารต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ มันมีอะไรบ้าง ------- 
 

- ๓๑๐/๑ 
 
 
 



๖๒๘ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ     หทัยกาญจน์ ๓๑๐/๑ 
 
มันมีทั้งหมด ๑๐ ข้อ ก็ไม่เป็นไรครับ ผมคงไม่ลงรายละเอียด ๑๐ ข้อ แต่คิดว่าทางรัฐบาล  
ก็คงที่จะเริ่มที่จะศึกษาอยู่ อย่างน้อยมีให้เห็นอยู่ ๓ ข้อ ข้อ ๕ ข้อ ๙ แล้วก็ข้อ ๑๐ ข้อ ๙ นี้
สั้น ๆ เลยครับ ถ้าจะอยู่ในมาตรฐานของ OECD ได้ การจัดงบประมาณนี้มันต้องมี Green 
Budgeting มันต้องมี Gender Budgeting แค่ ๒ อันนี ้การที ่ เรามองข้ามสิ ่งแวดล้อม 
การที่เรามองข้ามคนที่อาจจะเป็นคนชายขอบ คนที่รัฐบาลอาจจะลืมหรือมองข้ามไปอย่างที่
ผมได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่นี้ มันจะไม่ถูกมองข้ามอีกต่อไปครับ เพราะในกระบวนการมัน
บังคับไว้เลยว่า ในการทำงบประมาณต่าง ๆ  ต้องมี Green Budgeting และมี Gender Budgeting 
ไม่ว่าจะเป็นเด็กอ่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณต่าง ๆ ในการจัดการสิ่งแวดลอ้ม 
ต้องมีแยกออกมาเพื่อให้เราไม่ถูกมองข้าม อันนี้ก็จะได้จบ ไม่ต้องทะเลาะกันครับ  เรื่อง 
Ignite  Ignore เพราะว่ามันตามที่ OECD เขาต้องการที่จะนำเสนอ อันที่ ๙ คือเรื่องของ
ความเสี่ยงการคลังและความยั่งยืนระยะยาว อันนี้เขาก็ได้พูดเอาไว้ว่า การจัดทำงบประมาณนั้น 
ก็ต้อง Balance ระหว่างสิ ่งที่พยายามจะกระตุ้นในระยะสั้น แล้วก็ความเสี่ยงระยะยาว  
ในการที่จะต้องบริหารความเสี่ยง การอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการกู้ เรื ่องเกี่ยวกับดอกเบี้ย 
ที่จะต้องใช้ให้ประชาชนที่ไม่มีสิทธิ ไม่มีเสียงแล้ว ท่านเอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋า เอาเงินเข้ามา
ในอนาคต อาจจะเป็นลูกสาวผมที่ต้องมาใช้ในอนาคตอีก ๑๐ ปีข้างหน้า ก็ไม่มีสิทธิที่จะ  
ทำอะไรได้ อันนี้ต้องทำให้เขาได้มีการอธิบาย มีการพูดถึงอยู่ตลอดเวลา สุดท้ายก็เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับความโปร่งใส เร่ืองเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ แล้วก็การตรวจสอบของงบประมาณ  
ตรงนี้ OECD เขียนไว้ชัดครับว่า ปกติแล้วประเทศไทยพอเราอภิปรายวาระที่ ๑ กันเสร็จปุ๊บ 
มันก็จะมีการตั้งกรรมาธิการ คราวนี้บางประเทศประธานกรรมาธิการเขาไม่ได้เป็นรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงการคลัง อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับ เพราะว่ามันเป็นการตรวจสอบ  
ความโปร่งใสของงบประมาณ ที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วทางรัฐมนตรีจากฝั่งรัฐบาลก็จะเป็น
ประธานของกรรมาธิการงบประมาณมาโดยตลอด OECD บอกมีบางประเทศที่รัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงการคลังไม่ได้เป็นประธาน ตรงนี ้ผมก็คิดว่าเป็นประเด็นที ่น ่าสนใจ  
เรื่องเกี่ยวกับความโปร่งใสในการที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การจัดทำ เรื่องของ  
การที่จะต้องมีการ Broadcast หรือว่าการ Live สดให้ประชาชนได้เห็นว่า ในการทำกรรมาธิการ
เวลาที ่เราลงรายละเอียดแต่ละอัน ๆ ในระยะเวลาเดือน ๒ เดือนที ่เราทำ ประชาชน  
จะมีส่วนร่วมได้หรือไม่ มีโอกาสที่จะได้รับฟังได้หรือไม่ เมื่อมีการตรวจสอบแล้ว ประชาชน  



๖๒๙ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ     หทัยกาญจน์ ๓๑๐/๒ 
 
กับฝ่ายค้านมีโอกาสได้ตรวจสอบมากแค่ไหน อันนี้ผมว่าก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจ ไม่ได้เป็น
ประเด็นที่ สส. รักชนก หรือไม่ได้เป็นประเด็นที่ สส. ณัฐพงษ์พูดไว้ แต่ผมคิดว่าถ้าตามสิ่งที่
เราพยายามจะมุ ่งไปข้างหน้า ซึ ่งเราเห็นตรงกันในการเข้าไป OECD มันมี Guideline  
หลายอันที่ผมคิดว่าทางกระทรวงการคลังก็คงจะศึกษาอยู่แล้ว ถ้าไม่อย่างนั้น ผมพิมพ์มา 
แล้วก็ศึกษามาเยอะพอสมควรเรื่องเกี่ยวกับ Best Practice แล้วก็ Guideline ก็น่าจะทำให้
ทางกระทรวงการคลังนั้นสามารถที่จะเอาไปทำงานต่อ แล้วก็ทำให้งบประมาณในปีต่อ ๆ มา
สามารถที่จะตรงจุด มีความรอบคอบ แล้วก็มีความสมดุลระหว่างความเสี ่ยงระยะยาว  
กับสิ ่งที ่ต้องการผลประโยชน์ระยะสั้น มีสมดุลระหว่างเรื ่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจ  
กับเรื่องของความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนไปในคราว ๆ เดียวกัน 
  สุดท้ายครับ ผมสรุปด้วยสไลด์นี้สไลด์เดียวว่า ๕ สิ่งเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องทำ
เกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน เป็น Immediate Next Step ที่ท่านควรที่จะต้องทำ  
  ข้อที่ ๑ สรุปง่าย ๆ ก็คือความชัดเจนเกี่ยวกับแผนรายได้กับแผนหนี้ของ
ประเทศครับ ใน ๓ วันที่ผ่านมาในเรื่องของรายจ่ายทาง สส. ฝ่ายค้านก็ถาม ทางฝั่งของท่าน
ก็ตอบมา แต่เรื่องของความชัดเจนของรายได้ เรื่องของแผนหนี้ไม่ค่อยมีความชัดเจนเท่าไร 
ผมอยากได้ยินเรื ่องนี ้จากกระทรวงการคลัง จากทางรัฐบาล ไม่จำเป็นต้องในเวทีนี้ก็ได้  
แต่ว่าเป็นสิ ่งที ่ท ่านได้ทำมาบ้างแล้ว ผมก็เห็นว่ามีการปฏิรูป ๒๐ อย่างใช่ไหม ครับ  
ทางกระทรวงการคลังเตรียมไว้ในข่าว ผมก็อยากจะเห็นว่าจะขยายฐานภาษีว่าจะปฏิรูปภาษี 
ว่าจะขยายฐานเศรษฐกิจอย่างไร อันนี้ผมอยากฟังบ้างว่าจะทำอย่างไร 
  อันที่ ๒ ก็คือเร่ืองของแผนการปฏิรูปภาษีอย่างเป็นธรรม 
  อันที่ ๓ ก็คือแผนการช่วยเหลือประชาชนที่งบประมาณไม่ครอบคลุมในครั้งนี้ 
เราแสดงให้เห็น ประชาชนที่เขาเสียภาษีผ่าน VAT ผ่านภาษีที ่เป็นเรื ่องของการบริโภค 
เขาอาจจะไม่ได้เสียภาษีอย่างอื ่น เขาอาจจะอยากถามว่าแล้วเขาอยู่ตรงไหนของแผน
งบประมาณอันนี้ เขาก็อยากจะเห็นว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไป 

 
- ๓๑๑/๑ 

 



๖๓๐ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ชลิดา ๓๑๑/๑ 
 
  ข้อที่ ๔ ก็คือการเปิดเผยกระบวนการพิจารณางบต่อสาธารณะ 
  อันที่ ๕ ก็คือการปรับกระบวนการงบประมาณตามมาตรฐานของ OECD 
  อันนี้ก็คงจะเป็น ๕ สิ ่งเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องทำครับ ผมเกินไป ๑ วินาที  
ต้องขออภัยด้วย ขอบพระคุณท่านประธานมากครับ 
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงการคลังจะขอตอบชี้แจงครับ เชิญครับ 
  นายพิชัย ชุณหวชิร (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)  :  
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอบคุณสำหรับ
ข้อคิดเห็นที ่ท่านได้พบ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ผมคิดว่าสิ ่งที ่ท ่านเสนอนั ้น เป็นความจริง 
และเป็นหลักสากลทั้งหมด แต่ว่าผมอยากจะฝากอะไรบางเร่ืองว่า การที่หลักปฏิบัติอย่างนั้น
สามารถมาปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง OECD ได้ผ่านการวางพื้นฐานมาอย่างยาวนานในทุก ๆ เรื่อง 
ทีนี้เราหันกลับมาดูประเทศไทยบ้าง อย่างที่ผมได้กล่าวเรียนนำแล้วว่า วันนี้ปี ๒๕๖๗ เราอยู่
ในสภาวะอะไร ดังที่ผมเคยชวนแล้วว่าย้อนหลังไปถึง ๑๕-๒๐ ปี เราได้ทำอะไรบ้าง และเรา
ไม่ได้ทำอะไรบ้าง และสิ่งนั้นก็ได้สะท้อนผลมาทุกวันนี้ ท่านพูดถูกครับ GDP ต่ำเตี้ยมาตลอด 
หรือพูดอีกอย่างก็ได้รายได้ประชาชาติหาย ดังนั้นสิ่งที่สะท้อนทุกวันนี้ก็เกิดถึงความลำบากของ 
พี่น้องทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นเสาหลักทั ้ง ๓ ต้น ภาคประชาชนเดือดร้อน ภาคธุรกิจ
เดือดร้อน และในที่สุดก็มาถึงภาคผู้ปกครองก็คือรัฐบาลก็เดือดร้อนด้วย ก็ต้องกู้หนี้มาเพื่อที่จะ
บรรเทาทุกข์ แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าสิ่งที ่พูดเป็นความจริง แต่ก็ไม่อยากจะให้พี ่น้อง
ประชาชนคนไทยได้รู้สึกตระหนกหรือว่าหวั่นกลัวกับสิ่งที่จะเกิด ถ้าเรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้ว 
เรามีความตั้งใจที่จะแก้ ปัญหาทั้งหมดผูกอยู่ที่ว่าเศรษฐกิจไม่โต ถ้าเศรษฐกิจโตทุก ๆ อย่าง 
จะได้รับการแก้ไข ทีนี้การที่จะเริ่มแก้ไขเศรษฐกิจนั้นมันต้องมีจุดเริ่มต้น ปัญหาทางเศรษฐกิจ 
มีทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพราะฉะนั้นสิ่งที ่ผมอยากจะเรียนว่า ปัญหาที่  
หลาย ๆ คนได้พูดเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ซึ่งเราจะต้องเร่งสร้างวันนี้ และผมก็ได้เรียน  
ไปแล้วว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น เราได้เกิดงบขาดดุลมาตลอดหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา แล้วเราก็ยัง
มองเห็นว่าจะต้องขาดดุลอีกต่อไป แต่ทำอย่างไรที่จะให้การขาดดุลนั้นนำมาซึ่งการลงทุน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้น ผมก็อยากจะเรียนว่างบที่เรา
ตั้งน้อย ยกตัวอย่างเช่น เรามองเห็นความสำคัญครับอย่างน้อย ๆ ๓ หรือ ๔ Sector ที่เราจะไป  



๖๓๑ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ             ชลิดา ๓๑๑/๒ 
 
ไม่ว่าจะเป็น Sector อิเล็กทรอนิกส์ พูดถึงเรื่อง Semiconductor ปีนี้เป็นปีแรก ๆ  ที่เราคิดว่า 
อันนี้เป็นความสำคัญที่เราจะต้องมีการลงทุนในประเทศไทย ไม่ลงทุนไม่ได้ อันนี้คืออนาคต
ของโลก และอนาคตประเทศไทยด้วย แต่การที่เราเพิ่งเริ่มต้นไม่ใช่หมายความว่าเราไม่ควร
จะเริ ่ม มาเลเซีย ญี ่ปุ ่น สิงคโปร์ต่าง ๆ เหล่านี ้ที ่เขาได้เริ ่มต้นมา เขาใช้เวลาเริ ่มต้น 
เพราะฉะนั้นการลงทุนเป็นหลายหมื่นล้านบาทเป็นเรื่องปกติ เพราะเขาเริ่มต้นมานาน แต่การที่
เราลงทุนด้วย ๕,๐๐๐ ล้านบาท เป็นจุดเริ่มต้นที่จะเริ่มคุย แล้วเมื่อเราได้คุยและเข้าที่แล้ว 
ท่านก็อาจจะเห็นว่าเมื่อมันเป็นผลสำเร็จ การลงทุนระยะต่อไปมันไม่ใช่ ๕ ,๐๐๐ ล้านบาท
แน่นอน ถ้าเราสามารถทำให้สิ ่งที ่เราตั ้งใจจะทำ และผมขอเรียนว่าวันนี ้การคุยเรื ่อง 
Semiconductor ได้ใกล้เข้ามาแล้ว ถ้าเราสามารถทำได้ สิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นสิ่งที่ภาพการลงทุน
ในระยะต่อไปก็จะเปลี่ยนแปลงไป ในภาคของเกษตรกรรมก็เช่นเดียวกัน อันนี้ก็จะเป็น 
การแก้ปัญหาสำหรับการที่ไม่ได้แก้ปัญหาอย่างจริงจังมาระยะ ๑๐ กว่าปีที่ผ่านมา ดังนั้น   
เราจะเห็นว่าการแก้ปัญหาเราก็จะมุ่งเน้นถึงเรื่องว่าทำอย่างไรที่จะให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น  
ทำอย่างไรถึงจะเปลี่ยนพันธุ์ทำอย่างไรถึงจะหาแหล่งน้ำไม่ให้น้ำท่วม ไม่ให้น้ำแล้ง สิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต้องทำ เพื่อเพิ่มสิ่งเหล่านี้ แต่สิ่งที่เราต้องพูดแล้ว  
เราอาจจะต้องทำเกษตรในเชิงอุตสาหกรรมการเกษตร และที่สำคัญที่สุดก็คือภาคเกษตรก็คือ
ภาคทาง Bio หรือว่าทาง Biotechnology อีกหน่อยท่านคงจะได้สังเกตว่าพืชผลเกษตรของเรา
ไม่ว่าจะเป็น ๕ ตัวอย่างแรก จะเป็นข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลังก็แล้วแต่ คนนอกประเทศ 
ก็พูดว่า ประเทศไทยขายพืชหรือพืชผลเกษตรนี้ในราคากิโลกรัมละไม่ถึงเหรียญ --------------- 
 

 - ๓๑๒/๑ 
 

 
 
 
 
 



๖๓๒ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         ศรัณรัตน์ ๓๑๒/๑ 
 
ข้าวไม่ถ ึงเหรียญหรอกครับ กิโลกรัมหนึ ่งไม่ถ ึง ๓๐ บาท เวลาท่านส่งต่างประเทศ  
มันสำปะหลังนี้ท่านขายแค่กิโลกรัมละ ๘ บาท ๙ บาท ไม่กี่ สิบเซน เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า
พืชผลเราไม่ถึงเหรียญ แต่ขณะนี้ในทุกประเทศแล้ว ด้วย Biotechnology ขั้นต่ำแล้ว วันนี้ 
เริ ่ม ๆ ขึ ้นที ่กิโลกรัมละ ๗ เหรียญ คือมากกว่าเราตั ้ง ๑๐ กว่าเท่า แล้วพืชผลบางชนิด  
เกิดจาก Biotechnology เขาสามารถที่จะขึ้นราคาไปถึง ๑๕๐ เหรียญต่อกิโลกรัม ฉะนั้น 
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้เริ ่มต้นขึ้นแล้ว แต่การเริ่มต้นไม่เกิดขึ้นในวันเดียว มันได้เริ ่มเกิดขึ้น  
ในหลายอุตสาหกรรมได้เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการอุตสาหกรรม Biotechnology 
กลางน้ำเข้ามาในประเทศไทยแล้ว เริ่มเข้ามาแล้ว การลงทุนไม่เยอะ แต่เมื่อเริ่มกลางน้ำแล้ว
ในที่สุดก็สามารถที่จะไปต้นน้ำได้ สิ ่งต่าง ๆ เหล่านี ้ก็คือสิ ่งที ่อยากจะเรียนให้ทราบว่า  
ถ้าท่านเห็นแผนแล้ว GDP ที่ต่ำใน ๑.๕ นี้ แน่นอนครับ ไตรมาสแรกนี้เป็นไตรมาสที่งบประมาณ
ของประเทศปี ๒๕๖๗ ยังไม่ได้สามารถจะใช้ได้เลยในเรื่องของงบลงทุน แต่เมื่อได้ใช้แล้ว  
ก็ได้เรียนให้ทราบแล้วว่า จุดกลางน่าจะอยู่ที่ ๒.๕ แต่รัฐบาลก็มีความมุ่งมั่นอยากจะเห็นปีนี้ที่ ๓ 
แล้วในการทำแผนระยะกลางที ่ท ่านได้เห็นว่าจะต้องก่อหนี ้ทุกครั ้ง อันนั ้นเป็นแผน  
ผมอยากจะบอกว่าถ้าในทางภาคธุรกิจอาจจะเรียกว่าเป็น Base Case หรือ Modornate Case 
ไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒน์หรือสำนักงบประมาณ ไม่สามารถจะกำหนดงบประมาณการลงทุน  
ในอนาคตใน ๔ ปีได้อย่างชัดเจน ดังนั้น จึงต้องเป็น Base Case แต่เมื่อการศึกษามี Commitment 
จากภาคการลงทุนของเอกชน มีจากการลงทุนที่ชัดเจนขึ้น โครงการได้เริ่มเกิดขึ้น ดังนั้น  
แผนการลงทุนจะถูกใส่เข้าไปในแผนงบประมาณใหม่ แล้วก็อย่างที่ทราบ งบประมาณต่าง ๆ 
เหล่านี ้แผนระยะกลางนี้เราไม่ได้ทำปีเดียวแล้วใช้ ๔ ปีหรือ ๕ ปี จะต้องมีการทบทวน 
อย่างน้อยทุกปีหรือทุกครึ่งปีเพื่อจะปรับแผน ดังนั้น GDP อาจจะไม่อยู่แค่นี้ ฉะนั้น GDP  
ที่เราคิดว่าจะเติบโตและจนกระทั่งเรามีความสามารถในการคืนหนี้ได้  เราเคยพูดอยู่เสมอว่า
เราจะทำให้มันอยู่ที่จุดอย่างน้อยถัวเฉลี่ย ๕ เปอร์เซ็นต์ ถ้าอยู่ในจุดนั้นเราก็อยู่ในจุดปลอดภัย  
ที่จะเรียนพี่น้องประชาชนว่าเรามีความสามารถในการที่คืนหนี้ 

 อีกประการหนึ่ง ผมอยากจะยึดตัวเลขอีกอันหนึ่ง ก็คือว่าหนี้ที่เราพูดกันว่า  
เราเยอะเกินไปหรือไม่ และสามารถจะคืนหรือไม่ อยู ่ที่ อัตรา ๗๐ เปอร์เซ็นต์ของ GDP  
แต่ขณะที่ท่านยกตัวอย่างประเทศที่ท่านชื่นชมต่าง ๆ เหล่านั้น  ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอินเดีย  
หรือใคร ทุกคนมีหนี้สาธารณะมากกว่า ๑๐๐ ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นจะอยากให้เห็นว่าเรายังมี  



๖๓๓ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         ศรัณรัตน์ ๓๑๒/๒ 
 
Room ถ้าตราบใดที่ Room ต่าง ๆ เหล่านั ้นได้ถูกใช้ไปเพื่อการลงทุน แล้วสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ก็อยากจะให้เกิดความอุ่นใจว่า ในการที่เรา
ใช้งบขาดดุลปีนี้เป็นปีแรก เป็นความจำเป็นที่จะต้องทำ เพื่อที่จะทำให้มันเกิดก้าวแรกให้ได้ 
เพราะฉะนั้นก็จะเรียนให้ทราบว่าสิ ่งที ่ได้ฟังให้หมด ขอขอบคุณครับ ที ่ท่าน สส. ได้ชี้  
นั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็นและเราตั้งใจจะทำจริง ๆ แต่สำหรับก้าวแรกแล้วก็ไม่อยากจะให้พี่น้อง
ประชาชนคนไทยได้ตระหนกเกินไป ผมเชื่อว่ารัฐบาลมีความเชื่อมั่นครับ เมื่อมีก้าวแรกแล้ว
จะมีการปรับแต่งก้าวที่ ๒ และที่ ๓ ต่อไป ซึ ่งนำมาซึ่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
และผมคิดว่าจะยิ่งดีขึ้นทุกวันครับ ขอขอบคุณทุกสิ่งที่ได้ Comment หรือชี้แนะมา ก็จะรับ
ไปดูแลและแก้ไขให้เป็นทีละขั้น ทีละตอน ตามที่ชี ้แนะครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ  
สวัสดีครับ  

 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านสมาชิก 
ได้อภิปรายหมดแล้วนะครับ ขอเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรี ท่านภูมิธรรม เวชยชัย ได้สรุปครับ 

 นายภูมิธรรม เวชยชัย (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์)  :  
กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมในนาม
ของรัฐบาล ขอขอบคุณท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ที่ ได้ร่วมกัน
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่รัฐบาลเสนอ 
ผมขอใช้โอกาสนี้ เน้นย้ำต่อท่านประธาน ท่านสมาชิก และประชาชนที่กำลังรับฟังการอภิปราย
ทุกท่านว่า ภายใต้วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่มีอยู่อย่างจำกัด รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ  
กับประชาชน และผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ ------------------------------------------------- 
 

- ๓๑๓/๑ 
 
 
 
 
 
 



๖๓๔ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              นำพร ๓๑๓/๑ 
 
โดยการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ มีจุดมุ ่งหมายที ่จะทำให้
เศรษฐกิจไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศ ผ่านการดำเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาและวิสัยทัศน์ Ignite THAILAND ซึ่งประกอบด้วย 
การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง ๘ อุตสาหกรรม บนการพัฒนา ๖ พื้นฐานสำคัญ  
มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณในการพัฒนาและจัดสรรทรัพยากรของ
ประเทศ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งคำนึงถึงความสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจน
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ โดยการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาส  
ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนทุกคน รวมทั้งสนับสนุน  
ให้เศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง และเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลง 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อสภา
ผู้แทนราษฎร 
  สำหรับความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ท่านสมาชิกทุกท่าน 
ได้อภิปรายไว้ ผมในนามของรัฐบาลขอน้อมรับไว้ และขอฝากให้คณะกรรมาธิการวิสามัญ  
ที่สภานี ้จะได้แต่งตั ้งขึ ้น นำไปใช้ประกอบในการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของ  
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้เป็นไปโดยรอบคอบ 
เคร่งครัดยิ่งขึ้น รวมทั้งเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ 
  ทั้งนี้ ขออนุญาตไม่รวมวาทกรรมและคำพูดจาถากถาง ด้อยค่า เพื่อทำลาย
ความเชื่อมั่นของประเทศและของรัฐบาล ซึ่งอาจมีหลุดรอดออกมาให้เห็นได้เป็นช่วง ๆ 
ขอบพระคุณครับ  
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ต่อไปก็จะเป็น
การลงมติว่าจะรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือไม่ ผมขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านที ่ยังอยู ่ข้างนอกเข้ามาเพื ่อลงมติ  
ในห้องประชุมนี้ 
  (นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีสัญญาณให้สมาชิก
ที่มาประชุมทราบก่อนทำการตรวจสอบองค์ประชุมและลงมติ) 
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอเชิญท่านสมาชิกครับ 
ท่านสมาชิกที่เข้ามาในห้องนี้แล้ว ขอความกรุณาใช้สิทธิเสียบบัตรแสดงตนนะครับ 



๖๓๕ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              นำพร ๓๑๓/๒ 
 
  นายจักรัตน์ พั้วช่วย (เพชรบูรณ์)  :  ท่านประธานครับ จักรัตน์ พั้วช่วย ครับ 
๔๗ แสดงตนครับ  
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ เดี๋ยวเจ้าหน้าที่
จดด้วยนะครับ ท่านผู้ใดที่เสียบบัตรแล้วมีปัญหาช่วยแจ้งด้วยนะครับ 
  นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานคะ ศิริกัญญา 
๓๗๑ แสดงตนค่ะ 
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ช่วยบอกชื่อ  
แล้วก็ถ้าเผ่ือสะดวก ช่วยบอกเลขที่ด้วย 
  นางสาวเบญจา แสงจ ันทร์ (แบบบัญชีรายชื ่อ)  :  ท ่านประธานคะ  
เบญจา ๑๙๙ แสดงตนค่ะ  
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู ้แทนราษฎร)  :  ครับ ๑๙๙  
แสดงตน 
  นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ (เลย)  :  ท่านประธานครับ ทางนี้ครับ 
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญครับ 
  นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ (เลย)  :  ท่านประธานที ่เคารพครับ ผม ศรัณย์  
ทิมสุวรรณ สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดเลย พรรคเพื ่อไทย มีเพื ่อนสมาชิกครับ  
กำลังมาขออนุญาตท่านประธานรอสักครู่ครับ  
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ จะรอครับ 
กำลังเดินมาหลายท่านครับ กำลังเดินข้างหลังอีกหลายท่านครับ 
  นายวิทวัส ติชะวาณิชย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานครับ ๓๔๐  
แสดงตนครับ 
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ๓๔๐ แสดงตนครับ  
ที่เข้ามาแล้วก็แสดงตนด้วยนะครับ ถ้ามีปัญหากดแจ้งชื่อและเลขที่ครับ 
  นายสรวีย์ ศุภปณิตา (ปทุมธานี)  :  ท่านประธานครับ สรวีย์ ๔๐๒ แสดงตนครับ 
 

- ๓๑๔/๑ 
 



๖๓๖ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         พุทธชาติ ๓๑๔/๑ 
 
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เดี๋ยวผมจะกดเรียก 
อีกสักครั้ง 
  (นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีสัญญาณให้สมาชิก
ที่มาประชุมทราบก่อนทำการตรวจสอบองค์ประชุมและลงมติ) 
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญครับ ตอนนี้ 
มีท่านสมาชิกได้มาแสดงตนแล้ว ๔๗๒ ท่าน ครบองค์ประชุมแล้ว เกินกึ ่งหนึ่งแล้วครับ  
กึ่งหนึ่งก็ ๒๕๑ ท่าน เดี๋ยวรอสักครู่ครับ เผื่อจะได้ไม่ต้องแจ้งทีหลัง มีท่านสมาชิกท่านใด  
ที่ยังไม่ได้เสียบบัตรแสดงตน กำลังเดินทางมาอีก ๑ ท่าน เสียบบัตรแสดงตนได้เลยครับ 
ตอนนี้มีสมาชิกที่ได้เสียบบัตรแสดงตนแล้ว ๔๘๑ ท่าน บวก ๕ ท่าน ๔๘๖ ท่าน บวกอีก ๒ ท่าน 
บวกอีก ๓ ท่าน ตอนนี้ก็เป็น ๔๘๙ ท่าน เกินกึ่งหนึ่งแล้วนะครับ ไม่มีใครที่มาแสดงตนแล้ว  
ตอนนี้ปิดการแสดงตน ทั้งหมดจำนวน ๔๘๖ ท่าน บวก ๕ ท่าน เป็น ๔๙๑ ท่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



































๖๓๗ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ         พุทธชาติ ๓๑๔/๒ 
 
 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู ้แทนราษฎร)  :  ผมขอปิด 
การแสดงตนครับ ก็จะขอถามมติจากที่ประชุมว่า จะรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือไม่ โดยท่านสมาชิกที่เห็นว่า 
ควรรับหลักการโปรดกดปุ่ม เห็นด้วย ท่านสมาชิกผู้ใดเห็นว่าไม่ควรรับหลักการโปรดกดปุ่ม 
ไม่เห็นด้วย และท่านสมาชิกผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่ม งดออกเสียง เชิญครับ 
ลงคะแนนครับ 
  นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนท่านประธานค่ะ  
ศิริกัญญา ๓๗๑ ไม่รับหลักการค่ะ 
  นายจักรัตน์ พั้วช่วย (เพชรบูรณ์)  :  ท่านประธานครับ จักรัตน์ พั้วช่วย ครับ 
เห็นด้วยครับ หมายเลข ๔๗   
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  บอกเลขที่ด้วย 
  นางสาวเบญจา แสงจันทร์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานคะ เบญจา 
แสงจันทร์ หมายเลข ๑๙๙ ไม่รับหลักการค่ะ 
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ๑๙๙ ไม่รับ
หลักการ เชิญครับ ท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงมติครับ 
  นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี (อุบลราชธานี)  :  ท่านประธานคะ กิตติ์ธัญญา 
๐๒๒ รับหลักการค่ะ  
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ๐๒๒ รับหลักการ 
เชิญครับ ท่านสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ลงมติ ถ้าลงมติหมดแล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่ได้แสดงคะแนน
การลงมติด้วย จำนวนผู้ลงมติ ๔๘๔ ท่าน เห็นด้วย ๓๐๙ ท่าน บวก ๒ ท่าน เป็น ๓๑๑ ท่าน 
ไม่เห็นด้วย ๑๗๓ ท่าน บวก ๒ ท่าน เป็น ๑๗๕ ท่าน งดออกเสียง ๒ ท่าน ไม่ลงคะแนน ไม่มี  
เพราะฉะนั้นมีผู้เห็นด้วย ๓๑๑ ท่าน ก็ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยควรรับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
 

 - ๓๑๕/๑ 
 

 



































๖๓๘ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           ธนัชญา ๓๑๕/๑ 

 
      นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ต่อไปขอเชิญ
เสนอจำนวนคณะกรรมาธิการครับ เชิญครับ ผู้แทนวิปทั้ง ๒ ฝ่ายครับ 
  นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ (เลย)  :  ท่านประธานที่เคารพ ผม ศรัณย์ ทิมสุวรรณ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย ขอเสนอจำนวนกรรมาธิการ ๗๒ ท่านครับ  
ขอผู้รับรองด้วยครับ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู ้แทนราษฎร)  :  มีผ ู ้ เสนอ 
คณะกรรมาธิการ จำนวน ๗๒ ท่าน มีผู ้รับรองถูกต้องครับ จะมี เสนออย่างอื ่นไหมครับ  
ถ้าไม่มีก็ถือว่าตั้งกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน ๗๒ ท่าน สัดส่วนจะเป็นดังนี้ เป็นสัดส่วนของ
คณะรัฐมนตรี ๑๘ ท่าน สัดส่วนของพรรคการเมือง ๕๔ ท่าน เป็นไปตามนี้นะครับ ผมก็จะแจ้ง
จำนวนของกรรมาธิการแต่ละพรรคการเมือง พรรคก้าวไกล ๑๖ ท่าน พรรคเพื่อไทย ๑๕ ท่าน 
พรรคภูมิใจไทย ๘ ท่าน พรรคพลังประชารัฐ ๕ ท่าน พรรครวมไทยสร้างชาติ ๔ ท่าน  
พรรคประชาธิปัตย์ ๓ ท่าน พรรคชาติไทยพัฒนา ๑ ท่าน พรรคประชาชาติ ๑ ท่าน  
พรรคเพ่ือไทยสร้างไทย ๑ ท่าน รวมเป็น ๗๒ ท่าน ก็เป็นไปตามนี้นะครับ คณะรัฐมนตรีเสนอ 
๑๘ ท่าน เชิญครับ 
   นางมนพร เจริญศรี (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม)  :  กราบเรียน
ท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน มนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  
ขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในสัดส่วนของ ครม. ดังนี้  ๑. นายพิชัย ชุณหวชิร  ๒. นายจักรพงษ์ 
แสงมณี  ๓. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์  ๔. นางมนพร เจริญศรี  ๕. นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์  
๖. นายพงศกร อรรณนพพร  ๗. นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์  ๘. นายชาดา ไทยเศรษฐ์  
๙. นางนันทนา สงฆ์ประชา  ๑๐. นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ  ๑๑. นายอลงกต มณีกาศ 
๑๒. นางสาวกุลวลี นพอมรบดี  ๑๓. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู  ๑๔. นายไผ่ ลิกค์  
๑๕. นายวราเทพ รัตนากร  ๑๖. นายซูการ์โน มะทา  ๑๗. นายวสวรรธน์ พวงพรศรี   
๑๘. นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ขอบคุณค่ะ 
 



๖๓๙ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           ธนัชญา ๓๑๕/๒ 
 
   นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เนื่องจากวันนี้ 
เป็นวันสุดท้ายของการประชุมสมัยวิสามัญ เมื่อจบแล้วก็จะมีการอ่านพระบรมราชโองการ  
ผมอยากจะขอเชิญท่านคณะรัฐมนตรี และสมาชิกรอก่อนครับ เพื่อรับฟังพระบรมราชโองการ
พร้อมกัน แล้วก็จะได้จบการประชุมในวันนี้ ต่อไปขอเชิญพรรคก้าวไกล จำนวน ๑๖ ท่านครับ  
  นายวีรนันท์ ฮวดศรี (ขอนแก่น)  :  กราบเรียนประธานสภาที ่เคารพ  
ผม วีรนันท์ ฮวดศรี ผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น ขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สัดส่วน
พรรคก้าวไกล จำนวน ๑๖ ท่าน ดังนี้ครับ 
 
               - ๓๑๖/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔๐ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              ลลิตา ๓๑๖/๑ 
 
๑. นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล  ๒. นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ   ๓. นายวรภพ วิริยะโรจน์  
๔. นายศุภโชติ ไชยสัจ  ๕. นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์  ๖. นายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์  ๗. นายอิทธิพล 
ชลธราศิริ  ๘. นางสาวภคมน หนุนอนันต์  ๙. นางสาวศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์  ๑๐. นายเอกราช 
อุดมอำนวย  ๑๑. นางสาวรักชนก ศรีนอก  ๑๒. นายสหัสวัต คุ้มคง  ๑๓. รองศาสตราจารย์
วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร  ๑๔. นางสาวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา  ๑๕. นายวีระ ธีระภัทรานนท์  
๑๖. นายวิจักขณ์ฤทธิ์ จิวจินดา ขอผู้รับรองครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผู้รับรองถูกต้องครับ 
ต่อไปพรรคเพื่อไทย ๑๕ ท่านครับ 
  นางสาวสุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ (อุบลราชธานี)  :  ท่านประธานสภา 
ที่เคารพค่ะ ดิฉัน สุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี 
พรรคเพื ่อไทย ขอเสนอรายชื ่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทย จำนวน 
๑๕ ท่าน ดังนี้ค่ะ  ๑. นายทรงยศ รามสูต  ๒. นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล  ๓. นายวารุจ  
ศิริวัฒน์  ๔. นายพัฒนา สัพโส  ๕. นายวัชระพล ขาวขำ  ๖. นายวิรัช พิมพะนิตย์  ๗. นายพชร  
จันทรรวงทอง  ๘. นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย  ๙. นายธเนศ เครือรัตน์  ๑๐. นางสาวธัญธารีย์   
สันตพันธุ ์  ๑๑. นายวรวงศ์ วรปัญญา  ๑๒. นายพนม โพธิ ์แก้ว  ๑๓. นายอนุสรณ์ เอี ่ยมสะอาด   
๑๔. นายสุรเกียรติ เทียนทอง และ ๑๕. นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผู้รับรองถูกต้อง 
ต่อไปขอเชิญพรรคภูมิใจไทย ๘ ท่านครับ 
  นายไชยชนก ชิดชอบ (บุรีรัมย์)  :  เรียนท่านประธานที่เคารพครับ กระผม 
นายไชยชนก ชิดชอบ พรรคภูมิใจไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการในสัดส่วน
พรรคภูมิใจไทยตามนี้ครับ  ๑. นายเอกราช ช่างเหลา  ๒. นายภราดร ปริศนานันทกุล   
๓. นายพลพีร์ สุวรรณฉวี  ๔. นางสาวผกามาศ เจริญพันธ์  ๕. นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา   
๖. นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน  ๗. นางสุขสมรวย วันทนียกุล  ๘. นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์  
ขอผู้รับรองด้วยครับ 



๖๔๑ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              ลลิตา ๓๑๖/๒ 
 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผู้รับรองถูกต้อง 
ต่อไปพรรคพลังประชารัฐ ๕ ท่าน 
  นายอัคร ทองใจสด (เพชรบูรณ์)  :  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม  
นายอัคร ทองใจสด สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจังหว ัดเพชรบ ูรณ์ ขอเสนอรายชื่อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐ ๕ ท่าน ดังนี้ครับ  ๑. นายองอาจ 
วงษ์ประยูร  ๒. นายวิริยะ ทองผา  ๓. นายอนุรัตน์ ตันบรรจง  ๔. นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์  
๕. นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผู้รับรองถูกต้อง 
ต่อไปเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติ ๔ ท่านครับ 
  รองศาสตราจารย์พิเศษดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
เรียนท่านประธานที่เคารพครับ ผม รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล  
ชัยรุ่งเรือง ขออนุญาตเสนอชื่อกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติ ๔ ท่าน   
๑. นายวิชัย สุดสวาสดิ์  ๒. นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง  ๓. นายปรเมษฐ์ จินา  ๔. นางพิชชารัตน์ 
เลาหพงศ์ชนะ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผู้รับรองถูกต้อง 
ต่อไปพรรคประชาธิปัตย์ ๓ ท่านครับ 
  นายกาญจน์ ตั ้งปอง (ตรัง)  :  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม  
นายกาญจน์ ตั้งปอง ขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการงบประมาณในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์  
๓ ท่านดังนี้  ๑. นายพิทักษ์เดช เดชเดโช  ๒. นายวุฒิพงษ์ นามบุตร  ๓. นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ 
ขอผู้รับรองด้วยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผู้รับรองถูกต้อง 
ต่อไปพรรคชาติไทยพัฒนา ๑ ท่าน 



๖๔๒ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ                                              ลลิตา ๓๑๖/๓ 
 
  นายศุภโชค ศรีสุขจร (นครปฐม)  :  ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายศุภโชค 
ศรีสุขจร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๑ พรรคชาติไทยพัฒนา 
ในสัดส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนา ผมขอเสนอท่านอนุรักษ์ จุรีมาศ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผู้รับรองถูกต้อง 
ต่อไปพรรคประชาชาติ ๑ ท่านครับ 
 

- ๓๑๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔๓ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ            ประภาลักษณ์ ๓๑๗/๑ 
 
  นายสาเหะมูหามัด อัลอิดรุส (ปัตตานี)  :  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
ผม นายสาเหะมูหามัด อัลอิดรุส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๕ จังหวัดปัตตานี ขอเสนอ  
นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ เป็นกรรมาธิการ พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ สัดส่วนของ
พรรคประชาชาติ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) :  ผู้รับรองถูกต้อง 
ต่อไปพรรคไทยสร้างไทย ๑ ท่านครับ 
   นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ (อุบลราชธานี)  :  เรียนท่านประธานสภา 
ที่เคารพ ดิฉัน นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี 
เขต ๙ พรรคไทยสร้างไทย ขอเสนอชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของพรรคไทยสร้างไทย ๑ คนนะคะ 
คือนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร ) :  ผู้รับรองถูกต้อง 
ต่อไปขอเชิญท่านเลขาธิการอ่านรายชื่อคณะกรรมาธิการครับ 
   ว่าที่เรือตรี ยุทธนา สำเภาเงิน (รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่
แทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)  :  รายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๗๒ คน  ๑. นายพิชัย  
ชุณหวชิร  ๒. นายจักรพงษ์ แสงมณี  ๓. นายจุลพันธ์ อมรวิว ัฒน์  ๔. นางมนพร  
เจริญศรี  ๕. นายสรวุฒิ เนื ่องจำนงค์ ๖. นายพงศกร อรรณนพพร  ๗. นายพิษณุ  
หัตถสงเคราะห์  ๘. นายชาดา ไทยเศรษฐ์  ๙. นางนันทนา สงฆ์ประชา  ๑๐. นายอาสพลธ์ 
สรรณ์ไตรภพ  ๑๑. นายอลงกต มณีกาศ  ๑๒. นางสาวกุลวลี นพอมรบดี  ๑๓. นางศิริวรรณ 
ปราศจากศัตรู  ๑๔. นายไผ่ ลิกค์  ๑๕. นายวราเทพ รัตนากร  ๑๖. นายซูการ์ โน มะทา  
๑๗. นายวสวรรธน์ พวงพรศรี  ๑๘. นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร  ๑๙. นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล  
๒๐ นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ  ๒๑. นายวรภพ วิริยะโรจน์  ๒๒. นายศุภโชติ ไชยสัจ  
๒๓. นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์  ๒๔. นายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์  ๒๕. นายอิทธิพล ชลธราศิริ  
๒๖. นางสาวภคมน หนุนอนันต์  ๒๗. นางสาวศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์  ๒๘. นายเอกราช  



๖๔๔ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ            ประภาลักษณ์ ๓๑๗/๒ 
 
อุดมอำนวย  ๒๙. นางสาวรักชนก ศรีนอก  ๓๐. นายสหัสวัต คุ้มคง  ๓๑. รองศาสตราจารย์
วีระยุทธ กาญจนชูฉัตร  ๓๒. นางสาวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา  ๓๓. นายวีระ ธีรภัทรานนท์  
๓๔. นายวิจักขณ์ฤทธิ์ จิวจินดา  ๓๕. นายทรงยศ รามสูต  ๓๖. นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล  
๓๗. นายวารุจ ศิริวัฒน์  ๓๘. นายพัฒนา สัพโส  ๓๙ นายวัชระพล ขาวขำ  ๔๐. นายวิรัช  
พิมพะนิตย์  ๔๑. นายพชร จันทรรวงทอง  ๔๒. นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย  ๔๓. นายธเนศ 
เครือรัตน์  ๔๔. นางสาวธัญธารีย์ สันตพันธุ์  ๔๕. นายวรวงศ์ วรปัญญา  ๔๖. นายพนม  
โพธิ์แก้ว  ๔๗. นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด  ๔๘. นายสุรเกียรติ เทียนทอง  ๔๙. นายพงศ์กวิน 
จึงรุ่งเรืองกิจ  ๕๐. นายเอกราช ช่างเหลา  ๕๑. นายภราดร ปริศนานันทกุล ------------------- 
 
                - ๓๑๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔๕ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           จินตนา ๓๑๘/๑ 
 
๕๒. นายพลพีร์ สุวรรณฉวี  ๕๓. นางสาวผกามาศ เจริญพันธ์  ๕๔. นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา  
๕๕. นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน  ๕๖. นางสุขสมรวย วันทนียกุล  ๕๗. นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์  
๕๘. นายองอาจ วงษ์ประยูร  ๕๙. นายวิร ิยะ ทองผา  ๖๐. นายอนุรัตน์ ตันบรรจง   
๖๑. นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์  ๖๒. นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ  ๖๓. นายวิชัย สุดสวาสดิ์  
๖๔. นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง  ๖๕. นายปรเมษฐ์ จินา  ๖๖. นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ  
๖๗. นายวุฒิพงษ์ นามบุตร  ๖๘. นายร่มธรรม ขำนุรักษ์  ๖๙. นายพิทักษ์เดช เดชเดโช  
๗๐. นายอนุรักษ์ จุรีมาศ  ๗๑. นายสมมุติ เบญจลักษณ์ และ  ๗๒. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์  
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ  
๗๒ ครบถ้วนแล้ว ไม่มีการแก้ไข ก็ถือว่ากรรมาธิการวิสามัญ ๗๒ ท่านตามที่เลขาธิการ  
ได้อ่านไปแล้ว ต่อไปจะขอเชิญกำหนดระยะเวลาแปรญัตติ เชิญครับ 
  นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ (เลย)  :  ท่านประธานที่เคารพ ผม ศรัณย์ ทิมสุวรรณ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย ขอเสนอระยะเวลาแปรญัตติ ๓๐ วันครับ 
ขอผู้รับรองด้วยครับ  
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผู้รับรองถูกต้อง 
แปรญัตติในเวลา ๓๐ วัน มีผู้เสนออย่างอื่นไหมครับ  
  (ไม่มีสมาชิกมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) 
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ไม่มีเสนออย่างอื่น 
ก็ถือว่าแปรญัตติในเวลา ๓๐ วัน ซึ่งทางสภาได้แจกคำแปรญัตติไปแล้ว หรือใครยังไม่ได้รับ  
ไปขอจากเจ้าหน้าที่ได้ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได ้น ัดประชุมคร ั ้งแรก ในว ันจ ันทร์ท ี ่  ๒๔  
มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 406 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา 
  ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองค้างพิจารณา ไม่มี 
  ระเบียบวาระที่ ๖  เร่ืองเสนอใหม่ ไม่มี 
  ระเบียบวาระที่ ๗  เร่ืองอื่น ๆ ไม่มี 
 
 



๖๔๖ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           จินตนา ๓๑๘/๒ 
 
  ด้วยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดประชุม
สมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านโปรดยืนขึ้น เพื่อรับฟัง
พระบรมราชโองการครับ และขอเชิญท่านเลขาธิการอ่านพระบรมราชโองการครับ  
  ว่าที่เรือตรี ยุทธนา สำเภาเงิน (รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่แทน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)  :  พระบรมราชโองการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔๗ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ           จินตนา ๓๑๘/๒ 
 

“พระราชกฤษฎีกา 
ปดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา 

พ.ศ. ๒๕๖๗ 
____________ 

 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกลาเจาอยหัูว 
 

ใหไว ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
เปนปที่ ๙ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
  พระบาทสมเด ็จพระปรเมนทรรามาธ ิบด ีศร ีส ินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลาเจาอยหูัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา  
  โดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา  
พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น บัดนี้ สมควรที่จะให้ปิดประชุม
วิสามัญแห่งรัฐสภาดังกล่าว 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุม
สมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 เศรษฐา ทวีสิน 
 นายกรัฐมนตร”ี 
 

- ๓๑๙/๑ 
 



๖๔๘ 
สผ ๓/๒๕๖๗ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ      กานฐ์พิชชา ๓๑๙/๑ 
 
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญท่านสมาชิก
นั่งครับ วันนี้หมดระเบียบวาระการประชุมแล้ว ขอขอบคุณทุกท่าน ขอปิดประชุมครับ 
 

เลิกประชุมเวลา ๒๒.๒๖ นาฬิกา 
 



รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่
ครั้งที่ ๓

(สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗

๑

คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร

๑) นายประเสริฐ บุญเรือง

๒) นายภาณุ พรวัฒนา

๓) นายศุภปกรณ์ กิตยาธิคุณ
๔) นายคิริวัฒน์ ขจรประศาสน์

๔) นายนิติพล ผิวเหมาะ

๖) นายซูการ์โน มะทา
๗) นายอดิศร เพียงเกษ

๘) นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์

๙) นายไชยวัฒนา ติณรัตน์

๑๐) นางนันทนา สงฆ์ประชา

๑๑) นางสาวภศมน หนุนอนันต์
๑๒) นางสาวทิสรัตน์ เลาหพล

๑๓) นางสาวกุลวลี นพอมรบดี

๑๔) นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์

ประธานคณะกรรมาธิการ

รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง

รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง

รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม

รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่

รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า

กรรมาธิการและที่ปรืกษาคณะกรรมาธิการ

กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

กรรมาธิการ

โฆษกคณะกรรมาธิการ

โฆษกคณะกรรมาธิการ

โฆษกคณะกรรมาธิการ

เลขานุการคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการตรวจแล้ว เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๔๖๗

(นายปรล้เสริฐ บุญเรือง)

ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร
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การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑  
คร้ังที่ ๓ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗ 
---------------------------- 

 

รายนามคณะผู้จัดทำ 
ที่ปรึกษา  นางสาวกัลยรัชต์ ขาวสำอางค์  รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  นางสาวสิริธร ลิมปพยอม  ผู้อำนวยการสำนักรายงาน 
       การประชุมและชวเลข 
 

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
  นางณิชานันท์ ดียามา   ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานชวเลข ๑ 
  นางพุทธชาติ บุญเจริญฤทธิ์  เจ้าพนักงานชวเลขอาวุโส 
  นางสาวศิริพร ดีภาพ   เจ้าพนักงานชวเลขอาวุโส 
  นางสาวศรัณรัตน์ เรืองจันทร์  เจ้าพนักงานชวเลขอาวุโส 
  นางสาวลลิตา บุดดีคำ   เจ้าพนักงานชวเลขชำนาญงาน 
   

ผู้จดและจัดทำรายงานการประชุม 
 นางสาวจันทร์เพ็ญ นุชวงค์  นางสาวศิริพร ดีภาพ   
 นางสาวหทัยกาญจน์ คงแก้ว  นางสาวชลิดา วิเศษทรัพย์  
 นางสาวศรัณรัตน์ เรืองจันทร์  นางนำพร ชมพูทอง   
 นางพุทธชาติ บุญเจริญฤทธิ์   นางสาวธนัชญา สายบุตร  
 นางสาวลลิตา บุดดีคำ    นางสาวประภาลักษณ์ ปุนบุดดา
 นางจินตนา เจริญสุข   นางสาวกานฐ์พิชชา ตะสิงห์ 

นางจงถนอม ศรีธนูมาศ  นางสาวภิรญา สุประดิษฐ   
 

ผู้ควบคุมระบบถอดความเสียงด้วยเทคโนโลยีการรู้จำเสียงพูด 
นางสาวพลอยนิชา วัชรเวท 
 

กลุ่มงานชวเลข ๑ 
สำนักรายงานการประชุมและชวเลข  



สําน ักรายงานการประชุม
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